Nhu Phong
Author: Tiểu Hồ Nhu Vĩ
Date: 2019-07-03T17:00:00+00:00
Publisher: www.dtv-ebook.com

Mục lục

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66: Ngoại Truyện

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 1

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

Chương này hơi nặng đôxíu nên đề nghị quývị chuẩn bị tinh thần trước cho đỡ sốc nhé:>.

Trong phòng tắm, khắp nơi đều làhơi nước bảng lảng. Ngoài khung cửa, trăng sáng hoa khoesắc, giólùa bóng trúc lay.

Giữa bể tắm thả nổi từng bóđạm trúc diệp [1], do ngâm nóng đã lâu màchuyển màu từ xanh biếc sang vàng nhạt, hương thơm dịu mát cũng hòa tan vào làn nước.

“Mấy ngày nay thấy công công vất vả quá, nên nôgia mới bỏ thêm ít đạm trúc diệp trong nước để giải bớt nhiệt độc.Hôm nọ cóphải công công than phiền khóchịu vìtiểu không dứt cơn không? Đạm trúc diệp này cũng cócông dụng lợi tiểu đấy.”

Phùng Thời nằm trên giường trúc, toàn thân trùng trục trắng hếu, bóng nhẫy, đẫy đà, tựa như một con rắn múp. Lão nhắm mắt ậm ừ, nói: “Tối nay ta không phải vào cung, nàng hãy hầu hạ cho tốt.”

Côgái vâng lời cúi đầu, dùng lụa trắng lau tay thật khô, rồi kéo hộc tủ bên cạnh, lấy ra một lọ dầu thuốc.

Dầu thuốc này đỏ sậm, trong suốt, côgái xoa đầy hai tay rồi chàxát vào nhau, sinh nhiệt nóng hổi. Thân thể gầy yếu đã ngồi lên người Phùng Thời, đôi tay choàng lên nắn vành tai lão…

Trúc thưa chao đón gió, xào xạc những âm vang.Giữa hết thảy tiếng động, bắt đầu mơ hồ vẳng ra đôi lời thỏa mãn vo venhư muỗi của lão hoạn quan.

Dưới chân tường ngay cửa phòng tắm, LýNhu Phong lặng yên ngồi bất động.

Đây làbuổi tối thứ sáu LýNhu Phong vào ở nhàhọ Phùng.

Đến tối ngày thứ ba chàng đã muốn diệt khẩu Bão Kênương nương, nhưng cuối cùng lại không thể ra tay giết người.

Buổi tối ngày thứ tư thìdùng hết tro cốt. Bão Kênương nương sai chàng sang ngôi phùđồ lấy thêm, chàng chỉ cầm một hũ.

Dọc đường, chàng tiếp tục nghemấy lời xìxào chuyện phiếm của đám quỷ hồn dạo đêm, biết tin trắc phiCảnh thị của Ngôvương vừa sinh một tiểu vương tử, ngay trong ngày đã bị đưa đến chùa Đại TừÂn xuất gia.

Kẻ sáng suốt đều nhìn ra, đây rõ ràng làthủ đoạn do chính phi của Ngôvương dùng để áp chế trắc phi.

ThôngMinh tiên sinh được chính phi mời tới đã xem tướng cho tiểu vương tử. Tiên sinh nói lời kinh người, phán tiểu vương tử hại cha khắc mẹ, buộc phải xuất gia quy y, cả đời không vào cung đình thìmay ra cóthể hóa giải tai kiếp của thân sinh.

ThôngMinh tiên sinh làcao nhân, làthầy tướng không xuất thế, Ngôvương thàrằng tin theo chứ chẳng dám khinh suất. Thế làtiểu vương tử mới lọt lòng, còn chưa kịp đặt tên đã bị đưa ngay vào chùa Đại TừÂn.

Qua tối ngày thứ năm, chàng rắc rắc rải rải, vung tay quátrán, nháy mắt đã dùng hết tro cốt. Bão Kênương nương mắng chàng một trận, lại sai sang ngôi phùđồ lấy thêm.

Dọc đường, chàng lại nghequỷ hồn kháo nhau,Dương Đăng bắt đầu lùng bắt dư nghiệt Trừng vương ở thành Kiến Khang. Tổng quản nội giám Phùng Thời cũng tiến hành thanh tẩy nội cung, hôm nay đã xử quyết tận mười hai người.

Ngôvương cực kỳ vui mừng.

LýNhu Phong bắt đầu nôn nóng, thậm chíđã mất sạch hứng thúdập bia.

Buổi tối ngày thứ sáu, Phùng Thời rời cung trở về, chàng quyết định thăm dòthêm ít tin tức từ phía lão.

Bên kia mặt tường, giọng lão hoạn quan càng lúc càng lớn, LýNhu Phong nghethấy màngượng chín, cứ nhấp nhỏm không yên. Khi trước, tuy từng nghebên cạnh Trừng vương cóvài hoạn quan ham mêđối thực [*], nhưng chàng không biết bọn họ còn hưởng thụ loại chuyện này đến thế.Màcũng chẳng thể ngờ Bão Kênương nương gầy gò, mỏng manh lại cóthủ đoạn khiến một lão hoạn quan tận hưởng như vậy. Trong lòng LýNhu Phong, cảm nhận về côgái này càng lúc càng phức tạp. Đủ loại cảm xúc trộn lẫn vào nhau, chẳng thể nói rõ làcăm hận, làthương hại, làhiếu kỳ, hay làkhinh thường.

cung nữ cóquan hệ vợ chồng, hoặc quan hệ đồng tính giữa các cung nữ.

Cả phòng tắm đèn đuốc sáng trưng, trên mặt nước trong vắt phản chiếu ánh lửa sóng sánh, hắt lên trần thành vôvàn bóng ảnh vằn vện ma mị.

Nhưng rồi lão càng thôlỗ, cơn xúc động đấy càng hao tổn nhanh hơn. Trùng chết dưới kia sao cóthể hóa rồng, chưa được bao lâu, cơ thể giànua, béo trắng đã bất động, thở hào hển ép xuống người nàng.

Côgái hơi nheo mắt, kín đáo thở phào, hai tay lại níu lấy bờ vai Phùng Thời, thỏ thẻ gọi: “Nhị lang —— ”

Phùng Thời ngẩng đầu, trong mắt vẫn không cam lòng lóelên lửa dục. Lão xoay người, ôm chặt thân thể mảnh khảnh, thưởng thức nỗi sợ hiếm hoi thoáng hiện trên mặt côgái, tiếp đóbóp quai hàm nàng ép mở to miệng.

Trong miệng, trên dưới làhai hàng răng trắng sáng, sát khít vàđều tăm tắp.

Ngón tay Phùng Thời cạ nhẹ vào răng nàng, thở dài than: “Tốt thay hàm răng gạo nếp trời sinh.Răng như gạo nếp, tất cóđộng tiên… Đáng tiếc ta lại không cóphúc hưởng.” Phùng Thời lầm rầm, đúng làcàng nói càng hận, từ đôi mắt đục ngầu bắn ra ánh nhìn căm ghét đầy cay nghiệt.

Trương Thúy Nga thấy vậy thìrùng mình, chợt nghelão nghiến răng nghiến lợi: “Đã làphụ nữ của ta, dùng không được, chẳng lẽ còn không thể phá!”

Mắt thấy lão vươn ngón tay nhăn nheo qua, Trương Thúy Nga cả kinh, lập tức vùng thoát khỏi người lão, quỳ sụp xuống khẩn cầu: “Công công!Công công! Trước đóchẳng phải nôgia đã nói với ngài rồi sao? Phánguyên âm, tướng thuật cũng bị hủy!Công công ở trong cung như giẫm trên băng mỏng, nôgia sẽ không thể đỡ đần ngài nữa!”

Phùng Thời đứng dậy khỏi giường trúc, thân hình cao lớn phủ bóng lên côgái nhỏ đang quỳ rạp dưới đất. Lão cười lạnh tanh, da thịt nhão bệu trên mặt dồn thành nếp uốn sâu dữ tợn: “Con điếm! Tao đã hỏi ThôngMinh tiên sinh, trong môn tướng số làm gìcóchuyện nguyên âm nguyên dương! Thứ ti tiện mày dám khua môi múa mép lừa tao bao nhiêu năm!”

Lão giáng tay tát, khóemiệng Trương Thúy Nga liền bật máu tươi.Vừa thấy eo thon xoay nhẹ, tàhỏa lại bốc lên, Phùng Thời lật ngược nàng, chỉ muốn phángay “động tiên” bíẩn kia.

Mặt Trương Thúy Nga trắng bệch, đêm này đã quyết đối nghịch đến cùng! Thế làcứ khép chặt chân, xômạnh Phùng Thời, giãy thoát khỏi người lão. Nàng với tay quơ vội tấm khăn trắng bên bể tắm, quấn lấy mình chạy ra ngoài.

Trong phòng tắm ấm áp như xuân, bên ngoài kia lại đầy sương lạnh. Trương Thúy Nga vừa ra khỏi cửa thìgặp LýNhu Phong đang dựa tường chưa kịp tránh đi. Phùng Thời đã khoác áo đuổi tới. Trương Thúy Nga thân làphụ nữ, lại thêm xiêm y chưa chỉnh tề thìlàm sao trốn khỏi lòng bàn tay Phùng Thời? Nàng nhận thấy đã không còn đường chạy, đành bất chấp, trốn ngay vào sau lưng LýNhu Phong, nhỏ giọng khẩn cầu: “Mau giúp ta.”

Ánh đèn từ phòng tắm hắt ra, trải khắp mặt đất. LýNhu Phong mặc y phục đầy tớ lam thẫm, vóc người dong dỏng, đuôi tóc buộc cao thấm nước nhu hòa, càng tôn lên thần thái thanh thoát phiêu dật, tuấn mỹ vôsong.

Tuy hai mắt mùlòa, chàng lại ở vào lúc thanh xuân tràn sức sống. Trước mắt Phùng Thời chỉ cómột mình, làm sao cóthể khódễ được chàng.

Phùng Thời nheo đôi mắt đục ngầu, hàng mày trắng rung động, cười lạnh mắng: “Con điếm mày giỏi lắm, đúng làcánh cứng cáp rồi! Được, được! Đêm nay tha cho mày!”

Lão xoay người quay vào phòng tắm, xách y phục của Trương Thúy Nga ra ném tới trước mặt nàng: “Mặc vào!”

Trương Thúy Nga không biết lão cóýgì, nhưng vẫn nhặt ngay y phục dưới đất lên mặc vội, dây lưng cũng thắt kỹ càng.

“Tối nay mày khỏi cần ngủ.” Phùng Thời chụp cổ tay Trương Thúy Nga, lôi nàng ra sân. LýNhu Phong đuổi tới, ngặt nỗi mắt mùchỉ nhìn thấy quầng lửa kia thụp xuống mấy lần, chắc làtrượt chân.

Trương Thúy Nga không ngừng giãy giụa: “Công công! Ngài muốn bắt tôi đi đâu?”

Phùng Thời kéo cổng lớn, đẩy nàng ra ngoài, lạnh lùng nói: “Hôm nay trong cung vừa giết bốn tên nôtài códính tới TiêuYên, mày hãy tìm về đây mấy đứa thay thế. Nhớ phải làlýlịch trong sạch, trung thực, nghelời!”

Ầm vang một tiếng, cổng lớn đã bị khóa trái. Trương Thúy Nga run lẩy bẩy giữa giórét. Nàng đi vòng quanh tòa nhàcả vòng lớn vẫn không tìm được chỗ để vào lại, đành phải qua ngôi phùđồ dắt ngựa ôđi.

Cưỡi lên ngựa, nàng bắt đầu do dự. Đây cólẽ làcơ hội cuối cùng để thoát khỏi tay Phùng công công, nàng nhất định phải đi chứ?Rời khỏi nơi này, vĩnh viễn không trở về?

Vósắt to như chiếc bát của ngựa ôđạp vỡ đêm tối hư không, tung bước ngang dọc khắp phố phường. Đúng lúc đang phóng về cổng thành duy nhất còn mở thìbỗng bị ghìm cương, nónhấc đôi vótrước hívang vọng, rước lấy mấy tiếng mắng mỏ của lính gác.

Ngựa ônấn náchốc lát trước cổng thành, cuối cùng làroi dài vung lên, chỉ thẳng về phía chợ quỷ.

~♥~♥~♥~

[1] Đạm trúc diệp (cỏ látre, sơn kêmễ, áp chích thảo, Lophatherum gracile): Thực vật cóhoa trong họHòa thảo, cóvị ngọt, nhạt, tính hàn;dùng để thanh nhiệt, tiêu viêm, trừ phiền, lợi tiểu. Ngoài ra còn gây tác dụng thúc sinh nở, nên phụ nữ cóthai uống sẽ gây sinh non.

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 2

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

Ngựa ôdừng lại trước cổng lớn treo bảng gỗ khắc ba chữ to “Tích Thiện đường”. Đây làmột tiệm thuốc, tuy đã đóng chặt cổng, nhưng hương thảo dược nồng đậm vẫn len qua khecửa tản mát bốn phía.

LýNhu Phong ngửi được mùi hương đóthìbiết đã đến đúng chỗ.Chàng xuống ngựa trước, lấy từ tay nải ra một đôi giày vải sạch sẽ, lần đến đôi chân Bão Kênương nương, giúp nàng mang vào.

Dương bạt rốt cuộc vẫn làdương bạt, để chân trần trên ngựa lâu như vậy, bàn chân vẫn nóng rực, hai tay buốt cóng của chàng vừa chạm vào đã được sưởi ấm ngay.

Bão Kênương nương giương mắt lạnh nhìn LýNhu Phong đi giày cho mình.Chàng đặt đầu bàn chân nàng vào mũi giày, áp ngón tay mát rượi sát mặt bên bàn chân, đầu ngón tay luồn vào mép giày để kéo lên, trượt dọc đến tận gót, chỉnh ngay ngắn, rồi lại lướt nhẹ tay một vòng quanh mép giày, kiểm tra xem đã xỏ chỉnh tề cho nàng chưa.

Cả đời LýNhu Phong chưa từng phải làm công việc hầu hạ này, nhưng chàng cư xử với mọi người hết sức tinh tế, cẩn thận. Bão Kênương nương nhìn kỹ khuôn mặt đang cúi thấp của chàng, biết cách chàng đối đãi với nàng khác hẳn cách nàng hầu Phùng Thời. Thái độ chàng chuyên chú, như thể đã xem nàng làngười mình quýtrọng nhất.

Nhưng như thế thìích gì? Đều làgiả.

Khi chàng kiên quyết bế nàng ra ngoài, bảo phải đi xem bệnh, trong lòng nàng thật sự cóđôi phần hân hoan.Dẫu chỉ bởi nàng làdương bạt, mạng của nàng gắn chặt với mạng chàng, mới khiến chàng trân trọng gìn giữ, thìtrong đóít nhiều vẫn còn tồn tại chút thực tâm.

Đáng tiếc, chàng chỉ xem nàng làngụy trang, làcái cớ để đến đưa tin cho Tích Thiện đường.

Chàng không hề tiếc mạng nàng, cũng hệt như chàng không tiếc mạng chính mình.

LýNhu Phong vươn tay đỡ Bão Kênương nương xuống ngựa. Bão Kênương nương cười nhạt, lẳng lặng bước đi.

Gõ cổng mấy lần không ai đáp. Bão Kênương nương nhìn mấy chữ “Miễn tiếp khách” gắn trên cổng, đoán: “Hay làchạy nạn rồi?” Từ ngày chiến loạn nổ ra, vương kỳ của thành Kiến Khang đã bao phen thay đổi, rất nhiều thế gia vọng tộc ở ngõÔY cùng kéo nhau trốn xa lánh nạn.

LýNhu phong vẫn chưa chịu đi.Gần đây cả thành Kiến Khang nghiêm tra dư nghiệt Trừng vương, trên đường rất ít người qua lại, trong ngõÔY càng vắng vẻ hơn. LýNhu Phong nghiêng tai lắng nghe.Dọc con ngõ này, ngoại trừ hai người làchàng vàBão Kênương nương ra thìchẳng còn ai khác.Chàng bèn áp sát khecửa, ép giọng xuống thật nhỏ: “Xin thông báo giúp, con trai thứ ba tên Băng của nhàhọ Lýở TrừngChâu, đến đây thăm chúPhạm.Cách biệt vài năm, chẳng hay chứng đau cứng khớp của chúđã đỡ hơn chưa?”

Bên trong chợt cóâm thanh vọng ra, hình như làthứ gìrơi xuống đất.Chẳng mấy chốc, lại nghesau cổng truyền đến tiếng gậy chống vội vã nện xuống sàn, từng tiếng từng tiếng âm vang như cơn mưa nặng hạt kéo tới.Cánh cổng hehé, một con mắt nhìn quanh thăm dò. LýNhu Phong bình thản đứng trước cổng, khom người làm lễ lớn: “Cháu LýBăng, xin kính chào chú.”

Cổng lớn rộng mở, một ông lão vội vàng ra đón, vươn tay vịn chặt LýNhu Phong, cẩn thận quan sát thật kỹ chàng từ trên xuống dưới, cuối cùng làrun giọng hỏi: “Nhu Phong, thật làcháu sao?”

Những lúc bình thường, người cõi âm ngoài thân nhiệt hơi thấp ra thìtrông chẳng khác gìcon người, rất khóphân biệt. Pháp Tuân đến bãi tha ma, nếu không nhìn thấy tay chân LýNhu Phong hư thối thìmắt thường làm sao nhận ra được chàng làngười cõi âm.

LýNhu Phong mỉm cười đáp: “Vâng thưa chú, làcháu đây.”

Người này họ Phạm, tên Bảo Nguyệt, làthế giao với cha của LýNhu Phong. Nghera giọng LýNhu Phong, Phạm Bảo Nguyệt càng không dám tin, lại kéo chàng đến gần nhìn tới nhìn lui, rưng rưng nói: “Cháu… Ta nghekể cả họ Lýcháu bị Tiêu TửAn sát hại, nhàthờ họ cũng bị phóng hỏa đốt sạch, thật thế sao?Cháu… nhờ đâu màthoát được?”

LýNhu Phong thấy Phạm Bảo Nguyệt hỏi chuyện họ Lýở TrừngChâu, còn nhắc tới nhàthờ họ thìkhông khỏi hai mắt nhòa lệ.Chàng cố gượng cười trả lời: “Chẳng biết làmay mắn hay bất hạnh, trời cao ban ân cho cháu sống lại, chỉ cóđôi mắt không dùng được nữa. Bởi vậy lễ nghĩa không thể chu toàn, kính mong chúthông cảm.”

Phạm Bảo Nguyệt thở dài, liên tục an ủi: “Còn sống làmừng rồi!Còn sống làmừng rồi!” Đoạn dẫn LýNhu Phong vào nhàtròchuyện.

Bão Kênương nương vịn lưng ngựa ôrề ràtheo sau. Phạm Bảo Nguyệt quay sang gã hầu bên cạnh giao phó: “Đi, dắt ngựa vào chuồng, nhớ cho ăn uống tử tế.” Lại thấy Bão Kênương nương uể oải, lừ đừ, tướng mạo vày phục cũng không mấy đặc biệt, ông nghĩ làtôi tớ của LýNhu Phong nên tiện thể chia việc, “Ngươi cứ đứng canh ngoài đây.”

LýNhu Phong bước đến đỡ Bão Kênương nương, thưa với Phạm Bảo Nguyệt: “Chúạ, đây làân nhân cứu mạng của cháu —— ”

Bão Kênương nương chợt lên tiếng, giọng nói vôcảm, nghèn nghẹn như tắc trong cuống họng: “Tôi làvợ chàng, chàng làTam lang của tôi.”

LýNhu Phong hơi sững lại. Phạm Bảo Nguyệt cũng quásức chấn động: “Cháu, cháu đã… kết hôn rồi ư?”

Chưa đợi LýNhu Phong trả lời, Bão Kênương nương vẫn đáp thay bằng ngữ điệu đều đều kia: “Chúng tôi ngủ cùng một giường, chàng hứa sẽ ở bên tôi suốt đời suốt kiếp.”

“Thế là—— cháu…?” Bấy giờ Phạm Bảo Nguyệt mới phát hiện nàng vấn tóc kiểu phụ nữ cóchồng.Ông hốt hoảng nhìn qua LýNhu Phong, trên mặt viết rõ thật không thể tin vàcũng không muốn tin ——Công tử thứ ba của nhàhọ LýTrừngChâu, đã từng hiển quý, cao nhã làthế, cớ sao lại lấy một thôn phụ lỗ mãng nhường này? !

LýNhu Phong thầm thở dài, chẳng lẽ cứ kể rõ với Phạm Bảo Nguyệt mình lànôbộc của nàng? Nói làvợ chồng, quả thật cóthể giảm được khâu giải thích phiền phức. Bởi vậy thuận thế gật đầu: “Vâng.Hai cụ thân sinh nhàcháu đều không còn tại thế nên cháu tự quyết định luôn. Kết hôn với vị cônương này, cũng xem như báo đáp ơn cứu mạng của nàng.”

Phạm Bảo Nguyệt hết nhìn LýNhu Phong, rồi quay sang Bão Kênương nương, lặng im mãi lâu, rốt cuộc giậm chân đánh huỵch, thương xót thở dài.Ông than: “Cháu à, lẽ ra cháu nên sớm đến đây tìm lão phu…Màthôi, thế đạo bây giờ, cháu còn giữ được tính mạng, giữ một mạch hương hỏa cho họ Lýthìđã làvạn hạnh, vạn hạnh lắm rồi!”

Phạm Bảo Nguyệt rất biết nhìn mặt lựa lời.Ông quan sát LýNhu Phong cẩn thận đỡ côgái kém nhã này, nhận ra trong ngôn từ cử chỉ của chàng hiện rõ thái độ tôn kính. Lại xem kỹ, ánh mắt côgái này nhuốm màu âm u, buốt giá, còn hàm ẩn một loại vôtình, thấu suốt của kẻ hiểu rõ sự đời.Ông mơ hồ linh cảm côgái này cóvẻ không tầm thường, bèn hỏi tiếp: “Thế quýdanh cháu dâu làgì, nên xưng hôthế nào?”

LýNhu Phong đáp: “LàTrương —— ”

Trương Thúy Nga lạnh lùng chen ngang: “Tôi tên Bão Kê.”

LýNhu Phong im bặt.

Phạm Bảo Nguyệt kéo dài giọng “À ——” lên, gật gù, cân nhắc, miễn cưỡng tìm ra được một điểm để khen côgái gầy yếu trước mắt: “Trương BãoCơ [*], tên này quả cóbao hàm ýthiền vàsự sắc sảo.”

Trong Tích Thiện đường rất trống trải, cũng chẳng còn lại bao nhiêu tôi tớ, cóthể thấy được cuộc sống của lang chủ Phạm Bảo Nguyệt đã giản tiện vàkín tiếng tối đa. Đi vào phòng thuốc, sát hai bên tường đều kêhàng dãy tủ thuốc cổ kiểu dáng nhã nhặn, trông không chỉ sạch sẽ, ngăn nắp màcòn rất trang nghiêm. Phạm Bảo Nguyệt tự mình hỏi han, xem bệnh cho Trương Thúy Nga, chẩn đoán làgiónóng xâm nhập phổi.Ông nói bệnh này tàn phácơ thể rất nhanh, may màphát hiện kịp thời, nếu kéo dài thêm một hai ngày nữa, để chuyển thành bệnh lao thìsẽ rất khótrị.

Trương Thúy Nga nhìn vào mắt LýNhu Phong, chỉ thấy chàng thật điềm nhiên, không hề cóýkể công với nàng.

Phạm Bảo Nguyệt kêmột đơn thuốc, sai học tròđi bốc thuốc sắc ngay. Khi Trương Thúy Nga cám ơn Phạm Bảo Nguyệt, LýNhu Phong đột ngột lên tiếng: “Trên người nàng cũng bị thương, xin phiền chúchữa giúp luôn ạ.”

Phạm Bảo Nguyệt hơi chững lại, nhìn LýNhu Phong bằng ánh mắt lạ lùng. Trương Thúy Nga tràtrộn giang hồ từ bé, còn hạng người nào màchưa gặp qua, làm sao không nhận ra mới rồi Phạm Bảo Nguyệt đã nảy sinh hoài nghi về mối quan hệ thực sự giữa nàng vàLýNhu Phong?Song LýNhu Phong vừa nói thế, Phạm Bảo Nguyệt đành phải tin làthật, trên mặt đầy vẻ than tiếc vìván đã đóng thuyền.

LýNhu Phong không thấy được gì, tất nhiên chẳng thể nhận ra những ýnghĩ quanh co từ phản ứng của Phạm Bảo Nguyệt. Trương Thúy Nga nhìn khuôn mặt dịu dàng đa tình của chàng, lại biết tâm tư chàng sâu sắc, thấu đáo hơn xa những gìkhuôn mặt này biểu lộ ra ngoài.

Nàng chưa từng đề cập đến việc “trên người bị thương”, thế màLýNhu Phong lại biết.Cũng giống như việc dòra tin “TiêuYên chưa chết” từ miệng Phùng Thời, chàng giấu kín hết thảy trong bụng, chỉ chờ đến khi nàng chưa kịp chuẩn bị, không thể phản bác mới bất ngờ dùng tới.

…

Vìnam nữ cần giữ khoảng cách, Phạm Bảo Nguyệt gọi một hầu gái nhanh nhẹn qua, giao việc xử lýngoại thương trên người Trương Thúy Nga cho côấy.Riêng ông thìdẫn LýNhu Phong đến phòng nghị sự ở nhàsau.

Trương Thúy Nga đương nhiên biết rõ họ tránh mặt nàng để thương nghị chuyện gì. Nàng thức thời không thăm dò, không theo đuôi.Hầu gái liền đóng hết các cửa sổ phòng, bảo Trương Thúy Nga trút bỏ xiêm y để tiện băng bóvết thương. Động tác của hầu gái rất thuần thục, hiển nhiên lànhận được chân truyền của Phạm Bảo Nguyệt.

Trương Thúy Nga chuyện phiếm câu được câu chăng với côấy: “Sao tới giờ Phạm tiên sinh nhàcác côcòn ở lại Kiến Khang vậy?”

“Thưa, làdo lang chủ mắc chứng đau cứng khớp, đi đứng khókhăn, cũng chẳng nỡ bỏ gia nghiệp gầy dựng bao năm, cho nên vẫn ở lại đây.”

“Cuộc sống cóyên ổn không?”

“Không yên ổn chút nào, cứ dăm ba bữa quan binh lại đến lục soát. Nhưng lang chủ nhàtôi làdanh y, từng chữa bệnh cho vương phi, bởi vậy Ngôvương cũng cóđôi phần nể trọng.”

“Vương phi nào thế?”

“Trắc phiCảnh thị đấy.”

Trương Thúy Nga đang quay lưng về phía hầu gái, bất giác chau mày.

Trắc phiCảnh thị chính làCảnh phu nhân vừa sinh tiểu vương tử.Sau khi tiểu vương tử bị đưa đến chùa Đại TừÂn xuất gia, bàta tự cảm thấy thân mang tội nghiệt nên lòng cũng nguội lạnh. Từ đóbắt đầu thanh tâm quả dục, để tóc tu hành trong cung, cả ngày cầu phúc cho Ngôvương.

“Nữ lang thứ lỗi tôi lắm miệng. Ban nãy vừa tới thìtôi thấy Phạm tiên sinh đóng cửa từ chối tiếp khách, phải chăng cóliên quan đến việcCảnh phu nhân thất sủng?”

Hầu gái thở dài đầy âu sầu, xác nhận rồi không nhiều lời nữa.

Bão Kênương nương uống thuốc xong, chợp mắt một lúc trên giường trúc ở phòng thuốc, khi tỉnh dậy thìtàdương vừa khuất núi, màn đêm đang dần buông. Phạm Bảo Nguyệt không hổ làdanh y đương thời, chỉ mới dùng một thang thuốc mànàng đã cảm thấy tinh thần khoan khoái, nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cơ thể cũng bắt đầu phục hồi sức lực.

Phạm Bảo Nguyệt dẫn LýNhu Phong ra khỏi phòng.Ông hỏi: “Cháu thật không muốn ở lại đây với lão phu sao? Tuy cuộc sống trước mắt còn đơn sơ, nhưng tính ra vẫn làsạch sẽ, dư dả.”

LýNhu Phong chắp tay từ chối: “Nhàcháu không quen ở cùng người khác, chúng cháu chẳng dám làm phiền chúthêm.”

Trước đóPhạm Bảo Nguyệt từng nài giữ chàng rất nhiều lần, biết tâm ýchàng đã quyết, ông chỉ đành sai học trògói kỹ dược liệu, dắt ngựa ôđưa bọn chàng qua lối cửa sau rời đi.

Ánh mắt Bão Kênương nương lấp lóenhìn hai người họ, chẳng nói lời nào. Nàng vàLýNhu Phong đều đã gây ra án mạng, LýNhu Phong không muốn tạm trúở đây, chắc hẳn làđể tránh liên lụy Phạm Bảo Nguyệt.

Trên đường đi, hai người vẫn lặng thinh không lên tiếng. Đi về métây, qua được vài con phố thìLýNhu Phong đột nhiên gợi ý: “Nương nương, chúng ta đến khu chợ Tây nhé?”

Bão Kênương nương hỏi: “Để làm gì?”

LýNhu Phong nói: “Muốn mua thức ăn khuya thìcứ qua chợ Tây cho tiện.”

Chợ Tây làkhu phố sầm uất nhất bên sông TầnHoài, córất nhiều cửa hàng, quán rượu. Nhắc đến chuyện ẩm thực ở thành Thạch Đầu thìnhất định phải kể đến chợ Tây. Từ đây về quán trọ đúng làcũng cóđường đi ngang qua đó.

Bão Kênương nương ngầm đồng ýđề nghị của LýNhu Phong.

Hiện nay chợ Tây đã kém thịnh vượng hơn hẳn khi Trừng vương cai quản, song vẫn giữ nguyên được khung cảnh bóng đổ chiều buông tàn cuộc rượu, dập dìu giai khách khắp muôn phương. Đây chính làthời điểm nhộn nhịp nhất.Xuống ngựa ngay đầu phố chợ, đầy trong mắt làchuỗi đèn lấp lóa vôtận, rộn bên tai làlời rao bán đủ loại củ ấu, ngósen.Cả con đường huyên náo, sôi động cùng dòng người tấp nập ngược xuôi.

LýNhu Phong ngóquanh bốn phía, vào giờ này chàng đã nhìn thấy được hồn phách. Những hồn phách đấy ít nhiều gìcũng giúp chàng xác định được phương hướng.

Bão Kênương nương biết chàng đến chợ Tây chắc làlại vìtính toán nào đó, nhưng nàng không vạch trần.

Dắt ngựa ôtheo sau chàng, nàng nhận ra chàng đã cóthể dễ dàng dựa vào tiếng bước chân vàđối thoại của người xung quanh màlinh hoạt tránh đường.Chàng thong thả tiến lên trước, cũng không cần dựa dẫm vào nàng.

Bão Kênương nương bỗng nảy ra một ýnghĩ tai ác.

Nếu chàng đã không cần nàng.

Nếu trong lòng chàng đã không dành bất kỳ vị trínào cho nàng.

Như vậy, hãy bỏ chàng đi.

Bỏ chàng đi thôi.

Bão Kênương nương dắt ngựa ô, đột ngột tách khỏi dòng người, ẩn vào đầu hẻm bên cạnh.

LýNhu Phong lập tức sững lại.

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 3

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

Lòrèn được xây ở sâu trong chợ quỷ, thợ rèn làmột đạo sĩ, rất bẩn.

LýNhu Phong vừa bước vào lòrèn đã hít phải thứ hỗn hợp kinh khủng khiến người ta buồn nôn.Mặn làmùi mồ hôi rỉ ra từ râu tóc lùm xùm của thợ rèn, tanh làmùi đồng thiếc trộn lẫn máu tươi, chua làmùi đống y phục mốc meo, rách rưới xếp xóbao năm chưa giặt.

Đạo sĩ thợ rèn, hay thợ rèn đạo sĩ, cả hai thân phận này đều quan trọng với lão. Lão chẳng thích người khác gọi thẳng tên mình, thực tế làchính lão cũng quên mất tên mình từ lâu.

Trên đời này đầy rẫy thợ rèn, vôvàn đạo sĩ, nhưng thợ rèn đạo sĩ, thìchỉ cómình lão đây.

Thợ rèn đạo sĩ nhác thấy LýNhu Phong liền cười khề khà, trỏ vào chàng nói với Bão Kênương nương: “Thảy cậu chàng này vào lòtôi luyện nhé, nương nương. Tôi sẽ tạo cho côlưỡi đao sắc nhất tam giới.”

Bão Kênương nương cười nhạt: “Tốt thế cơ à?”

LýNhu Phong chau mày liếc nhanh qua Bão Kênương nương. Lửa trên thân nàng còn mãnh liệt, diễm lệ hơn cả lửa đỏ nung chảy gang thép của đạo sĩ thợ rèn.

Đạo sĩ thợ rèn buông kẹp sắt xuống, tháo bộ phòng hộ ra, chùi chùi mồ hôi trên mặt, mặc cho ít râu vàng lưa thưa dính ướt nhơm nhớp. Lão chớp đôi mắt thèm thuồng, hỏi: “Nương nương, sao hả?”

Bão Kênương nương bình thản đáp: “Được thôi.Chừng nào tôi chán ngấy thìsẽ đưa tới đây.”

Đạo sĩ thợ rèn cười khàkhà: “Bữa nay nương nương muốn rèn gìthế?”

Bão Kênương nương nói: “Rựa đấy.”

Đạo sĩ thợ rèn duỗi một ngón tay, lắc lắc trước mặt Bão Kênương nương.

“Một quan à?”

Ngón tay đạo sĩ thợ rèn xoay vòng: “Mười quan.”

Hàng mày dài của Bão Kênương nương lạnh lùng nhướng lên: “Lại giở mánh rao giátrên trời.”

Đạo sĩ thợ rèn thôlỗ hừ mạnh, vung chùy sắt đập xuống miếng phôi nóng đỏ trên đe: “Một quan làgiáthời Trừng vương, nay đã làthiên hạ của Ngôvương, tiền ngày trước đều chẳng còn làtiền nữa.Mười quan đã làquáhời cho côrồi đấy!”

Lão bổ sung: “Rựa kia của côlàdùng để chém người cõi âm, cóthể so sánh với rựa bình thường được sao? Toàn phải mất cả nửa tháng trời mới làm xong.”

Bão Kênương nương mặc cả: “Thanh lần trước ông rèn cho tôi ấy, chưa chém được mấy nhát đã mẻ hết rồi, mười quan làquáđắt.”

Bấy giờ đạo sĩ thợ rèn mới im thít, rồi xuống nước: “Thôi thôi thôi, vậy cứ năm quan đi.Sau này côđừng tới đây nữa, làm ăn với côchả cótílời lãi nào.”

Bão Kênương nương nói: “Cho khất tạm tiền cọc nhé.”

Đạo sĩ thợ rèn không chịu, hất cằm chỉ túi vải nhỏ bên hông nàng: “Trong túi kia toàn bảo bối kìa, lấy bừa một món cọc cho tôi đi. Ít nhất cũng phải cógìlàm tin chứ, nương nương.Chúng ta làm ăn trong chợ quỷ này, phải tuân thủ phép tắc mới đỡ rầy ràđược.”

Bão Kênương nương mở túi vải nhỏ ra. Đồng ngũ thùlúc trước đã bị bọn lính ở nhàlao cổng thành cướp đi, giờ chỉ còn sáu chiếc móng bạc, một lọ nước mật, một cây bút son, mấy tờ giấy vàng… Nàng đắn đo, rồi đưa chiếc mai rùa dùng xem bói cho thợ rèn đạo sĩ.

Thợ rèn đạo sĩ cầm mai rùa, lật qua lật lại quan sát mấy lần, mặt mày hớn hở: “Đồ tốt này. Nương nương, cả cần câu cơm màcũng không tiếc lấy ra à?”

Bão Kênương nương hừ khẽ.

Ra khỏi lòrèn, Bão Kênương nương cầm đèn lồng, nói với LýNhu Phong: “Ngươi chờ ở đây, ta đi tìm một người.Sẽ trở lại nhanh thôi.”

LýNhu Phong nhẹ gật đầu.

Bão Kênương nương nhìn sâu vào chàng, chàng chẳng hỏi nàng tính đi đâu. Nàng ngập ngừng do dự, nhưng rồi chỉ dặn: “Ngươi chớ đi lung tung, ngộ nhỡ gặp chuyện gìthìgọi ngay thợ rèn đạo sĩ.”

Dõi mắt theo quầng lửa kia đến khi biến mất ở cuối con đường, LýNhu Phong xoay người quay trở vào lòrèn.

“Tôi muốn đúc một đỉnh đồng.”

“Ba mươi quan.”

“Tôi trả một trăm quan, nhưng phải đúc theo ýtôi, không được tiết lộ ra ngoài.”

“Phíngậm miệng đâu chỉ dừng ở giánày.”

“Đến khi hoàn thành sẽ hậu tạ trăm lạng vàng.”

“Đồng ý.”

…

Sau một khắc (15 phút), Bão Kênương nương trở lại trước lòrèn.Giómùa hiu hắt thổi qua, cuốn lên dăm chiếc lákhôrải rác trên mặt đất, quanh đấy chẳng thấy một bóng người.

Bão Kênương nương hơi sửng sốt, đi một vòng quanh lòrèn nhìn thử, vẫn không thấy bóng dáng LýNhu Phong. Lòng nàng chợt chùng xuống, mơ hồ nảy sinh dự cảm xấu.

Nàng gần như xông thẳng vào lòrèn: “Thợ rèn đạo sĩ, ông cóthấy người vừa rồi đi chung với tôi không?”

Thợ rèn đạo sĩ hết sức tập trung đập khối sắt nung: “Chẳng phải đã ra ngoài với côrồi à?”

“Trong vòng một khắc này, ông cónghetiếng gìlạ không?”

“Không.”

Bão Kênương nương lo lắng: “Thật không có?”

“Lừa côlàm gì?”

Ánh mắt Bão Kênương nương quét quanh lòrèn.Căn nhàcũ này bài trírất đơn giản, phía ngoài lànơi rèn sắt, phía trong làmột gian phòng, bên góc chất đống đệm chăn rách rưới, cạnh đóđặt một cái nồi, bàn thờ thìđể tượng Tam Thanh, chẳng cóchỗ nào giấu người được.

Đạo sĩ thợ rèn cứ chuyên tâm rèn sắt, không đếm xỉa tới nàng.

Ngoài tiếng chùy nện đinh tai ra, bốn phía tĩnh mịch như mộ địa hoang vu. Bão Kênương nương chỉ thấy tim mình như tứa mảnh, tiếp sau làngọn lửa liếm lên, đốt cháy nàng tưởng chừng điên đảo.

Nàng tông cửa xông ra.Sau lưng vang lên giọng của thợ rèn đạo sĩ: “Mấy người khác chẳng thấy được đâu, vừa rồi cómột ông cụ râu dài mặc đạo bào tím đi ngang đây.”

Bão Kênương nương hét lớn: “LÝ NHU PHONG! LÝ NHU PHONG!”

Cổ họng nàng nghèn nghẹn, chỉ cần to tiếng làvỡ giọng khản đặc, lạo khạo như tiếng chiêng bể.Mới gọi vài lần, nàng đã ho sặc sụa, ho ra nước mắt, cũng không ai đáp lời.

Chỉ sợ đã bị bắt mất.Chàng làmột người cõi âm, trên thân không cólửa sáng để truy dấu, nàng biết phải tìm từ nơi đâu? Nàng hận mình ỷ y, hận mình cớ gìlại đến TháiChi trai, chẳng lẽ lại còn mong chợ quỷ này sẽ giống chợ Tây, bỏ mặc LýNhu Phong rồi vẫn cóthể lên cầu đátìm về?

Nàng hoảng hốt hoang mang, nàng vội vàng hấp tấp, nàng mất hồn mất vía, nàng nước mắt lưng tròng.

Nàng chạy quanh các ngõ nhỏ vắng lặng trong chợ quỷ. Nàng nghĩ kẻ bắt LýNhu Phong nhất định cần tránh đường lớn, vìphải thế mới đỡ bị phát hiện. Nàng nghĩ mình cóthể dùng cả đời để tìm LýNhu Phong, tìm kẻ đã bắt chàng đi.Sinh mệnh nàng xiết bao cằn cỗi, xiết bao trống rỗng, tịch mịch, nếu không cóLýNhu Phong chàng để hận, để yêu, để giày vò, để bị giày vò, nàng làm thế nào vượt qua được cả đời đằng đẵng này.

Nàng muốn giết kẻ kia. Nàng muốn giết kẻ đã cướp mất LýNhu Phong. Nàng muốn bằm thây hắn thành muôn mảnh. Nàng nguyện lòng tế cả sinh mệnh vạn kiếp về sau, để niệm chúnguyền rủa hắn, khiến hắn đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh.

Cuồng phong vần vũ, chuông trấn hồn rung vang ba nghìn dặm. Lửa nóng của dương bạt cháy bừng dọc con đường, đốt lộ tuyến âm dương này thành một vùng khói lửa mịt mù, quỷ gào thêthiết, hồn kêu xélòng.

Chúng oán quỷ khóc than: “Đủ rồi!”

Dương bạt bỗng nghetiếng gọi “Trương Thúy Nga”, thìdừng phắt lại.

Một bóng áo bào tím thoắt hiện từ trong bóng đêm.

ThôngMinh tiên sinh.

Bão Kênương nương cảm giác được cóâm khíquẩn quanh ông cụ, làhơi thở quen thuộc.

Nàng mở to miệng, dây thanh đau đến mức không thể thốt nên lời. Nàng khàn khàn thều thào: “Trả cho con.”

Áo bào tay thụng của ThôngMinh tiên sinh căng phồng trong gió, giữa chốn âm u như mộ địa này, toàn thân ông lại bọc kín một tầng tiên khí.Râu dài phơ phất tung bay, ông nghiêm giọng: “Sách ngươi lấy trộm đâu, mau đưa ra đây.”

Bão Kênương nương sững người, cố vờ trấn định: “Con nào cótrộm sách gì!”

ThôngMinh tiên sinh lạnh lùng: “Trương Thúy Nga, chớ cóép ta thanh lýmôn hộ.”

Thân thể Bão Kênương nương run bắn, bước lui ra sau, nhưng vẫn cắn răng phủ nhận: “Con không biết ngài nói tới sách gì.”

“Đêm qua ở phường rượu linh lục, ngươi đã bắt quyết gìđể loại trừ lệ quỷ trên người LýNhu Phong?”

Trong gióđêm sesắt, hai bên tóc mai Bão Kênương nương đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, nàng thưa: “Chỉ làmột chúthuật khử tàdo sư phụ dạy con thôi.”

“Nghiệt súc!” ThôngMinh tiên sinh quát to, “PháiDương Ẩn ta quang minh chính đại, thanh tịnh an nhiên, lấy ở đâu mấy thứ bùa chúđó! Ngươi trộm bản mẫu pháp quyết từ chỗ nghiệt đồ Pháp Tuân của ta, tự mình tu luyện tàthuật bực này, còn cứng đầu không hối cải.Vậy thìđừng trách lão phu vôtình!”

Vừa dứt lời đã sải bước tới, áo bào đột nhiên phồng to, bàn tay giơ cao, toan vỗ lên thần đình nàng [*].

Huyệt đạo chính giữa vạch mép tóc vắt ngang trán.

Thân hình gầy yếu của Trương Thúy Nga chợt quỳ sụp xuống đất, giơ một quyển sách mỏng lên quáđầu: “Tiên sinh!” Nàng chẳng dám gọi sư thúc tổ, khàn giọng giải thích, “Con lấy chưa được mấy ngày, chỉ mới học xong một chúkhử tàđấy.Còn lại, con hoàn toàn không hề xem tới!”

Ánh mắt khắc nghiệt của ThôngMinh tiên sinh đảo qua Trương Thúy Nga, đoạn vươn tay cầm quyển sách nhỏ kia, mở ra, hỏi: “Vìsao muốn trộm sách?Vìsao muốn học chúkhử tà?”

Trương Thúy Nga vốn không định trả lời, ThôngMinh tiên sinh lại quát to: “NÓI!”

Thân thể gầy gòcủa nàng bị chấn động giật bắn, hai mắt cay xè, cuối cùng bật thốt: “Con cótư tâm.”

“Tư tâm gì?”

“Con yêu chàng.” Trương Thúy Nga ngã ngồi xuống đất, bémọn tựa bụi trần.Hai mắt nàng trống rỗng như người mất hồn, lẩm bẩm, “Con không cho phép kẻ nào đoạt xác chàng, không một kẻ nào được phép.Con chỉ yêu mình chàng, đổi thành hồn kẻ khác cũng không được… Tuyệt đối không được…”

Ánh mắt ThôngMinh tiên sinh sắc bén, giống ngàn vạn mũi kim đâm xuyên nàng.Chợt ánh mắt hàkhắc đódời đi, ống tay áo ông bung lên, đólàchiêu “tụ lýcàn khôn” (thế giới trong tay áo). Từ giữa ống tay áo bay ra một người, rơi phịch xuống trước mặt Trương Thúy Nga.

Trương Thúy Nga định thần nhìn kỹ, người kia còn ai khác ngoài LýNhu Phong? Tiếc rằng nay toàn thân chàng đã cứng còng, hai mắt nhắm nghiền. Trương Thúy Nga luống cuống ôm chàng vào lòng. Đặt ngón tay dưới mũi chàng, không cóhơi thở, bắt thử mạch cổ tay chàng, cũng không còn nhịp đập.

Nàng hoảng hốt ấn lên nhân trung chàng, khàn giọng gọi chàng tiếng được tiếng tắt, nhưng vẫn không thể nghelời đáp.Chàng thế này thìcókhác gìmột cái xác?Chàng vốn đã làmột cái xác, giờ đây chẳng qua đã trở thành xác thật màthôi.Hai mắt Trương Thúy Nga đỏ tươi, ngẩng phắt đầu, nhưng quanh đấy nào còn tung tích của ThôngMinh tiên sinh?

Nàng ôn chặt thi thể lạnh cóng của LýNhu Phong, vậy mànhiệt độ từ dương bạt mãi vẫn không thể sưởi ấm chàng. Nàng cúi đầu thẫn thờ nhìn chàng, cứ nhìn thế thật lâu, thật lâu…Rốt cuộc òa lên, gào khóc thất thanh.

Cuối cùng cũng hiểu được, bất kể đã hận chàng bao nhiêu, đã giận dữ màbỏ rơi chàng, hay đã oán trách chàng, ban chiều kia nghexong mấy lời chàng nói, nàng thậm chícòn muốn giết chàng, từ đây chấm dứt mọi chuyện, chẳng còn chấp niệm nữa… Thế nhưng lúc chàng thật sự không còn hơi thở, thật sự không thể mở mắt, không thể mở miệng, không thể gọi nàng hai tiếng “nương nương”, nàng bỗng chốc chẳng còn mong muốn sống tiếp.

Hóa ra yêu một người, cũng chỉ cóthể yêu.Hận không được, ghét không xong, oán không đành, chẳng biết làm gì, khiến lòng tuyệt vọng.

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 4

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

Bão Kênương nương sang ngôi phùđồ lấy một hũ tro.

Vào tới nơi thìkhông thấyAXuân đâu cả. Nàng cầm đèn lồng ràquanh Phật đường một vòng, phát hiện côấy đang co ro nằm ngủ trong bụng tượng Phật to chưa tu sửa xong.Một cuộn trắng trắng tròn tròn, yên tĩnh, an tường, trông như thai nhi được tượng Phật bảo bọc.Cólẽ bởi vìkhông códương bạt ở bên, Phật khítrong ngôi phùđồ lại quámỏng, côấy buộc phải ngủ trong tượng Phật để chữa lành những thương tổn da thịt.

Ôi, như LýNhu Phong thìsau này biết phải làm sao nhỉ?Cái người thích sạch sẽ, ưa bắt bẻ, còn vìquáồn ào phiền nhiễu màthàrằng thức suốt đêm đấy, chàng đâu thể cũng trốn trong bụng tượng Phật ngủ như thế.

Bão Kênương nương âu sầu suốt quãng đường.

Trở lại tòa nhàcũ, trong đình trước sảnh đã châm rất nhiều đèn, chiếu rọi cả mặt đất sáng choang. Nhóc Đinh Bảo cầm cọ nhỏ vàkhăn ướt, đang xăng xái giúp LýNhu Phong lau sạch mấy khối bia cũ xếp đầy dưới đất.Cún vàng ngồi một bên ngócũng hồ hởi liên tục vẫy đuôi.

Bão Kênương nương đưa hũ tro qua. LýNhu Phong nhận lấy, rắc bột tro lên vài tấm bia, dùng cọ mịn dàn đều, sau đócầm quạt hương bồ gạt phần tro thừa đi.

Lúc này, hàng dãy chữ sáng xanh đã bày ra trước mắt chàng, đối diện làmột dọc bốn nhóc quỷ ngồi chồm hổm bị quạt tro xuyên qua mặt.

Bốn nhóc quỷ đồng thanh: “Ghét quánha.”

Bão Kênương nương thắc mắc: “Trên này cótư liệu về nhàlao cổng thành à?”

LýNhu Phong cẩn thận xem kỹ những chữ khắc đã gần mòn vẹt trên tấm bia, chỗ nào nhìn không rõ thìsờ bằng tay: “Lần trước chỉ mới đọc sơ, nhưng tôi nhớ làđã gặp một đoạn nào đó, hình như liên quan đến nhàlao đá.”

Bão Kênương nương quay qua nhóc Đinh Bảo: “Nhóc Đinh Bảo, tối nay sau khi ta rời khỏi đây, nhóc hãy tránh sang ngôi phùđồ vớiAXuân đi. Đừng ở nhànày nữa, rất nguy hiểm.”

Nhóc Đinh Bảo lơ mơ chưa rõ lắm nhưng vẫn gật đầu, hỏi: “Vậy bọn Đại lang quân phải làm sao ạ?”

Bão Kênương nương nói: “Tùy nhóc xử trí.”

Vành mắt Nhóc Đinh Bảo chợt hoeđỏ: “Mai mốt nương nương vàNhu Phong ca ca không về đây nữa sao?”Cậu bébỗng sực hiểu điều gì, “Nương nương tính làm chuyện nguy hiểm ạ?Sẽ chết phải không?”

Bão Kênương nương xoa mớ tóc lỉa chỉa êm nhung sau ót nhóc Đinh Bảo, chẳng nói gì. Nàng giơ đèn soi những kýtự khắc trên bia đá. Đống chữ ấy ngoằn ngoèo xiên xẹo như giun, nàng chả nhận ra được chữ nào.

“Không muốn nương nương chết đâu, cũng không muốn Nhu Phong ca ca chết.” Trẻ con nào biết kiêng kỵ làgì, cậu bégục đầu xuống, ngồi tách ngón chân, buồn bã nói, “Con còn tưởng mình cógia đình mới rồi.”

LýNhu Phong chợt ngẩng đầu lên trấn an: “Nhất định sẽ trở lại, nhóc đừng tin ngài ấy.”Chàng dặn cậu bé, “Nhóc nhớ trốn kỹ, chớ để chúng ta lo lắng.”

Nhóc Đinh Bảo nhìn qua LýNhu Phong, gật đầu lia lịa.Cậu béchạy bịch bịch bịch đến bên LýNhu Phong, chụm hai tay thìthào vào tai chàng: “Tam lang ca ca, đệ tin huynh.Huynh phải bảo vệ nương nương thật tốt đấy.”

LýNhu Phong cam đoan: “Nhất định rồi.”

Nhóc Đinh Bảo vui vẻ chạy ùvề phòng soạn túi hành lýnhỏ của mình.

Bão Kênương nương cầm đèn lồng đứng thẳng lên, lãnh đạm càm ràm: “Mới títuổi đầu đã nói năng như ông cụ non, không phải con chàng màcòn thân hơn cả con ruột.”

LýNhu Phong cúi đầu tiếp tục nhận diện câu chữ trên mặt bia, mím môi cười nhẹ.

Bão Kênương nương trách: “Cười gìmàcười? Đã làlúc nào rồi, chàng còn cười được.”

LýNhu Phong đáp: “Nương nương, ‘Tử – sinh đều đáng trọng’.”

Trích «Thiếp Lan Đình», Bão Kênương nương đã sớm thuộc làu, đọc ngược cũng trôi chảy.Một câu này, rõ ràng làchàng dùng giọng ngâm ở Lan Khêmười năm trước, nàng vừa ngheđã ngây ngẩn.

Nàng tự hỏi, chàng đang cười nhạo nàng sao, hay làgiễu cợt nàng, hay lại chòng ghẹo nàng?Chàng gắn viên gạch “VĩnhHòa năm thứ chín” vào đúng chỗ, thìerằng đã đọc hết cả những viên cótrong sân rồi. Bao nhiêu tâm tư nàng giấu kín đã sớm bị chàng hiểu rõ mồn một. Nàng cứ như bị lột sạch trước mặt chàng, giận khôn tả xiết. Nàng giận, nhưng chẳng phát tác nổi. Ngữ điệu vàthần thái khi chàng ngâm câu này, tự nhiên màtoát lên vẻ hòa nhã, phong lưu, phóng khoáng nhẹ nhàng, làm nàng phải nghiến răng, làm lòng nàng chộn rộn, làm tim nàng ngứa ngáy không thể xoa dịu.Ánh mắt chàng chăm chútập trung vào mặt bia, chẳng ngẩng đầu, rõ ràng vẫn hết sức nghiêm túc làm việc.Chàng như rất để tâm, lại như chỉ lơ đãng…Chung quy chính làkhiến nàng hận đấy, nhưng thật không nỡ quyết liệt.

Cuối cùng nàng đã hiểu vìsao TiêuYên yêu chàng. Trong chàng cómột loại tĩnh lặng, đại sự xảy ra chàng cũng lo lắng như bao người, song khi chuyện thật sự tới trước mặt, lòng chàng lại khoáng đạt, bình tĩnh màkiên định, không gìcóthể ngăn trở.

LýNhu Phong, LýNhu Phong. Nàng nghiến răng nghiến lợi lẩm nhẩm cái tên này ngàn lần vạn lần, đi chân trần loanh quanh trong sân ngàn bước vạn bước, cứ cảm thấy đây đúng làmối nghiệt duyên ở Lan Khê, nàng cuối cùng chỉ cóthể lãnh trọn.Yêu hận, tử sinh, hay tan xương nát thịt, nàng chỉ còn cách nhận lấy.

…

Lúc sau, nàng ngồi xếp bằng bên tấm bia cổ, khàn khàn nói: “Ta chẳng biết chữ nào cả, chàng đọc ta nghethử xem trên đóviết gìvậy.”

“Nương nương, ngài cóbao giờ nghĩ thử, sao thành Kiến Khang lại gọi làthành Thạch Đầu chưa?Hay khi khởi công xây thành thìlấy đáở đâu?”

Bão Kênương nương hơi sửng sốt: “Chưa hề nghĩ tới…Chàng cóbiết không?”

LýNhu Phong đáp: “Sao tôi biết được.”

Bão Kênương nương nghẹn lời, đang muốn mắng, lại nghechàng bảo: “Loại chuyện này, tôi màkhông biết thìchắc cũng chẳng mấy ai hay.”

Bão Kênương nương khoanh tay, nhếch miệng châm chọc: “Chàng chỉ giỏi được mấy thứ linh tinh này.”

LýNhu Phong vừa ngước mắt, đã thấy quầng lửa trong vắt kia đang chầm chậm nhịp theo một điệu vũ riêng, tựa như ánh sáng bồng bềnh được dát tia vàng óng ánh.

Lòng chàng chợt xúc động, rất muốn chạm vào nàng, nhưng lại muốn giữ bímật nho nhỏ về ánh lửa ấy cho riêng mình.Chàng dời mắt đi, nói tiếp: “Trên tấm bia cổ này chép rằng, ngoài thành Kiến Khang cómột động trời dưới lòng đất [1]. Ban đầu khi xây thành, tất cả đátảng đều được khai thác từ đó. Tôi xem vị trícủa động trời ghi trên bia, thấy không xêxích với nhàlao cổng thành mấy.”

Hàng mày dài của Bão Kênương nương khẽ động: “Ý chàng là… thông qua mỏ đáđộng trời, theo đường ngầm dưới lòng đất đi cứu người?”

LýNhu Phong gật đầu: “Cứu người ngay trong nhàlao cổng thành gần như làbất khả thi rồi, tìm đường tắt may ra mới cóhi vọng.”

Bão Kênương nương nghi hoặc: “Đào địa đạo từ mỏ đáđộng trời à? Ta thấy bốn phía thủy lao kia đều làđáphiến nguyên khối, giờ mới đục đáthìbao giờ mới thủng?”

LýNhu Phong nói: “Nương nương, mấy tiếng ồn chúng ta ngheđược khi vào thủy lao, nào phải tiếng cõi âm gìchứ? Tiếng từ cõi âm đâu phải như thế.”Chàng khẳng định chắc chắn, “Đólàtiếng giótiếng nước do mỏ đáđộng trời vọng qua thôi.”

Bão Kênương nương vẫn chưa quên buổi tinh mơ ngày đầu tiên dẫn chàng từ chợ quỷ về.Chàng bảo nàng, không cần đốt long não để át mùi xác thối, vìnửa canh giờ sau sẽ nổi gióđông nam, vừa kịp xua tan hết uế khítrước khi Phùng Thời trở về.

Chàng trời sinh nhác việc, chẳng ham khoa cử công danh, chỉ ưa thích nghiên cứu những điều này.

LýNhu Phong hỏi: “Nương nương, ngài còn nhớ lờiDương Đăng không? Nước trong thủy lao cứ đến giờ Thìn (7h) làrút xuống, giờ Tuất (19h) lại dâng cao. Lúc đótôi đã thử thăm dòdưới đáy, ở đáy thủy lao cóđường thông ra bên ngoài. Nếu ràhết các đường dẫn xuống lòng đất trong động trời, thìcólẽ sẽ tìm ra được.”

Bão Kênương nương lặng thinh. Thật lâu sau, nàng nhả từng chữ: “Đáy nước đấy —— rất —— sâu.”

LýNhu Phong đáp: “Tôi làngười cõi âm.”

Bão Kênương nương ngước mắt nhìn chàng. Ngay khoảnh khắc ấy, nàng bỗng nhiên buộc phải thừa nhận, chàng biến thành người cõi âm, căn bản không phải bởi vìchấp niệm của nàng với chàng.

Màlàbởi chấp niệm của chàng với TiêuYên.

~♥~♥~♥~

[1] Động trời: Phỏng theo danh thắng động trời Trường Tự ởChiếtGiang, làquần thể động đánhân tạo to nhất, được hình thành trong quátrình khai thác đávào thời Nam Bắc triều.

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 5

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

Đại loạn.

Thoắt chốc, vương kỳ chữ “Dương” trên đầu thành bị gỡ xuống, lại đổi trở lại là“Tiêu”. Tiểu vương tử với pháp danh “DuyênGiác” được đưa từ chùa Đại TừÂn về cung, kế nhiệm Ngôvương.

“Nhật nguyệt cùng hãm, khắc mẹ hại cha”, người người trong vương cung đều đang lén lút bàn luận, ThôngMinh tiên sinh xem mệnh cho tiểu vương tử này quả nhiên ứng nghiệm. Tiểu vương tử còn chưa biết đi đã khắc hại chết cả Ngôvương vàtrắc phiCảnh thị.

Màngoài cung, từ công khanh đại phu cho tới bách tính bình dân, tất cả đều trải qua một phen húhồn.Họ tụ vào góc khuất xôn xao bàn luận việc Bão Kênương nương kia cóyêu pháp, cóthể khiếnDương Đăng vừa gặp nước đã đổ bệnh nguy kịch.Còn nói, nuôi người cõi âm, thế chẳng phải nuôi quỷ à? Liên tiếp giết cả hai vị vương, Bão Kênương nương đấy cũng làyêu quái rồi!

Bất kể lànhàphúquýhay nghèo hèn, họ đều căn dặn thân thích của mình ——Về sau cógặp Bão Kênương nương thìnhớ tránh thật xa vào!Hai con mắt bebécủa ả mànhìn một cái làsẽ bắt mất vía ngay!

Câu chuyện từ tiểu nhị trong phường rượu linh lục còn li kỳ hơn cả, kể rằng, lần đóBão Kênương nương gập mấy ngón tay dài ngoẵng như BạchCốt tinh lại, vừa bắt một quyết làngười cõi âm kia liền bay qua!

…

Hiện tại LýNhu Phong không thể không mở mắt, bởi vìcả mi mắt cũng đã rữa hết, chỉ còn lại đôi con ngươi tròn xoay gắn trong hai hốc.

Chàng chưa từng hư thối đến mức này.Máu mủ từ người chàng nhỏ lách ta lách tách, từng chuỗi nối nhau, trông hệt như phụ nữ tới tháng. Thi thoảng trên thân cómột mảng thịt bục ra, rơi bẹp xuống đất, trên đónhung nhúc giòi bọ trắng nhởn.

Phía dưới cổng thành treo chàng đã không còn ai đứng xem. Ngay cả lính gác cũng tránh xa xa, do mùi xác thối đã nồng nặc đến mức buồn nôn.

Cổng thành hướng về bắc, nắng rát chiếu từ đông sang tây, vẽ một đường cung chảy trên người chàng. LýNhu Phong chưa từng căm hận nắng trời đến thế, mỗi một tia rọi lên thân chàng đều làcực hình. Nhưng dẫu sao thìhiện tại đã gần hoàng hôn, chỉ còn lại ánh chiều tàgay gắt cuối cùng.Sắp kết thúc rồi.Chàng tự hỏi, còn bao lâu nữa?Một canh giờ, hay hai canh giờ?Hay chàng lại may mắn qua thêm một đêm, sau đósẽ như hạt sương tan vào màu nắng sớm mai?Chàng chưa từng hóa cốt, chàng cũng chẳng biết được.

Nương nương, nương nương cótới đây không?Chàng vẫn còn lời hứa chưa kịp thực hiện với nàng.Song chàng bỗng nhiên thôi hi vọng Bão Kênương nương xuất hiện.Chàng biết mình đã chẳng còn ra hình người, bộ dạng hiện giờ, chàng mong làkhông một ai phải nhìn thấy nữa. TiêuYên sống sót trở về, Tiêu TửAn chết, kỳ thực, chấp niệm sâu nặng trên thân chàng khi biến thành người cõi âm đã hoàn toàn hóa giải. Nếu phải hóa cốt ngay bây giờ thìchàng cũng chẳng nuối tiếc gìnữa.

Dẫu vậy…Giả như cóthể, chàng muốn nghengười nọ nói một câu, màhơn cả là——

Được một lần gặp lại quầng lửa rừng rực cháy sáng kia.

…

Chàng cảm nhận rõ ràng một chùm nắng chiều cuối cùng chầm chậm dời từ thân chàng xuống dưới chân, chàng tưởng chừng sắp được vớt khỏi nồi nước sôi. Thở dốc một hơi —— Thực ra chàng đã không còn hơi để thở nữa. Trước ngực đã lộ hết xương sườn, cả nửa bên mặt cũng tuột sạch da thịt.

Trên cổng thành vẫn rất náo loạn, chàng nghetiếng ủng da của lính gác hấp tấp tới tới lui lui.

“Đổi cờ này!”

“Lại đổi nữa?Hôm nay đã đổi ba lần rồi!”

“Bảo mày đổi thìcứ đổi đi, lắm lời cái gì!”

“Đây cũng làvương kỳ chữ ‘Tiêu’ mà?”

“Đồ ngu!Vương kỳ chữ Tiêu viền đen chứ cóphải viền đỏ đâu, không thấy à? Đại quân của Trừng vương vừa đến rồi!”

“Trừng vương?! Trừng vương còn sống sao?!”

“Khởi tử hoàn sinh! Đólàthiên mệnh!”

Tiểu vương tử với pháp danhDuyênGiác chỉ ngồi trên vương vị được một canh giờ. Trừng vương dẫn binh vào từ cổng nam, không gặp bất cứ kháng cự nào.

Quáhỗn loạn. Đầu ócDương Đăng chẳng còn tỉnh táo, hiện cũng đã rơi vào tình trạng nguy kịch. Đội quân của hắn tuy đông, song lại như rắn mất đầu, vừa liên tục tự cắn xélẫn nhau, vừa phải đối kháng với thế lực cũ của Ngôvương.

Trừng vương mặt mũi hốc hác nhưng hết sức hùng dũng trong bộ giáp trụ, giương cao ngọn cờ lớn giữa khung cảnh bát nháo ấy, lặng lẽ màhiên ngang tiến vào thành.

Tòa thành này vốn làcủa y.Y vốn làvương của tòa thành này.

Dân chúng cả thành đồng loạt quỳ bái trước vương kỳ của Trừng vương. Trừng vương không đội nón trụ, ngồi đường bệ, uy nghi. Kia đôi mắt như ngọn lau phết, kia mi dài như dây rong dày lá, giờ phút này đang toát ra khíthế ngút trời, rét lạnh màoai nghiêm.Y để chúng dân nơi đây nhìn rõ tướng mạo mình dưới vệt nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn, cũng khiến từng người họ sau khi nhận rõ y đều thần phục cúi đầu, chắp tay quỳ bái.

Y muốn thu phục mỗi một người dân. Trong loạn thế này, chỉ cóthể códuy nhất một vị vương lày.

Y tiến quân thần tốc, xông thẳng vào vương cung, đặt tay lên vương tọa thếp vàng, dễ dàng như lấy đồ trong túi.

Đám nội thị vàcung nữ run lẩy bẩy, đều cho rằng Trừng vương sẽ xử tríhọ nhưDương Đăng đã làm với hậu cung của Ngôvương, mà trước tiên hết làlấy mạng tiểu vương tử.

Tiểu vương tử pháp danhDuyênGiác kia lại không khóc. Khi nằm gọn trong lòng bàn tay Trừng vương thìnóchỉ mím môi, giương đôi mắt như ngọn lau với con ngươi đen nhánh nhìn chòng chọc vào Trừng vương.

Còn bétẹo thế này màánh mắt đã quáhung ác.

Trừng vương thờ ơ quan sát tiểu vương tử, đoạn kéo vạt áo nólên liếc sơ qua, rồi đưa cho người bên cạnh, ngẩng đầu ra lệnh: “Đưa đi chùa Đại TừÂn, trông coi cẩn thận.”

“Vâng!”

Những nội thị vàcung nữ đang quỳ liền xôn xao mở to mắt.

Dưới sự giúp đỡ của thân vệ, Trừng vương cởi giáp, trên thân y làáo bào đen tuyền dành cho vương gia. Lạnh lùng, bệ vệ, uy nghiêm.Y thản nhiên hất áo bào, từ tốn thả người ngồi xuống vương tọa, giang, sơn, đã định.

Tất cả mọi người chợt như thở phào. Bất kể làtheo phenào, thủ hạ của Ngôvương, thủ hạ củaDương Đăng, hay mấy kẻ chỉ lo thân, tùy thời nghiêng ngả, trong lòng tất cả cùng thở phào nhẹ nhõm.

Màn kịch nhốn nháo cả ngày cuối cùng cũng kết thúc, rốt cuộc, đã kết thúc. Trừng vương không hạ lệnh giết tiểu vương tử, cũng không lập tức xử tửDương Đăng. Những hành động ban ân lặng lẽ này đều mang hàm nghĩa, hết thảy, đều cóthể bắt đầu lại từ đầu ——Chỉ cần người người cùng thần phục Trừng vương y, từ đây trong thành Kiến Khang không cókẻ thù, kẻ thùchỉ còn làhoàng triều Đại Ngụy đang dần tàn lụi.

Tia tàdương cuối cùng đã tắt giữa tầng không mênh mông.Hiện tại làthời khắc âm dương tương giao, ngày đêm luân chuyển. Làn sương nhàn nhạt lơ lửng bay lên, hòa theo luồng khói toát ra từ vương cung to lớn, hợp lực đẩy cao âm vang dậy đất rung trời, hào hùng màtề chỉnh ——

“Chúng thần tham kiến Trừng vương —— Trừng vương điện hạ —— Thiên thu vạn tuế!”

Vôsố bóđuốc bừng bừng chĩa thẳng hướng trời đêm.Hai mắt LýNhu Phong không còn lớp mi chekín, bị khói đặc bốc lên kia hun cho vừa khôvừa cay, đau đớn cùng cực, màngay cả nước mắt cũng chẳng thể chảy ra.

Đêm nay nhất định làmột đêm trắng. Toàn bộ quan binh gác cổng đều được thay đi, đổi vào làbộ hạ cũ của Trừng vương. Trong thành vẫn cókhông ít kẻ ngoan cố làm loạn, cần xử lýrốt ráo ngay trong đêm nay. Để thành Kiến Khang yên ổn, đêm nay chính làthời khắc then chốt.

…

Giao phóxong mọi sự, TiêuYên vẫn áo bào đen, còn chưa kịp đổi qua thường phục của vương gia đã vội vã leo lên cổng thành.

“Điện hạ, điện hạ, ngài chớ nên đến đây. Kẻ này nghenói làngười cõi âm, chỉ cần vung tay đã móc luôn tim Tiêu TửAn ra! Thối rữa tới mức này rồi, chưa biết chừng trên thân đã lên độc…”

“Im miệng!” TiêuYên trầm giọng quát, “Trước đóđã lệnh cho các ngươi thả cậu ấy xuống, đưa qua chùa siêu độ, tại sao vẫn chưa ai làm hết?!”

“Bẩm điện hạ!Cái tên người cõi âm này, chẳng ai dám đụng vào cả!Họ bảo phải phơi nắng ròng rã ba ngày mới cóthể hóa cốt hoàn toàn, không quấy phálàm bậy.Cho nên là… chúng thần bèn tự quyết định, chưa thả nóxuống ngay!”

TiêuYên nghiến răng giữa bóng đêm, bàn tay to siết lấy chuôi đao bên hông.Y lên tới cổng thành, bắt gặp LýNhu Phong chao lay trên dây thừng như một phiến lágiữa đêm đen lộng gió.

Mùi xác rữa nồng nặc đến mức một kẻ đã dạn dày kinh nghiệm sa trường như y còn phải khóchịu.

LýNhu Phong đã làxác tàn chảy rữa quánửa.

Thế nào làngười cõi âm dễ hư thối? Nay, y mới chính thức trông thấy. Đây vẫn làLýNhu Phong ngày trước của y sao?Vẫn làLýNhu Phong thanh thoát, tuấn nhã như ngọc kia sao?

Nhưng chính làmột LýNhu Phong như thế đã từng bước cõng y từ tầng mười tám dưới nhàlao đára đến động trời, lại một mình đơn độc tiến vào vương cung, dùng xác tàn mục nát ấy lấy mạng Tiêu TửAn.

LýNhu Phong muốn giết Tiêu TửAn, nhưng chưa từng nói cho y, cho Phạm Bảo Nguyệt, hay bất cứ ai thân cận y biết. TiêuYên của giờ phút này chẳng phải Trừng vương, màlàTiêu Luyện Nhi đã gỡ bỏ mọi phòng bị khi ở bên LýNhu Phong, đang đắm chìm trong phong lưu vàđa tình của thiếu niên này. Tiêu Luyện Nhi cố chấp tin tưởng, lúc ấy LýNhu Phong của y rời bỏ y trước mặt ThôngMinh tiên sinh, hoàn toàn làđể thực hiện kế hoạch giết Tiêu TửAn màkhông làm y lo lắng, làđể tự mình dọn sạch mọi chướng ngại cản đường y trước khi y trở về.

Tiêu Luyện Nhi cố chấp tin tưởng Nhu Phong làm hết thảy đều làvìy.Dẫu chàng cóhóa thành bạch cốt, thìcũng làhóa vìTiêu Luyện Nhi y.

LýNhu Phong của y, Nhu Phong của y, của y.

Bàn tay y trên chuôi đao bắt đầu vìthế màrun rẩy.Y toan sải bước tới trước, lại bị mấy tên thân vệ xung quanh xúm vào giữ chặt.

“Điện hạ! Ngài tuyệt đối không thể qua đó!”

“Điện hạ, nếu ngài thấy tên người cõi âm đấy quáxui thìthuộc hạ sẽ thả nóxuống, đưa vào chùa ngay!”

Tiêu Luyện Nhi tránh khỏi họ. Đúng lúc này, y chợt thấy LýNhu Phong rớt xuống!

Dây thừng kia thoắt tuột, LýNhu Phong suýt chạm đất, bỗng dừng phắt lại. Bấy giờ trái tim muốn bật khỏi lồng ngực của Tiêu Luyện Nhi mới tạm ổn định. Đang tính đi tới, đã thấy một côgái nhỏ gầy lao ra từ sau thành, vung tay lóesáng chặt đứt dây thừng, đỡ lấy thi thể gần như hư thối triệt để, ôm chặt vào lòng —— Điềm nhiên không để ýmùi hôi vàdơ bẩn, ôm ghìlấy thi thể vào lòng.

“Mẹ kiếp —— Tới phiên đứa nào! Lúc đổi ca lại dám để sểnh cho con bénày lẻn vào à! Làm ăn kiểu gìđấy hử!” Thủ lĩnh nhóm thân vệ tức giận mắng to, đoạn quay qua bẩm với TiêuYên, “Thuộc hạ xuống đuổi kẻ điên này đi, xong sẽ xử mấy đứa xao nhãng nhiệm vụ!”

TiêuYên chậm rãi giơ tay phải lên ——Y ra hiệu cho tất cả im lặng, lui hết ra sau.

Chúng binh tướng đều ngơ ngác, bọn họ chưa rõ, rốt cuộc làvương của họ đang cósuy tính khólường gì.Càng không rõ, vìsao tên người cõi âm hôi thối ai ai cũng ghêtởm tránh xa kia, lại được một côgái ôm trong lòng như bảo vật.

Bộ dáng côgái ấy ôm người cõi âm, thật giống như đang nâng niu điều quýgiánhất trên đời. Nàng không nói tiếng nào, không nhúc nhích, chiếc áo đơn bạc khoác lên tấm lưng gầy gòdần hiện vết ngấm dài. Nàng ôm siết hình hài mục nát vào lòng, mặc cho máu mủ thấm đẫm chùm hoa kim ngân trên váy áo. Nàng không run rẩy, cả thân thể suy nhược ấy đã hóa thành một núi đávững chãi giữa giótáp sương sa.

Nàng làngọn cỏ nến bémọn, màcũng làsừng sững núi cao.

…

Trừ rất ít thân binh bên cạnh TiêuYên, trong toàn bộ thành Kiến Khang này, không một ai hay biết ở buổi đầu tiên vào thành, vương của họ đã đứng trên cổng thành nam đón giótrọn đêm thâu.

Tất cả cùng lặng im. Ngoài tiếng đuốc cháy lách tách, ngoài tiếng gióto xào xạc, thìkhông nghebất cứ ai lên tiếng.

Côgái ngồi vững như núi đákia chưa động đậy, thìvương của họ cũng bất động.

Chẳng ai dám khuyên bảo, bởi đây đã làtính tình cố hữu trước nay của vương thượng.

Một canh giờ trôi qua, lại thêm một canh giờ, giásương vương trên mái tóc đen huyền ngưng kết thành từng giọt trong veo.Một canh giờ trôi qua, lại thêm một canh giờ, từng giọt trong veo trên mái tóc đen huyền đông tụ thành muôn mảnh băng trắng.

Tầng không nơi phương đông dần ửng ánh rạng. Tiếng gàgáy sáng đầu tiên vang lên giữa thành Thạch Đầu ba trăm năm tuổi, dương khíchầm chậm bốc hơi.

Nhóm thân binh tận mắt thấy trong lòng côgái cơ hồ đã hóa ra sương tuyết đấy, thế màlại xuất hiện một dáng người hoàn mỹ không tìvết. Người kia trút bỏ diện mạo đáng sợ, đã chẳng còn máu thịt bầy hầy, cũng thôi hết mục nát hư hao.Gương mặt chàng hòa dịu như gió, còn đẹp hơn cả ánh trăng hư ảo giữa sương giăng.

Bọn họ ngạc nhiên trợn mắt, nhìn người kia khekhẽ cử động, nhấc tay, run rẩy giữa không trung, cuối cùng vuốt lên gương mặt tái nhợt, têcứng của côgái.

Chàng nhẹ mỉm cười.

Chàng nói, nương nương, nương nương, nàng xem, biến giáp lần này đâu xấu lắm nhỉ?

Thân binh trông về vị vương thượng bất động nơi đó, trên hàng mi dày đã kết tầng băng mỏng, hai bên tóc mai cũng chuyển thuần sắc trắng. Thật không phân rõ đấy làmàu tóc bạc phai, hay chỉ làtuyết sương đọng lại suốt đêm dài.

~♥~♥~♥~

[1]Cỏ nến láhẹp (Typha angustifolia, hương bồ láhẹp, bồn bồn, thủy hương, bồ hoàng):

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 6

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

Trương Thúy Nga thoát chết.

Lúc tỉnh lại, nàng phát hiện mình đang ở trong một tòa nhàtrống. Tòa nhàkhông quáto, nhưng tường rất cao, khoảng chừng gấp ba lần nàng.

Các vết thương nhỏ trên người gần như đã lành hết, vết thương lớn thìchưa khỏi hẳn. Bởi vậy mọi cử động của nàng còn hơi khókhăn, chỉ cóthể miễn cưỡng xuống giường đi lại.

Nàng thấy mình đúng làsống dai như đỉa, trúng bao nhiêu tên vậy rồi màvẫn chả chết nổi.Hoặc cũng cóthể làdo chưa chịu đủ báo ứng, nàng điềm tĩnh nghĩ.

Qua chốc lát, nàng chầm chậm rời giường. Không biết đã hôn mêbao lâu, các cơ ở bắp chân bắp tay đều nhão hết ra, chẳng còn sức lực nữa. Nàng thả bộ dạo quanh một vòng, đúng làtrong nhàtrống trơn, tất cả các cổng đều bị khóa ngoài. Tuy nhiên, y phục vàđồ dùng hàng ngày chuẩn bị cho nàng đều rất đầy đủ, thậm chícòn cóít món trang sức vàng bạc, châu ngọc.

Ở đây nàng gặp được hai người sống.Một làcôhầu câm, chuyên lo nấu cơm, giặt giũ, thay thuốc cho nàng.Một làlão bộc câm, chỉ làm mấy việc tốn sức như chẻ củi, đun nước.

Hai người kia cũng chưa từng ra khỏi nhà. Trên tường đã trổ sẵn một cửa sổ nhỏ nên mỗi ngày đều cóthịt cá, rau quả tươi vàdược liệu nhét qua đó.

Bọn họ cứ êa, dùng tay trao đổi với nhau, song từ đầu tới cuối chẳng hóhélời nào với nàng. Nàng bắt chuyện thìhọ cũng không nghe, chỉ xua tay, chẳng biết làkhông nghethấy hay không được phép nghe.

Trương Thúy Nga đành chui vào góc tường đào ba ba đếm ngày. Nàng lấy một vòrượu của lão bộc câm, mỗi ngày bỏ một con ba ba đào được vào đó. Lúc vòrượu ngâm tới mười tám con thìmọi thương tích trên người nàng đều khép miệng. Thuốc đấy đúng làcực tốt, đơn thuốc cực công hiệu, nên cứ đem đến lànàng nhận tất, cũng không bám theo hầu gái câm để dòhỏi tình hình nữa.Mười tám ngày này nàng rất yên phận.

Sau khi bỏ vào con ba ba thứ mười chín, nàng thả một mồi lửa trong kho củi, rồi dùng than viết một hàng chữ to đẹp màrất đơn giản dễ hiểu:

Ai dám làm gìhai người hầu câm này, thìđừng trách ta luyện người cõi âm về giết sạch cả nhà.

Nàng đã gom hết trang sức vày phục vôtúi, lựa lúc hai người kia lo dập lửa làchui ngay vào đường hầm đào ba ba, trốn ra ngoài.

Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh ra con tự động biết đào hang. Tường quácao chẳng bay thoát được, chả lẽ lại không nghĩ ra nổi vài biện pháp khác?

…

Vẫn làở trong thành Kiến Khang, nàng xác nhận. Nhưng nàng đột nhiên phát hiện nơi này đã khác hẳn khi trước, cứ như được lột xác hoàn toàn.

Cả tòa thành đều trắng sáng lóa mắt, yên tĩnh khiến lòng người hoảng hốt. Nàng giơ tay chenắng, ngắm nhìn xung quanh.Quả nhiên đã chẳng phải thành Kiến Khang trong trínhớ của nàng.Hiện nay cả vương thành này đều không còn một sợi âm khí, bùn đất bị máu huyết nhuộm đen hầu như đã biến trở lại màu sắc vốn có. Nàng cảm giác được, yên tĩnh đây thực ra không phải làkhông cóthanh âm. Trái lại, mọi người lui tới rất huyên náo, chỉ lànhững tiếng động kia đan chéo giao thoa, nhưng chẳng một tiếng cụ thể nào truyền được vào tai nàng. Trên mặt mỗi người đều an tĩnh, đã thôi hết những hoang mang, căng thẳng khi xưa.

Là—— thiên hạ thái bình rồi sao? Nàng nghi hoặc, bối rối hết sức, do dự chưa dám khẳng định chắc chắn. Ngẩng đầu nhìn về đầu thành vời vợi ở nơi xa, dưới bầu trời xanh thẳm làmột lávương kỳ khổng lồ đang bay phất phới, chính giữa khung viền thêu chỉ đen trang trọng hiện rõ một chữ “Tiêu” lớn.

Vẫn làthành của Trừng vương.

Vậy LýNhu Phong đâu?

Nàng chạy đến vương cung, cửa cung đóng kín. Nàng níu lấy một ông lão đứng gần đấy: “Xin hỏi cụ, hiện giờ người ở vương cung này làTrừng vương phải không ạ?”

Câu này của nàng rất kỳ quái, cứ như đã sống trên núi rất lâu, không biết năm tháng ở nhân thế.Ông lão thấy nàng ăn mặc chỉnh tề, sang quý, nói chuyện cũng lễ phép, liền đáp: “Đúng làTrừng vương ở, nhưng cũng rời cung khálâu rồi.”

“Trừng vương đi đâu vậy ạ?”

“Ngài ấy đang xuất chinh thảo phạt Đại Ngụy đấy.”

“Vậy cụ cóbiết LýNhu Phong thế nào rồi không?”

“LýNhu Phong làai?”

“Công tử thứ ba nhàhọ LýTrừngChâu, tên LýBăng.Chắc làchàng vẫn theo bên Trừng vương…”

“Chưa từng nghethấy.”Ông lão trả lời, “Con trai lão làthân binh của Trừng vương đây, nhưng đâu nghenói bên cạnh ngài ấy cóngười nào như vậy.”

“Thế… Thế bây giờ ai ở trong cung ạ?”

“Chuyện này màcônương cũng không biết à? Tạm thời thay mặt quản lýtriều chính làNam Bình vương, còn trông coi cung cấm làthái tử Tiêu Thuần Phong.”

Trương Thúy Nga rất ngạc nhiên. Nam Bình vương anh em của Trừng vương thìnàng biết, nhưng thái tử Tiêu Thuần Phong làchui từ xónào ra vậy?Chẳng phải tất cả con cái của Trừng vương đều bị giết hết rồi à?

Nàng xin ít thông tin về Tiêu Thuần Phong, ngặt nỗi ông lão im rekhông đáp.

Trương Thúy Nga chưa thỏa lòng, nhưng đành cám ơn ông lão.Vừa tính đi thìsực nhớ tới một người, bèn hỏi: “Cụ ạ, còn ThôngMinh tiên sinh hiện đang ở đâu nhỉ?”

“ThôngMinh tiên sinh à, ngài ấy đến tháp vuaADục [*] để thọ giới lễ Phật rồi.”

Trương Thúy Nga “Ồ” lên, thắc mắc sao lại thế, ông lão giải thích: “Trừng vương điện hạ sùng bái Phật giáo, ThôngMinh tiên sinh vốn làtông sư Đạo gia, nếu không thể Phật – Đạo kiêm tu, thìlàm sao cóthể được Trừng vương tín nhiệm, bảo toàn pháiDương Ẩn?”

Trương Thúy Nga ngơ ngẩn.Sau khi chào ông lão, nàng lững thững loanh quanh khắp thành. Đi rất nhiều nơi, hỏi rất nhiều người, đáp án nhận được không mấy khác biệt với ông lão kia.

Nàng mệt lử trở lại nhàcũ.Cổng nhàkhóa chặt, nhìn qua khecửa thấy trong đóchẳng cóthứ gì. Lại sang ngôi phùđồ, trái ngược hẳn làbên này được tu sửa, đổi mới hoàn toàn, tượng Phật to đã được bọc vàng, bắt đầu nghi ngút khói hương. Ấy vậy màchẳng thấy bóng dángAXuân vànhóc Đinh Bảo, đến Đại lang quân, ngựa ô, cả lừa xám cũng chẳng biết đi đâu rồi.

Trương Thúy Nga trèo vào nhàcũ ở một đêm. Khuya vắng, vẫn làmột đêm giólạnh sesắt thổi bóng trúc chao lay.

Nàng bước quanh sân, thấy gạch chữ từ «Thiếp Lan Đình» vẫn đan xen lát đầy trước mắt.

Đột nhiên, nàng cảm giác tựa như mình vừa trải giấc mộng dài. Làgiấc mộng cóbao người chân thật, mộng tỉnh rồi lại chẳng còn ai.

Cả thành Kiến Khang không còn cảm nhận được tíâm khínào, cứ như thể ba ước nguyện trong mộng kia của nàng đều biến thành hiện thực:

Thế gian này không cóngười cõi âm.

Thế gian này dương bạt chỉ làngười thường.

Thế gian này đã không còn những chuyện như của nàng vàLýNhu Phong.

Đều làcơn mộng dài.

Nhưng sao nàng lại làngười còn sống?Mộng nay tỉnh, người đâu mất rồi?

Nàng chợt cười to.Cười đến vang vọng nhất thìbắt đầu bật khóc, ngả xuống đất khóc òa.Cứ khóc, khóc mãi, bỗng chốc cảm giác thật trống rỗng, thậm chíchẳng hiểu vìsao mình rơi lệ.

Nàng chỉ còn thấy buồn bã, mất mát, hồn vía cũng trôi vào hư không.

***

Nàng rời khỏi thành Kiến Khang. Nàng chẳng thấy phương hướng, cứ lang thang vôđịnh. Khi thìcưỡi ngựa, khi thìnhờ xe, đói thìăn, khát thìuống, mệt thìngủ, trong đầu hoàn toàn rỗng không. Bàn tay nàng xách rựa, ngón tay kẹp mớ bùa, nom vôcùng hung hãn, ngay cả trộm cướp cógặp cũng phải đi vòng qua.

Thân mình nàng ngày càng đầy đặn.

Tới một sớm nọ dậy thay đồ, nàng đột nhiên phát hiện như bị béo bụng, vòng eo to bất thường. Bấy giờ mới giật nảy, tự hỏi sao bỗng nhiên lại phát phìthế chứ.

Nàng đoán chắc làdo nhẹ lòng nên tăng cân nặng. Lang bạt bấy lâu, những người những việc trước kia nàng gần như sắp quên cả. Đây cũng làýđịnh ban đầu của nàng. Đã chẳng chết được, vậy cứ quên sạch sẽ thôi, quên hết rồi thìnàng sẽ được giải thoát.

Cơ màđể béo thế này cũng không hay lắm.

Nàng bèn ngừng cưỡi ngựa, tự mình đi bộ. Đến giữa trưa thìdừng chân ở một trấn ven sông ăn cơm.Vìhôm nay vận động nhiều quánên không dằn lòng được, phải gọi ngay một suất lớn đầy thịt. Nàng nhận thấy dạo gần đây mình rất thích ăn thịt.

Ăn xong rồi lại tiếc đứt ruột vìsuất lớn thế này rất đắt. Nhưng sờ vào đống thịt trên cổ vàbụng, nghĩ, thôi béo cứ béo đi, đều làtiền cả.Mặc dùtiền này chẳng phải của mình, vào bụng thành mỡ dùsao vẫn hơn lànôn hết ra.

Vừa tự an ủi thế, bỗng đâu thấy buồn nôn thật, buồn nôn hết sức. Ban đầu nàng còn cố nhịn, ai ngờ nócứ òng ọc trào lên, không thể ép xuống nổi. Thế làphải tấp vội vào lề đường xả tuốt tuột bao nhiêu thứ mới ăn ban nãy, còn nôn cả nước chua.

Nàng thở hồng hộc cầm túi nước ra sông súc miệng rửa mặt, thầm lo kiểu này làních quánhiều nên hỏng bụng hay sao nhỉ? Nhưng rõ ràng chẳng thấy đau, với cả bụng nàng xưa nay đâu ngán thứ gì, từng ăn cả chuột bọ màvẫn bình thường đấy thôi.

Nàng quỳ trên bờ lau mặt, chợt phát hiện phần cằm nhọn của mình nay đã vôcùng mượt mà, hai mácũng đầy đặn hơn rất nhiều.

Chớp lóe, một ýtưởng nàng chưa từng dám nghĩ bay vút qua đầu. Nàng lập tức hóa đáquỳ ngay đơ ở đó.

Đơ hồi lâu, nàng lại vội run rẩy đặt hai ngón lên mạch cổ tay mình. Nhàchồng đầu tiên của nàng theo nghề thuốc, mẹ chồng làbàđỡ nên nàng cũng được truyền ít tay nghề.

Nàng bắt mạch mãi lâu, nhủ bụng không thể nào không thể nào, nhất định làdo tinh thần bất ổn nên phán đoán sai thôi. Nàng tĩnh tâm ngồi cả nửa ngày chỉ để tự bắt mạch, bắt đi bắt lại mấy chục lần, nhẩm tính thời gian ——

Hơn ba tháng.

Nàng lập cập đứng bật dậy, suýt nữa giẫm luôn lên váy ténhào. Nàng cầm rựa giơ hai tay, hướng ra khung cảnh non xanh nước biếc, khàn giọng hét to:

“LýNhu Phong!Mẹ nhàchàng này!”

~♥~♥~♥~

[1]VuaADục (Ashoka,ADuCa,ADuGià…):Vị vua kiệt xuất của Ấn Độ xưa, làngười cócông ủng hộ vàlưu truyền Phật giáo.Ông từng chiêm bái hết tất cả thánh tích ở Ấn Độ, ở mỗi thánh tích đều cho xây bảo tháp, bia đá, trụ đáđể đánh dấu nơi đức Phật từng đi qua.

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 7

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

Ngón tay LýNhu Phong lần lần theo dây vải tới nút buộc áo.Chàng nhẹ nhàng kéo bung, liền nghetiếng vải mỏng trượt khỏi thân.

Giữa mùi máu tươi mới, chàng loáng thoáng nhận ra một hơi thở bình hòa, dịu êm, thoang thoảng hương sữa nhẹ.

Dân ở chợ quỷ thường đồn rằng, Bão Kênương nương từng gả cho ai đóđoản mệnh tại TrừngChâu, rồi tái giávới lão thái giám Phùng Thời, bởi vậy chàng mới nhận định Bão Kênương nương hẳn đã hơn ba mươi tuổi.Về sau chàng chạm vào tay Bão Kênương nương, cảm giác vừa sần thôvừa vững vàng, lại nghegiọng nàng đều đều, ngang ngang, lào khào đơn điệu, thìcàng củng cố phỏng đoán của mình.

Nhưng bây giờ giúp Bão Kênương nương rửa sạch vết thương trên lưng, đôi khi lỡ tay chạm vào phần da thịt lành lặn, chàng phát hiện nơi đóvẫn còn mịn màng, nõn nà, hiển nhiên làthân thể của một thiếu nữ.Chàng thấy thật kỳ quái, nhưng không dám hỏi rõ.

“Tôi đắp thuốc nhé, phu nhân. Nếu đau thìngài hãy nói ngay cho tôi hay.”

Người này trước đóvẫn sai chàng chạy ra chạy vào như chó, giờ đây lại ngậm chặt miệng, không thốt một lời.

LýNhu Phong chẳng đoán được ýnàng, bất đắc dĩ đành đặt tay song song, mòmẫm từng chút từ sau gáy nàng xuống.Chàng không dám lơ làmột tấc da thịt nào, sợ sẽ còn đâu đóbỏ sót.Chạm đến nơi bắt đầu ram ráp thìbiết làvết thương, bèn dùng ngón tay trái cố định vị trí, ngón trỏ tay phải quẹt thuốc cao, nhẹ nhàng thoa lên. Thoa hết một lượt lại thoa thêm lượt hai, rồi dùng vải xôbăng kín lại.

“Hồi ở chợ quỷ tôi cónghekể, phu nhân làngười TrừngChâu phải không?”

“Không, chỉ tạm dừng ở TrừngChâu vài năm thôi.”

Bão Kênương nương đáp bằng ngữ điệu phẳng lặng, như chẳng mấy hứng thú, nhưng LýNhu Phong lại mở cờ trong bụng.Chỉ cần bằng lòng tròchuyện cùng chàng làđủ rồi.

“Tôi cũng làngười TrừngChâu đây.Vậy làphu nhân gặp tôi ở TrừngChâu sao?”

Bão Kênương nương chợt cười nhạo: “Đừng tưởng ta từng sống ở TrừngChâu thìcũng làngười của Trừng vương các ngươi.Hãy sớm dẹp ngay cái ýnghĩ nhờ ta hỗ trợ đó, may ra đời ngươi sau này sẽ bớt thảm hơn.”

LýNhu Phong nhất thời ákhẩu chẳng thốt nên lời.Rốt cuộc làchàng còn đánh giáquáthấp vị Bão Kênương nương này.

Xưa nay chàng vẫn hay xem thường lớp người hạ đẳng, luôn cảm thấy họ làphường thất học, ngu muội, vôtri, làm người màchỉ sống như loài thú, cả ngày hấp ta hấp tấp, ngoài sinh đẻ bệnh chết ra thìcứ ngônghênhư mất trí.

Nhưng vị Bão Kênương nương này, một thiếu phụ “trông” giống hệt con cákhômắc cạn, lại cứ lẳng lặng màgiương mắt sói sáng rực, quét nhìn thấu triệt hết thảy xung quanh.

Hôm nay bị Phùng công công tra tấn, đến tột cùng lànàng cókhả năng tránh khỏi hay không? LýNhu Phong chẳng biết. Nhưng hiện tại chàng mơ hồ ýthức được, Bão Kênương nương đúng làcố ýtự tạo thảm trạng cho mình.

Sau khi bị đánh, nàng không xử lývết thương, không rửa sạch vệt máu trên mặt màchỉ ngồi đờ đẫn dưới đất cả canh giờ.Mãi tận khiDương Đăng đến mới thôi.

Nàng đang đợi choDương Đăng thấy.

Bởi nàng chẳng muốn đoán mệnh choDương Đăng.Dùsao thì, với một kẻ chỉ còn sống vỏn vẹn bảy ngày, nếu lừa hắn vàpháhủy danh tiếng của mình, nói thẳng ra, nàng thân làhạng thấp hèn, chắc chắn sẽ không nhận được kết cục tốt gì.

LýNhu Phong nghiền ngẫm rõ mọi sự, chợt lo sợ Bão Kênương nương phát hiện ra đôi phần tâm tư chàng giấu kín sâu tận đáy lòng, làtín niệm nhỏ nhoi đã vực chàng gượng qua bao đòn roi ngược đãi của gã dương bạt liệt, nhẫn nại đến hôm nay.Chàng sẽ giọng giải thích: “Lần trước phu nhân bảo làbiết tôi, tôi chỉ tòmòlàm sao phu nhân biết thôi. Nhàhọ Lýchúng tôi, tuy hai huynh trưởng của tôi thanh danh vang xa, nhưng bên ngoài rất hiếm người ngheđược về tôi.”

Bão Kênương nương cười nhạt: “Ngươi năm nay hai mươi bốn tuổi, sinh vào tết hoa mùng hai tháng hai, đúng chứ?”

LýNhu Phong rất kinh ngạc. Ngày sinh của chàng chỉ cócha mẹ, huynh trưởng vàTiêuYên nắm rõ, sao nàng cũng rành rẽ điều này? Bèn lập tức đáp: “Thưa đúng vậy, từ đâu màphu nhân biết thế?”

Bão Kênương nương lại chẳng nói nữa.

LýNhu Phong hoang mang không thôi, nhưng cũng hết dám thăm dòthêm.May mắn làtừ béchàng nghiên cứu kim thạch học ①, thường lăn mực dập bia [1], chỉnh lývăn tự cổ, nên đã luyện được tính nhẫn nại cực cao.Chàng tiếp tục đắp thuốc cho Bão Kênương nương, hai người trầm lặng không nói gì.Qua hơn nửa canh giờ, Bão Kênương nương nằm trên giường trúc đã ngủ mêman. Khi quấn quanh một lớp vải xôcuối cùng, cần luồn vòng qua bụng, chàng cảm nhận được eo nàng thật nhỏ nhắn, mềm mại, chỉ một cánh tay đã đủ ôm trọn.

***

Cả đêm này, Phùng Thời không trở về.

LýNhu Phong trăn trở thao thức trên giường. Từ khi thành người cõi âm thìchàng đã không cần ngủ nữa.Giữa đêm đen, chàng phảng phất xuyên thân vào một tầng thế giới khác, thế giới của trăm quỷ dạo đêm, thất thanh kêu gào, inh ỏi quấy chàng chẳng cách nào yên giấc.

Bão Kênương nương kia ngủ một mạch không tỉnh giữa chừng, chàng thìquên mất đã ăn gì, càng về nửa đêm càng đói, bụng sôi như nổi trống.Ráng chịu đựng đến canh tư (1h), rốt cuộc đành nhỏm dậy, lọ mọ vào bếp.Chàng thấy được quỷ hồn, nhưng chẳng nhìn ra những thứ không mang sự sống như thức ăn. Thế làcứ phải hít trái ngửi phải, mất rõ lâu mới mòđược một chiếc màn thầu nguội cứng trong xửng hấp.

Khi bước ra sân ăn màn thầu, LýNhu Phong phát hiện cóquỷ hồn của bốn đứa béđang chơi trong sân, làbọn trẻ từng sống ở đây vàđã chết đi.

Đám nhóc ấy xếp dọc từ cao xuống thấp, mỗi đứa chiếm một chỗ ngồi giữa không trung.

LýNhu Phong qua đósờ thử, hóa ra chúng đang ngồi vắt vẻo trên thang gỗ.Sau chiếc thang làmột cội long não già.Gióđêm xao động, hương láthơm mát nhẹ nhàng tỏa lan.

Bécon thứ nhất tuyên bố: “Giờ nha, em muốn trèo tít lên ngọn kia.”

Bécon thứ hai hùa theo: “Em cũng trèo nữa, em muốn tìm xem ba mẹ đâu rồi.”

Bécon thứ ba nhắc: “Ngố quá, mấy đứa biết bay mà.”

Bécon thứ tư ngây ngô: “Ờ ha, em cũng toàn quên mình biết bay.”

LýNhu Phong khẽ cắn môi, xuyên qua thân bọn trẻ, sờ soạng bước lên thang.Hồn phách của hai đứa bélơ lửng dừng giữa không trung, hai đứa còn lại đang nghiêm túc leo cây.Chàng không nhìn thấy gốc long nhãn nên phải theo đuôi nhóm bám trên cây kia, leo thẳng đến ngọn cao.

Tại nơi cao nhất, trông thấy toàn bộ Kiến Khang, tim chàng bỗng thắt lại.

Tòa thành chàng từng chiêm ngưỡng này, thành Thạch Đầu phồn hoa tráng lệ, thuở xa xưa được gọi làấp Kim Lăng, nay đã biến thành miền đất quỷ. Ở đằng xa ấy làsương mùđen đặc, trôi nổi trên chi chít đốm ma trơi đang chập chờn phiêu tán ra muôn hướng.Quan sát kỹ, lại làvôsố âm hồn chen chúc vờn quanh.

Hóa ra hồn linh nơi đấy đã nhiều đến vậy, chàng biết phải bắt đầu tìm từ đâu?

Suốt mấy tháng qua chàng cam tâm tình nguyện cõng gã dương bạt liệt tới Kiến Khang, nấn nátrong chợ quỷ, chẳng qua làvẫn ôm hi vọng tìm thấy người nọ. Người nọ bị Tiêu TửAn giết ở Kiến Khang, hồn phách không cam lòng, hẳn làcòn lưu lại Kiến Khang chứ?Vànếu chàng tìm ra người nọ, phải chăng rồi sẽ giao được cả thể xác thuần âm này cho y? Tương truyền thế gian cómột loại bíthuật, hồn phách kẻ chết muốn chiếm thân thể người sống để hồi sinh làkhónhư lên trời, song, đổi qua dùng thể xác của người cõi âm thìlại tương đối đơn giản.Huống hồ, y lợi hại hơn chàng rất nhiều. Người trên đời đều chỉ làquân cờ cho y sử dụng, dương bạt nhỏ nhoi thế, hácóthể làm gìđược y?

Qua chốc lát, LýNhu Phong đã ăn xong màn thầu, bèn chầm chậm trèo từ ngọn cây xuống.Chàng hồi tưởng, lần trước sau khi gã dương bạt kia chết, chờ hết một đêm, đến thời khắc dương khítiêu tan sạch thìchàng mới bắt đầu hư thối. Từ đầu ngón tay lan dần lên, rồi biến thành bộ dáng rữa nát ở lần đầu gặp Bão Kênương nương. Tính ra làtròn hai ngày một đêm. Nếu thế chàng chỉ cần rời đi vào buổi tối, tranh thủ trở về trước khi Đại lang quân cất tiếng gáy lần ba, thìchắc làsẽ không phải chịu cơn đau bục cơ thấu tủy.

Chàng bẻ một cành long não vừa tay, tuốt hết lárồi vịn tường đi ra ngoài.Cócành cây làm gậy dòđường phía trước nên chàng đã vững dạ rất nhiều.Hơn nữa, còn làlần đầu tiên trong nhiều tháng qua, chấp chới hân hoan.

Xưa kia mỗi khi buồn phiền, TiêuYên muốn bày vẽ để chàng vui lên thìluôn cần phíbao công sức.Hoặc phải mời đào kép giỏi nhất về múa hát cho chàng xem, hoặc phải sai người chạy xa vạn dặm đến đất Tam Tần lùng gạch Tần ngóiHán về tặng [2].

Chàng nào biết rằng, vui vẻ của hôm nay, lại đạt được dễ dàng nhường này.

Khi ngón tay chàng chạm lên then cửa, trong lòng thậm chíbắt đầu dâng lên một loại hưng phấn trước cuộc trốn chạy.Dẫu chàng hiểu rõ cuộc trốn chạy này làngắn ngủi, thìtự do ngắn ngủi, lẽ nào lại chẳng phải tự do? Tình cảnh hiện nay của chàng đã kháhơn trước rất nhiều, vào buổi tối đã không còn bị gã dương bạt liệt dùng xích trói chặt bên người.

Đáng tiếc, then cửa vừa được nhấc lên nửa chừng, đằng sau chợt vang lại một giọng nói như quỷ mị, lạnh băng không sức sống:

“Muốn đi đâu?”

Lời tác giả:

① Kim thạch học xuất hiện sớm nhất vào thờiHán, hình thành trong thời Bắc Tống, chủ yếu nghiên cứu đồ đồng cổ vàbia đákhắc chữ. Thiết lập bối cảnh truyện này hơi môphỏng Nam Triều, nhưng thực chất vẫn làgiả tưởng, bởi vậy xin đừng lăn tăn quánhiều về việc bám sát tư liệu lịch sử, cũng xin miễn đối chiếu.Với cả khi đócòn chẳng códanh xưng “thái giám” thế này.

~♥~♥~♥~

[1] Lăn mực dập bia:Cách lấy mẫu chữ, mẫu hoa văn trên bia đá, hay những dạng đồ cổ khác như chuông, trống, gạch…Cả quátrình bao gồm các bước: làm sạch bề mặt bia rồi lau khô;thoa hồ loãng lên mặt bia để tạo độ dính (VN dùng chuối chín);trải giấy Tuyên lên bia (VN dùng giấy dó);phun nước cho giấy ăn vào các chỗ lồi lõm của chữ;dùng con lăn thấm mực để lăn đều hay dùng quả đấm thấm mực vỗ đều lên mặt giấy, phần lồi chịu mực, phần lõm chừa trắng;cuối cùng làlột bản dập xuống. (Hình minh họa bản dập để chung với phần dưới)

Gạch Tần ngóiHán:Các loại gạch ngói cầu kỳ, hoa mỹ dùng trong trang tríkiến trúc của thời kỳ này. Nhờ chất liệu bền chắc, lên màu bằng khoáng vật nên cóthể lưu giữ theo thời gian, rất cógiátrị sưu tầm.

Gạch Tần:Chủ yếu dùng họa tiết thái dương, ôgạo, ôvuông nhỏ… kết hợp với cảnh săn bắn hay yến ẩm.Cũng cóloại gạch mang họa tiết rồng, phượng hay vài hình khác, dùng để lát bậc thềm hoặc xây tường.Hiếm gặp loại gạch chữ.

Qua thờiHán thìnội dung trang tríphong phúhơn với các dạng nhân vật, ngựa xe, săn bắn, ca múa, yến ẩm, tạp kỹ…

Gạch Tần –Song long giao hội vàbản dập:

GạchHán vàbản dập:

Hán:Cụ thể làngói diềm, dùng nhiều tạo hình động vật, ngoài 4 thần thúthanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ còn thêm báo, hạc, thỏ, hươu, trâu, ngựa, hoa lá… Thời này loại ngói chữ rất phổ biến với các thể chữ khác nhau, số chữ không giới hạn, dài nhất cókhi lên đến 10.

Thời Tần trước đóthìchủ yếu dùng 3 loại tạo hình làmây nước, động vật vàthực vật.

Hán – 2 mẫu ngói diềm chữ Thiên thu vạn tuế vàDoanh Khâu hậu phủ:

Hán – bộ ngói diềm tứ thần:

Ngói Tần:

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 8

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

Da đầu LýNhu Phong têrần.

Sợ bị Bão Kênương nương phát hiện mục đích mình ra đây, chàng vội xoay người nói: “Tôi, qua xem đã khóa cửa kỹ chưa.”Hai tay chàng chắp sau lưng, áp sát then cửa, đầu ngón tay hoảng hốt run rẩy, then cửa đã rút ra nửa chừng lại được cài về.

Quầng lửa trước mặt đang cháy rừng rực, chàng không rõ lúc này dương bạt cóthái độ gì.Chàng cố gắng phỏng đoán tâm tình của dương bạt thông qua ánh lửa chớp động ấy, nhưng kết quả lại khiến chàng thất vọng.

Quầng lửa trông không khác đêm trước làbao.

Nhưng nháy mắt kế tiếp, thanh gỗ trong tay bị giật mất, quất mạnh vào mông chàng ——

“Này thìchống gậy! Này thìchống gậy!”

LýNhu Phong chật vật trốn tránh, học lối xin tha của Bão Kênương nương: “Phu nhân, xin đừng đánh nữa! Tôi biết sai rồi!”

Bão Kênương nương rõ ràng làkhác hẳn Phùng Thời, cứ làm như chẳng hề nghethấy, ngược lại còn đánh tới tấp: “Thân làngười cõi âm màkhông biết dùng tai, mũi sao?Mất gậy chống làsống chẳng nổi nữa à?Còn dám dùng gậy, ta đánh gãy chân ngươi!”

LýNhu Phong hoàn toàn không hiểu vìsao nàng cứ cố chấp việc cấm chàng dùng gậy như thế, gã dương bạt liệt khi trước đã bao giờ cản chàng đâu. Tuy vậy, lời của Bão Kênương nương quả thật làm chàng xấu hổ.Chàng hiện giờ đã cótai, mũi vàxúc giác cực nhạy, chỉ cần tốn chút sức tập trung tinh thần, đích thực cóthể nghetiếng gióđể xác định phương hướng.Chẳng qua làchàng nghĩ bớt việc nào hay việc đóthôi.

Một khi đã hổ thẹn thìchàng không còn giải thích xin tha nữa. Bão Kênương nương cũng dừng tay. LýNhu Phong ngửi được mùi máu tanh nhàn nhạt, bèn nhắc: “Thưa phu nhân, miệng vết thương của ngài rách ra rồi.”

Bão Kênương nương thờ ơ đáp: “Không cần ngươi lo.” Nàng cầm gậy gỗ gõ xuống nền gạch, “Đi theo ta.”

LýNhu Phong theo nàng bước ra sân, hỏi: “Phu nhân muốn tôi làm gì?”

Bão Kênương nương nói: “Làm việc nặng.”

LýNhu Phong vẫn chưa hiểu. Bão Kênương nương vừa đi vừa giải thích: “Sửa nhà. Ngươi quên lýdo ta đến chợ quỷ mua người rồi à?”

Không phải LýNhu Phong quên mất, màlàvốn dĩ chưa từng nghĩ tới phương diện này.

Mắt chàng không thấy đường, làm việc vặt trong nhàcòn tạm được, chứ sửa nóc hay trát bùn trám tường thìđúng làgay go.

Chàng cứ tưởng, mục đích Bão Kênương nương đưa mình về làđể xem tử kỳ củaDương Đăng thôi.

Bão Kênương nương như tự lầm rầm: “Suýt nữa quên mất, người cõi âm đâu cần ngủ nghêgì. Đã vậy thìban đêm cũng nên tìm ít việc cho ngươi làm, đỡ phải nhọc ngươi nửa đêm còn lo cửa nẻo khóa chưa.”

LýNhu Phong nghĩ bụng, hồi theo gã dương bạt liệt mình còn chẳng cực thế này.

Với cả đã vậy thìchàng đâu còn cơ hội ra ngoài tìm hồn phách người nọ? Bèn vội từ chối ngay: “Thưa phu nhân, việc này làquásức tôi rồi!”

Bão Kênương nương thờ ơ liếc chàng: “Quásức chỗ nào? Ngươi còn trẻ màđã không còn sức lao động?”

LýNhu Phong phân trần: “Phu nhân, không phải tôi không đủ sức làm việc, vấn đề là…”

Bão Kênương nương ngắt ngang: “Đủ sức làđược rồi.”

LýNhu Phong cố nói: “Tôi không thấy gì…”

“Yên tâm, ta đã nghĩ cách cho ngươi.”

Giây lát sau, LýNhu Phong chợt thấy một khối lửa tươi đẹp tung vào không trung, tựa như pháo hoa nở rộ.

Bão Kênương nương vác một bao vải to, trèo thang lên nóc nhàchính. Nàng đứng trên nóc, bốc từ bao vải ra một nắm bụi, nương theo gió, rải đều khắp bề mặt mái ngói.Rải liên tiếp vài lần, không bỏ sót cả đầu thúto đặt giữa bờ dải.

Màở trong mắt LýNhu Phong, toàn bộ quátrình ấy lại làcảnh tượng diệu kỳ.

Từ quầng lửa lớn giữa không trung, vôvàn hạt lân tinh nối nhau phiêu tán thành một dải sáng bềnh bồng, nhấp nháy ánh xanh thẳm sâu, thắp bừng lên thế giới đen tuyền.

Bóng dáng một tòa nhàcổ kính chầm chậm thành hình ở ngay trước mắt. Ngói câu đầu, ngói yếm, đấu củng, đầu vát cong, năm bờ mái sáu linh thú, toan nghê, đấu ngưu, giải trãi, phượng, áp ngư, cũng dần dần hiện rõ tướng mạo [1].

Tưởng chừng như muôn vàn đom đóm hội tụ, lấp lánh trôi sáng rỡ như tinh hà. Lầu quỳnh điện ngọc chân chính, cólẽ thật đúng thế này đây.

Thế giới nào ta cách biệt đã lâu.

LýNhu Phong đặt tay lên ngực, nơi đây, trái tim vốn tưởng đã chết lại đập rộn ràng.

Thứ bụi sáng kia làgì? Làtro cốt ít phút trước đóBão Kênương nương dẫn chàng qua ngôi phùđồ gom góp vào bao vải. Ngay trước ngôi phùđồ này cóđặt khánhiều hũ tro, xếp thành một mảng tường dài. Bão Kênương nương cũng bảo chàng xách về vài hũ.

Quầng lửa đấy di chuyển đến đâu, dáng hình phòng ốc hiện dài đến đó, càng lúc càng rõ nét.

Lại nghegiọng nói cực mảnh kia cất lên: “Thấy rõ chưa?”

LýNhu Phong bỗng nhiên bật thốt: “Đợi chút.” Trên thềm đánơi góc phòng, bởi vìBão Kênương nương bước xuống thang màđể rơi ít tro cốt, làm nổi lên một vùng loang lổ.Chàng với tay về phía quầng lửa, chạm vào tay Bão Kênương nương, lần theo vốc lấy một nắm to trong bao vải.

Chàng quỳ xuống, rải bụi tro lên mặt thềm kia, rồi cẩn thận gạt qua lại để san bằng bề mặt.

Ở một đầu cóít họa tiết, làkhối bia mẻ.

LýNhu Phong nín thở, tỉ mỉ dàn đều lớp tro, một vài chữ đã lờ mờ hiện ra. Ấn rồng triện phượng, Bão Kênương nương không biết làgì, thế màLýNhu Phong vừa nhìn đã kinh ngạc: “Đúng làbia kýnăm xưa đổi tên ‘Mạt Lăng’ thành ‘Kiến Nghiệp’, do Tôn TrọngMưu lập khi dời đôvề đây [2].Xem dạng chữ vàkỹ thuật điêu khắc thìchính xác làbia thật rồi!Hiếm hoi lắm mới thấy bia đákhắc chữ thời Đông Ngôlưu truyền được tới nay, tấm bia này giátrị cực cao đấy!”

Bão Kênương nương dửng dưng “À” lên, lại nói: “Cũng cóbán lấy tiền được đâu.”

LýNhu Phong cầm bao vải từ trong tay nàng, vốc tro rắc khắp các hướng xung quanh.Quả nhiên, tất cả thềm đácủa tòa nhàcũ này đều được ghép từ những tấm bia đácổ!

Một tòa nhàcũ kỹ, với kẻ khác chỉ như giày rách, gặp LýNhu Phong thìlại thành nơi giấu bảo vật.

“Phu nhân.” LýNhu Phong cố nén kích động trong lòng, khẩn cầu, “Cóthể cho tôi dập bia trong viện này được không? Tôi làm vào ban đêm thôi, quyết không để Phùng công công hay biết, cũng sẽ không trễ nãi công việc.”

Chàng xoay người nhìn về phía quầng lửa giữa một vùng tối đen như mực, lại phát hiện mới rồi mình rắc tro, rất nhiều hạt li ti bị giónhẹ chợt nổi thổi bay sang đối diện, dính lên thân Bão Kênương nương.

Trong quầng lửa, dương bạt hiện ra với dáng hình mảnh dẻ.

Lần nọ trên lưng ngựa, Bão Kênương nương ngồi phía trước, LýNhu Phong đã biết vóc dáng nàng không cao.Hiện tại xem lại, hóa ra chỉ tới ngang ngực chàng.

Khi đắp thuốc, chàng biết vòng eo nàng rất mảnh, lúc này mới nhận rõ cả người nàng đều gầy yếu, ước chừng chỉ cỡ bégái mười mấy tuổi.Cả khuôn mặt cũng mơ hồ nhìn ra được đôi chút, lông mi thật dài dính kha khábụi tro, vàcòn không ít vương trên bờ môi.

Chàng vẫn nhận định Bão Kênương nương độ chừng ba mươi tuổi, như vậy xem ra, nhiều nhất cũng mới chỉ hai mươi, cókhi còn nhỏ hơn chàng.

Trong lòng LýNhu Phong dâng lên thứ cảm giác cổ quái.Một côbécon như thế, hai ngày này cứ hoạnh họesai bảo chàng chạy tới chạy lui?

Bão Kênương nương vẫn nói với giọng hờ hững đều đều: “Tùy ngươi.” Trước sau như một, tẻ ngắt, vôvị, ráo hoảnh như cỏ khô.

Nhưng rõ ràng, LýNhu Phong trông thấy ýcười nhènhẹ lướt qua viền môi sáng lấp lánh. Thậm chíchàng còn cảm nhận được trong nụ cười ấy làkhắc chế đầy phức tạp…Song khi nhìn thật kỹ, lại chẳng cóbất cứ gì.

Lẽ nào chàng nhìn lầm?

Bão Kênương nương gõ gậy long não xuống đất: “Đi theo ta, ta dẫn ngươi đến phòng chứa đồ lặt vặt. Phòng này rường cột xàcác thứ vẫn còn tốt cả, chỉ phải sửa nóc vàtrát tường nứt thôi, ngươi học một lúc làbiết.”

LýNhu Phong đứng bất động, cố chấp hỏi: “Phu nhân, thứ tôi vôlễ, ngài bao nhiêu tuổi rồi?”

Bão Kênương nương ngoảnh đầu, bắt gặp đôi mắt chàng mở to, đăm đăm nhìn mình. Lòng nàng bỗng giật thót, bất giác sờ lên mặt, chợt thẹn quáhóa giận, đập ngay một gậy sau gối LýNhu Phong.

LýNhu Phong chẳng ngờ sự thể ra thế, bị đánh quỳ rạp xuống đất, nghetiếng Bão Kênương nương phẫn nộ quát:

“Bao nhiêu tuổi thìliên quan gìngươi?Cho dùhiện tại ta mới ba tuổi, ngươi cũng phải ngheta sai như chó!”

~♥~♥~♥~

[1] Ngói câu đầu vàngói yếm:Gọi chung làngói diềm/ngói viền, là2 loại ngói lợp diềm ở chân mái trong kiến trúc mái ngói âm dương, cócác kiểu hoa văn cầu kỳ để trang trí.

loại ngửa lên để dẫn nước mưa) vàngói ống (hay còn gọi ngói dương/ngói tiểu, làloại úp xuống để ngăn nước mưa rỉ qua gờ tiếp giáp giữa 2 hàng ngói máng).

Dạng ngói máng cóphần yếm ngói tạo hình láđề cách điệu.

Một mẫu ngói yếm lưu ly xanh thời Thanh:

Dạng ngói ống với phần đầu hình tròn.

Hai mẫu ngói câu đầuVĩnh thụ gia phúc thời TâyHán vàThiên thu vạn tuế ở lăngHánDương:

cột trụ giao với xàngang, gồm 2 bộ phận chính làđấu vàcủng xếp chồng lên thành nhiều tầng. Đấu làcác miếng trụ kêdạng khối vuông cóxẻ rãnh.Củng làcác thanh ngang từ cột trụ vươn ra, ráp vào phần rãnh của đấu.

Một mẫu đấu củng thời Đường ở đại điện chùa PhậtQuang Ngũ ĐàiSơn, với phần đầu củng được vát cong:

có5 bờ mái gồm 1 bờ nóc và4 bờ dải (như hình dưới), trên mỗi bờ dải sẽ đắp tượng 6 linh thúgồm một đầu thúto ở giữa và5 thúnhỏ xếp thành hàng cuối bờ dải (toan nghê, đấu ngưu, giải trãi, phượng, áp ngư).Vìkiến trúc bờ mái này làdành cho người thân phận cao, đồng thời cũng rất tốn kém, nên chỉ cóquan lại quyền quýhoặc nhàgiàu chọn xây.

Nói về tác dụng của tượng thú, trước hết làdùng chắn gió, tránh lật ngói, tiếp theo làngăn nước mưa thấm làm rỉ sét đinh cố định các viên ngói úp trên bờ mái. Ngoài ra còn để trang trívàmang lại may mắn, nhờ linh thúbảo vệ căn nhàkhỏi hỏa hoạn, tai họa.

Quátrình đổi tên thành Kim Lăng:

-Ban sơ,Uy vương nướcSở thờiChiến quốc lập một ấp, lấy tên làKim Lăng (mộ vàng).

-NhàTần đổi thành tênMạt Lăng.

-NhàNgôthời TamQuốc cho xây thành Thạch Đầu, đổi thành tên Kiến Nghiệp (建业) vànơi đây lần đầu được đặt làm kinh đô(như chương này nhắc tới bia đádo TônQuyền Tôn TrọngMưu lập khi dời đô, chương trước cónhắc tới tên Kim Lăng vàThạch Đầu).

-NhàĐông Tấn đổi qua tên Kiến Nghiệp (建邺) do kỵ húy, rồi thay bằng tên Kiến Khang (bối cảnh truyện làở Kiến Khang vào khoảng năm 500, tức làsau thời Đông Tấn này gần trăm năm).

-Các triều đại tiếp theo lần lượt dùng những tên BạchHạ, ThăngChâu,Giang Ninh, Tập Khánh, Ứng Thiên…

-Từ nhàMinh đến nay thìlàthành phố Nam Kinh, tỉnhGiang Tô.

XD)

Tương truyền đất này vương khíthịnh, ban đầu cóđến 6 triều đại chọn đặt làm kinh đô, xưng làLục triều, hay Lục đại hào hoa. Nơi đây cũng làtiêu biểu cho nền văn hóa Nam triều, cùng với LaMã được xem làhai trung tâm văn minh cổ, cóảnh hưởng mạnh trong lịch sử nhân loại.

Tuy nhiên, cả 6 triều đại đầu đóđều chỉ tồn tại ngắn ngủi (Đông Ngô52 năm, Đông Tấn 104 năm, Lưu Tống 60 năm, Tề 24 năm, Lương 56 năm, Trần 33 năm). Bởi vậy mới cóthuyết ngay từ đầu vương khíđã bịSở vương chôn vàng trấn yểm, vàTần ThủyHoàng xẻ núi cắt long mạch, gây ra ảnh hưởng xấu đến các triều đại kia.

Về sau cóthêm Nam Đường,Minh, Thái Bình ThiênQuốc vàTrungHoaDânQuốc lần lượt định đôở Nam Kinh, vìthế còn được xưng làCố đôcủa 10 triều đại.

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 9

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

L Nhu Phong vn đnh hi rs tui ca Bo K nng nngđnhm tnh xemnng đn TrngChu trong khongnonh th cl s gipchng nh ralm sao nngbit mnhĐng ticl Bo K nng nng khng chu nichngcng đnh tb.

Đng vi tnt đc Tiu Yn ban tngbntnh chng nhuhanh gi ngntha sc rongchinh nc chythnh thi xuidngTnh tnh thny vn lunlm ph thnqu c ngnngm th dicmthy chng khngbng hai vhuynh trng chhng cao xahonl thnh thangThnhng sau khigp nntnh cchnh vy ngcli đ bov chng khinhng nghtiu cc.

Ln nychng chm phivy ngc ca Bo K nng nng, Bo K nng nng đuingay chng lnnc nh thayht ngi vgmcĐ vy cnbt lm khngngi nghch cnhi chm taycht đnh lb n đnti tp.

L Nhu Phong im l ng nh n nh n. B o K n ng n ng đ r a m t s ch s thay y ph c v d ng kh n m ng che m t hi n t i đang c m g y ng i b n c đ n đ c c ng vi c B n nh c qu kia c ng d n h ng ng i c nh B o K n ng n ng C đ m c ng hai tay ch ng c m h t s c ngoan ngo n đ ng y u.

Bcon th nhtbo: “Hnh nh emngi thy bam quanhđy đ.”

B con th hai t n đ ng: “Đ ng nha nh ng ba m đi gi t D ng Đ ng m ? D ng Đ ng v n ch a ch t th đ u v nh đ c.”

B con thba ch: “My đang nyti byđang ngi trntro ct bam đ.”

B con th t nh y d ng l n ph i m ng: “ y da!”

C b n đ a c ng bay m t.

L Nhu Phong cu ng qu t ch p tay nh m m t l m r m s m h i: “…T i kh ng c l y h tro c a c c v đ u t i v đ ngay ngo i n n v i tay l c m đ c.. Th t xin l i th t xin l i.”

Bo K nng nng vunggy kh taychng: “Lm g vy?”

L Nhu Phong ch n ch gi y l t r i gi i th ch: “C qu .. B n đ a b n i ch ng ta r i tro c t ba m ch ng.”

Bo K nng nng th: “C g mxin liLnh ca Dng Đng gitc nh hđnc con mocng khng thaThict su nginh h lta thu limvonghn cng dota siu đbnnh ti givn cha chuđi th tabit lm sao?” Nngg coong coongvo chu stđng nginghim nghnhc“Mau lm vic!”

Cth mi đnkhi Đi langqun snsau gy vangln th bacnhtng trc mt L Nhu Phong dndn nht nhaliri vo mtvng đen đchn đnChng ddt gi Bo K nng nng: “Tha phunhn..Ti khng thyg na.”

Chng cmgic đc ging Bo K nng nng cnglc cng xamnhdn dn rixung gian phngbn di.

“C yn trn đđi.”

L Nhu Phong vi hito: “Sao vy?”

“Đi lcNh lang vth phi thyngi đang sanc.”

L Nhu Phong nghn lir ngi thrahi lu saumi vn ncnh d dmnhch quatm cchleo xungNgt nirađn tn mpnc ri mlm th nocng chng sthy thangMi nhva ny cnghe my tinglp cpha ral Bo K nng nng ct thang đi.

Đngn gia trath Phng Thi tr v. L Nhu Phong đang trtbnthay ngi trncaoton thn lmlem khng rahnh ngi. Phng Thi thy cmng nc lnđ sng sahn ln nnkhng cht vng nach đithng vo snh.

Trng Thy Ngađ chun bsn ba tracho lo. Phng Thi n xongbnchm nc trvit ln bnmt dy ngythngcanh gi.

Trng Thy Nga nhngmikn đo ltmt qua khunmt Phng ThiSc mt lovn rt khlngkhng hin btc biu ld tha nođ nng phngđon.

“Tha cng cngđyl bt tca tiu vngt do trcphi ca Ng vng mi sinh.”

Hngmy hoa rmca Phng Thi kh git: “Khng saiNngxem l tngmnh th no?”

nhmt Trng Thy Nga chp đngbt đubm đt tnhdi tay olngmy nhu cht: “Mnhs v nyrt d thngcđi ln đnlnhđnhnhng li ltng đ vng.”

“Đvng ra sao?”

“Đihung đi st.”

Đimt m đcca Phng Thi bng đanh li: “Cungph mu thth no?”

“Nht nguytcng hmkhc mhi cha [1].”

“Lmsao ha gii?”

“Cth cho ngikhc lm contha tSong đych l tmk chu nnthaycha m nuivn b khcbhi.”

Trng Thy Nga ni xongbn ngc mtquan st Phng ThiLm nghđon mnhbit byphnni trc haiphncn li nmphn th nhnmtxem thi cm la li.

Nhng Phng Thi trmngm giy luthnhlnh ci vangkotay phi đangbm đt tnhton ca Trng Thy Nganm tronglng bn tay: “Nnggii lmngoi cchha gii rath qu nngtnh ging htca v caonhn Dng nva đc vngphi mi v.”

Trng Thy Ngahi git mnh: “Thng Minh tin sinh ni Dngn?”

“Khng sai.”

Nng btgic nh chaumynng lc ca Thng Minh tin sinh vtxa nngnu nngni hai phn, Thng Minh tin sinh phini bn phnmi đngV sao Thng Minh tin sinh khngđ cpgi nhcha đa bny c ththun li đkipth cng cc hi mtbc ln triCtng hi chakhc m cngc th chuynthnh th miuvng?

Phng Thi nhn rađiu khc thngbnhi ngay: “Sao vyCch no khngđng?”

Trng Thy Nga lc đu: “Thng Minh tin sinhl s thct ca ngiađ n cnhiu nm khngxut thN giach t msao Ng vng phi bn lnhthc th miđc ng c.”

Giny tm trng Phng Thi rtttlo v vtay nng: “Hai thngtrc Thng Minh tin sinh nhn đc smtruyndin gii rathin h ttv tay hTiuXa Ng vng phi cng tnggi thip thnhmibi vy ngta va xungniqu đu tinl xem chotiu vng tkia.”

H Tiu.

H TiunoChi h ca Ng vng Tiu T Anhaychi h bn Trng vng Tiu Yn?

Miln nng tnhqu ny thqu tng linhp nhng hnđnc h cqui lc nođ đo lonbn trong.

Nm ngntay cng cihinr tng khpxng ca Trng Thy Nga kh runtrong lng bntay Phng Thinhng ming linhu m hi: “Vy, Thng Minh tin sinh chophng php phgii th no?”

Đimi Phng Thicng mt muvi th togi chn nuđngđng m mphunra hai ch: “Xutgia.”

***

Canh ba hmđ (23h), Phng Thi theo lvo cung trcđm, L Nhu Phong ln nc nhsa ngi nhc. Bo K nng nng dng tm samng che mtmt bn trngchng L Nhu Phong. L Nhu Phong b phi nngc bui sngtrn mi nnchng vui vgc ngm chtming khng nimt liChng chmong mau mausa xong ncnh đ smtm đc chi ra ngoi.

Bo K nng nngc bt đngnhn chng chcvo L Nhu PhongMi đn khiphu canh gm bo canht (1h)nng btcht nhc gynng cm L Nhu Phong lnhi: “Khi noth con ngita ni di?”

L Nhu Phonggit mnh đnhthtchng r nngc g.

Bo K nng nngtip tc đuđu: “Nh ngi chnghnr rng vnlun mun rangoi tm hnphch Tiu Ynnhng li khngth khng nnli đy lmt l trivi taNgi nixeml v sao?”

L Nhu Phongc kinh sutna ln tnc nh xungmaynh Bo K nng nng nhanh tay chagy ngn li.

Chngrun ging: “Tha phunhnti đu c đ.”

Bo K nng nng chmri đng lndngnh v ngixm qu lum t chnNngvn lm rmbng th gingkh cn: “Tm tsu xaLng đytoan tnh—— Phiriv d nhngimc đch cangi cng đuch l tmđc hn phch Tiu Ynngicn mun giaocho y clp v ngici m khnggi nua khngh tn nyTtc v conca Tiu Yn đu b Ng vng st hisaulng chng cnainhng b hc st licng chia ranm b byphiNu Tiu Yn c th đotx hi sinhthchi h bn Trng vng log khng thĐng Sn tikhi?”

Nh ng l i n y c a B o K n ng n ng t a nh m t tia s t b th ng v o l ng L Nhu Phong t m can ph ph to n th n đ u v v n.

Trc khi Phng Thi vocung đ cho Bo K nng nng haylnny Ng vng Tiu T An triu Dng Đng v lđ hn nhnnhim v dnsch b hc ca Trng vngNht lton thnh KinKhangcn phi thanhty trit đkhp ltđ phngc d đng Trng vng nnp trong đ.

L Nhu Phong ngh đ n đ y th c ng lo s kh ng y n Ch ng m u s đ m y th ng r ng đ o n m nh g nh l y xi t bao nh c nh đ g y m t kh ti t qu n t thanh cao h l i c th đ k kh c n i c n m h ng vi c?

Hunghdu trn đicn nhiu ngici m đnđuth cng chachc c ais nguyn lm ht thyv Tiu Yn nh chng. Ng vng đ kđanghibo ngc vđoh li snhđc vi Trng vng kin dngthngtuchuyn cn chnhs?

Ch ng ch bi t tr c m t ch ng l hi v ng duy nh t c a Tr ng v ng Ch ng c ng ch bi t ch ng tr gi nhi u nh v y r t cu c t i đ c Ki n Khang nh ng tr n thanh t y l n l i s p b t đ u ch ng tuy t đ i kh ng đ c ph p th t b i trong gang t c.

L Nhu Phong nh n xo y v o qu ng l a tr c m t kia Tro c t li ti ch p ch i theo gi đ m ho c t ho c nhi u v ng tr n ng i B o K n ng n ng Ch ng th y r m t nh ng th n th g y y u mong manh n y ch c n đ y nh l n ng s r i kh i n c nh kh ng ch t c ng tr ng th ng Suy cho c ng ch ng v n l đ n ng l thanh ni n c th a s c l c vi c gi t B o K n ng n ng qu th t d nh tr b n tay Gi t n ng ch ng s c th m đ c m t hai ng y c th s t m đ c ngay Ti u Y n c ng c th s g p m t d ng b t kh c.

Ngntay L Nhu Phong đng nh.

Chng lithy bng ngigy yu phtsng kia chmchp dch chuynđncnh tng th st snđng nc nh.

Nngngng đu trngv đng đngnimn tri baola vn cnph mu lamthmtrc mt lgii ngn hmnh mng trirng.

Tm vy tanh ln tinhpht phi theogi đmchng nhchng my chcs vt baytheo gi.

Nng vncm thy lnlnc t lmbm: “Nhng Thng Minh tin sinhnng lc cang c đvt xa tavsao cn nidi ging ta?”

~♥~♥~♥~

[1] Cung Phụ mẫu: 1 trong 12 cung tử vi tướng số, giúp xem mối quan hệ với cha mẹ. Nếu cung này có:

– Cát tinh chiếu thì cha mẹ sống lâu, tình cảm tốt đẹp, tận đạo hiếu và được nhờ ân đức cha mẹ.

– Khắc tinh chiếu thì duyên bạc, cha mẹ mất sớm hoặc không thuận hòa.

Sao chiếu mệnh chia ra thành các trạng thái: miếu, vượng, lợi, bình, đắc, hãm. Miếu là tốt nhất, hãm là xấu nhất; sao ở vị trí miếu thì cát tường, vị trí hãm thì khắc hại.

Trong lá số lấy thái dương là cha, thái âm là mẹ. Nếu 1 trong 2 hoặc cả 2 đều lạc hãm địa (như trường hợp trong chương này) thì cha hoặc mẹ hoặc cả 2 có thể gặp bất lợi, bất hòa, mất sớm… Song vẫn còn tùy vào các sao, các cung khác ảnh hưởng mà biến đổi giữa cát và hung.

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 10

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

Chương này hơi nặng đôxíu nên đề nghị quývị chuẩn bị tinh thần trước cho đỡ sốc nhé:>.

Trong phòng tắm, khắp nơi đều làhơi nước bảng lảng. Ngoài khung cửa, trăng sáng hoa khoesắc, giólùa bóng trúc lay.

Giữa bể tắm thả nổi từng bóđạm trúc diệp [1], do ngâm nóng đã lâu màchuyển màu từ xanh biếc sang vàng nhạt, hương thơm dịu mát cũng hòa tan vào làn nước.

“Mấy ngày nay thấy công công vất vả quá, nên nôgia mới bỏ thêm ít đạm trúc diệp trong nước để giải bớt nhiệt độc.Hôm nọ cóphải công công than phiền khóchịu vìtiểu không dứt cơn không? Đạm trúc diệp này cũng cócông dụng lợi tiểu đấy.”

Phùng Thời nằm trên giường trúc, toàn thân trùng trục trắng hếu, bóng nhẫy, đẫy đà, tựa như một con rắn múp. Lão nhắm mắt ậm ừ, nói: “Tối nay ta không phải vào cung, nàng hãy hầu hạ cho tốt.”

Côgái vâng lời cúi đầu, dùng lụa trắng lau tay thật khô, rồi kéo hộc tủ bên cạnh, lấy ra một lọ dầu thuốc.

Dầu thuốc này đỏ sậm, trong suốt, côgái xoa đầy hai tay rồi chàxát vào nhau, sinh nhiệt nóng hổi. Thân thể gầy yếu đã ngồi lên người Phùng Thời, đôi tay choàng lên nắn vành tai lão…

Trúc thưa chao đón gió, xào xạc những âm vang.Giữa hết thảy tiếng động, bắt đầu mơ hồ vẳng ra đôi lời thỏa mãn vo venhư muỗi của lão hoạn quan.

Dưới chân tường ngay cửa phòng tắm, LýNhu Phong lặng yên ngồi bất động.

Đây làbuổi tối thứ sáu LýNhu Phong vào ở nhàhọ Phùng.

Đến tối ngày thứ ba chàng đã muốn diệt khẩu Bão Kênương nương, nhưng cuối cùng lại không thể ra tay giết người.

Buổi tối ngày thứ tư thìdùng hết tro cốt. Bão Kênương nương sai chàng sang ngôi phùđồ lấy thêm, chàng chỉ cầm một hũ.

Dọc đường, chàng tiếp tục nghemấy lời xìxào chuyện phiếm của đám quỷ hồn dạo đêm, biết tin trắc phiCảnh thị của Ngôvương vừa sinh một tiểu vương tử, ngay trong ngày đã bị đưa đến chùa Đại TừÂn xuất gia.

Kẻ sáng suốt đều nhìn ra, đây rõ ràng làthủ đoạn do chính phi của Ngôvương dùng để áp chế trắc phi.

ThôngMinh tiên sinh được chính phi mời tới đã xem tướng cho tiểu vương tử. Tiên sinh nói lời kinh người, phán tiểu vương tử hại cha khắc mẹ, buộc phải xuất gia quy y, cả đời không vào cung đình thìmay ra cóthể hóa giải tai kiếp của thân sinh.

ThôngMinh tiên sinh làcao nhân, làthầy tướng không xuất thế, Ngôvương thàrằng tin theo chứ chẳng dám khinh suất. Thế làtiểu vương tử mới lọt lòng, còn chưa kịp đặt tên đã bị đưa ngay vào chùa Đại TừÂn.

Qua tối ngày thứ năm, chàng rắc rắc rải rải, vung tay quátrán, nháy mắt đã dùng hết tro cốt. Bão Kênương nương mắng chàng một trận, lại sai sang ngôi phùđồ lấy thêm.

Dọc đường, chàng lại nghequỷ hồn kháo nhau,Dương Đăng bắt đầu lùng bắt dư nghiệt Trừng vương ở thành Kiến Khang. Tổng quản nội giám Phùng Thời cũng tiến hành thanh tẩy nội cung, hôm nay đã xử quyết tận mười hai người.

Ngôvương cực kỳ vui mừng.

LýNhu Phong bắt đầu nôn nóng, thậm chíđã mất sạch hứng thúdập bia.

Buổi tối ngày thứ sáu, Phùng Thời rời cung trở về, chàng quyết định thăm dòthêm ít tin tức từ phía lão.

Bên kia mặt tường, giọng lão hoạn quan càng lúc càng lớn, LýNhu Phong nghethấy màngượng chín, cứ nhấp nhỏm không yên. Khi trước, tuy từng nghebên cạnh Trừng vương cóvài hoạn quan ham mêđối thực [*], nhưng chàng không biết bọn họ còn hưởng thụ loại chuyện này đến thế.Màcũng chẳng thể ngờ Bão Kênương nương gầy gò, mỏng manh lại cóthủ đoạn khiến một lão hoạn quan tận hưởng như vậy. Trong lòng LýNhu Phong, cảm nhận về côgái này càng lúc càng phức tạp. Đủ loại cảm xúc trộn lẫn vào nhau, chẳng thể nói rõ làcăm hận, làthương hại, làhiếu kỳ, hay làkhinh thường.

cung nữ cóquan hệ vợ chồng, hoặc quan hệ đồng tính giữa các cung nữ.

Cả phòng tắm đèn đuốc sáng trưng, trên mặt nước trong vắt phản chiếu ánh lửa sóng sánh, hắt lên trần thành vôvàn bóng ảnh vằn vện ma mị.

Nhưng rồi lão càng thôlỗ, cơn xúc động đấy càng hao tổn nhanh hơn. Trùng chết dưới kia sao cóthể hóa rồng, chưa được bao lâu, cơ thể giànua, béo trắng đã bất động, thở hào hển ép xuống người nàng.

Côgái hơi nheo mắt, kín đáo thở phào, hai tay lại níu lấy bờ vai Phùng Thời, thỏ thẻ gọi: “Nhị lang —— ”

Phùng Thời ngẩng đầu, trong mắt vẫn không cam lòng lóelên lửa dục. Lão xoay người, ôm chặt thân thể mảnh khảnh, thưởng thức nỗi sợ hiếm hoi thoáng hiện trên mặt côgái, tiếp đóbóp quai hàm nàng ép mở to miệng.

Trong miệng, trên dưới làhai hàng răng trắng sáng, sát khít vàđều tăm tắp.

Ngón tay Phùng Thời cạ nhẹ vào răng nàng, thở dài than: “Tốt thay hàm răng gạo nếp trời sinh.Răng như gạo nếp, tất cóđộng tiên… Đáng tiếc ta lại không cóphúc hưởng.” Phùng Thời lầm rầm, đúng làcàng nói càng hận, từ đôi mắt đục ngầu bắn ra ánh nhìn căm ghét đầy cay nghiệt.

Trương Thúy Nga thấy vậy thìrùng mình, chợt nghelão nghiến răng nghiến lợi: “Đã làphụ nữ của ta, dùng không được, chẳng lẽ còn không thể phá!”

Mắt thấy lão vươn ngón tay nhăn nheo qua, Trương Thúy Nga cả kinh, lập tức vùng thoát khỏi người lão, quỳ sụp xuống khẩn cầu: “Công công!Công công! Trước đóchẳng phải nôgia đã nói với ngài rồi sao? Phánguyên âm, tướng thuật cũng bị hủy!Công công ở trong cung như giẫm trên băng mỏng, nôgia sẽ không thể đỡ đần ngài nữa!”

Phùng Thời đứng dậy khỏi giường trúc, thân hình cao lớn phủ bóng lên côgái nhỏ đang quỳ rạp dưới đất. Lão cười lạnh tanh, da thịt nhão bệu trên mặt dồn thành nếp uốn sâu dữ tợn: “Con điếm! Tao đã hỏi ThôngMinh tiên sinh, trong môn tướng số làm gìcóchuyện nguyên âm nguyên dương! Thứ ti tiện mày dám khua môi múa mép lừa tao bao nhiêu năm!”

Lão giáng tay tát, khóemiệng Trương Thúy Nga liền bật máu tươi.Vừa thấy eo thon xoay nhẹ, tàhỏa lại bốc lên, Phùng Thời lật ngược nàng, chỉ muốn phángay “động tiên” bíẩn kia.

Mặt Trương Thúy Nga trắng bệch, đêm này đã quyết đối nghịch đến cùng! Thế làcứ khép chặt chân, xômạnh Phùng Thời, giãy thoát khỏi người lão. Nàng với tay quơ vội tấm khăn trắng bên bể tắm, quấn lấy mình chạy ra ngoài.

Trong phòng tắm ấm áp như xuân, bên ngoài kia lại đầy sương lạnh. Trương Thúy Nga vừa ra khỏi cửa thìgặp LýNhu Phong đang dựa tường chưa kịp tránh đi. Phùng Thời đã khoác áo đuổi tới. Trương Thúy Nga thân làphụ nữ, lại thêm xiêm y chưa chỉnh tề thìlàm sao trốn khỏi lòng bàn tay Phùng Thời? Nàng nhận thấy đã không còn đường chạy, đành bất chấp, trốn ngay vào sau lưng LýNhu Phong, nhỏ giọng khẩn cầu: “Mau giúp ta.”

Ánh đèn từ phòng tắm hắt ra, trải khắp mặt đất. LýNhu Phong mặc y phục đầy tớ lam thẫm, vóc người dong dỏng, đuôi tóc buộc cao thấm nước nhu hòa, càng tôn lên thần thái thanh thoát phiêu dật, tuấn mỹ vôsong.

Tuy hai mắt mùlòa, chàng lại ở vào lúc thanh xuân tràn sức sống. Trước mắt Phùng Thời chỉ cómột mình, làm sao cóthể khódễ được chàng.

Phùng Thời nheo đôi mắt đục ngầu, hàng mày trắng rung động, cười lạnh mắng: “Con điếm mày giỏi lắm, đúng làcánh cứng cáp rồi! Được, được! Đêm nay tha cho mày!”

Lão xoay người quay vào phòng tắm, xách y phục của Trương Thúy Nga ra ném tới trước mặt nàng: “Mặc vào!”

Trương Thúy Nga không biết lão cóýgì, nhưng vẫn nhặt ngay y phục dưới đất lên mặc vội, dây lưng cũng thắt kỹ càng.

“Tối nay mày khỏi cần ngủ.” Phùng Thời chụp cổ tay Trương Thúy Nga, lôi nàng ra sân. LýNhu Phong đuổi tới, ngặt nỗi mắt mùchỉ nhìn thấy quầng lửa kia thụp xuống mấy lần, chắc làtrượt chân.

Trương Thúy Nga không ngừng giãy giụa: “Công công! Ngài muốn bắt tôi đi đâu?”

Phùng Thời kéo cổng lớn, đẩy nàng ra ngoài, lạnh lùng nói: “Hôm nay trong cung vừa giết bốn tên nôtài códính tới TiêuYên, mày hãy tìm về đây mấy đứa thay thế. Nhớ phải làlýlịch trong sạch, trung thực, nghelời!”

Ầm vang một tiếng, cổng lớn đã bị khóa trái. Trương Thúy Nga run lẩy bẩy giữa giórét. Nàng đi vòng quanh tòa nhàcả vòng lớn vẫn không tìm được chỗ để vào lại, đành phải qua ngôi phùđồ dắt ngựa ôđi.

Cưỡi lên ngựa, nàng bắt đầu do dự. Đây cólẽ làcơ hội cuối cùng để thoát khỏi tay Phùng công công, nàng nhất định phải đi chứ?Rời khỏi nơi này, vĩnh viễn không trở về?

Vósắt to như chiếc bát của ngựa ôđạp vỡ đêm tối hư không, tung bước ngang dọc khắp phố phường. Đúng lúc đang phóng về cổng thành duy nhất còn mở thìbỗng bị ghìm cương, nónhấc đôi vótrước hívang vọng, rước lấy mấy tiếng mắng mỏ của lính gác.

Ngựa ônấn náchốc lát trước cổng thành, cuối cùng làroi dài vung lên, chỉ thẳng về phía chợ quỷ.

~♥~♥~♥~

[1] Đạm trúc diệp (cỏ látre, sơn kêmễ, áp chích thảo, Lophatherum gracile): Thực vật cóhoa trong họHòa thảo, cóvị ngọt, nhạt, tính hàn;dùng để thanh nhiệt, tiêu viêm, trừ phiền, lợi tiểu. Ngoài ra còn gây tác dụng thúc sinh nở, nên phụ nữ cóthai uống sẽ gây sinh non.

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 11

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

Phng Thi cm mt cy chmdinhn hotg stmt L Nhu Phong.

Lo ni: “L Nhu Phongquay quađy.”

Da vo ting Phng Thi, L Nhu Phong lngl xoay đuv pha lođimt chng chply mt ln.

Phng Thili đi chmqua bn mtkia ca chngnhngcon ngi đennhnh đy vnkhng my maydao đng.

“Đng lm tht.” Lo cmkhichng bit ltn thng haythng ticri lihi“Mt ngi gingnh b trngđc m maiđ b thucngi?”

L Nhu Phong đp: “L huynhtrng ti.”

Phng Thi chcli: “Huynh trng cđc.”

L Nhu Phong nh titnh cnh ngyđChng theo thngl qua thmv chng đicađi ca nhthng l phamt tch trcho chngChng ungcha đc baolu th khngnhn thy gnadi bng cngbt đu đaum .

Chng ngheging đi carun ln: “Qun ca Ng vng spđnh ti đyhL chng tac quan hsu đm vi Trng vngskh thot kipnn nyTam đtnhđ hin lnhthintmc đi chatng thy mutiTa hi vngchođn lc chtđ cng khngphi trng thy.”

Đica cn ni: “Nginh h Lchng ta điđi hin quduc chtcng phicht cho caonhthanh sch.”

…

Ph ng Th i h i: “Mu n s ng l m ?”

L Nhu Phonggt đu: “Thamun.”

Ph ng Th i n i: “C tr ch th tr ch con đi m kia mua ng i th i.”

L Nhu Phongcp mt khngnibn tai livng vng haicu:

—— Đi vi Dc phu nhn đibta tr haiquan đy.

—— Nuphu nhn khngbng lng muatith rng tđm yt hucht ngay tiđy.

K th c c ng đ u ph i n ng mu n mua ch ng.

Phng Thi kom hc tlymt hp duđa cho chngLodt ngn tay L Nhu Phong nhngvo du trndnst tai chngr r hi: “Cngia dy cchdng khng

——Thin h đukhen Bo K nng nng ngi tnh mnhcc chunvy saongay c mnhg vo nhchng th nocng khng tnhđc?

—— Đyl mnh cati ri.

Ch ng t ng cho r ng đ i ng i c th c r t nhi u l a ch n.

M i đ n khi tr th nh ng i c i m ch ng m i bi t th c ra nhi u khi ch ng h c l a ch n n o.

L m nh c a ch ng ch ng bu c ph i ch u c n r ng m ch u.

L Nhu Phonglc đu: “Khng cncng cng nhclng.”

Phng Thi ci.

Lo hilng khen: “L Nhu Phongha rangi thc thinh vy.”

Trn btm vn cnlng đng mttng hi mhngthm thanh mtca đm trcdip lan tabn b. Phng Thi dn L Nhu Phong ngi lnging trcci ocho chngLo ngmnhn tng mochng trai trcmtcng nhn cngva lngthun tayvut m chng: “Conđim kia thtc mt nhnngiqu l hngtuyt phm.” Thy chngm la mngoan ngon thtronglng đng lsinh ra thcm gic trumn vn phn.

L Nhu Phong khngđi tay losit mnhlin phmi quaNgay khichm đn, Phng Thi đ bitngi ny khchn đm tiuni gim tnghnh lc cngmnhMi li chngcng cpc sclc đn ngctnh xm lcmnh. Phng Thi ngh cm gicny mi mthvmnh cng khngphi ph scnn c nhmmt hng thQuagiy ltbt chtnhn thy dithn mt lnhlolin bt dytrngmt mng: “LM CN!”

L Nhu Phongcn li bntay Phng Thi đm titay kiavn đang xmnhpnh ging trnan: “Cng cng hyth lng đi.”

Cht gingchng du dumtlnhrt vo tai Phng Thiloch thy nhgia tit thuhanh hao đcnhp mt chnmt l Xuynbi mu [1]khoankhoi thm votim gan vy.

Đytht s lthi khc phpgii rp hoabđ ma nhun. Phng Thi tnhthn vo cunghn ba minmno đ gpli cm gicgi m đmha ma phnhoam sc thmmun trng thnhquan nh thLotham lam thcgic: “Nhanh hn chtMnhhn cht na!”

Dnđn cc hnlibt vt lnchn tng caotonthn t mmbntai nh nghephp m vngvngm mt nhgp đy trima hoaNh giabao ting trngtri rn rth khng thmt si thanhr rng ltthng vo tai: “Tiu Yn đu?”

Phng Thi ngtngy hoan lcum đp: “Tiu Yn thnh ——” Cht mtlung thcbng ln trongđu, Phng Thi m chong mtqut“NGIL AI!”

L Nhu Phong kmcht hai taylo sau lngtaykia chng nln ngc loctging v tnhm tuyt vng: “Tiu Yn đuNu khngni ta sgit ngi.”

Phng Thi mngto: “Gii lm giant Trng tcDmto gn trtrn vo nhgia!” Dt li lingng sc tah langhng trnhthot khi L Nhu Phong.

Gi a b ng t i v bi n, L Nhu Phong th y đ c qu h n c a b n g n i gi m Ch ng thay nhau g i: “C ng c ng Ho ng tuy n t ch m ch ch ng i c ng đi!”

Đy l bnqu hn chnggp đc khiđui theo racngBng nhin thychng lng vngbn Phng Thi, L Nhu Phong mi v ll do Bo K nng nng va bđui điDng khca Bo K nng nng thc s qudykhi cn cnh Phng Thi th khng mtoan hn nođ can đmtip cn lo.

B n qu h n kia h n l b n n i gi m h m nay b Ph ng Th i x t v i t i gian t Trong đ c m t k b qu t roi đ n ch t m nh đ y th ng t ch m u me b b t n n o n kh c ng n ng nh t Qu h n n y c xoay v ng v ng quanh Ph ng Th i o n tr ch: “T i c ng l m ch n i đ i l i v i Ti u Y n c g c ng c ng l i ch p m t i l gian t C ng c ng T i oan l m Th t oan c l m!”

Trong chpmt, L Nhu Phong git bn mnh—— Tiu Yn, Tiu Yn vn cha chtTho no lunh vyduy chc hn phch Tiu Yn lchng khng lnraV sao chngcha tng nghđnvn d Tiu Yn vn chacht?!

B t gi c, L Nhu Phong th y to n th n nh mu n n tung ch ng c n l ch nh ch ng Ch ng th n th m c cho Ph ng Th i ch ng tr trong đ u ch c m t c u ong ong vang v ng: Ti u Y n đ u?

Ti u Y n đ u?

Ph ng Th i ch c ch n bi t Song v i ng y nay s ng t i đ y ch ng đ nh n ra l o Ph ng Th i n y h t s c th n tr ng mi ng k n nh b ng ngay c Tr ng Th y Nga c ng kh ng th l m l o h r ng l l i.

Phng Thi giy gianh d thTuyđ l honquan gilo lithng cy mnhbn lnhTrong nhny chng cmy nginhng khpni đu treođao kimcn trangb c tnlnh v lakhi đ phttn hiu chonha mn Cmv qun cungđnh cch đkhng xa.

Tr c m t Ph ng Th i đ s p tho t ra th m v n ng m ch t mi ng ki n quy t kh ng đ l t th m n a ch . L Nhu Phong nh ho n to n tuy t v ng Tuy t v ng y quay qu t th nh s t kh c h mang sinh m nh ri ng khi n n m ng n tay ch ng th nh l nh v n d i đ m th ng v o tim Ph ng Th i!

Nm ngn taykhng g cnnid dng xuynqua lng ngcnh đao chmbnbt trn tritim đang đpthnh thchmc racng mu thtđm đa.

Đ m qu h n hu t vang reo h nh y m a a l i k p l y h n ph ch c a Ph ng c ng c ng r i v t bay đi.

***

Bn ngoinh h Phngbngđm gt ratt thyc ngđu rng đyvn l thinh thi bnhthgian yn Tđng xa vngli nhp vnga ln dncuicng dng hntrc ngi phđ. Bo K nng nng xoay ngi nhyt lng nga xung đtđonquay qua đmt cu bnhem nhuc.

M cngngi ph đnngdt nga votrongtip đ cmra mt cyso trc dikhong hn trng.

Bo K nng nngdn cu bnhem nhuc quabn hng nhh PhngĐn vtr gn phngtm nhtnng tmkhong tng vngchcgc mt đuso trc lnđukia t mnhvn chcXong thhi cu b: “Troln đc ch?”

Cub gt đuTuycu gy trxng đynhng lilinh hot nhkh conCu vitay bm chcnhytt ln sotrc ri leothon thotchng mychc đ chmch trn đutng.

Bo K nng nng hi: “Thy gkhngPhng no sngđn?”

Cu b đp: “Tithui ht ccmi cn gnst chng tany thp đnthi.”

Bo K nng nng ngoc taycub lin trli so trctut vo xung.

Bo K nng nngvc so trcnmtay cu bdn sang lica sauNng ni: “NhcĐinh Bolt nanhc li trovo m cacho taNh nhchn nh tayđng lm Đilang qun cata git mnh.”

NhcĐinh Bo ngngđuna t mna hoi nghi: “Nngnngđy l nhngi tht Saongi khng vođc?”

Bo K nng nng tr li: “Đngnhin l nhta riĐi chtnhc gp Đilang qun lbit ngay.” Nng vutln thanh rabn hnglnh lngb sung“Sau nycng l nhca nhc.”

~♥~♥~♥~

[1] Mật lê Xuyên bối mẫu: Thức uống có tác dụng thanh nhiệt, giảm ho khan, thích hợp cho người bị khản giọng mất tiếng, viêm phế quản, viêm họng.

Nguyên liệu chính là thu lê và bối mẫu Tứ Xuyên, cùng vài dược liệu khác như la hán quả, kim ngân, bạc hà, gừng, táo tàu… và mật ong, đường phèn.

Cách làm là xắt nhỏ hoặc xay lê, giã nát dược liệu, bỏ tất cả vào nồi ninh nhừ rồi rây chắt nước, bỏ đường, ninh thêm đến khi nổi bong bóng nhỏ thì quấy liên tục, nước hơi sệt thì tắt bếp, quấy thêm 20′ rồi chờ nguội để thêm mật ong, tiếp tục quấy đều và trút vào lọ. Món này bảo quản trong ngăn mát, khi dùng thì múc một thìa hòa vào nước ấm.

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 12

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

C ta nh h Phngti mtlng ngtCntrng trong bic ku rmrant ht tingci ca g cng vnsau.

Bo K nng nng tho giyvi đ mmđt cnh cngchbc chn trnim ngy phcv tc taicng ct bliTay phi nngvn cht chuira bn hnglngbn tay đrn m hi.

NhcĐinh Bo rnrn đi saunng mt qungMiri Bo K nng nng va dn, Phng cng cng mun btnngnu thy nnggp nguy himth cu nhcphi chy trnngayC m nhc Đinh Bo c nmcht na ccgchđ quyt tmphi bo v Bo K nng nng thttt.

Đi thng vonh chnhvn khngnghe đc tingca bt caiĐng nh banny nhc Đinh Bo m ttt ccc phng đuti đench thygia nhng cnhtrc la đl thp thongnh đn htra t phngtm.

Bo K nng nng dn taist ca nghengngbn trong lngngt nh tĐngni l tingngy ca Phng Thingay cting ngi htth cng chngtn tiNng ngira th mikhc thngngm kcmgic nh lmi mu tanhlnh but.

Trong đunng m hc d cmxubn gi rađy ca..Va nhcthy mt mntrc mt đgit bn!

Nhc ĐinhBo nhy bnvt tigi: “Nng nng!”

Bo K nng nngvi xoay ngichehai mt nhc Đinh BoNng đycu b quamt bnch vophng bp trcmt: “Đi tm mtchic ti lnbht tt clng kh ctrong bp voNhtđy xong thngoan ngon đita đyhiuch?”

Nhc Đinh Bova nghe thcn l haimt sng rnutnc ming hi: “Conc đc nkhng ạ?”

Bo K nng nng v vbng nh lpkp ca cubđp bng gingđu đu: “n nothoi mi.”

Nhc ĐinhBo hn hchy vo đi.

B o K n ng n ng b c v o ph ng t m tr tay kh p c a l i.

Cả gian phngkhng cncht hi mnosinh kh cngcn schTht sbntrong đ honton chng cnngi sngm khbut gi tanh rn đcđp thng vomtkhin Bo K nng nng l dng btm cng phigit mnh.

Ph ng Th i hai m t tr n ng c ng a m t n m tr n gi ng tr c C ng i l o l a l tr c ng c l m t l h ng to đ m đ a m u to n th n b o tr ng th t gi ng l n ch x th t.

Trnmt đt đri th gnhy nha mume, Bo K nng nng nhn knhn ral mt tritim.

Gi a b t m c n m t ng i tr i n i.

N i ch nh x c l m t thi th n m p xu ng ng p v o trong n c ch hi n l n t m l ng cao d ng.

Nh c tr ng nh m t con c voi ch t gi a bi n kh i.

Nc đchuyn thnh lnhbngthi th cngđ cng.

B o K n ng n ng nh n ch ng ch c v o thi th trong n c h i l u b n tay si t r i l i bu ng g n xanh h t l n l i n i R t cu c v n đ n b n b v i tay m đ c c nh tay ch ng k o ra ngo i.

Trn ngcv c chngđu c nml mu suhomđng l dngngn tay đmquaThm ch lmu hukt cn xuynthng ra saugyc th thyđc khi đmvo đ quyttuyt bao nhiu.

B o K n ng n ng th th n chuy n m t đi l i b t g p l d u tr n m n p n m d i đ t Gi ng n ng ngu i l nh: “L Nhu Phong m t ng i ch t s kh ng ch t đ c n a.”

N ng x m nh v i tr ng s ch s n m l n ng i ch ng: “L y m li m x c.” Ng n tay n ng ph t qua nh ng l m u kia tho t ch c đ l nh l n.

L Nhu Phong khng đngđy.

Bo K nng nng cm mtcy ko lidngvi trng bcton thn L Nhu Phong đ thmbt ncxong thm thi thlnh lo yvo lng.

Ming nngli mng ttt: “Th h tinSngph ht criTa m vtr cht nal ngi strng snh lnChngđ ngi cmun sng thcng đng hngđc ta gip!”

Tngdng dng khmnh m rtvo thi thcng cngkhin lnda trng bchphn dn dnkhi phc nguyntrng. L Nhu Phong sc ho rat nc xmngtcui cng trnmt đ xuthin đi chtsinh kh.

Bo K nng nng thychng m mtbtđu ht thtr li thmi thi mchtcm ko ctmng tay chng.

Mingn tay L Nhu Phong đu mcmng di chnghai tcsc nhnsngtrng nh bc. Bo K nng nng ctbng ko mvn phi dnsc bm xungcmgic tht cngnh đXong htmi ngn thli ko đcong veo.

Nng cmmi mng taylp lnh bngbc ngm nghagiy lungm cvt mu khđng đumngsau mi bvo ti vinh bn hng.

“Bingip mc lnđu ca ngici mtht himc.” Ging Bo K nng nng v cm“Bin gipchnh l mngtay mc dikhi chuyn thnhthy maSau nyngi vn nntrnh đ binthy ma thhnS ln xyra cng nhiuthigian mt thc s cnglu.”

Nng nng ngntay L Nhu Phong đ đc ctta gn gngln quan stdi nh đnhhng b sung: “Quantrng nht lmcra bin gipri th cnglc cng xu.”

L Nhu Phongch nh vhnchng phn nggmc k nngvn v.

Bo K nng nng ciđu nhnthy trnvng trn chngl ngp trnmi mtthn scr ri nhkhng thit sngnaNng đng ngaydyth ni: “Lnđu git ngittnhin cha quenngay đcv saus kh hn.”

Nngci xung gitphng tm vitrng trn ngichngra lnh: “Đng ln!”

Thnth phi trndi nh đn, L Nhu Phong hihi phc tinhthncung qut nhtmnh vi diđt ln cheli.

Bo K nng nng lnh lngbung thm mtcu: “Hay ho gmt ci xc.” Tngging nychng hiusao li butvo xng ty. L Nhu Phong rngmnhnghe nng ralnh tip“Mc yphc đng hongvot gi titrc khi trisng cn phix l Phng Thi cho schs.”

Bo K nng nng đi vngqua mt bnging trcgi chnđp xc Phng Thi ln vobtc th lmbn ln ctnc st rtgu vyTip đnngly ra chtlo thnh viđon.

“Ngi thng gitngi lm ?”

Btcht nghe thyging L Nhu Phongchic ra trongtay Bo K nng nng chng libn thnGingchng ta hc g đkhc trcnh đr b vnhn nhng.

Bo K nng nng thothanh chn btmdng nc lnhbut pha mulong v vnxng cng tuno ranh mtnng li rixung thi th Phng Thikheming nhch cima mai: “Git nginh nge.”

…

Đ m đen v n t nh m ch qu nh v ng Gi a tr ng g y vang c a Đ i lang qu n, L Nhu Phong k o m t bao b to ch a m nh x c Ph ng Th i, B o K n ng n ng v c hai tay n i nh t đ y y ph c v trang s c, nh c Đinh B o m m t t i l n đ ng m n th u ngu i c ba c ng v ng l i c ng sau t a nh .

Bn nhc conqu hn nhynht tung tngngay sau lngh.

B con th nh t h n h : “Đi r i đi r i D ng b t đi r i k a!”

B con thhai xc nhn: “Đngha..Cui cng cngchu đi!”

B con th ba khinh: “Ng c M y đ a t ng đi lu n kh ng v n a Th y đ Đ i lang qu n l i kh ng!”

B con th t than: “D ng b t đ t em n ng g n ch t.”

B con th ba l i khinh: “Ng c T i m nh ch t t đ i n o r i!”

L Nhu Phong thnth nghha ramy cu bqu hn nycng ging chngvnlun qun mtmnh đ chtt lu.

***

Mt lnnagia sn ngiph đ lini la ngttriTrn thn Phng Thi dy mrxung la chyvang xo xonh ting duci trong cholm nhc Đinh Bo nghem chy ncming.

Bo K nng nng đa cho nhc Đinh Bo hail ba vngđy ch đcxp tam gic: “SangPht đngđt trongl nhang trctng Phtxong thni cho mv em gibit l nhcđ xin đcvic trng nhcho Bo K nng nng.”

Nhc Đinh Bot n Bo K nng nnglon tonchy qua Phtđng. L Nhu Phong trng thy đisau cu lmt n qukhng đutay phibng c bcontay tri xchđu ca chnhmnh.

Hai l bavng nht chysng vo hkhng, nhc Đinh Bo lm rm: “M iemi, Bo K nng nng rt tt viconNgi y bot ry vsauĐi lang quncmy b xca Đi langqun đu đcho con nuiChcn nui ttl con sđc n trngg.”

Chic đu trntay n qukhng đu chtmm ci thanhthnlp tc cngcon gi hathnh hai lungkhi xanh xoayvn ln caomngdn ri tanbin.

L Nhu Phong đt ngtni: “Ti khng muncht.”

Bo K nng nng git mnhđp: “Tt.”

Đngla bp bngt tch reovangva rn rngva m plm L Nhu Phong nhti nhng ngygiao tha trongqung đi ninthiuKhi y cgia đnh cngquy qun chuyntr thu đmbn nh lamnng m rnr.

“Sao ngi lichu bnPhng cng cng?”

Bo K nng nng chau mycmgy g cilavn khng muntr li vnđ nyNhng quahi luvn tv mt kinnhnđp: “Đ sng.”

“L nongi khng ctm nim hoibo ring gNh lm cngvic yu thchchng hn?”

Bo K nng nng cikhancht ging vndn dtlo khomch rt phintai. L Nhu Phong chau myđ nghe Bo K nng nng ni: “Tađy ch munm ca timtrong ch quđonmnh cho ngitahoc bn ccth c quillngging th ny—— ”

Nng rt mtchic mng tayt ti vinh bn hngDinh lachic mngy lp lnhsng r nhtrng bcNng bngnh vonghe mvanglanh lnh nhting kim thchngnnga rung đngmi khng thi.

Đngtic L Nhu Phong chng nhn thyNuthy đcchng đsm bitha rac gi nyc nt ciđp nht thgian.

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 13

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

Xc thiu mt cm ladmby loi tmt.

Nhc Đinh Bocun trn ngngon lnh bnđng lađu giln tay ninh đng yphc bc kntrang scTay nito hn nhtđy y phcth chn saulng đ cngi đm rtmt.

L Nhu Phong v Bo K nng nng ngi đidin nhaukhng aini li no.

Bo K nng nngbm đt taynhumy lng ltnh đi tnhliNng tin chctrc đ mnhkhng h tnhsait k ca Phng Thi vnd đu phitrong nm nay.

Chtnh ti qubi bynm trcnng xemthy trong mnhca Tiu Yn c mt đikipnu vt quađc s hngth đn tmmi su tuiRrnghin hin lth.

Nhng đng thimnhs ca L Nhu Phong li qunthnh mt vnghn đnkhng tkhng sinhkhng maykhng rikhng thkhng yukhng hakhng phc ——Tng s ccdkhin nng mm tht th.

Chođn đm nyrtcuc nng đthng sutHt thyno phi binng hc nghkhng tinhđu ldo lc ykin thc chađ rng.

Chnh xcl nng cth tnh chongi dng giansongchng th tnhđc chuyn mphCh cn cngi ci mln vott ckt qu nngbi ra đuc kh nngthay đi.

Đi langqun trong nhh Phng ligy vang lnhltmn tri dngnh nhy mtbng lnRng đngva hinsng đmcha tanVo thikhc m dngtng giao ny, Bo K nng nng lyt ti vinh bn hngra su đngng th ThngLm Tam Quanging nhau nhđcnm ln caotgieo mt qukim tin chochnh mnh [1].

Ccxui.

Khe ming Bo K nng nng git gitcnhtay dng giakhng trungmi lumi t tth xung.

Cng ltrong d liu.

Nngb su đngng th votili rt ramt tm bagiy vngdng btchm chu savit ln vich ri gpgn b vong tay o.

Nngv v đi L Nhu Phong: “Duira.”

L Nhu Phong khng bitnng cn lmgnhng vn vngli dui chntipsau lin cmgic đc nnggi lnMt đmkinh hibn bachngđc chp mthinti ging nngđ đy mimt: “Đ yn chota ngc aiti tnh sau.”

L Nhu Phongva đnh hik tip phith nođ nghe Bo K nng nng hunghng nt: “Cm mm!”

Đudng bt khnhcn rt nhcgi ln đibao lu cngkhng lm chngmi đcHn cl trn thndng bt cmt loi nhitlng m pthunkhit v khrodng nh cth tinh lcht thy trongchng.

Tr c đ đ n ch nh ch ng c ng c m th y gh t m b n th n L i huynh tr ng n i “Ng i nh h L ch ng ta đ i đ i hi n qu d u c ch t c ng ph i ch t cho cao nh thanh s ch” đ t v o th n ch ng l i nh m t tr đ a tai c Ch ng ch a t ng ngh c ng y b n th n s l m nh ng chuy n kia.

Chng tthuyt phc mnhl đng giThibnh thnh thch c Tiu Yn to đcchod chng phiha thnh bnnh đ ngiđi gim đpth cng xgKhi hai chnbc ln đnghoang tn cagia tckhi bnmi ngp mikhi caytro tnchnglin tin chcđiu ny.

Song h quy t t m l m t chuy n th t s đ i m t l i l chuy n kh c Khi c u n i “Ti u Y n th nh” c a Ph ng Th i đ t ng t im b t b t k c l m th n o c ng kh ng c y đ c th m n a ch th ch ng v n ng p tr n tuy t v ng D u đ n l c h t th y g y v n h t th y cu i c ng v n ch đ i l y b n ch d dang.

Nc lnhbut gid clm th nocng khng tysch xit baod bn vmu tanh nhpnha trn ngichngChng s hikinhtmcm ght mt bChng đrng dng bts khng quaylinng c ldo g đquay li chuivo lng giamchNgoi nhng linhc m vchui ngy tratn v chngmc t Phng Thicho đnchtnng cn nhnđc g nađuChng đ git Phng Thimtngi ci mm la nhchng lm saothot khi taylnh cm v.

L Nhu Phong b t gi c s l n c m nh l i d i xu ng ng c t t c đ u nguy n v n kh ng th ng t n T ng ch ng n m ng n tay m c ra m ng d i d d ng đ y ch a t ng đ m th ng ch hi m y u tr n ch nh th n ch ng khi đ cam ch u bu ng xu i.

Hi n t i th ngay c m ng tay c ng đ ch n chu g n g ng.

D ng b t bi t r m i chuy n ph t sinh tr n ng i ch ng nh ng n ng ch ng nh c đ n d ch m t ch C nh th t s ch a t ng x y ra đi u g .

Rtcucv sao nngcn tr v?

Ch ng c ng l c c ng kh ng hi u n i d ng b t.

…

Th lanh dnri tt tt ngmChngcm nhn đcmt tri đanglnnh dng mp lan quađu vai trichngri xung đnhđu chngsau trtđn tai phi.

Bo K nng nngng lin mtmchnhp th suv diChng thi phi chngtt c phn khi ngđu an tnhnh vy.

Nhc ĐinhBo rn rnti ngi bncnhđa cho chngmt ci mnthuChng ch ncht t đdn xung cncn rut.

Nhc ĐinhBo r r: “Tamlang ca catimnh lm quenđiĐ l ĐinhBonm nay sutui.”

L Nhu Phong quay đuqua hng phtra m thanh: “Nhcgi ta?”

Nhc ĐinhBo gt đu: “Đngri.”

L Nhu Phong hi: “Sao ligi ta lTam lang cacaNhc bit tađng th batrong nh ?”

NhcĐinh Bo lcđu: “Đu c.” Cu bch v phadng bt đanggi trn đichngdn st taichng th tho“Nngnng c ĐilangNh langgi Đilang v Nhlang đu khngcnchng phi huynhchnh l Tamlang ca ngiy sao?”

L Nhu Phong kinhhong: “Ta đu phiTam lang ca nng nng.”

NhcĐinh Bo hoangmang gi đu: “avy sao nng nng li ngtrn đi huynhKhngphi nam nth th btthn ?”

L Nhu Phong đp: “Tal…” Chng gian nantm t“N bcthi.”

“A —— vy?” Nhc Đinh Bovn hoang manglmcu hi“Th nhng nng nng bođ phi chmhuynh đCn nihuynh khng hiuchuyn bng đcngch gii bngđ.”

L Nhu Phong khuchng tr liđc: “Ta??…”

C hai đangr r rrbng nghe tingph cng bnngoi ngi phđ: “Mau vo lcsotXem Trng Thy Nga c trn trongđ khng!”

L Nhu Phong cungqut lay tnh Bo K nng nng: “Cngi ti!”

Bo K nng nng xoamt cho tnhto hnNgoi kiali vang voting cng gy. Bo K nng nng cptc chp lyhai tay nidi đtbt dyđy L Nhu Phong v nhc Đinh Bo qua mt bnPht thp đnthi: “Trn mau!”

Nng chh vo hntrong Pht thpđ th nhthai tay nicho L Nhu PhongĐon rt lba vng đgp gn ttay o ran vo lngbn tay nhc Đinh Bo. Bo K nng nng dn: “Nu giny ngy maita vn chav th nhchy dn vca ca đyđi tm Thng Minh tin sinhc giaora phong thny th ngc s giphai ngi

Nng linhn L Nhu Phongbnh thn ni: “L Nhu Phongngichng vic gphi lo lngChcn ngoan ngonngi đi tiPht thp nytrongvng mt ngys khng bra ntSau mtngy đ th Thng Minh tin sinh sgip ngi tmdng bt mi.”

Dnxongnng vn chayn lngli ko nhc Đinh Bo qua: “Nhcnht đnh phidn mt vongi nykhng chophp ri khiPht thpNu hnnht quyt riđi th hybo: ‘Huynh munra ngoi chuchtvy đ đtheo cht vihuynh!’ R cha?”

Dtlinng lin sibc ra cng.

Miri nng nicc nhanh, L Nhu Phong ngm kxem cu “Sau mtngy đ th Thng Minh tin sinh sgip ngi tmdng bt mihm gHay lnng đi chuynnyđ bit chachc c thsng st trv?

Lng L Nhu Phong bng tht linhb mt bntay st sitchtChng nm tayni xungtoan chyra ngoi Phtthpgi: “Nng nng!”

Qung qungđm đu vođng gch vlmct đ riro roNhc ĐinhBo ht sctn th lica Bo K nng nngnn nho ngayti m chtchn L Nhu Phonghc đng gingđiu ca Bo K nng nng lp tngch: “Huynh mun rangoi chu chtvyđ đ theocht vi huynh!”

Bnngoi truyn đnting binh lnhqut thonghe nhs lng khngtG đng đuni: “Bt ngay Trng Thy Ngap giiv nha nithm vn!”

L Nhu Phong vnmun da vom thanh đuitheonhng nhc Đinh Bo c m ghlyc ngi đutrn thn chng: “Nngnng bo khngcho huynh rakhi Pht thp!”

L Nhu Phongth ht rabtlc ta vomng tng vloang l biđtHai tay chngbng kn mtnghnngo kh gokhanC đi khichng cm thymla th đsaotrn đi nyc qu nhiuth chng khngmun nhn tnmtNhng vo lcnychng vn thnghn mnh saov dng.

…

Nh c Đinh B o r t cu c l tr con tin t ng tuy t đ i v o B o K n ng n ng trong đ u c ng ch ng ch a bao nhi u s u kh . B o K n ng n ng b o ch n ng m t ng y c u b li n y n t m ch m t ng y C l ng kh n no c y ph c m c m đ m v a bu ng l c u đ ng ngon l nh tr c trang th đ to b ng c b c t ng trong Ph t th p.

L Nhu Phongcng ngi davo tng Phtđ bn tngChngchm ri vutdc ngn taymnhtrong lng dyln nghi hoc.

Ng n tay v n nguy n v n kh ng th ng t n.

Dng bt cchxa chng đna ngym licn l buisngVi kinh nghimtrc kia cachng th voban ngych cncch dng btna buichng đcm nhn đctay chn btđu xut hinđm xcmng tayt t bongtrcda tht dnthi raVy mm ln nytrnngi chng likhng c phnng g.

V sao nh ?

L c y xao đ ng s ng l nh ng m th n. L Nhu Phong nh n tro c t t s n gi a ng i ph đ b th i tung bay l ng đ ng chao nghi ng l p l nh kh p tr i M t đ t hi n d n l p l p c c y trang nghi m th th ng khi n nh n gian tr c b ng h a th nh T nh th l u ly [2].

Trong ng i ph đ c kh nhi u qu h n si m v ng l ng l b ng phi u linh [3] Tro c t c a Ph ng Th i đ d n t i v i h n ph ch quen bi t l o. L Nhu Phong nghe h khe kh b n lu n.

“…Chng chng thacho nng tca Phng cng cng đu.”

“B o K n ng n ng đ bi t qu nhi u, Ph ng c ng c ng m ch t th ch ng s kh ng đ B o K n ng n ng s ng ti p…”

L Nhu Phongcht giy thotkhi Pht quangmong manh đangbao ph.

~♥~♥~♥~

[1] Đồng ngũ thù Thượng Lâm Tam Quan: Đồng tiền phổ biến ở triều Hán.

(Thượng Lâm Tam Quan: Tên quan viên quản lý việc đúc tiền. Thù: Đơn vị đo trọng lượng thời cổ. Đồng ngũ thù là đồng kim loại được sử dụng lâu nhất trong lịch sử tiền tệ Trung Quốc, hình dạng ngoài tròn trong vuông, tượng trưng cho thiên địa càn khôn.)

Bói kim tiền: Phép bói gieo 6 đồng tiền, tương truyền do Chu Văn vương (người sáng lập Hậu Thiên bát quái) đặt ra, vì có nguyên lý bắt nguồn từ Chu Dịch bát quái nên cũng dẫn tới 64 quẻ.

Khi gieo dùng 6 đồng tiền bỏ vào mai rùa hay ống trúc, một tay cầm một tay úp kín, xóc rồi đổ ra theo thứ tự, 3 đồng ra trước là ngoài, 3 đồng ra sau là trong, mặt ngửa là dương, mặt sấp là âm, từ đó được 1 trong 64 quẻ.

[2] Thù thắng: Khái niệm trong đạo Phật, là điều vượt trội, đặc biệt, siêu việt hiếm hoi.

Tịnh thổ hay Tịnh độ: Khái niệm trong đạo Phật, là cảnh sạch sẽ, thanh tịnh bên ngoài, là nơi trú xứ ở ngoài thân, tâm của chư Phật.

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 14

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

Dng Đng khoanh chn ngi chmch trn lancan đ cavm cu PhĐ.

Ao phng sinh cha ĐiT n rnghn ba mutrongao c bachic cu đdng vmtheo tht l cuĐi Giccu PhĐ v cuCm ngCu PhĐ nm gial chic caonht.

Trng sao ktođn đuc quythngphi cho bngđm b ximy lng lyGiaqung sng đl Dng Đng đang chm chngm nhn ngnmu vng trdng lng khngtc trong tay.

Đykhng phi lloi mu thngthngđy l mtngn mu đcbit m l.

Chuimu đc đct thp tinhluynthn chui ckhc hnh smst sc so. Dng Đng thunh tng bst đnhđi nnkhng chtkhi tnhdy th saulng lu lidu n hnhsmHn tin tnghnh sm kiac th gipmnh lun ginhthng li.

Li mutr dng lngkhng tc bnngthai bn sngmu c li “ungmu” m vngMi khiđm ngp vothn ngimu tis trn voli “ung mu”rt xungthn chui rngGitngi cng nhiuthnchui cng đmsdng cng thuntayNu cn chinchinh cp bchtrnđng hnh quncn nc thch vic cmngn mu diny su xunglng đtcng cth khi đcngun nc.

Ngn muvng ny nayđ nng trutrong tay Dng ĐngSong khith nhc lnvncn cm gichi chao đng—— Mu ngivn cha rtđy.

Ngn tr hnchm chm vutdc theo hnhsm but lnhtronglng tro dngmt th cnco sinh tđi kht.

Hn ngcđi mt botnbn nh nhnhung mnh quatrn quyt đuc lit bnao phng sinh.

Thnbinh ca hnđang vy cngmy g vtng.

Nhng v tngkia khng phitng s thtHnguyn l mtnhnh v đidi tay Tiu Ynsau khi Tiu Yn chinbi th cođulm gi giychng nhn tuhnh [*]dng thnphn tng lvn du lntrn trong chaĐi T nHmnaybi v mutnh bt cctiu vng tva vo chaxut gia nnh mi bil thn phndn Dng Đng ti.

Hai bnđu đ thithi vi ngivtng ch cnli bađi khngvi by tnthn binhDu vyscchin đu caba v tngđy đng lcc k dngmnhly t đchnhiu m vnchim th thngphong.

B ng t i nu t l y m t ao ph ng sinh m nh m ng Hoa sen l n c ng x ng b ken d y r m r p th nh m t m ng nh p nho ng ch m v o đ m th m m ng lung Ph a b đ n m v i con r a to đen nh m tr n m t n c c ng tr i n i kh nhi u r a ch l ra ph n l ng đen nh nh.

CtcCt mu tixi x phuncaovng vo aoncmi tanh nngtc th dnti ctrngMn muny cng đngthi khi dyham mun stsinh ni Dng ĐngHn nhcon mnh hlc lngphng thngt trn cuxungdang rng taydihai bn snvt giCh thynh kim chplengn mu thotđm thngngay ngnxuyn thng timmt v tngKhonhkhc dng chyđ ti tunvo li “ung mu”haimt Dng Đng rc ln nhsao mai saohm sng nhtpha chn tri.

Tr ng m u r t ra, D ng Đ ng tr tay th c ti p v o l ng m t v t ng kh c x qua l ng ng c V t ng n g ng tay si t ch t đ u m u xuy n đ n tr c m t kh ng cho D ng Đ ng r t v Đ ng ti c D ng Đ ng cao to v m v s c l c kinh ng i H n nh c b ng lu n c m u l n ng i m n l c qu n t nh h t v t ng v ng v o kh ng trung v ra m t đ ng cung d i r i r i th ng xu ng ao ph ng sinh b t tung th nh lu ng n c tr ng x a.

Di svy đnh cathn binhg vtng cui cngcng đ trngthngquanh thn bbt muG phnn m đauxt go tochtnm ly đailng v tngtt th diđtnhy vo aophng sinh.

M u v ng kh ng t c m ng n rung nh r ng ng m h g m đ i m u đ ch thi u m t d ng nhi t huy t ch y b ng sau c ng. D ng Đ ng kh ng mu n ch a b t c l i tho t n o cho g d nghi t Tr ng v ng kia H n v c m u lao t i b m s t g v t ng duy nh t s t l i nh y v o ao.

D ng Đ ng nh r ao ph ng sinh n y r t n ng T ng nh n ch a Đ i T n t ng đ ng gi a ao v t b n m c n c ch d ng ngang h ng m t t ng nh n tr ng ki n.

y v y m l n n y h n nh y xu ng c m gi c l i nh s u kh ng l ng đ c H n cao ch n th c n c ao l nh c ng v n t c kh c d ng qu đ nh đ u N c kia đen ng m s n s t tr n l n gi a b n v m u. D ng Đ ng b ng ch c c n s ch s c l c m t h t ph ng h ng G v t ng n đ s m bi t t m, D ng Đ ng đ nh d ng tr ng m u ch ng xu ng d i nh ng c m i v n h ng v o h kh ng.

Phiu k tngqun Dng Đng kiu hng vidanh xng “Li thn”cđi ny chatng bit “s” l gSongđn gi khcnyth cm gicrt run đlan dn tchn lntng chngc hng trmbn tay trcon but giđang bm dcsng lng hn.

Nh y m t trong đ u h n tho t hi n hai c u n i kh kh c m ch c a B o K n ng n ng:

——Trong by ngynytng qun cnthn trng vitt thy mith

—— Đng đngn mp nc

Đ NG Đ N G N M P N C!

N m ch kia nh s m r n gi a tr i quang d ng v o tai h n Qua b y ng y b nh y n v s h n đ s m qu ng l i c n d n c a B o K n ng n ng ra sau đ u Ng m k b y ng y gi n y đ m nay ch ng ph i hai canh gi cu i c ng c a ng y th b y sao!

Dng Đnght nhin bungtrng muc bithc mng vpha hn chol bn trn.

Tinggi nhn nhoca đm thnbinh c htruyn đn tkhp bn phngtm hng.

“Tng qun!”

“Tngqun!”

“Tng qun!”

Hn libt cht khngphn bit đcđn tt cngl h hng no.

Dng Đng đincung quy nc.

Nhngbt k hnc bi thnoth vn lcng ccAo phngsinh ny tah v binv tnkhng đnhkhng đykhng phnghngkhng dng hnh.

Tinggi long thongm h tđm thn binhtrn b dnri xaHn thynh mnh đangco rtcng lccng nhtr thnhmt ht btnc gia thi ng hthnhmt ht bichi vi giav ngn thinhkhngKhng ni buvukhng cn sclctri ni lnhđnhkhng đng khnghng.

Đng lc Dng Đng ng mnhsp ha voh vbng đutri gic libm v mtc chnHn chnhn thy bnchn sit chttonthn đt ngtkhi phc cmgic tn tiMtngun sc mnhđy hn lnkhi vng ncđen sttrc mtcht la nhđnli v đnnhn gian!

Dng Đng hokhng khckhc raton bn đenv nc bnHnbit bn đenkia l bnmuHn dng nhđ b ngnvn con đachui khp thnthT khoang mingxoangmiyt huph tngđu c lnth mi tanhraxua khng htbunnn đn cngcc.

Cht li trngthy ncnc đenđcHn s hico rm ngilmcm chng taygit li rasau.

—— Đng đngn mp nc.

Gingni cn cinghnnghn ca Bo K nng nng li vangst bn taimtrmht nh cb lo khqut tr xngbm vo taihn th tho.

“Đyl đu?” Dng Đng but minghing điu runrybt an.

“Sng TnHoi.”

Mt thanh mmt lnh. Dng Đng git mnhpht hin thts c ngi bnbn đamt nhn quani pht rating.

L mt chngtrai tr mcy phc lamthm cho đyt.

L con ngi.

Dng Đngth pho nhnhmHn đ nhrađy l tnn bc đngcanh cho Bo K nng nng hm đnnh h Phng.

Hnnhn quanh thysng snh nctrongđn hoa ginglixc thc lbn sng TnHoiChng trai trcmt ny tonthn t sngnctrn mt lnxung tng gittrong vtdi nhđn lp lathtđng l tunt phi thng.

Dng Đngkhng nhn thyt ngi chngcht kh cadn luyn vbitchng chng quach l thsinh vn nhbnh thng nnlng cnh gicđ vi điđi phnHn hi: “Ngil ai?”

Chng traiđp: “Ti l đyt trong nh Bo K nng nnghLtn Nhu Phong.”

“Sao ngi bitta đy?”

“Bo K nng nngtnh ra đmnay tng qungp nnlnh choti đn cungi.” L Nhu Phong cung knh trlithi đ khngkiu khng nnhmnhun nh ngcgiplng Dng Đng an tnh hnnhiu“Va ri tngqun b cqu qun thncunthng t aophng sinh rasng Tn Hoitheo đng thotnc ngm.”

Dng Đng quanst L Nhu Phongthy hai mtchng trng rngnhnhn hng vpha hn đynhng li khngc tiu cHnhoi nghi: “Chng phingi b mMt thn mtmnh th lmsao tm đcta?”

L Nhu Phong đp: “Ti cmt mdu khngthy đc tngqun th vnnhn ra quthn.”

Dng Đng “” ln: “Th đo nyc lm kt xng mangthin nhn mdngm thc tchng đc myngi.”

L Nhu Phong ngm mingkhng đi co. Dng Đng nhnra v thanhcaokiu ngo tct ty trnthn chngr rngđang ngm bongi tin cngđckhng tin cngchng saoHn tuyl v phunhngtheo chn Ng vng bao nmnay cng gprt nhiu thsinh đn thunnh vyHn bittn L Nhu Phong ny khng phiphng la đobngkhng th Trng Thy Nga s chngv c thunhn mt đyt m latri g khngcht.

Lng nghi ngca hn linđc d b. L Nhu Phong đchng thy gnhvy cng khngbit đc hnhđng mt mtca hn banny.

Dng Đng hi: “Trng Thy Nga đuri?”

L Nhu Phong cht qusp xungdp đum rng: “Phng cng cng đtt trong nh, nng nng đb btKhn cutng qun banncu mng nng nng.”

Dng Đng chaumyHm nay hnđ nghe chuyn Phng Thi mttchC điu trcgi hn khnga lo thigim m himxotr đthnh thcha tng hihan.

Hn ni vi L Nhu Phong: “Bitringi hy đitheo ta.”

***

C ch a Đ i T n đ nh o nh o h t l n Đ n đu c nh n m v y k n quanh ao ph ng sinh r i s ng t a ban ng y kh i đen h ng h c b c t n tr i cao Ch ng t ng nh n run l y b y co c m v o nhau xung quanh l b n l nh đ ng đ ng s t kh v c gi o d i ch a th ng v o h .

Trong ao phngsinh c vs tng nhnv binh lnhđ na thntrnchen chc cmli vt luntayKh nic nhcln li thykhng phi rađen th cngl c bttanh tch.

“Th a tr tr B n n y kh ng c !”

“Bm hiu ychti cng khngc!”

V t r l u to n b t ng t c m t d i đ y ao ph ng sinh đ u đ c c o qua Th nh ng ngo i m t thi th v t ng th m ng n m u v ng kh ng t c c a D ng Đ ng th ch ng c k t qu g .

Hi u y th y m i ch a m ra D ng Đ ng n n t c gi n qu đ i: “Mau th o h t n c ao n y cho ta Ta đ y kh ng tin kh ng t m đ c N c n ng nh th r r ng l m t th y ng i s ng h n hoi nh y v o l m sao nho ng c i đ m t t m!”

T ng nh n tr ng v n run gi ng th a: “Đ i đ i nh n ao n y đ u c đ ng th o n c…”

“Vy xung ttnc lnTt cl trc chngbayk c cly go cmmc nc thđm nay cngphi tt cnao cho ta!” Hiuy gm vangYngh bngtng qunLi thn Dng Đng khng chint sa trngm cht chmtrong mt ciao ngay trcmt bn h, Ng vng mbit th thno c đithn binh bnh cng bbu đu thchng!

Y v n r t ph n n l i g o to: “Li u Nguy n đ u!”

LiuNguyn chnh ltng nhn qunl Vn Thyđng trong chachuyntrng coi sv lin quanđn tng lvn duV LiuNguyn ny đb p giiđn ch snmt bnBinh lnhva đy rath cu tađ lp cpqu rp xungtrc mt hiuy than khc: “ĐinhnĐi nhnTiu tngtht khng bith l ngica Trng vng!”

“Tr ng v ng! Tr ng v ng kh g G i Tr ng t c!” Hi u y vung tay ch m chi c đ u tr n vo tr c l c c a Li u Nguy n l n th ng ra ao ph ng sinh r i t m xu ng đ y n c.

Hi u y g m l n B n l a tr c ch n y Ra h t đ y t m cho b S ng ph i th y ng i ch t ph i th y x c

“Ngi munthy xc ai?”

Hiuy hong htxoay đuđ gpngay thn hnhvm v ca Dng Đng saulngHn t ltthttrong tay cnko l thith mt vtngbn cnh lmt thanh nincng t rtnh th.

“Tng qun!”

“Tngqun!”

Đm thn binhrn rt đnglot qu mtgi xung.

m khn mn xngtyqut qua tngtrn khip ngi. Dng Đng chngmun nn lilubn nghim gingban lnh: “T qundnxc l phnlonTrung quntra xttt c phngxHu qunđm naylu li boh tiu vngtCn lirt!”

Qun lnhnh sntrong chpnhong tt cthn binh đtn điTr trcha Đi Tn bc titrckhom mnhhai taydng ngn mukhng tc nngtru cho Dng Đng.

Dng Đng cmlyc lngcht ngangi vung taynm vt điNgnmu vt baytrn khngvng quaba cy cuđ Cm ngPhĐĐi Giccui cngri vo mtgc ao phngsinh.

“B.”

Dng Đng mt mycng thngxoay ngim đi.

Khng mtai ch đngngay thi khctrng mu vtqua ba cycu đ bkia ao phngsinhchnh gia gianphng đc trngbinh canh gcnghim mtđa bđang b satrong lng vnui bng dngpht lidi đimt sng qucxuyn thu quaca snhn vpha ngn muva x đibng đm.

Mt ngnmu m ltinhxost kh ngttriv rt đymu ti.

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 15

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

Trng Thy Nga đang b p giira bi thama bu đuth đc ngnli gia đng.

Khungcnh p giiđy sao mquen thucTrong lonth nyCm vqun git ngichng cn bntm qu nhiuKhngc thm vntrn cng đngkhnglu li hs v nkhngch bt đca đi quanph chun Chngc lc schht đ đngtin trn thnphm nhnri thnam đnh mttrnn hip lunphinđi đn ging ba khchm sau kothng ra bitha ma gitl xong chuyn.

Nhngtrng hp lnny c lb mang tingl hon quandng quavc ngili gy gkhngkheonn Trng Thy Nga nhn phi đing nh đnng.

Ln ny nngrt bnh tnh.

Gia Ct Phng Sinhtng xem qucho nngxem xongch vit đcmt dng trnl sSau ngli lc đuxnt l sri chng nichng rng.

By ginng rt hiukhiu k munbit cuc đimnh ri sra saohiu kđn mc khngg snh niThnn ch tina đmtha dp Gia Ct Phng Sinh ngsay th nngln m lim giy vnkiaKhi đ nngvn cha bitchhon ton davo mt quyn«Thuyt Vn GiiT» [*] đchp ghp lil s đy.

Tr n l s ch v n v n b n ch : M a gi m t m ng.

Trng Thy Nga hcđon mnhthc raban đu lhc trmPhi tngs Dng nnguyn l truynnam khng truynnci ng Gia Ct Phng Sinh lum thumngoanc đy vnd cha tngc đnhtruyn th btc g chonngThu nhn Trng Thy Ngach yuv pht hinnng l mtdng bt.

D ng b t tr n th gian n y th c s qu hi m hoi.

Phimi sau ny Gia Ct Phng Sinh trnggi lit nangikhng th khngnh nng chmlomi đnh phinhn v đđ Trng Thy Nga đySong nh thl lm trimn quycho nnng chng dmđ nng bis nhp mn.

Đ i đ n l c h c h t b n l nh c a Gia C t Ph ng Sinh đ kh n ng t đo n m nh cho m nh, Tr ng Th y Nga m i nh n ra đ m đen sao m t m t i qu mu n th m bao nhi u c b y nhi u D ng b n ch “m a gi m t m ng” đ h nh dung th c ng l ch t th ng x t sau c ng trong l i qu c a ph i D ng n.

Khi đ n ng c n nh kh ng tin s m nh.

Nh ng ch a qua bao l u ch c n m t l n v o b i tha ma n ng đ ph i tin.

Ln nyđn bi thamanng rt bnhtnhC th sngđn tui haimi mt nyvinng đ lk tchMnh canng hin gicng gn nhl trm đcmimt ngy sngst đu ltrm đc.

Hu ng chi n ng c n g p l i L Nhu Phong.

Duch c byngy.

B t t c a L Nhu Phong v n ng th t nh n c v i l a v a kh o t ng ph n c ch bi t nhau v a đ t ng kh c tri t ti u nhau Ch ng tr n tr i n ng d i đ t Ch ng nh h ng nh n bay cao n ng t a b n s u trong tuy t.

B y n m tr c đ ng l l c n ng ch a tin s m nh n ng c th b c l i g n L Nhu Phong Ng n ng i v y th i đ su t m t m ng.

Mayl ln nynng đ btr liVi byngy ch đnt kipch trongby ngyđ đnhđ mng đgiy vđ nmtay m vaicn gi đung cnh bnchng. Trng Thy Nga s mn đct trong tivi nhđm lnhkia tch thumt su đngng thTht đngl c mtkhng trngnng bumi ci nht.

Cncha đn bitha manng đngi thy mixc thiNgay giatradng kh tngmnhm kh tiutanNng gt lmmi thi thphn hy ngnngt bc hiđmđc nh thnha cy kttHai tn lnhp gii bncnh đ smdng vi trngbt kn mingmi.

Khi trc bdn ra bitha ma, Trng Thy Nga gp mayv bn lnhght ban ngynng mimi diqua bui tiNuchng phi tritinng cng khlng thu htngi ci mt gia nithygit bn lnhkia m giđc mng.

Ln nynngkhng may mnth na.

Song tronglng nng rtbnh tnh.

…

Bi thama l mth đt lnCmv qun đng Kin Khangc cch bangy s phngha thiu schđtrnh dn đnghoi t gyra n dch.

Hmnay vn chađn hn bangythy phi trongh đ xpthnh chng caoHaitn lnh pgii b mixc thi huncho m bunnnchng mun đngn nn quytđnh x l Trng Thy Nga ngayti ch. Trng Thy Nga nh bngth cng ttvtthng t trnđn đm quahin đ nhimtrng sng tyln riHn nal khi đnng b nhttrong nh laođ di cngthnhphng giam tt tngmi hai vam mc vart butrm khcng mc rahtNng ngi rmqu bn nnkhng dngmi bcng c đmvasng ra thbt đu lncn stnay đchng cn scnhc bc na.

Nngnhm mt lichtnh ti giny hm qua, nhc Đinh Bo gi L Nhu Phong: “Tamlang ca ca!”

Tamlang ..Khi mych ny chpqua đunghe tinggi rt tđi đao vunglnnng kh nhchmingNng nghqu lngi sp chtnngth m đht hn L Nhu Phong.

…

Đi đaokhng ri xungnh d liuSaumt ting “coong”li nghe “lengkeng” rt xung đt.

Trng Thy Ngam chong mtngonh đubt gpmt v quano tm đeocung đang phngnga tigi lnhbi v phahai tn lnhp gii: “Xin đctihai vPhiu ktng qun lnhcho ti đnđy bt ngiphicn sng.”

Lnh biđy c hahnh smtrn otm ca vquan cng thuhnh sm. Dng Đng c uydanh “Li thn”bao ngitrong thnh KinKhang ch cnnhc thy hnhsm kia lđ co vingay.

Gp v quanty xchdy thng tri Trng Thy Ngatmnng đn bnngahai tn lnhp gii htsc kh xvitin ln ni: “Thađi nhnk nyđ git Phng cng cng Phng Thivic xquyt ny ltheo lnh trongcung ban ra.”

Vquan tnh ravn kh khchkh vi Cmv qunlp tcgi đao hi: “Llnh ca Ng vng đin hNu phith tigit ngay.”

Hai tnlnh quay quanhn nhau: “Cng khngphi lnh ca Ng vngnhng…”

Vquan nm chochng hai thibc: “Cc v cv trnh lđ git riđiMt con đnb nho nhth nyc aithm quan tmch?” Va dt lith khng chchng phn nggxc ngay Trng Thy Nga đt nganglng ngavung roiphng đi.

Hai tnlnh p giiđng thngch loham bcm đuhay thiu phchng c gđc bit đyno phi hngv danh tiuttCha bit chngri s clc bi thny m mtmng.

***

Tr ng Th y Nga b x c tr n ng a su t qu ng đ ng cu i c ng khi v quan đ y t i tr c m t D ng Đ ng to n th n n ng đ đau đ n m c su t ng t N ng c m nh n đ c m kh tr n th n D ng Đ ng n ng h n r t nhi u th m ch c n nhi m ph i m i t vong t ng i c i m đ m ra kh ng kh i chau m y C đi u l n ng cu n m nh d i đ t m t m i v n c ng nh n nh u s n v qu đau th nh th D ng Đ ng kh ng h ph t gi c.

Đ qua byngy, Dng Đng vn cn sng.

Tr c kia n ng t nh đ c t k c a D ng Đ ng ngay trong th ng n y ch ch a x c đ nh r l ng y n o N ng tin L Nhu Phong n i chu n x c.

Thnhng hin ti Dng Đng vncn sngtrn thnli mang mit vongvy chc mt nguynnhn: Hn đc L Nhu Phong cu.

D ng Đ ng h i: “Nghe n i ng i t nh ra t k c a ta?”

Tr ng Th y Nga co ro nh g t đ u.

“Th đ m qua ta đ tho t đ c r i đ n khi n o m i ch t n a?”

Trng Thy Nga yu thiging vn phnglngkh khan: “Tng qunc mun bitngy mnh chtvy sao?”

D ng Đ ng đ p: “Con ng i đ u s ch t duy ta kh ng s Bi t đ c ng y ch t ng c l i s h t b tay b ch n tr c l c nh m m t c oanh li t x l cho xong m i s v l n nh th ch ng hay l m sao?”

Trng Thy Ngathm nghha rangi ny thcs to ganthutritch tic lithiu lng nhncncung st nhmngNng t diđt nghing đunhn lt lnlipht hin trongmt Dng Đng thong hin shi.

S đi u g S ch t.

Trng Thy Nga cp mtxunghi tip: “Gn đyphi chng tngqun thng thysau lng lnhgithi thong sđt ngt rngmnhtm thn khngyn?”

Dng Đng nghe vynhmt kh đng.

Trng Thy Ngatha hiu trongbngbn b sung: “Tuytng qun đthot đc mtkip nnnhng mqu qun quanhthn vn chatn đism muns tm đcc hi hitng qun.”

Dng Đng hlnhna tin nang nhn nng: “Vyngi ni xemphiha gii thno?”

Trng Thy Nga tr li: “Chcn gi ngich dng bncnhm qu skhng dm đngn.”

“Tm ngi chdng đu?”

“Chnhl n tđy.”

Dng Đng nhn nnghi lucht ciph ln hah: “Trng Thy Ngangi c bitmt loi tmqui trn bbin chuyn sngnh trong vc khngC vno hng thli đi ngayv khc.” Hn nhcmi giy nngcm Trng Thy Nga ln“Ta thy ngiđng l thtm qui kiađy.”

Hai mt Trng Thy Nga trng rngnngkh ging: “Tin haykhng l tytng qunMnhth aicng tnh rađc, Thng Minh tin sinh cn tnh chunhn ti nhiuNhngkhng ngi tripht gip ngisa mnhe rngch c thtm qui mtlng cu mongsng st trcmt nh tiđy.”

Dng Đng nghe vyth th chnxungnh mt nhn Trng Thy Nga đingay thnh nghimtc hnHn cmthy Trng Thy Nga ni rt clNhng thy tnghay quan chpqu khcthng thngs trnh titl thin cgipngi sa mnhTrtt nhn gianđ đnh sntheo trinulm ri lontts b tripht.

Ch c hngthp hn philun lch tmđng sng gialon th nh Trng Thy Nga kiaminguyn trgi nhiu đnth.

Hn ni: “Đc riVyta s gili ci mngny ca ngi.” Hngi mt hugi ti“Dn vBo K phunhn ny đitm ra nghngi điTin thtm thy langđn tr thnglun.” Hn đi xnghnhng ging điuvn đy trophng nh trc.

Trng Thy Ngakhu đu lytli tip: “Xin hitng quntn nbc h Lca ti đang đu vy?”

Dng Đngth “” ln: “Tn đe l nhimdch bnh griTri ti khngđ sng ranhn k thtay chn đuthi ra c.” Hnchc li tv gh tm“Thđy l phix l schsgi ny chcđ b bnhu trong phta vt choch n ri.”

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 16

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

Trng Thy Nga tm đc nga ca mnh trongchung nga.

Đon chngl thy ncao lnkhe khonnn tn chnnga mun chimlm ca ringLcnng bt gpth tn đvn đang cmbnh đu nnhcho n n.

Trng Thy Ngađi ti dnngatn đ laoai oi ngnli: “n my thiđu ra đyDmtrm nga catng qun h!”

Trng Thy Ngaqut: “XoNga ny cata!”

Nng bn quanh mt sclmtc th datn đ sngngi.

Trng Thy Nga ko gitnga đinvn c nghingđuh ming đplun ming bnhđu st litrn tay tnchn nga.

Ra khiph ca Dng Đng, Trng Thy Nga mc chonga phinc đimnh thđp bm bpvo đu n: “nn n!” —— BP—— “Ch bit nthi!” —— BP —— “Chtao ngho h?” ——BP —— “Thy nh Dng Đng sng lm đngkhng?” —— BP —— “Cch ra trnđi xem myc b bnthnh nhm khng!” —— BP!

Nga b đnh m r ngoođuri li ngheci ging đuđu ro honhkia ct lnmy li cxa k qui:

“ChuCng nh baykhng nh,

Đt tpngi nbp đg.

Vn th rathnmi th đon,

Ngicho ch gmđunga tha.

Ru nngca xng mgiai lc,

Huynh đcng tng đumit mi.

Kit Thchnon cao trngthng hi,

Gi xunmi dm ngpthi hi [*]

Tng ciđy m khngphi citng khcđy m khngphi khcnh htđy m khngphi htnh ngmđy m khngphi ngmcng chngbit phi chngđ đin mtri.

L Nhu Phong cu Dng Đngmnh sca Dng Đng đc sa liCnglc đvn mnhca L Nhu Phong cng v thm dt quamt phng hngkhc.

Ngi ci mta nh mtbn tay vhnhd dng xlch mnh sk khcM đlm mnh kkhc thay đithmnh ca chnhmnh cng bquy ln ribi.

Hin ti Trng Thy Nga mi hiuvsao mnh sca L Nhu Phong li nhiu lonnh m bngbong th kiaThtging nhng cuch khc trnvch đ cheoleoc l tuyttc m lv song đnđuth tri baonm thng gisng mi mncuicng cng chcn mt mngđ nhp nhadm nt vchv ngha.

…

M t b n đ s ng g n th y tri u d ng t d ng đ i nh kh i v ng nung ch y r t xu ng tr n t ng d ng ch i chang l i b kh đen t m t n c b c l n nu t s ch.

Mđ cn lixp san stv s lutranh v nhđt đp bngbn trn rmTtc đu lpxpc nttrng nhva b cungphong thi mng nghing.

Khi gi t n ng cu i c ng r i xu ng tri n đ trong ng i l ng y b m s t ru t ph i x ch tai c u con trai ham ch i l i v l u tranh nh m ng d n c ng h vang đu i h t b y chim c c ra kh i r o ch n M i nh đ u c a đ ng then c i c nh s p g p ph i đ i đ ch.

Trng Thy Ngarn rn rtthanh ra bnhng rathc mira qua khecachm chm gythen ci lnmca sndt nga vo.

Gi a s n nh ph i kh nhi u đ o b o to r ng c chi c đ th m th u h a ti t m u m s c s c chi c xanh bi n nh n nh m t t i c ng h ng t b đ m c trong s n r ch th ng l ch đ c đ n m c kh ng nh n ra m u g Tr n m t đ t ch t đ ng b a b n c c lo i ph p kh : C l nh tr ng phan v r i n i h t Thi n B ng x ch d y ph p x tung v qu n n t ch t [1].

L luy n đan ng l n tro t n đ v ng v i B n g c t ng c m t con l a đang ng g ng g t ng a đi qua h y h y m ng n .

Đy lni cađo s Php Tun.

Dng nmđng tin mua L Nhu Phong vns t taygia đinh caph Dngchnh lđo s tn Php Tun.

Trng Thy Ngabit k nyLotng l đt ca Thng Minh tin sinhcng xemnh l sđ ca Gia Ct Phng SinhBi vlin tc tmti bng mnt đolo b Thng Minh tin sinh trcxut khi phiDng nsau thchuyn qua tpthut php NamThin S [2]tphong l “Thin sThn cng ThiThng Linh Bo”.

Php Tuntng c thigian nui chlm vng scho Tiu Yntr gip Tiu Yn rui ngachim Trung Nguynnhtthng thin hKhnni, Tiu Yn gai mt tht thut btchnh ca lobnli ra trchmng mt phenri trc xutkhi Giang Đng.

Chngng Php Tun mai danh ntch nhiu nmnayli xut hin Kin Khang.

Trng Thy Nganng ranhch dnv pha cnnh đtch thyni ny vam thp vahi thiNng chcgiy dn cas quan stbn trongC gianphng m unukhng k đngphp kh vba ch cnba bn hn ngoi snthch c mtngi treo trnx nhhai tayb tri saulngmc y phclam thmtc đenla xa chekhut khun mt.

Sithng kia đym php “tri qu“Haiđu dy cđu rn đuirn đc dngmc stxuyn thngxng vai vcnh snri qunqua tay vngln trntht chtvo tht mikhc dy chngln nhau cnbp ti tnxng.

Đ dng phptri ny ththn qu đukh thotĐi quangi sngc lđn ng vmvcng trng đnđu cng phicht ngt vqu đau.

Đu ngikia gc xungbtđngnh nhp suvo khong khngtnh mch giabng đm. Trng Thy Nga nhn mingn tay đra xng trngkhkhc gi: “L Nhu Phong —— ”

Ngikia chng đngđycng chng đpli.

Ban ny trv ngi phđ ly ra, Trng Thy Nga khnggp nhc Đinh BoNng kim traht ltpht hintay ni đngy phc vlng kh đcgiu kn trongkhe đ khutmtmn thu đgim đi haici.

Trng Thy Nga bit l nhc Đinh Bo lmNngkhng lo lngv nhc Đinh BoCu b nythng minhbit philm sao đt bo vmnh.

Nng c chucn đau đđi qua mtb đ lnhln, L Nhu Phong mi khin nngbn tm hnNngđ đnh giqu thp sc h cangi nyChng gitngitt s chngchu đ nnggnh ti thay.

Tuyc y phcche kn khngnhn thy gnhngtnh ti giny th đl trn mtbui snge rngc hai tayhai chn chngđu ph mtri.

Trng Thy Nga đang đnhvung ra phca xng vochtcm gic phasau bng sngnh laVa quayđu đ gpngay mt lođo s bnthu cm dythngdt mt gđn ng trungnin c vging quan liđi tiG trungnin ny đria vnh congv ru ddimc o limt vngton thntrng snhti nhtmtmi ni đyđm xcG đangtht tha thtthu b lođo s kođi.

Trng Thy Nga sa smmtli mt ngici m.

“n trm đu ra!” Lođo hu kimch qua“Long vinngoimau git nbnthin s scho ngi trngsinh bt lo!”

Longvin ngoi xuahai tayu suthan: “ng thin sich ni lgit ngic điti cn chatng git mtcon g nođu!”

Trng Thy Nga thng tayvung rachm đtđi kha đngtrn ca.

“Mt connhi tong teonh que cim ngi cngkhng đnh ni?” Lođo tc ginvnh rulm ngaymt đon gyđng di đtdi vo tayLong vin ngoi.

Longvin ngoi vađnh thoi thclođo đ hunghn da: “Khng gitnta s gitngi trcxong thgit sch conchu nh ngi!”

Longvin ngoi vcgy đngrun rychy v pha Trng Thy Nga. Trng Thy Nga nhngminghing đu licgLong vin ngoicht sng ngigyđng ri longxong xung đt.

“LaLam qu!” G dangrng hai tayhar ha dichy vt tichmun m chtqung la rngrc trc mtkia.

Nhn t lavng ng trnngi g, Trng Thy Nga ch thygai mtNhiu nmtrccha ca nhc Đinh Bo đ chtdi v ngaca g Longvin ngoi ny.

Gcn dm nic đi chatng git cong no.

Nng đmt cc vongc Long vinngoiLong vin ngoili m ghly chn nng.

“mp lm nh?”

Longvin ngoi gtđu lia la.

“Dchu lm nh?”

Longvin ngoi gtnh b ci.

“Vyhy h gcđo s thikia đi!”

Long vinngoi nht gyđng lncm bnghai taygi caoqu đuht vangmt ting quiđn ri phngti ch Php Tun.

Dng btđi vi ngici m ginght nh ncđi vi clv cng thityuBn nng cangi ci ml lao vola ca dngbt. Trng Thy Nga trn trnh ngici m byluđn nay gpli t thihn mn mtsch tn nghimti thiu camt con nginynng mi bit, L Nhu Phong rivo chn trnai nh nhucm vn gicho mnh đcgii hn thanhsch d chnh nhoi kialđng qu nhngno.

“D NG B T?!” Ph p Tu n h t th t thanh tr n m t kh ng nh n r l c kinh hay c m ng Nh ng l o đ ch ng k p ng m ng i k tay tr i gi cao ki m g đ o tay ph i kh p ba ng n gi a d ng th ng k t “ n t nh thi (thctnh thy ma) T mi ng l o tu n ra m t lu ng ch thu t bay th ng t i gi a mi Long vi n ngo i.

Ming Php Tun nimchn ngn cut ca phiNam Thin S: “Lm – Binh – Đu – GiGiai – Trn – Lit – Tin – Hnh[3]!” Đon ht vang“ST!”

T c th đ th y hai m t Long vi n ngo i tr n tr ng con ng i co v t c n nh ch ng l kim L p da to n th n g tho t bi n tr ng to t r ng m c b n ng t t c b c tu n d i h n tr ng.

Trng Thy Ngachm đt ctay cm gyđng ca Longvin ngoic tayđ lp tcmc tr liNngva b mnhthm mt nhtva mng to: “Yuđo Php Tunlo va xiba ch thitha g hNgayln đu binthy ma đli hi th!”

Ph p Tu n c i ha h : “B n thi n s nghi n c u ng i c i m h n ch c n m nay sao l i kh ng th s n đ c t tuy t chi u?”

B ng m t lu ng m phong p t i th i tan t c đ ng t n h ng v ph p kh b a b i d i đ t. Tr ng Th y Nga ch t ph t hi n trong gian ph ng n y kh p n i đ u l h i c t đ h a c a ng i c i m m kh u m ch kh c than đ t ng t b ng l n ng n ng t.

Hai tay Tr ng Th y Nga n m ch c chu i r a b a m nh ch nh ch ch ch t bay đ u Long vi n ngo i Chi c đ u r i b p xu ng h m r ng nh n t a m u v n đang đ p đ p T ph n c c t c a g đ b t đ u m c ra x ng th t L ng b n tay Tr ng Th y Nga r m m h i l i d n s c ch m m nh.

“Hm nay khngm ghn gta chng nhnra mi đc.” Php Tun đngđnh chm tammui chn ha bn gcnh“Ha ra mil dng btTac ni shuynh Gia Ctkia ca tasaot nhin lithu nhn connhc h tinnh mi bnngit ra lc t tm!”

Lotc gin btbnh: “Lc trc tach mi btvi ngi cim m đb ngy qunt Thng Minhtrc xut khiphi Dng nCntng phi Dngn ton lchnh nhn quntbit đu aiai cng lnlt tnh tonvic ny!”

Trng Thy Nga chngcn hi scđi co viloG Long vinngoi vn chngđc bao nhiusc lcva binthy ma đcc kh điphNgi ci mbin thy maln sau slu hn lntrccn đin cunghn ln trcđncui cng tritđ bin thnhthy ma thhon ton mtsch l tr.

Chngbit Php Tun dng ch thutg vi Longvin ngoikhin gngay ln binđi đu tinđ tng đngtrng hung cangi ci mbin trn chcln.

Cng thm cnng l dngbt bn cnhtcđ phc hisau khi binthy ma caLong vin ngoitng vt gpmi my ln L Nhu Phong. Trng Thy Nga đnhphi cht htnht ny tinht khcNgt nibn thn lmt c gigy yutrn ngicn b thngnngnng mi chmđc my chcln đ sccng lc kit.

Khpmt đt xpđng bao nhiul đuctaychnVa thyrt cuc đchm nt thnth, Trng Thy Nga mng r đvng khi thtđang ng nguymc li kiabay qua tngcaoĐng lc thpho nh nhmcnng thnh lnhtht cht, Php Tun đ sitmnh dy php.

~♥~♥~♥~

[1] Tràng phan: 2 loại cờ trong Đạo giáo, Phật giáo, dùng để trang nghiêm đạo tràng và cúng dường.

Một mẫu tràng:

Một mẫu phan:

Hốt (ngọc bảng, tấu bản, triều bản, chương mộc…): Vốn là một thanh ngọc, ngà, hay trúc dài và dẹt, được các quan cầm trong tay lúc lên chầu vua, dùng để ghi lại những điều cần tấu trình. Trên pháp đàn Đạo giáo cũng dùng như thế, tức là để pháp sư tấu trình với Đế Tôn, đạo sĩ thỉnh mời thần minh, trình báo mọi sự… Việc cầm hốt cũng là cách bày tỏ lòng tôn kính giống khi đại thần tiếp kiến hoàng đế, chỉ khác là hốt làm bằng các chất liệu đều có tác dụng như nhau, không chia ra cấp bậc.

Các mẫu hốt Song long triều giản và Thái cực triều giản của Đạo giáo:

Thiên Bồng xích: Một trong các pháp khí Đạo giáo, dùng trấn đàn trừ tà, thưa thỉnh quỷ thần khi tế lễ, thỉnh bùa, hóa giải thuật trấn yểm…

Dây phép (roi phép): Một trong các pháp khí Đạo giáo, là đoạn dây dài có một đầu là tấm gỗ hình đầu rắn, trên khắc bát quái dưới khắc thất tinh, phần dây thừng kết thành thân và đuôi rắn, dùng làm roi đánh hung thần ác sát, triệu hồi vạn thần (tương đương nghi thức quất roi mở màn các buổi lễ trọng trong cung đình xưa).

[3] Chân ngôn cửu tự: 9 chữ chân ngôn phổ biến của Đạo gia và binh gia, do nhà luyện đan Cát Hồng (Cát thiên sư, Cát tiên ông) ghi lại, dùng để trừ tà ma khi lên núi. 9 chữ đó mang nghĩa như sau:

-Lâm: thể xác và tinh thần ổn định, giữ vững ý chí.

-Binh: năng lượng tích tụ trong cơ thể.

-Đấu: vũ trụ và tâm linh cộng minh.

-Giả: hàm ý tự do, có thể chi phối thân thể của mình hoặc người khác, tận dụng hoàn cảnh xung quanh, điều khiển vạn vật.

-Giai: trực giác cảm ứng nguy cơ (kiểu như giác quan thứ 6).

-Trận: thạo kỳ môn độn giáp.

-Liệt: đạo tâm kiên định.

-Tiền: khống chế 5 nguyên tố (kim mộc thủy hỏa thổ).

-Hành: cảnh giới quang minh của thánh nhân.

❉ Ngoài lề tí XD: Lúc câu này truyền vào Nhật Bản thì đổi 2 chữ cuối thành “Lâm binh đấu giả, giai trận liệt tại tiền”. Đây lại là 9 chữ chân ngôn tương ứng với 9 thế thủ ấn, dùng để phá và phong ấn tà ma của phái Mật Tông. (Xem Sailor Moon, Tokyo Babylon, Naruto đồ cứ thấy mấy bạn huơ tay trước khi xuất chiêu thì là nó đó :)))

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 17

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

“Ta đây quả làkỳ tài bậc nhất… Trước giờ cứ chờ đêm xuống mới ra bãi tha ma tìm người cõi âm, màkhông códương bạt thìtìm được nhiều mấy cũng chết sạch!” Pháp Tuân vừa tập tễnh kéo Trương Thúy Nga vào nhàvừa luôn miệng huyên thuyên, “Sao ta đây lại làkỳ tài thế chứ, lại tự nhiên nảy ýđi tìm chúng vào ban ngày? !”

Lão nới dây thả người đang treo trên xànhàxuống, đặt lên giường. Khuôn mặt trắng bệch kia được lật lại, chỉ thấy hai mắt nhắm nghiền, hàm răng nghiến chặt. Pháp Tuân vỗ vỗ gòmálạnh cứng của chàng, tán thưởng: “Mồi này ngon quánhỉ!Chưa cần nửa ngày đã câu tới dương bạt —— rồi.”Hàm răng lão thiếu mất mấy cái, nói chuyện bị lùa gió, lúc nhắc đến “dương bạt” thìhết sức đắc ý, thanh điệu chợt kéo vút lên cao.

Trương Thúy Nga khan giọng hỏi: “Đạo sĩ thối, cái thây ta nuôi này, sao không động cựa nói năng nữa hả?”

Pháp Tuân nghera nàng chẳng biết gìnên dương dương đắc ý: “Đây là“chúđịnh thi” (đông kết thây sống) do bổn thiên sư độc chế. Nótrúng chúthuật này rồi thìđừng mơ ngọ nguậy hay mở miệng, màlợi hại nhất làcũng không biến thây ma được luôn.”

Lão nghiêng qua một bên khạc đờm, lắc đầu chê: “Chậc, cái bọn người cõi âm này màbiến thây ma rồi làchẳng khác gìmấy con ả qua tay đàn ông.Số lần biến càng nhiều thìcàng giống giày rách thối hoắc, chẳng đáng một xu!”

Lão quăng cho Trương Thúy Nga một ánh mắt thôtục: “Bão Kênương nương, mi thấy đúng chứ?”

Bão Kênương nương cười hắt ra, ngạo mạn bật lại: “Giày rách cóniềm vui của giày rách, cái ngữ trai tân năm mươi năm giàkhúnhư lão làm sao hiểu nổi.” Nàng liếc qua bên giường, “Cái thây ta nuôi này ngàn năm khógặp. Lão màlàm hỏng thìkhông yên với ta đâu!” Nàng đã chầm chậm dịch tới bên tường, tựa lưng ngồi dậy, hai tay vẫn bị trói ngoặt ra sau, hai chân cũng bị cột chặt.

“Ngàn năm khógặp?Ha!” Pháp Tuân tỏ vẻ xem thường ranh con chưa biết mùi đời, “Mặt mũi ừ thìđẹp đấy, nhưng rốt cuộc vẫn làthằng mù! Ta mày mòtìm hiểu người cõi âm hơn chục năm nay, gặp cả đống đứa cóphẩm tướng tốt hơn nónhiều! Thứ điếm thúi như mi thìthấy được bao nhiêu màbày đặt lên mặt!”

Pháp Tuân giơ tay giải trừ dây phép đang trói LýNhu Phong, tức giận mắng: “Con tiện nhân mi màkhông ép ta hạ ấn tỉnh thi cho lão Long, thìcòn lâu ta mới thèm xài tới thằng mùrục thây này!”

Ấn tỉnh thi quámức độc hại, một khi đã hạ xuống, Long viên ngoại sẽ mất trítriệt để, hoàn toàn không thể khôi phục lại bình thường. Trương Thúy Nga lờ mờ đoán ra Pháp Tuân muốn làm gì, vừa ngước mắt, đã thấy sợi thừng sần sùi đang rút khỏi bả vai vàhai bên sườn LýNhu Phong, để lại cả mảng máu thịt nát bấy.

LýNhu Phong vẫn nhắm chặt mắt, hàng mi đen run rẩy, trên làn da trắng bệch lấm tấm mồ hôi.

Trương Thúy Nga dựa sát tường, hai tay bắt sau lưng từ từ dịch chuyển túi vải nhỏ bên hông.

“Tiểu vương gia phải làm quỷ lâu vậy, nhất định rất muốn lại được ngắm nhìn nhân gian này lần nữa.” Pháp Tuân vừa rút dây phép, vừa lải nhải như mụ giàlắm điều, giọng điệu đầy oán độc, “Lão Long tuy hơi giàđấy, nhưng thân thể vẫn còn lành lặn, ít nhất làmuốn làm sao thìlàm.Chứ nhập vào thân thằng mùnày thìcòn nhìn ngógìđược! —— Thứ tiện nhân mi màkhông phải dương bạt làta đã bằm thây vạn đoạn ngay luôn rồi!”

“Tiểu vương gia lão nói làcon trưởng của TiêuYên à?”

“Hừ!” Pháp Tuân nhổ toẹt một bãi, mắng, “TiêuYên chết tiệt cómắt không tròng! Nóphải đoạn tử tuyệt tôn, chết sạch sành sanh mới đúng!” Lão cười toetoét để hở cả hàm răng giólùa, “Ta đây làchọn con trưởng của Ngôvương.Sắp tới ta màgiúp tiểu vương gia sống lại thật thìcòn lo gìkhông thể làm vương sư của Ngôvương?”

Lão cười khùng khục, âm hiểm đến đáng sợ, còn dọa bay cả lũ quạ đang đậu trên mái hiên.

“Tới chừng đó, lão giàngụy quân tử ThôngMinh kia thìtính làgì!Còn không phải ngoan ngoãn quỳ dưới chân ta, gọi ta hai tiếng thiên sư sao!” Lão vẫy tay, “Ta muốn lão ta rửa chân cho ta!”

Trương Thúy Nga nghĩ bụng, kẻ này mong làm vương sư đến mức tẩu hỏa nhập ma rồi. Trước kia Ngôvương Tiêu TửAn quả cómột đứa con trai độc nhất, nhưng lớn được chừng mười mấy tuổi thìnăm ngoái đột ngột qua đời.Gã ngờ làTiêuYên gây ra, cho nên ngay sau thắng lợi đã giết sạch cả nhàTiêuYên.

Bóng đêm ngoài cửa sổ cứ sâu dần, âm khícàng lúc càng nồng đậm.Quanh con đêkhông biết cóbao nhiêu âm hồn bắt đầu rục rịch trỗi dậy.

Trương Thúy Nga cười khẩy: “Lão giúp tiểu vương gia sống lại thìsao? Trong thân thể kia, lẽ nào vẫn chảy huyết thống của Tiêu TửAn? Ta không ngại nói cho lão biết, kẻ này tên Tiêu Tai, làem ruột TiêuYên. Lão đưa hắn đến bên Ngôvương, lỡ đâu hắn sinh được con trai kế thừa vương vị, vậy chẳng phải thiên hạ của Ngôvương đều lọt hết vào tay pheTrừng vương à!”

Lời này lập tức chọc trúng băn khoăn của Pháp Tuân, làm lão đang lom khom vẽ trận đồ dưới đất nhất thời sững lại.Song lão nghĩ tới nghĩ lui, TiêuYên lấy đâu ra em ruột!Còn tên Tiêu Tai? Hao tài tiêu tai, đốt tiền giải hạn chắc?Rõ ràng làcon nhãi này bịa chuyện! Lão tức giận vểnh râu, nhảy chồm tới tát bôm bốp lên mặt Trương Thúy Nga, mắng: “Con điếm hạ tiện!Còn dám gạt ta!”

Trương Thúy Nga mỉa mai: “Biết đâu làthật?”

Pháp Tuân giậm chân nạt: “Bổn thiên sư sẽ đổi qua thân đứa khác!Mi tưởng ta cứ dùng thằng mùnày mãi à? !”

Lão chợt phát hiện hai tay Trương Thúy Nga bị trói sau lưng đang động đậy, bèn đẩy nàng đến giữa phòng cạy mở tay ra.Chỉ thấy trong lòng bàn tay nàng nắm chặt một con rết đầu đỏ. Pháp Tuân giật ngay lấy con rết, bứt thành mấy đoạn ném xuống đất, vừa đạp giày cỏ lên nghiền nát, vừa văng nước bọt thóa mạ: “Con điếm nhàmi! Ta màkhông cần dương bạt duy trìmạng của tiểu vương gia thìđã băm xác mi cho lừa ăn rồi!”

Pháp Tuân hậm hực xoay người, đột nhiên cảm giác nơi tim lạnh thấu.Cúi đầu nhìn, trước ngực làmũi kiếm gỗ đào đã xuyên qua cả tấc, nhỏ máu thẫm đỏ.

Lão mơ hồ nghethấy Bão Kênương nương bám sát bên tai thìthào, rót xuống thứ giọng dèn dẹt, không chút độ ấm, như sợi âm phong mỏng mảnh lọt vào tai ——

“Ta cứ muốn tên người cõi âm này, cứ muốn phần hồn này đấy. Đừng nói làhồn của tiểu vương gia, cóđem đổi thành hồn của lão thiên vương thìta cũng không cho phép!”

Mũi kiếm gỗ đào trước ngực xoáy mạnh, giật rút ra sau. Pháp Tuân trợn ngược hai mắt, ngã nhào xuống đất.

Lão đang nghĩ, con nhãi này tay không tấc sắt, làm thế nào tự cởi trói được.

Song đã chẳng còn ai giải đáp cho lão.

Sau khi lục tung căn nhàđất, vơ vét hết ít thứ tạm cógiátrị nhét bừa vào người, côgái gầy nhỏ bèn cõng LýNhu Phong lên lưng.Vóc người dong dỏng cao của chàng khiến thân thể thấp bémuốn khuỵu xuống, nàng gần như không thể đứng vững, phải vịn tường loạng choạng nhích từng bước ra ngoài. Ngựa ôđợi ở trước nhà, nàng chầm chậm, chật vật nâng chàng lên lưng ngựa. Động tác này cơ hồ đã tiêu hao toàn bộ sức lực, đến lượt bản thân nàng ngồi lên thìchợt bật ho ra một búng máu.

Nhưng chẳng mấy chốc, ngựa ôchở hai người đã phóng khỏi cổng nhà, mất hút vào màn đêm.Con lừa ngốc nọ cũng theo đuôi bọn họ.

…

Ngọn lửa ở bốn góc nhàđất vẫn còn cháy sáng. Từ tâm lửa bắn ra vôsố đốm tàn đỏ rực, bị bóng đêm nhuộm màu đen sẫm, rơi lên đống tay chân, đầu tóc đang ngọ nguậy đầy sàn.

Một bóng người cao to bước ra từ trong bóng đêm, tay áo phất phơ phiêu bồng. Người đóchắp hai tay sau lưng, thong thả bước vào nhàđất.

Đến giữa nhàmới dừng lại, quan sát khắp lượt toàn bộ thập phương, khi quét mắt xuống đất thìdừng ở đống dây thừng rối tung vàcon rết bị giẫm nát bét. Người đónhặt một mẩu dây dài, thấy chỗ đứt tưa ra do bị cắt bằng vật gìđókhông đủ sắc bén, bề mặt dính rất nhiều máu.

“Si nghiệt!” Người đócầm dây thừng lạnh lùng trào phúng, “Đã làvật tục nhơ bẩn màcòn không biết thân biết phận, còn dám vọng tưởng bấu víu bảo ngọc tôn quý.” Nói đoạn quăng mẩu dây qua một bên, cười nhạt, “Đốt đàn nấu hạc, trâu gặm mẫu đơn.”

Ánh mắt lại rơi xuống thi thể ngã sấp giữa trận đồ chưa hoàn thành. Người đóbước tới, quấn lụa trắng kín tay, vịn hai bên cổ Pháp Tuân kéo lão đứng dậy.Rồi tay phải lại chắp hai ngón, kẹp một lábùa vàng bừng cháy đâm vào lỗ thủng sau lưng Pháp Tuân.

Đợi luồng khói xanh tiêu tan, Pháp Tuân bất chợt ngẩng đầu trợn mắt, từ trong cổ phát ra một chuỗi âm thanh lục khục. Lão cúi đầu, cất giọng vôhồn:

“Sư phụ.”

***

Bão Kênương nương cõng LýNhu Phong vào một quán trọ nhỏ vôdanh. Bàchủ cầm đèn ra đón khách, đang tính hỏi người được cõng kia chết rồi à, Bão Kênương nương đã rút ngay một thỏi bạc nhét vào miệng bàchủ. Bàchủ cắn bạc thử, xong liền ân cần dẫn họ vào một gian thượng hạng, còn hớn hở dắt ngựa vàlừa đi ăn.

Bão Kênương nương đặt LýNhu Phong nằm ở métrong giường, nhét tay nải đựng y phục vào đầu giường. Nàng cũng mệt mỏi leo lên, thổi đèn, buông màn.

Nàng bỗng hơi hối hận, tắt đèn rồi thìchẳng còn thấy gìnữa. Nhưng chung quy vẫn không còn sức châm đèn lại, cơn buồn ngủ cố dằn xuống bấy lâu chợt dâng trào như sóng triều mãnh liệt ụp tới. Trước khi chút tỉnh táo cuối cùng bị nuốt chửng, nàng sờ lên mấy chiếc móng tay hoặc cong vòng hoặc nứt toác trong túi vải nhỏ, nghĩ bụng, rốt cuộc vẫn hỏng mất bốn chiếc.

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 18

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

Bão Kênương nương từ trong mộng tỉnh lại, cảm giác bên người đã hết sạch mùi xác rữa. Bất chấp việc đầu vàcổ họng bỏng rát như lửa thiêu, nàng vẫn ráng mở mímắt đang díu chặt, nhìn người bên cạnh.

Đối với Bão Kênương nương, ở nhân thế này cóvài chuyện đáng để vui mừng:

Thứ nhất, mở mắt phát hiện mình vẫn còn sống.

Thứ hai, bên gối thật làLýNhu Phong.

Thứ ba, đêm qua nàng ngủ quay mặt về phía LýNhu Phong, lúc này thức dậy chẳng cần tốn sức xoay đầu.

Nàng không giống LýNhu Phong, xuất thân từ họ Tiêu Lan Lăng, hay họ LýTrừngChâu.Danh môn vọng tộc như thế, trong sinh mệnh tự cócốt cách thanh cao, hiển quý. LýNhu Phong hỏi nàng, sống cótâm niệm hoài bão nào không… Nàng thìcóthể tâm niệm gìhoài bão gì. Tâm niệm hoài bão làchuyện cho người no bụng nghĩ, còn như nàng thì, sống cũng chỉ để sống thôi.

Đương nhiên cógìđóđể tâm niệm vẫn tốt hơn.Cóđiều để tâm niệm rồi thìngười ta sẽ chịu khổ được lâu hơn. Nàng không biết đêm ấy làm sao LýNhu Phong nhẫn nhịn nỗi nhục do Phùng công công gây ra, cólẽ làniệm tên TiêuYên. Nàng chỉ biết, trước nay nàng dẫu hận chàng tận xương, thìmỗi khi đến thời điểm không thể không đối mặt với Phùng công công, nàng vẫn luôn niệm tên LýNhu Phong.

LýNhu Phong mở mắt, hàng mi đen nhánh như lông vũ thỉnh thoảng lại chớp động.Chàng đã tỉnh, nhưng xem ra chúđịnh thi vẫn còn hiệu lực nên chưa thể động đậy hay nói năng được.

Thần sắc chàng đã khálên nhiều, mặt mày hồng hào, môi như thoa son. Bão Kênương nương nhớ rõ khi xưa chàng rất ưa cười. Lànụ cười như dương liễu nhẹ lay, như gióxuân nồng ấm, chỉ cần vôtình khẽ lướt qua, bao nhiêu giálạnh đều tan biến.Hiện tại chàng đã thôi không cười nữa.

Nàng chỉ gặp chàng không vui duy nhất một lần, sầu muộn côđộc đứng ở bờ sông.Sau đóTiêuYên tới, chẳng biết nói gìvới chàng, cúi đầu chạm khẽ vào môi chàng, vàchàng lại cười.Chàng cúi đầu vội lùi vài bước, hơi hơi hốt hoảng nhìn quanh, sợ cóngười trông thấy, nhưng ýcười vẫn sáng bừng trên mặt.

Bão Kênương nương nhỏm dậy, ngắm nhìn thật kỹ LýNhu Phong. Nàng biết LýNhu Phong không thấy được nàng.Ánh mắt chàng dời qua phía nàng, cũng chỉ bởi nghera tiếng nàng ngồi lên.

Bão Kênương nương ngừng thở, chậm thật chậm cúi người, đến cách môi chàng chỉ còn gang tấc. Nàng ngheđược từ chàng từng nhịp thở thanh khiết, mát rượi.Dẫu rằng đã chết, hơi thở ấy vẫn luôn thật sạch sẽ.

Nàng cứ giữ mãi tư thế đó, đến khi không nín thở được nữa mới thôi. Nàng tung màn xuống giường, chợt phát hiện trong phòng sáng đèn, thử nhìn ngoài cửa sổ thìtrời đã tối mịt.

Bão Kênương nương thoắt cái đã sầm mặt, nghiến răng, kéo cửa phòng lao ra ngoài.Vừa tới hành lang thìgặp bàchủ. Bàchủ ân cần phân bua ngay: “Ôi phu nhân, ngài cả ngủ một ngày một đêm rồi đấy. Tôi cứ sợ ngài gặp chuyện gìnên cho người gẩy cửa vào xem thử.May thấy ngài vàlang quân đều bình yên. Lại nghĩ chắc ngài cũng sắp dậy dùng bữa rồi nên để đèn trên bàn luôn.” Bàta khom lưng nhận lỗi, “Ngàn vạn lần xin phu nhân đừng trách cứ.Dạo này trong thành tra dư đảng Trừng vương rất nghiêm…Chúng tôi chỉ làquán trọ nhỏ, mong ngài thông cảm cho…”

Bão Kênương nương đoán chắc làcóquan binh đến đây tra xét.Dùsao thìtay nải đầu giường vàtiền dưới gối vẫn còn nguyên, nàng liền gật đầu, nhân thể nhờ bàchủ đun hộ nước tắm. Nàng không muốn ăn đồ trong quán trọ nên tranh thủ ra đường mua ít món về. Đến đầu đường, nàng chúýngóqua bảng cáo thị mới dán, không thấy nhắc đến mình vàLýNhu Phong, trong lòng mới hơi yên tâm.

Trở lại phòng, bàchủ đã sai hai cậu người làm dùng xeđẩy nhỏ đưa thùng tắm vànước nóng tới. Ban nãy Bão Kênương nương cóhái vài bóhoa dành dành to mọc dại trên đường, giờ đem ra gắn ở cạnh giường, rải vào trong nước, khắp phòng lập tức thơm ngát hương hoa. Khi đang tắm rửa, trong đầu Bão Kênương nương chỉ quanh quẩn duy nhất một chuyện:Mới rồi LýNhu Phong cótrông thấy nàng không?

Nàng cónghĩ nát óc cũng chẳng ra kết quả. Nàng đoán, mình trong mắt LýNhu Phong, nhiều nhất chỉ làmột đống lửa, gần gần xa xa, nóng nóng lạnh lạnh… Bằng không thìcòn thế nào được nữa? Nàng lau khômái tóc, ngồi bên mép giường, hỏi: “Ngươi muốn tắm chưa? Tắm thìchớp mắt hai lần, không tắm chớp một lần.”

LýNhu Phong nhắm nghiền mắt.

Bão Kênương nương đárầm vào chân giường, ra ngoài gọi người giúp đổi nước, tiếp đólột sạch LýNhu Phong thả vôthùng tắm, nhấn chìm từ đầu tới chân.

Nàng thoăn thoắt đổi khăn trải giường vàvỏ chăn, quần áo cũ lấm máu không còn dùng nữa thìcho cả vào chậu than đốt đi.Xong xuôi hết mới trở lại bên thùng tắm, vớt LýNhu Phong lên, thoa ít nước bồ hòn gội đầu cho chàng.Suốt quátrình nàng chẳng nói chẳng rằng, nhưng vẫn cẩn thận rửa sạch cả những vụn dây thừng nhiễm máu cài trong móng tay chàng.

Lau đến ngực, nàng thấy vết thương dưới cạnh sườn chàng đều đã lành lặn, không cólấy một vết sẹo nhỏ, vuốt ngón tay qua cảm giác thật nhẵn mịn. Nàng ngẩng đầu, gặp LýNhu Phong đang mở mắt nhìn mình đăm đăm.Vẫn làhàng mày anh tuấn, làđôi mắt trong veo, tựa núi xanh sau mưa thoáng hiện, thanh tịnh khắp một màu như tẩy.

Bão Kênương nương chau mày, liếc quanh ngoài cửa sổ, hạ giọng hỏi: “Ta bảo ngươi đi tìm ThôngMinh tiên sinh, sao ngươi còn đến cứuDương Đăng?Cóphải ngươi cảm thấy, ThôngMinh tiên sinh đã theo Ngôvương, chắc chắn sẽ cản trở ngươi tìm kiếm TiêuYên?”

Nàng nói tiếp: “Phải thìchớp mắt hai lần, không phải chớp một lần.”

LýNhu Phong lập tức nhắm mắt.

Bão Kênương nương ra lệnh: “Mở mắt ra!”

LýNhu Phong chẳng nghetheo.

Bão Kênương nương rút hai tay khỏi thùng nước, quát khẽ: “Không mở mắt thìđừng trách ta bỏ đi, mặc ngươi ở đấy màrữa chết!”

Hai mắt LýNhu Phong càng nhắm chặt hơn.

Bão Kênương nương cười nhạt: “Giỏi lắm LýNhu Phong, nay còn dám đối nghịch với ta. Đừng tưởng rằng ngươi khiếnDương Đăng cứu ta, thàđể đạo sĩ thối dùng thuật trói quỷ cũng không khai ra ta, thìta chắc chắn phải thay đổi cách nhìn, phải mang ơn màdốc lòng báo đáp! LýNhu Phong ngươi nằm mơ đi! Ngươi chẳng qua chỉ làcái thây ta nuôi, ta muốn cho ngươi sống thìngươi được sống, muốn bắt ngươi chết ngươi cũng phải chết!”

LýNhu Phong như kiên quyết tới cùng, cứ không chịu mở mắt. Thậm chíchàng còn dừng cả hít thở, trên mặt đã trắng bệch, thật sự chẳng khác gìtử thi.

Bão Kênương nương tức điên, vung tay đứng dậy, tông cửa bỏ đi.Ra bên ngoài hứng giólạnh hồi lâu, lại xông vào phòng lại, sập cửa đánh rầm.

LýNhu Phong trong thùng tắm vẫn nhắm nghiền mắt. Bão Kênương nương cầm nhành hoa dành dành gõ mặt chàng: “Còn không mở mắt làta đánh ngươi, lột truồng quẳng ra giữa đường!”

LýNhu Phong mở ngay mắt nhìn về phía nàng.

Bão Kênương nương hầm hừ: “Ngươi không nói ta cũng biết.Vẫn một câu kia ——Hãy sớm dẹp ba cái tâm tư của ngươi đi. Ta sống thoải mái, may ra ngươi sẽ bớt thảm hơn.”

Nàng đỡ LýNhu Phong ra khỏi nước, cầm tấm khăn to sạch sẽ quấn quanh chàng, lau cho thật khô: “Ta chẳng hơi đâu tắm giúp ngươi nữa. Đợi khi nào chúđịnh thi giải trừ thìtự tắm đi!”Xong thìlôi chàng thả lên giường, nghĩ tới điều gì, lại dùng nhành hoa gõ gõ bụng chàng, “Ngươi muốn đi tiêu chưa?Muốn, hai chớp.Chưa, một chớp.”

Lần này, LýNhu Phong ngoan ngoãn chớp một cái.

Bão Kênương nương nghĩ cũng phải, mấy ngày nay chàng không ăn không uống thìcógìđể tiêu. Nàng đặt bánh hấp mua bên ngoài lên mép giường, dặn: “Chừng nào cử động được thìtự lấy màăn.”

Nàng dọn sơ thùng tắm, cảm thấy trên trán vẫn nóng ran. Nhưng đêm hôm khuya khoắt không tiện ra ngoài mua thuốc, đành phải cứ vậy lên giường, thổi đèn, nặng nề thiếp đi.

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 19

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

Quátrưa ngày hôm sau, trong phòng Bão Kênương nương vẫn không cóđộng tĩnh. Bàchủ vàmấy cậu người làm bồn chồn chụm đầu thảo luận.

“Hai vị khách này lạ lùng quásức, không ăn không uống, chỉ toàn ngủ thôi.Chẳng lẽ cóvấn đề gì?”

“Đêm nọ thấy cõng gã trai kia vào đã hơi bất thường rồi. Ta nói, cả mặt trắng bệch, còn xanh xanh đen đen, ngóy chang xác chết!”

“Hôm qua chúng ta tới xem, gã đócũng đâu động cựa gìđâu nhỉ? Nằm thẳng đơ luôn.”

“Bàchủ, nghebảo hồi đêm lại cóchuyện đó, cả đám người đột nhập chùa Đại TừÂn bắt tiểu vương tử. Bữa trước thủ hạ củaDương tướng quân để sổng mất gian tế mànhỉ, hay làcùng bọn…”

Bàchủ vỗ bàn bật dậy: “Không xong!Vẫn phải qua kiểm tra thôi!”

Bàchủ cùng hai cậu người làm, rón ra rón rén, đầu tiên làmòđến ngónghiêng dưới cửa sổ.Ai ngờ mặt trong cửa đã treo đầy áo chekín, chẳng nhìn được gìnữa.

“Hôm qua vôvẫn để trống mà?”

“Chắc chelúc tắm đó.”

Thế làđành phải lại gẩy then cài.Vừa gẩy ra, bàchủ đang tính nhẹ tay đẩy cửa, đã thấy cánh cửa bị kéo soạt qua. Người mở làmột chàng trai mặt mày tuấn tú, hồng hào. Tuy chỉ khoác lên mình áo lam tầm thường của dân chúng, nhưng quả làthân cao như ngọc, vẻ người sáng sủa, tuấn lãng.

Bàchủ này kinh doanh bao nhiêu năm, vừa ngótướng mạo trước mắt đây làbiết ngay không phải hạng xoàng xĩnh. Bàta vỗ tay đánh bộp, đon đả cười: “Ôi chao, lang quân đã dậy rồi, thất lễ thất lễ.”

LýNhu Phong nghegiọng nhận ra làbàchủ, bèn chắp tay làm lễ chào, nói: “Phu nhân, số là——”Chàng ngừng giây lát, “Tối hôm nọ vợ tôi nhiễm lạnh phát sốt, ngủ mêman hết một ngày hai đêm vẫn chưa thấy đỡ. Phu nhân từ bi, liệu cóthể chuẩn bị ngựa vàchỉ đường hộ tôi đến chỗ thầy lang chăng?”

Chàng cố ýpha thêm giọng Lan Lăng, bàchủ kia quả nhiên hỏi: “Thế ra lang quân làngười Nam Lan Lăng à?”

LýNhu Phong nhã nhặn đáp: “Vâng, tôi họ Lý, gia đình gặp cảnh truân chuyên, vừa nhớ ra cóbạn cũ làm quan trong triều nên cùng vợ đến đây nương tựa. Nào ngờ chưa tìm được người thìđã bị cướp, bị thương.”

Bàchủ rất thích tướng mạo vàthái độ lễ nghĩa chu toàn của chàng, nhất làlối nói văn vẻ du dương của dân Lan Lăng. Nên biết rằng Nam Lan Lăng làđất của đại tộc họ Tiêu, Trừng vương TiêuYên vàNgôvương Tiêu TửAn đều xuất thân Nam Lan Lăng, làdòng dõi quýtộc mấy trăm năm.Với người đời thìcả tiếng chómèo gàvịt ở Nam Lan Lăng cũng dễ nghehơn các nơi khác mấy bậc.Chàng nói chuyện rành mạch thế, mối nghi trong lòng bàchủ lập tức tiêu tan. Bàta hết sức vui vẻ: “Được chứ được chứ, tôi đi chuẩn bị ngay đây. Tôi cóquen một ông lang mát tay lắm, còn rẻ nữa.”

LýNhu Phong chắp tay cám ơn.

Bàchủ vẫn còn quyến luyến, muốn chuyện phiếm thêm đôi câu với chàng, bèn ân cần hỏi: “Lang quân chưa dùng bữa trưa nhỉ? Trong quán chúng tôi cóchuẩn bị sẵn ít thức ăn nóng, để tôi bưng lên cho lang quân nhé?”

LýNhu Phong hòa nhã từ chối: “Vợ tôi mới đến nên vẫn chưa quen thức ăn ở đây.Chốc nữa tôi đưa nàng ấy ra ngoài dùng tạm thứ gìthôi, không dám phiền phu nhân.”

Bàchủ vẫn muốn càkêthêm, LýNhu Phong đã khép cửa lại.Vào trong phòng, Bão Kênương nương đang tựa lưng ngồi ở đầu giường, bờ môi khônứt nẻ, giọng cũng khản đặc. Nàng uể oải nói: “LýNhu Phong, ngươi đổi tính rồi. Ngươi lừa gạt người ta hết câu này đến câu khác.”

LýNhu Phong lần theo âm thanh vươn tay ra. Bão Kênương nương ngồi kháthấp nên chàng vấp phải cạnh giường.Chàng xác định lại nơi phát ra tiếng để sờ trán Bão Kênương nương. Bão Kênương nương nghiêng người né, chàng chỉ chạm được vào gáy nàng. Nơi tiếp xúc mềm mại, mịn màng, song lại ướt đẫm mồ hôi.

Bão Kênương nương mắng: “LýNhu Phong ngươi giỏi lắm!Còn dám động tay động chân với ta! Đừng tưởng ta bị sốt thìkhông thể làm gìđược ngươi. Ta ——” Nàng với lấy nhánh hoa dành dành đã khôhéo trên đầu giường, quất lên tay chàng, “—— Ta vẫn đánh ngươi được đấy!”

Cái quất này y như gãi ngứa.Vậy mới thấy mấy ngày nay nàng trọng thương màvẫn phải bôn ba, tinh thần luôn căng thẳng, hoảng hốt, còn ăn uống ít ỏi, thực sự đã chẳng còn chút sức lực nào. LýNhu Phong bất đắc dĩ hơi nghiêng đầu, khuyên: “Ngài sốt cao quá, để lâu không tốt đâu. Phải tìm thầy thôi.”

Bão Kênương nương cự tuyệt: “Ta lớn chừng này rồi màđã bao giờ phải tìm thầy. —— Toàn bọn lang băm!”

LýNhu Phong cố khuyên: “Nhưng lần này ngài bệnh nặng lắm.”

Bão Kênương nương cười lạnh: “Ngươi thìthấy ta bệnh bao giờ? Năm đócả đám thầy lang đều phán ta chết đến nơi rồi, hết thuốc chữa rồi…Vậy chứ màmụ buôn người vừa rót cho một chén nước pha mật ong làta đã khỏengay.”Dứt lời lại ho khan, còn ho ra ít máu.

Khứu giác của LýNhu Phong rất nhạy nên lập tức nhận ra mùi máu tanh.Chàng nói: “Tôi nghethái độ của bàchủ thìđoán lànha môn không dán cáo thị truy bắt chúng ta.Chắc phía bên Phùng Thời đã đượcDương Đăng ém đi.Cái chết của lão đạo sĩ cũng không ai để ý.Chúng ta cóthể yên tâm ra ngoài vào ban ngày.”

Bão Kênương nương bật được mấy câu mới rồi xong thìđã kiệt sức, giờ chỉ cố gắng lắc đầu, dằn xuống cơn ho khan, nói không ra lời. Tất nhiên LýNhu Phong chẳng thể thấy nàng lắc đầu.Chàng lần tay qua, khẽ chạm lên bờ vai gầy của nàng. Bão Kênương nương giật nảy mình, giơ chân trần đạp chàng, lại bị chàng giữ lấy mắt cáchân, vòng cánh tay xuống dưới đầu gối nàng rồi bế bổng lên.

Lần này thìBão Kênương nương hoảng thật sự, liên tục giãy ra.Mắt thấy đã sắp trượt khỏi, LýNhu Phong lại hơi xốc nàng lên, ôm chặt Bão Kênương nương như ôm gàcon.

Bão Kênương nương rướn tới cắn cổ chàng, LýNhu Phong liền vội ngăn: “Máu độc đấy.”

“Sao ngươi biết?”

“Lúc trước chócắn xong thìlăn ra chết.”

“…”

Bão Kênương nương lại choàng tay lên bóp cổ chàng. LýNhu Phong nói: “Đừng bóp… Ngài mới cắn màsờ vào làlành lại ngay.”

“Vậy ta tự độc chết mình!” Bão Kênương nương hung hãn hámồm định cắn tiếp, chợt thấy bàchủ đẩy cửa tiến đến. Nàng giật mình kinh ngạc, thu ngay vẻ mặt dữ tợn, dịu dịu dàng dàng ngả vào bên cổ LýNhu Phong.

Bàchủ tưởng vợ chồng son đang chàng chàng thiếp thiếp, liếc mắt đưa tình nên đỏ mặt không dám nhìn thẳng, chỉ bảo: “Lýlang quân, ngựa đã chuẩn bị xong, các vị cóthể đi ngay rồi.”

Bàchủ dẫn đường phía trước, LýNhu Phong lần theo tiếng bước chân bàta cùng ra ngoài. Bão Kênương nương dựa vào lòng chàng, đột nhiên cảm giác thật mỏi mệt.Chỉ khẽ xoay đầu, đã bắt gặp chiếc cằm như tạc từ ngọc thạch của chàng, lành lạnh màthanh khiết. Trong lòng tưởng chừng được rót đầy sóng gợn, cứ khẽ khàng xao động. Lại nhìn qua, chiếc cổ thiên nga rắn rỏi cũng giống hệt thế, lạnh băng, vững chắc, sáng ngời như ngọc.Hơi thở nóng hổi của nàng phả lên cổ chàng, tưởng chừng lập tức kết thành một tầng sương mùmờ mịt.

LýNhu Phong bồng nàng lên ngựa ô, sờ soạng cầm dây cương đặt vào tay nàng, nói: “Tôi vôlấy tay nải rồi ra ngay.”Dứt lời thìvịn tường quay lại theo lối cũ.

Bàchủ hơi hâm mộ nhìn bóng lưng cao ráo của chàng, hỏi Bão Kênương nương: “Chồng ngài trông cử chỉ, tướng mạo thật cao quý, còn rất thương vợ…Sao ngài tìm được hay thế?”

Bão Kênương nương ngồi trên ngựa, cười nhạt: “Bàkhông thấy à?Chàng mùmà.”

…

Bàchủ chỉ đường đến hiệu thuốc cho họ, bảo làkhông xa lắm, qua ba dãy phố làtới nơi. LýNhu Phong cám ơn bàchủ, rồi cùng Bão Kênương nương phi ngựa màđi.

Chàng chỉ dùng một tay để giữ Bão Kênương nương, vừa qua một dãy phố, chàng đã ghìcương: “Ngài biết ngõÔY không? Ở cửa nam ngõ này cómột nhàmở Tích Thiện đường, chúng ta qua đóđi.”

Bão Kênương nương yếu ớt cười lạnh: “LýNhu Phong, ngươi đừng mơ! Tích Thiện đường kia chắc chắn làchỗ quen biết của ngươi. Được lắm, ta đây sẽ tới tìmDương Đăng, tố cáo bọn Tích Thiện đường gian tế đó.”

Nàng vừa giật cương, tay phải liền bị LýNhu Phong giữ chặt.Chàng khẩn cầu: “Nương nương, ngài giúp tôi thêm một lần này đi. Ngôvương hay Trừng vương, hay thiên hạ thuộc về ai, với ngài đâu cógìkhác biệt?Chưa kể làNgôvương tàn nhẫn, hẹp hòi, Trừng vương nhân hậu, khoan dung.Giả như Trừng vương bình định được thiên hạ này, cuộc sống của dân chúng chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều sao?”

Bão Kênương nương mỉa mai: “Ngôvương tàn nhẫn, hẹp hòi làkhông sai, nhưng Trừng vương mànhân hậu, khoan dung?Hay ngươi lại mắt tình nhìn thấy Tây Th ——”Mới nói nửa chừng, nàng bỗng sực tỉnh, “Trừng vương đã chết thìbình định thiên hạ kiểu gì?”

LýNhu Phong hạ giọng: “Nương nương, Trừng vương còn sống.”

Bão Kênương nương cả kinh: “Sao ngươi biết?”

“Phùng Thời nói.” LýNhu Phong đáp, “Tôi chỉ chưa biết Trừng vương ở đâu thôi. Đoán cólẽ làđang bị Ngôvương giam cầm.”

Bão Kênương nương lặng im suy nghĩ giây lâu, mới nói: “Trời đất bao la, mạng ta lớn nhất. Không thể giúp ngươi được.”

“Nương nương!” LýNhu Phong ôm chặt nàng, “Trước kia chẳng phải ngài không muốn tôi giao xác âm này cho Trừng vương sao?Hiện tại đã chẳng cần làm vậy nữa.Giờ tôi chỉ qua báo tin thôi, họ nhận được tin rồi thìtự phái người đi cứu Trừng vương. Nếu hôm nay nương nương giúp tôi, tôi không còn gìđể tiếc nuối, từ đây sẽ một lòng một dạ theo nương nương, nguyện làm trâu làm ngựa, mặc cho nương nương sai bảo!”

Ánh mắt Bão Kênương nương rơi xuống ngón tay chàng đang nắm chặt tay mình, tuy rằng lạnh buốt, nhưng lại cósức lực vàxúc cảm chân thực.Vành mắt nàng cay cay, chỉ hừ lạnh: “Làm trâu làm ngựa một lòng một dạ theo ta? E rằng TiêuYên màđược cứu ra thật thìta cũng chẳng còn quyền quyết định nữa.”

LýNhu Phong quýnh lên, siết chặt bàn tay gầy rộc của nàng: “Nương nương, người cõi âm làm sao rời khỏi dương bạt được?Chỉ cần ngài sống hết đời này, tôi cũng sẽ làcái bóng của ngài cả đời!”

Bão Kênương nương im lặng thật lâu, mới vạch trần: “TiêuYên vừa thoát nạn thìngươi sẽ không còn lýdo để sống tiếp nữa.” Nàng lạnh lùng bổ sung, “Ngươi cóthể lựa chọn hóa cốt.”

LýNhu Phong ngẩn ra, chưa từng ngờ rằng nàng nhìn thấu triệt tất thảy mọi chuyện. Nhưng trước mắt, chàng đâu còn lựa chọn nào khác.Chàng đổi qua dùng tay trái nắm chặt bàn tay đang cầm dây cương của nàng, rồi giơ tay phải lên: “Ta nguyện lấy tính mạng Trừng vương lập lời thề, nương nương còn sống ngày nào, thìngày đóta sẽ không hóa cốt.”

Bão Kênương nương lặng thinh không nói gì, dường như đang suy tư.

LýNhu Phong biết lòng nàng đã dao động, lại sẽ giọng: “Nương nương, nếu không ai đi cứu Trừng vương, đợi ngài ấy thật sự chết trong tay Ngôvương rồi, ngài nghĩ tôi vẫn muốn sống tiếp sao?”

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 20

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

Ngựa ôdừng lại trước cổng lớn treo bảng gỗ khắc ba chữ to “Tích Thiện đường”. Đây làmột tiệm thuốc, tuy đã đóng chặt cổng, nhưng hương thảo dược nồng đậm vẫn len qua khecửa tản mát bốn phía.

LýNhu Phong ngửi được mùi hương đóthìbiết đã đến đúng chỗ.Chàng xuống ngựa trước, lấy từ tay nải ra một đôi giày vải sạch sẽ, lần đến đôi chân Bão Kênương nương, giúp nàng mang vào.

Dương bạt rốt cuộc vẫn làdương bạt, để chân trần trên ngựa lâu như vậy, bàn chân vẫn nóng rực, hai tay buốt cóng của chàng vừa chạm vào đã được sưởi ấm ngay.

Bão Kênương nương giương mắt lạnh nhìn LýNhu Phong đi giày cho mình.Chàng đặt đầu bàn chân nàng vào mũi giày, áp ngón tay mát rượi sát mặt bên bàn chân, đầu ngón tay luồn vào mép giày để kéo lên, trượt dọc đến tận gót, chỉnh ngay ngắn, rồi lại lướt nhẹ tay một vòng quanh mép giày, kiểm tra xem đã xỏ chỉnh tề cho nàng chưa.

Cả đời LýNhu Phong chưa từng phải làm công việc hầu hạ này, nhưng chàng cư xử với mọi người hết sức tinh tế, cẩn thận. Bão Kênương nương nhìn kỹ khuôn mặt đang cúi thấp của chàng, biết cách chàng đối đãi với nàng khác hẳn cách nàng hầu Phùng Thời. Thái độ chàng chuyên chú, như thể đã xem nàng làngười mình quýtrọng nhất.

Nhưng như thế thìích gì? Đều làgiả.

Khi chàng kiên quyết bế nàng ra ngoài, bảo phải đi xem bệnh, trong lòng nàng thật sự cóđôi phần hân hoan.Dẫu chỉ bởi nàng làdương bạt, mạng của nàng gắn chặt với mạng chàng, mới khiến chàng trân trọng gìn giữ, thìtrong đóít nhiều vẫn còn tồn tại chút thực tâm.

Đáng tiếc, chàng chỉ xem nàng làngụy trang, làcái cớ để đến đưa tin cho Tích Thiện đường.

Chàng không hề tiếc mạng nàng, cũng hệt như chàng không tiếc mạng chính mình.

LýNhu Phong vươn tay đỡ Bão Kênương nương xuống ngựa. Bão Kênương nương cười nhạt, lẳng lặng bước đi.

Gõ cổng mấy lần không ai đáp. Bão Kênương nương nhìn mấy chữ “Miễn tiếp khách” gắn trên cổng, đoán: “Hay làchạy nạn rồi?” Từ ngày chiến loạn nổ ra, vương kỳ của thành Kiến Khang đã bao phen thay đổi, rất nhiều thế gia vọng tộc ở ngõÔY cùng kéo nhau trốn xa lánh nạn.

LýNhu phong vẫn chưa chịu đi.Gần đây cả thành Kiến Khang nghiêm tra dư nghiệt Trừng vương, trên đường rất ít người qua lại, trong ngõÔY càng vắng vẻ hơn. LýNhu Phong nghiêng tai lắng nghe.Dọc con ngõ này, ngoại trừ hai người làchàng vàBão Kênương nương ra thìchẳng còn ai khác.Chàng bèn áp sát khecửa, ép giọng xuống thật nhỏ: “Xin thông báo giúp, con trai thứ ba tên Băng của nhàhọ Lýở TrừngChâu, đến đây thăm chúPhạm.Cách biệt vài năm, chẳng hay chứng đau cứng khớp của chúđã đỡ hơn chưa?”

Bên trong chợt cóâm thanh vọng ra, hình như làthứ gìrơi xuống đất.Chẳng mấy chốc, lại nghesau cổng truyền đến tiếng gậy chống vội vã nện xuống sàn, từng tiếng từng tiếng âm vang như cơn mưa nặng hạt kéo tới.Cánh cổng hehé, một con mắt nhìn quanh thăm dò. LýNhu Phong bình thản đứng trước cổng, khom người làm lễ lớn: “Cháu LýBăng, xin kính chào chú.”

Cổng lớn rộng mở, một ông lão vội vàng ra đón, vươn tay vịn chặt LýNhu Phong, cẩn thận quan sát thật kỹ chàng từ trên xuống dưới, cuối cùng làrun giọng hỏi: “Nhu Phong, thật làcháu sao?”

Những lúc bình thường, người cõi âm ngoài thân nhiệt hơi thấp ra thìtrông chẳng khác gìcon người, rất khóphân biệt. Pháp Tuân đến bãi tha ma, nếu không nhìn thấy tay chân LýNhu Phong hư thối thìmắt thường làm sao nhận ra được chàng làngười cõi âm.

LýNhu Phong mỉm cười đáp: “Vâng thưa chú, làcháu đây.”

Người này họ Phạm, tên Bảo Nguyệt, làthế giao với cha của LýNhu Phong. Nghera giọng LýNhu Phong, Phạm Bảo Nguyệt càng không dám tin, lại kéo chàng đến gần nhìn tới nhìn lui, rưng rưng nói: “Cháu… Ta nghekể cả họ Lýcháu bị Tiêu TửAn sát hại, nhàthờ họ cũng bị phóng hỏa đốt sạch, thật thế sao?Cháu… nhờ đâu màthoát được?”

LýNhu Phong thấy Phạm Bảo Nguyệt hỏi chuyện họ Lýở TrừngChâu, còn nhắc tới nhàthờ họ thìkhông khỏi hai mắt nhòa lệ.Chàng cố gượng cười trả lời: “Chẳng biết làmay mắn hay bất hạnh, trời cao ban ân cho cháu sống lại, chỉ cóđôi mắt không dùng được nữa. Bởi vậy lễ nghĩa không thể chu toàn, kính mong chúthông cảm.”

Phạm Bảo Nguyệt thở dài, liên tục an ủi: “Còn sống làmừng rồi!Còn sống làmừng rồi!” Đoạn dẫn LýNhu Phong vào nhàtròchuyện.

Bão Kênương nương vịn lưng ngựa ôrề ràtheo sau. Phạm Bảo Nguyệt quay sang gã hầu bên cạnh giao phó: “Đi, dắt ngựa vào chuồng, nhớ cho ăn uống tử tế.” Lại thấy Bão Kênương nương uể oải, lừ đừ, tướng mạo vày phục cũng không mấy đặc biệt, ông nghĩ làtôi tớ của LýNhu Phong nên tiện thể chia việc, “Ngươi cứ đứng canh ngoài đây.”

LýNhu Phong bước đến đỡ Bão Kênương nương, thưa với Phạm Bảo Nguyệt: “Chúạ, đây làân nhân cứu mạng của cháu —— ”

Bão Kênương nương chợt lên tiếng, giọng nói vôcảm, nghèn nghẹn như tắc trong cuống họng: “Tôi làvợ chàng, chàng làTam lang của tôi.”

LýNhu Phong hơi sững lại. Phạm Bảo Nguyệt cũng quásức chấn động: “Cháu, cháu đã… kết hôn rồi ư?”

Chưa đợi LýNhu Phong trả lời, Bão Kênương nương vẫn đáp thay bằng ngữ điệu đều đều kia: “Chúng tôi ngủ cùng một giường, chàng hứa sẽ ở bên tôi suốt đời suốt kiếp.”

“Thế là—— cháu…?” Bấy giờ Phạm Bảo Nguyệt mới phát hiện nàng vấn tóc kiểu phụ nữ cóchồng.Ông hốt hoảng nhìn qua LýNhu Phong, trên mặt viết rõ thật không thể tin vàcũng không muốn tin ——Công tử thứ ba của nhàhọ LýTrừngChâu, đã từng hiển quý, cao nhã làthế, cớ sao lại lấy một thôn phụ lỗ mãng nhường này? !

LýNhu Phong thầm thở dài, chẳng lẽ cứ kể rõ với Phạm Bảo Nguyệt mình lànôbộc của nàng? Nói làvợ chồng, quả thật cóthể giảm được khâu giải thích phiền phức. Bởi vậy thuận thế gật đầu: “Vâng.Hai cụ thân sinh nhàcháu đều không còn tại thế nên cháu tự quyết định luôn. Kết hôn với vị cônương này, cũng xem như báo đáp ơn cứu mạng của nàng.”

Phạm Bảo Nguyệt hết nhìn LýNhu Phong, rồi quay sang Bão Kênương nương, lặng im mãi lâu, rốt cuộc giậm chân đánh huỵch, thương xót thở dài.Ông than: “Cháu à, lẽ ra cháu nên sớm đến đây tìm lão phu…Màthôi, thế đạo bây giờ, cháu còn giữ được tính mạng, giữ một mạch hương hỏa cho họ Lýthìđã làvạn hạnh, vạn hạnh lắm rồi!”

Phạm Bảo Nguyệt rất biết nhìn mặt lựa lời.Ông quan sát LýNhu Phong cẩn thận đỡ côgái kém nhã này, nhận ra trong ngôn từ cử chỉ của chàng hiện rõ thái độ tôn kính. Lại xem kỹ, ánh mắt côgái này nhuốm màu âm u, buốt giá, còn hàm ẩn một loại vôtình, thấu suốt của kẻ hiểu rõ sự đời.Ông mơ hồ linh cảm côgái này cóvẻ không tầm thường, bèn hỏi tiếp: “Thế quýdanh cháu dâu làgì, nên xưng hôthế nào?”

LýNhu Phong đáp: “LàTrương —— ”

Trương Thúy Nga lạnh lùng chen ngang: “Tôi tên Bão Kê.”

LýNhu Phong im bặt.

Phạm Bảo Nguyệt kéo dài giọng “À ——” lên, gật gù, cân nhắc, miễn cưỡng tìm ra được một điểm để khen côgái gầy yếu trước mắt: “Trương BãoCơ [*], tên này quả cóbao hàm ýthiền vàsự sắc sảo.”

Trong Tích Thiện đường rất trống trải, cũng chẳng còn lại bao nhiêu tôi tớ, cóthể thấy được cuộc sống của lang chủ Phạm Bảo Nguyệt đã giản tiện vàkín tiếng tối đa. Đi vào phòng thuốc, sát hai bên tường đều kêhàng dãy tủ thuốc cổ kiểu dáng nhã nhặn, trông không chỉ sạch sẽ, ngăn nắp màcòn rất trang nghiêm. Phạm Bảo Nguyệt tự mình hỏi han, xem bệnh cho Trương Thúy Nga, chẩn đoán làgiónóng xâm nhập phổi.Ông nói bệnh này tàn phácơ thể rất nhanh, may màphát hiện kịp thời, nếu kéo dài thêm một hai ngày nữa, để chuyển thành bệnh lao thìsẽ rất khótrị.

Trương Thúy Nga nhìn vào mắt LýNhu Phong, chỉ thấy chàng thật điềm nhiên, không hề cóýkể công với nàng.

Phạm Bảo Nguyệt kêmột đơn thuốc, sai học tròđi bốc thuốc sắc ngay. Khi Trương Thúy Nga cám ơn Phạm Bảo Nguyệt, LýNhu Phong đột ngột lên tiếng: “Trên người nàng cũng bị thương, xin phiền chúchữa giúp luôn ạ.”

Phạm Bảo Nguyệt hơi chững lại, nhìn LýNhu Phong bằng ánh mắt lạ lùng. Trương Thúy Nga tràtrộn giang hồ từ bé, còn hạng người nào màchưa gặp qua, làm sao không nhận ra mới rồi Phạm Bảo Nguyệt đã nảy sinh hoài nghi về mối quan hệ thực sự giữa nàng vàLýNhu Phong?Song LýNhu Phong vừa nói thế, Phạm Bảo Nguyệt đành phải tin làthật, trên mặt đầy vẻ than tiếc vìván đã đóng thuyền.

LýNhu Phong không thấy được gì, tất nhiên chẳng thể nhận ra những ýnghĩ quanh co từ phản ứng của Phạm Bảo Nguyệt. Trương Thúy Nga nhìn khuôn mặt dịu dàng đa tình của chàng, lại biết tâm tư chàng sâu sắc, thấu đáo hơn xa những gìkhuôn mặt này biểu lộ ra ngoài.

Nàng chưa từng đề cập đến việc “trên người bị thương”, thế màLýNhu Phong lại biết.Cũng giống như việc dòra tin “TiêuYên chưa chết” từ miệng Phùng Thời, chàng giấu kín hết thảy trong bụng, chỉ chờ đến khi nàng chưa kịp chuẩn bị, không thể phản bác mới bất ngờ dùng tới.

…

Vìnam nữ cần giữ khoảng cách, Phạm Bảo Nguyệt gọi một hầu gái nhanh nhẹn qua, giao việc xử lýngoại thương trên người Trương Thúy Nga cho côấy.Riêng ông thìdẫn LýNhu Phong đến phòng nghị sự ở nhàsau.

Trương Thúy Nga đương nhiên biết rõ họ tránh mặt nàng để thương nghị chuyện gì. Nàng thức thời không thăm dò, không theo đuôi.Hầu gái liền đóng hết các cửa sổ phòng, bảo Trương Thúy Nga trút bỏ xiêm y để tiện băng bóvết thương. Động tác của hầu gái rất thuần thục, hiển nhiên lànhận được chân truyền của Phạm Bảo Nguyệt.

Trương Thúy Nga chuyện phiếm câu được câu chăng với côấy: “Sao tới giờ Phạm tiên sinh nhàcác côcòn ở lại Kiến Khang vậy?”

“Thưa, làdo lang chủ mắc chứng đau cứng khớp, đi đứng khókhăn, cũng chẳng nỡ bỏ gia nghiệp gầy dựng bao năm, cho nên vẫn ở lại đây.”

“Cuộc sống cóyên ổn không?”

“Không yên ổn chút nào, cứ dăm ba bữa quan binh lại đến lục soát. Nhưng lang chủ nhàtôi làdanh y, từng chữa bệnh cho vương phi, bởi vậy Ngôvương cũng cóđôi phần nể trọng.”

“Vương phi nào thế?”

“Trắc phiCảnh thị đấy.”

Trương Thúy Nga đang quay lưng về phía hầu gái, bất giác chau mày.

Trắc phiCảnh thị chính làCảnh phu nhân vừa sinh tiểu vương tử.Sau khi tiểu vương tử bị đưa đến chùa Đại TừÂn xuất gia, bàta tự cảm thấy thân mang tội nghiệt nên lòng cũng nguội lạnh. Từ đóbắt đầu thanh tâm quả dục, để tóc tu hành trong cung, cả ngày cầu phúc cho Ngôvương.

“Nữ lang thứ lỗi tôi lắm miệng. Ban nãy vừa tới thìtôi thấy Phạm tiên sinh đóng cửa từ chối tiếp khách, phải chăng cóliên quan đến việcCảnh phu nhân thất sủng?”

Hầu gái thở dài đầy âu sầu, xác nhận rồi không nhiều lời nữa.

Bão Kênương nương uống thuốc xong, chợp mắt một lúc trên giường trúc ở phòng thuốc, khi tỉnh dậy thìtàdương vừa khuất núi, màn đêm đang dần buông. Phạm Bảo Nguyệt không hổ làdanh y đương thời, chỉ mới dùng một thang thuốc mànàng đã cảm thấy tinh thần khoan khoái, nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cơ thể cũng bắt đầu phục hồi sức lực.

Phạm Bảo Nguyệt dẫn LýNhu Phong ra khỏi phòng.Ông hỏi: “Cháu thật không muốn ở lại đây với lão phu sao? Tuy cuộc sống trước mắt còn đơn sơ, nhưng tính ra vẫn làsạch sẽ, dư dả.”

LýNhu Phong chắp tay từ chối: “Nhàcháu không quen ở cùng người khác, chúng cháu chẳng dám làm phiền chúthêm.”

Trước đóPhạm Bảo Nguyệt từng nài giữ chàng rất nhiều lần, biết tâm ýchàng đã quyết, ông chỉ đành sai học trògói kỹ dược liệu, dắt ngựa ôđưa bọn chàng qua lối cửa sau rời đi.

Ánh mắt Bão Kênương nương lấp lóenhìn hai người họ, chẳng nói lời nào. Nàng vàLýNhu Phong đều đã gây ra án mạng, LýNhu Phong không muốn tạm trúở đây, chắc hẳn làđể tránh liên lụy Phạm Bảo Nguyệt.

Trên đường đi, hai người vẫn lặng thinh không lên tiếng. Đi về métây, qua được vài con phố thìLýNhu Phong đột nhiên gợi ý: “Nương nương, chúng ta đến khu chợ Tây nhé?”

Bão Kênương nương hỏi: “Để làm gì?”

LýNhu Phong nói: “Muốn mua thức ăn khuya thìcứ qua chợ Tây cho tiện.”

Chợ Tây làkhu phố sầm uất nhất bên sông TầnHoài, córất nhiều cửa hàng, quán rượu. Nhắc đến chuyện ẩm thực ở thành Thạch Đầu thìnhất định phải kể đến chợ Tây. Từ đây về quán trọ đúng làcũng cóđường đi ngang qua đó.

Bão Kênương nương ngầm đồng ýđề nghị của LýNhu Phong.

Hiện nay chợ Tây đã kém thịnh vượng hơn hẳn khi Trừng vương cai quản, song vẫn giữ nguyên được khung cảnh bóng đổ chiều buông tàn cuộc rượu, dập dìu giai khách khắp muôn phương. Đây chính làthời điểm nhộn nhịp nhất.Xuống ngựa ngay đầu phố chợ, đầy trong mắt làchuỗi đèn lấp lóa vôtận, rộn bên tai làlời rao bán đủ loại củ ấu, ngósen.Cả con đường huyên náo, sôi động cùng dòng người tấp nập ngược xuôi.

LýNhu Phong ngóquanh bốn phía, vào giờ này chàng đã nhìn thấy được hồn phách. Những hồn phách đấy ít nhiều gìcũng giúp chàng xác định được phương hướng.

Bão Kênương nương biết chàng đến chợ Tây chắc làlại vìtính toán nào đó, nhưng nàng không vạch trần.

Dắt ngựa ôtheo sau chàng, nàng nhận ra chàng đã cóthể dễ dàng dựa vào tiếng bước chân vàđối thoại của người xung quanh màlinh hoạt tránh đường.Chàng thong thả tiến lên trước, cũng không cần dựa dẫm vào nàng.

Bão Kênương nương bỗng nảy ra một ýnghĩ tai ác.

Nếu chàng đã không cần nàng.

Nếu trong lòng chàng đã không dành bất kỳ vị trínào cho nàng.

Như vậy, hãy bỏ chàng đi.

Bỏ chàng đi thôi.

Bão Kênương nương dắt ngựa ô, đột ngột tách khỏi dòng người, ẩn vào đầu hẻm bên cạnh.

LýNhu Phong lập tức sững lại.

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 21

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

Người cõi âm rời khỏi dương bạt sẽ cócảm giác gì?

Bão Kênương nương đã hơn một lần nghechính miệng người cõi âm kể lại.

Làlửa ấm bên mình thình lình vụt tắt, chớp mắt đã sa xuống hầm băng, từ đầu đến chân buốt cóng thấu xương thấu tủy, toàn thân tưởng chừng bị ngàn vạn mũi kim do băng kết thành châm ngập da thịt.

Đólàđiềm báo thối rữa.

Nàng trông thấy LýNhu Phong hốt nhiên rùng mình, dừng bước ngoái đầu, hoang mang xoay khắp bốn phía.

Chẳng cần quálâu, chàng bắt đầu luống cuống.Chàng đã không thể đứng yên.Con người khi lo âu sẽ trở nên cuồng chân, bước loanh quanh vôđịnh.Hai tầng thế giới đan cài trong chàng đảo loạn. Đôi mắt chàng chứng kiến chuyện âm gian, bên tai chàng vang vọng tiếng dương thế, một khi tâm trạng rối bời, hai tầng thế giới này liền nhiễu động.

Chàng bắt đầu va vào đoàn người nườm nượp nối đuôi lui tới trên phố chợ, nhận lấy vôsố lời nhiếc mắng cay nghiệt.Chàng không dám dịch chuyển nữa, chàng gọi: “Nương nương! Nương nương!”Mỗi tiếng mỗi nôn nóng hơn.

Phải chăng chàng luôn nghĩ, trong thế giới riêng mình trông thấy được kia, một quầng lửa như nàng làrất dễ tìm?Cái thế giới đen tuyền một màu với bao quỷ hồn phiêu đãng, một quầng lửa như nàng này, chỉ cần nằm trong tầm mắt của chàng thìchẳng lýnào cóthể mất dấu.

Nhưng Bão Kênương nương biết chàng không còn thấy mình nữa. Nàng ngồi lọt thỏm giữa tàng lárậm rạp của một cội hòegià. Loại cổ thụ nửa cây nửa quỷ mấy trăm tuổi này đều đã thành tinh, âm khírất nặng, đủ để bọc kín một dương bạt mới hai mươi năm như nàng.

Bên đường vẫn lanh lảnh rộn vang những lời rao đầy vần điệu từ hàng dãy sạp, quán, từng tiếng bắt tai, nhanh chóng át mất giọng LýNhu Phong.Chàng gọi đến khôcổ, ho khan vài tiếng. Khi nhấc tay chemiệng, chẳng biết phải chăng đã ngửi thấy đầu ngón tay mình bắt đầu bốc mùi thối rữa, chàng bất giác nôn khan.

Bỗng đâu từ đầu đường cótên lưu manh nghênh ngang đi lại, hất chàng ngã nhào xuống đất. Bão Kênương nương thấy chàng cúi gằm đầu, lọn tóc đen nhánh chợt như bị sương tuyết lan phủ, trắng hết quánửa.

Bão Kênương nương thầm nghĩ nguy mất rồi! LýNhu Phong thế này làsắp biến thây ma!Một khi chàng đánh mất lýtrí, chỉ sợ cả con phố này sẽ máu chảy thành sông. Đạo sâu ẩn chốn phố phường, nào ai dám chắc khu phố chợ này sẽ không xuất hiện cao nhân Đạo gia muốn lấy mạng chàng! Nàng đang tính trèo xuống, thìthấy LýNhu Phong chầm chậm thả tay đang chemặt ra, cuối cùng thần sắc đã ổn định như cũ.

Bão Kênương nương thở phào, chợt ýthức mới rồi mình còn thấp thỏm âu lo vìLýNhu Phong. Nàng bỗng dưng nổi cơn thịnh nộ, phần tâm nhiệt tình cũng nhanh chóng nguội lạnh, sắt đátrở lại. Thừa lúc LýNhu Phong nhìn qua hướng khác, nàng nhảy khỏi cội hòe, tung người lên ngựa, phóng như bay vào ngõ nhỏ bên cửa tây.

Thẳng hướng tây, đi qua hai con phố thìtới khu Lộc. Khu Lộc này ở vào thượng nguồn sông TầnHoài.Dưới thời Trừng vương trị vìthìtrong vùng cókhoảng ngàn hộ gia đình, phần lớn đều theo nghề nấu rượu. Tuy sau chừng ấy chiến loạn, số hộ đã giảm đi một nửa, song đây vẫn lànơi tụ tập nhiều phường rượu lớn nhất thành Kiến Khang.

Vừa vào khu Lộc đã nghehương rượu ngây ngất say lòng. Bão Kênương nương đi thẳng đến một nhàbán rượu LạcDương.Rượu phương bắc luôn rất mạnh vàngấm lâu, phường rượu của nhànày nổi danh với “Bạch Đọa xuân lao” (rượu thuần Bạch Đọa), được tán dương làvị đậm hương nồng, đã uống ắt sẽ say, trọn con trăng không tỉnh. Tương truyền từng cókẻ cướp bởi vìvừa uống đã say màbị tóm gọn, từ đódẫn tới một câu lưu hành trong giới hiệp khách giang hồ: “Chẳng sợ gìgiương cung rút đao, chỉ duy sợ Bạch Đọa xuân lao” [1].

Những khi trong túi rủng rỉnh, Bão Kênương nương rất thường đến đây nên kháthân quen với tiểu nhị.Số tiền lấy từ chỗ Pháp Tuân vẫn còn dư khákhá, nàng dốc hết ra, gọi tiểu nhị dọn Bạch Đọa xuân lao thượng hạng cho mình.

Tiểu nhị cười tít mắt: “Nghebảo nương nương lại vào phủ củaDương tướng quân à?”

Bão Kênương nương không xem đólàchâm chọc, chỉ cười nhạt đáp: “Bắt tin nhanh đấy.”

“Nương nương làngười tôi luôn ghi khắc trong lòng mà, sao cóthể thiếu quan tâm được.”

Bão Kênương nương cười nhẹ. Nàng nhìn quanh phường rượu thấy các ghế đều trống, ngoài mình ra thìchẳng còn ai khác, bèn hỏi: “Sao đêm nay vắng quávậy? Ta thấy bên đầu phố kia đèn đuốc như ban ngày, trông tưng bừng lắm.”

Tiểu nhị than: “Thìphải vắng thôi. Ngài không biết chứ, hôm nay Ngôvương giálâm bên quán kia, chẳng biết sao tự nhiên nổi hứng, nhất định phải tự xắn tay làm việc, còn để vương phi bán rượu, ra vẻ làgia đình thương nhân.Càng nhiều người mua thìngài ấy càng vui.Hồi đầu dân chúng cũng sợ lắm, nhưng về sau phát hiện mua rượu còn được thưởng tiền nên ùn ùn kéo nhau qua đó. Ngài xem đấy, bảo sao màkhông tưng bừng?”

Bão Kênương nương rút một đôi đũa trong ống đũa, gõ ngược lên bàn để so cho ngay, rồi gắp lấy một hạt lạc bỏ vào miệng. Nàng bấm đốt tính toán: “Giờ Tuất (19h) sẽ chết người. Nhớ đóng cửa sớm.”

Tiểu nhị cười: “Tiết lộ thiên cơ, ngài không sợ trời phạt à.”

Bão Kênương nương lại ăn một hạt lạc, nhai ngon lành: “Phạt thìphạt thôi, cósinh tử nào màta chưa kinh qua, đã bao giờ ông thấy ta sợ chưa?”

Tiểu nhị nheo mắt cười, bưng rượu đến cho nàng. Đồ dùng uống rượu được xếp trên một khối ngọc bích cổ ram ráp, bên cạnh đặt vài nhành hoa dành dành. Ngọc vàhoa, hai màu xanh trắng đan xen rất tinh tế.

Tiểu nhị thấy Bão Kênương nương trầm ngâm nhìn khối ngọc cổ thìcười giới thiệu: “Bạch Đọa xuân lao vốn làphải chứa trong bình ngọc. Bữa trước tôi vừa cóđược một khối gạchHán đấy, bên trên chạm nổi năm chữ triện vuông.” Ngón tay ông ta nhịp nhịp lên khối ngọc, lẩm nhẩm, “VĩnhHòa năm thứ chín’ —— Tôi nhớ trước giờ ngài thích mấy thứ bia đákhắc chữ, chuông, vạc hay như này, nên muốn lấy ra khoechút.”

Bão Kênương nương tự rót đầy chén, nốc một hơi cạn sạch, đoạn đặt cộp xuống bàn, hiên ngang nói: “Ông đừng hòng gạt tiền ta nữa. Từ hôm nay trở đi, nương nương ta không thèm ba cái thứ đấy!”

Tiểu nhị tủm tỉm châm đèn sáng trưng cả bốn góc phường để nàng thêm hứng thưởng rượu.Ông ta mời: “Đêm nay vắng khách thìngài cứ uống thả cửa đi. Ban sáng bànhàtôi bị ngã trật chân, tôi phải vào trông con giúp bàấy đây.”

Bão Kênương nương nhắc: “Khoan, ông đóng cửa lại trước đã.”

Tiểu nhị ngóqua đồng hồ nước: “Còn nửa canh giờ nữa mới tới giờ Tuất, chưa biết chừng sẽ bán thêm được đấy. Nương nương canh tiệm hộ tôi nhé.”Dứt lời thìđi vào trong.

Bão Kênương nương ngồi đây tự châm tự uống, nghĩ bụng, córượu ngon màkhông ai làm bạn thìđúng làtịch mịch. Nghĩ thế rồi lại uống nhiều thêm.

Chẳng mất quálâu, quả cómột người tới mua thật. Bão Kênương nương rời bàn, loẹt quẹt giày vải đi qua, uể oải hỏi: “Muốn mua gìvậy?”

Người kia lặng thinh. Bão Kênương nương vừa ngước mắt thìkhông khỏi ngạc nhiên.

Làmột côbé, thoạt nhìn chỉ độ mười lăm mười sáu tuổi, đôi mắt sâu to tròn, sống mũi cao, nước da trắng hơn dân Ngụy rất nhiều.

Côbénày chắc làngười TâyVực. Nghenói bên TrườngAn, LạcDương cókhánhiều ca kỹ ngườiHồ như thế, nhưng Kiến Khang ởGiang Nam đây lại rất hiếm gặp.Côbénày trông dáng người rất mượt mà, đầy đặn.Dùđã bọc áo dài kín bưng thìvẫn thấy rõ làcóda cóthịt, chứ không mảnh mai yểu điệu như các côgáiGiang Nam.

Côbécũng đang nhìn thẳng vào nàng, giống như đã nhận ra nàng, trong mắt lại chứa ýtrốn tránh.

Bão Kênương nương mơ hồ nhận ra cógìđókhác thường, nhưng chẳng thể nói rõ. Nàng lặp lại câu hỏi: “Côcần mua gì?”

TiếngHán của côbékhông sõi lắm, chỉ nhỏ nhẹ đáp: “Năm cân Bạch Đọa xuân lao.”

Bão Kênương nương hơi ngạc nhiên với tửu lượng khácao của côbéngườiHồ này. Nàng xách ra năm vòrượu, dùng dây thừng cột thành một xâu đưa cho côbé. Trên vách tường đã treo sẵn bảng gỗ viết tên rượu vàgiácả bằng sơn son, côbélấy tiền ra đếm rồi đặt lên quầy. Khi nhận tiền, đầu ngón tay Bão Kênương nương sượt qua tay côbé, chợt thấy một sợi âm khíu ám quấn lấy đầu ngón tay, khiến nàng làdương bạt màcũng phải rùng mình.

Côbélao nhanh ra khỏi phường rượu.Chờ đến khi Bão Kênương nương kịp phản ứng lại, đuổi theo thìcôbéđã mất hút vào màn đêm.

Người cõi âm.

Côbénày đúng làngười cõi âm.

Thế màlại cóngười cõi âm không muốn đến gần dương bạt như nàng. Nói vậy, lẽ nào trong thành Kiến Khang còn một dương bạt khác?

…

Cửa phường rượu đóng chặt. Khi ánh lửa bên ngoài rực sáng, nàng vàtiểu nhị đã thổi tắt đèn trong phường, chỉ chừa lại vài ánh nến leo lét trên lối đi.

Tiếng hô“Sát” vang trời dậy đất, chúng dân gào khóc cắm đầu trốn chạy.Rất nhiều người đập cửa dọc đường, xin: “Cứu mạng!”

Bão Kênương nương vàtiểu nhị cùng tự châm một chén, ngửa đầu nhắm mắt màuống.

Người nào mệnh nấy.

“Loạn thế, mệnh trong tay trời.” Bão Kênương nương lầm rầm, “Chẳng thể cứu mạng ai.” Nàng đã ngàngàsay.

“CóTrừng tặc muốn ám sát Ngôvương!”

“Phàm những nhàsáng đèn đều phải vào lục soát!Gặp kẻ mặc áo đen, giết!”

Hung tàn như thế, chắc chắn làlính củaDương Đăng.

Tiểu nhị quay qua Bão Kênương nương, chắp tay: “Đa tạ.”

Cả mặt Bão Kênương nương đỏ gay, chẳng buồn ngước mắt: “Tạ thế nào?”

“Đây làân cứu mạng cả nhàtôi.” Tiểu nhị nói, “Chỉ cần làviệc tôi cóthể làm, xin nương nương đừng ngại mở lời.”

***

Đến giữa giờHợi (22h) Bão Kênương nương mới chuếnh choáng rời khỏi khu Lộc. Khắp các nẻo đường trong khu này đã hoàn toàn tĩnh mịch. Ngựa ôrón rén, dèdặt bước tránh hàng đống tử thi nằm ngổn ngang đầy đường, đi dọc bờ sông TầnHoài về hướng đông.

TầnHoài phồn hoa, TầnHoài phủ ngợp ánh đèn chiếu tận mây xanh xưa kia, nay đã tan thành sương khói. Phố xábên bờ tiêu điều, chẳng còn một bóng người.

Bão Kênương nương ngồi ngang lưng ngựa, hai chân để trần, bàn chân gác cả lên yên. Nàng xõa tóc dài, ôm vòrượu, ngửa đầu màuống.

“Chậm thôi, chúng ta vừa đi vừa ngắm sao.” Bão Kênương nương say khướt lầm rầm. Thế màngựa ôgiảm tốc độ thật, cứ lộp càlộp cộp ưu nhã bước đi.

Đằng trước làmột cây cầu đávắt ngang sông TầnHoài, cócỗ xeto chất đầy rượu quýkẽo kẹt băng qua. Trên xecắm một lávương kỳ, xem ra làxecủa cung Ngôvương.

Hoạn quan đánh xecầm roi dài trong tay, đến lưng chừng cầu chợt vung vút đi tựa rắn độc, quất ngay một tiếng như pháo nổ vang.

“Ăn mày ở đâu tới, đêm hôm khuya khoắt dám chắn giữa cầu!”

Thái giám lòng đầy oán giận vìbị bề trên sai đi làm việc giữa đêm khuya, cứ quất hết roi này đến roi khác.Mãi tận khi xequa khỏi cầu mới thôi không nghetiếng roi nữa.

Ngựa ôbước lên cầu. Trước mắt làmặt đáđược ánh trăng dát bạc, sáng lóa như một miền tuyết trắng. LýNhu Phong đang ngồi xổm bên thành cầu, bộ áo lam đã bị đánh rách bươm.

Chàng cúi gằm đầu, lặng thinh.

Bão Kênương nương thấy sau lưng chàng cómột chiếc giỏ phủ vải kín mít, chiếc giỏ ấy thế màlại vẫn nguyên vẹn. Nàng vung roi, ngọn roi quấn quanh quai giỏ, cuốn nótới bên mình. LýNhu Phong nghetiếng roi kia thìtoàn thân khẽ run.

Bão Kênương nương lật miếng vải lên, chỉ thấy bên trong cómột chiếc bình vàmột hộp đựng thức ăn. Trong bình ngâm một miếng lênhỏ, vừa mở nắp đã tản ra mùi mật ngạt ngào;trong hộp làmột con cátrắng tỏa hương thơm phức vàvẫn còn âm ấm.

Lêngâm của Bác thị, cátrắng nướng rượu của lầuMinh Nguyệt [2], đều làcác món ngon nổi tiếng ở vùng ven sông TầnHoài, được lưu truyền từ tiền triền tới nay. Tiếc rằng chúng đều cực đắt cực quýhiếm, trước giờ chỉ dành riêng cho vương công quýtộc độc hưởng. Nàng đến Kiến Khang lâu vậy rồi màvẫn chưa biết mùi vị thế nào.

Bão Kênương nương lạnh nhạt nhìn những thứ ấy rồi xếp tất cả lại như cũ.

“Tiền ở đâu ra?”

“Phạm tiên sinh đưa tôi trước khi chia tay.”

“Đưa bao nhiêu?”

“Tôi không tiện nhận nhiều, chỉ lấy một ngàn.”

Tuy Bão Kênương nương chưa bao giờ nếm những thứ này, song vẫn biết rõ giácả của chúng. Những nhàphúquýăn mỗi bữa luôn mất đến hàng vạn đồng.Cátrắng nướng rượu được xếp vào hạng mĩ vị, chỉ riêng món đấy thôi đã tốn tám trăm tám mươi đồng.Một bình lêngâm Bác thị nhỏ cũng phải thêm cả trăm đồng.

Bão Kênương nương lạnh lùng nhìn chàng, đột nhiên giơ tay, hất cả giỏ cátrắng vàlêngâm xuống sông.

Nghetiếng rơi tõm, LýNhu Phong cuống quýt nhào đến thành cầu, vội quay đầu giải thích: “Nương nương! Đấy làtôi mua riêng cho ngài, cátrắng rất tốt cho cơ thể ngài, mật lêcóthể thông phổi —— ”

“Chát” một tiếng, chưa đợi LýNhu Phong nói hết, Bão Kênương nương đã quất một roi trúng mặt chàng. Bên mávừa bị thái giám đánh lại hằn lên một lằn tím xanh, khóemiệng còn rách chảy máu.

“Giỏi lắm LýNhu Phong.” Bão Kênương nương lãnh đạm mắng, “Còn dám lén giấu tiền riêng.”

LýNhu Phong chợt quay ngoắt qua hướng khác không thèm nhìn nàng, trong đôi con ngươi đen như mực đã ướt sương giăng.Chàng mím chặt môi, bờ môi phai màu, bàn tay cũng siết lại.

Bão Kênương nương ngồi thẳng ngay dậy, điềm nhiên ra lệnh: “Đi qua đây.”

LýNhu Phong chẳng nghetheo, trong mắt đầy lửa giận, chỉ không trút ra bằng sạch.

Bão Kênương nương vỗ ngựa ôđến gần chàng thêm chút, kéo ống tay áo chàng lại để mình ở ngay trước mặt chàng, quát lớn: “Chẳng phải nói làm trâu làm ngựa à?Cótrâu ngựa nào màchủ sai không được không?”

LýNhu Phong dằn cơn giận xuống, nhưng vẫn ngậm miệng, lặng thinh đứng đấy.

Ánh trăng bàng bạc như tuyết như băng trên cao vẫn tỏa sáng, tưởng chừng còn cócả nhiệt độ.

Bàn tay với các khớp rõ ràng của Bão Kênương nương xoa lên gòmáLýNhu Phong, toàn thân chàng khẽ run.

Vết thương kia liền khép miệng lại.

Bão Kênương nương vuốt sạch từng vết bầm trên mặt chàng, chợt cúi đầu xuống, hôn lên bờ môi lành lạnh của chàng.

Vệt tuyết sương nhiễm lên mái tóc chàng khi trước, bỗng chốc hóa tan đi.

~♥~♥~♥~

[1] Bạch Đọa xuân lao: Theo “LạcDươngGiàLam ký”, Lưu Bạch Đọa thời Nam Bắc triều giỏi cất rượu, thứ rượu ủ từ ládâu của ông ngon đến mức ai uống vào cũng phải say cả tháng. Thứ sử ThanhChâu trong một lần chở rượu này về thìgặp cướp, bọn cướp cóđược rượu lại uống say bất tỉnh rồi bị bắt. Bởi vậy rượu này còn cótên là“rượu bắt cướp”, được lưu truyền với câu “Chẳng sợ gìgiương cung rút đao, chỉ duy sợ Bạch Đọa xuân lao”, vàtên “Bạch Đọa xuân lao” vang danh làloại rượu cực mạnh thời bấy giờ.

ngâm:Một loại rượu trái cây được ghi trong sách “TềDânYếu Thuật” thời Bắc Ngụy, dùng lêngâm trong bình nước pha rượu ấm vàbịt kín bằng bùn để lên men.

trắng nướng rượu:Món ăn được ghi trong sách “TềDânYếu Thuật” thời Bắc Ngụy, dùng cátrắng (một loài cáchưa xác định rõ, thuộc chiAnabarilius sống ở TQ) mổ lưng, nhồi thịt vịt băm đã xào trước vànhiều loại gia vị, nướng lửa nhỏ đến khi chín một nửa thìquét hỗn hợp rượu đắng trộn tương, chao, rồi nướng tiếp tới khi chín hẳn.

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 22

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

Nếu giờ này LýNhu Phong còn chưa nhận ra Trương Thúy Nga yêu chàng, thìchàng đúng làquángu ngốc.

Nhưng LýNhu Phong nào cóngu ngốc như thế.

Làn môi dương bạt ấm áp, mềm mại, ban đầu chỉ lànhẹ nhàng, ngượng ngùng chạm nhẹ lên môi chàng, rồi lập tức dời đi, hai tay nâng mặt chàng cũng vội rụt lại.

Chàng không rõ phải chăng hai mắt nàng đang sáng lấp lánh, chàng chẳng nhớ nổi mình từng gặp nàng ở đâu, chẳng tưởng tượng được đôi mắt nàng lúc này trông thế nào… Khi chàng còn bất động ngẫm nghĩ, nàng lại khẽ khàng đặt nụ hôn lên. Lần này thời gian đã lâu hơn trước, áp môi sát kín môi chàng.

Chàng trông thấy quầng lửa đỏ nơi nàng, như ánh kim rực rỡ tung bay theo điệu vũ xoay vần, thắp sáng bừng cả miền tăm tối luôn bủa vây chàng.

Đây không phải lần đầu chàng bắt gặp dáng lửa này của dương bạt.

Hôm đóở quán trọ vôdanh, chàng trúng chúđịnh thi, phải nằm thừ trên giường cả ngày, việc duy nhất làm được làcảm nhận máu thịt chính mình chậm chạp sinh trưởng, nối liền khi códương bạt kề bên. Đến thời khắc âm dương phân tách đêm ngày, trước mắt dần dần trồi lên lớp sương đen từ cõi âm, thìchàng mới phần nào bớt buồn tẻ.

Chàng chứng kiến quầng lửa dương bạt bên cạnh mình bùng cháy mãnh liệt, đỏ rực, diễm lệ lóa mắt.Dẫu cho mùi máu tanh trên người nàng chưa từng phai nhạt, nhịp thở nặng nề vàtiếng ho khan vẫn mãi chẳng ngừng, thìdòng dương khítràn trề không gìcản nổi kia vẫn bao phủ, thấm sâu vào thân chàng.

Ngoài khung cửa làvôsố quỷ hồn lơ lửng bay thật xa.Vài âm hồn chưa hay biết gì, vôtình lướt sát ngang đây, đã phải đau đớn thét gào vìbị lửa nóng của dương bạt liếm phỏng.Chẳng còn bất cứ quỷ hồn nào dám lảng vảng gần dương bạt.

Không rõ đã mất bao nhiêu thời gian, dương bạt tỉnh lại.Quầng lửa rừng rực ấy ở yên bên chàng thật lâu, bỗng nhiên từ từ hướng về phía chàng.

Chỉ cách gang tấc, rồi nàng nín thở. Nếu làvào ban ngày, chàng nhất định không thể phát hiện được nàng. Nhưng dương bạt chẳng ngờ mình ngủ liền một giấc đến tận tối mịt, vào giờ này chàng đã cóthể thấy lửa của nàng.

Mànàng càng không thể ngờ nữa là, chính khoảnh khắc ấy, chàng cũng đồng thời ngộ ra bímật của màu lửa ánh kim.

Từ trước cả đêm đó, khi nàng thoát khỏi nhàhọ Phùng, rồi lại dẫn nhóc Đinh Bảo quay ngược trở về cứu chàng, chàng cũng đã linh cảm được.Chàng chỉ không tin vào điều này.

Dương bạt yêu chàng thật sao?

Dương bạt đẩy chàng qua Phật tháp xong thìmột mình ra gặpCấm vệ quân, bấy giờ chàng lại một lần nữa tự hỏi, cóthật làdương bạt yêu chàng?Cam tâm tình nguyện đánh đổi tính mạng?

Chàng cảm thấy rất khótin.

Vìnếu thật sự yêu chàng, cớ sao nàng cứ nhục mạ chàng hết lần này đến lần khác?

Chàng vươn tay với lấy vôvàn đốm sáng vàng óng tóera từ quầng lửa, lại chạm đến mái tóc mềm mại như nhung của nàng. Khắp vùng sông nước TầnHoài được bao phủ bởi một tầng sương mỏng, lọn tóc trong tay cũng mượt mà, âm ẩm theo.

Dương bạt như được hành động này của chàng cổ vũ, bèn dèdặt liếm nhẹ môi chàng. Động tác của nàng hấp tấp, vụng về, không theo bất kỳ cách thức nào.Chàng ngheđược hương rượu như mật trên môi nàng, làBạch Đọa xuân lao. Nếu muốn vui vẻ cùng chàng, với thân phận làdương bạt, với sự lệ thuộc của chàng vào nàng, thìnàng chỉ cần đòi hỏi thẳng làđược. Nhưng nàng lại uống thứ rượu mạnh say đến ngàn ngày thế này, làcần phải thêm bao nhiêu can đảm?

Chàng mím môi, dương bạt không tiếp tục được thìnôn nóng, chụp hai tay giữ chặt mặt chàng, phủ lấy tai chàng, rồi trượt xuống cổ. Lòng bàn tay dương bạt nóng hổi, như nắng xuân thanh khiết sưởi ấm làn da têcóng của chàng.Chàng không phủ nhận người cõi âm khao khát dương bạt như cácần nước, nhưng cổ nhân đã dạy cần hãm mình giữ lễ, người thế mới làngười.Chàng tự nhận LýNhu Phong vẫn làmột con người, cho nên phải biết kiềm chế bản thân.

Chàng giữ ngón tay dương bạt đang vôthức dạo quanh cổ mình, hơi ngửa ra sau, tránh môi nàng.Chàng nhẹ giọng gọi: “Nương nương.”

Bão Kênương nương ngước mắt nhìn chàng.Chàng thấy ánh kim trong quầng lửa nơi nàng giảm đi đôi chút, thìlại chủ động hôn lên môi nàng, thủ thỉ: “Nương nương, rựa của ngài mất rồi, cóphải nên qua chợ quỷ rèn một thanh khác không?”

Dương bạt “À” lên, ngẫm nghĩ: “Lần trước giết Long viên ngoại bị mẻ mất, chắc làquăng ở chỗ đạo sĩ thối rồi.”

Chàng lại hôn nàng: “Nương nương, đừng quên đến chợ quỷ rèn rựa mới.”

Dương bạt được chàng hôn thìrất vui, giọng cũng nhu hòa hơn, hỏi: “Không giận ta đánh ngươi sao?”

LýNhu Phong lắc đầu: “Không giận.”

Dương bạt cười nhẹ, nghechẳng mấy êm tai, nhưng LýNhu Phong nhận ra trong đólàniềm hân hoan thấm đượm. Nàng choàng hai tay ôm cổ LýNhu Phong, rướn tới hôn chàng, vẫn làlóng ngóng, ngây ngômàngang tàng không theo cách thức nào.

LýNhu Phong mím chặt môi, tránh nụ hôn của nàng: “Nương nương, sau này đừng dìm tôi xuống nước. Ngạt thở khóchịu lắm, tôi không thích.”

Dương bạt đáp: “Được.”

LýNhu Phong bổ sung: “Nương nương, tôi đến chợ Tây làđể mua cácho ngài, chứ không phải vìlýdo gìkhác.”

Dương bạt đáp: “Đã biết.”

LýNhu Phong lại nhắc: “Nương nương, ngài phải nhớ qua chợ quỷ rèn thanh rựa mới.”

Dương bạt đáp: “Vậy ngươi hôn ta tiếp đi.”

LýNhu Phong nói: “Ngài cho tôi uống ít rượu với.”

Dương bạt liền đưa vòBạch Đọa xuân lao cho chàng. LýNhu Phong uống cạn nửa vòcòn sót lại, phất tay ném vòrỗng xuống sông, đoạn bồng dương bạt xuống ngựa: “Để tôi chỉ cho ngài.”

Chàng lần đến thành cầu bên cạnh, đặt dương bạt gầy yếu tựa lưng vào thành đá, dùng đầu lưỡi đẩy mở hàm răng chỉnh tề đều khít như gạo nếp của nàng.

Dương bạt thầm nghĩ, chẳng riêng gìbờ môi chàng lạnh buốt, ngay cả đầu lưỡi cũng thật lạnh. Khi ngậm vào, cứ ngỡ trong miệng làkhối ngọc ướp đông mát rượi, màkhông, phải làvầng trăng dìu dịu nơi chân trời kia.

Thật sự, cùng trong vọng tượng suốt mười năm qua của nàng, giống hệt như đúc.

…

Cuối cùng thìdương bạt ngủ thiếp đi trong lòng chàng. LýNhu Phong nâng nàng lên ngựa, nàng vẫn hoàn toàn mêman. LýNhu Phong hồi tưởng, gã dương bạt liệt từng kể làm sao người cõi âm quản chế ngược lại dương bạt, địa vị của dương bạt vàngười cõi âm cũng không phân chia cao thấp rõ ràng như vậy. Người cõi âm đủ mạnh vẫn cóthể ra tay phủ đầu, nôdịch dương bạt.

Gã dương bạt liệt hết sức đắc ýkhoekhoang, rằng thông minh như gã, tuyệt đối sẽ không cho người cõi âm cơ hội phản công.

LýNhu Phong ôm dương bạt cùng cưỡi ngựa, những quỷ hồn trôi nổi xung quanh cóthể giúp chàng loáng thoáng phân biệt phương hướng.Chàng nhìn dương bạt trước ngực mình, đến tột cùng lànàng đã gặp bao nhiêu người cõi âm? Lẽ nào chẳng biết tuyệt đối không thể giao tính mạng mình vào tay người cõi âm?

Ngựa ôchậm rãi thả nước kiệu tiến về phía trước, gõ móng sắt xuống con đường lát đá, lộp cộp lộp cộp. LýNhu Phong vuốt lên khối gạch trong tay, nhớ lại vừa rồi dương bạt đột nhiên tỉnh giấc, say lướt khướt lấy thứ này ra nhét vào tay chàng.

Dương bạt rầm rì, đứt quãng kể trong men say: “Ta… dốc cạn túi mua từ tiểu nhị trong phường rượu. Ta cứu mạng… cả nhàông ta, ông ta… hứa sẽ làm một việc cho ta. Ta liền đòi… ông ta bán khối gạchHán này… với giárẻ bèo!”

Nàng tùy ýchỉ chỉ vào khối gạch sẫm màu: “Vĩnh ——Hòa —— năm ——thứ ——chín ——” Nàng bắt đầu hơi đơ lưỡi, dắt ngón tay chàng đặt lên, “Đây —— Ngươi sờ thử xem —— ”

Gióđêm sesethốc tới trước mặt, thổi sợi tóc nàng tung bay vấn vít bên má chàng, mang theo hương hoa dành dành tinh khôi.

“Nương nương ——”Chàng vuốt khối gạch, các nét nổi ram ráp, tạo cảm giác cổ xưa;nhưng kiểu chữ không đúng, rõ ràng chỉ làphỏng chế.Cóđiều làkỹ thuật làm giả rất tinh vi, nếu không phải làchàng thìngười thường sẽ khólòng phân biệt.

Làđồ giả, nhiều nhất chỉ đáng vài đồng.

Đừng phítiền mua mấy thứ này ——

LýNhu Phong nhìn quầng lửa trong lòng, lửa đỏ lặng yên rực cháy, bao quanh làmột tầng ánh kim mong manh.Chàng chợt nuốt hết những lời đấy, giấu xuống đáy lòng.

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 23

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

Dương Đăng nào ngờ được chỉ đến phường rượu thôi màcũng xảy ra chuyện.

Phường rượu của Ngôvương ở đây chỉ điều chế duy nhất một loại rượu ngon tên linh lục [1], làthứ rượu sáng màu ngọc bích, vị ngọt thanh thuần. Trong phường rượu này cóđặt vài khúc cây gai khổng lồ đã khoét rỗng ruột để làm “biển rượu”, chuyên dùng ủ rượu mới nấu thành linh lục.

Theo như hắn nhớ, khi đólàđột nhiên từ biển rượu vươn ra một bàn tay đen đúa, lôi tuột hắn đang đuổi bắt thích khách vào trong.

Trải nghiệm đáng sợ ở ao phóng sinh lúc trước lại lặp lại. Những biển rượu kia vốn chỉ cao quáđầu người chút đỉnh, đường kính khoảng hơn một trượng, thế màhắn chẳng thể với được tới thành, ngoài chết chìm ra thìkhông còn đường thoát.

Một tướng quân “Lôi thần” chưa từng biết “sợ” làgì, rốt cuộc triệt để cảm nhận được thế nào làtử vong bám chặt bên mình.

Hắn nhớ tới lời của Bão Kênương nương:

—— Tuy tướng quân đã thoát được một kiếp nạn, nhưng âm quỷ quấn quanh thân vẫn chưa tản đi, sớm muộn sẽ tìm được cơ hội hại tướng quân.

Thời điểm được vớt lên,Dương Đăng gần như phát điên gào to: Bão Kênương nương! Bão Kênương nương cứu ta!

***

LýNhu Phong đưa Bão Kênương nương về lại quán trọ, vìcả hai đều đã tiêu sạch tiền nên không thể tiếp tục ở đấy. Thu dọn xong hành lýthìhọ đi ngay, con lừa kia cũng đủng đỉnh theo đuôi ngựa ô.

LýNhu Phong lay dương bạt: “Nương nương, giờ chúng ta nên đi đâu?”

Dương bạt vẫn nhắm mắt, say túy lúy chỉ bừa một hướng: “Đi về.”

“Về đâu chứ?”

“Nhàchúng ta.”Dương bạt đáp.

LýNhu Phong hơi bần thần.

Tất cả nhàcửa của họ Lýchàng đều đã bị thiêu sạch, nơi đâu còn cónhàcủa chàng?

…

Cuối cùng, chàng giục ngựa đưa Bão Kênương nương đến nhàhọ Phùng. Lấy chìa khóa mở cổng sau màvào, gặp nhóc Đinh Bảo đang đứng canh một bên.Vừa thấy làhai người họ thìnhóc Đinh Bảo quăng ngay khúc gậy trong tay, hớn hở chạy tới đón: “Nương nương! Tam lang… Nhu Phong ca ca, mọi người đều về rồi!”

Nhóc Đinh Bảo dẫn đường, LýNhu Phong bồng Bão Kênương nương vào phòng nàng.Vừa tính đặt xuống thìBão Kênương nương đã ôm ghìcổ chàng: “Giường Phùng Thời từng nằm, ta… không xài!”

LýNhu Phong hết cách, đành phải bế nàng qua chái đông. Nhóc Đinh Bảo dọn dẹp, lấy khăn giường vàchăn đệm sạch sẽ tới trải cho nàng.

LýNhu Phong thấy bốn nhóc quỷ con nhảy nhót íới ngoài cửa phòng.

Bécon thứ nhất than: “Chết chửa!Dương bạt về rồi!”

Bécon thứ hai xác nhận: “Ờ… Lại về rồi.”

Bécon thứ ba mắng: “Ngố vừa thôi!Dương bạt về không tốt hơn à? Bọn quỷ nơi khác sẽ hết dám đến chiếm nhàmình!”

Bécon thứ tư kể: “Nãy em thấy con lừa kia mang thai la con đó.”

LýNhu Phong cùng nhóc Đinh Bảo nấu nước, thu dọn phòng.Sau khi lau sơ qua cho Bão Kênương nương thìchàng tự đi tắm, lại phát hiện nhóc Đinh Bảo đã ngủ thiếp trong bể. LýNhu Phong lần mòvớt nhóc Đinh Bảo lên, lau người giúp cậu bérồi ẵm qua phòng kề.Hôm nọ, nhóc Đinh Bảo đi đưa tin cho ThôngMinh tiên sinh về thìdùng luôn phòng của chàng.

Bécon sáu tuổi, thân thể mềm như bông, ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay chàng. LýNhu Phong dém chăn cho nhóc Đinh Bảo xong đang tính ra ngoài, nhóc Đinh Bảo vội níu chặt tay chàng: “Nhu Phong ca ca, huynh cóthể ở đây cùng đệ không?”Cậu béhơi khiếp hãi, “Nhànày cóma đó, đệ ở một mình sợ lắm.”

LýNhu Phong đành cởi áo ngoài, nằm xuống dỗ nhóc Đinh Bảo ngủ.

Chàng nghĩ, nếu nhóc Đinh Bảo biết sự thật chàng làmột cái xác, thì chẳng rõ sẽ còn sợ đến mức nào.

Nhóc Đinh Bảo không giống dương bạt toàn thân lửa nóng, nhưng vẫn âm ấm như khoai lang nướng. Khoai lang nướng hơi dịch về phía chàng, mơ mơ màng màng nói: “Nhu Phong ca ca, tay huynh lạnh quávậy, để đệ sưởi ấm cho.” Thế rồi thật sự cóđôi tay nhỏ nóng hổi vươn qua, bao lấy bàn tay lạnh cóng của chàng.

LýNhu Phong nghĩ, hóa ra trẻ con làthế này sao?

Trong những tháng năm xưa, chàng chưa từng tính đến chuyện mình sẽ cócon. TiêuYên làvương, tất nhiên phải lấy vợ nạp thiếp, sinh con đàn cháu đống, giữ mạch hương hỏa để kéo dài vận nước.Màchàng thìvốn tính ôn hòa, điềm đạm, không thích tranh đua, cũng không nuôi chílớn. Ước nguyện cả đời, nhiều nhất chỉ làđược thảnh thơi nghiên cứu cổ vật, luôn cóTiêuYên làm bạn, và an nhàn, thanh thản sống đến hết đời…

Được một lúc, cảm giác tay nhóc Đinh Bảo sắp bị chàng làm têcóng, Lý Nhu Phong liền nhẹ nhàng rút tay, bọc chăn kín cả người cậu bé. Nhóc Đinh Bảo hắt hơi một cái, chàng vội vàng khẽ tay khẽ chân dịch ra xa xa.

Âm khícủa chàng quánặng, ngoại trừ dương bạt, người bình thường sẽ không thể chịu nổi, chớ nói chi làtrẻ con.

Thế rồi chàng thấy nhóc Đinh Bảo như đang nói mớ: “Nhu Phong ca ca, huynh vànương nương đều trở về thìhay quá, đệ lại cógia đình…”

LýNhu Phong nghevậy ngẩn người.

Đợi đến khi nhóc Đinh Bảo ngủ say, hít thở đều đều, LýNhu Phong mới khoác áo ra ngoài, một mình đứng lặng giữa đêm thâu.

Vẫn khoảng sân này, đống tro cốt trên nóc nhàđã bị thổi bay đi nhiều, chỉ sót lại chút ít lấm ta lấm tấm, nhưng vẫn cóthể nhìn ra hình dáng đại khái. Khối bia mẻ dưới đất từng được chàng rải bột tro lên, cũng còn lờ mờ thấy được.

Chàng đứng đấy trong chốc lát, lại lần về phòng chứa đồ lặt vặt, lấy ra nửa hũ tro lúc trước chưa dùng xong, vung hết lên mặt sân ghép từ vôsố viên gạch.

Chàng không hề đoán sai, trong số những viên xếp dưới đất kia córất nhiều làngọc bích cổ từ thời TầnHán, Ngụy Tấn.Chàng dùng đầu ngón tay tỉ mỉ vuốt thử các khegạch, những viên gạch cổ ấy đều làvề sau mới lắp thêm vào. Lại cẩn thận kiểm định chữ nổi chạm khắc trên đó, nhận thấy cóthật, cógiả, hiển nhiên làngười sưu tập không cóbao nhiêu năng lực phân biệt.

Dương bạt cũng thích những thứ đồ cổ này như chàng sao? Không giống cho lắm. Nếu thật sự yêu thích, chẳng cólýnào nàng không biết xác định thật giả.

Nàng cơ hồ chỉ đang gom góp, gom góp như cuồng si, như bộc phát. Bởi vìgạch lát nơi này thật sự cóquánhiều làgạch cổ khắc chữ.Chàng nhìn thấy một viên bắt mắt nhất: “Tử sinh đều đáng trọng”.

Từng tấc từng tấc, chàng sờ soạng xem hết cả khoảng sân rộng, cũng gom hết tất cả lárụng vào một nơi.Chàng trầm mặc ngồi xuống đất, chỉ rõ ràng một điều ——

Dương bạt yêu chàng từ rất lâu rồi.

Thật lâu trước khi gặp chàng ở chợ quỷ.

Cánh bèo lay dự báo cuồng phong nổi [*], tình cóchăng nhân quả đảo điên. LýNhu Phong chẳng thể hiểu thấu, đầu ngón tay cơ hồ xước toác ra giữa tầng bụi sáng hòa lẫn sương đêm.Chàng toan đứng dậy vào phòng dương bạt, chợt nghebên ngoài tường nhàcótiếng nổ vang. Đương kinh ngạc, cửa sân đã ầm ầm bật tung.

Câu này bắt nguồn từ “Phong phú” của Tống Ngọc thờiChiếnQuốc. Nguyên gốc làvề việc giónổi lên từ mặt đất, ban đầu chỉ khekhẽ lay động ngọn cỏ, cánh bèo, cuối cùng sẽ hóa thành cuồng phong càn quét tứ phương.Sau thìdùng để chỉ, phàm làchuyện lớn trên đời, trước khi xảy ra đều từng xuất hiện một vài dấu hiệu nho nhỏ.

Một gã hiệu úy dẫn vài tên lính vội vàng xông vào.Hiệu úy tuyệt nhiên chẳng thèm liếc nhìn LýNhu Phong đang đứng giữa sân, chỉ vung đao, lạnh lùng hạ lệnh: “Lục soát cho ta!”

Tiếng ủng da hỗn loạn nện cồm cộp trong sân. LýNhu Phong nghecóngười chạy về phía chái đông thìcuống quýt lao tới ngăn ở cửa, chất vấn: “Nửa đêm nửa hôm, sao các ngài còn xông vào nhàdân?”

Hiệu úy kia thôlỗ mắng to: “Cút ngay! Phiêu kỵ tướng quân của bọn ta muốn gặp Bão Kênương nương!”

Ngheđược làDương Đăng, LýNhu Phong an tâm hơn rất nhiều. Lại thấy gã gọi “Bão Kênương nương” màkhông phải “Trương Thúy Nga”, trong lòng đoán chắc làcóviệc nhờ nàng.Chàng nói: “Nương nương đã ngủ rồi.”

Hiệu úy đâu quan tâm nhiều vậy, cứ đánh mắt ra hiệu cho mấy tên lính. Tức thì, một tên xông tới kéo LýNhu Phong qua, hai tên khác đạp một cước mở bung cửa phòng, đi vào xách Trương Thúy Nga ra. Trương Thúy Nga uống say bítỉ, chẳng còn biết trời trăng gì, giờ làđã hoàn toàn bất tỉnh. LýNhu Phong vội vào phòng mòlấy một bộ áo khoác ngoài, rồi vọt ra đuổi theo quầng lửa, khẩn cầu hiệu úy: “Tướng quân, xin cho tôi đi cùng với. Nương nương vẫn đang say, còn cần tôi chăm sóc.”

Hiệu úy mất kiên nhẫn xôchàng ra. LýNhu Phong nhẫn nại đuổi theo: “Tướng quân, ngài quên rồi sao, lần trước phiêu kỵ tướng quân rơi xuống nước, làtôi cứu ngài ấy đấy. Nếu Bão Kênương nương muốn làm phép thìcũng cần tôi hỗ trợ.”

Bấy giờ hiệu uy mới nhìn thẳng vào chàng, giật một cây đuốc ràsát sạt chàng từ trên xuống dưới, đoạn hét to: “Đi theo!”

LýNhu Phong đuổi tới chỗ quầng lửa, hai tên lính đã nâng Trương Thúy Nga lên một chiếc xelớn.Chàng vịn vách leo lên, lại nghechúng đang thìthào mấy lời ôuế.

“Con bénày, lột ra mới thấy non quánhỉ.”

“Mày sờ ở đâu rồi?”

“Eo đó.”

“Sợ không dám sờ lên trên à?”

“Ai bảo mày thế?Một ả đồng cốt thôi thìcógìphải sợ.”

Trương Thúy Nga khi ngủ chỉ mặc hai lớp y phục trắng tinh, giờ đã bị kéo lên quánửa, để lộ cả nửa thân trên nõn nà.Hai tên lính đang định thòtay qua, thình lình cảm giác cóai đóđứng trước mặt.Chúng biết làđứa đầy tớ trong sân ban nãy, đang muốn quát đuổi đi, vừa ngẩng lên, đã gặp ngay một cái thây không đầu.

Xengựa chợt rung ken két, ánh đuốc chao mạnh, hai tên lính cường tráng kinh hãi gào thét xétan màn đêm.Chúng tèra quần bòlăn khỏi xe, nôn hết cả mật xanh mật vàng.

Trong xe, LýNhu Phong gắn đầu lên cổ lại, cầm đôi tay ấm áp của Bão Kênương nương phủ lên cổ mình.Gương mặt tuấn túxuất trần kia đang mím chặt môi trong bóng đêm, cực kỳ bình tĩnh.Chẳng mấy chốc, vết đao cắt lìa đã hoàn toàn biến mất.

Chàng mòmẫm kéo áo lại cho Bão Kênương nương, thắt kỹ dây lưng.Cuối cùng làkhoác thêm áo ngoài vừa rồi lấy trong nhàra, bọc lại kín mít, nghiêm chỉnh. Bánh xeliên tục xóc lên xóc xuống, chàng ôm nàng vào lòng.

~♥~♥~♥~

[1] Linh lục: Loại rượu ngon quýhiếm cómàu xanh lục, nay đã thất truyền (linh vàlục đều làcác loại rượu ngon, nên còn một giả thuyết đây làtên ghép từ 2 loại rượu). Thời bấy giờ cósuối linh lục trong thôn của họ Tào rất nổi tiếng.

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 24

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

Khi trước, LýNhu Phong đã chết trong lòng huynh trưởng.

Câu nói cuối cùng để lại cho huynh trưởng là: “Đau lắm, đại ca, huynh đừng uống.”

Huynh trưởng ứa nước mắt, nói một câu cuối cùng với chàng là: “Thàlàm chóthời bình, chớ làm người thời loạn.”

Thế nhưng chàng không thể chuyển thế làm chóthời bình, chàng thậm chívẫn còn ở lại thời loạn này, làm người cõi âm.

Con người chung quy rồi sẽ thay đổi. Khi phải trút bỏ y phục trước mặt Phùng Thời, chàng bỗng hiểu được ngay. Thế gian này córất nhiều chuyện, nhìn như rất khó, chẳng qua làvẫn chưa bị ép đến đường cùng.

Trước nay chàng rất sợ đau. Ở lần đầu mục rữa, chàng đau đến mức ngã vật ra đất khẩn cầu gã dương bạt liệt mau giết mình đi. Khi bị đạo sĩ Pháp Tuân dùng thuật trói quỷ, niệm chúxỏ móc rắn xuyên qua cạnh sườn, cơn đau đã tăng hơn gấp mấy lần khi rữa xác.Chàng cắn nát đầu lưỡi mình nuốt xuống, những tưởng ít nhất cóthể ngất đi, lại phát hiện người cõi âm vốn dĩ sẽ không vìđau đớn màbất tỉnh.

Lần này, thật đáng mừng làDương Đăng trang bị vũ khícực kỳ sắc bén cho lính của mình, cóthể chém sắt như chém bùn. Khoảnh khắc lưỡi đao cắm phập lên cổ, yết hầu đứt đoạn tuôn máu ào ạt làm chàng bị sặc, nhưng cũng may làđã kịp nín thở.

Khókhăn nhất làphần xương cổ.Một tay chàng túm tóc lên cao, tay kia phải bổ thêm vài nhát nữa mới gỡ đầu xuống được.

Chàng nhớ tới câu “Quân tử tránh xa nhàbếp”.Giả như hai mươi bốn năm qua mình chịu đến gần nhàbếp hơn chút đỉnh, cólẽ bây giờ động tác sẽ bớt lóng ngóng, sẽ đỡ làm bản thân đau đớn phát run, chẳng ra thể thống gìthế này.

Ở ngoài xe, hiệu úy vung roi quất hai tên lính kia.

“Khốn kiếp! Không thấy nóvẫn lành lặn à? Lấy đâu ra quỷ không đầu!”

“Ôi đại nhân!Cả hai chúng con đều tận mắt chứng kiến, máu međầm đìa luôn đấy!”

“Vớ vẩn!Chúng mày coi tao làthằng mùà!”

“Đại nhân, tên đódị lắm chứ không phải đùa đâu.Con vừa sực nhớ, lúc trước nóđã thối rữa toàn thân, bị đại tướng quân quăng cho chóhoang ăn, sao tự nhiên bây giờ bình thường lại rồi?”

“Cái bọn bói toán đoán mệnh lăn lộn giang hồ này cóđứa nào không thủ sẵn mấy chiêu chemắt?Mau về đội ngay, cấm ồn ào nữa!”

***

Xengựa chạy cấp tốc, chưa mất bao lâu đã đến phường rượu linh lục ở chợ Tây. Trước mắt làtrùng trùng quân đội giới nghiêm canh phòng. Luồng khói từ vôvàn bóđuốc bốc lên ngùn ngụt, kết thành một tầng mây đen lơ lửng giữa không trung.

Hiệu úy giương cao trường đao, đội quân tự động dạt qua hai bên như thủy triều, nhường ra một lối đi. LýNhu Phong bồng Bão Kênương nương, dựa vào tiếng ủng da của hiệu uýđể bám sát phía sau.

Trong phường rượu, mấy bàn tiệc bày đầy trước đóđã được dọn sạch, ngay giữa phòng kêmột chiếc sập,Dương Đăng được cởi hết giáp trụ đang nằm trên đó.Hắn bị ngâm trong biển rượu nên toàn thân nhiễm phải sắc xanh của linh lục, gân guốc nổi vằn vện, trông cực dữ tợn.Hắn thống khổ tột độ, cứ liên tục lật qua lật lại trên sập, thỉnh thoảng còn nôn ra nước đen sền sệt. Nội thị đã dùng thùng gỗ nhỏ lót mạt cưa thơm để hứng, ấy thế màmùi tanh nồng vẫn ngập khắp phòng.

Sau tấm rèm sa mỏng cóngười lớn tiếng hỏi, nghenhư hơi bực: “ThứDương khanh nôn ra này, rốt cuộc làmáu hay làbùn?”

Y quan vã mồ hôi bẩm báo: “Thưa, vừa rồi chúng thần thử bỏ đỉa vàgiun lên, đỉa sợ tránh xa, giun thìrúc vào, nên cho làbùn chứ không phải máu.”

“Dương khanh đang yên đang lành, sao tự nhiên lại nôn bùn?”

Y quan đã bắt đầu run rẩy, vội lập cập đáp: “Trong, trong biển rượu córất nhiều cặn rượu…Chắc, chắc làtướng quân chìm xuống, bị sặc…”

Tiêu TửAn chẳng buồn đôi co với y quan, quay qua hỏi Phạm Bảo Nguyệt đứng bên cạnh: “Ngoài ngự y ra thìông làngười cóy thuật cao nhất, ông thấy thế nào?”

Phạm Bảo Nguyệt chắp hai tay, thận trọng trả lời: “Theo như lão hủ thấy,Dương tướng quân làbị tàma ám, không thể chữa bằng thuốc thang, châm cứu được.”

Mới rồi đuổi giết thích khách, rất nhiều binh tướng tận mắt chứng kiến cảnhDương Đăng rơi vào biển rượu.Họ đều xác nhận làDương Đăng bỗng nhiên tự ngã vào đấy. Thế nhưngDương Đăng trong vài lần tỉnh táo đứt quãng lại nói mình bị một đôi tay đen đúa lôi đi.

Việc này quásức kỳ quái.Với độ cao của biển rượu,Dương Đăng tuyệt đối không thể trượt chân ngã vào, màbiển rượu kia cũng đâu đủ lớn để làm chết đuối một gã đàn ông to kềnh nhưDương Đăng.

Tiêu TửAn không hỏi nhóm thầy thuốc nữa, chuyển sang những người trong giới Phật – Đạo đang cúi đầu đứng một bên: “Các vị được vương cung cung phụng bấy lâu, bình thường đều vỗ ngực tự xưng làpháp thuật cao cường, sao đến lúc cần thìhết người này đến người khác đều mất linh rồi?”

Mấy vị đấy vừa nãy đều đã phôbày bản lĩnh thần thông, làm một lượt cúng bái trừ tàchoDương Đăng.Song ngoại trừ khiếnDương Đăng nôn ra nhiều bùn đen hơn, khổ sở giãy giụa nhiều hơn thìchẳng cótác dụng gì.

Hoàn toàn hết cách, những ai đang cúi đầu thìcàng cúi sâu thêm. Lòng người bàng hoàng, không kẻ nào dám can đảm thốt lên nửa lời.

“Một đám ăn hại!” Tiêu TửAn bực tức nổi đóa, quay phắt qua ThôngMinh tiên sinh đang đứng ở một hướng khác. ThôngMinh tiên sinh tiên phong đạo cốt, tay phất quạt lông, đầu chít khăn lụa, thời khắc thế này màvẫn giữ nguyên tư thái ung dung, thản nhiên tự tại. Tiêu TửAn thấy ông cụ như thế thìcũng hơi kính sợ, bèn dằn bớt cơn giận, hạ giọng thỉnh giáo: “Liệu tiên sinh cócao kiến gìchăng?”

ThôngMinh tiên sinh thành thật phẩy phẩy quạt lông: “Sơn nhân lão đây chỉ hiểu đôi chút tướng thuật, hoàn toàn chẳng mảy may hay biết gìvề pháp thuật Đạo gia. Nhưng vị ‘Bão Kênương nương’ Trương Thúy Nga màDương tướng quân luôn miệng nhắc tới kia, đúng làđệ tử không chính thức của pháiDương Ẩn, cũng cóchút ít đạo hạnh thiên môn. Theo thiển ýcủa lão sơn nhân này thìchi bằng hãy để Trương Thúy Nga thử một lần.”

NgheThôngMinh tiên sinh đề cập Trương Thúy Nga, trong đầu Tiêu TửAn bật ngay ra bốn chữ nọ:Cỏ thu một mùa.

Năm đókhông mời nổi ThôngMinh tiên sinh, gã chỉ cóthể hạ yêu cầu xuống, sai Phùng Thời hỏi Trương Thúy Nga một quẻ. Trương Thúy Nga đã phán cho TiêuYên:Cỏ thu một mùa.

Gã lýgiải bốn chữ kia là, thanh danh của TiêuYên cóto đến mấy, thìcũng như cỏ cây sẽ cólúc úa tàn.Cuối thu năm đógã bất ngờ tập kích, quả nhiên đánh bại được TiêuYên từ nhỏ đã luôn nổi trội hơn mình, còn đày y vào ngục sâu.

Việc đấy rất bíẩn, chỉ códăm ba thần tử thân tín biết được. Từ bấy trở đi, gã ra lệnh cho Phùng Thời cấm Trương Thúy Nga đoán mệnh giúp kẻ khác.

Chẳng ngờ,Dương Đăng này thế màcũng quen biết con békia, hiển nhiên làđã từng nhờ tính quẻ riêng cho mình. Nghĩ đến đây, Tiêu TửAn không khỏi quăng một ánh mắt nghi kỵ xuốngDương Đăng đang nằm trên sập.

Kẻ này nắm binh quyền trong tay, làmãnh tướng bậc nhất dưới trướng gã.Cóthể nhờ cậy, nhưng cũng cần kiêng dè.

…

Khi được LýNhu Phong bế vào phường rượu, Trương Thúy Nga vẫn ngủ mêman. LýNhu Phong bị quát bắt quỳ lạy Ngôvương ở sau rèm. Phạm Bảo Nguyệt trông thấy hai người họ thìthầm cả kinh, song chẳng dám để lộ ra ngoài.Ánh mắt ThôngMinh tiên sinh đảo qua đám người trong phòng, cuối cùng dừng lại trên thân LýNhu Phong, quạt lông nhẹ lay, cao thâm khóđoán.

Nội thị cất giọng thethégọi Bão Kênương nương, nhưng mãi không thể làm nàng tỉnh dậy.

LýNhu Phong vội lay lay Bão Kênương nương, Bão Kênương nương vẫn tiếp tục say giấc.

Từ sau rèm truyền ra một giọng lãnh đạm: “Hắt nước đi.”

Nội thị liền sai người múc nước giếng, càng lạnh càng tốt.

LýNhu Phong đột ngột ngăn cản: “Xin đợi đã —— ”

Lần đóở chợ quỷ, chàng từng bịDục phu nhân sai giội nước lạnh khắp người, biết rõ nước lấy giữa đêm sẽ buốt đến mức nào. Bão Kênương nương bệnh nặng chưa khỏi, erằng khólòng chịu nổi giày vò.

Chàng dập đầu mạnh về phía rèm, khẩn cầu: “Bẩm vương thượng, hiện giờ đã cóthể cứuDương tướng quân, không cần đánh thức Bão Kênương nương.Việc này tiểu nhân cũng làm được.”

Phạm Bảo Nguyệt kinh ngạc trợn mắt, ThôngMinh tiên sinh chỉ vuốt râu dài. Ngôvương hừ lạnh: “Ngươi làai?”

LýNhu Phong biết, nếu mình bị đuổi khỏi dương bạt thìsẽ chẳng còn khả năng quay lại nữa. Trong lòng bèn hạ quyết định: “Tiểu nhân làlang quân của Bão Kênương nương.”

Tiêu TửAn cười gằn: “Phùng Thời mới chết mấy ngày màđã gả ngay cho kẻ khác? Ả Trương Thúy Nga này tài thật đấy. Không chừng làcấu kết với gian phu giết chồng cũng nên.”

LýNhu Phong nói: “Nếu đúng như lời vương thượng, thìtiểu nhân nào dám ngang nhiên chạy đến để bị bắt…”

Sau tấm rèm sa mỏng, hàng mày của Tiêu TửAn khẽ nhướng.Gã nghĩ, kẻ này lại rất nhanh nhạy, biết ứng đối linh hoạt.

Gã Ngôvương Tiêu TửAn đây cũng làngười tàn nhẫn, quyết đoán. Phùng Thời hầu hạ gã mấy chục năm, đột nhiên chết đi, gã cũng chẳng thèm đếm xỉa. Những kẻ biết quánhiều bímật của gã, chết sớm sẽ tốt hơn làsống dai.

Trước mắt, gã không rảnh truy xét cái chết của Phùng Thời, việcDương Đăng hai lần gặp nạn dưới nước mới khiến gã cảm thấy dị thường.

Tiêu TửAn đang do dự nên xử tríLýNhu Phong thế nào, ThôngMinh tiên sinh đã phất quạt lên tiếng: “Thưa vương thượng, nếu không ngại thìcứ để cậu ta thử một lần xem sao.”

Tiêu TửAn cân nhắc giây lâu, rồi nói với LýNhu Phong: “Vậy hãy cho bản vương thấy ngươi bản lĩnh đến đâu. Ngộ nhỡ không cứu đượcDương tướng quân ——”Ánh mắt gã lạnh lùng đảo qua hai người một nằm một quỳ bên kia rèm.

“Bản vương sẽ lấy đầu ngươi vàTrương Thúy Nga tế quỷ thần.”

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 25

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

Tất cả mọi cửa của phường rượu đều được cài kín đến mức không thể lọt một hơi gió. Ngay lúc này, thực sự làlặng phắc như tờ.

Lòng bàn tay têcóng của LýNhu Phong đã rướm mồ hôi.

Chàng nào cóbiết Đạo pháp gì, nào biết phải làm sao để cứuDương Đăng.Chàng chỉ đang cố kéo dài thời gian, được chừng nào hay chừng đó, những mong Bão Kênương nương sẽ sớm tỉnh dậy.

LýNhu Phong xin Ngôvương một bát canh giã rượu cho Bão Kênương nương, còn thỉnh cầu: “Bẩm vương thượng, khi tôi cứuDương tướng quân thìkhông thể để người ngoại đạo bên cạnh.”

Thỉnh cầu này cóthể hiểu được, các môn các phái đều phải thủ sẵn vài tuyệt chiêu độc môn, tất nhiên không muốn bị người ngoài học lỏm. Tiêu TửAn phất phất tay, ra hiệu cho những ai không liên quan như y quan, Phạm Bảo Nguyệt, người của Phật – Đạo… lui hết ra ngoài.

Song ThôngMinh tiên sinh vẫn đứng yên.Ông cụ chắp tay nói: “Lão nông cạn đây làthầy tướng, hết sức tòmòvề đạo thuật của tiểu huynh đệ.Hi vọng cóthể ở lại xem cho tường tận.”

LýNhu Phong muốn tránh mấy người kia, chủ yếu vìsợ họ phát hiện mình làngười cõi âm. Những vị tu Phật – Đạo này ít nhiều đều hiểu vài đặc tính của người cõi âm.

Tuy nhiên, lần trước nhóc Đinh Bảo đi đưa tin, ThôngMinh tiên sinh đã biết rõ về chàng rồi nên chẳng cần chegiấu nữa. ThôngMinh tiên sinh làcao nhân thế ngoại không vướng sự đời, tuy lần này rời núiDương Ẩn xem mệnh cho con trai Ngôvương, LýNhu Phong vẫn rất kính trọng ông. Ngheông khiêm tốn xưng là“nông cạn”, thìcũng chắp tay trả lễ ngay.

LýNhu Phong đưa Bão Kênương nương sực nức mùi rượu đến bên sậpDương Đăng đang nằm, ghésát tai nàng gọi: “Nương nương, nương nương, mau tỉnh lại!”Hơi thở của chàng thổi vào tai Bão Kênương nương, nghenhồn nhột. Nàng “Ừm” một tiếng, rồi nghiêng đầu tránh đi.

Nhưng vẫn mêman chưa tỉnh.

LýNhu Phong bất đắc dĩ, đành phải tự nghĩ biện pháp.

Trời còn mờ tối, gàchưa gáy sáng, chàng vẫn thấy được mọi sự của âm gian.

Hiện giờ chàng nhìn ra lệ quỷ tụ lại dày đặc, đều làlệ quỷ đang chiếm thânDương Đăng.

Dưới nước âm khínặng. Lần trướcDương Đăng trôi từ đáy ao phóng sinh đến đầu nguồn sông TầnHoài, oan hồn đã dệt thành tấm lưới rong rêu, bọc hắn kín bưng trong đó.Dương Đăng cứ tưởng mình vẫn bơi lên trên, song thực tế làđang trôi thẳng ra sông.

Chàng thân làngười cõi âm, nhưng khi vươn tay khuấy đảo nơi oan hồn kết kén thìvẫn cảm thấy buốt tim thấu xương, tưởng chừng cóngàn vạn oan hồn từ hàng chồng núi thây đang gào thét vọt qua tai, âm thanh chát chúa tan nát cõi lòng.

Đám quỷ gặp phải hôm nay còn khốc liệt hơn, chất chứa oán khínặng hơn, đã điên cuồng xérách một lỗ thủng trong hồnDương Đăng, tìm được nơi dương khímỏng nhất để chui vào.

Lệ quỷ trên thânDương Đăng không chỉ cómột. Tất cả chúng như quyện vào nhau thành một con rắn khổng lồ, xoắn bện, vặn vẹo, không thể phân rõ khuôn mặt.Chúng liên tục xoay vần, đâm xuyên, rít gào, thanh âm còn chói tai hơn cả buổi đêm giữa lòng sông TầnHoài.Dương Đăng giết người như ngóe, một đôi tay hắn đã khiến máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng. Nay vôvàn oan hồn ấy tụ tập trong phường rượu này, ép xuống khiến LýNhu Phong gần như nghẹt thở.

Khi LýNhu Phong cầm tay dương bạt ấn lên đỉnh đầuDương Đăng, chúng lệ quỷ thình lình bật rít thảm thiết, đâm thốc vào tai làm chàng phải vội vàng bịt chặt.

Một cơn rét lạnh chạy thẳng từ bàn chân lên sống lưng mỗi người.Rèm sa mỏng trước mắt Tiêu TửAn bất chợt không giómàtung bay. Trong chớp mắt hất lên đấy, gã thấy rõ vẻ thống khổ đột ngột xuất hiện trên mặt LýNhu Phong, động tác hai tay bịt tai hết sức quỷ dị. Tiêu TửAn kinh hãi, nghĩ bụng kẻ trước mắt này quả cóthể thông linh.

Thế nhưng, trong lòng LýNhu Phong giờ đây còn hoảng hốt hơn cả Tiêu TửAn.

Chàng vốn cho rằng, dựa vào dương khídồi dào từ dương bạt cũng đủ để xua tan lệ quỷ đang chiếm thânDương Đăng. Nào ngờ chỉ cómột ít tản đi, số còn lại vôcùng ngoan cố, vẫn cắn răng mặc cho ngọn lửa của dương bạt thiêu cháy.Chúng đau đớn bay tán loạn tứ phía trong cơ thểDương Đăng, không chịu rời khỏi.

Dương Đăng đã ngừng nôn bùn đen, nhưng lại gào thét lăn lộn trên sập. Tiêu TửAn cuống quýt sai người qua ấn hắn xuống, chỉ thấy hai mắt hắn lồi ra, làn khíxanh đen liên tục chạy quanh trên mặt, mồ hôi chảy ròng ướt áo.Hiển nhiên, hắn đang chịu giày vògấp trăm ngàn lần ban nãy.

LýNhu Phong thấy những lệ quỷ kia bị lửa nóng của dương bạt kích thành bạo ngược, bắt đầu cắn xéhồn pháchDương Đăng.Cũng không biếtDương Đăng còn cầm cự được bao lâu. Tất nhiên, chàng muốnDương Đăng phải nhận hết ác báo đấy, nhưng ngay lúc này sao cóthể để mặc hắn chết đi? LýNhu Phong nóng lòng quásức, chỉ biết nắm tay Bão Kênương nương dọa: “Trương Thúy Nga, cômàcòn không tỉnh làtôi hóa cốt thật cho côxem.”

Lệ quỷ càng lúc càng bạo phát tàn ngược.Muôn vàn bầy oan hồn tụ thành cuồng phong ngợp trời, vần vũ đảo quanh, lật ngói rung xàkhiến cả phường rượu giật lên bần bật, bụi đất rơi mịt mù.Mọi người ở đấy đều kinh hoàng mất vía, chúng nội thị thay nhau khuyên Ngôvương tránh đi.

Tiêu TửAn suy cho cùng vẫn cósự gan góc của kẻ làm vương, nói: “Côchính làngười mang thiên mệnh, bọn âm quỷ này màlàm gìđược cô!”Gã đanh giọng, “Nếu ngươi không thể cứu sốngDương khanh, bản vương sẽ lấy thủ cấp ngươi để trấn áp đợt phong ba này!”

Giữa bốn bề tiếng quỷ khóc than, LýNhu Phong chợt ngẩng phắt đầu.Chàng thấy rõ tướng mạo dữ tợn của lệ quỷ trên ngườiDương Đăng. Làcon trai TiêuYên, làbộ hạ cũ của TiêuYên năm nào, còn cóhuynh trưởng của chàng.

Trong nháy mắt đó, huynh trưởng nhìn thẳng vào chàng, cừu hận, oán giận, không cam lòng…Chàng đều thấy rõ mồn một, nhưng trong mắt huynh trưởng không cóchàng.

Trong nháy mắt đó, lòng LýNhu Phong như bị búa lớn nện vào, khiến trái tim đã chết lặng nơi ngực chàng dập nát.

Chàng vươn tay chạm vào mặt huynh trưởng, lại đụng trúng thân thểDương Đăng.

Vẫn biết vạn vật trong thiên địa này đều tuân đúng một đạo lý: Người hướng lên cao, nước chảy chỗ trũng. Thể xác người cõi âm cũng tựa như chiếc hố sâu hoắm, làvùng cực âm.Dương khícủa dương bạt làTháiSơn ép xuống, lệ quỷ đang phải gồng mình đỡ lấy, bỗng đâu xuất hiện một khoảng thuần âm, chúng liền bị hấp dẫn trốn cả vào trong.

Huynh trưởng nhận ra hơi thở quen thuộc từ thể xác thuần âm này trước tiên. Đầu LýNhu Phong bất chợt ngửa mạnh, hai mắt trợn trừng, lập tức bị lệ quỷ xâm nhập toàn thân.Chúng ồ ạt nối nhau, thoáng chốc đã chiếm trọn thân thể.

Lệ quỷ biến mất, cuồng phong ngừng thổi, bụi mùdần tan.Cả ngườiDương Đăng hoàn toàn thả lỏng, khíxanh đen trên mặt cũng nhòa đi.Hết thảy đã bình thường trở lại, chỉ còn duy nhất một vấn đề làhắn vẫn hôn mêbất tỉnh. Tiêu TửAn gọi y quan xem thử choDương Đăng.Y quan bắt mạch xong, bẩm báo làcơ thểDương tướng quân hiện khásuy yếu, nhưng cứ điều dưỡng liên tục vài ngày làkhôi phục như cũ. Tất cả mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm.

LýNhu Phong một tay chống đất, mồ hôi túa ra đầm đìa, chẳng mấy chốc đã tụ thành một vũng nước nhỏ.

Bao tiếng bước chân rần rật bước ngang qua chàng, thế màcóvài khoảnh khắc chàng không nghethấy gì, cũng không cảm giác được sự tồn tại của chính mình.

Lệ quỷ đang tranh đoạt thể xác thuần âm này.

Chàng nhấc hai mi mắt nặng trịch lên, đôi con ngươi như suối trong ngần phản chiếu hình bóng dương bạt.Chàng mơ hồ trông thấy quầng lửa tươi đẹp mới đứng đối diện mình, bất thình lình vụt tắt, lại chớp mắt đã ở ngay trước mặt.

Chiếc quạt đang lay động của ThôngMinh tiên sinh bỗng dừng phắt.Ông nhìn đôi tay trời sinh dùng nắn xương đoán mệnh của dương bạt xếp chồng lên nhau, cửu cung bát quái, thập nhị thần văn, vũ trụ vạn vật, bỗng chốc đều thu trọn vào đôi tay kia. Nàng bắt quyết Bắc Đẩu, kết đôi ngũ lôi [1], khum tay, gập ngón, thét vang: “LUI!”

LýNhu Phong khép hai mắt, ngã oặt vào lòng nàng.

Sau chiếc quạt lông, khuôn mặt xuất trần thoát tục thoắt cái đã sa sầm. Trong đầu ông cụ chợt hiện rõ giọng nói như âm phong, mỏng mảnh, không chút độ ấm:

—— Ta cứ muốn tên người cõi âm này, cứ muốn phần hồn này đấy. Đừng nói làhồn của tiểu vương gia, cóđem đổi thành hồn của lão thiên vương thìta cũng không cho phép!

“Nghiệt súc.”

Từ miệng vị tiên phong đạo cốt ấy lạnh lùng nhả ra hai chữ nặng nề.

~♥~♥~♥~

[1]Quyết Bắc Đẩu:

Quyền ngũ lôi: (đôi ngũ lôi làlàm cả 2 tay)

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 26

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

Bão Kênương nương được đưa về phủ củaDương Đăng. Tác dụng từ canh giã rượu không duy trìthêm bao lâu, nàng vừa lên xengựa làlại thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy lần nữa, ngoài cửa sổ đã sáng choang. Nàng rướn tới nhìn ra xem, xác nhận giờ đúng làban ngày.

Cả phòng không cóai, nàng khoác áo xuống giường, thấy LýNhu Phong đang đọc sách trong sảnh nhỏ.Dương Đăng sắp xếp cho họ vào một viện bénhất, ước chừng chỉ được cỡ gian nhàchính ở chỗ họ Phùng. Tuy nhiên, bố cục vànội thất bên trong lại đầy đủ không thiếu thứ gì.Dùkháđơn sơ nhưng vẫn sáng sủa, sạch sẽ, phía ngoài còn cóthềm cỏ xanh rờn. Tất cả đều thanh nhã hợp lòng người.

Hôm nay LýNhu Phong đổi qua một bộ thuần trắng thông thường của tôi tớ, chắc làđược người trong phủ củaDương Đăng chuẩn bị cho.Mái tóc dài đen nhánh buộc cao, vẫn luôn làgọn gàng, tinh tươm. Trong tay chàng cầm một quyển thẻ tre, đầu ngón tay sờ từng con chữ khắc trên thẻ để đọc dần.

Bão Kênương nương vén tóc dài, đi chân trần qua, không phát ra tiếng động. Nàng xem thử, hóa ra làquyển «Âm PhùKinh» [1].

Trên bàn cạnh cửa sổ cóđặt một bình gốm cũ mẻ, đựng đầy nước trong vàcắm thẳng một cành hoa dành dành chớm nở.Cành xanh hoa trắng xinh đẹp, vôcùng vui mắt.

Bão Kênương nương nghĩ, hoa dành dành chẳng phải thứ gìquýhiếm, trong thành này đâu đâu cũng có. Ở chốn trần ai ôtrọc đây, cũng chỉ còn những hoa tươi cỏ non ấy làthanh khiết. Trước giờ nàng đều hái rất rất nhiều, ôm cả bóto trước ngực, chỉ cúi đầu khẽ ngửi, đã nghehương thơm ngây ngất.Chứ ai như LýNhu Phong keo kiệt hái mỗi một cành, còn cắm trong cái bình sứt… Nhưng chêthìchêvậy, khóemiệng nàng vẫn tươi rói.

Nàng ra ngoài nhờ hầu gái đưa nước nóng tới để tắm trong phòng. Tiếng nàng cởi y phục loạt soạt làm LýNhu Phong hơi mất tự nhiên.Chàng bèn đứng dậy toan tránh đi.

“Ngươi qua đây.” Bão Kênương nương nghèn nghẹn gọi. Nàng thả y phục xuống, bước vào thùng tắm.

“Nương nương tắm rửa, tôi không tiện ở bên.”

“Ngươi thấy được chắc?” Bão Kênương nương trào phúng, “Cônàng hầu gái ngoài kia khónói chuyện quá, ngươi ra hỏi, lấy hộ ta miếng bông tắm thơm đi.”

LýNhu Phong hơi chau mày, cân nhắc đôi chút, rồi buông quyển thẻ trexuống, ra ngoài tìm hầu gái xin bông tắm thơm.Chẳng mất bao lâu, chàng đã cầm vào đưa vội cho Bão Kênương nương.

Bão Kênương nương nhận lấy miếng bông tắm trắng ngà, soi dưới ánh sáng, giọng hơi giễu cợt: “Người đâu khóở, ta hỏi thìchẳng cho được một mẩu, gặp đàn ông xong chỉ tiếc không thể giao cả gia tài.”

LýNhu Phong đứng một bên, lặng thinh. Bão Kênương nương đặt bông tắm xuống, quay qua LýNhu Phong: “Chắc ngươi ghét ngheta xỉa xói cay nghiệt vậy lắm nhỉ.”

LýNhu Phong đáp: “Nương nương nghĩ sao nói vậy, làmột người tốt.”

“LýNhu Phong,” Bão Kênương nương bỗng nghiêm túc gọi, “Nếu ngươi cứ một hai phải giả tình giả ývới ta như thế —— ngươi sẽ mệt lắm.”

LýNhu Phong ngẩn người, lại nghenàng bình thản tiếp tục: “Ngươi còn cả nửa đời sau phải sống cùng ta, rất dài.”

Nói xong câu này, Bão Kênương nương chẳng lên tiếng nữa, chỉ để mặc chàng ra sảnh ngoài, khép cửa.

LýNhu Phong đi ra, đột nhiên cảm giác cõi lòng vắng vẻ.Chàng cứ ngồi thừ đấy, nhất thời không đọc được chữ nào vào đầu, đành qua kho củi bên cạnh nhóm lửa sắc thuốc.

Chẳng mấy chốc, Bão Kênương nương tắm rửa xong đi ra, đổi một bộ áo đỏ váy lam, bên hông vẫn đeo dây buộc chuỗi chuông đồng xanh, mỗi một nhịp bước đều vang lên leng keng rộn rã. LýNhu Phong nhớ tới cái đêm ở chợ quỷ, từ rất xa chàng đã ngheđược tiếng chuông này.Chẳng hiểu vìsao âm vang ấy lại nổi bật, rõ ràng giữa vôvàn tiếng quỷ hồn khóc than. Nhịp chuông reo vui mỗi bước mỗi đến gần, chàng vừa ngẩng lên, đã thấy ngay một quầng lửa diễm lệ.

…

Bão Kênương nương lau tóc, xách thùng tắm ra ngoài đổ nước. Nàng lướt qua người chàng như giónhư mây, loạt sàloạt soạt, leng ca leng keng, tới tới lui lui thoăn thoắt giặt đồ, vắt ráo.Song chẳng thèm nói lời nào với chàng.

LýNhu Phong được nhàn quáđâm mất tự nhiên, bèn nói: “Nương nương, còn việc gìđể tôi làm không.”

Trong sân chẳng tìm ra chiếc quechuyên dùng để mắc đồ qua dây phơi, Bão Kênương nương đành phải bắc ghế đứng lên cho gần dây hơn chút, trả lời bằng giọng khôkhốc: “Ngươi cũng tự nhận làchồng ta với Ngôvương rồi, ta màsai bảo ngươi như tôi tớ thìchẳng phải làkhi quân, lừa gạt bề trên à?”

Dây phơi này không biết do ai chăng màrất cao, Bão Kênương nương phải nhón chân thảy áo váy vắt qua, xong mới kéo tới dịch lui cho ngay ngắn. LýNhu Phong dựa theo tiếng chuông bước đến, lần mòlấy đồ ướt trong tay Bão Kênương nương, rồi giơ cao mắc lên dây. LýNhu Phong phân bua: “Tôi biết nói vậy sẽ làm nương nương gánh bêu danh ba đời chồng. Nhưng nếu không thế thìhọ nhất định không cho phép tôi ở bên nương nương.”

Bão Kênương nương lãnh đạm: “Nói thìnói thôi, họ bỏ truy cứu chuyện của Phùng Thời, đã xem như chúng ta may mắn rồi.”Hồi lâu sau, nàng lại tự giễu bật cười, “Ba đời chồng, ha.”

LýNhu Phong phơi xong váy áo ngoài thìcầm phải một món mềm mềm nho nhỏ, cảm nhận khác hoàn toàn các thứ y phục mình biết, chỉ cómột mảnh mỏng dính.Chàng thật chẳng đoán nổi làgì, bèn thắc mắc sờ đi sờ lại. Bão Kênương nương đứng bên cạnh hơi thẹn, nạt: “Làm gìcứ mần mòhoài vậy?”

Chàng bỗng kịp hiểu ngay đấy làyếm của phụ nữ. Từ lòng bàn tay truyền đến xúc cảm giống y tối qua trên xengựa, đầu ngón tay nóng ran.Rốt cuộc chàng vẫn còn trong cái tuổi khíhuyết dâng trào, lại độc thân bao lâu, bất giác cả người hơi khônóng.

Bão Kênương nương xách chậu gỗ tránh sang chỗ khác, váy dài quét qua cỏ xanh mọc um tùm trong sân nhỏ, chuông đồng vẫn vang từng hồi lảnh lót.Hết thảy đều ghi khắc vào tai chàng.

…

Lúc trở lại sảnh, LýNhu Phong cầm theo một bình thuốc vàmột bát sứ thô. Ngón tay chàng chặn ở mép bát, từ từ rót thuốc nóng vào. Đổ đầy một bát thìtrong bình vẫn còn non nửa. Bão Kênương nương đã lớn chừng này, ngoại trừ lần đến nhàPhạm Bảo Nguyệt ra thìchưa từng phải uống thuốc.Chỉ ngónước thuốc nâu đen kia thôi đã thấy cả miệng đắng nghét.

Nàng nín thở uống hết một bát. LýNhu Phong lại rót cho nàng bát khác xem chừng còn đậm đặc hơn. Khi chàng xoay người, Bão Kênương nương bắt chéo chân gỡ giày vải, lặng lẽ tháo chuông. Nàng bước chân trần, im ắng bưng bát tới chậu cây thạch lựu đặt ngoài cửa.Vừa tính đổ xuống, đã bị LýNhu Phong vươn tay ngăn lại.

“Nương nương, xin hãy uống hết.”

Bão Kênương nương mặt mày nhăn tít, đưa ngay bát thuốc nghi ngút khói đắng tới trước mặt chàng, cứng nhắc nói: “Ngươi đi màuống.”

LýNhu Phong khẽ thở dài: “Nương nương, một đơn thuốc của chúPhạm cóthể đáng giángàn vàng.Chúấy kêthuốc cho ngài năm ngày, ngài tính thử xem mỗi bát này hết bao nhiêu tiền.”

Bão Kênương nương xoay xoay ngón chân vào vệt lõm do nước nhỏ từ mái hiên xuống ăn mòn bậc đáxanh, nhẩm tính giácả, xong thìngửa đầu nốc cạn ngay bát thứ hai.

LýNhu Phong lắng tai chờ nàng uống, nghethấy bát đã hết thuốc thìlấy từ tay áo ra một lọ nước mật cho Bão Kênương nương, rồi cầm bình vàbát không ra giếng rửa sạch.

Bão Kênương nương soi lọ nước mật dưới ánh sáng. Nhìn dấu đóng dưới đáy lọ, biết làmua hôm đi ngang qua quầy quàvặt ở chợ Tây.Chắc hẳn lúc đómua làtính để nàng dùng sau khi uống thuốc đắng.

Bão Kênương nương mân mêchiếc lọ mãi lâu, nhưng cũng không uống, chỉ cất vào túi vải nhỏ bên hông. Nàng cúi xuống xỏ giày, đeo chuông trở lại.

LýNhu Phong rửa bát xong thìtrả về kho củi, đi vôsảnh không nghetiếng leng keng nữa, thìbiết cuối cùng Bão Kênương nương cũng an tĩnh lại.Chàng cầm quyển «Âm PhùKinh» lên đọc tiếp, chợt ngheBão Kênương nương hỏi: “Ngươi tìm đâu ra «Âm PhùKinh» thế?”

“Dương Đăng cho chúng ta thường trúở đây, nên đã phái người về nhàlấy đồ đạc qua. Tôi nhớ trong phòng nương nương cócuốn này, mới dặn họ cầm theo hộ.” LýNhu Phong đáp rất thành thật.

“«Âm PhùKinh» này cóngười bảo làvề binh pháp mưu lược, cóngười cho làthuật trị quốc, cũng cóngười coi làđạo dưỡng sinh. Nhưng thực ra, nócòn làsách nhập môn pháp thuật Đạo môn.” Bão Kênương nương nhìn LýNhu Phong, nói bằng giọng ngang ngang gần như chẳng cóthanh điệu, “Ngươi không hứng thúmấy với ba mục đầu, đoán ắt hẳn làvìtìm hiểu thuật pháp Đạo môn rồi.”

Ngón tay đang sờ chữ khắc của LýNhu Phong hơi trượt xuống.

Bão Kênương nương trông thấy hết cả, cười nhạt châm biếm: “Sợ cái gì, chẳng phải rất muốn biết ta đuổi lệ quỷ khỏi người ngươi bằng cách nào à?Hỏi thẳng ta làđược, cần gìkhổ công thế.”

LýNhu Phong mấp máy môi, nói: “Tôi thích tự tìm hiểu hơn.”

Bão Kênương nương đứng dậy, đi đến cạnh chàng, thuận miệng hỏi: “Đọc tới đâu rồi?”

Nàng thấy ngón tay chàng đặt lên câu thứ tư:

——Vũ trụ trong lòng bàn tay, thân biến hóa sinh vạn thứ.

Nàng khẽ cười: “Đọc hiểu không?”

LýNhu Phong nghera giọng điệu khinh miệt của nàng, trong lòng hơi không phục.Họ LýTrừngChâu làdòng dõi thư hương, chàng dẫu chưa hẳn tài học cao rộng như hai vị huynh trưởng, thế nhưng vẫn làđầy bụng thi thư, hálại cóthể để một côbéchỉ biết xem bói châm chọc?

Chàng đáp: “Bốn câu đầu đơn giản lànói về ‘Xem xét đạo trời, làm theo lẽ trời’, tức làquan sát quy luật của vũ trụ vạn vật, rồi căn cứ vào quy luật đóđể làm việc. Như thế, vũ trụ to lớn, nằm trong một tay;vạn vật biến hóa, không vượt ngoài thân [2].”

Bão Kênương nương nghexong thìcả cười.

“Mọt sách.”

~♥~♥~♥~

[1]Âm PhùKinh:Cuốn sách ngắn của Đạo Lão, tương truyền doHoàng Đế viết. Theo nhànội đan Lưu NhấtMinh thời Thanh thì“Chỉ cóhơn 300 chữ, lời của nósâu nhiệm, ýnghĩa nótinh vi. Nósinh raHỗn Độn, phávỡHồngMông, diễn xuất những điều bímật của TạoHóa, triển khai những điều bíẩn của TínhMệnh. Đólàmột quyểnChân kinh, dạy Tu Đạo hay nhất” (Bình chúcủa Nhân Tử NguyễnVăn Thọ).

Vũ trụ trong lòng bàn tay, thân biến hóa sinh vạn thứ:Một cách giải thích phổ biến làcon người vốn cókhíngũ hành trong thân, ngũ hành ngụ tại tâm, màtâm thìchia ra nhân tâm (lòng người) vàđạo tâm (lòng trời). Nếu cóthể để đạo tâm dẫn dắt thìsẽ dần tiến gần đến trời. Từ đómàđiều khiển được ngũ hành, vũ trụ đều nằm trong lòng bàn tay, vạn vật biến hóa cũng không vượt khỏi thân mình.

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 27

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

LýNhu Phong ngheBão Kênương nương cười mình làmọt sách thìbất giác buồn bực. Khi còn bé, chàng được khen làcólinh tính nhất trong ba anh em.Cũng bởi linh khíhơn người, ngược lại không muốn bị bóbuộc theo sách vở, chỉ muốn ngạo nghễ cùng thiên địa, hành xử phóng khoáng, vui vẻ sống tiêu dao tự tại. Nói tới người đọc sách, thìnhư chàng chắc chắn làkhác hẳn cái kiểu mọt sách đấy.

LýNhu Phong buông quyển thẻ trexuống, không vui hỏi: “Thế ngài nói xem, tôi mọt sách chỗ nào?”

Bão Kênương nương bước lên trước vài bước, cầm lấy tay trái chàng, chỉ vào lòng bàn tay: “Thế nào là‘vũ trụ to lớn, nằm trong một tay’?Vìsao lại là‘một tay’, màkhông phải thứ gìkhác?”

LýNhu Phong nhẫn nại đáp: “Chẳng qua chỉ làbiện pháp tu từ thôi.Một mắt, một tai, một thân, một lòng đều được cả.”

“Không thể được.” Bão Kênương nương cầm tay chàng giảng giải, “Thiên can địa chi, âm dương ngũ hành, cửu cung bát quái, nhị thập bát tú, đều cóvị trítương ứng trên bàn tay, làm thành ‘bài quyết’.Vũ trụ vạn vật, tạo hóa biến thiên, đều hiện hữu trong bàn tay con người, đấy chính là‘Vũ trụ trong lòng bàn tay’.”

“Theo ýngài, vậy ‘Thân biến hóa sinh vạn thứ’ làchỉ riêng thân một người cũng cóthể ảnh hưởng đến ngàn vạn biến hóa trên thế gian?”

Bão Kênương nương khen: “Trẻ nhỏ dễ dạy.”

LýNhu Phong nghiêng đầu chau mày, lại lắc đầu: “Tôi vẫn không cho rằng một thân nhỏ bécóthể đoạt công việc của tạo hóa.”

Bão Kênương nương nhìn hàng mày khẽ chau vàbộ dáng xuất thần suy tư của chàng, chẳng phát hiện mình đã thất thần quên trả lời, trong lòng thầm nói: LýNhu Phong, ngươi cóbiết người cõi âm vốn làđi ngược lại đạo của thiên địa màsống, chính từ lúc ngươi đứng lên khỏi đống thi cốt, ngàn vạn chòm sao trên thế gian này, đều bởi vìngươi màtan tác, ngàn vạn chúng sinh khắp thập phương này, đều bởi vìngươi màxáo động?

LýNhu Phong ngẫm ngợi, rồi hỏi: “Nương nương, liệu cóbản mẫu pháp quyết không?”

Bão Kênương nương buông tay chàng xuống, nhướng mày: “Các môn các phái Đạo gia đều cópháp quyết riêng. Ngươi muốn học thìhãy xin ta đi.”

LýNhu Phong nói: “Xin nương nương chỉ bảo cho.”

Trên mặt Bão Kênương nương hiện ýcười như cónhư không, thoạt trông chẳng rõ làbuồn hay vui, làmừng hay giận.

Tay LýNhu Phong không khác người thường, chỉ hơi man mát, giống một khối ngọc lạnh. Ngón tay chàng thon gọn xinh đẹp, thậm chíso về sức lực thìxem chừng còn kém xa tay dương bạt. Điều này thật ra liên quan đến sở trường của họ.Dương bạt nắn xương, chútrọng ở lực mạnh thấu cốt tủy;người cõi âm sờ vuốt kiểm định cổ vật, thắng ở độ nhạy cảm vàtinh tế trên làn da.

“Học pháp quyết này phải đi từ nông tới sâu, từ đơn giản tới phức tạp. Bắt quyết, niệm chú, khớp với ThiênCương [*] để được linh, từ đótriệu chư thần, điều khiển quỷ, thông thấu mọi lẽ huyền vi… Tất cả đều cóthể.”

thêm 72 sao ĐịaSát, ứng với các thần dưới đất).

Bão Kênương nương cầm tay chàng, chỉ vào ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út: “Ngón thứ hai, ba, bốn, cótổng cộng chín đốt tay, coi như cửu cung. Không dùng đốt giữa ngón giữa thìlàm bát quái.”

Nàng gập ngón cái của chàng chạm vào vị trígốc ngón áp út: “Hậu Thiên bát quái, từ nơi đây làbắt đầu quẻCàn.” Lại dời lên đỉnh ngón áp út, “Nơi đây làquẻ Khôn.”

“Ở giữa thìsao?”

“LàĐoài.”

“Như vậy à?”

“Xuống dưới chút nữa.” Ngón trỏ nàng đặt lên ngón cái chàng, ấn nhẹ.Chút đỉnh ấy cũng chẳng nhìn ra làcógìkhác.

Bão Kênương nương đích thân hướng dẫn bài bản, ngộ tính của LýNhu Phong rất cao, chẳng mất bao lâu đã bắt được vài quyết tra quỷ, quyết truy hồn đơn giản.Chàng lật ngón tay, gập rồi bung để biến quyết, tưởng như đang rẽ liễu chia hoa, tách mây hái sao.Mỗi tội chưa thể khớp với ThiênCương, nên cóxếp đúng thành quyết thìvẫn chỉ làtay không múa máy.

Bão Kênương nương chăm chúnhìn chàng, ánh mắt xao động. Khi LýNhu Phong đưa tay cho nàng để chỉ tiếp pháp quyết mới, thìchợt nghemột tiếng tằng hắng. Ngoài phòng cóngười nói: “Xem ra ta tới không đúng lúc, quấy rầy thời gian vui vầy của vợ chồng son hai vị rồi.”

Bão Kênương nương trông về hướng phát ra âm thanh, người đến làDương Đăng.

~♥~♥~♥~
mình đang xử tới mấy chương cuối của bộ này rồi, nên từ nay sẽ đặt lịch tự động đăng mỗi ngày một chương.Mọi người nhớ chuẩn bị ít thuốc trợ tim để bắt đầu ngược dần nhóe(màtheo mình thìchỉ ở mức vừa vừa thôi, không nặng lắm đâu :>).

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 28

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

Rốt cuộc vẫn làđược LýNhu Phong vàBão Kênương nương cứu mạng hai lần,Dương Đăng đã khách khívới họ hơn rất nhiều.

Bão Kênương nương sực nhớ mình vẫn còn xõa tóc để chờ khô, bèn cáo lỗi vớiDương Đăng, rồi vội bước vào phòng trong vấn lên.

Ánh dương lúc này dìu dịu vừa phải. Những tia nắng vàng óng chiếu qua khung cửa, thắp sáng cả sảnh nhỏ không nhiễm bụi trần. Ngay cả bầu không khícũng tinh khiết đến lạ.

Dương Đăng nhìn quanh sảnh, nhận xét: “Các vị vừa vào ở lànơi đây trông cósức sống ngay.”Hôm nay hắn không mặc giáp, chỉ đổi qua áo lụa thông thường, bởi vậy sát khísắc bén trên thân cũng giảm đi rất nhiều.

Hắn quan sát LýNhu Phong: “Cậu tên gìnhỉ? Lýcái gì?”

“Thưa làLýNhu Phong.”

Ngữ điệu trả lời rất chừng mực.

“Tay chân đỡ hơn rồi chứ?”

“Thưa, chỉ làchút thuật chemắt thôi.”

“Cậu cũng biết thuật pháp à?”

“Đều nhờ nương nương dạy cả.”

Dương Đăng lượn một vòng quanh LýNhu Phong, đột ngột ghésát tai chàng: “Cậu với Trương Thúy Nga, rốt cuộc làchủ tớ hay vợ chồng?”

LýNhu Phong chau mày, mím môi không đáp.

Dương Đăng cười khà: “Hiểu rồi, chủ tớ trên danh nghĩa, thực chất làvợ chồng. ——Cái lão Phùng Thời kia, làcậu giết nhỉ?”

LýNhu Phong giật mình.Dương Đăng chắp tay sau lưng đứng thẳng lại, cười bảo: “Chớ hoảng sợ.Chỉ cần hai người các cậu một lòng trung thành với ta, ta sẽ bảo vệ các cậu bình an vôsự.Về phần Phùng Thời, ta đã gán cho lão tội thông đồng Trừng tặc, Ngôvương sẽ không truy cứu cái chết của lão nữa.”

Bão Kênương nương vuốt tóc bước nhanh ra sảnh, nói bằng giọng đều đều: “Phiêu kỵ đại tướng quân, đừng cóthấy Tam lang nhàtôi hiền lành màtùy ýbắt nạt. Tôi chỉ dám đảm bảo tướng quân không bị âm quỷ tiếp cận thôi, chứ tướng quân màbị lệ quỷ quấn thân nữa thìvẫn phải nhờ Tam lang nhàtôi cứu đấy.”

Dương Đăng vừa xoay đầu, đã thấy Bão Kênương nương áo đỏ váy lam, trên áo váy bằng vải thôcócả cụm hoa kim ngân to sụ, trông rất kém nhã, rất chợ búa.Hàng mày dài mảnh xếch cao, miệng nhỏ môi mỏng, trong mắt nhuốm vẻ tàn nhẫn. Tướng mạo đấy thoạt trông khámất cân đối, nhưng hắn vẫn chẳng thể kìm lòng mànhìn lâu hơn chút.

Nàng bước rất nhanh, chuông đồng trên người không ngừng vang vọng. Trước đóDương Đăng luôn cảm thấy cóthứ gìnhư khíuất đèép lên tim, toàn thân bức bối. Nhưng Bão Kênương nương vừa tới gần hắn, chuông đồng rộn ràng reo vui, thoắt chốc đã xua tan sạch sẽ khóchịu trong người.

Dương Đăng khẽ nhếch miệng, nói: “Hôm nay trông nương nương hoạt bát, cótinh thần quánhỉ.Vừa khéo, bản tướng quân mới được vương thượng cho tạm nghỉ quân vụ, rảnh phát chán rồi, nên muốn tìm nương nương hỏi chuyện quỷ thần, bàn luận sinh tử xem sao.”

Bởi vậy họ cùng sang thư phòng củaDương Đăng.

LýNhu Phong bịDương Đăng cản bên ngoài: “Ta thảo luận riêng vài lời với nương nương, cậu cứ chờ ở đây đi.”

LýNhu Phong đáp: “Vâng.” Bên tai làtừng tiếng chuông đồng nối tiếp tiếng bước chân vững vàng củaDương Đăng vào phòng, rồi “Két” một tiếng, cửa thư phòng khép chặt.

Trong lòng chàng bỗng xuất hiện cảm giác bồn chồn.

Dương khítừ người dương bạt len qua khecửa, chảy qua vết nứt dọc tường, được lọc thành từng sợi mảnh giăng giăng. Đấy lànhững sợi dương khíliên tục tẩm bổ thi thể cận kề ngưỡng mục nát của chàng, cũng khoanh rõ phạm vi hoạt động cho chàng.

…

Trong thư phòng,Dương Đăng kéo kín tất cả rèm cửa, chỉ còn chừa một kẽ cho ánh nắng chiếu qua, rọi xuống mặt đất thành vệt sáng hẹp, soi rõ vôsố hạt bụi li ti đang bềnh bồng trôi ngang.

Cuối cùngDương Đăng cũng để lộ ra mối lo của mình.Hắn chắp tay sau lưng, thấp thỏm bước vòng quanh.

“Lần tiếp theo, lần tiếp theo làlúc nào?”Hắn hỏi Bão Kênương nương.

Trương Thúy Nga bình tĩnh đáp: “Thứ lỗi tôi nói thẳng. Lần trước tôi xem mệnh số của tướng quân thìthấy chắc chắn phải chết trong tháng này.Sở dĩ hiện tại ngài còn sống, đều lànhờ LýNhu Phong sửa mệnh giúp hai lần.”

“Ý côlà, sớm muộn gìta cũng chết trong tháng này?”

“Cũng chưa hẳn thế.Chỉ cần cótôi vàTam lang ở bên ngài, ngài đừng đến gần mép nước, thìviệc bảo toàn tính mạng làtrong tầm tay.”

“Khólòng phòng bị.”Dương Đăng phiền muộn, “Nếu ta nói bị một đôi tay lôi vào biển rượu, côcótin không?”

“Tay đàn ông, hay tay đàn bà?Của trẻ con, hay người lớn?”

Dương Đăng ngheBão Kênương nương hỏi vậy, đúng làtrong lòng đỡ bức bối hơn hẳn.Qua nay chẳng ai chịu tin hắn bị lôi vào biển rượu, Bão Kênương nương lại tin.

Dương Đăng cẩn thận hồi tưởng: “Đôi tay đókhông lớn lắm, cũng không lực lưỡng…Chẳng phân biệt được làđàn ông hay đàn bà.”

“Trước kia tôi dặn tướng quân đừng đến gần mép nước, làbởi vìâm khítrong nước cực nặng, quanh người tướng quân cótầng tầng oan hồn, đến những nơi âm khínặng thìchúng sẽ dễ dàng mượn thế tập kích tướng quân.” Bão Kênương nương trầm ngâm, “Nhưng nay xem lại, hại ngài, cóthể làquỷ dưới nước.”

Nàng hỏiDương Đăng: “Trước kia tướng quân cótừng hạ lệnh dìm ai chết đuối chưa? Làm người ta oán hận không thể nhắm mắt ấy.”

Dương Đăng bật cười, hơi khinh thường: “Bản tướng quân chinh chiến sa trường, mặc dùgiết người vôsố, nhưng xuống tay rất quang minh chính đại.Một đao tóemáu làxong hết rồi, cần gìphải làm cái tròdìm nước vớ vẩn đó!”

Bão Kênương nương nhíu chặt hàng mày mỏng: “Tướng quân hãy cẩn thận nghĩ kỹ lần nữa xem.Việc liên quan đến sinh tử, ngàn vạn lần đừng chủ quan bỏ sót.”

Trương Thúy Nga đứng nơi khuất bóng, dán ánh mắt sáng như đuốc lên mặtDương Đăng. Nàng đang đợi một câu trả lời, một đáp án khớp với phỏng đoán của mình.

LýNhu Phong đã kể với nàng, lệ quỷ quấn lấyDương Đăng kia cóhuynh trưởng của chàng, cóbộ hạ cũ của TiêuYên.Màđiên cuồng nhất, làcon trai trưởng mười bốn tuổi của TiêuYên, TiêuDuyMa.

Thế nhân đều biết, TiêuYên cóbốn trai hai gái, con trai trưởngDuyMa được y yêu thương nhất. Bất kể làtham dự triều chính hay tòng quân xuất trận,DuyMa vẫn luôn sát cánh bên TiêuYên, còn được nhận định làngười thừa kế TiêuYên trong tương lai.

Những đứa con khác của TiêuYên đều chết trong cung Trừng vương dưới loạn đao của quân Ngôvương.RiêngDuyMa lại theo TiêuYên ruổi ngựa sa trường, rồi cha con cùng bỏ mạng ở lần đối đầu trực diện vớiHổ lang quân củaDương Đăng.

Nếu hiện giờ TiêuYên còn sống, ắt hẳn làDuyMa chưa chết ngay trong trận chiến kia. Bởi với tính cách của TiêuYên vàlòng yêu thương y dành choDuyMa, chắc chắn y sẽ thàrằng chính mình chết thảm, cũng phải tìm cách đểDuyMa sống sót.

Con ngươiDương Đăng đảo qua lại, chợt dừng phắt, hai mắt trừng lớn.

Trương Thúy Nga hỏi: “Tướng quân nhớ ra rồi sao?”

“Đúng làcó… một thằng bémười mấy tuổi.”Dương Đăng xoa trán, “Chết chìm dưới nước. Tuy không phải ta tự tay giết, nhưng do chính tay ta bắt —— ”

Dương Đăng bỏ lửng câu, nâng tay chống trán, nghiến răng: “Đấy toàn làlệnh của Ngôvương, sao chúng nókhông đi tìm Ngôvương? Nếu làta thìđã bổ ngay một đao kết liễu hết, khỏi cần lắm chuyện rầy ràthế này!”

Vậy đích thực làDuyMa rồi. TiêuYên vàDuyMa, rất cókhả năng làbị giam dưới một thủy lao. Trong tháng này,DuyMa không chịu đựng nổi màuất ức qua đời, hóa thành lệ quỷ tụ tập bộ hạ cũ đến đây trả thùDương Đăng. Trương Thúy Nga nghĩ đâu ra đấy xong bèn nói: “Ngôvương cóTửVi chiếu mệnh [*], cóvương khítrên người, lệ quỷ bình thường hácóthể làm gìđược.Hai tay tướng quân dính máu quánhiều oan hồn, lệ quỷ đã báo thù, thìđương nhiên tướng quân sẽ đứng mũi chịu sào.”

Sao TửVi = Đế tinh

“Vậy theo ýcô, bản tướng quân phải làm sao để giải quyết con quỷ nước này?”

Chỉ cần biết nơi cóxácDuyMa, cóthể sẽ tìm ngay được TiêuYên. Đêm qua bộ hạ cũ của TiêuYên đến ám sát Ngôvương Tiêu TửAn, erằng còn một mục đích khác làbức ép gã thả TiêuYên.Họ vẫn chưa biết chỗ giam giữ TiêuYên.

Đáp án đã ở ngay trước mắt, nàng chỉ cần thêm một động tác khua môi múa mép làcócơ hội tìm ra TiêuYên.

Thế nhưng nàng hốt nhiên sợ hãi, rất muốn lui bước. Trong đôi mắt âm u chết lặng của nàng làcay nghiệt vôtình, ánh mắt cơ hồ xuyên thấu qua lớp cửa nhìn vào LýNhu Phong bên ngoài.

Chàng mới ở bên nàng được mấy ngày?Giả như thật sự cứu thoát TiêuYên, thìliệu chàng cócòn thuộc về nàng? Lần trước chỉ chạm trán côbéngười cõi âm ở phường rượu Bạch Đọa xuân lao thôi mànàng đã hết sức bất an. Trong thành này cómột dương bạt khác, nàng đã chẳng còn làđộc nhất vônhị với LýNhu Phong.

Dương bạt chầm chậm siết chặt túi vải nhỏ bên hông. Những chiếc móng sáng bạc như ánh trăng trong đóđâm sâu vào lòng bàn tay nàng.

Nàng mở miệng nói: “Để đảm bảo không cósơ sót, tôi cần suy nghĩ thêm ít lâu.” Nàng nhìn thẳng vàoDương Đăng, “Tướng quân, nếu Ngôvương đã tạm miễn quân vụ cho ngài, để ngài ở nhàtĩnh dưỡng, vậy thìnhững ngày sắp tới ngài đừng đi đâu nữa. Nên tránh cả những thứ như lu, vại nước.”

Tìm được nguồn gốc ác quỷ xong, tâm trạngDương Đăng đã nhẹ nhõm hơn đôi chút.Song, nhớ đến thân phận củaDuyMa đã thành quỷ, vàbímật TiêuYên đang bị giam chứ chưa chết thật, trong mắtDương Đăng lại dấy lên vẻ hung tàn.

TiêuYên chưa chết, đây làtuyệt mật, chỉ cóhắn, Ngôvương Tiêu TửAn, Phùng Thời vàmột số cực ít người hay biết.Hiện tại bộ hạ cũ của Trừng vương đã như rắn mất đầu, đã chia năm xẻ bảy. Nếu để chúng cứu được TiêuYên, cho dùchỉ để làm lãnh tụ tinh thần, thìcục diện vốn cóchắc chắn sẽ thay đổi!

Côgái trước mắt này, nhất định phải khống chế chặt chẽ trong tay.

“Trương Thúy Nga, nghenói côcótuyệt kỹ hay nhất lànắn xương xem tướng, vậy hãy kiểm tra cho bản tướng quân đi.Coi thử bây giờ mệnh số của bản tướng quân được sửa thành thế nào.”

Trương Thúy Nga lấy làm kinh hãi: “Đại tướng quân nghetừ đâu thế, đã bảy năm rồi tôi chưa từng nắn xương cho ai, chỉ toàn tính tử vi đẩu số thôi.Xương cốt tướng quân tinh diệu hiếm thấy, cólẽ chỉ cóThôngMinh tiên sinh tính ra được. Tôi làngười phàm tục, học nghệ không tinh, erằng nắn xương cho ngài sẽ khómàchuẩn xác.”

Dương Đăng như cười như không: “Chưa hẳn. Nắn xương vàđẩu số làhai trường phái khác biệt, vốn làđể chứng thực lẫn nhau, cớ gìphải lo chuyện chuẩn xác. Ta đây tin cô.”

Trương Thúy Nga vẫn lần khần chưa đồng ý, còn tỏ vẻ định cáo lui. Trên mặtDương Đăng hiện rõ làkhông hài lòng: “Nhờ cônắn cho bản tướng quân, chứ cóphải bản tướng quân đòi nắn côđâu.Côthìthiệt thòi gìmàsợ?”

Hắn cởi áo ngoài ra: “Bảo nắn thìcứ nắn đi, chớ làm bản tướng quân mất vui!”

Bàn tay Trương Thúy Nga khẽ siết: “Tướng quân, tôi nắn xương cho ngài cũng được, nhưng phải tuân theo quy củ của bản môn, khi nắn xương cần loại bỏ hết ánh sáng.”

Dương Đăng mất kiên nhẫn kéo rèm chekín luôn khehở cuối cùng. Ngặt nỗi vẫn còn vôsố vụn sáng li ti ngoan cường chẳng chừa bất cứ lỗ hổng nào để xuyên vào.

Dương Đăng cằn nhằn: “Cứ vậy cũng cósao nào, đâu ra lắm quy củ thế? Bản tướng quân còn để tay trần trước bàn dân thiên hạ rồi đấy, việc gìphải ngại chứ.”

Trương Thúy Nga không nói không rằng, rút từ bên dây lưng ra một mảnh vải đen, bịt mắt lại.Dương Đăng “Ồ” một tiếng, vừa như cười vừa như trào phúng.

Dương Đăng tiếp tục cởi áo trong, để lộ nửa thân mình cường tráng, bệ vệ ngồi lên ghế. Trương Thúy Nga bắt đầu nắn từ đỉnh đầu hắn xuống.Một đôi tay mảnh khảnh chứa lực xuyên thấu da thịt, phân biệt từng kẽ hở giữa các khấc xương, dòdẫm vào mỗi biến hóa mấp mônhỏ nhặt nhất.

Nàng nắn xong xương sọ thìdịch theo quai hàm xuống dưới, đến xương cổ vàxương quai xanh, động tác khắc sâu màchuyên chú, tỉ mỉ.Dương Đăng được nàng nắn hết sức thoải mái, vừa mở mắt đã thấy nàng gần trong gang tấc, vòng eo thon gọn, trên người cóhương bông tắm sạch sẽ.Hắn nhanh chóng bắt lấy eo nàng ép vào người mình, làm lưng váy nàng xêdịch hở ra một kẽ nhỏ. TayDương Đăng liền thuận thế luồn vào, vuốt veđường cong mảnh dẻ. Tức thìbị Trương Thúy Nga đẩy mạnh ra.

Nàng tránh xa hắn mấy bước, giật vải chemắt xuống, giận dữ nói: “Tướng quân, tôi sẽ không bỏ trốn, ngài chớ nên như thế.”

Dương Đăng bị nàng phát hiện tâm tư, tự nhiên càng cảm thấy nàng kháhay ho: “Trương Thúy Nga, đến giờ ta vẫn chưa lấy vợ, côở lại phủ của ta, làm người của ta, ta sẽ không bạc đãi cô.”Hắn bổ sung, “Sau này màsinh được một hai đứa, thìcả đời sẽ chẳng cần phải làm thầy tướng hay nuôi gàgìnữa, cứ tha hồ hưởng vinh hoa phúquýthôi.”

Trương Thúy Nga chất vấn: “Tướng quân cảm thấy ai cũng cóthể làm chồng tôi sao?”

Dương Đăng cười màkhông nói. Trương Thúy Nga tức giận: “Cho dùtôi đây ai cũng cóthể làm chồng, thìkhi chồng mình còn sống, tôi vẫn giữ trọn đạo làm vợ.”

Dương Đăng duỗi hai chân ngồi rất tùy ý, cười chê: “Cái tên LýNhu Phong ngoài kia đã cưới côvào nhàrồi à? Phùng Thời còn chưa chết được mấy ngày đấy, hai người cóthời gian làm đủ lễ phu thêrồi à? Ta chẳng tin đâu.Côbây giờ, cùng lắm chỉ được xem làmột góa phụ thôi.”Hắn thấy đấu võ mồm với nàng thật vui.

Trương Thúy Nga nhìn xoáy vào hắn, đoạn xoay người, đóng sập cửa bỏ đi.Dương Đăng cũng không giận, chỉ cầm chén tràlạnh bên cạnh lên nhấp một hơi. Trương Thúy Nga vừa đi, dương khíliền tiêu tán, hắn chỉ nhìn nước trong chén tràmàđã rùng mình.

Trương Thúy Nga lao ra ngoài, chẳng ngóngàng LýNhu Phong, trong tay siết chặt mảnh vải chemắt, cắm đầu bước về viện của mình.Chuông đồng trên người nàng liên tục va leng keng, LýNhu Phong hấp tấp theo sát phía sau.Vào tới sân, ánh nắng đã chếch về tây, nơi chân trời làtừng cụm mây mờ thoáng nhiễm màu máu. Buổi hoàng hôn này bỗng chốc trở nên hoang vu.

LýNhu Phong vội vượt lên trước mặt Trương Thúy Nga, ngăn nàng hỏi: “Nương nương,Dương Đăng đã làm gìngài?”

Trương Thúy Nga ngẩng đầu nhìn LýNhu Phong, dáng hình tinh khôi trắng ngần của chàng được tàdương phủ lên một lớp nắng vàng sáng rỡ. Trong lòng nàng lành lạnh, vừa rối bời vừa bất an, nàng lắc đầu: “Không cógì.”

LýNhu Phong vuốt cổ áo nàng, lại vuốt vạt áo vàtay áo, rồi chuyển đến dây lưng, cảm giác được vẫn còn nghiêm chỉnh, cũng không cóthương tổn nào.Xong thìvươn tay vuốt tóc nàng, làkiểu tóc được chải gọn gàng, chỉn chu như ban đầu.Chàng dời xuống tai vàmột bên mặt lạnh lẽo của nàng, nhẹ giọng: “Không cógìthìtốt rồi.”

Vành mắt Trương Thúy Nga chợt cay, nhào tới trước ôm chàng, hỏi: “Chừng nào ngươi mới cưới ta vào nhà?”

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 29

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

Lời vừa ra khỏi miệng đã hối hận. Nàng mới bịDương Đăng móc mỉa một phen, hai chữ “góa phụ” đâm vào tai nàng đau nhói.Huống chi, còn gắn chung với một chữ “Phùng”.

Nàng lại hoang mang, sớm muộn gìLýNhu Phong cũng rời nàng màđi.Con người đều như thế, cóđược rồi vuột mất, sẽ càng khổ sở hơn chưa bao giờ cóđược.

Vôýbật thốt một câu này, nàng giận bản thân nhất thời lỡ lời để lộ tình cảm thật, càng giận bản thân chỉ biết lừa mình dối người.

Chàng lấy nàng làm vợ thìcóích gì, chẳng qua chỉ làmột danh phận.Cũng như khi trước chàng lập lời thề theo nàng suốt đời suốt kiếp, vẫn luôn làhoa trong gương, trăng trong nước, ảo ảnh trong mơ.

Điều nàng muốn nào phải một danh phận.

Chỉ cần nghĩ đến đây, một lời chân thành, đầy lòng chờ trông của Trương Thúy Nga cũng dần tàn lụi.

Nàng biết mình thất thố, bèn buông LýNhu Phong ra, vuốt lại tóc mai, lẳng lặng vào phòng trong.

Chưa đi được mấy bước, cánh tay chợt bị nắm chặt. Bàn tay lạnh buốt kia lần đến cổ tay nàng, lại từ cổ tay trượt xuống, nhẹ nhàng cầm bàn tay nàng.

“Nương nương ——”Chàng ở sau lưng khẽ giọng gọi nàng.

Giọng chàng vẫn luôn dịu dàng đa tình như thế, đến chết vẫn làdịu dàng đa tình thế. Bão Kênương nương nhớ đến lần chàng ngâm “VĩnhHòa năm thứ chín, xuânQuýSửu dần qua” [*] ở Lan Khê, khi đấy làgiónhẹ nồng ấm, hòa dịu, giờ đây đã nhiễm thêm ấm lạnh nhân gian.

Mở đầu trong Thiếp Lan Đình, tức Bài tựa cho tập thơ Lan Đình củaVươngHiChi, được viết trong dịp ông vàbạn bèmở hội thơ vào cuối xuân ấm áp.

Bão Kênương nương chẳng ngoái đầu.Chàng đến gần nàng hơn, đứng sau lưng nàng nói: “Nương nương, vìsao đến nay rồi màngài vẫn chưa nghĩ thông suốt. Ngay cả khi TiêuYên trở về thật, tôi cũng không cókhả năng ở bên ngài ấy.”

Người mùtâm sáng.Dương Đăng đã mật đàm với nàng lâu như vậy, làm sao chàng chẳng đoán được chắc chắn hắn sẽ đả động tới Trừng vương?

Tuy chàng không biếtDương Đăng suồng sã với Bão Kênương nương, nhưng làm sao chẳng đoán ra được, sau khi bộ hạ cũ của Trừng vương bắt đầu ra tay cứu TiêuYên, trong lòng nàng cũng trở nên lo được lo mất?

Hơi thở của Bão Kênương nương đanh lại, toàn thân như hóa thành một tảng đá. LýNhu Phong sẽ giọng: “Nương nương, tâm ýcủa ngài với tôi, tôi đều hiểu được. Kể như làvìbáo đáp ân nghĩa, chỉ cần ngài muốn, tôi sẽ luôn ở bên ngài. Nếu ngài nói tôi không hề cótình cảm thật lòng, thìnăm rộng tháng dài, nhất định rồi sẽ cóngày sinh tình.”

Chàng giãi bày: “Nương nương, ngay lúc tôi nhận ra bản thân làngười cõi âm, tôi đã biết mình vàTiêuYên âm dương ngược lối. Ngài ấy muốn làm đế vương giữa muôn người, tôi cũng mong sẽ đến ngày ngài ấy trả lại thái bình cho thiên hạ…Một cái thây mục rữa như tôi đây, cóthể sống vìngài ấy, chết vìngài ấy, vìngài ấy hóa thành tro thành bụi, nhưng tuyệt đối không cókhả năng tiếp tục đứng bên ngài ấy.

“Nương nương, ngài hỏi tôi chừng nào thìcưới ngài, ngay lúc này tôi cóthể trả lời rõ ràng. Đợi khi thiên hạ thái bình, gióyên biển lặng, tôi sẽ lập tức cưới ngài vào nhà, làm vợ của LýNhu Phong tôi.”

Thiên hạ thái bình, gióyên biển lặng.

Khi nghevào tai tám chữ này, Trương Thúy Nga thẫn thờ thật lâu.Chúng đã hóa thành tám chữ: Ngày tháng năm nào, chỉ mơ mộng hão.

Nàng chợt cười ráo hoảnh, cười mình si tâm vọng tưởng. Nàng rút tay khỏi bàn tay lạnh lẽo của LýNhu Phong, chắp lại trên không, vái sâu: “Đa tạ.”

Tạ chàng thẳng thắn, tạ chàng một câu đánh thức người trong mộng, tạ chàng tạt nước lạnh, tạ chàng để cho mình hiểu ra.

Làm người, vẫn nên sống thực tế thôi.

LýNhu Phong chẳng nhận ra nàng “đa tạ” với ýgì, lại khẩn thiết: “Nương nương, lời tôi nói làthực lòng.”

Bão Kênương nương “Ừ” một tiếng, người mùkhông phân biệt được tâm tình của nàng.

***

Vào chiều hôm đó, vừa nghemõ báo giờMậu (17h), Bão Kênương nương đã đi nghỉ sớm.

Trời lúc này bắt đầu nhập nhoạng tối, thế giới trước mắt LýNhu Phong đang dần chuyển sang âm gian.Chàng hỏi: “Sao hôm nay nương nương ngủ sớm vậy?”

Bão Kênương nương không trả lời thẳng màgọi chàng lại: “LýNhu Phong, lên giường đi.”

LýNhu Phong hơi ngơ ngác: “Nương nương?”

Bão Kênương nương như rất thờ ơ giải thích : “Trước kia ta ngủ một mình, quanh người cứ hầm hập như lòlửa, đến hècàng dễ mất ngủ. Ngươi qua đây giảm nhiệt hộ ta.”

LýNhu Phong chăm chúquan sát quầng lửa kia, thấy chỉ làlửa đỏ bình thường, vẫn diễm lệ, nhưng chẳng cóánh kim.Chàng hơi hoài nghi, song cũng bước lại giường, bỏ áo ngoài, nhấc chăn nằm ngay đơ bên cạnh nàng.

Âm khíman mát, lành lạnh như ngọc. Bão Kênương nương khoan khoái xoay lưng về phía chàng, nhắm mắt thiếp đi.

LýNhu Phong trằn trọc không yên.

Tầm giữa giờ Tý(24h), tiếng dế im bặt. LýNhu Phong nhạy cảm nghera cóngười tiến vào viện, nhảy qua cửa sổ khép hờ vào phòng họ.

Chưa cảm thấy cóhơi lạnh từ vũ khí. LýNhu Phong bất động, toàn thân căng như cung đã lên dây.

Kẻ kia đứng bên giường hồi lâu, rồi lại nhào qua cửa sổ bỏ đi. LýNhu Phong lặng lẽ đuổi theo tiếng bước chân, kẻ đóđã rời khỏi sân. Bên vách tường loáng thoáng cótiếng gã bẩm báo với chủ bên ngoài: “Thưa, chúng nằm cùng giường, đều ngủ rất say.”

GiọngDương Đăng ra lệnh: “Đã biết.Canh kỹ tất cả cửa nẻo trong phủ, chớ để bọn chúng bỏ trốn.”

LýNhu Phong nhíu chặt mày, quay về phòng.

…

Đến giữa đêm khuya, mây dày đã kết tầng nuốt mất ánh trăng. Bão Kênương nương tỉnh dậy khi giờSửu đã qua quánửa (hơn 2h), trước mắt tối đen như mực, giơ tay không thấy được năm ngón. Bão Kênương nương sờ bên kia giường, gọi: “LýNhu Phong!”

LýNhu Phong liền nhỏm lên, đưa tay qua cho nàng, ra hiệu đừng lớn tiếng.

Trong bóng tối đen tuyền, chàng nắm rõ bố trícủa căn phòng hơn Bão Kênương nương. Nàng xuống giường hụt chân, chàng vội đỡ ngay lấy quầng lửa mềm mại kia.Một tay chàng vịn Bão Kênương nương, một tay lần đến cạnh giường, châm lửa, thắp đèn.

Bão Kênương nương loạt soạt mặc đồ, chải đầu. LýNhu Phong hiếu kỳ hỏi: “Sao nương nương không ngủ nữa?”

Bão Kênương nương vừa thắt dây lưng vừa đáp: “Phải ra ngoài rồi.”

“Đi đâu thế?”

“Qua chợ quỷ rèn rựa.”

Ánh mắt LýNhu Phong lóesáng: “Nương nương, sợ làkhómàra khỏi cửa được.Dương Đăng đã phái người đứng ngoài canh chừng chúng ta rồi.”

Bão Kênương nương chẳng nói gì, chỉ cầm đèn lục lọi khắp phòng, lôi ra một chiếc đèn lồng đưa LýNhu Phong.

Bức tường quây quanh viện này cao gấp đôi Bão Kênương nương.Dây thừng phơi đồ được đóng cố định trên tường bằng mấy chiếc đinh sắt to. Bão Kênương nương bảo LýNhu Phong nâng nàng lên để gỡ một đầu dây. Nàng giắt gấu váy vào bên hông, quấn dây thừng vào cổ tay, ước chừng độ cao, đoạn hít sâu một hơi, kéo theo dây bật lên bám chặt bờ tường. Nàng thân nhẹ như chim yến, mũi chân đạp mạnh vào đinh sắt to để mượn lực, tung người lên đầu tường. Tiếp đólàthả chân trần xuống kẹp lấy đèn lồng LýNhu Phong giơ cao, rồi cầm dây thừng nhảy qua bên kia.

LýNhu Phong nhìn quầng lửa tươi đẹp thoắt cái đã phóng lên đầu tường, chớp lóelại đáp xuống, trong lòng hơi dở khóc dở cười. Động tác nhẹ nhàng, thuần thục cỡ đấy, chẳng biết trước kia từng thực hiện bao nhiêu vụ trộm gàbắt chórồi. Nhất thời, lại hơi hiếu kỳ về quákhứ của Bão Kênương nương.

Chỉ chốc lát, LýNhu Phong thấy quầng lửa kia lại xuất hiện trên đầu tường, một sợi thừng to được thảy trúng tay chàng.

Đã bao nhiêu năm chưa từng leo trèo thế này, LýNhu Phong phải chật vật mãi.Quầng lửa trên đầu tường tiếp sức cho chàng ở đoạn cuối, lôi một mạch lên cao. Khi vừa tiếp đất, chàng đã cảm thấy Bão Kênương nương lật hai tay chàng lại, nhẹ nhàng vuốt qua. Những vết trầy do cọ xát vào dây thừng liền lặn mất.Dương bạt chẳng nói chẳng rằng, lau sạch vết thương cho chàng xong thìbuông ra ngay, lửa đỏ kia còn không mảy may chao động. Thế màchẳng hiểu vìlẽ gì, hơi thở dương bạt gần kề lại khiến lòng chàng nhiễu loạn.

…

Hôm nay làmột ngày âm.Chính làngày màở ngay dương gian vẫn cóthể chứng kiến quỷ khíâm u ngưng kết đặc quánh. Những kẻ lão luyện cảm nhận được thứ bao quanh mình không cóđộ ẩm, thìbiết ngay đóchẳng phải sương mùdày đặc.

Người cõi âm xách đèn lồng nhỏ soi đường, tầng quỷ khínồng đậm đã làm giảm tầm nhìn xuống chỉ còn trong vòng ba bước.Dương bạt đi bên cạnh, chuông trấn hồn ngang hông vang khắp cõi trần, ba nghìn quỷ thần, lùi xa nhường lối.

Cứ như vậy thẳng tiến chợ quỷ. Tính ra thìchợ quỷ cũng khágần phủ củaDương Đăng, nên họ chỉ đi mất hai khắc (30 phút).

Vào hẳn chợ quỷ thìđèn đuốc đã nhiều hơn.Cóngười nhận ra Trương Thúy Nga, liền hỏi han: “Nương nương, đêm nay sao không ôm gà?”

“Đại lang quân bị tiêu chảy nhẹ rồi.”

Còn chạm tránDục phu nhân.Dục phu nhân cầm đèn quơ quơ ngang mặt LýNhu Phong: “Ôi chao! Đây phải chăng làcậu trai lần trước?” Bàta liếc xuống tay chân chàng, “Ô, đều lành lặn hết rồi này? !” Bèn tòmòvươn tay sờ thử.

Trương Thúy Nga đẩy nhẹ LýNhu Phong, chắn trước mặt chàng, bình thản nhắc: “Dục phu nhân, đây đâu phải làngười của bà.”

Dục phu nhân rút ngón tay sơn móng đỏ tươi về, ánh mắt quyến rũ như tơ lại cứ dán chặt LýNhu Phong, nhìn tới đôi mắt chẳng cótiêu cự của chàng thìchậc lưỡi: “Đáng tiếc, tay chân hoàn chỉnh, mỗi tội vẫn còn mù.”Rồi lướt xuống đèn lồng trên tay chàng, bật cười, “Kẻ mùđốt đèn, phícông vôích.”

Bão Kênương nương hờ hững giải thích: “Chàng đâu phải chong đèn cho mình, chàng chong đèn cho quývị cómắt không tròng đây đấy chứ.”

“Ha, Trương Thúy Nga, vẫn cái thói này!”Dục phu nhân nheo mắt cười gằn, “Trương Thúy Nga, nghenói Phùng Thời thông đồng Trừng tặc, đã bị xử tử rồi nhỉ?”

“Xử rồi thìsao?”

Ngón tay như củ sâm trắng đeo nhẫn ngọc bản to yểu điệu vươn ra, phủi phủi hạt sương trên vai Trương Thúy Nga: “Chỉ muốn nhắc nhở cô, nay đã khác xưa, cũng nên biết điều một chút.”

Dứt lời,Dục phu nhân lướt qua LýNhu Phong, quăng cho chàng một ánh mắt gợi tình.

Tất nhiên LýNhu Phong không hề nhìn thấy. Nhưng chàng ở thời niên thiếu đâu phải chưa từng tiếp xúc với những hạng phong lưu này, chỉ bằng vỏn vẹn một cái sướt vai nũng nịu ấy, đã cóthể mường tượng ra vẻ mặt củaDục phu nhân.

Chàng trông về quầng lửa côđộc đang trầm mặc đi phía trước, bỗng nhiên hiểu ra vìsao nàng cứ muốn gả đi hết lần này đến lần khác, cứ luôn muốn tìm nơi nương tựa.

Nàng nào phải hoa tầm gởi. Nàng chẳng qua chỉ mong ở giữa loạn thế này, cóthể giữ lòng vẹn nguyên khỏi những sa ngã màthôi.

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 30

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

Lòrèn được xây ở sâu trong chợ quỷ, thợ rèn làmột đạo sĩ, rất bẩn.

LýNhu Phong vừa bước vào lòrèn đã hít phải thứ hỗn hợp kinh khủng khiến người ta buồn nôn.Mặn làmùi mồ hôi rỉ ra từ râu tóc lùm xùm của thợ rèn, tanh làmùi đồng thiếc trộn lẫn máu tươi, chua làmùi đống y phục mốc meo, rách rưới xếp xóbao năm chưa giặt.

Đạo sĩ thợ rèn, hay thợ rèn đạo sĩ, cả hai thân phận này đều quan trọng với lão. Lão chẳng thích người khác gọi thẳng tên mình, thực tế làchính lão cũng quên mất tên mình từ lâu.

Trên đời này đầy rẫy thợ rèn, vôvàn đạo sĩ, nhưng thợ rèn đạo sĩ, thìchỉ cómình lão đây.

Thợ rèn đạo sĩ nhác thấy LýNhu Phong liền cười khề khà, trỏ vào chàng nói với Bão Kênương nương: “Thảy cậu chàng này vào lòtôi luyện nhé, nương nương. Tôi sẽ tạo cho côlưỡi đao sắc nhất tam giới.”

Bão Kênương nương cười nhạt: “Tốt thế cơ à?”

LýNhu Phong chau mày liếc nhanh qua Bão Kênương nương. Lửa trên thân nàng còn mãnh liệt, diễm lệ hơn cả lửa đỏ nung chảy gang thép của đạo sĩ thợ rèn.

Đạo sĩ thợ rèn buông kẹp sắt xuống, tháo bộ phòng hộ ra, chùi chùi mồ hôi trên mặt, mặc cho ít râu vàng lưa thưa dính ướt nhơm nhớp. Lão chớp đôi mắt thèm thuồng, hỏi: “Nương nương, sao hả?”

Bão Kênương nương bình thản đáp: “Được thôi.Chừng nào tôi chán ngấy thìsẽ đưa tới đây.”

Đạo sĩ thợ rèn cười khàkhà: “Bữa nay nương nương muốn rèn gìthế?”

Bão Kênương nương nói: “Rựa đấy.”

Đạo sĩ thợ rèn duỗi một ngón tay, lắc lắc trước mặt Bão Kênương nương.

“Một quan à?”

Ngón tay đạo sĩ thợ rèn xoay vòng: “Mười quan.”

Hàng mày dài của Bão Kênương nương lạnh lùng nhướng lên: “Lại giở mánh rao giátrên trời.”

Đạo sĩ thợ rèn thôlỗ hừ mạnh, vung chùy sắt đập xuống miếng phôi nóng đỏ trên đe: “Một quan làgiáthời Trừng vương, nay đã làthiên hạ của Ngôvương, tiền ngày trước đều chẳng còn làtiền nữa.Mười quan đã làquáhời cho côrồi đấy!”

Lão bổ sung: “Rựa kia của côlàdùng để chém người cõi âm, cóthể so sánh với rựa bình thường được sao? Toàn phải mất cả nửa tháng trời mới làm xong.”

Bão Kênương nương mặc cả: “Thanh lần trước ông rèn cho tôi ấy, chưa chém được mấy nhát đã mẻ hết rồi, mười quan làquáđắt.”

Bấy giờ đạo sĩ thợ rèn mới im thít, rồi xuống nước: “Thôi thôi thôi, vậy cứ năm quan đi.Sau này côđừng tới đây nữa, làm ăn với côchả cótílời lãi nào.”

Bão Kênương nương nói: “Cho khất tạm tiền cọc nhé.”

Đạo sĩ thợ rèn không chịu, hất cằm chỉ túi vải nhỏ bên hông nàng: “Trong túi kia toàn bảo bối kìa, lấy bừa một món cọc cho tôi đi. Ít nhất cũng phải cógìlàm tin chứ, nương nương.Chúng ta làm ăn trong chợ quỷ này, phải tuân thủ phép tắc mới đỡ rầy ràđược.”

Bão Kênương nương mở túi vải nhỏ ra. Đồng ngũ thùlúc trước đã bị bọn lính ở nhàlao cổng thành cướp đi, giờ chỉ còn sáu chiếc móng bạc, một lọ nước mật, một cây bút son, mấy tờ giấy vàng… Nàng đắn đo, rồi đưa chiếc mai rùa dùng xem bói cho thợ rèn đạo sĩ.

Thợ rèn đạo sĩ cầm mai rùa, lật qua lật lại quan sát mấy lần, mặt mày hớn hở: “Đồ tốt này. Nương nương, cả cần câu cơm màcũng không tiếc lấy ra à?”

Bão Kênương nương hừ khẽ.

Ra khỏi lòrèn, Bão Kênương nương cầm đèn lồng, nói với LýNhu Phong: “Ngươi chờ ở đây, ta đi tìm một người.Sẽ trở lại nhanh thôi.”

LýNhu Phong nhẹ gật đầu.

Bão Kênương nương nhìn sâu vào chàng, chàng chẳng hỏi nàng tính đi đâu. Nàng ngập ngừng do dự, nhưng rồi chỉ dặn: “Ngươi chớ đi lung tung, ngộ nhỡ gặp chuyện gìthìgọi ngay thợ rèn đạo sĩ.”

Dõi mắt theo quầng lửa kia đến khi biến mất ở cuối con đường, LýNhu Phong xoay người quay trở vào lòrèn.

“Tôi muốn đúc một đỉnh đồng.”

“Ba mươi quan.”

“Tôi trả một trăm quan, nhưng phải đúc theo ýtôi, không được tiết lộ ra ngoài.”

“Phíngậm miệng đâu chỉ dừng ở giánày.”

“Đến khi hoàn thành sẽ hậu tạ trăm lạng vàng.”

“Đồng ý.”

…

Sau một khắc (15 phút), Bão Kênương nương trở lại trước lòrèn.Giómùa hiu hắt thổi qua, cuốn lên dăm chiếc lákhôrải rác trên mặt đất, quanh đấy chẳng thấy một bóng người.

Bão Kênương nương hơi sửng sốt, đi một vòng quanh lòrèn nhìn thử, vẫn không thấy bóng dáng LýNhu Phong. Lòng nàng chợt chùng xuống, mơ hồ nảy sinh dự cảm xấu.

Nàng gần như xông thẳng vào lòrèn: “Thợ rèn đạo sĩ, ông cóthấy người vừa rồi đi chung với tôi không?”

Thợ rèn đạo sĩ hết sức tập trung đập khối sắt nung: “Chẳng phải đã ra ngoài với côrồi à?”

“Trong vòng một khắc này, ông cónghetiếng gìlạ không?”

“Không.”

Bão Kênương nương lo lắng: “Thật không có?”

“Lừa côlàm gì?”

Ánh mắt Bão Kênương nương quét quanh lòrèn.Căn nhàcũ này bài trírất đơn giản, phía ngoài lànơi rèn sắt, phía trong làmột gian phòng, bên góc chất đống đệm chăn rách rưới, cạnh đóđặt một cái nồi, bàn thờ thìđể tượng Tam Thanh, chẳng cóchỗ nào giấu người được.

Đạo sĩ thợ rèn cứ chuyên tâm rèn sắt, không đếm xỉa tới nàng.

Ngoài tiếng chùy nện đinh tai ra, bốn phía tĩnh mịch như mộ địa hoang vu. Bão Kênương nương chỉ thấy tim mình như tứa mảnh, tiếp sau làngọn lửa liếm lên, đốt cháy nàng tưởng chừng điên đảo.

Nàng tông cửa xông ra.Sau lưng vang lên giọng của thợ rèn đạo sĩ: “Mấy người khác chẳng thấy được đâu, vừa rồi cómột ông cụ râu dài mặc đạo bào tím đi ngang đây.”

Bão Kênương nương hét lớn: “LÝ NHU PHONG! LÝ NHU PHONG!”

Cổ họng nàng nghèn nghẹn, chỉ cần to tiếng làvỡ giọng khản đặc, lạo khạo như tiếng chiêng bể.Mới gọi vài lần, nàng đã ho sặc sụa, ho ra nước mắt, cũng không ai đáp lời.

Chỉ sợ đã bị bắt mất.Chàng làmột người cõi âm, trên thân không cólửa sáng để truy dấu, nàng biết phải tìm từ nơi đâu? Nàng hận mình ỷ y, hận mình cớ gìlại đến TháiChi trai, chẳng lẽ lại còn mong chợ quỷ này sẽ giống chợ Tây, bỏ mặc LýNhu Phong rồi vẫn cóthể lên cầu đátìm về?

Nàng hoảng hốt hoang mang, nàng vội vàng hấp tấp, nàng mất hồn mất vía, nàng nước mắt lưng tròng.

Nàng chạy quanh các ngõ nhỏ vắng lặng trong chợ quỷ. Nàng nghĩ kẻ bắt LýNhu Phong nhất định cần tránh đường lớn, vìphải thế mới đỡ bị phát hiện. Nàng nghĩ mình cóthể dùng cả đời để tìm LýNhu Phong, tìm kẻ đã bắt chàng đi.Sinh mệnh nàng xiết bao cằn cỗi, xiết bao trống rỗng, tịch mịch, nếu không cóLýNhu Phong chàng để hận, để yêu, để giày vò, để bị giày vò, nàng làm thế nào vượt qua được cả đời đằng đẵng này.

Nàng muốn giết kẻ kia. Nàng muốn giết kẻ đã cướp mất LýNhu Phong. Nàng muốn bằm thây hắn thành muôn mảnh. Nàng nguyện lòng tế cả sinh mệnh vạn kiếp về sau, để niệm chúnguyền rủa hắn, khiến hắn đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh.

Cuồng phong vần vũ, chuông trấn hồn rung vang ba nghìn dặm. Lửa nóng của dương bạt cháy bừng dọc con đường, đốt lộ tuyến âm dương này thành một vùng khói lửa mịt mù, quỷ gào thêthiết, hồn kêu xélòng.

Chúng oán quỷ khóc than: “Đủ rồi!”

Dương bạt bỗng nghetiếng gọi “Trương Thúy Nga”, thìdừng phắt lại.

Một bóng áo bào tím thoắt hiện từ trong bóng đêm.

ThôngMinh tiên sinh.

Bão Kênương nương cảm giác được cóâm khíquẩn quanh ông cụ, làhơi thở quen thuộc.

Nàng mở to miệng, dây thanh đau đến mức không thể thốt nên lời. Nàng khàn khàn thều thào: “Trả cho con.”

Áo bào tay thụng của ThôngMinh tiên sinh căng phồng trong gió, giữa chốn âm u như mộ địa này, toàn thân ông lại bọc kín một tầng tiên khí.Râu dài phơ phất tung bay, ông nghiêm giọng: “Sách ngươi lấy trộm đâu, mau đưa ra đây.”

Bão Kênương nương sững người, cố vờ trấn định: “Con nào cótrộm sách gì!”

ThôngMinh tiên sinh lạnh lùng: “Trương Thúy Nga, chớ cóép ta thanh lýmôn hộ.”

Thân thể Bão Kênương nương run bắn, bước lui ra sau, nhưng vẫn cắn răng phủ nhận: “Con không biết ngài nói tới sách gì.”

“Đêm qua ở phường rượu linh lục, ngươi đã bắt quyết gìđể loại trừ lệ quỷ trên người LýNhu Phong?”

Trong gióđêm sesắt, hai bên tóc mai Bão Kênương nương đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, nàng thưa: “Chỉ làmột chúthuật khử tàdo sư phụ dạy con thôi.”

“Nghiệt súc!” ThôngMinh tiên sinh quát to, “PháiDương Ẩn ta quang minh chính đại, thanh tịnh an nhiên, lấy ở đâu mấy thứ bùa chúđó! Ngươi trộm bản mẫu pháp quyết từ chỗ nghiệt đồ Pháp Tuân của ta, tự mình tu luyện tàthuật bực này, còn cứng đầu không hối cải.Vậy thìđừng trách lão phu vôtình!”

Vừa dứt lời đã sải bước tới, áo bào đột nhiên phồng to, bàn tay giơ cao, toan vỗ lên thần đình nàng [*].

Huyệt đạo chính giữa vạch mép tóc vắt ngang trán.

Thân hình gầy yếu của Trương Thúy Nga chợt quỳ sụp xuống đất, giơ một quyển sách mỏng lên quáđầu: “Tiên sinh!” Nàng chẳng dám gọi sư thúc tổ, khàn giọng giải thích, “Con lấy chưa được mấy ngày, chỉ mới học xong một chúkhử tàđấy.Còn lại, con hoàn toàn không hề xem tới!”

Ánh mắt khắc nghiệt của ThôngMinh tiên sinh đảo qua Trương Thúy Nga, đoạn vươn tay cầm quyển sách nhỏ kia, mở ra, hỏi: “Vìsao muốn trộm sách?Vìsao muốn học chúkhử tà?”

Trương Thúy Nga vốn không định trả lời, ThôngMinh tiên sinh lại quát to: “NÓI!”

Thân thể gầy gòcủa nàng bị chấn động giật bắn, hai mắt cay xè, cuối cùng bật thốt: “Con cótư tâm.”

“Tư tâm gì?”

“Con yêu chàng.” Trương Thúy Nga ngã ngồi xuống đất, bémọn tựa bụi trần.Hai mắt nàng trống rỗng như người mất hồn, lẩm bẩm, “Con không cho phép kẻ nào đoạt xác chàng, không một kẻ nào được phép.Con chỉ yêu mình chàng, đổi thành hồn kẻ khác cũng không được… Tuyệt đối không được…”

Ánh mắt ThôngMinh tiên sinh sắc bén, giống ngàn vạn mũi kim đâm xuyên nàng.Chợt ánh mắt hàkhắc đódời đi, ống tay áo ông bung lên, đólàchiêu “tụ lýcàn khôn” (thế giới trong tay áo). Từ giữa ống tay áo bay ra một người, rơi phịch xuống trước mặt Trương Thúy Nga.

Trương Thúy Nga định thần nhìn kỹ, người kia còn ai khác ngoài LýNhu Phong? Tiếc rằng nay toàn thân chàng đã cứng còng, hai mắt nhắm nghiền. Trương Thúy Nga luống cuống ôm chàng vào lòng. Đặt ngón tay dưới mũi chàng, không cóhơi thở, bắt thử mạch cổ tay chàng, cũng không còn nhịp đập.

Nàng hoảng hốt ấn lên nhân trung chàng, khàn giọng gọi chàng tiếng được tiếng tắt, nhưng vẫn không thể nghelời đáp.Chàng thế này thìcókhác gìmột cái xác?Chàng vốn đã làmột cái xác, giờ đây chẳng qua đã trở thành xác thật màthôi.Hai mắt Trương Thúy Nga đỏ tươi, ngẩng phắt đầu, nhưng quanh đấy nào còn tung tích của ThôngMinh tiên sinh?

Nàng ôn chặt thi thể lạnh cóng của LýNhu Phong, vậy mànhiệt độ từ dương bạt mãi vẫn không thể sưởi ấm chàng. Nàng cúi đầu thẫn thờ nhìn chàng, cứ nhìn thế thật lâu, thật lâu…Rốt cuộc òa lên, gào khóc thất thanh.

Cuối cùng cũng hiểu được, bất kể đã hận chàng bao nhiêu, đã giận dữ màbỏ rơi chàng, hay đã oán trách chàng, ban chiều kia nghexong mấy lời chàng nói, nàng thậm chícòn muốn giết chàng, từ đây chấm dứt mọi chuyện, chẳng còn chấp niệm nữa… Thế nhưng lúc chàng thật sự không còn hơi thở, thật sự không thể mở mắt, không thể mở miệng, không thể gọi nàng hai tiếng “nương nương”, nàng bỗng chốc chẳng còn mong muốn sống tiếp.

Hóa ra yêu một người, cũng chỉ cóthể yêu.Hận không được, ghét không xong, oán không đành, chẳng biết làm gì, khiến lòng tuyệt vọng.

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 31

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

LýNhu Phong đang phiêu đãng giữa hỗn độn vôbiên vôtận, chợt nghemột thanh âm thánh thót như sơn ca, cất tiếng rõ ràng gọi chàng: “Lýcông tử.”

Chẳng biết tại sao, chàng rất chắc chắn đấy làgiọng của Trương Thúy Nga.

Nhưng cócố cách mấy cũng không nhớ được làvào lúc nào, ở nơi đâu, chàng đã ngheđược giọng nói này.

Chàng gắng sức muốn giữ lấy thanh âm ấy, muốn đuổi theo thanh âm ấy, nhưng thanh âm chỉ như gióthoảng, chớp mắt lướt qua, chẳng còn dấu vết.

Chợt lại nghegiọng nói khàn đặc của dương bạt:

Con cótư tâm.

Con yêu chàng.

Con không cho phép kẻ nào đoạt xác chàng, không một kẻ nào được phép.

Con chỉ yêu mình chàng.

…

Làthứ giọng lạo xạo, vỡ vụn như hạt cát, vỡ nát rơi đầy đất, hòa lẫn vào máu loang.

Chàng giật mình nhìn nàng trào lệ, lệ kia làmáu đỏ.

Tim chàng bỗng hóa mềm, chỉ muốn mở rộng đón lấy mảnh hồn đã nát tan này, nâng niu, bảo bọc, nhẹ nhàng xoa dịu mỗi vết thương.

LýNhu Phong. LýNhu Phong. LýNhu Phong…

Giọng của dương bạt, từng tiếng từng tiếng nối nhau gọi vang, như tiếng khóc đỗ quyên, tuyệt vọng màbàng hoàng.

Tâm chàng xáo động, nhưng chàng chẳng thể ngừng trôi nổi giữa mịt mờ hư vô, trong mênh mang không bờ bến.Chàng bỗng nhiên ýthức được hết thảy những điều này sao màmâu thuẫn.Vìlẽ gìgiọng sơn ca ban nãy làcủa Trương Thúy Nga, màgiọng khản đặc vụn vỡ này cũng lànàng?Vìsao rõ ràng làchàng không trông thấy nàng, lại cóthể nhìn nàng đổ huyết lệ? Khi chàng cố gắng hồi tưởng dáng hình nàng vừa thoáng hiện kia, tất cả đều trở nên nhạt nhòa.

Đâu làchân thực, đâu làảo cảnh? Đâu làhiện tại, đâu làdĩ vãng?

LýNhu Phong. LýNhu Phong. LýNhu Phong…

Đây mới lànàng của hiện tại…Còn đây là…

Chờ chàng ýthức được điều này, toàn thân bất chợt trĩu xuống. Linh hồn nhẹ bẫng cứ như bị nhốt vào hộp thép, nặng đến mức khiến chàng tưởng chừng ngạt thở.

Chàng nhất thời đau điếng màtrìtrệ, toàn thân không thể động đậy.Mở mắt ra, nhìn thấy làlửa, chảy tràn trên mặt lại lànước. Nước nhỏ lên môi, thấm vào miệng chàng, mặn đắng tái tê.Môi chàng đã thôi khôcứng, cóthể hémở, thều thào gọi: “Nương nương —— ”

Chàng nhìn thấy đốm lửa đã thu nhỏ cực hạn bỗng chốc bùng lên, nóng cháy tận trời!Chàng nghera Bão Kênương nương đang xéđèn lồng, lập cập, run rẩy bóc soàn soạt giấy dán quanh đèn. Lập tức cóánh nến cháy sáng kề sát mặt chàng.Hết thảy đều đột ngột an tĩnh. Đôi tay nàng đang ôm chàng như chợt têcứng, nhịp thở nơi nàng như dường chững lại, vàchỉ còn tiếng nàng liên tục sụt sùi.

Trương Thúy Nga ——

Chàng chầm chậm nhẩm cái tên này một lần trong lòng. Đến chữ “Nga” ấy, chàng như đang thở dài, thật dài, dài đến độ sinh mệnh trở về từ giữa hư vô, trôi qua màquay lại.

Dưới ánh nến chập chờn, Bão Kênương nương tin chắc rằng mình đã thấy, chàng mở ra đôi mắt sóng sánh ẩn tình, cótrắng cóđen, tựa quân cờ đặt trong dòng nước ấm. Nàng hơi ngây ngẩn.Hình như chàng vừa thở dài, sắc mặt vẫn tái xanh không sức sống.

Giọng nói dịu dàng ấy lại khekhẽ vang lên: “Nương nương, cho tôi một hơi dương khí.”

Bão Kênương nương xem chừng không nghethấy, cứ đờ đẫn nhìn chàng thật lâu.Mãi sau mới chợt hiểu lời này cóýgì, liền cúi người xuống, bất chấp tất cả màcắn môi chàng.

Nàng cắn như phát điên phát cuồng, như muốn đem tất cả hận, tất cả yêu, tất cả ấm ức vàkhông cam lòng cùng trút hết ra trong khoảnh khắc này.

Một hơi dương khírót vào, bấy giờ LýNhu Phong mới cóthể gắng gượng cử động.Chàng dựa vào gốc cây bên cạnh, choàng tay ôm Bão Kênương nương, mặc cho nàng hôn, mặc cho nàng cắn, nhận lấy đầu lưỡi nàng trượt vào môi, nhận những nụ hôn ngang tàng không theo quy luật nào của nàng. Nhưng cái xác không hồn chàng này, lại từng chút từng chút được nàng hôn sống lại. Trái tim buốt cóng, vắng lặng kia cũng dần dần tìm được nhịp xưa, từ chậm thành nhanh, đập đều đặn.Giờ đây mới phát giác thân thể đang run rẩy trước ngực này thật sự gầy gò, mỏng manh như một ngọn cỏ. Thường ngày cóbao nhiêu lời nói trái lòng, cóbao nhiêu ngoài mạnh trong yếu, nay chỉ còn lại hoảng hốt, bất an.

Nàng chính làngọn lửa hoang dại màtuyệt vọng, nung nấu trái tim chàng chầm chậm nóng lên.Chàng nâng gương mặt nhỏ của nàng, đầu ngón tay chặn giữa hàm răng chỉnh tề đều khít, rủ rỉ: “Nương nương, đừng nuốt, cóđộc.”Chàng than khẽ, hơi nghiêng đầu, mút sạch vị máu tươi trên đầu lưỡi nàng.

Bão Kênương nương mệt lả, LýNhu Phong bèn ôm trọn nàng vào lòng. Nàng tựa bên cổ chàng, sức cùng lực kiệt, không nói một lời. LýNhu Phong khẽ hôn lên tóc nàng, nghehơi thở mỏi mệt của nàng màthật xót xa…

Song, lúc này họ cần phải cấp tốc trở về phủDương trước khi trời sáng. LýNhu Phong nghebước đi của Bão Kênương nương khi cókhi không, bèn ngồi xổm xuống kiểm tra một bên chân nàng, mới hay vừa rồi nàng chạy vội làm tuột mất giày.

LýNhu Phong thở dài: “Nương nương —— ”

Bão Kênương nương lặng thinh, chẳng muốn thừa nhận ban nãy mình nhếch nhác quásức tưởng tượng.

Chàng xoay lưng về phía nàng nửa quỳ chống gối, ra hiệu nàng leo lên.Chàng cõng nàng đi. Ngọn nến đã tắt không nhóm lên được nữa, nhưng LýNhu Phong cũng chẳng cần ánh sáng. Bởi nơi cókhíđen nồng đậm nhất chính làphủ đệ củaDương Đăng, tự khắc cóoán quỷ âm gian dẫn đường cho chàng.

Bão Kênương nương an tĩnh gác đầu lên hõm cổ man mát của chàng.Mỗi một nhịp bước, tóc mai chàng lại quấn lấy tóc dài của nàng. Bão Kênương nương đã nghĩ thông suốt, cho dùLýNhu Phong vĩnh viễn không thể thật lòng với nàng như với TiêuYên, thìchỉ đôi lần máấp vai kề, cùng nhau thân mật thế này, nàng cũng thấy đủ rồi.Rốt cuộc nàng đã tin giữa người vàngười trên đời này không hề bình đẳng.Cónhững thứ, đối với vài người làdễ như trở bàn tay, nhưng đến lượt nàng, lại cần trải qua gian khổ gấp ngàn vạn lần, thậm chíphải đánh đổi bằng cả tính mạng.

Nhưng thế thìđã sao.

Nàng hời hợt tự nhủ.

Thìđã sao nào.

Chuông trấn hồn reo vang, vọng khắp không gian tĩnh lặng, âm binh mượn đường, âm quỷ tránh lui.Dương bạt ghésát tai người cõi âm, nho nhỏ thầm thì:

“LýNhu Phong, ta yêu chàng.”

***

Sau khi bị ám sát ở phường rượu linh lục, Ngôvương Tiêu TửAn hết dám tùy tiện ra khỏi cung, cả thành Kiến Khang được yên ổn mấy ngày.Dương Đăng ở trong phủ cùng thuộc cấp bímật thương nghị chiến lược bắc tiến phạt Ngụy, chân không bước ra khỏi cửa, cứ thế bình yên vôsự thế. Thành thử hắn cũng chẳng sốt ruột hối Bão Kênương nương nghĩ biện pháp đối phóDuyMa.

Trong viện nhỏ, LýNhu Phong vẫn cầm một quyển thẻ trecẩn thận nghiền ngẫm. Đến được nửa quyển thìcảm giác Bão Kênương nương đã dùng nước sạch cọ rửa mặt sàn đáở sảnh vàcác phòng đến mấy lần.Chàng ngồi xếp bằng trên giường trúc, đặt giày lên ghế đẩu bên cạnh để tránh vướng đường Bão Kênương nương.

“Nương nương, ngài cótâm sự gìsao?”

Bão Kênương nương đang chau mày, “Ừ” một tiếng.

“Chuyện gìthế? Không ngại thìkể tôi ngheđi.”

“Cháy túi rồi.”

Bão Kênương nương thực sự làcháy túi.Mặc dùđang ở trong phủ họDương, không lo ăn mặc, nhưng năm quan tiền để rèn rựa kia chẳng biết nên kiếm ở đâu.

LýNhu Phong nở nụ cười, hỏi: “Vậy nương nương tính thế nào?”

Bão Kênương nương chắp tay sau lưng tới tới lui lui quanh phòng, nhăn nhíu đáp: “Ta đang nghĩ xem cónên tìmDương Đăng lừa ít tiền không.”

“Trước kia ngài thường xuyên lừa tiền người khác à?”

Bão Kênương nương nhướng một bên chân mày dài mỏng, nghiêng đầu nhìn LýNhu Phong: “Coi bói màkhông lừa tiền, chẳng lẽ lại đi thu thuế đất như Lýcông tử?” Nàng lại liếc xéo, “Chàng chớ cótìm Phạm Bảo Nguyệt đấy, ta chẳng muốn dùng tiền của mấy người chàng đâu.”

LýNhu Phong nghera giọng nàng hơi “gia trưởng”, bèn cười màrằng: “Nương nương, ‘mấy người chàng’ làthế nào? Tiền của tôi màngài cũng không cần sao?”

Những lời chàng nói này lọt vào tai Bão Kênương nương, ít nhiều đã mang ýchòng ghẹo. Từ buổi đêm nọ tỉnh lại, chàng đã thay đổi cách đối xử với nàng, không còn xa cách giữ lễ như trước nữa. Bão Kênương nương chẳng muốn truy đến cùng làchàng giả tình hay giả ý. Trải qua một lần xuất hồn chênh vênh giữa sinh tử kia, nàng cũng đã cóquyết định rồi.Chàng dịu dàng tình cảm được bao nhiêu với nàng, thìnàng sẽ hưởng thụ bấy nhiêu dịu dàng tình cảm, bất kể làchàng trời sinh đã thế, hay chỉ làlàm bộ làm tịch.

“Giỏi lắm LýNhu Phong.” Bão Kênương nương trèo lên giường trúc, vỗ rầm xuống mặt giường, hùng hổ, “Lại dám giấu tiền riêng!”

“Đâu dám.” LýNhu Phong vừa nói vừa xòehai tay, “Thật sự đâu dám.”

Bão Kênương nương nghi hoặc sờ tay áo chàng, lại sờ túi thêu bên hông chàng, quả thật đều trống rỗng.

“Vậy chàng lấy đâu ra tiền cho ta?”

LýNhu Phong đáp: “Nương nương, ngài dẫn tôi vào chợ quỷ đi, tôi cóthể kiếm tiền giúp ngài.”

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 32

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

Đêm hôm nay, Bão Kênương nương vàLýNhu Phong lại đến chợ quỷ.

LýNhu Phong hỏi nàng: “Nương nương, ngài xem một quẻ thìkiếm được bao nhiêu?”

Bão Kênương nương im lặng nhẩm tính. Nắn xương tất nhiên làkiếm được nhiều nhất, nếu vớ phải tai to mặt lớn, như bọn TiêuYên chẳng hạn, nàng cóthể thu bộn tiền xài cả đời không hết.Cóđiều là, nàng liếc qua LýNhu Phong, đời này nàng chẳng muốn nắn xương cho bất cứ ai nữa rồi.

Kế tiếp làbói mai rùa, cơ màmai rùa đã đưa cho thợ rèn đạo sĩ, cách này cũng không xong.

Giờ chỉ còn mỗi món Thái Ất Lục Nhâm, TửVi đẩu số [*].

Quan sát chuyển động của tinh túđể tính ra ảnh hưởng của chúng đến con người, thời tiết, hưng vong của thiên hạ…

Xem chu kỳ phối hợp giữa Thiên can vàĐịa chi để tính cát hung.

Vi đẩu số:Dựa vào giờ, ngày, tháng, năm sinh vàgiới tính để tính vận mệnh.

Nàng nói: “Bày quán ở chợ quỷ thìmột quẻ nhiều nhất năm đồng.”Một quan làmột ngàn đồng, muốn gom đủ trả cho thanh rựa kia thìchắc phải ngồi hết mấy tháng.

LýNhu Phong ngẫm nghĩ: “Nương nương, ít nhất chúng ta phải cókhoảng chục đồng vốn, giờ ngài xem luôn vài quẻ được không?”

Bão Kênương nương gật đầu: “Ta phải ôm theo gàđã.”

Cũng giống như thầy bói phải trưng cờ phan, gàtrống phượng hoàng ngũ sắc chính làbiển hiệu vàng của Bão Kênương nương. Đối với phần lớn người trong chợ quỷ, tướng mạo của Bão Kênương nương không gây ấn tượng khắc sâu lắm, nương nương ôm gàmới làBão Kênương nương, nương nương không ôm gàthìchẳng mấy ai nhận ra được.

Đã lâu lắm rồi Bão Kênương nương không vào chợ quỷ xem quẻ, hôm nay vừa bày quán đã cócả đám người xúm xít lại. Bão Kênương nương làm theo lời LýNhu Phong: “Các vị nghekỹ đây, năm đồng một quẻ, chỉ nhận tính ba quẻ!”

Bão Kênương nương hơi tiếc xíu.Xem hôm nay đông khách vậy, nàng nhắm cóthể cho ra mười mấy hai chục quẻ, chưa biết chừng còn nâng giáđược nữa.

Nhưng LýNhu Phong đã dặn, ba quẻ, ừ thìba quẻ vậy.

Lấy được mười lăm đồng, LýNhu Phong bảo nàng dẫn mình đến chỗ bán văn vật cổ trong chợ quỷ, khuCây Liễu To.

Thế sự rối ren, vật đổi sao dời, vương kỳ lớn trên đầu thành Kiến Khang thay hết lượt này đến lượt khác. Ngày nay đắc thế, mai kia rơi đầu, bạc triệu gia tài theo sóng cuồn cuộn chảy về đông. Những thứ của hiếm vật quýkia rồi sẽ trôi về đâu? Phường đào mộ, hạng trộm cắp, quân cướp bóc, chúng sẽ nhân thể tráo đổi, trục lợi, thừa nước đục thả câu.

Lúc trước Bão Kênương nương cũng thường xuyên đến khuCây Liễu To, chủ yếu làvìmấy thứ gạch Tần ngóiHán, bia đáNgụy Tấn đồ. Những thứ này toàn loại đắt đỏ cả nên nàng chẳng dành dụm được xu nào.

Bởi vậy, chỉ cómười lăm đồng thìmua gìnổi chứ?

LýNhu Phong nhờ Bão Kênương nương dắt chàng đến chỗ bán mấy thứ như giấy mực bút nghiên cổ. Toàn đồ lặt vặt nho nhỏ.Chàng hỏi: “Cóấn triện không?”

Bão Kênương nương cầm ngón tay chàng, chỉ dẫn chàng sờ từng ấn ngọc, đồng, đá, ngàvoi, sừng têgiác…

LýNhu Phong chau mày nín thở, tất cả tinh thần đều tập trung vào những ngón tay thon gọn xinh đẹp, đầu vân tay vuốt khớp với nét chữ điêu khắc trên ấn. Bão Kênương nương nhìn chàng không chớp mắt, nhìn hàng mày nhíu chặt, lại nhìn ngón tay chàng tỉ mỉ dịch chuyển.

Ông chủ tiệm này hỏi Bão Kênương nương: “Bữa nay nương nương còn mua gạch ngói chứ? Tôi vừa tìm được viên ngói câu đầu ‘Trường LạcVị Ương’ từ thờiHánVũ đế, hàng thật đấy nhé.”

Chủ tiệm cạnh bên to tiếng chen ngang: “Nương nương chỉ thích gạch cóchữ trong «Thiếp Lan Đình» thôi, ông khỏi cần chèo kéo, háhá——”

Chủ tiệm bên này giận: “Biết đâu đấy! Nương nương, ai kia còn trộn đồ giả vào lừa ngài, chứ của tôi làbảo đảm hàng thật!”

Bão Kênương nương nghĩ bụng:Mấy ông đừng nói nữa! Ngay trước mặt LýNhu Phong, bao nhiêu phong độ của nàng đều bị hai lão này dập sạch!

Nàng xấu hổ chẳng biết giấu mặt vào đâu, lặng lẽ lui ra sau. Thế nhưng ngay giữa đêm khuya, quầng lửa rừng rực xinh đẹp trong tầng ánh kim rạng rỡ như nàng làm sao thoát khỏi tầm mắt của LýNhu Phong.Chàng bèn lật tay nắm chặt tay Bão Kênương nương, nhặt một ấn ngọc phủ màu thời gian lên hỏi chủ tiệm: “Cái này bao nhiêu thế ông chủ?”

“Đây làngọc cổ từ thời Tiên Tần, nể mặt Bão Kênương nương, tôi để giáhữu nghị thôi, bốn quan nhé.”

LýNhu Phong thở dài não nề, hỏi Bão Kênương nương: “Nương nương, chúng ta còn bao nhiêu?”

Bão Kênương nương vẫn chưa bắt kịp, không rõ tình huống lắm nên chỉ “A” lên, rồi đều giọng đáp: “Cómỗi mười lăm đồng, sao mua cái này được!”

Nàng vốn tưởng chàng muốn đến xem cho biết, chứ đâu ngờ còn định mua thật, nên vội ngăn lại: “Chàng mua ấn triện làm gì? Phung phívừa thôi!”

LýNhu Phong bất đắc dĩ: “Nương nương, tôi tốt xấu gìcũng làngười đọc sách, thuộc dòng dõi thư hương, ít nhất phải cóấn riêng chứ?”

Bão Kênương nương lập tức tìm ngay giải pháp: “Chàng thích ấn thìđể ta khắc cho! Ở nhàcòn nhiều đálắm, cực nhiều luôn ấy!”

LýNhu Phong tuôn một tràng: “Ấn ngọc cứng cỏi, bền chắc, sáng trong, mài mấy cũng không mòn, nhuộm mấy cũng không đen, làkhítiết quân tử…”

Bão Kênương nương ngắt lời: “Rồi rồi rồi, chờ ta kiếm được nhiều tiền sẽ mua ngọc cho chàng——Hôm nay thìxin miễn!” Nàng kéo kéo lôi lôi chàng đi.

Chủ tiệm cứ buồn cười, hứng chídòm hai người họ nhìnhèo, nghĩ bụng mười lăm đồng cũng làtiền, thế làcầm ngay một ấn ngàđã lốm đốm đen thảy cho LýNhu Phong: “Đây, cái này vừa túi cậu đấy, mười lăm đồng.”

LýNhu Phong sờ thử, chợt nổi giận đùng đùng: “Chưa kể chữ khắc quáthôthiển, cái ấn này còn dính nước tiểu chuột nổi đốm đen, vậy màông còn lấy ra lừa tôi!Ông xấu lắm, bắt nạt tôi mùlòa!”

Chàng nói rất tủi thân, Bão Kênương nương thấy đôi mắt ti hícủa chủ tiệm lấp lóehung tợn.Mặt chủ tiệm cứ thoắt xanh thoắt tím. Ngàvoi tối kỵ nước tiểu chuột, chỉ dây vào títeo cũng bị đen ngay, còn loang ra xung quanh, không cách nào xóa sạch.Ông ta đâu ngờ LýNhu Phong còn sờ ra được điều này, mới biết mình đụng phải dân sành sỏi rồi.Ông ta chẳng kịp nghĩ kỹ, vội xua tay bảo: “Năm đồng đấy, được thìlấy không thìthôi.”

Bão Kênương nương lầm bầm: “Thế này màcũng năm đồng à?” Nhưng thấy LýNhu Phong cứ cầm khư khư chẳng chịu buông, nàng đành phải dâng ra năm đồng.

LýNhu Phong nghĩ bụng, đống gạch giả hồi trước côtha về nhàcòn không biết tốn kém bao nhiêu kìa. Nghĩ đến đây lại thầm thở dài, chàng với tay tìm quầng lửa kia, nắm lấy cổ tay gầy gòcủa nàng.

Sau đólại vung năm đồng mua một hộp gấm đẹp lung linh. LýNhu Phong bảo: “Cứ lấy hộp thật đẹp vào, phải làm sao tôn lên vẻ cao quýcho ấn ngànày.”

Bão Kênương nương cạn lời, một cục ấn ngàdính nước tiểu chuột thìcao quýnỗi gì! Nhưng LýNhu Phong đã thích thế, vậy cứ tùy ýchàng đi.

Còn dư lại năm đồng, hai đồng chia cho gia đình bị Bão Kênương nương lén mượn tạm gàtrống to, lúc trả về thìđặt trên nóc chuồng. Ba đồng khác, LýNhu Phong mua hai ống trúc nước lê, bọn họ dừng chân ở đầu chợ quỷ để cùng uống.

Bão Kênương nương nói: “LýNhu Phong, ta lạnh quá.”

Nhưng dương bạt từ đầu đến chân đều làlửa đỏ, làm sao màlạnh được. Người cõi âm buốt cóng toàn thân mới làthật sự lạnh đấy.

LýNhu Phong vòng tay ôm nàng vào lòng, thủ thỉ: “Sau này ngài cứ bảo nóng thôi. Than lạnh thế thìlộ liễu lắm.”

***

Ngày kế tiếp, Bão Kênương nương muốn ra ngoài, kẻ hầu trong phủ tới báo vớiDương Đăng, rằng Bão Kênương nương tính về nhàcầm cố tài sản để đổi tiền.Dương Đăng không cho phép.Chẳng mấy chốc kẻ hầu kia lại chạy qua báo, Bão Kênương nương tuyệt thực thắt cổ.Dương Đăng phìcười, quálàtài luôn, không khóc không quấy, trực tiếp thắt cổ. Thế làphải sắp xếp hai gã hầu kèkètheo nàng xuống phố, xem thử nàng cóthể giở trògìđược.

Bão Kênương nương vàLýNhu Phong đâu cóýđịnh trốn chạy, thành thử cũng chẳng thèm tránh mặt hai gã kia, cứ thoải mái làm việc của mình. LýNhu Phong chỉ Bão Kênương nương đến dinh thự của một gia tộc thư hương, bảo nàng bán ấn ngàkia cho cụ ông trong nhà.

“Đừng nhìn ấn ngànày khắc chữ thôthiển màxem thường, đây làấn của một viên quan từ thời Tần Nhị Thế.Chữ khắc còn vụng, làvìviên quan đấy nóng lòng nhận sắc phong, không kịp chờ đúc màchỉ vội vàng khắc nhanh rồi dùng luôn.Cho nên ấn này còn được gọi là‘Cấp tốc hoàn thành’ [*]. Ấn quan từ thời hoàng đế Nhị Thế truyền lưu trong dân gian vốn cũng không nhiều, loại cấp tốc hoàn thành này lại càng hiếm có.”

ấn đúc, tức làkhắc chữ lên ấn rồi đem đúc, xong mới đưa vào sử dụng.Một số ít làdùng luôn ấn phôi, tức làchưa được đúc, chỉ khắc chữ trực tiếp lên ấn.

“Vậy ta phải rao giábao nhiêu?”

“Cái này cóvết nước tiểu chuột, ngài nói năm quan thôi, thấp hơn thìđừng bán.”

Bão Kênương nương hết hồn: “Còn đắt hơn cả ấn ngọc kia nữa?”

“Ngọc cổ mới quý.Chứ ấn ngọc kia làngọc mới, vừa chiên dầu thôi [*], còn chưa đáng một đồng.”

Một cách làm ngọc giả cổ làngâm ngọc trong nước màu rồi chiên hay nướng cho nhiễm màu vào. Loại giả cổ này thường bị khô, không sáng bóng, trông kém tự nhiên, kém nghệ thuật, chưa đủ giátrị để sưu tầm. Ngoài ra cómột số cách làm giả cổ khác làđốt, luộc, chôn xuống đất…

Bão Kênương nương líu lưỡi, vậy chàng còn cố ýkèo nhèo vìcái ấn ngọc kia, rõ ràng làđể tung hỏa mùvới chủ tiệm!Còn trách chủ tiệm lừa người mùnhư mình nữa chứ. Thật đúng làvừa ăn cướp vừa la làng!

Bão Kênương nương nói: “LýNhu Phong, ta nhìn lầm chàng rồi.Chàng chẳng đàng hoàng, thành thực chút nào.”

LýNhu Phong phản bác: “Hàng thật bán giáthật, không lừa giàgạt trẻ, tôi làngười đàng hoàng, thành thực nhất đấy.”

Bão Kênương nương nhón chân rướn cao, ghésát tai chàng: “Chàng làkhông đàng hoàng nhất.”Dứt lời thìđứng thẳng lại, mang tai chợt nóng rần, thầm nghĩ sao đột nhiên mình lại thốt ra những lời chẳng biết xấu hổ như này. Bởi vậy hết dám ngẩng lên nhìn LýNhu Phong, cứ cắm đầu chạy vội qua dinh thự kia.

Khi trở lại, trong tay nàng nâng một thỏi bạc lớn, mặt mày rạng rỡ: “LýNhu Phong, chàng sờ thử xem, chúng ta cócả thỏi bạc này.”

Nàng kéo ngón tay LýNhu Phong đặt lên thỏi bạc to chừng bàn tay.

LýNhu Phong cảm nhận được niềm hân hoan thấm đượm ở cả ngón tay nàng, thế làtâm tình ấy cũng nhiễm vào chàng.Số tiền này khi trước chàng chưa từng xem làgì, nhưng hôm nay cũng cảm thấy, thỏi bạc này thật lớn, thật căng đầy, nặng trĩu.

Bão Kênương nương ước lượng thỏi bạc: “Đủ trả tiền rựa rồi.”

LýNhu Phong nói: “Vẫn chưa đâu.”

***

Mấy hôm sau, hai gã hầu lại lẽo đẽo theo Bão Kênương nương vàLýNhu Phong. Bão Kênương nương tới một dinh thự bề thế khác bán con dao gọt chữ thếp vàng kim mã ① thờiHậuHán, thu được một thỏi vàng.

Lại qua mấy ngày, hai gã hầu theo gót Bão Kênương nương vàLýNhu Phong, đến phủ của lão thái úy bán khối ngọc trư long [1] thời Thương, thu mười lạng vàng.

Một đêm ở nửa tháng sau, dương bạt dùng máu tươi hòa với tro giấy bùa, nhỏ vào nước lạnh đang ngâm thanh rựa vừa tôi.Ánh lam sáng bóng lóelên từ lưỡi rựa sắc bén, thanh rựa chuyên chém người cõi âm đã thuận lợi hoàn thành. Đồng thời, một thẻ trecókhắc lời sấm bằng chữ giáp cốt được âm thầm đưa cho đạo sĩ thợ rèn, kèm theo thỏi vàng trị giámột trăm quan. Thợ rèn đạo sĩ nhấc tay áo phòng hộ, thu thẻ trevàthỏi vàng vào trong.

Cùng lúc đó, giới sĩ tộc môn phiệt ở Kiến Khang bắt đầu âm thầm rỉ tai nhau, mới đây vừa xuất hiện một thanh niên trẻ tinh thông lục thư ② vàchữ giáp cốt, cóthể đọc được tất cả mọi loại văn tự cổ từ Tam đại ③ đổ lại.

Người này tên là——

LýNhu Phong.

Lời tác giả:

.①Dao gọt chữ: Loại dao dùng để gọt các chữ viết sai trên thẻ treở thời cổ đại, cóthể đeo luôn bên mình. Trong đónổi danh nhất làloại thếp vàng hình ngựa trên thân dao của đất Thục, thường được gọi làdao “kim mã”.

② Lục thư: Phương pháp cấu thành chữ viết từ thời cổ, bao gồm Tượng hình,Chỉ sự,Hội ý,Hình thanh,Giả tá,Chuyển chú.

③ Tam đại:Cách gọi chung 3 triều đạiHạ, Thương,Chu.

~♥~♥~♥~

[1] Ngọc trư long (long ngọc, ngọc chữC, ngọc rồng đầu heo):Dạng ngọc cóhình thùđặc biệt thuộc nền văn hóaHồngSơn ở thời Đồ ĐáMới, chưa rõ cótác dụng gì, nhiều giả thuyết cho rằng làvật dùng trong nghi lễ tôn giáo.Về hình dạng thìvẫn đang tranh luận chưa xác định làheo hay rồng hay gấu, nhưng đa số đều nhận định làheo trong dạng phôi thai (họ đoán làthời này cóthờ heo rừng).

Hai mẫu ngọc trư long thuộc nền văn hóaHồngSơn:

Các mẫu dao gọt chữ thời Thanh:

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 33

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

Đang ngủ ngon giấc, dương bạt chợt xoay lại, cắn lên cổ người cõi âm.Hàm răng đều khít ấy không quánhọn, nhưng đủ để cứa rách da thịt. Tức thìtrong miệng đã nồng vị máu tươi.

Rất đắng, cólẽ làvị của thứ thuốc dùng để làm mùLýNhu Phong, cũng giúp chàng chết cóthể diện.

Ấy vậy màTrương Thúy Nga cứ cảm thấy vị này thật ngọt, bắt đầu ngọt từ khi chàng hôn trả lại.Chắc chắn chàng sẽ không để mặc nàng chết, nên nàng chẳng hề sợ hãi.

Thời gian này córất nhiều vàng bạc được chuyển tới lui.Dẫu nàng hiểu rõ, thìkhi đêm xuống, lýtrílại bất giác giảm đi đôi phần. Nàng nhìn thấy cả nhưng vẫn giả hồ đồ.

Chàng đang trùtính những gì, nàng không hay biết. Tất thảy vìai, lòng nàng lại tường tận.

LýNhu Phong hôn nàng cũng dần dần đắm say. Ngón tay chàng cách lớp y phục, nhẹ nhàng vuốt veđôi đường cong mượt mà. Nơi đây thực ra không quáđầy đặn, nhưng đủ mềm mại đầy tay chàng. Nàng chẳng thể nào kháng cự cảm giác được giữ trọn ấy, toàn thân lại run sợ, trăn trở giữa bao điều.

Cứ như vậy phícông xúc tép nuôi cò, nàng thật sự không cam lòng. Nàng bắt lấy tay LýNhu Phong, cố gắng ép giọng mình thôi run rẩy: “LýNhu Phong, chàng cùng ta đi.”

Ngoài cửa sổ thình lình vang lên tiếng cúvọ: “Huuu ——Huuu huuu —— ”

LýNhu Phong chợt dỏng tai lắng nghe.

“Huuu ——Huuu huuu ——”Cúvọ vẫn chưa ngừng kêu, to rõ mồn một, còn loáng thoáng lẫn với tiếng binh khíchát chúa va nhau, từ xa đến gần, ngợp khắp tứ phương.

Làâm thanh báo hiệu điềm xấu.

LýNhu Phong nói: “Chờ tôi chút.”Chàng ngồi dậy, với lấy áo dài mắc ở đầu giường khoác lên người, mở cửa ra ngoài.

Dưới ánh trăng mông lung, trên đầu tường quả nhiên xuất hiện một con cúvọ, cổ ngắn xoắn vòng, chiếc đầu lông nhung cứ xoay tới lui.

LýNhu Phong giơ tay trái ra trước, huýt một tiếng khekhẽ.Cúvọ kia nghethấy liền sàngay xuống, một đôi móng sắc quắp lấy khuỷu tay chàng như bấu vào thân cây.

LýNhu Phong sờ vào chân trái nó, ở đócógắn một viên sáp.Chàng gỡ viên sáp ra, vung tay trái, cúvọ liền dang rộng cánh, phần phật bay cao, chớp mắt đã hòa vào trời đêm bao la.

LýNhu Phong bóp nát viên sáp, trong đógiấu một mảnh lụa được quấn vòng kỹ lưỡng.Mở ra xem, bên trên làhàng chữ nhỏ lấp lánh sáng xanh.Chữ đấy được viết bằng mực cótrộn lẫn tro cốt.

Võ tăng đào vong đã bịDương Đăng sát hại…

Bộ hạ cũ ẩn náu trong thành Kiến Khang, tối nay toàn quân bị diệt…

Con đã dốc toàn lực tiếp cận Ngôvương, đến nay vẫn chưa dòra vị tríTrừng vương, làcon vôdụng…

Dương Đăng tin tưởng Trương Thúy Nga sẽ cứu mạng hắn, cóthể mượn tay Trương Thúy Nga…

Thân hình thẳng tắp giữa gióđêm của LýNhu Phong chợt chao đảo, mảnh lụa bị vònát, nhăn nhúm trong bàn tay siết chặt.

Chàng hít sâu một hơi, nghẹn ứ trong lòng, màchẳng thể đẩy ra. Bao nhiêu nỗ lực giữ mình cao thượng như lan, chính trực như trúc làthế, bỗng đâu lại hóa tiêu điều như đã gãy vụn dưới cơn gióbấc. Phong sương dần nhiễm lên đuôi mày, chàng vội xoay đầu, một quầng lửa đã hừng hực thiêu đốt trước mặt.

Bão Kênương nương đã ăn mặc chỉnh tề, đang cầm đèn, cắn môi nhìn chàng.

Nàng vươn tay về phía chàng: “Cho ta xem.”

LýNhu Phong do dự giây lát, rốt cuộc vẫn chầm chậm duỗi tay đưa mảnh lụa cho nàng.

Bão Kênương nương soi đèn đọc hết, mặt lặng như nước. Nàng cầm mảnh lụa, nhìn nótừng chút từng chút bị ngọn lửa đèn dầu nuốt trọn.

Ngoài tường viện làtiếng binh đao, tiếng giáp sắt ma sát vào nhau, loảng xoảng dừng trước cổng phủ.Cóbinh tướng lớn giọng truyền lệnh:

“Phụng mệnh tướng quân… Tất cả Trừng tặc, không lưu một mạng!…”

“Đem tên võ tăng thứ ba này ra bêu đầu, treo trước cổng thành thị chúng ba ngày!”

Gương mặt vốn đã trắng bệch của LýNhu Phong, dưới ánh trăng, bên ánh đèn, bỗng chốc càng bi thương tiều tụy.

Bão Kênương nương trầm mặc, đăm đăm nhìn chàng. Thật lâu sau, nàng khàn giọng nói: “Hai mươi bốn năm qua, chàng chưa từng can thiệp quốc sự hay chính sự.”

“Đêm hôm đótôi đã thấyDuyMa.”Chàng khókhăn mở lời, câu đầu tiên lại bắt đầu từDuyMa.

“Tôi biếtDuyMa vào mười năm trước, vẫn luôn trông nótrưởng thành. Nórất giống cha. Lúc này tuy chỉ mới mười bốn tuổi, nhưng tâm tríđã kiên định, cứng cỏi không thua người trưởng thành.

“Tính tới hôm nay, tôi đã chết mười tháng, trong lòng tôi hiểu rõ nhất mười tháng này trôi qua thế nào.DuyMa gắng gượng chín tháng, nókhông thể cố thêm nữa nên đã đi trước, hóa thành lệ quỷ đến trả thùDương Đăng.

“Một đứa békiên cường nhưDuyMa còn chẳng chịu đựng nổi. Tôi không biết, cha nósau khi mất con, còn cóthể cầm cự bao lâu.”

Bão Kênương nương chẳng phản ứng gì, cứ cắn chặt răng nghechàng nói, xem thử đến tột cùng làchàng muốn vòng vo bao xa.

“Nương nương ——” LýNhu Phong gọi nàng, vốn dĩ làbạc bẽo đến thế, hàcớ gìlại nghenhư triền miên màphức tạp, ngàn ývạn lời, dồn nén cả vào hai chữ kia.Cuối cùng, chàng không nói thêm câu nào nữa.Dáng hình ấy vẫn làngọc quý, lại như chừng đã hoang hoải xác xơ.Chàng vén vạt áo, cúi đầu, khom lưng, liền muốn quỳ bái nàng.

Chàng đây hai mươi bốn năm cuộc đời, gặp TiêuYên còn chưa từng quỳ bái.

Thế màchàng quỳ bái nàng.

Bão Kênương nương hận muốn cắn nát răng, nhấc váy đángay vào đầu gối chàng sắp gập xuống, làm chàng ngã ngồi ra đất.

Nàng tức giận đi qua lại trong viện mấy vòng, hai tay đều đang run rẩy. Phía chân trời nơi xa đã chớm ửng nắng. Nàng chợt giật mạnh dây phơi đồ, đạp tường nhảy hai ba bước, tung người phóng ra ngoài.

LýNhu Phong vừa trông theo quầng lửa kia lên đầu tường, chớp nhoáng trước mắt đã tối sầm. Trời sáng, chàng không còn nhìn thấy âm gian.Chàng loạng choạng vài bước, đâm vào tường, cảm giác đau buốt sắc lạnh từ trán lan ra, càng lúc càng mãnh liệt, mãi vẫn chẳng đỡ hơn.Chàng mới chợt ýthức được, dương bạt không còn ở bên mình nữa rồi.

Chàng hốt hoảng trở vào phòng trong, nơi đây cóphảng phất hơi thở quen thuộc của nàng. Nhưng như thế vẫn chẳng ích gì.

Toàn thân chàng cũng bắt đầu đau đớn. Đau tái tê.

***

Vào lúc hừng đông, Bão Kênương nương để một đôi chân trần lao về tòa nhàcũ. Nàng hơi ngửa đầu nhìn hai chữ phủ Phùng thật to, tức thìrút ngay thanh rựa sắc mới tinh ra, bật lên cao liên tục chém nát tấm biển.

Đến cửa sau, nàng đập cổng rầm rầm. Nhóc Đinh Bảo ôm một chậu cám ra mở cổng cho nàng. Đại lang quân vàbầu đoàn thêthiếp đang rần rần chạy theo đuôi nhóc Đinh Bảo.

Bão Kênương nương ôm thật chặt cậu bé: “Ta nhớ nhóc Đinh Bảo lắm.”

Nhóc Đinh Bảo khoevới nàng Đại lang quân vàcả đoàn thêthiếp mập mạp, lông dày bóng loáng: “Nương nương, con nuôi vậy được không?”

“Nuôi thế làquátốt rồi.”

Đại lang quân rụt rèmàquýphái vẫy cánh với nàng.

“Hình như lừa xám đang mang thai ấy, nóăn nhiều lắm.” Nhóc Đinh Bảo hơi rầu rĩ, “Chẳng biết cónên để nókéo cối xay nữa không.Cơ màmỗi ngày con đều ra ngoài bán trứng gàđấy, chắc chắn sẽ không bỏ đói nóvàngựa ô.”

Bão Kênương nương đi vào nhàtrong, ở đây vẫn sạch sẽ không nhiễm bụi trần như trước. Lárụng dưới tàng cây được gom thành một đống, Nhóc Đinh Bảo quét dọn rất cẩn thận.

Bão Kênương nương nhìn mặt sân lát đan xen các viên gạch khắc từng câu chữ từ «Thiếp Lan Đình».Viên đầu tiên “VĩnhHòa năm thứ chín” bị thiếu mất bấy lâu, chẳng biết từ khi nào đã được LýNhu Phong gắn vào đúng chỗ.

Nàng ép mình dời mắt đi, lại phát hiện một chúcún vàng đang ngồi ở góc sân.

Nhóc Đinh Bảo gãi đầu: “Bữa con đi bán trứng thìnhặt được.”

Bão Kênương nương xoa đầu cậu bé: “Nhớ đừng để bị cắn.”

Bão Kênương nương nấu ít cháo, lục ra mớ láhương xuân nàng phơi hồi đầu năm, băm hết ít mỡ còn sót trong phòng bếp rồi bỏ vào xào đến khi gần cạn nước. Nhóc Đinh Bảo được thưởng thức món cháo hương xuân, ăn thật ngon lành.

“Nương nương, ngày nào ngài cũng về nhàthìhay quá. —— Nhu Phong ca ca đâu rồi ạ?”

Bão Kênương nương chẳng trả lời cậu bé. Nàng chưa đói nên chỉ dùng qua loa rồi thôi.

“Nhóc Đinh Bảo, nhóc nói xem, nếu ta thích một người, chàng đã cóngười trong lòng, ta lại buộc chàng phải ở với mình, vậy làta xấu lắm phải không?”

Vừa dứt lời, nàng đã cười khổ.Một đứa bésáu tuổi thìbiết chi đâu? Nàng tội gìkể lể với cậu bénhững điều này.

Khuôn mặt nho nhỏ của nhóc Đinh Bảo nghiêm túc hẳn: “Thế không tốt đâu.Mẹ con bảo, mấy cái côở ngoài màcứ lôi kéo ba con thìđều làxấu hết.”

Bão Kênương nương chợt như bị đâm một đao, sắc mặt trắng bệch. Nàng cũng chẳng biết đang giải thích với ai: “Nào phải… Trước đóta cứ tưởng TiêuYên chết rồi…” Nàng bỗng đâu miệng lưỡi vụng về, vôcùng hối hận, “Ta chỉ…”

Nhóc Đinh Bảo thìlàm sao hiểu được nhiều thế, ngây thơ hỏi: “TiêuYên làai ạ?”

Cậu bécòn nhỏ, chưa biết mấy chuyện quyền đấu phong vân đấy. Bão Kênương nương lắc lắc đầu: “Không cógìđâu.” Nàng ra hiệu bảo cậu béăn nhiều thêm.

Nhóc Đinh Bảo ngótrong nồi còn ít cháo, thấp thỏm hỏi: “Nương nương, con đem qua cho chịAXuân được không ạ?”

“AXuân làai?”

Nhóc Đinh Bảo vừa nhanh nhảu dọn dẹp bát đũa, vừa kể: “Làmột chị tới nặn tượng bên ngôi phùđồ đó.Chị ấy bảo muốn chữa lại tượng Phật bể kia.”

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 34

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

Khi Bão Kênương nương vàAXuân đối mặt nhau trong Phật đường đổ nát ở ngôi phùđồ, thìmột người giống con mèo đã quên việc bắt chuột từ lâu, một người giống con chuột sắp sợ vỡ mật, cả hai đều giật nảy mình.

CôbéAXuân này Bão Kênương nương từng gặp rồi, chính làngười cõi âm đêm nọ xuất hiện ở phường rượu Bạch Đọa xuân lao.

Bão Kênương nương ngóquanh bốn phía, thấy ngoàiAXuân ra thìkhông còn ai khác. Nàng kéo nhóc Đinh Bảo bước nhanh ra khỏi Phật đường, thìthào hỏi cậu bé: “Mấy bữa nay côấy ở một mình thôi à?”

Nhóc Đinh Bảo xác nhận: “Vâng.ChịAXuân nhát lắm ấy, rất sợ người xung quanh.”

Bão Kênương nương gật đầu, bảo nhóc Đinh Bảo về nhàtrước.

Nàng trở lại Phật đường, người cõi âm đang cấp tốc thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chạy trốn.

Bão Kênương nương trấn an: “Côđừng sợ, tôi làdương bạt thế chứ không lợi dụng người cõi âm để trục lợi đâu. Nếu tôi cóýhại côthìhôm nọ sao còn bỏ qua được?”

Động tác gom đồ của người cõi âm chậm dần lại. Bão Kênương nương thấy tay côấy dính đầy đất sét vàthuốc màu, trên da làbao nhiêu vết trầy chưa lành. Nàng hơi chau mày, nếu códương bạt bên cạnh thìngười cõi âm đâu thể bị thương da thịt được. Lần trước nàng gặpAXuân ở phường rượu Bạch Đọa xuân lao, tay côấy vẫn trắng mịn nõn nà, sạch sẽ không tìvết.

Bão Kênương nương đặt hộp đồ ăn lên bàn gỗ: “Nhóc Đinh Bảo làdo tôi nhận nuôi, cậu bénhờ tôi đưa thức ăn tới cho cô.Cóđiều là——” Nàng tạm dừng, “Xem ra côđâu cần dùng những thứ này.”

AXuân ngồi thẳng lên, hơi mất tự nhiên xoa xoa đôi tay lem luốc thuốc màu. Khuôn mặt côấy trắng trẻo, tròn trịa, không cóvẻ thêlương, bi ai sầu khổ của thời loạn này, trái lại còn vương nét ngây thơ thoát khỏi thế tục.

Bão Kênương nương nhìn vòng eo đầy đặn của côbé, tấm áo bằng vải đay thôđã căng nứt, thấy rõ các đường sợi tưa ra.

Bão Kênương nương mím môi cười: “Cômất đã bao lâu rồi?” Trong loạn thế, dân chúng lầm than, chẳng riêng gìĐông Thổ, bên TâyVực cũng hỗn loạn tương tự, nào cóđược côgái mũm mĩm thế? Phụ nữ Đại Ngụy bây giờ thìcônào cônấy đều làliễu bay theo gióthôi.

AXuân ngẫm nghĩ: “Lâu lắm lắm, lắm lắm lắm rồi.”Côbékhông thạo tiếngHán, giọng còn línhí, cứ như tiếng chuột con.

Bão Kênương nương đến gần côbé. Đôi mắt sâu hút củaAXuân cứ nhìn chằm chằm nàng, vẫn hết sức cảnh giác, nhưng chẳng nétránh nữa.Dương bạt nắm hai tay côbé, những vết trầy xước kia tức khắc khép lại.AXuân thoáng chần chừ, đoạn xoay lưng về phía nàng, vén mái tóc nâu dài xõa tung lên, để lộ một vết chém vừa sâu vừa dài ngay dưới cổ.Vết chém cắt vào tận nội tạng, cơ hồ sắp bổ đôi côbé.

Bão Kênương nương kinh ngạc: “Dương bạt của côđâu?”

AXuân rủ rỉ: “Tôi chưa bao giờ códương bạt.”

Bão Kênương nương càng kinh ngạc hơn: “Vậy màchẳng bị rữa à?”

“Chăm đắp tượng Phật, thìsẽ hết rữa.”

“Vậy vết thương trên lưng cônày, nếu không gặp tôi thìcólành lại không?”Giọng truy vấn của Bão Kênương nương đã hơi gấp gáp.

“Đợi tôi, đắp xong tượng Phật đấy, cólẽ sẽ lành.”

Bàn tay Bão Kênương nương phủ trên lưngAXuân run bần bật. Nàng kịp thời rút về, tránh đểAXuân phát hiện.

Sau đólàm sao rời khỏi ngôi phùđồ, nàng đã chẳng rõ nữa. Nàng chỉ nhớ hôm nay nắng trời quámức chói chang, soi rọi cả thiên địa thành một vùng tuyết trắng sáng lóa.

Bảy năm trước, nàng thoát khỏi tay hai tên người cõi âm, đã tận mắt chứng kiến chúng vật vờ năm ngày năm đêm trong một ngôi miếu hoang, thế màvẫn chưa triệt để hóa cốt.

Khi đónàng đã biết những nơi cóPhật khísẽ làm chậm quátrình hoại tử của người cõi âm.Song nàng chưa từng nghĩ ra, khi Phật khínồng đậm đến mức độ nhất định, thìcũng giúp người cõi âm mãi mãi không mục rữa.

Như vậy nàng còn cótác dụng gìvới LýNhu Phong?

Người cõi âm chẳng cần dương bạt vẫn sống tốt, màdương bạt không cóngười cõi âm, thìcòn làgìchứ?

…

Đến tận chạng vạng tối nàng mới về lại viện nhỏ trong phủ củaDương Đăng, bước đi như người mất hồn.

Trong phòng không cómùi gìkhác thường, ngược lại còn thoang thoảng hương thơm thanh dịu.

LýNhu Phong nhắm mắt ngồi trên sập trong sảnh.Cả người chàng khoác y phục dày dặn, tay chân đều bao kín mít vải trắng, trong phòng cũng được xông hương.

Bão Kênương nương biết khi hầu gái đến đưa cơm, nếu chàng không làm vậy thìsợ rằng họ sẽ sinh nghi.

Chàng ngheđược nàng trở về, từ từ mở mắt giữa gian phòng nhập nhoạng mờ tối.Mặt chàng tuy chưa bắt đầu mục rữa, nhưng cũng đang dần chuyển thành xám trắng chết chóc.

Đã qua trọn một ngày dài.

Bão Kênương nương chẳng nói lời nào bước tới gần, tháo dây vải quấn quanh người chàng, cầm lấy đôi tay đang rữa đi kia.

Tất thảy đều hoàn thành trong thinh lặng. Nàng đốt hết y phục chàng không thể mặc lại nữa, đổ nước ấm vào thùng tắm để chàng tẩy rửa.

Dưới ánh trăng, nàng nín thở tập trung bấm đốt tay tính lại mệnh của TiêuYên, vẫn chẳng thấy thêm bất cứ biến hóa nào.Gieo đồng ngũ thùxem lại chỗ TiêuYên ở, trước sau vẫn không ra kết quả.

Thế này làkhábất thường.Cho dùlàđúng hay sai, sáu đồng ngũ thùkia đã lên quẻ thìít nhiều cũng phải cómột dấu hiệu, nhưng bây giờ làthật sự trống rỗng.

Hôm rồi nàng chợt nghĩ ra, đấy cólẽ làvìTiêuYên hiện đang ở nơi nàng vốn dĩ chẳng thể tính được tới. Tương tự việc nàng không tính ra mệnh của người cõi âm, chắc chắn cóvài địa điểm nàng chưa đủ sức xem thấu.

Bởi thế trong đêm sang chợ quỷ rèn rựa, nàng bảo LýNhu Phong chờ ở lòrèn, mình thìgiấu chàng đi TháiChi trai một chuyến.Chủ của TháiChi trai không gìkhông biết, nàng muốn đến đóhỏi thử, trong thành Kiến Khang này, nơi nào cónước, đồng thời cũng tách biệt khỏi nhân gian.

Ông ta cho nàng một câu trả lời: Nhàlao cổng thành.

Nhàlao đádưới cổng thành, lúc trước nàng từng bị giam ở đây, vào tận tầng mười hai dành cho tử tù. Nàng xuống tầng đóđã thấy âm u, ẩm thấp lắm rồi, nay mới biết bên dưới vẫn còn thủy lao.

Nàng dùng một quẻ bói để đổi lấy đáp án này, song khi định hỏi tiếp thìđược bảo phải trả tiền thật. Lúc bấy giờ nàng lấy đâu ra tiền trả, đành phải tạm thời gác lại.

Cũng trong đêm ấy, nàng lòng tham không đáy, nàng tưởng điên cuồng đến chết màsống lại, nàng như kẻ đuối nước đã vớ được chiếc cọc cứu mạng làLýNhu Phong, thìchỉ muốn giữ chặt chẳng buông ra nữa. Bốn chữ nhàlao cổng thành mắc lại trong cổ nàng, chỉ vừa trông thấy gương mặt tuấn túmình đã vọng tưởng suốt mười năm qua, nàng liền bị ma quỷ ám ảnh, sai một li đi một dặm.

Đêm qua đã chết rất nhiều người.Dọc con đường nàng trở về nhàcũ, ven đường chất đầy thi thể mới ngã xuống. Nàng chỉ cần nghetiếng gào khóc thêlương đã hãi hùng khiếp vía. Nàng nghĩ mình vìmối tình này, thật sự đã gây ra nghiệp chướng nặng nề. Nếu nàng nói bốn chữ kia cho LýNhu Phong sớm hơn, thìliệu cóthể giảm bớt quỷ hồn than khóc đêm ngày hay không?

Một giọt nước mắt nàng tuôn rơi, chợt cảm giác cóđôi tay ôm nàng từ phía sau.

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 35

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

Còn cóthể làai nữa?

Hai tiếng “nương nương ——” chàng gọi bằng khẩu âm TrừngChâu nàng đã quáquen thuộc. Đấy làthanh điệu mềm mại, dịu êm, làấm nồng tình tự, làngàn vạn tơ vương, bảo nàng làm sao cóthể dễ dàng dứt bỏ.

Nàng ngẩng đầu. Nhưng giả như ngày qua ngày chàng đều gọi nàng như thế, sợ rằng dẫu cóphải đạp lên nghìn vạn bạch cốt trên khắp nhân gian, nàng cũng thàrằng nhắm mắt lao đầu, cam tâm tình nguyện.

Ngón tay LýNhu Phong vuốt bên mánàng, cả tay ướt đẫm.Gióđêm lồng lộng thổi qua, trên tay nước mắt hóa thành phong sương, hơi lạnh chợt buốt từ đầu ngón tay vào tận đáy lòng. Tay chàng chững lại giữa không trung, khẽ gọi: “Nương nương —— ”

“Đừng nói gìhết.”

LýNhu Phong khổ sở cười: “Nương nương, bây giờ tôi cónói gìthìngài cũng chẳng tin, phải không?”

Chàng hỏi: “Mới hôm trước, tôi hứa chỉ cần ngài giúp đưa tin đến chỗ chúPhạm, thìtừ đây sẽ theo ngài cả đời;lần này, nếu lại xin ngài giúp tác động làmDương Đăng để lộ vị tríTiêuYên, tôi sẽ thật lòng thật dạ nguyện ýbên ngài, chắc chắn ngài cảm thấy tôi làtiểu nhân lấy tình cảm làm mồi, được voi đòi tiên, thay đổi thất thường, đúng không?”

Bão Kênương nương lạnh nhạt: “Chàng hứa theo ta suốt đời bao giờ?Sao ta chẳng nhớ được?”

LýNhu Phong ngẩn người, nàng nói thế làýgì?Ánh kim từ quầng lửa chiếu vào mắt vẫn rực rỡ như cũ, thế màngười trong lòng lại mệt mỏi, suy sụp, tưởng chừng đã hạ quyết tâm sẽ tàn nhẫn vứt bỏ bản thân. Nàng bỗng cựa mình, tỏ ýphải đi.Chàng vôthức giữ chặt vòng eo mảnh như bông lau buổi tàn thu ấy, sầu lo trong lòng không biết khởi nguồn từ đâu.Cũng đã mơ hồ chẳng phân rõ được rốt cuộc làvìkhẩn cầu nàng giúp đỡ, hay chỉ thuần túy vìmuốn giữ lại người trước ngực này.

Khuôn mặt lạnh băng của chàng dán sát vào tóc mai nàng, bỗng phát hiện đôi chút khác thường.

Chàng hỏi: “Nương nương, sao từ ngài lại cóhơi thở của người cõi âm khác?”

Bão Kênương nương không trả lời thẳng: “LýNhu Phong, nếu cứu TiêuYên màchính chàng phải chết, thìchắc chắn chàng vẫn sẵn lòng, phải không?”

LýNhu Phong nhất thời sững sờ.

Thấy chàng lặng yên chẳng nói gì, khóemiệng nàng chầm chậm nhếch lên giễu cợt: “Con người của ta này, đến cùng vẫn làcómới nới cũ.”Dứt lời, liền tránh khỏi chàng, bước thẳng vào phòng trong.

Mấy lời này của nàng cứ luẩn quẩn loanh quanh, chẳng mấy ăn nhập vào nhau.Quầng lửa kia cháy rực đấy mànhư không còn sức sống. Những đốm lửa uể oải phiêu tán trong đêm, vàng óng ánh, khiến chàng nhớ đến loài bồ công anh, khi đã lên hạt, thìcũng bắt đầu tan tác theo giótrời.

Cómới nới cũ ư? Đêm nay, erằng mọi lời nàng nói đều làdối lòng.

LýNhu Phong nghĩ, chàng làm sao lại chết được, chỉ cần cónàng ở bên, người cõi âm sẽ bất lão bất diệt bất tử. TiêuYên thìchàng phải cứu bằng mọi giá, màmọi hứa hẹn với nàng, nhất định chàng cũng sẽ làm được.

Trong phòng, Trương Thúy Nga tháo trâm trên đầu xuống, xõa mái tóc đã vấn căng chặt ra, rồi lại gỡ khuyên tai vàchuông đồng. LýNhu Phong nghenàng vừa chải đầu vừa khekhẽ ngâm nga. Đấy làlàn điệu xướng lên khi côdâu xuất giáở TrừngChâu, giọng hát lại pha tạp bắc nam, nửa này nửa nọ.Chàng phải gắng lắm mới nhận ra nàng đang hát:

“Chồng đầu làmột con gà,

Chồng hai người sống, chồng ba quỷ xoàng.

Luân hồi lục đạo xênh xang,

Nhân duyên hội hợp muôn đàng phùvân.

…

Xuống địa ngục chịu khổ xác thân, gả thần tiên nếm sơn trân ăn hải vị…”

Giọng vỡ lào khào, khôkhan, lạc điệu, câu từ quêmùa, tiết tấu hỗn loạn… LýNhu Phong lại không cười nổi.

Trương Thúy Nga đang cởi đồ chuẩn bị đi ngủ, khi chỉ còn lại một lớp áo mỏng thìLýNhu Phong tiến vào. Nàng ngước lên nhìn qua rồi thôi, làm như chẳng thấy. Trong mắt chàng thìnàng nhiều nhất chỉ làmột đống lửa không định hình. Nàng leo lên giường, tung chăn đắp hờ cho mình.

Song LýNhu Phong cũng lên theo, vén chăn cùng nằm vào.

Trên người chàng man mát, cóhơi thở thanh sạch. Trương Thúy Nga chưa rõ vìsao chàng muốn đi ngủ.Mọi khi chàng vẫn ngại ban đêm quỷ hồn nhốn nháo nên chẳng ngủ bao giờ, toàn ngồi ở đầu giường đọc sách. Lạ làđêm nay chàng không cầm sách theo. Thi thoảng nàng bảo chàng nằm cùng thìchàng mới chui vôchăn, thường những lần đónàng đều khoác thêm một lớp y phục.

Trương Thúy Nga đang do dự cónên xuống giường mặc thêm đồ không, thìcảm giác môi chàng áp tới. Ban đêm quỷ hồn quáầm ĩ, hơi thở của nàng lại nhẹ, chàng thường xuyên chẳng thể xác định rõ vị trícủa nàng, nên giờ đây mới phải với cả tay qua. Bàn tay trái chàng khẽ khàng đỡ lấy một bên mánàng, ngón cái cọ qua cằm nàng.Gương mặt chàng thoáng nghiêng, đầu tiên làhôn từ đỉnh môi, lan dần theo viền môi, sesẽ nhấp từng chút, rồi qua cả cánh môi, cuối cùng làhôn trọn bờ môi.

Cả đời này của Trương Thúy Nga, lần đầu tiên cảm thấy mình được nâng niu như trân bảo, chính làbây giờ đây. Nàng còn cóthể làm gìđược, nàng hiện giờ còn không thể thở nổi, ngay đến mở to mắt cũng khókhăn. Nơi đâu chàng chạm tới, chính làtất cả của nàng. Nàng không muốn lỡ mất bất kỳ xúc cảm nào, tựa như một người khát khô, mỗi một giọt nước đều làcam lộ.

Thời gian tháo nút buộc tưởng chừng dài tới vôtận. Trương Thúy Nga nhắm mắt, vừa như chịu cực hình, vừa như thực hiện một nghi thức trang nghiêm, nàng cơ hồ đã ngừng thở. Khi dây buộc nho nhỏ kia bung ra, chàng cắn vào góc cổ dưới cằm nàng, chàng nói, nương nương, đừng tìm người cõi âm khác, cũng đừng gả cho lang quân khác, tôi đây không được sao? Trương Thúy Nga lại chẳng phân rõ mình cóthật sự ngheđược câu đấy không, nàng nghĩ, nếu đúng làthật thìtốt quá. Nhưng chung quy nàng vẫn chẳng dám tin tưởng, nên nàng xem như chưa từng nghethấy gì.

Tay chàng thật dịu dàng, selạnh màdịu dàng, như ánh trăng giữa muôn trùng biển khơi. Khi phủ lấy thân này, nàng cảm thấy mình đã hóa thành cá, thành một người cáchìm sâu dưới đáy đại dương. Thời khắc chàng tựa trên người nàng, nàng tự hỏi mình đang làm gìđây? Nàng mơ hồ nghegiọng của chính mình từ đêm hôm trước, nàng đã nói, LýNhu Phong, chàng cùng ta đi.Sau đóliền bị tạp âm gián đoạn, nàng chưa từng nhận được câu trả lời của chàng. Nhưng bây giờ chàng đang “cùng” nàng, đang đáp lại lời mời màmột đêm trước chàng đã bỏ qua.

Thế mànàng luôn cảm thấy cóchỗ nào đókhông đúng, điều nàng muốn không phải thế này, không đúng một chút nào. Khi chàng nhấc bên chân đang căng thẳng của nàng, một loại tủi nhục trộn lẫn đau đớn đột ngột bổ xuống. Nàng hốt nhiên giật mình, đẩy chàng ra, hết sức chật vật lao xuống giường.

Nàng quơ vội vài món áo váy chethân mình, co ro bên góc tường. Nàng cảm giác giọng nói kia không còn làcủa mình.Cổ họng nàng bỏng rát, giống hệt vào thời điểm suýt nữa bị câm. Nàng nghethấy thứ giọng rách tươm đấy nói:

“LýNhu Phong, ta chưa bao giờ gặp chàng.Chưa gặp chàng khi sống, chàng chết rồi cũng chưa từng gặp.”

Nàng hối hận khôn nguôi: “Đều làtự ta ảo tưởng, làsai lầm của chính ta.”

Ngón tay nàng run rẩy, rối loạn màgấp gáp mặc lại y phục. Nàng cầm đèn soi tìm chuông đồng rơi dưới gầm ghế, rồi chạy chân trần ra ngoài.

LýNhu Phong nghekhông rõ ýtrong lời này của nàng, nhưng ngay chớp mắt ấy, chàng bỗng hiểu ra ban chiều nàng nói chàng chết đi làthế nào. Người cõi âm làm sao chết được?Chỉ khi dương bạt lìa đời, người cõi âm mới tiêu vong.

Chàng cố gắng đuổi theo bóng lửa nơi nàng.Chàng bây giờ làhoàn chỉnh, nhưng cõi lòng như đã bị khoét rỗng.Dưới ánh trăng kia, chàng cóthể cảm nhận được nàng khốn đốn, nghi hoặc, vàbất an.Chàng thuận theo nàng, nhưng mãi tới bây giờ vẫn chẳng biết đến tột cùng lànàng mong chờ điều gì.Chàng gọi: “Nương nương ——”Hai chân vẫn không ngừng đuổi theo quầng lửa đang lao nhanh về phía oan hồn tụ tập.

Trước khi Trương Thúy Nga bước một bước cuối cùng vào đấy, thìchớp mắt đã bị chàng giữ lại.Chàng cam đoan: “Ngài sẽ không chết, tôi tuyệt đối không để ngài phải chết.”

Dương bạt yên lặng nhìn chàng, rồi nói: “Ta làngười thường, sớm muộn gìcũng phải chết.Chàng, vĩnh sinh bất diệt.”

Đúng khoảnh khắc chàng giật mình thất thần, dương bạt đã xông vào phòng.

Chàng nghethấy quầng lửa mãnh liệt kia lên tiếng: “Dương tướng quân, hãy dẫn tôi đi xem thử nơikẻ nọ chết đuối, cólẽ tôi sẽ siêu độ được cho nó.”

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 36

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

Chẳng ai biết đến tột cùng lànhàlao cổng thành cóbao nhiêu tầng.

Đây làmột nhàlao đánằm dưới lòng đất.

Nhàlao này đã cótừ khi xây thành Kiến Khang, sâu không lường được.Dân giang hồ màmuốn so độ nguy hiểm thìđều nhổ toẹt một bãi, khoe: “Ông mày từng ngồi tận tầng mười ở nhàlao cổng thành đấy!”

Càng xuống tầng sâu, tội ác càng nặng.

Như Trương Thúy Nga bị nhốt vào tầng mười hai thìđã làđến cực hạn của người bình thường, bởi vìnàng bị nhận định làgiết tổng quản nội giám Phùng Thời.

Dân chúng vẫn kháo nhau rằng, nơi sâu nhất trong nhàlao cổng thành chỉ giam giữ yêu ma quỷ quái, đã không còn lànhân gian.Cho tới nay, chưa hề thấy cókẻ nào bị đưa xuống quámười hai tầng màtrở lên được.

Lần đóTrương Thúy Nga bị lính canh ngục ấn xuống từng tầng một, đã cảm thấy tầng sau luôn thấp vàchật chội hơn tầng trước. Đến phòng giam của mình, nàng thậm chícòn không ngồi thẳng được, chỉ cóthể bòvào leo ra như con sâu cái kiến.

Đâu biết rằng qua khỏi tầng mười hai chút nữa, bỗng nhiên lại thoáng đãng hơn hẳn, tầng sau còn rộng hơn tầng trước.

Trương Thúy Nga nhận ra dưới này toàn lànhững nhân vật cómáu mặt, người nào người nấy đều từng lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Này đây những tam công cửu khanh, này đây những tướng quân nguyên soái, cólẽ vài người trong số họ chưa bao giờ để tay dính máu tươi, nhưng vẫn khiến cả thiên hạ nháo nhào, điên đảo.Cao thấp, sang hèn, an nguy, sống chết đều thao túng trong một bàn tay…

Đường nối thông các tầng giam ở nhàlao đánày chỉ cómột lối cực hẹp, gần như làmột cầu thang thẳng đứng, vừa đủ cho một người duy nhất đi qua.Giữa các kheđáđều cógắn đèn lồng, không cần giómàvẫn liên tục nhấp nháy.Càng xuống dưới tầng sâu thìngọn lửa càng chấp chới mạnh, đólàbởi cóâm phong.

Dương Đăng dẫn theo ba tên thân vệ, hộ tống Bão Kênương nương vàLýNhu Phong vào nhàlao đánày.Hắn lệnh cho hai tên canh chừng ngoài cửa, một tên khác đi cùng mình xuống dưới. Tuy rằng ít người, nhưng Trương Thúy Nga đã cẩn thận quan sát suốt dọc đường, xác nhận thật sự chẳng cóbất cứ cơ hội nào.

Dương Đăng vốn thuộc loại tài cao gan lớn, nhàlao đánày còn làmột người giữ ải, vạn người khóqua, thảo nào hắn không hề sợ hãi.Cũng bởi vậy nên chẳng trách mấy trăm năm nay, chưa từng nghecóai bị giam vào đây màvượt ngục thành công.

Đến khoảng tầng mười lăm thìbắt đầu loáng thoáng vang vọng hàng chuỗi ùng oàng, nghenhư tiếng gió, tiếng nước, lại như cóvạn mã đang phi nước đại. Bão Kênương nương hỏi: “Tiếng gìthế nhỉ?”

Dương Đăng gỡ bóđuốc cắm bên tường, châm lửa rồi soi về phía đỉnh đầu. Bấy giờ Bão Kênương nương mới thấy trên vách códựng hai tượng thần bằng đá, dáng vẻ hung bạo, đầu lộ hai sừng, tay cầm kiếm gỗ đào vàdây sậy.Xem ra đúng làThần Đồ vàÚc Lũy trấn giữ quỷ môn [1].

“Tiếng từ cõi âm à?”

Lính canh ngục đi cùng họ giải thích: “Xuống chút nữa thìkhông còn lànhân gian rồi.”

LýNhu Phong vịn vách đáẩm, khẽ chau mày.

Xuống thêm ít bước, âm vang càng lúc càng rền rĩ. Thời điểm đặt chân đến tầng mười bảy thìDương Đăng dừng bước, sai thân binh dẫn Bão Kênương nương vàLýNhu Phong đi tiếp.

LýNhu Phong níu Bão Kênương nương, lắc đầu cùng nàng, viết vào lòng bàn tay nàng bốn chữ “DuyMa ở đây”. Bão Kênương nương lập tức hiểu ýchàng, bảo vớiDương Đăng: “Dương tướng quân, erằng ngài theo tôi xuống đấy sẽ an toàn hơn.”

Dương Đăng nói: “Dưới đólàthủy lao rồi.”

Bão Kênương nương giải thích: “Chúng ta đã đến quỷ môn, tướng quân cóđứng một chỗ, kể cả làkhông gần nước thìkhả năng gặp bất trắc vẫn rất cao. Ngược lại, nếu ở cạnh tôi, tướng quân cóđi bất cứ đâu cũng chẳng phải lo.”

Dương Đăng đang cách Bão Kênương nương khoảng năm bậc thang, cứ cảm thấy âm khímuốn ăn vào tận xương.Song khi thử bước xuống hai bậc, quả thật đã dễ chịu hơn, hắn bèn bước ngay xuống thêm hai bậc, đi sát rạt sau Bão Kênương nương.

Vào tầng kế tiếp, ở nơi ánh đèn lay động, trước mắt đã thấy một hố nước đen ngòm.Hố nước không rộng, chu vi chưa quávài trượng.Giữa hố lờ mờ hiện một bóng người bị treo lơ lửng bằng xích sắt to nặng, từ ngực trở xuống đều ngập trong nước.

Bão Kênương nương nhìn quanh bằng đôi mắt trải đời.Dẫu cho ánh đèn ở tầng chót này tùmù, thìchỉ cần dựa vào bờ vai dạn dày sương giótrên mặt nước kia, nàng đã nhận rõ thân phận người nọ.

Nhàlao cổng thành cólẽ làđào tới đây thìgặp nước, nên không thể xây sâu hơn nữa.Dừng trên bờ, nghetiếng động ầm ầm phảng phất vọng lại từ bốn phương tám hướng, thật sự như khắp muôn ngả đều cóâm binh kết trận lao nhanh, vạn mã tung hoành nện vó.

Người nọ quần áo tả tơi, tóc khôxơ xác, gục đầu rũ rượi, bất động như đã chết rồi, đôi tay bị xích sắt quấn chặt chỉ còn da bọc xương.

Cách y không xa còn treo lơ lửng một sợi xích to đen đúa, đầu xích thả xuống đã bỏ trống.

Bão Kênương nương liếc qua LýNhu Phong, chỉ thấy chàng đứng sau lưngDương Đăng, sắc mặt bình thản, chẳng cóphản ứng gì.

May màchàng không nhìn thấy.

Lại quan sát thật kỹ, đôi tay gầy guộc kia vẫn siết chặt giữa tầng tầng xích sắt, làthái độ quyết không khuất phục.

Bão Kênương nương chẳng thể diễn tả được cảm giác trong lòng.

Đây chính làTiêuYên.

LàTiêuYên bị giam giữ mười tháng nơi thủy lao này, từ long phụng giữa loài người rơi xuống thành tùphạm, làTrừng vương TiêuYên đã mất đi hết thảy, phải trơ mắt nhìn con trai yêu thương nhất chết ngay trước mặt mình.

Thế màvẫn cứng cỏi ngoan cường như cũ.

Bão Kênương nương không thể dời mắt khỏi đôi tay kia, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Dương Đăng hỏi: “Thế nào?”

Đôi mắt Bão Kênương nương chuyển thành thờ ơ, ngước lên, nói: “Cóthể hóa giải.”

Nàng bảo: “LýNhu Phong, muốn hóa giải oán khítrên thân TiêuDuyMa, thìhai chúng ta cần phải hợp lực, chàng đã chuẩn bị xong chưa?”

Giọng Bão Kênương nương dèn dẹt, lạo xạo trong tai, thả bên những tiếng ầm vang từ khắp tứ phương này lại cólực xuyên thấu lạ kỳ. Nhất làba chữ “LýNhu Phong” kia, nhấn vôcùng rõ ràng.

Trên mặt nước tĩnh mịch, tùnhân đã giống hệt tử thi.

Giữa một vùng chết chóc âm u, đôi tay đang siết chặt kia, bất chợt run bật.

~♥~♥~♥~

[1] Thần Đồ vàÚc Lũy: TheoSơnHải Kinh, trên núi ĐộSóc giữa ThươngHải cómột cội đào tán rộng ba ngàn dặm, phần tán phía đông bắc chính làquỷ môn, vạn quỷ thường ra vào. Nơi đódo hai vị thần, một làThần Đồ, một làÚc Lũy, cai quản chúng quỷ. Những quỷ gây hại sẽ bị trói bằng dây sậy, ném cho hổ ăn.

Hai vị thần từ thời viễn cổ này được gọi chung làMinh thần trông coiMinh giới.Họ còn được xem làmôn thần, dân gian thường dán hình trước cửa (Thần Đồ bên trái,Úc Lũy bên phải) để trừ tàma.

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 37

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

Đôi tay kia thoắt run bần bật, làvào sau đúng ba chữ “LýNhu Phong”.

Lòng bàn tay Bão Kênương nương túa mồ hôi lạnh. Kể cả chưa quay đầu lại, nàng vẫn cảm nhận đượcDương Đăng sau lưng đang ghim ánh mắt sắc lẹm vào TiêuYên.Dương Đăng này gan lì, cẩn trọng, đã được xưng tụng là“tướng quân Lôi thần” thìchắc chắn đâu phải chỉ códanh hão. Lỡ như nàng, LýNhu Phong hay TiêuYên làm bất cứ động tác nhỏ nào, erằng tuyệt đối không cókhả năng thoát khỏi tầm mắt hắn.

Điều nàng lo lắng nhất khi xuống nhàlao đánày, chính làTiêuYên trải qua bao nhiêu tra tấn bất nhân lâu dài như thế, bỗng đâu gặp lại LýNhu Phong, sẽ khótránh được việc để lộ chân tình. Bởi vậy nàng mới cố ýnhắc trước, cốt để TiêuYên hiểu rõ tình huống hiện giờ.

Thế mà, y vẫn chẳng chịu nổi ba chữ “LýNhu Phong” kia.

Bão Kênương nương rất sợ TiêuYên ngẩng đầu nhìn LýNhu Phong.Y lại thật sự gian nan, từng chút từng chút ngóc dậy.Do tóc bết chekhuất nên không thấy rõ gương mặt, duy chỉ cóđôi mắt dưới làn tóc đólàcực sáng ngời, cực thấu suốt. Tim Bão Kênương nương đập như sấm, đang muốn mở miệng nói gìkhác để lấp liếm, đã nghegiọng TiêuYên nặng nề vang lên:

“Dương Đăng, mi còn muốn làm gìcon traiDuyMa của ta?”

Tiếng nói suy yếu, nhưng khíthế vương giả trấn áp hết thảy vẫn chẳng hề suy giảm mảy may. Nếu kẻ đứng trước mặt đây không phảiDương Đăng, chỉ eđã bị dọa cho sợ mất mật.

Nhưng Bão Kênương nương biết, y vẫn đang nhìn LýNhu Phong.

Vẫn đang nhìn chàng.

LýNhu Phong đáp một tiếng: “Rồi.” Khi cómặtDương Đăng, trước giờ chàng chưa từng dùng giọng TrừngChâu.

Chàng rất bình tĩnh, bình tĩnh ngoài dự kiến của Bão Kênương nương.

Dương Đăng không trả lời câu hỏi của TiêuYên.Hắn chắp tay sau lưng quay qua Bão Kênương nương: “Hóa giải thế nào?”

Bão Kênương nương đề xuất: “Trước mắt cóhai cách.Cách đầu tiên triệt để hơn, làtìm cho ra hài cốt củaDuyMa, rồi siêu độ;cách thứ hai làtạm thời áp chế bằng bùa khóa vong, sau đónghĩ biện pháp khác.”

Lính canh ngục kia nói ngay: “Thưa nương nương, không dám giấu ngài, thi thể phạm nhân từ tầng mười lăm trở xuống, tất cả đều làsiêu độ xong thìcột vào đá, ném xuống thủy lao này.Dưới đây nước sâu khôn lường, đáy nước cực lạnh, thi thể sẽ duy trìnguyên trạng, nhưng cũng không mòra nổi.Mấy kẻ xuống đóvớt xác đều được buộc dây, khi kéo lên thìđã chết cả.”

Bão Kênương nương vẫn đang nghĩ ngợi,Dương Đăng đột nhiên cất giọng khắc nghiệt: “Đã làsiêu độ trước cho tất cả phạm nhân rồi mới vứt xác, vậy tại sao TiêuDuyMa còn hóa thành lệ quỷ?”

Lập tức gã lính toàn thân lẩy bẩy, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống trước mặtDương Đăng: “Xin tướng quân thứ tội!Hôm đókhông phải tiểu nhân trực ban, nghenói các huynh đệ tưởng TiêuDuyMa đã chết, đến khi mở xích thìnóvẫn còn một hơi tàn, mới tự dìm mình xuống nước!”Gã kéo gấu áoDương Đăng khóc lóc kể lể, “Các huynh đệ đã cho vài tử tùxuống vớt, tất cả chúng đều chết hết màvẫn không vớt lên được đó, tướng quân!”

Bão Kênương nương nghevậy thìlòng buồn vôcớ. TiêuDuyMa, một TiêuDuyMa đáng nể chừng này.Con đã như thế, huống gìlàcha?

Dương Đăng sai thân binh lấy dây thừng, cột chặt vào lưng gã lính canh ngục, mặc xác gã lạy lục van xin, cứ đạp ngay một cước lăn xuống nước.

Ánh mắt sau tầng tóc rối của TiêuYên chuyển thành rét căm.

Vị trígã lính canh chìm xuống bắt đầu nổi từng vòng gợn sóng, khoanh dây thừng còn lại trên bờ dần dần rút ngắn.Chợt, dây thừng trôi tuột, số gợn nước cũng giảm hẳn đi! Thấy tình hình không ổn, thân binh hấp tấp quấn dây quanh mỏm đá, nhờ vậy mới ngăn được thế rơi.Qua hồi lâu, mặt nước đã phẳng lặng.Dương Đăng đánh mắt ra hiệu, thân binh kéo dây lên.Cuối cùng lôi gã lính khỏi mặt nước, chỉ thấy toàn thân tím tái, gương mặt hiện ra nụ cười quỷ dị.

Đã làmột xác chết.

Dương Đăng hốt hoảng nhìn Bão Kênương nương.Hai ngón tay Bão Kênương nương kẹp chặt một lábùa vàng xếp tam giác, cấp tốc xử lý.

“Để tôi thử xem.”

LýNhu Phong bên cạnh vẫn luôn trầm mặc bỗng mở miệng đề nghị.

Dương Đăng nhướng hàng mày đen rậm, trên mặt lộ rõ thái độ phức tạp.Chừng như hắn đã coi LýNhu Phong làchiếc cọc cứu kẻ chết đuối, nhưng vẫn xen lẫn kiêng kỵ, thêm cả ít thần sắc khólường khác.

Xiềng xích trên đỉnh đầu TiêuYên va loảng xoảng. Tất cả mọi người cùng nghey nguyền rủa ác độc: “Giết ngươi,DuyMa sẽ giết ngươi.”

LýNhu Phong lặng lẽ cởi áo ngoài, Bão Kênương nương vươn tay nhận lấy.

Dương Đăng giao phóthân binh: “Cột dây thừng cho cậu ta đi.”

LýNhu Phong lắc đầu: “Khỏi cần.”Chàng bước lên trước một bước, nhảy thẳng xuống nước.

Lặn mất tăm.

Dương Đăng nhìn mặt nước chẳng cóđộng tĩnh gì, chau chặt mày hỏi: “Cậu ta còn lên được không?”

Trong lòng bàn tay Bão Kênương nương cũng rịn mồ hôi, nhưng nàng vẫn bình thản đều giọng đáp: “Hôm nọ ở sông TầnHoài…Chẳng lẽ tướng quân còn chưa rõ tài bơi lặn của chàng?”

Dương Đăng thắc mắc: “Sao quỷ nước không ám cậu ta?”

Bão Kênương nương nói: “Chàng cóthể thấy âm dương.”

Dương Đăng đăm chiêu nhìn hố nước lặng phắc, chắp hai tay sau lưng không dòhỏi thêm nữa.

Ánh mắt Bão Kênương nương dời khỏi mặt nước, quét về phía TiêuYên, đã thấy đôi mắt TiêuYên sau mớ tóc rối cũng nhìn mặt nước đăm đăm. Nàng vờ như lơ đãng hỏi: “Tướng quân, kẻ này ngâm dưới nước lâu vậy rồi, sao vẫn chưa chết nữa?”

TiêuYên chợt bắn tia nhìn về phía nàng. Bão Kênương nương biết, đây làlần đầu tiên TiêuYên nhìn thẳng vào nàng.

Dương Đăng cười lạnh: “Ngôvương chưa muốn nóchết thìsao nóchết nổi.”Hắn trỏ xuống hố, “Cũng đâu phải ngâm liên tục, cứ đến giờ Thìn (7h) thìmực nước giảm xuống, toàn thân sẽ trồi lên, qua giờ Tuất (19h) thìdâng cao như cũ.Cứ lặp đi lặp lại thế, kẻ bị ngâm sẽ đau đến sống không bằng chết.”

Mặt nước đang phẳng lặng đột ngột nhiễu động mạnh.

Bão Kênương nương vội ngậm chặt miệng, cùngDương Đăng chăm chúnhìn hố nước đen nhánh. LýNhu Phong trở lên, nàng hi vọng LýNhu Phong trở lên, làmột LýNhu Phong còn biết cử động, biết nói năng.Móng tay nàng đâm thật sâu vào lòng bàn tay.

Thế nhưng, hiện chỉ cómình TiêuYên biết, giờ khắc này, dưới đáy nước sâu, LýNhu Phong đã bơi loanh quanh chỗ y được hồi lâu.Chàng đang tìm y.

Chàng đã không nhìn thấy được nữa. Lòng TiêuYên đau thắt.Con trai thứ ba nhàhọ Lýuống thuốc độc tự tử, cả họ diệt vong. Khi tin tức này truyền vôtrướng, y đã lâm vào cảnh bốn bề thọ địch.Một khắc đấy y biết mình không được chết, y không thể làm bávươngCaiHạ [*], phải sống sót mới cóhi vọng báo thùrửa hận.

HạngVũ, sau khi đại bại thìcảm thấy “không còn mặt mũi nhìn phụ lãoGiang Đông”, nên quyết định tự sát để giữ thể diện.

Nhưng LýNhu Phong này, vẫn làLýNhu Phong trước kia sao? LýNhu Phong của ngày trước chẳng phải đã chết rồi sao?Cả giọng nói chàng đây, cũng không còn thuần như ngọc thạch của những tháng năm xưa…

Cuối cùng đã cómột bàn tay buốt cóng chạm tới, đầu tiên làsướt qua đầu gối y, rồi nhanh chóng theo cẳng chân trượt xuống, cầm lấy bàn chân trần của y.

Thoáng chốc, lại cóđôi giày xỏ vào chân y, dịu dàng màthong thả.

Tim TiêuYên bỗng như bị đao cắt.

Đấy đã làchuyện của mười năm trước, lần đầu y vàLýNhu Phong gặp nhau ở Lan Khê. Khi ấy chàng làthiếu niên mười bốn tuổi, vìuống rượu trái cây quáchén màsay khướt ngủ vùi. Bấy giờ, hai anh con trai đầu của nhàhọ Lýkhácódanh vọng trong triều, vừa hay hôm đóy vôtình ngheđược còn một cậu thứ ba, bèn tìm đến ông bàLýđể cầu hiền.Ông bàLýlại bảo, kẻ này trời sinh lười nhác, không cótài làm quan.

Tất nhiên y chẳng tin, cứ phái người đi mời.Ai ngờ, đã không mời được thìchớ, còn nghetên hầu mách, cậu ba Lýnằm ườn trên giường chẳng thèm dậy, còn đágiày qua cửa sổ, than làmất giày rồi nên đành phải từ chối.

Y nghexong mấy lời của tên hầu, nghĩ bụng kẻ này thật quácàn rỡ, quávôlễ! Trừng vương thanh danh lan xa, nào đã bao giờ gặp phải ai dám rắn mặt với mình thế.Y giận lắm, bèn phálệ tự đi một chuyến…

Thiếu niên biếng nhác tựa trên sập, ngàngàsay cười với y, cũng không đứng dậy, một tay chống cằm gọi y hai tiếng: “Điện hạ.”

Cơn giận trong y lập tức tiêu tan.

Y tháo đôi giày dành riêng cho vương gia màmình vừa thay để đi ra ngoài, tự tay xỏ cho chàng.Y mang vớ trắng đứng dưới đất, nâng tay mời chàng: “Xuống đây nào.”

Chớp mắt đã mười năm, thế màchàng vẫn nhớ rõ.

…

“Ào” một tiếng, LýNhu Phong nổi lên mặt nước. TiêuYên nhìn thân binh vàBão Kênương nương đồng thời vươn tay về phía chàng, LýNhu Phong nắm lấy tay Bão Kênương nương.

Ánh mắt TiêuYên chao động. Đương nhiên y không biết, LýNhu Phong chỉ thấy được Bão Kênương nương.

LýNhu Phong đi chân trần, cõng thi thểDuyMa gầy như quecủi. Tuy thi thể đã hơi trương lên, nhưng vẫn làtướng mạo khi còn sống, do nằm dưới đáy nước lạnh buốt nên không bị thối rữa.

Bão Kênương nương nói: “Để ta cõng đi.” Nàng làdương bạt, dương bạt cõng xác tất nhiên sẽ vững vàng hơn người cõi âm.

LýNhu Phong đỡ hộ nàng, bảo: “Đi thôi.” Bão Kênương nương im lặng nghetheo. Nhàlao cổng thành mỗi tầng đều cólính canh ngục, lúc này còn thêmDương Đăng vàthân binh ở đây, muốn cứu TiêuYên, xem ra còn khóhơn lên trời.

Dương Đăng lại bất động.Ánh mắt hắn tựa như xích sắt trói chặt LýNhu Phong. LýNhu Phong dòdẫm bước từng bước tới trước, khi Bão Kênương nương phát giác ánh mắtDương Đăng biến nguy hiểm, lưỡi đao trong tay hắn đã rời vỏ.

Hắn đâm một đao xuyên thấu LýNhu Phong, dòng máu lạnh buốt nhỏ dọc theo mũi đao sau lưng. Không một ai thấy được, ánh mắt TiêuYên đã dấy lên điên cuồng.

“Thật sự làngười cõi âm à?”

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 38

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

Người cõi âm.

Ba chữ này, dân chúng bình thường hiếm ai hay biết. Nhưng với loại ngày ngày chém giết trên sa trường, hay quyền cao chức trọng nhưDương Đăng thìlại không mấy xa lạ.

Tuy nhiên, hắn cũng chưa từng gặp người cõi âm thật sự còn sống.

Suốt cuộc đời chiến chinh của mình, hắn đã hơn một lần nghekể ở những bãi chiến trường chưa kịp dọn sạch, ban đêm sẽ cóthi thể tỉnh dậy.Song mỗi lần hắn đến xem, những người cõi âm đấy đã bị tướng sĩ băm thành từng khối thịt ngọ nguậy.

Trong ấn tượng của hắn, người cõi âm làsinh vật cấp thấp như giun dế, giòi bọ.

Ngoài ra, hắn cũng biết thêm sự tồn tại của một loại người là“dương bạt”.Dẫu sao chăng nữa, người cõi âm không códương bạt thìcũng giống hạt sương đọng trên lámỗi đêm, thái dương vừa lódạng sẽ lập tức bốc hơi khỏi nhân thế.

Hắn tỉ mỉ đánh giáLýNhu Phong đang liên tục đổ máu dưới lưỡi đao của mình, đồng thời kinh ngạc cảm thán trên đời lại xuất hiện người cõi âm cóphẩm tướng tốt thế. Nếu không phải gom nhiều manh mối cùng nhau, như cómắt âm dương, tay chân hư thối, vẫn sống tốt khi lặn xuống đáy thủy lao vớt người… thìhắn tuyệt đối chẳng thể phát hiện đây làmột thi thể đã chết màkhông hề biến dạng.

Dùsao thìở cái thời loạn này, đa số đều chết rất khócoi.

Trong đôi mắt u ám của LýNhu Phong lóelên vẻ oán độc. TiêuYên bỗng hơi ngửa đầu, nhắm chặt hai mắt.

Thời điểmDương Đăng rút đao ra, theo thói quen xoáy mạnh lưỡi đao. LýNhu Phong đau đến mức suýt nghẹn thở, mũi đao vừa rời khỏi thân liền ngã nhào, đổ vào lòng Bão Kênương nương.

Vóc người gầy gòcủa Bão Kênương nương đang cõng thi thểDuyMa, nay còn phải đỡ thêm LýNhu Phong cao lớn hơn nàng rất nhiều.Hai mắt nàng đỏ hoe, dùng một bên vai gầy chống lấy LýNhu Phong, rồi vội chắp hai ngón cố sức điểm mạnh vào đan điền chàng. Nàng nghiêng đầu thìthào vào tai LýNhu Phong đang gác lên cổ mình: “Cấm biến thây ma, quyết không được biến thây ma!”Một khi biến thây ma, tất thảy đều rối loạn. Nếu không nhẫn nại, cho dùlúc này cógiếtDương Đăng, thìchắc gìsẽ cứu được TiêuYên?

Người bên vai vẫn đang tóc đen hóa sương trắng, nàng khàn giọng, gần như khẩn cầu: “LýNhu Phong, đừng ép ta dùng chúđịnh thi. Ta mới học nửa chừng thôi, cũng chưa biết giải trừ thế nào.”

Một tay nàng ôm thật chặt LýNhu Phong, ngón tay cật lực xóa lỗ máu sau lưng chàng.Dòng máu buốt giáchảy tràn qua kẽ tay, nàng tưởng chừng cả đời mình chưa từng cókhi nào đau đến thế này. Bị thương chẳng phải nàng, cũng biết rõ chàng sẽ không chết, lại đau đớn xélòng, toàn thân run rẩy.

Bởi nàng hiểu cảm giác của chàng ở thời khắc này.

Chờ thật lâu, cuối cùng tiếng răng va lách cách từ người trước ngực đã giảm dần. LýNhu Phong từ từ mở mắt, hàng mi dày đen nhánh khẽ rung động. Bấy giờ ngón tay siết chặt chuôi đao củaDương Đăng mới hơi thả lỏng, đồng thời phát hiện vừa rồi mình quámức căng thẳng, toàn thân đã cứng đơ. Ban nãy đúng làhắn cũng hết hồn. Tận mắt chứng kiến người cõi âm biến dạng, mới biết thứ này không phải dễ trêu. Thảo nào các lão tướng dày dạn kinh nghiệm đều sẽ ban lệnh cho binh sĩ, hễ phát hiện người cõi âm thìphải lập tức băm vằm nát bấy.

Huống chi đây còn làngười cõi âm códương bạt bên cạnh.

Dương Đăng nheo nheo dòxét cặp đôi dương bạt vàngười cõi âm cực kỳ hiếm gặp này.Mắt thấy vết thương trên thân LýNhu Phong dần dần khép miệng, tóc cũng từ trắng biến thành đen, hứng thúcủa hắn càng tăng mạnh hơn.

Dương Đăng hất vạt áo ngồi lên bậc đá, mũi đao chầm chậm gõ vào mỏm đácứng, làm tóera những tia lửa li ti giữa thủy lao âm u nơi tầng mười tám này.

“Bão Kênương nương ——”Hắn kéo dài giọng nhấn rõ từng chữ, cũng thể hiện rõ thái độ chế nhạo, “Gả cho một tên người cõi âm, hàng đêm ôm xác mặn nồng làcảm giác gìnhỉ?”

Sinh tử đã treo chỉ mành, Bão Kênương nương chẳng cần kiêng nểDương Đăng nữa.Dùsao thìcódập đầu xin tha, kết cục nhận được cũng chẳng hơn gìgã lính vừa nãy. Nàng đỡ LýNhu Phong từ từ đứng thẳng lên, cản ở trước mặt chàng, xốc lại thi thểDuyMa đang cõng trên lưng, xong mới cười nhạt đáp trả: “Không bằngDương tướng quân ngài cũng tìm người cõi âm, hàng đêm ôm ấp mặn nồng thử xem.”

Trước giờDương Đăng vẫn lấy việc trêu đùa Bão Kênương nương làm vui, nay bị nàng châm chọc thìcũng không xem làvôlễ, chỉ lắc đầu cười: “Chẳng ai cósở thích độc như côđâu.”

Hắn ngả người tới trước, thình lình chộp lấy một tay Bão Kênương nương. Bão Kênương nương giật thót, toan giật lại, đã thấy hắn kéo tay nàng đèlên vết sẹo dài trên vai trái mình.

Tất nhiên làkhông tác dụng gì.Dương Đăng thất vọng buông ra, đã tin dương bạt chỉ cócông hiệu chữa trị diệu kỳ với riêng người cõi âm.

“Đáng tiếc, thật quáđáng tiếc.”Dương Đăng chậc lưỡi, ánh mắt chuyển qua thân người cõi âm LýNhu Phong. LýNhu Phong vươn tay, lần mòchạm vào cổ tay Bão Kênương nương vừa bịDương Đăng chộp lấy kia, rồi nắm vào bàn tay lành lạnh, man mát của mình.

Bão Kênương nương đang phiền lòng nên rút ngay khỏi tay chàng, nói: “Ta vẫn ổn.”

Không khítrong thủy lao ẩm thấp, nồng mùi mốc meo vàmùi đáhăng hắc.Giờ phút này ai nấy đều lặng im, duy chỉ cóvôtận tiếng ầm ào, chỉ còn vôvàn ánh mắt chằng chéo đấu nhau. LýNhu Phong tựa như một con mồi xuẩn ngốc, bị trùng trùng tia nhìn sắc bén đan thành một tấm lưới to chụp xuống.

Bão Kênương nương xem kỹ ánh mắtDương Đăng, nhận ra hai mắt hắn từ từ nhuốm vẻ ác nghiệt, rồi hiện dần sắc đỏ khát máu.

Ở loạn thế, dân chúng gặp người cõi âm liên tục xuất hiện thìhết sức kiêng kỵ, bình thường luôn làchém cho sướng tay.Quan phủ lo sợ người cõi âm quấy phá, nên trước nay vẫn luôn giữ thái độ đuổi tận giết tuyệt.

Dương Đăng sẽ diệt họ chăng?

Bão Kênương nương cắn chặt răng, lùi ra sau một bước, như thể cố ngăn ánh mắtDương Đăng đang muốn đâm xuyên qua LýNhu Phong.

Nhưng vẫn làvôích. Theo tiếng sống đao đập chan chát lên bậc đá, thân hình khôi vĩ củaDương Đăng đứng dậy: “Dẫn Trương Thúy Nga ra ngoài.”Hắn lệnh cho thân binh.

Hắn cứ nhìn chòng chọc vào LýNhu Phong, tay phải cầm đao, từ tốn nhịp sống đao vào lòng bàn tay trái.

Xem ra làhắn muốn giữ lại dương bạt, chỉ giết người cõi âm.

Bàn tay thân binh chụp lên vai Bão Kênương nương. Bão Kênương nương cố sức giãy thoát, khàn khàn hét lên bằng giọng nói to nhất của mình: “Tướng quân, chàng còn hữu dụng với ngài!”

Dương Đăng bật cười: “Ngoài việc liên thủ với cô, thừa lúc ta chưa chuẩn bị bèn ra tay lấy mạng ta, thìcòn cótác dụng gì?”

“Chàng làngười cõi âm, người cõi âm cóthể nghịch thiên sửa mệnh cho người ở dương thế!”

“Hử?”

Bão Kênương nương nói: “Lẽ nào tướng quân đã quên hai lần trở về từ cõi chết? Tôi cóbản lĩnh lớn tới đâu thìnhiều nhất cũng chỉ biết tiết lộ thiên cơ.Việc sửa mệnh này phải làngười cõi âm đi ngược lại đạo của thiên địa mới cóthể làm được!”

Nàng khẩn cầuDương Đăng: “Tướng quân, ngài cẩn thận ngẫm thử xem, cóphải đúng thế không.”

Dương Đăng nheo mắt, trên mặt giống như cười màkhông phải cười, pha lẫn nét xảo trátàn ác: “Đúng làthế thật. Nhưng bây giờ đã vớt được xác thằng nhócDuyMa, tử kỳ của ta đã qua hết, muốn lo trước khỏi họa thìchỉ cần giữ dương bạt côở bên mình làđủ.”Hắn ngạo mạn chắp tay sau lưng, “Bản tướng quân địa vị cực cao, số mệnh đã quátốt rồi, cần gìsửa nữa?”

“Thưa tướng quân.”

LýNhu Phong đột ngột mở miệng.Giọng nói mát lành ấy không quálớn, màvẫn kéo hết ánh mắt của mọi người lại, bao gồm cả TiêuYên nhập nhòa giữa mặt nước.

“Tướng quân vào sinh ra tử vìNgôvương, bỗng đâu lại bị tước binh quyền. Ngôvương để tướng quân ở nhàtĩnh dưỡng, đến tột cùng làxuất phát từ lòng quan tâm của bề trên, hay thực ra làkiêng kỵ tướng quân công cao át chủ?”

Thanh đao củaDương Đăng rút soạt khỏi vỏ: “Ta đây trung thành tuyệt đối với Ngôvương, thứ tiểu nhân nhàngươi lại dám khích bác ly gián!”

Thái độ nghiêm khắc, hung tợn này của hắn không dọa được LýNhu Phong.Vẫn nghechàng nói tiếp: “Tướng quân dốc lòng lo nghĩ chuyện sớm ngày diệt Đại Ngụy giúp Ngôvương, Ngôvương lại chỉ biết tiệc tùng chèchén. Binh tướng của tướng quân tinh nhuệ nhường nào, lại chẳng dùng để thảo phạt quân mông muội, màphải sống chết canh chừng cho Ngôvương vui say cả đêm ở phường rượu ——

“Tướng quân thật sự cảm thấy mình tốt số?”

Chất giọng chàng mềm mại, uyển chuyển, thế màDương Đăng vừa nghe, nhịp thở bất chợt thêm nặng nề.

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 39

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

Cuối cùng làbị đưa về giam lỏng trong viện nhỏ. Bão Kênương nương ngủ vùi nguyên ngày, khi tỉnh lại thìđã chập tối. Trong nhập nhoạng, nàng trông thấy LýNhu Phong đang ngồi ở đầu giường.

Do hôm nay ngủ quánhiều nên nàng hơi lừ đừ, cả người vừa rêm nhức vừa rã rời, vừa mệt vừa đói, chỉ muốn nằm ỳ một chỗ. Nàng không muốn gặp LýNhu Phong, cứ gặp lại phiền lòng, nên lật người ngay qua, định ngủ tiếp.

Thế màLýNhu Phong còn bưng một chén nước, bảo: “Nương nương, đừng ngủ nữa, dậy ăn chút gìđi.”

“Chưa thích ăn.”

Tay LýNhu Phong tìm trên giường, chạm đến tay nàng thìđặt chén vào đấy.

Bão Kênương nương không nắm lại, dán mắt lên nóc giường, chê: “Nguội ngắt.”

LýNhu Phong nói: “Đâu nào, tôi vừa hâm nóng rồi.”

Đầu tóc nàng còn bùxù, tuy vẫn buồn ngủ đấy nhưng đành phải ngồi ngay dậy vìkhát quá.Uống một hớp, lập tức tỉnh táo hẳn: “Tràgừng đường đỏ với táo à?”

LýNhu Phong gật đầu, sờ lấy chiếc gối đệm lưng cho nàng, xong thìđứng lên: “Ngài nghỉ ngơi tiếp đi, tôi ra hâm nóng đồ ăn.”

Bão Kênương nương ôm bụng, cụp mắt uống cho hết chén trà. Nhưng rồi lại không kìm lòng được, bèn ngẩng đầu liếc nhìn chàng, đã thấy chàng vịn khung cửa bước ra ngoài.Vẫn làdáng cao như ngọc ấy, màsao lạc lõng giữa bóng đêm vôngần, màsao cứ chới với, côliêu.

Ngực nàng chợt đau, đau đến hoảng hốt.

…

Chưa mất bao lâu, LýNhu Phong đã nâng mâm đồ ăn vào.Chàng kêmột chiếc bàn con lên giường, xếp đũa đưa cho nàng, đoạn châm ngọn đèn đặt gần giường. Tức thì, nơi góc giường nhỏ này được soi rõ thành một miền sáng ngời, ấm áp.

Hai món mặn một món canh, thêm một bát cơm mạch [1]. Bão Kênương nương vừa tới tháng nên uể oải chẳng muốn ăn, cứ gảy gảy, rệu rã nhai.

LýNhu Phong lắng tai, nghenàng ăn không nhiệt tình lắm, mới nói: “Ngài gầy thế làdo ăn ít quáđấy.”

Bão Kênương nương hơi ngừng đũa, mấp máy môi định nói gì, nhưng rồi chỉ cúi đầu lùa cơm.

LýNhu Phong kể: “Lúc còn nhỏ tôi rất thích ăn uống trên giường thế này.Cha mẹ không cho phép thìtôi giả bệnh, thế làđược như ýngay.Cókhoảng thời gian cha mẹ đều tưởng tôi yếu ớt lắm bệnh, mãi sau mới biết làtôi giở chứng.”

Bão Kênương nương im lặng nghe, chầm chậm dùng bữa, vẫn chẳng thèm ừ hử.

LýNhu Phong hỏi: “Thế lúc béngài thích ăn ở đâu nhất?”

Bão Kênương nương không đáp lời chàng. LýNhu Phong lại tiếp: “Mẹ tôi bảo, hồi béanh hai tôi thích ăn trái cây trên bệ xínhất. Phải lâu thật lâu sau, tận khi ra làm quan rồi mới được chị dâu sửa cho.”

Bão Kênương nương đập đũa xuống: “LýNhu Phong, rốt cuộc chàng cóđể ta ăn nữa không?”

LýNhu Phong dừng câu chuyện, lần tìm đôi đũa trên bàn đặt vào tay nàng, còn khép các ngón tay nàng để cầm như cũ.

Bão Kênương nương tiếp tục biếng nhác gảy thêm vài miếng.Chốc lát sau, LýNhu Phong lại kể: “Anh cả tôi…”

“Hồ nước nóng Tiêu Long [2].”

LýNhu Phong kinh ngạc “A” lên.

“Ta thích ăn ở hồ nước nóng Tiêu Long nhất.”

LýNhu Phong biết chỗ đó, hồ nước nóng Tiêu Long làmột hồ tắm lớn của triều đình Đại Ngụy. Khuôn viên hồ cực kỳ xa hoa tráng lệ. Trong hồ cóthả tượng rồng bằng đồng, mùa hèthìchất các khối băng để giữ nước luôn mát mẻ, vào đông sẽ đốt than làm cả phòng ấm áp như xuân.Hồ tắm hoàng gia này chuyên dùng cho văn võ báquan triều đình Đại Ngụy tẩy rửa trước các buổi lễ trọng. Nhưng sao Bão Kênương nương lại ở đây?

Bão Kênương nương hồi tưởng: “Mùa đông năm đótrời rét đậm, ta vừa đi tới ven hồ nước nóng thìsuýt chết cóng. Đến lúc tỉnh dậy đã thấy được đưa vào khuôn viên hồ, bọn họ để ta chàlưng cho các quýnhân. Trong đấy thật ấm, cũng làlần đầu tiên ta được ăn cơm nóng, nên ở lại tận hai năm.”

Giọng nàng đã thoải mái hơn nhiều: “Hai năm đólàđược ăn uống no đủ nhất, chẳng phải sầu lo.” Nàng “À” một tiếng, nhớ ra điều gì, “Hoàng đế Thế Tông đúng làbéo trắng núc ních, còn béo hơn cả Phùng Thời.” Nàng bổ sung, “Dòm vôlàthấy thèm thịt heo ngay.”

LýNhu Phong nghenhập tâm, hồi lâu mới hỏi một câu: “Vậy sao ngài không ở đấy tiếp?”

“Sau này càng lớn càng giống con gái, nên phải đi thôi.”

“Tiếp đólàtới TrừngChâu?”

“Không, ta vốn định sang đảo Đam Nhĩ. Nghebảo vùng đấy làcực nóng, rất tốt cho dương bạt như ta này. Nhưng lúc tạt qua Lan Khêthìdừng lại, sau nữa chuyển đến TrừngChâu.”

LýNhu Phong hỏi: “Sao lại dừng ở Lan Khê?”

“Bởi vì——”Một chữ “chàng” tắc trong miệng. Bão Kênương nương ngước mắt, thấy trên mặt chàng nào cóvẻ thắc mắc gì, hiểu ra trong lòng chàng đã cầm chắc đáp án, chẳng qua làbiết rõ màvẫn cố hỏi thôi. Nàng chợt nổi giận, đặt mạnh đũa xuống bàn, “Không ăn nữa!”

LýNhu Phong vươn tay về phía quầng lửa ánh kim. Ngón tay thon gọn selạnh của chàng đầu tiên làchạm vào sống mũi nàng. Nàng tránh ra sau chút, chàng liền thuận thế hạ tay, đến gần môi nàng, dùng đầu ngón cái lau ít dầu mỡ dính trên khoémiệng nàng, rồi lau tay vào khăn, nói: “Thế uống thêm ít canh đi.”

Bão Kênương nương giật mình: “LýNhu Phong, chàng đâu cần như vậy. Ta cólàm gìthìđều làtự mình muốn làm, không phải vìmong chàng báo đáp.”

LýNhu Phong từ tốn đẩy chén canh tới trước mặt nàng: “Ngài nào phải tôi, làm sao biết làtôi đang báo đáp?”

Bão Kênương nương chẳng phải hạng xuẩn dại, nhưng nàng không dám nghiền ngẫm kỹ ẩn ýsau những lời này, nên chỉ coi như chưa nghe. Nàng bưng chén canh, nín thở màuống. Trong canh cóhoàng kỳ, tính ôn, bổ dưỡng, nhưng nồng mùi thuốc. Nàng uống cạn chén này, vị thuốc đắng cả vào trong bụng.

Khi LýNhu Phong đang lo rửa chén, Bão Kênương nương thay đồ, chải đầu rồi mới ra ngoài. Nàng chưa đeo chuông đồng, song trên thân vương mùi máu nhẹ, khứu giác của người cõi âm nhạy bén nên chẳng cần quay đầu cũng biết nàng đến đây.

Chàng dùng nước sạch tráng bát đũa, khuyên: “Nương nương, canh khuya sương lạnh, nên mặc đồ dày thêm chút.”

“Chàng không nhớ y sao?”

“Y” làai, chẳng cần nói rõ cũng biết.

LýNhu Phong lặng im nghiêng chiếc mâm cho ráo bớt nước, rồi sờ soạng xếp ngay ngắn vào tủ bát.Chàng dùng bông thơm vànước sạch rửa tay, lau khôbằng khăn vải, xong mới nói: “Nương nương, tối nay, cùng tôi về nhàđi.”

…

Trước kia, Bão Kênương nương luôn cảm thấy LýNhu Phong này tâm tư thật nặng. Thế nhưng giờ đây cùng chàng dạo bước dưới ánh trăng, tự nhiên nàng lại nghĩ thông suốt. Nàng không thích chàng tâm tư nặng, làbởi vìchàng chẳng đặt hết tâm tư vào nàng.Giả như tất cả tâm tư của chàng đều dành riêng cho nàng, dẫu rằng tâm tư ấy cóto bằng trời, cósâu hơn biển, thìđâu lẽ nào nàng lại buồn phiền?

Suy cho cùng, nàng vẫn rất ích kỷ.

Trên đường đi, nàng ngẫm về mấy lời LýNhu Phong nói vớiDương Đăng trong nhàlao đá. LýNhu Phong từng ở bên TiêuYên, mặc dùnhìn như luôn sống an nhàn, xa rời thế sự, nhưng liệu chăng cóthể thật sự tách khỏi loạn thế này? Những con cháu sĩ tộc môn phiệt như họ đấy, thoạt trông chỉ ngày ngày rỗi việc ngồi ăn tôthuế của táđiền, song vào thời khắc gia quốc khuynh vong, thực chất trong cốt tủy vẫn tồn tại một thứ màloại người tầm thường như nàng không cóđược. Đấy làýthức trách nhiệm với thiên hạ chúng sinh.

Nàng khẽ thở dài, nhanh chân đuổi kịp chàng.Hình như LýNhu Phong nhận ra mình đi hơi vội nên chậm bước lại.

Chàng hỏi: “Nương nương cólạnh không?” Nàng lắc đầu, LýNhu Phong nói, “Nương nương, tôi đâu nhìn thấy được.”

Nàng liền đáp: “Không lạnh.”

Chàng lại hỏi: “Nương nương hết đau bụng chưa?”

Bão Kênương nương đáp: “Hết rồi.”

Chàng ngồi chống chân trước mặt nàng: “Hay tôi cứ cõng ngài đi, ngài chỉ đường cho tôi.”

Bão Kênương nương bám vào lưng chàng, chàng thật sự bước nhanh thoăn thoắt.Qua chốc lát, Bão Kênương nương xoa trán chàng, hỏi: “LýNhu Phong, chàng cómệt không?”

“Nương nương, người cõi âm không hư tổn, không suy kiệt. Ngài đã luôn ở bên tôi rồi, dẫu cóphải đi vạn dặm đường thìtôi cũng chẳng mệt đâu.”

Bão Kênương nương không còn mong chờ gìhơn. Nàng nhắm mắt lại, ôm chặt cổ chàng.

~♥~♥~♥~

[1]Cơm mạch: Bột lúa mạch đem nấu như nấu cơm, dùng kèm với đậu.Món này đơn giản, đạm bạc, chỉ códân nghèo ăn, nhưng vẫn thường xuất hiện trong văn thơ cổ.

Hồ nước nóng Tiêu Long: Theo ThậpDi ký, đây làhồ tắm của ThạchHổ thời Tấn, dùng làm hồ tắm bốn mùa. Khi thời tiết đóng băng thìcho nung nóng mấy ngàn tượng đồng hình rồng uốn khúc, thả vào hồ để ổn định nhiệt độ.

(Btw, ThạchHổ làcha nuôi của bạn nam phụ ThạchMẫn/NhiễmMẫn trong bộMịCông Khanh ấyXD)

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 40

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

Bão Kênương nương sang ngôi phùđồ lấy một hũ tro.

Vào tới nơi thìkhông thấyAXuân đâu cả. Nàng cầm đèn lồng ràquanh Phật đường một vòng, phát hiện côấy đang co ro nằm ngủ trong bụng tượng Phật to chưa tu sửa xong.Một cuộn trắng trắng tròn tròn, yên tĩnh, an tường, trông như thai nhi được tượng Phật bảo bọc.Cólẽ bởi vìkhông códương bạt ở bên, Phật khítrong ngôi phùđồ lại quámỏng, côấy buộc phải ngủ trong tượng Phật để chữa lành những thương tổn da thịt.

Ôi, như LýNhu Phong thìsau này biết phải làm sao nhỉ?Cái người thích sạch sẽ, ưa bắt bẻ, còn vìquáồn ào phiền nhiễu màthàrằng thức suốt đêm đấy, chàng đâu thể cũng trốn trong bụng tượng Phật ngủ như thế.

Bão Kênương nương âu sầu suốt quãng đường.

Trở lại tòa nhàcũ, trong đình trước sảnh đã châm rất nhiều đèn, chiếu rọi cả mặt đất sáng choang. Nhóc Đinh Bảo cầm cọ nhỏ vàkhăn ướt, đang xăng xái giúp LýNhu Phong lau sạch mấy khối bia cũ xếp đầy dưới đất.Cún vàng ngồi một bên ngócũng hồ hởi liên tục vẫy đuôi.

Bão Kênương nương đưa hũ tro qua. LýNhu Phong nhận lấy, rắc bột tro lên vài tấm bia, dùng cọ mịn dàn đều, sau đócầm quạt hương bồ gạt phần tro thừa đi.

Lúc này, hàng dãy chữ sáng xanh đã bày ra trước mắt chàng, đối diện làmột dọc bốn nhóc quỷ ngồi chồm hổm bị quạt tro xuyên qua mặt.

Bốn nhóc quỷ đồng thanh: “Ghét quánha.”

Bão Kênương nương thắc mắc: “Trên này cótư liệu về nhàlao cổng thành à?”

LýNhu Phong cẩn thận xem kỹ những chữ khắc đã gần mòn vẹt trên tấm bia, chỗ nào nhìn không rõ thìsờ bằng tay: “Lần trước chỉ mới đọc sơ, nhưng tôi nhớ làđã gặp một đoạn nào đó, hình như liên quan đến nhàlao đá.”

Bão Kênương nương quay qua nhóc Đinh Bảo: “Nhóc Đinh Bảo, tối nay sau khi ta rời khỏi đây, nhóc hãy tránh sang ngôi phùđồ vớiAXuân đi. Đừng ở nhànày nữa, rất nguy hiểm.”

Nhóc Đinh Bảo lơ mơ chưa rõ lắm nhưng vẫn gật đầu, hỏi: “Vậy bọn Đại lang quân phải làm sao ạ?”

Bão Kênương nương nói: “Tùy nhóc xử trí.”

Vành mắt Nhóc Đinh Bảo chợt hoeđỏ: “Mai mốt nương nương vàNhu Phong ca ca không về đây nữa sao?”Cậu bébỗng sực hiểu điều gì, “Nương nương tính làm chuyện nguy hiểm ạ?Sẽ chết phải không?”

Bão Kênương nương xoa mớ tóc lỉa chỉa êm nhung sau ót nhóc Đinh Bảo, chẳng nói gì. Nàng giơ đèn soi những kýtự khắc trên bia đá. Đống chữ ấy ngoằn ngoèo xiên xẹo như giun, nàng chả nhận ra được chữ nào.

“Không muốn nương nương chết đâu, cũng không muốn Nhu Phong ca ca chết.” Trẻ con nào biết kiêng kỵ làgì, cậu bégục đầu xuống, ngồi tách ngón chân, buồn bã nói, “Con còn tưởng mình cógia đình mới rồi.”

LýNhu Phong chợt ngẩng đầu lên trấn an: “Nhất định sẽ trở lại, nhóc đừng tin ngài ấy.”Chàng dặn cậu bé, “Nhóc nhớ trốn kỹ, chớ để chúng ta lo lắng.”

Nhóc Đinh Bảo nhìn qua LýNhu Phong, gật đầu lia lịa.Cậu béchạy bịch bịch bịch đến bên LýNhu Phong, chụm hai tay thìthào vào tai chàng: “Tam lang ca ca, đệ tin huynh.Huynh phải bảo vệ nương nương thật tốt đấy.”

LýNhu Phong cam đoan: “Nhất định rồi.”

Nhóc Đinh Bảo vui vẻ chạy ùvề phòng soạn túi hành lýnhỏ của mình.

Bão Kênương nương cầm đèn lồng đứng thẳng lên, lãnh đạm càm ràm: “Mới títuổi đầu đã nói năng như ông cụ non, không phải con chàng màcòn thân hơn cả con ruột.”

LýNhu Phong cúi đầu tiếp tục nhận diện câu chữ trên mặt bia, mím môi cười nhẹ.

Bão Kênương nương trách: “Cười gìmàcười? Đã làlúc nào rồi, chàng còn cười được.”

LýNhu Phong đáp: “Nương nương, ‘Tử – sinh đều đáng trọng’.”

Trích «Thiếp Lan Đình», Bão Kênương nương đã sớm thuộc làu, đọc ngược cũng trôi chảy.Một câu này, rõ ràng làchàng dùng giọng ngâm ở Lan Khêmười năm trước, nàng vừa ngheđã ngây ngẩn.

Nàng tự hỏi, chàng đang cười nhạo nàng sao, hay làgiễu cợt nàng, hay lại chòng ghẹo nàng?Chàng gắn viên gạch “VĩnhHòa năm thứ chín” vào đúng chỗ, thìerằng đã đọc hết cả những viên cótrong sân rồi. Bao nhiêu tâm tư nàng giấu kín đã sớm bị chàng hiểu rõ mồn một. Nàng cứ như bị lột sạch trước mặt chàng, giận khôn tả xiết. Nàng giận, nhưng chẳng phát tác nổi. Ngữ điệu vàthần thái khi chàng ngâm câu này, tự nhiên màtoát lên vẻ hòa nhã, phong lưu, phóng khoáng nhẹ nhàng, làm nàng phải nghiến răng, làm lòng nàng chộn rộn, làm tim nàng ngứa ngáy không thể xoa dịu.Ánh mắt chàng chăm chútập trung vào mặt bia, chẳng ngẩng đầu, rõ ràng vẫn hết sức nghiêm túc làm việc.Chàng như rất để tâm, lại như chỉ lơ đãng…Chung quy chính làkhiến nàng hận đấy, nhưng thật không nỡ quyết liệt.

Cuối cùng nàng đã hiểu vìsao TiêuYên yêu chàng. Trong chàng cómột loại tĩnh lặng, đại sự xảy ra chàng cũng lo lắng như bao người, song khi chuyện thật sự tới trước mặt, lòng chàng lại khoáng đạt, bình tĩnh màkiên định, không gìcóthể ngăn trở.

LýNhu Phong, LýNhu Phong. Nàng nghiến răng nghiến lợi lẩm nhẩm cái tên này ngàn lần vạn lần, đi chân trần loanh quanh trong sân ngàn bước vạn bước, cứ cảm thấy đây đúng làmối nghiệt duyên ở Lan Khê, nàng cuối cùng chỉ cóthể lãnh trọn.Yêu hận, tử sinh, hay tan xương nát thịt, nàng chỉ còn cách nhận lấy.

…

Lúc sau, nàng ngồi xếp bằng bên tấm bia cổ, khàn khàn nói: “Ta chẳng biết chữ nào cả, chàng đọc ta nghethử xem trên đóviết gìvậy.”

“Nương nương, ngài cóbao giờ nghĩ thử, sao thành Kiến Khang lại gọi làthành Thạch Đầu chưa?Hay khi khởi công xây thành thìlấy đáở đâu?”

Bão Kênương nương hơi sửng sốt: “Chưa hề nghĩ tới…Chàng cóbiết không?”

LýNhu Phong đáp: “Sao tôi biết được.”

Bão Kênương nương nghẹn lời, đang muốn mắng, lại nghechàng bảo: “Loại chuyện này, tôi màkhông biết thìchắc cũng chẳng mấy ai hay.”

Bão Kênương nương khoanh tay, nhếch miệng châm chọc: “Chàng chỉ giỏi được mấy thứ linh tinh này.”

LýNhu Phong vừa ngước mắt, đã thấy quầng lửa trong vắt kia đang chầm chậm nhịp theo một điệu vũ riêng, tựa như ánh sáng bồng bềnh được dát tia vàng óng ánh.

Lòng chàng chợt xúc động, rất muốn chạm vào nàng, nhưng lại muốn giữ bímật nho nhỏ về ánh lửa ấy cho riêng mình.Chàng dời mắt đi, nói tiếp: “Trên tấm bia cổ này chép rằng, ngoài thành Kiến Khang cómột động trời dưới lòng đất [1]. Ban đầu khi xây thành, tất cả đátảng đều được khai thác từ đó. Tôi xem vị trícủa động trời ghi trên bia, thấy không xêxích với nhàlao cổng thành mấy.”

Hàng mày dài của Bão Kênương nương khẽ động: “Ý chàng là… thông qua mỏ đáđộng trời, theo đường ngầm dưới lòng đất đi cứu người?”

LýNhu Phong gật đầu: “Cứu người ngay trong nhàlao cổng thành gần như làbất khả thi rồi, tìm đường tắt may ra mới cóhi vọng.”

Bão Kênương nương nghi hoặc: “Đào địa đạo từ mỏ đáđộng trời à? Ta thấy bốn phía thủy lao kia đều làđáphiến nguyên khối, giờ mới đục đáthìbao giờ mới thủng?”

LýNhu Phong nói: “Nương nương, mấy tiếng ồn chúng ta ngheđược khi vào thủy lao, nào phải tiếng cõi âm gìchứ? Tiếng từ cõi âm đâu phải như thế.”Chàng khẳng định chắc chắn, “Đólàtiếng giótiếng nước do mỏ đáđộng trời vọng qua thôi.”

Bão Kênương nương vẫn chưa quên buổi tinh mơ ngày đầu tiên dẫn chàng từ chợ quỷ về.Chàng bảo nàng, không cần đốt long não để át mùi xác thối, vìnửa canh giờ sau sẽ nổi gióđông nam, vừa kịp xua tan hết uế khítrước khi Phùng Thời trở về.

Chàng trời sinh nhác việc, chẳng ham khoa cử công danh, chỉ ưa thích nghiên cứu những điều này.

LýNhu Phong hỏi: “Nương nương, ngài còn nhớ lờiDương Đăng không? Nước trong thủy lao cứ đến giờ Thìn (7h) làrút xuống, giờ Tuất (19h) lại dâng cao. Lúc đótôi đã thử thăm dòdưới đáy, ở đáy thủy lao cóđường thông ra bên ngoài. Nếu ràhết các đường dẫn xuống lòng đất trong động trời, thìcólẽ sẽ tìm ra được.”

Bão Kênương nương lặng thinh. Thật lâu sau, nàng nhả từng chữ: “Đáy nước đấy —— rất —— sâu.”

LýNhu Phong đáp: “Tôi làngười cõi âm.”

Bão Kênương nương ngước mắt nhìn chàng. Ngay khoảnh khắc ấy, nàng bỗng nhiên buộc phải thừa nhận, chàng biến thành người cõi âm, căn bản không phải bởi vìchấp niệm của nàng với chàng.

Màlàbởi chấp niệm của chàng với TiêuYên.

~♥~♥~♥~

[1] Động trời: Phỏng theo danh thắng động trời Trường Tự ởChiếtGiang, làquần thể động đánhân tạo to nhất, được hình thành trong quátrình khai thác đávào thời Nam Bắc triều.

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 41

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

LýNhu Phong rất nhẫn nại.Sau đêm lẻn trở về viện nhỏ trong phủDương, năm ngày liền chàng đều không cóhành động thiếu suy nghĩ nào. Bão Kênương nương chỉ chờ thôi màđã thấp thỏm chẳng yên, nhưng chàng vẫn cứ thái độ không vội không gấp, tới giờ thìdùng bữa, rảnh rỗi ngồi đọc sách, buồn buồn ra phơi nắng… Đêm hôm nay Bão Kênương nương trằn trọc mất ngủ, bèn đứng dậy, sang xem LýNhu Phong viết chữ lên tường bằng nước hòa lẫn tro cốt lấy từ ngôi phùđồ về.

Chàng thấy Bão Kênương nương tới thìngạc nhiên: “Sao đã dậy rồi?”

“Không ngủ được.”

Chàng liền gọi nàng qua, đưa bút cho nàng: “Tôi chỉ ngài viết chữ nhé.”

Bão Kênương nương chẳng muốn nhận, tức giận hỏi: “Tiêu Luyện Nhi làngười của chàng hay của ta? Trước mắt chỉ còn một hơi tàn thôi đấy, chàng thật sự không lo lắng à?Sao cómỗi mình ta sốt ruột thế này?”

Luyện Nhi làtên khi còn bécủa TiêuYên. Bão Kênương nương đã cáu lên thìchẳng kiêng nể gì, gọi thẳng luôn làTiêu Luyện Nhi. LýNhu Phong cười cười, mòlấy tay nàng nhét bút vào, còn khép năm ngón hộ nàng: “Nương nương, viết chữ tĩnh tâm hạ hỏa, để tôi chỉ cho ngài.”

Chàng nói chuyện cứ từ tốn mềm mỏng thế, làm lòng Bão Kênương nương như bị xoa bông thơm, trơn mượt, ngát hương, nàng thật chẳng còn cách nào khác. Khi bàn tay lành lạnh của chàng giúp cầm thẳng bút, ngoài miệng nàng chỉ cóthể ra vẻ xem nhẹ: “Ai màchả biết viết chữ, cần gìnhờ chàng chỉ?”

LýNhu Phong nói: “Nương nương, tôi sẽ chỉ ngài viết chữ đẹp.”

Chàng giữ ngón tay Bão Kênương nương, nắn lại tư thế cầm bút, lực nhấn nhá, độ cân xứng, hướng dẫn kỹ càng từng mục cho nàng.Chàng nói: “Nương nương luyện chữ thật đẹp vào, sau này vẽ bùa chú, chép kinh sách, quỷ thần trông thấy đều sẽ rất vui.”

Bão Kênương nương nhờ ánh đèn rọi lên tường mới nhìn ra các vệt nước trên đóhắt sáng ngược lại.Chân phương, dốc đứng, khoáng đãng, thanh thuần, lại phảng phất sắc điệu cổ xưa, cóthể thấy đã lấy kha khácảm hứng từ nét khắc trên tấm bia cổ. Nàng nghĩ bụng, vào thời điểm áp lực thế màchàng còn thư thái, nhàn hạ bực này. Nhưng biết chàng không vội, bao nhiêu xao động trong lòng nàng cũng giảm đi nhiều.

Chàng bắt đầu dạy nàng viết “Nhân tâm duy nguy, Đạo tâm duy vi.”

Bão Kênương nương vừa gặp cái kiểu câu chả ai hiểu nổi này lànhức đầu, cứ thấy chữ nào chữ nấy y xìy đúc nhau, nhìn màhoa hết cả mắt.

“Gìthế kia?”

“«Thượng thư • ĐạiVũ mô» đấy.Hai câu này ýbảo lòng người biến động không yên, khódòđoán;màĐạo tâm thâm sâu tế vi, khóphỏng đoán.”

Đạo trị quốc của vua Thuấn, Bão Kênương nương chả cóhứng nghetiếp.Viết thêm được tám chữ “Duy tinh duy nhất, doãn chấp quyết trung” [*], làmắt bắt đầu nhập nhèm, rồi díu chặt vào nhau.

Cái Tâm của người thìnguy, cái Tâm của Đạo thìvi;phải giữ cái Tâm của mình cho tinh thuần vàchuyên nhất, thìmới giữ được cái Trung (Trần Trọng Kim dịch).

LýNhu Phong nghenàng ngáp ngắn ngáp dài, mới hỏi: “Giờ làbuồn ngủ lắm nhỉ?”

Bão Kênương nương gật đầu.

LýNhu Phong dìu nàng đến bên giường, đợi nàng nằm ngay ngắn thìgiúp nàng dém chăn: “Ngài buồn ngủ làđúng rồi. Lần nào màtôi tỉnh táo quáthìcứ lật «Thượng thư» ra, nháy mắt làngủ gục ngay.”

Bão Kênương nương nằm trên giường bật cười thành tiếng, chàng muốn dỗ nàng ngủ thôi màcũng phải lòng vòng thế.Mặt nàng áp vào bàn tay man mát của chàng: “TamHoàng Ngũ Đế sẽ bị chàng chọc tức màđội mồ sống dậy đấy.”

“Không sợ họ, tôi códương bạt rồi.”

Bão Kênương nương càng cười vui vẻ hơn, nắm tay chàng hỏi: “LýNhu Phong, sao chàng lại đáng ghét thế chứ?”

Lưng bàn Tay LýNhu Phong dán lên gòmáâm ấm của nàng, chàng dịu giọng: “Đừng đùa nữa, ngủ thôi.”

Chàng ngồi dựa vào đầu giường, lặng yên chờ nàng chìm dần vào giấc ngủ sâu, cả quầng lửa kia cũng mềm mại thành cỏ biếc tơ ngàn, chờn vờn nhẹ lay.Chàng nhìn qua thế giới luôn tuyền một màu đen đặc của âm gian, khekhẽ thở dài, hàng mày chau chặt.

…

Đến canh tư (1h), ngoài cửa bỗng lại vang lên tiếng cúkêu.

LýNhu Phong đến bên cửa sổ, nâng tay đón đám lông vũ xám tro đóxuống. Trên chân cúvọ vẫn buộc viên sáp, bóp nát ra thìđược một tấm vải ghi:

—— Đã tìm được mỏ đáđộng trời, Tam lang quả làthần nhân vậy.Vâng lời Tam lang, chỉ phái vài tinh binh thăm dò, không dám rút dây động rừng.

LýNhu Phong đăm chiêu suy tư, giây lát sau lấy ra một tấm vải vàtro cốt trộn chu sa đã chuẩn bị sẵn, viết:Xác định đường thủy, chuẩn bị tiếp ứng, chọn ngày cứu người, đã ra tay phải chắc thắng.

Cột lại lên chân cúvọ, rồi vung tay thả nóbay vào trời đêm.

***

Những ngày qua, sau khi sai người siêu độ vong hồnDuyMa xong thìDương Đăng thường xuyên đến viện nhỏ xem Bão Kênương nương vàLýNhu Phong.Hắn từng trình báo lên Ngôvương làsức khỏeđã hoàn toàn bình phục, thỉnh cầu khôi phục chức quyền.Ai ngờ Ngôvương uyển chuyển bác bỏ, bảo làbao năm nay hắn đã cực khổ bôn ba, giờ nên tranh thủ tĩnh dưỡng thêm ít lâu nữa.

Cùng lúc đó, vài ngự sử dâng tấu vạch tộiDương Đăng vàbộ hạ cũ. Tố rằng thời gian trướcDương Đăng ràsoát Trừng tặc sót lại trong thành, mặc dùcócông, nhưng hắn không cần binh phùmàvẫn điều động được bộ hạ cũ.Cả những bộ hạ cũ kia của hắn, chưa thấy binh phùmàvẫn răm rắp nghelệnh. Thế này thìkhác gìxem nhẹ quyền uy của vương thượng?

Lại cóngự sử dâng tấu vạch tội, mắngDương Đăng bạo ngược, tàn nhẫn, làm tổn hại thanh danh minh quân của Ngôvương.

Ngôvương nặng lời khiển trách đám ngự sử đấy.Song, dòng xoáy ngầm trong triều vẫn cuồn cuộn chảy xiết. Bao ánh nhìn soi mói, bao lời công kích, chỉ trích gay gắt, hết thảy đồng loạt chĩa mũi dùi vàoDương Đăng.

Dương Đăng đóng cửa không ra ngoài, nhàn rỗi quánên cứ qua viện nhỏ quan sát dương bạt vàngười cõi âm, coi họ làtròvui mới. Bão Kênương nương rất ghét ánh mắt đócủaDương Đăng, nhưng vẫn không thể không thận trọng, nghiêm túc trả lời đủ các loại vấn đề như: Người cõi âm khỏi cần ăn uống à? Người cõi âm vẫn phải thở chứ? Người cõi âm biến thây ma lợi hại tới mức nào? Không códương bạt thìngười cõi âm chịu được bao lâu?…

Hầu chuyệnDương Đăng được vài bữa, Bão Kênương nương bèn cáo ốm ngủ suốt ban ngày, để mặc LýNhu Phong tự ra màứng phóDương Đăng. Loại việc đối đáp với nhân vật lớn này thìrõ ràng làLýNhu Phong rành rẽ hơn nàng nhiều.

…

Cứ tới đêm thâu, cúvọ lại sàxuống sân viện. LýNhu Phong không tránh Bão Kênương nương, thường xuyên thư từ qua lại. Bão Kênương nương nhìn mãi cũng quen luôn cái bộ dáng trừng trừng mắt to tròn xoay của con chim kia.

Đến tối nọ, LýNhu Phong đang cột vải vào chân cú, Bão Kênương nương bẫy một con chuột, đập xỉu rồi bỏ vôtay LýNhu Phong để chàng đút cho cúăn. LýNhu Phong nắn thử cái thứ ấm ấm mềm mềm trong tay, lập tức cả kinh hất hết luôn chuột lẫn cúxuống đất, mình thìhoảng hồn giật lùi ba thước, làm Bão Kênương nương cũng ngớ người.

Cúvọ lông dày vỗ cánh lượn qua, quắp lấy con chuột bay biến mất.

Lần đầu tiên LýNhu Phong không nói tiếng nào với Bão Kênương nương suốt đêm. Bão Kênương nương thấy hơi cólỗi xíu.

Lại qua một hai bữa,Dương Đăng bímật góp lời cùng Ngôvương, khẩn xin mau chóng giết TiêuYên, đồng thời chấn chỉnh đại quân, chuẩn bị thảo phạt Đại Ngụy đã đến ngày tàn.

Ngôvương lệnh choDương Đăng vào chùa Đại TừÂn, tham gia đại hội tứ bộ vôgià[1], lắng nghePhật âm, tu tâm dưỡng tính.

Dương Đăng trở về, một đao chặt đổ gốc cổ thụ trăm năm xiêu vẹo trong phủ.

Đến hôm sau,Dương Đăng qua chùa Đại TừÂn.Vào khoảng hoàng hôn cùng ngày, Bão Kênương nương vàLýNhu Phong nhảy ra khỏi phủDương, bước vội đến một ngõ nhỏ khuất mắt.Vừa vào đã thấy ở đóbuộc sẵn hai con ngựa khỏekhoắn, một trắng một đen.Một con vừa gặp Bão Kênương nương đã nhấc vótung bờm, đúng làngựa ôcủa nàng.

Lập tức cóđược y phục, lương khô, bản đồ, thẻ thân phận [*]… Bão Kênương nương vàLýNhu Phong đổi đồ khác rồi hóa trang đơn giản, cầm thẻ thân phận giả, lên ngựa chạy gấp cho kịp đến cổng thành trước khi đóng lại.Họ cứ thế một trước một sau rời khỏi thành Kiến Khang.

Một dạng thẻ căn cước bằng mảnh tre, bên trên khắc ảnh tên tuổi, quêquán… cótừ thờiChiến quốc, do Thương Ưởng nước Tần nghĩ ra. Người trong nước phải giữ kỹ, nếu không sẽ bị xem lànhập cư trái phép hay gián điệp các kiểu.

Đến lối vào mỏ đá, sương mùdày đặc đã phủ ngợp cả vùng hoang dã bạt ngàn.Quanh đấy xác xơ, tiêu điều, chỉ thấy mây sầu quạnh vắng thêlương, trời dường sầm xuống lưng chừng rặng cây.

Thời khắc một tia tàdương cuối cùng tắt lịm vào mây đen, nhường lối cho bóng đêm giáng lâm, trước mắt LýNhu Phong bỗng hiện ra cả khoảng trời khoáng dã loáng ánh lân quang.Vôvàn quỷ hồn từ ngàn xưa ồ ạt trồi lên khỏi lòng đất, vác theo cuốc dài, lững lờ phiêu đãng giữa vôtận hoang vu.

~♥~♥~♥~

[1] Đại hội tứ bộ vôgià: Tứ bộ chỉ tăng, ni vàthiện nam, tín nữ;vôgiànghĩa làkhông ngăn ngại. Đây làđại hội bình đẳng, không phân biệt thánh phàm, tăng tục, sang hèn, giàtrẻ, nội hay ngoại đạo, kỳ cựu hay mới vào đạo… Phong tục này bắt nguồn từ Ấn Độ, được cử hành 5 năm một lần với quy môlớn vàrất tốn kém, do các quốc vương ở các quốc gia theo Phật giáo chủ trìvàđài thọ mọi chi phí. Trong thời gian đại hội thường cócác buổi giảng kinh, biện kinh, tranh luận giữa các phái, cốt để thực hành vàthọ nhận tài thí, pháp thí.

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 42

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

Nếu cóthể thỉnh hỏi quỷ hồn, chắc chắn quỷ hồn sẽ đáp, Tôn TrọngMưu vương ta xây thành Thạch Đầu, nơi động sâu này ta sống vìđẽo đá, nào cóhay tuế nguyệt trôi bao xa.

Bão Kênương nương vàLýNhu Phong thả dây thừng tụt xuống đáy động, vừa đốt đuốc đã thấy đập vào mắt làcả khoang động khổng lồ. Nàng nhìn quanh quan sát, khắp bốn bề vời vợi bao la, trải xa hút mắt.

Nàng tự hỏi đây lẽ nào làđộng phủ thần tiên?Hay chính làâm tào địa phủ? Tam giới lục đạo, chẳng ngờ còn cómột nơi ngút ngàn, kỳ vĩ khiến người ta choáng ngợp thế này.

Vẫn biết sức mạnh của vũ trụ hồng hoang làvôbiên vôtận, trùng trùng non nước, lớp lớp kỳ quan, nhờ biết bao tài tình, tinh diệu của tự nhiên màgóp thành giang sơn cẩm tú. Nhưng mỏ đáhình thành động trời này, từ vách cao chót vót, đến nét uốn như cầu vồng, cả thế giới hùng vĩ này, mỗi cuốc mỗi đục, hoàn toàn làdo sức người tạo nên.

Công trình đồ sộ đây códạng một chiếc phễu úp ngược, với đầu vào bên trên không lớn màphía dưới lại rộng mênh mông, với các vách đáthoai thoải hằn rõ vết đục đẽo, với những đường cung vòng mướt mượt diệu kỳ. Ba trăm năm qua, dòng nước chảy xuôi theo vách đáđã tụ thành dải nước thẫm xanh nông sâu không đều, dài chừng chục trượng, trông chẳng khác gìmột ngọn phướn trương lên giữa lòng đất đen.

Chống đỡ cả động trời này làvôsố cột đákhổng lồ hình đuôi cá. Đávụn được xếp ngay ngắn vào các góc, dưới nền đất códấu vết từng bị lửa lớn thiêu cháy.

Bão Kênương nương tự hỏi, động trời này ở thời điểm nhộn nhịp nhất cần quy tụ bao nhiêu thợ đá?Vàtrận lửa lớn đã bùng lên kia, làdùng để đốt thứ gì?

LýNhu Phong biết câu trả lời.

Toàn bộ quần thể động hoang đây chỉ còn lại xác rỗng.Giótừ địa ngục nổi lên, sẽ lùa từ ngăn động này sang ngăn động khác, lùa qua mỗi một động tương thông chặt chẽ với vôvàn động gần kề, cũng thổi tro cốt của trăm ngàn thợ đáđã bỏ mạng nơi đây bay tứ tán, dính vào từng tấc bề mặt vách động.

Thắp lên sáng ngời.

Từ sau khi bị mùvìthuốc độc, ngoại trừ quầng lửa kia thìchàng chưa từng gặp lại quang cảnh rực rỡ thế này.Dòng nước dưới chân cũng hoàn toàn khác biệt, tựa như dòng dung nham lục nhạt, lơ lửng trôi trên mặt đất. Nơi đáy nước xanh rờn làâm khíđậm đặc, cực giống hàng bầy rết nhàco cụm cùng nhau [1], lại cũng hệt như những con thúđen to kềnh, đang cựa mình bằng tốc độ cực chậm.

“Thưa công tử.”Vệ sĩ hộ tống LýNhu Phong vàBão Kênương nương khẽ giọng.Cậu ta không rõ về LýNhu Phong vàBão Kênương nương, nhưng biết hai người này sở hữu “năng lực dị thường”, cóthể trợ giúp họ cứu Trừng vương TiêuYên ra khỏi nhàlao cổng thành, “Tôi đã từng kiểm tra, tuy các mạch nước dưới lòng đất phân nhánh rất nhiều, nhưng đều làdo con người đào thành, chỉ córiêng chỗ này làtuyến sông tự nhiên.”

LýNhu Phong gật đầu, cởi y phục ngoài. Bão Kênương nương đưa túi da dêcăng đầy không khícho chàng, dưới đáy túi cóbuộc hòn đá.

Nàng gọi: “LýNhu Phong —— ”

LýNhu Phong chẳng trông thấy đôi mắt đen tựa phết sơn của nàng, chỉ nhìn quầng lửa kia buông rủ phất phơ như tơ liễu BáKiều [*], tản mát ra muôn vàn đốm sáng, chấp chới tựa làn giótuyết lấp lánh ánh vàng.

ở đất BáLăng cómột cây cầu bắc ngang gọi làBáKiều, bên bờ trồng rất nhiều liễu, người xưa khi tiễn biệt thân nhân, bạn bèsang đông thìđều chia tay ở đây vàbẻ cành liễu trao nhau làm roi ngựa. Bởi thế hình ảnh liễu rủ ở cầu BáKiều này tượng trưng cho sự ly biệt.

Bão Kênương nương lại khôkhốc nói: “Không cógì, chàng đi đi.”

LýNhu Phong nhìn thật sâu vào nàng, cố dằn những bất an trong lòng, đoạn thả người nhảy vào luồng nước ngùn ngụt âm khí. Khi âm khíbuốt giáxâm nhập toàn thân, chàng nghenàng cất tiếng như đang tự nguyền rủa chính mình:

“Nếu chàng không trở lên, ta đây sẽ chờ mãi nơi này.”

Thoắt chốc, trên mặt nước đã tan đi ít gợn sóng cuối cùng.

Khoang động to lớn lại trở lại tĩnh mịch.Chỉ còn tiếng giótiếng nước biến ảo khôn lường, như tiếng tiêu trầm, như tiếng triều dâng, như tiếng trống cổ hùng hậu rền vang báo đất bằng nổi trận giông bão.

Vệ sĩ kia hỏi: “Nữ lang này, cậu ta cóthể cứu Trừng vương điện hạ thật sao?”

Bão Kênương nương đều giọng đáp lại màkhông chút do dự: “Đương nhiên rồi.”

Nói xong lời ấy, chính nàng cũng giật mình vìthái độ chắc chắn của bản thân. Thái độ chắc chắn này, cũng giống hệt chàng của ngày đónói, đợi khi thiên hạ thái bình, gióyên biển lặng, tôi sẽ lập tức cưới ngài vào nhà, làm vợ của LýNhu Phong tôi.

Nàng chợt phát hiện, hóa ra LýNhu Phong thật sự tin tưởng tám chữ “thiên hạ thái bình, gióyên biển lặng” đấy. Tựa như nàng của hiện tại vững tin chàng nhất định cóthể cứu TiêuYên.

Mànàng trước nay, ngoại trừ thần linh, thìkhông tin bất cứ điều gì.

…

LýNhu Phong lặn sâu theo đường sông giữa lòng đất, vìchẳng thể thấy gìnên chàng cứ bơi ngược dòng. Túi da dêbơm đầy không khítạo thành lực cản rất lớn, khiến việc tiến tới trước trở nên khókhăn, nhưng chàng vẫn cố không để tuột mất.

Càng bơi tới trước càng buốt thấu xương, làm xác thân người cõi âm này của chàng đau nhức cùng cực.Song chàng biết mình đang đi đúng hướng. Thủy lao ở đầu nguồn tích tụ oán niệm do vôsố vong hồn bị ép siêu độ bỏ lại, oán niệm như một tấm lưới gai giăng rộng, liên tục đâm xuyên thân chàng.

Chàng cắn răng chịu đựng cơn đau ——Chỉ cần ráng thêm chốc lát làổn.Chàng thầm nhủ với chính mình, thế này rất giống khi còn bébị cảm lạnh, chịu đựng bảy ngày, cùng lắm làuống vài thang thuốc đắng, tất cả rồi sẽ qua đi…Suốt quátrình, mồ hôi lạnh từ chàng liên tục hòa vào nước.

Rốt cuộc khi với đến chỗ TiêuYên, chàng đã sức cùng lực kiệt, cứ dựa vào lưng TiêuYên thở dốc. Không códương bạt bên người, thân thể vàsức lực của chàng cứ hao mòn từng chút màchẳng thể khôi phục.

“Nhu Phong.” TiêuYên thều thào nói mê. Bất chợt, một bàn tay lạnh lẽo chạm vào người, y giật mình tỉnh dậy, lẩm bẩm hỏi: “Nhu Phong của ta ư?”

Cảm giác cómột chiếc đầu mỏi mệt tựa lên lưng mình, TiêuYên ngửa đầu, dòng nước mắt đã ngừng chảy từ khi bắt đầu hiểu chuyện, nay lại chầm chậm lăn dài trên gương mặt phủ màu rêu phong.

Y nhìn lên đỉnh đầu, nhìn vào vách đámờ nhòa do khuất sáng. Nếu ánh mắt thùhận khắc cốt của y cóthể hóa thành chùy sắt, thìmười tám tầng lao ngục bằng đátảng bền chắc này đã sớm bị y tán thành bột mịn.

Xúc cảm chân thực trên lưng đã quáquen thuộc.Mười tháng, tựa hồ chỉ làmột cái chớp mắt trong cả đời người.Y từng cùng LýNhu Phong bầu bạn mười năm, mỗi quãng mười tháng kia trôi như thoi đưa, như bóng câu qua thềm.Y chưa bao giờ nghĩ cần phải lưu luyến điều gì, bởi vìy đã dõi theo Nhu Phong của mình từ một thiếu niên ngấm men say trên sập trưởng thành, trở nên cao quýnhư lan như ngọc, vàsẽ tiếp tục cùng y đi hết cuộc đời đằng đẵng được phán làtận tám mươi sáu năm.Y chung quy vẫn lớn hơn Nhu Phong sáu tuổi, cho nên trước kia luôn tin chắc mình sẽ rời nhân thế trước chàng.

Nhưng nào ai ngờ được.

Nào ai cóthể ngờ được.

Chỉ bởi nhất thời cả tin, nhất thời lơ làphòng bị, y đã đánh mất nhiều người đến thế, cũng bao gồm cả Nhu Phong.

…

LýNhu Phong lặng lẽ trồi lên khỏi mặt nước, lấy ra chìa khóa đã chuẩn bị trước để mở xích trên cổ tay y. TiêuYên vẫn lẳng lặng nhìn chàng.

Chàng chẳng hề thay đổi, hơn nữa sẽ làmãi mãi không đổi.

Chàng sẽ vĩnh viễn dừng tại bộ dáng ở lần cuối cùng họ gặp nhau, vĩnh viễn không thay đổi nữa.

Chàng đã thật sự làngười cõi âm rồi sao?Chàng trai trước mắt này, đã thật sự làmột thi thể rồi sao?

Nhưng chàng vẫn cử động được, đấy rõ ràng làdáng hình sống động của ban đầu, chẳng hề cómột mảy may biến hóa.

Y không thể nào tin nổi. Khi xích sắt rời ra, LýNhu Phong đỡ lấy hông y, tránh để y rơi xuống nước gây tiếng vang, đánh động lính canh ngục.

TiêuYên thả mình xuống nước.Cảm giác cuối cùng đã được tự do làm xương cốt toàn thân y phấn khích xoay vặn răng rắc.Y ụp hai tay lau sạch mặt, rồi chợt nổi lên mặt nước, ôm chầm LýNhu Phong vào lòng.Y siết chặt vòng tay, như muốn ép chàng hòa vào xương máu mình.

“Nhu Phong, ta chỉ còn lại cậu.”Giọng y thật nặng nề, nặng như đã tôi luyện cùng gang thép.

“Ta chỉ còn mình cậu thôi, cậu biết không?”

TiêuYên gằn từng chữ, rất rõ ràng, rất tàn nhẫn, cũng rất quyết tuyệt:

“Ta mặc kệ cậu làngười cõi âm hay bất cứ yêu ma quỷ quái gì, cuộc đời này, ta tuyệt đối không để cậu rời xa nữa.”

~♥~♥~♥~

[1]Rết nhà(Scutigera coleoptrata):Một loài trong lớp rết (lớp chân môi), màu xám vàng hay vàng nâu, cósừng và15 cặp chân dài, sống trong môi trường ẩm thấp, chỉ ăn côn trùng, cóích cho nhànông.

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 43

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

Kiếp sống người cõi âm đã cho LýNhu Phong gấp đôi thời gian.

Thuở trước, tính chàng vốn luôn lànhàn nhã, thong dong, giờ đây còn cócả quãng thời gian dài tới vôtận để chàng hoàn thành mọi việc.

Đêm dài đằng đẵng, mười tháng, ba trăm buổi đêm dài đằng đẵng.Cứ đến canh khuya vắng người, lặng nghetiếng quỷ hồn rền rĩ, chàng đã ngẫm ngợi rất nhiều điều, cũng buông bỏ được rất nhiều điều.

Ban đầu chàng cực kỳ căm hận thân thể mình, vìnóluôn mục rữa.Con người chàng sạch sẽ, cao quýbiết bao nhiêu, lại phải trơ mắt nhìn toàn thân mình mục rữa, da thịt thối nát, mủ dịch hôi tanh, giòi bọ cắn xé đau đớn tận xương… Ngũ uẩn lục trần [*], chưa lúc nào ngừng nhắc nhở, chàng đang mục rữa.

mọi sự ở trần thế tác động lên các giác quan, gây ra buồn vui sướng khổ, ảnh hưởng nhận thức vàbản thân con người.

Nhưng từng quãng đằng đẵng trôi qua, chàng cũng từ từ quen với cái thân xác sẽ mục rữa bất cứ lúc nào của mình này.

Vạn sự vạn vật trên thế gian, nào cóthứ gìkhông bao giờ mục rữa.Cao xanh kia chỉ đang dùng một xác thân chóng rữa nát nhất, để dạy chàng đạo lýấy.

Trong những đêm dài đã trôi qua này, điều chàng nghĩ đến nhiều nhất làlàm sao đưa xác thân này cho TiêuYên, giúp y khởi tử hoàn sinh.Chàng thường xuyên tưởng tượng cảnh hồn mình lìa khỏi xác, đổi cho hồn phách TiêuYên nhập vào. Khi đấy nhất định hai linh hồn sẽ trùng phùng một lần, vàđấy cũng làlần cuối cùng họ gặp nhau.

Chàng diễn đi diễn lại cảnh tượng này trong đầu.Chàng cảm thấy khoảnh khắc ấy chắc chắn sẽ rất đẹp, đẹp như buổi đầu họ gặp gỡ vậy.

Linh hồn nhẹ bẫng, mỹ diệu, không vướng mắc trong xác phàm cồng kềnh. Nhất định sẽ giống khi màn đêm trùm lên biển lớn, chớp mắt ánh quang tụ hội giữa lưng chừng, từ đây chàng sẽ được hoàn toàn giải thoát.MàTiêuYên cũng cóthêm cơ hội hoàn thành tâm nguyện bấy lâu.

Chàng đã nghĩ vôsố lần, đã cầm chắc đấy chính làkết thúc tốt đẹp nhất cho cả chàng vàTiêuYên.

Song, hết thảy đều triệt để biến hóa khi Phùng Thời nói ra bốn chữ “TiêuYên ở thành”.

Cơ hồ làsông biển đảo dòng, thời gian chảy ngược, mọi tính toán của chàng đều hóa thành vônghĩa.Chàng làm sao dám để mình đối diện với TiêuYên, để một bản thân mình như vậy, một xác thân như vậy.

Khi chàng tự trầm xuống bể nước, lần đầu tiên phát hiện mình cóthể không cần cả hôhấp. Tất thảy những điều ấy dường như đã định sẵn, để chàng của hôm nay cóthể lặn theo mạch ngầm dài vôchừng, bơi đến tầng chót của nhàlao đácứu TiêuYên.

Điều này cũng giống như việc chàng gặp được Bão Kênương nương, hay vôtình phát hiện tấm bia cổ lát trong sân nhàcũ. Toàn bộ mọi thứ, trăm triệu nhân duyên, ngàn vạn nhân quả, đều để đảm bảo chàng sẽ làngười cứu TiêuYên, giúp TiêuYên trả lại thái bình cho thiên hạ.

Sau tất cả, chàng ýthức được mình sẽ làngười quan trọng nhất trong sinh mệnh TiêuYên, làcon thuyền đưa TiêuYên ra khơi, nhưng không phải bến đỗ của TiêuYên.

Từ sâu thẳm trong lòng, kể từ lúc chàng quyết định sẽ trao xác âm này cho TiêuYên, thìđã đồng thời vứt bỏ LýNhu Phong trước kia.Chàng vứt bỏ chính mình, cũng đồng nghĩa với buông bỏ TiêuYên.

Tựa như một người đã thấy trước kết quả cuối cùng, sẽ không còn vìquátrình màxúc động trào dâng.Chàng hết lòng tin vào tám chữ “thiên hạ thái bình, gióyên biển lặng”, bởi chàng biết mình sẽ vìnómàtrả giáhết thảy.Cho TiêuYên cũng được, cho chính chàng cũng được, cho người trong thiên hạ này cũng được, chàng nhất định sẽ dốc tận sức lực.

Lúc tháo xích tay TiêuYên, chàng bình tĩnh dị thường.Chàng biết TiêuYên đang nhìn mình.Chàng biết ngay lần đầu xuất hiện trong nhàlao đá, TiêuYên cũng đăm đăm nhìn mình. Nhưng chàng rất bình tĩnh, chàng hiểu mình chỉ đang hoàn thành sứ mệnh khi trở thành người cõi âm.

Thế nhưng, TiêuYên không nghĩ vậy.

Y đã mất toàn bộ thân nhân, đã mất thêthiếp, con cái, thậm chíđã mất cảDuyMa.Mặc dùy biết sau khi thoát ra, vẫn còn những bộ hạ cũ trung thành không đổi, còn những thần dân đồng sinh cộng tử, nhưng người y thật lòng yêu thương còn lại mấy ai?Còn cóai đã hóa thành nửa người nửa quỷ màvẫn nhảy vào hố lửa, xả thân cứu y?

Chỉ riêng mình LýNhu Phong.

Y nói: “Nhu Phong, ta chỉ còn lại cậu thôi.” Nhu Phong, ta chỉ còn mình cậu, cậu cóbiết chăng?

Lời này thực sự quáquyết tuyệt, quásắc bén, đã làmột đao chímạng, một đao xẻ toang lồng ngực LýNhu Phong, bắt lấy trái tim đã thôi đập mạnh của chàng.

LýNhu Phong tuyệt đối không ngờ rằng TiêuYên sẽ nói câu này, tuyệt đối không ngờ câu đầu tiên y nói sau khi trùng phùng, lại đúng làcâu này.

Chàng ngỡ ngàng nhận lấy cái ôm thật chặt từ TiêuYên.Vòng tay vàhơi thở quen thuộc khiến chàng thoáng chốc lầm tưởng vẫn còn ở một ngày xưa cũ của mười tháng trước, khi chàng vẫn cóthể chẳng kiêng kỵ tựa vào lưng y nghỉ ngơi, y vẫn cóvôtận an nhàn vàyêu chiều để mặc sức ban phát.

Chàng vẫn…Chàng tưởng thế, song chàng biết, đây chỉ làmột khoảnh khắc chàng tưởng thế thôi.

Nên chàng không đáp lời.

…

Đường về xuôi dòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. TiêuYên ngậm miệng túi da dêchứa không khí, được LýNhu Phong kéo trôi dưới đáy nước. Trên người y cógiắt một lábùa do Bão Kênương nương vẽ, dùng để ngăn âm quỷ dưới nước ăn mòn.

Tuy nhiên, hai chân y bị ngâm quálâu, nay đã sưng phùmất hết sức lực. Bão Kênương nương vàvệ sĩ hợp sức kéo TiêuYên lên khỏi mặt nước, vừa rời khỏi lực đẩy của nước thìy đã ngã quỵ.

“Trừng vương điện hạ!…”Vệ sĩ gặp lại chủ cũ cứ mừng mừng tủi tủi, quỳ sụp xuống đất vái lạy, nhất thời nghẹn ngào khóc chẳng thành tiếng.

Bão Kênương nương không quỳ. Nàng đưa túi đựng quần áo cho họ, xoay lưng tránh ra ngoài.Vệ sĩ tẩy rửa sơ cho Trừng vương, xong mới giúp y mặc đồ.

LýNhu Phong cũng đứng dậy, đi đến khoảng trống ở mặt lưng Trừng vương thay y phục.Cánh tay chàng bị gờ đábén ngót dưới lòng sông rạch một vết thương vừa dài vừa sâu, máu huyết đã trôi hết, giờ chỉ còn mảng thịt lồi trắng hếu khủng khiếp.Chàng không muốn để TiêuYên thấy, cũng không muốn Bão Kênương nương phát hiện, bèn đứng sau lưng Bão Kênương nương, lẳng lặng đưa cánh tay bị thương đến sát nàng.

Nơi quầng lửa đỏ đốt vào, vết thương liền chầm chậm khép miệng.

TiêuYên trầm giọng nói: “Đều làđàn ông cả, thay đồ thôi, cần gìtránh né?”

Vệ sĩ chẳng biết nội tình, cười giải thích với LýNhu Phong: “Công tử ạ, trước kia điện hạ đã quen lăn lộn trên sa trường, ngoài đấy toàn đàn ông thôlỗ nên không kiêng kỵ nhiều thế đâu.”

LýNhu Phong trầm mặc, hạ ống tay áo mỏng xuống chekhuất vết thương vẫn chưa lành hẳn, dựa theo tiếng động đi đến cạnh TiêuYên.

TiêuYên nhìn LýNhu Phong, hỏi vệ sĩ: “Bên ngoài cóngười tiếp ứng chứ?”

Vệ sĩ gật đầu: “Thưa, một nhánh quân đang ẩn náu cách đây không xa.Vừa rồi con đã bắn tín hiệu, họ sẽ qua ngay đấy.”

TiêuYên nghexong chau mày.Vệ sĩ khóhiểu: “Điện hạ, sao vậy ạ?”

TiêuYên nói: “Ngoài kia tĩnh lặng đến đáng sợ.”

Vệ sĩ hơi giật mình.Cậu ta đoán chắc Trừng vương điện hạ bị giam trong thủy lao dưới lòng đất lâu thế, tinh thần cũng trở nên quámức nhạy cảm. Điện hạ của ngày xưa chưa bao giờ dùng tới hai chữ “đáng sợ”, từ khi nào lại thành ra nhát gan như này? Náu mình vào đêm sâu, đấy chẳng phải cái “tĩnh” Trừng vương điện hạ vẫn luôn mong muốn sao?

Nhưng cậu ta đâu hay, đây làtrực giác thuộc về Đế tinh TửVi. Đế tinh TửVi không lỗ mãng nhưDương Đăng, chưa từng biết chữ “sợ” viết thế nào. Đế tinh TửVi luôn mang lòng kính sợ đối với đạo của thiên địa.

TiêuYên nhìn qua Bão Kênương nương: “Ngươi tên Trương Thúy Nga à?”

Bão Kênương nương bình thản đáp: “Đúng vậy.”

“Chẳng phải ngươi biết xem quẻ sao? Đã từng xem thử côcóthể thuận lợi ra khỏi động đánày không chưa?”

Bão Kênương nương khekhẽ nhướng mày, dưới ánh đuốc chập chờn, nàng đảo qua đôi mắt TiêuYên. Lập tức ýthức được người này đâu thật sự muốn hỏi quẻ, chẳng qua chỉ đang dòxét lai lịch nàng thôi.

Đôi mắt kia của TiêuYên, kỳ thực trông rất cuốn hút, làloại mi dài như dây rong dày lá, cósức mêhoặc mạnh mẽ lạ thường.

Người trước mắt đây, hiện giờ đã không dễ dàng tin tưởng bất cứ ai.Chỉ ecả thế gian này, ngoại trừ LýNhu Phong, sẽ chẳng cóngười thứ hai nào để y hoàn toàn gỡ bỏ đề phòng.

Bão Kênương nương thầm cười lạnh, không mặn không nhạt đáp: “Những việc cóngười cõi âm tham dự thìta chẳng nhìn ra nổi.”

Đôi mắt trũng sâu vìbị giam cầm lâu ngày của TiêuYên cứ săm soi Bão Kênương nương, mãi mới nói: “Tốt thôi. Đây làđường sống hay lối chết, chúng ta phải đi hết mới biết được.”

Giữa bóng đêm, ở phía cửa động hẹp chợt bừng sáng ánh đuốc, cóai đóvẫy cờ ra hiệu cho họ.

Làngười một nhà.

Vệ sĩ trèo lên trước.Dây thừng lắc lư, người phía trên gọi vọng xuống: “Kính mời điện hạ lên đây!”

TiêuYên kéo dây thừng, trên dây lại xuất hiện một bàn tay nắm lấy, LýNhu Phong hạ giọng: “Điện hạ, hãy để tôi đi trước.” Bão Kênương nương ở một bên không nói gì.

TiêuYên chau mày, thả tay. LýNhu Phong đang chuẩn bị trèo lên, bỗng dây thừng lỏng ra, toàn bộ sợi dây dài rơi thẳng xuống đất.

Ở phía xa trên kia, tiếng hét của vệ sĩ tưởng chừng bật thẳng từ ngay cuống họng, làm người nghekhiếp hãi: “Dương Đăng!… Điện hạ… mau… trốn!…”

“Bịch” một tiếng, cóbóng đen rớt thẳng xuống đáy.Con mắt tròn xoay của vệ sĩ bị ép bung khỏi tròng mắt, máu tươi ồ ạt chảy tràn.

Mỗi người ở đây, trong đầu bất chợt trống rỗng.

TiêuYên khókhăn cố gượng dậy, Bão Kênương nương túm chặt y, gọi: “LýNhu Phong! Bên này!”

LýNhu Phong cấp tốc cõng TiêuYên lên, Bão Kênương nương rút bộ cung nhỏ giấu trong tay áo vệ sĩ nằm dưới đất, hai người cùng nhanh chân lao vào động trời.

“Chạy hướng đầu gió!” LýNhu Phong hét cho Bão Kênương nương nghe. Bão Kênương nương vội rẽ ngang, nhặt hai túi đồ ban nãy thả ở bờ sông, lảo đảo vác lên vai.

Sau lưng, thân vệ củaDương Đăng lào rào trượt xuống như mưa đêm.Chúng giơ cao bóđuốc, rượt theo ba người đang tiến sâu vào hang động.

Chạy về hướng đầu gió, giócàng lúc càng mạnh.Vóc người Bão Kênương nương nhỏ gầy, hai túi to trên vai hệt như đôi bướu lạc đà, cũng giống cánh buồm căng phồng giương cao, gây trở ngại cực lớn khi nàng chạy ngược gió. Đuốc trong tay nàng đột ngột bị thổi tắt, trước mắt bỗng tối sầm. Nàng hốt hoảng gọi: “LýNhu Phong!”

Bàn tay lạnh băng vươn ngay ra, chụp vào cánh tay nàng.Cả hai mau chóng điều chỉnh vị trí, cuối cùng đã nắm chặt tay nhau.Một tay LýNhu Phong đang vòng ra sau đỡ TiêuYên, mặc dùcódương bạt ở bên, chàng chạy cũng khávất vả.Chàng nói: “Điện hạ, ôm chặt tôi vào.”

TiêuYên bị treo ngược quálâu nên hai tay xụi lơ, nhưng y vẫn ráng cắn chặt răng bám lấy vai chàng.

Tiếng bước chân rượt theo phía sau càng lúc càng rõ, càng lúc càng gần.Một mũi tên sắc lạnh xégióvụt qua giữa LýNhu Phong vàBão Kênương nương. Ba người cùng toát mồ hôi lạnh. Đằng sau cókẻ mắng: “Đồ ngu! Bắn thằng được cõng kìa.Hai đứa kia phải bắt sống!”

“Bắt sư bố mày chứ!” Bão Kênương nương bất chợt nổi xung chửi một câu, đoạn quăng mấy túi đồ cho LýNhu Phong, “Hai người chạy trước đi!” Nàng rút rựa ra, lấy vải bọc rựa quấn quanh hổ khẩu, hai tay nắm chặt chuôi, núp vào mỏm đánhôra bên cạnh, lập tức chém ngang lưng một tên lính nhỏ thótrờ tới đầu tiên.

Cuồng phong gầm gào, đuốc trong tay thân vệ củaDương Đăng cũng lần lượt tắt ngúm. Thân vệ ở ngoài sáng, Bão Kênương nương trốn trong tối, mượn ưu thế địa hình màgiết được ba tên. Đáng tiếc, thân vệ mau chóng phát hiện điểm khác thường, bèn chậm bước lại, từ từ nhích về phía Bão Kênương nương.

Lòng bàn tay Bão Kênương nương túa mồ hôi, thấm vào tấm vải bọc rựa. Nàng rón rén nương theo vách đálùi ra sau, chợt va vào một lồng ngực lạnh buốt.

Chàng sờ soạng cầm lấy rựa trong tay Bão Kênương nương: “Để tôi thay cho.”

Bão Kênương nương hạ giọng: “Chàng đâu thấy đường!”

Chàng nói: “Tôi nghe.”

Bão Kênương nương vẫn giằng co: “Chàng sẽ biến thây ma.”

“Sẽ không đâu.”

Bão Kênương nương mím chặt môi.

LýNhu Phong trấn an: “Nếu tôi bị thương, ngài hãy chữa khỏi. Nếu tôi chết, ngài hãy cứu sống.”

Bão Kênương nương buông lỏng tay.

Nàng đối diện với chàng, chậm rãi lui về sau.

Giữa một miền nhập nhoạng mông lung, làdáng hình chàng văn nhã, thanh tao. Đôi bàn tay chỉ chạm vào ngọc thạch vàng son ấy, lại đang nắm chắc một thanh rựa nhỏ máu.

~♥~♥~♥~

(Nói thêm về ngũ uẩn lục trần)

Ngũ uẩn: Năm yếu tố kết hợp lại tạo thành con người, gồm:

1.Sắc uẩn – thân xác, giác quan

2. Thọ uẩn – cảm giác của thân vàtâm

3. Tưởng uẩn – tri giác, kýức về cảm giác của thân vàtâm

4.Hành uẩn – biến chuyển tâm niệm

5. Thức uẩn – nhận thức, hiểu biết

Hiểu nôm na làcác giác quan (1) chịu tác động bên ngoài sẽ cho những cảm nhận vui buồn khác nhau (2), cảm nhận này được ghi nhớ (3), từ đóảnh hưởng đến suy nghĩ, gây ra diễn biến tâm lý(4), vàtạo thành nhận thức (5). Trong 5 uẩn này cósắc uẩn thuộc về thân xác, còn lại đều thuộc tâm thức.

Lục trần: Những vật chất quanh con người, sẽ tác động đến 6 giác quan, gồm:

1.Sắc trần – hình dáng vàmàu sắc

2. Thanh trần – âm thanh

3.Hương trần – mùi

4.Vị trần – vị

5.Xúc trần – xúc cảm

6. Pháp trần – hình ảnh, màu sắc, mùi vị được lưu lại từ 5 trần ở trên

Khi lục căn (giác quan của mắt, tai, mũi, lưỡi, da, tư tưởng) tiếp xúc lục trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) thìkýức bắt đầu cósự phân biệt, hiểu biết, phán đoán… tức làtạo thành lục thức (ýthức của mắt, tai, mũi, lưỡi, da, tư tưởng). Tâm sẽ nhờ lục căn để nhận biết lục trần vàphân biệt thành lục thức.

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 44

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

—— Ngài thường giết người lắm à?

——Giết người như ngóe.

Mỗi lúc đêm khuya tĩnh lặng, bên tai LýNhu Phong cứ luôn vang lên giọng nói ram ráp, cằn cỗi như tiếng củi khôgãy vụn của Bão Kênương nương.

Ban đầu chàng cảm thấy thật khónghe, nhưng nghemãi, dần dần cũng quen thuộc.Chàng biết đây làđộc nhất trong muôn vạn người, giữa vôvàn tiếng cười mỹ nhân, chỉ cómột Bão Kênương nương này.

Chàng nhớ nàng từng cười vang một lần, làkhi chàng dùng «Thượng thư» để dỗ nàng ngủ.Hiếm hoi lắm nàng mới cười thành tiếng như vậy, thật ra còn khónghehơn cả khi nói chuyện bình thường. Nàng biết mình cười không hay, nên vừa bật thành tiếng thìđã lập tức ngưng lại, chỉ chemiệng khúc khích, trong tiếng cười còn vương nét ngượng ngùng khi mới biết yêu. Nhất định lànàng chẳng nhận ra, nàng cứ tưởng mình chegiấu rất tốt.Chàng không ngheđược thanh âm ấy nữa thìbỗng như đánh mất điều gì, bèn nói đùa một câu, thế lànàng lại cười.

Chàng trông về ánh kim đang nhảy nhót như sơn ca, tự hỏi, rốt cuộc làđiều gìđã hủy mất giọng của côbéấy, khiến con người cũng đổi thay, biến thành một Bão Kênương nương cổ quái, tính khíthất thường.

——Giết người như ngóe.

Chắc chắn thuở nhỏ nàng chẳng phải thế này.

LýNhu Phong nắm chặt rựa.Chàng nghĩ, chuyện một côbécóthể làm, thìsao chàng lại không làm được.

…

Bão Kênương nương dòdẫm theo vách đáđến trước một ngăn động, bên trong tối om om, đưa tay chẳng thấy được năm ngón. Nàng thìthào hỏi: “TiêuYên, ngươi đâu rồi?”

Một giọng nói vững vàng đáp lại giữa bóng tối: “Đây.”

Bão Kênương nương mòmẫm qua chỗ phát ra âm thanh, suýt nữa vấp phải y. TiêuYên lặng thinh. Bão Kênương nương lần tìm túi đồ của mình, lấy ra một bọc vải nặng trĩu.

Nơi đây cóvôsố ngăn động nối liền tạo thành khoang trống khổng lồ giữa lòng đất.Cuồng phong lùa theo muôn ngả quanh co, biến động trời nhân tạo này thành một món nhạc cụ ngày đêm tấu khúc. Bão Kênương nương quay đầu chạy về phía chập chờn ánh đuốc, giómạnh tạt qua làm thân thể nhỏ bécủa nàng liên tục loạng choạng. Trước đầu gió, nàng mở bung bọc vải ——Hiện giờ nàng đã hình thành thói quen luôn mang theo ít tro cốt bên mình, thế này LýNhu Phong sẽ cóthể tạm thời thấy được.

Thoáng chốc, những binh lính lực lưỡng kia đã hiện rõ trong tầm nhìn của người cõi âm.Hai mắt LýNhu Phong sáng ngời, từng bước dẫn những binh lính kia lui ra sau.Cuồng phong vẫn không ngừng thổi tắt đuốc trong tay binh lính, chúng bắt đầu khủng hoảng.

“Để lại vài người chắn gió, giữ lửa!”Mấy tên còn cầm đuốc sáng cấp tốc tránh qua hai bên. Bão Kênương nương ngắm kỹ phía cóánh lửa, bắt đầu bắn tên.

“Chúng cótên đấy!”

“Đừng quan tâm nữa!Dùng cung luôn đi, cứ bắn chết hết!”

Tức thìtên bay rợp trời như châu chấu. Bão Kênương nương nằm rạp ngay xuống đất. Trong ánh lửa lập lòe, nàng thấy trên người LýNhu Phong đã trúng mấy tên, nhưng chàng sẽ không ngã gục. Bão Kênương nương cắn răng, lăn vài vòng, tiếp tục bắn về phía hai đốm sáng cuối cùng sót lại.

Cụm lửa rớt xuống đất, lóelên rồi vụt tắt.Cả động trời dưới lòng đất cũng đột ngột đen ngòm.

“LýNhu Phong, chúng hết thấy đường rồi!Mau ra tay đi!”

Thời khắc này đã làthế giới của người cõi âm. Lưỡi rựa chém sắt như chém bùn lia qua, hàng loạt chiếc đầu sáng xanh rơi xuống, máu tanh nóng hổi túa thành dòng chảy đặc sệt hơn cả dung nham, tràn lan đầy đất. Năm quan trả cho thợ rèn đạo sĩ rất đáng giá. Đâm xuyên qua tim, từ lưỡi rựa truyền đến cảm giác chắc nịch, vững vàng.Ánh rựa vun vút như yến oanh uyển chuyển chuyền cành, không hề trìtay.

Binh lính hoảng hồn vung đao loạn xạ, lại chỉ chém vào đồng đội. Tay chúng run bần bật đánh đálửa, tia lửa mong manh vừa bắn ra, chớp mắt đã lụi tàn theo giólốc.

Đây làchốn địa ngục Tu La của người cõi âm. Đám lính đã như mùlòa, đã thành bầy ruồi mất đầu, trốn không ra, bay không thoát thiên la địa võng. Ngay cả cóchui rúc vào góc động thìcũng chẳng lọt khỏi tầm mắt của người cõi âm.

Vào thời khắc này, người cõi âm không cólòng thương hại. Trên tay những kẻ đấy đã dính máu của cha anh chàng, đã vấy máu những người chàng yêu thương.

Chàng chẳng còn làquýcông tử LýNhu Phong không dính khói lửa nhân gian, không biết thế nhân sầu khổ, chẳng còn làcậu con trai thứ ba tên Băng chỉ biết tùy hứng ngâm tụng “Xem tử sinh ngang bằng, ấy thời hư ảo lắm.Yểu mệnh so Bành Tổ, tương đồng làvọng ngôn” [*] của nhàhọ LýTrừngChâu.

Một đoạn trong Thiếp Lan Đình, nhằm phản bác thuyết đánh đồng sinh – tử, thọ – yểu của cổ nhân.

Một người sống thọ đến hơn 800 tuổi ở thời TamHoàng Ngũ Đế.

Chàng làmột người cõi âm, một người cõi âm triệt để từ cốt tủy, bởi loạn thế này màsinh, lại muốn hủy diệt loạn thế này.

…

Bão Kênương nương vàTiêuYên chẳng nhìn thấy gì, bên tai chỉ liên tục truyền đến những tiếng trầm đục từ lưỡi rựa sắc đâm xuyên da thịt, kèm những tiếng rên rỉ đau đớn tuyệt vọng khi cái chết cận kề.Cả hai không hẹn màcùng trầm mặc.

Trận chém giết tưởng chừng dài đến vôtận ấy đang dần dần dịch chuyển về phía họ. Bão Kênương nương vụt xoay người, cầm hai túi đồ đeo lên vai TiêuYên, nâng y dậy: “Chúng ta phải đi ngay.”

Nàng vốn đã nhỏ gầy, TiêuYên cao ngang ngửa LýNhu Phong, còn rắn chắc hơn, kể cả cóbị giam trong thủy lao mười tháng, Bão Kênương nương vẫn cảm giác y nặng hơn LýNhu Phong rất nhiều. Nàng nắm chặt hai tay TiêuYên, dùng hết sức bình sinh, nửa cõng nửa kéo y tiến tới trước.

Nàng thở hồng hộc, chẳng còn hơi sức nói năng gìnữa. TiêuYên chợt lên tiếng: “Này, thực ra ta biết rõ ngươi làai.”

Bước chân Bão Kênương nương chững lại, nhưng đã mau chóng khôi phục tốc độ ban đầu, tiếp tục đi vội. Nàng nghiến răng: “Trínhớ của Trừng vương điện hạ đúng làtốt hơn người chết kia nhiều.”

“Cậu ấy tin tưởng ngươi thế, chắc hẳn vẫn chưa biết ngươi làai nhỉ?”

Bão Kênương nương lạnh lùng đáp: “Ngươi bớt lắm điều thìmay ra sống lâu thêm được mấy ngày đấy.”

TiêuYên hỏi: “Ngươi thích cậu ấy à?”

Bão Kênương nương khàn giọng quát: “Tiêu Luyện Nhi, ngươi thử thở thêm một câu nữa xem ta cóquẳng ngươi xuống sông không!Cứ bảo với chàng làngươi trượt chân ngã, hồn về Tây Thiên.Chàng cùng lắm làngồi trên bờ khóc to một trận, xong thìcòn làm gìđược.”

TiêuYên cả giận: “Con béđanh đánày, dám uy hiếp cô!”

Bão Kênương nương liền thả phịch y xuống đất, đạp cho hai phát: “Uy hiếp ngươi đã làgì! Ta còn dám đángươi đây!Cógiỏi thìmách lẻo LýNhu Phong đi! Đi ngay đi!”

Tay chân TiêuYên èo uột chẳng thể phản kháng.Giờ này bảo ngừng tức thìkhông được, muốn phát tác cũng không xong, cả động tối hù, thậm chílàcòn không trừng mắt nạt nàng được. Nhất thời y chỉ cóthể nghiến răng, mặc nàng túm lưng quần kéo lêxềnh xệch.

…

Sau nửa canh giờ, LýNhu Phong lấm lem máu tươi mới chạy tới: “Đầu ra bên kia bị bịt kín rồi.”Chàng nói, “Phải tìm lối khác thôi.”

Nhất thời cả ngăn động cùng lặng phắc.

Qua thật lâu, Bão Kênương nương hỏi: “Toán quân chờ tiếp ứng chết hết rồi sao?”

“Chết cả rồi.” LýNhu Phong sẽ giọng, “Tôi đã thấy hồn phách của họ.”

TiêuYên chẳng lên tiếng, Bão Kênương nương vàLýNhu Phong đều trầm mặc.

Cũng không phải chưa từng tính tới việc bịDương Đăng phát hiện. Bọn họ lên kế hoạch lâu như vậy, nếuDương Đăng chẳng hề phát giác, vậy thìđã quábôi nhọ uy danh “tướng quân Lôi thần” của hắn rồi.

Hiện giờ Bão Kênương Nương ngẫm lại, lúc ở thủy lao nàng đánh tiếng cho TiêuYên, cónhắc đến “DuyMa”, thực ra câu đórất sai lầm.Vừa thốt lên xong lànàng đã đổ mồ hôi ròng ròng, thế màDương Đăng lại không cóphản ứng.

Kỳ thực, từ trước đóDương Đăng đã đánh hơi ra nàng vàLýNhu Phong đang lén lút trùtính điều gì, hắn chỉ muốn yên lặng theo dõi sự biến. E rằngDương Đăng dẫn hai người họ xuống thủy lao gặp TiêuYên, chẳng qua làđể truy rõ ngọn ngành, dẫn dụ lượng quân lớn hơn vẫn còn lẩn trốn của Trừng vương.

Nhưng họ còn đường nào khác để đi đâu?Cho dùbiếtDương Đăng đã lăm lăm chờ sẵn, họ cóthể không cứu TiêuYên sao?

Kẻ sĩ chết vìtri kỷ.

Vìcứu TiêuYên, bao nhiêu người đã bỏ mạng. Không một ai hỏi cóđáng giáhay không.Chỉ mình TiêuYên quy tụ được lòng quân dân, tất cả mọi người đều trong tâm thái được ăn cả ngã về không, dốc lòng dốc sức, sẵn sàng quyết tử.

Cho nênDương Đăng chực chờ như hổ như sói thìthế nào, đúng với lời TiêuYên, đường sống hay lối chết, phải đi hết mới biết được.

Bão Kênương nương đứng dậy: “Đi thôi.Chúng ta cólương thực cho hai người trong một ngày.Cứ ăn dèsẻn, nếu trong vòng bảy ngày màtìm được cửa ra thìcólẽ sẽ được cứu đấy.”

Nàng lạnh nhạt bổ sung: “LýNhu Phong, hiện giờ không đủ thức ăn nên chàng hãy nhịn thôi.”

Ba người chẳng ngừng nghỉ, LýNhu Phong cõng TiêuYên, Bão Kênương nương vác hai túi đồ, lập tức lên đường.

Mỏ đáđộng trời này to đến lạ thường, vôsố động lớn động nhỏ, động chính động phụ, động trong động ngoài, cực kỳ rối rắm mêloạn. TiêuYên từng phải hành quân, đã gặp địa hình mêcung như này trong rừng sâu vàđộng đávôi, biết rõ hiện tượng “ma đưa” sẽ làm sụt giảm sĩ khí, dao động quân tâm thế nào. Bởi vậy y cố gắng hướng dẫn hai người LýNhu Phong vàBão Kênương nương đừng ráng phân biệt hay ghi nhớ phương hướng trong bóng đêm, cứ men theo vách đábên phải màđi thìsẽ không vòng lại đường cũ.

Con đường dài dằng dặc này tưởng chừng hoàn toàn chẳng cóđiểm cuối. Trong động dày đặc âm khínên rét căm căm, còn vang vọng đủ thứ âm thanh dị thường, cơ hồ khắp bốn phía đều cóyêu ma quỷ quái ẩn núp.

Trước đóBão Kênương nương vàTiêuYên đã đối chọi gay gắt, nên giờ đây lànhư nước với lửa. Ngay cả không nói năng thìLýNhu Phong cũng cóthể cảm nhận được dường như giữa họ đã phát sinh xung đột gìđó, mới gai mắt nhau, thậm chícăng thẳng như sắp choảng nhau tới nơi.

Thế làsuốt quãng đường, ba người đều lặng thinh. Không khíđầy tĩnh mịch đènén, đến mức ngherõ cả tiếng hít thở của nhau.

Họ dựa vào việc LýNhu Phong thấy hay không thấy đường để phân biệt sớm tối.Hàng ngày cứ đến thời khắc âm thế vàdương thế chuyển giao, Bão Kênương nương sẽ cho TiêuYên dùng một chiếc màn thầu nguội.

Đi đến cuối ngày thứ ba, ngoại trừ LýNhu Phong thìBão Kênương nương vàTiêuYên đã suy yếu rất nhiều. Để mau chóng tìm được cửa ra, mỗi ngày Bão Kênương nương chỉ ngủ một hai canh giờ, thời gian còn lại đều theo sát bước chân LýNhu Phong.

LýNhu Phong cảm giác tốc độ của nàng giảm đáng kể, hỏi nàng còn cố được nữa không. Bão Kênương nương nạt chàng đừng nói nhảm, mau tìm đường ra mới cócơ hội sống sót. Nàng còn bảo chàng đừng nói chuyện với mình, chàng códương bạt ở bên, thể lực sẽ không giảm sút, nàng lại lànói một câu hụt một hơi. Trong lòng LýNhu Phong biết nàng đang miễn cưỡng gắng gượng, nhưng đã vào tình cảnh này thìđâu còn cách nào khác.Chàng chỉ cóthể dìu nàng đi.

Thỉnh thoảng sẽ nhặt được bóđuốc trong động đá, họ không nỡ dùng, cứ để dành đến khi Bão Kênương nương vàTiêuYên nghỉ ngơi mới nhóm lên sưởi ấm.Cơ thể TiêuYên vốn đã suy kiệt nhiều, nên phần lớn thời gian đều mêman.Y gối lên đùi LýNhu Phong ngủ say, LýNhu Phong dùng áo khoác ngoài đắp cho y.

Chàng trông thấy đốm lửa kia cuộn lại đối diện ngọn đuốc, cách mình xa xa. Lòng chàng đau xót, nhẹ giọng gọi nàng tới.Chợt ngheBão Kênương nương nửa mênửa tỉnh, mỏi mệt thều thào:

“LýNhu Phong, sao chàng lại uống thuốc độc chết?

“Nếu chàng không phải làchết vìđộc, ta đã cóthể ăn thịt chàng, ăn rồi lại mọc, mọc rồi lại ăn…

“Ta đói lắm ấy…”

Trước mắt LýNhu Phong hơi nhòeđi, nhưng khóemiệng lại khekhẽ cười.

Cuối ngày thứ năm, TiêuYên đã kiệt sức không nói nên lời, chỉ cóthể mở mắt, úớ báo cho LýNhu Phong biết y vẫn kiên trìtiếp được. Bão Kênương nương đưa một phần tư chiếc màn thầu lạnh cứng cho LýNhu Phong. LýNhu Phong bẻ nát, ngâm vào nước rồi đút cho TiêuYên ăn.

Về phần Bão Kênương nương, rõ ràng làđã chẳng lêbước nổi. LýNhu Phong gần như nửa bế nàng, tốc độ của họ lại giảm hẳn.Số lần nàng tránh đi vệ sinh cũng tăng lên nhiều, cơ hồ cứ qua dăm ba động nhỏ lànàng lại đi một lần. Ban đêm, nàng trằn trọc khóngủ, lại nhỏm dậy vịn vách đá, chật vật nhích ra chỗ khác. LýNhu Phong gọi nàng: “Ngài đi đâu vậy?”

Giọng nàng đã nhỏ như muỗi: “Đi tiểu.”

LýNhu Phong lấy làm lạ: “Ngài đâu cóuống bao nhiêu nước.”

Nàng thều thào: “Chàng thìbiết gìchứ, phụ nữ gặp trời lạnh làsẽ tích nước nhiều…”

…

Đến thời điểm chuyển giao đêm ngày của buổi thứ sáu, Bão Kênương nương hết gắng gượng nổi màthiếp đi, ngủ một giấc tận hai canh giờ vẫn chưa tỉnh. LýNhu Phong thấy lửa trên người nàng đã yếu ớt tựa ánh nến tàn, không khỏi lo lắng như kiến bòchảo nóng.Chàng vội ôm nàng gọi: “Nương nương!”Song làm thế nào nàng cũng chẳng phản ứng.Chàng lại qua lay TiêuYên, TiêuYên cũng hôn mêbất tỉnh.

LýNhu Phong cắn chặt răng, sờ lấy mép váy ngoài của Bão Kênương nương, rút một sợi chỉ ra.Chàng phải đi tiếp, chàng cảm giác làn gióthổi qua đã biến đổi, khác hẳn tiếng gầm rútrong động, rất cókhả năng cửa ra đã gần kề.Chàng phải đi tìm, chàng phải nhanh chóng tìm ra được.Hai người chàng đã không thể nào đánh mất này, tính mạng họ đang treo chỉ mành, màsợi chỉ kia nằm ngay trong tay chàng.Vào giữa đêm thìâm khídưới động rất nặng, quátrình mục rữa của chàng sẽ chậm hơn nhiều.Dương bạt đã chẳng thể nhấc chân, chàng chỉ còn lại hi vọng ở duy nhất đêm nay.

…

LýNhu Phong vừa mất dạng, mi mắt Bão Kênương nương liền uể oải nhấc lên.

Đang làlúc mực nước dâng cao, dòng sông cuồn cuộn chảy xiết cứ dần mở rộng. Đuốc vẫn cháy sáng, làchút ấm áp ít ỏi giữa động đárét căm này. Nàng cảm thấy nhiệt độ của dương bạt trên thân mình hầu như đã cạn sạch.

Ngón tay gầy guộc run rẩy ——Cuối cùng vẫn còn động đậy được. Nàng nhìn TiêuYên nằm lăn ở một bên, cúi đầu lẩy bẩy mở túi vải nhỏ bên hông. Trong đó, mấy chiếc móng ánh bạc vẫn sáng như tuyết, nàng lưu luyến ngắm nghía, đoạn lấy ra một lọ nhỏ long lanh nước.

Nàng chầm chậm bòđến bên TiêuYên, khókhăn mở nút lọ, tức thìhương mật ngọt ngào lan tỏa khắp không khí.

Nàng nuốt nước bọt, ráng hết sức dời mắt khỏi chiếc lọ, rồi bóp quai hàm TiêuYên, đổ cả lọ đầy nước mật vào miệng y.

Trên nút còn dính ít mật ngọt, nàng đưa lên miệng liếm sạch sẽ từng chút từng chút một. Lại cầm lọ, ngấu nghiến mút hết vài giọt đọng quanh cổ lọ.

Nàng cảm giác như mình đã hồi phục được tẹo sức lực, bèn dùng sức lực ấy nhấn vào nhân trung TiêuYên: “Tiêu Luyện Nhi… Ngươi… tỉnh lại cho ta!”

Nhấn hồi lâu, cuối cùng TiêuYên cũng lử đử mở mắt.Ánh lửa chớp động, y nhìn chằm chằm vào côgái vừa gầy vừa nhỏ trước mặt mình.

Y nghenàng nói: “Tiêu Luyện Nhi, ta phải đi đây.Sau khi thoát khỏi nơi này, ngươi hãy đúc tượng Phật cho chàng. Đúc thật nhiều thật nhiều tượng Phật vào, đúc càng nhiều thìcàng đảm bảo chàng sẽ không rữa nát.”

Nàng lại nhấn mạnh nhân trung y: “Ngươi sẽ làm hoàng đế.Chỉ cóngươi mới giúp chàng tiếp tục sống được, cho nên ta cứu ngươi, ngươi hiểu chưa?”

Dứt lời, nàng liền buông TiêuYên, co quắp một bên hámồm thở dốc.Sợi chỉ trên váy vẫn không ngừng rút đi. Nàng chầm chậm gỡ váy, nhét vào tay TiêuYên, rồi từ từ lêtừng bước về phía con sông ngầm.

Chợt cổ chân bị giữ chặt, giọng TiêuYên yếu ớt vang lên: “Ngươi tính đi đâu?”

Bão Kênương nương đáp: “Ngươi cứ bảo với chàng, làta bỏ đi. Ta hết cần chàng rồi, ta sẽ đến đảo Đam Nhĩ, chẳng muốn quay về đây nữa.”

Nàng cố hết sức giật ra, nhanh chóng thoát khỏi bàn tay chẳng còn tílực nào của TiêuYên. Nàng nhào xuống dòng nước chảy xiết, mơ hồ ngheTiêuYên sau lưng nói:

“Màn thầu…Màn thầu… Ngươi chưa ăn chút nào phải không… Ngươi đừng…”

Thoắt chốc chẳng còn ngheđược gìnữa.

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 45

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

LýNhu Phong đã thấy giógiữa hoang địa.

Giócódáng hình, chàng dõi mắt chờ trông. Tất cả đều làlốc xoáy khổng lồ, mãnh liệt cuồng quay. Nhất thời chàng không phân rõ mình đang bước trên hoang địa hay rơi vào biển sóng cuộn tận trời.Chàng hốt hoảng sụp xuống, ép sát đất, chờ giây lát để thích nghi với thế giới khiến lòng người khiếp hãi này.

Giónơi hoang địa, khác hẳn giótrong mỏ đáđộng trời.Giótrong động trời làngựa hoang bị ghìm cương, nóng nảy màbạo tàn;gióở hoang địa lại cuồn cuộn sung sức, dũng mãnh màhào sảng.

Đây chính làtự do.

LýNhu Phong nắm chặt sợi chỉ mỏng trong tay, sờ lên vách đábên phải còn lạnh hơn lòng bàn tay mình, rồi cột sợi chỉ quanh một gờ đánhôra.

May màBão Kênương nương không thích đồ tơ lụa. Nàng chỉ mặc y phục bằng vải đay hay vải bố, bảo làloại này thoáng mát hơn.Sợi chỉ rút từ loại vải này vừa mềm mại vừa dẻo dai, không dễ đứt đoạn, cũng giống con người nàng vậy.

LýNhu Phong lần theo sợi chỉ trở về, chưa từng cảm thấy bước chân nhẹ nhàng đến thế.Chàng biết ngoài kia nguy hiểm vẫn đang chực chờ họ, nhưng cửa ải trước mắt này đã sắp vượt qua. Từ khi trở thành người cõi âm, chàng mới giật mình phát giác hóa ra trên đời còn cócuộc sống như thế, từng tầng khổ cực chất chồng lên nhau, cơ hồ vĩnh viễn chẳng cóhồi kết.Mỗi một lần được tạm thời thở dốc, thìcũng chỉ làgom chút sức lực để chờ tầng khổ cực tiếp theo giáng xuống. Bão Kênương nương đã rất quen thuộc với cuộc sống này, màchàng đúng làđang liên tục học hỏi nàng.

Chàng bắt đầu nhìn thấy hi vọng lóesáng nơi phương xa. Lời hứa của chàng sẽ không còn làvôcăn cứ.Chàng hứa hẹn đem đến cuộc đời mới cho một côbé, chàng sẽ làm được. Ban đầu chàng rảo bước thật nhanh, rồi mau chóng chạy như bay về. TiêuYên sẽ sống sót, Bão Kênương nương cũng sẽ sống sót.Chàng sẽ không phụ lòng họ, không phụ lòng bất cứ ai.

Chàng dựa theo sợi chỉ trở lại chỗ cũ, chạm vào chiếc váy, nhưng váy lại nằm trong tay TiêuYên.Chàng thầm cả kinh, ngóquanh tứ phía, nhưng chẳng còn thấy ánh lửa kia đâu.Cảm nhận được ngón tay TiêuYên giật nhẹ, chàng vội đỡ y lên, để tựa vào người mình.Chàng nói: “Điện hạ, ngài đã tỉnh rồi.” TiêuYên cóthể tỉnh lại làm chàng yên tâm hơn rất nhiều.

TiêuYên hámiệng, chàng ngheđược vị mật ngọt.Y thều thào: “Mật…”

LýNhu Phong lần tìm ngón tay y, hình như đang chỉ một vị trínào đódưới đất.Chàng sờ soạng theo hướng đó, quả nhiên nhặt được chiếc lọ lăn lóc trên mặt đất.Chàng nhớ ra đây làlọ nước mật lần nọ Bão Kênương nương đổ bệnh, chàng mua cho nàng dùng sau khi uống thuốc đắng. Nắm chặt chiếc lọ đã mở nút này, lòng chàng chợt trĩu nặng.

Tâm tríchàng rối bời, chàng vẫn muốn cầu may, chàng hỏi TiêuYên: “Điện hạ, nàng lại tránh đi vệ sinh à?”

TiêuYên chẳng lắc đầu nổi, đành cố hết sức vạch lên lòng bàn tay chàng: “Sông…”

Bấy giờ, LýNhu Phong mới giật mình nhận ra mực nước sông vẫn đang dâng lên, tiếng nước chảy ở ngay bên tai. TiêuYên đã không còn ở vị trílúc y hôn mê——Hai lòng bàn tay y dính đầy đất, làbòtới được.

Nháy mắt chàng đã hiểu hết thảy, cả người như rơi xuống vực sâu. Bình thường chàng chẳng thấy mình cónhiệt độ, nhưng nay toàn thân đột ngột buốt lạnh.Chàng cứ ngơ ngác như hồn lìa khỏi xác, chợt bật dậy, nhặt túi đồ dưới đất, cõng ngay TiêuYên lên.

TiêuYên “A” một tiếng, thể hiện đôi phần tức giận. Tuy thanh âm ấy chỉ phát từ một hơi thở, LýNhu Phong vẫn ngheđược ýtrách cứ. TiêuYên nói: “Cứu nàng.”

LýNhu Phong nương theo sợi chỉ bước ra ngoài.Chàng đáp rất kiên định: “Điện hạ, tôi cứu ngài trước.”

“Cậu —— ”

LýNhu Phong mím chặt môi, không nói gìthêm.Hai tay chàng nâng TiêuYên rất vững chắc, mỗi bước chân đặt xuống cũng rất vững vàng. TiêuYên cảm giác đây làmột LýNhu Phong y chưa từng quen biết. LýNhu Phong khi xưa trời sinh nhác việc, quen sống thảnh thơi, an nhàn, đâu hề biết gánh vác trách nhiệm thế này.Sự gánh vác này khiến TiêuYên vôcớ sinh lòng sợ hãi, thứ sợ hãi khi mình chẳng còn được cần đến.Y nghĩ mình phải mau ra ngoài, càng mau càng tốt.Y tự trấn an, rằng LýNhu Phong lựa chọn cứu y, suy cho cùng trong lòng vẫn chỉ cómình y.

Bước ra khỏi cửa động, gióto lồng lộng thốc tới, bên ngoài làhoang vu trải rộng, bao la khôn cùng. LýNhu Phong lục túi lấy trái pháo tín hiệu thứ hai. Trước đóhọ đã lập kế hoạch chặt chẽ, nếu đội tiếp ứng thứ nhất gặp bất trắc thìvẫn còn cơ hội thứ hai.

Lửa khói bốc thẳng lên trời, chưa mất bao lâu đã thấy cờ bay phất phới, giữa hoang vu hiện ra một đội kỵ binh lao về phía họ bằng tốc độ vũ bão. Tiếng vóngựa truyền khắp đại địa mênh mông.Hai tai TiêuYên hơi dỏng lên, trong đôi mắt nheo nheo chợt lóesáng sắc bén: “Quân địch —— ”

TiêuYên phán đoán không sai, chớp mắt đội kỵ binh nọ đã tới trước mặt, lácờ bay phần phật dưới ánh trăng hiện rõ một chữ “Dương”.

Xem raDương Đăng muốn đuổi tận giết tuyệt TiêuYên, nhất định phải dồn y vào chỗ chết.

Còn nỗi tuyệt vọng nào hơn thế nữa.

Làm sao TiêuYên sống được hết đêm nay? Ngay cả cótrốn vào động đá, thìhọ phải thế nào mới cóhi vọng. Lòng LýNhu Phong hoàn toàn hoang liêu, như đã bị băng tuyết vùi lấp.Chàng dừng chân, lùi về sau một bước.

Chàng nghĩ, hay đừng lui lại nữa, cứ thế —— chết sạch đi.

Đúng lúc trong đầu hiện lên ýnghĩ này, trước cửa động bỗng bay ra ngập trời hình nhân giấy! Đống giấy kia cắt hình kỵ binh, đứng trên hồn linh, hòreo vang trời, tưởng chừng giữa bóng đêm này cóthiên quân vạn mã rầm rập phóng tới. Đội kỵ binh củaDương Đăng lập tức bị chặn đứng, phải giương cao trường mâu, bắt đầu giao chiến với hình nhân giấy.

LýNhu Phong chợt hiểu ra, trong mắt kỵ binh, những hình nhân giấy kia làbinh lính thật sự.Chỉ cóchàng làngười cõi âm mới nhìn thấu được thuật chemắt.

Đội tiếp ứng thứ hai của họ hóa ra chẳng phải quân đội bằng xương bằng thịt.Chàng không biết được,Dương Đăng tất nhiên cũng không biết.

“Lýcông tử, cậu vàTrừng vương cùng theo ta đi.”

LýNhu Phong nghiêng đầu, chàng đã nghera làThôngMinh tiên sinh.

Ông cụ mặc áo bào bát quái, đôi ống tay áo thùng thình phồng to giữa cuồng phong nơi hoang dã, phồng to như cánh buồm no gió.

Hình nhân giấy vàkỵ binh củaDương Đăng chém giết nhau đến long trời lở đất. ThôngMinh tiên sinh cúi sâu làm lễ lớn với TiêuYên, cất cao giọng nói: “Sơn nhânDương Ẩn ThôngMinh, mấy tháng trước nhận được lời sấm truyền, diễn giải ra thiên hạ tất về tay họ Tiêu. Kỳ thực sơn nhân đã tính được rõ ràng, họ Tiêu này làchi của Trừng vương, chẳng phải họ Tiêu bên Ngôvương.Sơn nhân nguyện cống hiến sức lực phòtáTrừng vương, trợ giúp Trừng vương sớm hoàn thành bánghiệp.”

TiêuYên cố hết sức gật đầu: “Tốt.”

LýNhu Phong lẳng lặng đặt TiêuYên đứng xuống, dìu y tới chỗ ThôngMinh tiên sinh.

Ông cụ thấy cóvẻ như LýNhu Phong chỉ giao TiêuYên cho mình, bèn nhấc hai tay áo: “Lýcông tử, thuật ‘tụ lýcàn khôn’ của ta cóthể chứa được hai người, cậu không tính đi cùng sao?”

LýNhu Phong lắc đầu.

Ngón tay TiêuYên chợt níu chặt chàng.Y hámiệng định lên tiếng, nhưng lại hụt hơi. ThôngMinh tiên sinh chắp hai ngón điểm lên kinh mạch trên cổ tay TiêuYên, truyền vào đấy một luồng chân khítinh khiết. TiêuYên bảo: “Côta khólòng sống sót.”

LýNhu Phong cúi thấp đầu, chẳng nói lời nào.

TiêuYên khẩn thiết: “Nếu côta thật sự bỏ mạng, cậu màđi tìm thìchỉ còn nước hóa cốt.Côta dặn ta đúc tượng Phật cho cậu, Phật khíthoát ra nhiều thìcậu sẽ ngừng rữa nát.”

TiêuYên không nhìn thấy, cũng nghekhông được, giờ phút này, cõi lòng LýNhu Phong thình lình nổ “Ầm”, tất cả vỡ tan, hoàn toàn sụp đổ. Ít lâu trước chàng vẫn còn nhiều điều nghĩ mãi không ra, giờ phút này bỗng tường tận hết thảy.

Nàng nói, LýNhu Phong, ta chưa bao giờ gặp chàng.Chưa gặp chàng khi sống, chàng chết rồi cũng chưa từng gặp.

Nàng còn nói, ta làngười thường, sớm muộn gìcũng phải chết.Chàng, vĩnh sinh bất diệt.

Chàng đột nhiên hiểu rõ toàn bộ.Chàng hơi đẩy tay, TiêuYên nghiêng về phía ThôngMinh tiên sinh.

Đương lúc này, hình nhân giấy bắt đầu hóa thành khói bụi. ThôngMinh tiên sinh nghiêm nghị bảo: “Lýcông tử! Thuật pháp của ta không duy trìđược bao lâu nữa, cậu hãy mau lựa chọn đi!”

LýNhu Phong giật lui lại ba bước, quỳ gối trước mặt TiêuYên, chắp tay vái thật sâu.

Trong mắt TiêuYên hằn rõ tia máu, cất giọng khôcứng, nghèn nghẹn, chỉ hận chẳng thể dằn xúc động xuống ——

“LýNhu Phong!”

Trán LýNhu Phong đặt lên lưng bàn tay áp sát đất, giữ nguyên tư thế quỳ rạp.Chàng khàn giọng thưa: “Điện hạ, không phải làđiện hạ phụ thần, làthần phụ điện hạ.”

TiêuYên ngửa đầu nhắm mắt, nghiến chặt răng. Ống tay áo bên phải của ThôngMinh tiên sinh vung lên, TiêuYên vụt biến mất.Ông lại vung tay trái, một người giống hệt TiêuYên ngã nhào xuống đất. ThôngMinh tiên sinh lạnh lùng nói: “Pháp Tuân, giữ lại ngươi lâu như vậy, ngươi cũng nên phát huy tác dụng rồi.” Nháy mắt, bóng dáng tiên phong đạo cốt đã tan vào màn đêm.

LýNhu Phong chầm chậm đứng lên. Trước khi những hình nhân giấy hóa thành sương khói, chàng lại lao trở lại mỏ đáđộng trời.

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 46

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

Bộ hạ cũ tiếp ứng TiêuYên suy tính rất chu đáo. Trong túi buộc trên ngựa cóchuẩn bị sẵn màn thầu, để phòng trường hợp LýNhu Phong vào thủy lao cứu người quálâu, vệ sĩ vàBão Kênương nương chờ bên động sẽ bị đói, thức ăn này sẽ giúp họ tạm dằn bụng trong khi chờ TiêuYên thoát ra.

LýNhu Phong biết túi đấy đựng màn thầu, nhưng bao nhiêu cái thìchàng chẳng rõ.Chàng cũng cảm nhận được TiêuYên hoàn toàn không tin tưởng Bão Kênương nương. Loại không tin tưởng này xuất phát từ lòng ham muốn chiếm giữ đối với chàng sao?Chàng thấy chẳng phải thế.Xưa nay TiêuYên chưa bao giờ làngười đặt nặng vấn đề tình cảm.Vậy loại không tin tưởng này bắt nguồn từ đâu, chàng thật khólòng nói rõ.

Nhưng chàng tin Bão Kênương nương. Nàng cóthể bảo chàng vàTiêuYên đi trước, thìtuyệt đối sẽ không động tay chân với TiêuYên.

Nàng chẳng phải người như vậy.

Chàng càng tin chắc là, nhất định Bão Kênương nương cũng sẽ tự bảo vệ tốt chính mình. Bởi vìmột khi dương bạt mất đi, người cõi âm chỉ còn một kết cục làhóa cốt.

Cho nên những ngày này ở trong động, chàng cứ toàn tâm toàn ýnghĩ cách mau mau tìm lối ra, chưa từng để ýxem họ chia khẩu phần ăn thế nào.

Chàng tuyệt đối tin tưởng Bão Kênương nương.

Lại trở về trong động, cầm đến chiếc váy kia, tay chàng cứ mãi run rẩy.Chỉ suýt soát một đoạn đường cuối cùng này, sao nàng lại nhảy sông chứ?Sao nàng lại —— ngốc đến độ nhảy sông chứ?

Chàng mong mỏi, cólẽ nàng chỉ đang lừa chàng, nàng muốn giành lại sự quan tâm màchàng chia cho TiêuYên. Lúc trước nàng thường cắn chàng chảy máu, chẳng phải làđể chàng chủ động hôn nàng sao? Nàng chưa từng thật sự nghĩ đến cái chết. Nàng vẫn chờ đến ngày họ ở cùng nhau, nàng sẽ không từ bỏ mạng sống chính mình.

Thế nên chàng thử tìm trong động phụ bên cạnh. Trước đónàng còn vào đấy đi vệ sinh, cókhả năng lànàng chỉ đang ẩn trốn, nàng muốn chàng tìm mình.

Chàng vào động phụ, ở đây kháchật, trên mặt đất sáng xanh códấu chân nàng.Chàng nhìn dấu chân trần nho nhỏ kia dừng lại bên vách đá, nhưng chàng không ngheđược mùi uế khí.Chàng thấy mặt đất sáng rực ấy ngổn ngang tung tóe, bèn ngồi xổm xuống vươn tay sờ thử.

Làbùn đất trong kheđá. Bùn đất bị xới bung bét, phía trên còn ít mảng rêu nát vụn.Chợt cómột con bọ bòqua.Chàng mòbắt lại, trên lưng nócólớp vỏ như một hàng ngói béxíu lợp chồng lên nhau, phủ lông tơ mịn.Chàng nhận ra loại bọ này, trước đónhóc Đinh Bảo từng thấy Bão Kênương nương bắt chúng bên chân tường tòa nhàcũ. Bão Kênương nương gọi nólà“ba ba”, dùng để ngâm rượu thuốc.Chàng biết đấy làgián đất [1], bên y học dân gian lấy làm dược liệu giúp giảm đau, tan máu bầm.

Hóa ra mấy ngày này nàng thường tránh mặt, nào cóphải làđi vệ sinh gì? Nàng để dành tất cả màn thầu cho TiêuYên, vìbiết cơ thể y yếu hơn mình rất nhiều.Mỗi lần nàng tránh đi, đều làđến kheđáđào thức ăn, ăn rêu, ăn “ba ba”, ăn tất cả mọi thứ cóthể nhét vào bụng.Mỏ đáđộng trời này không thể so với những hang động tự nhiên, con người khai thác nótận ba trăm năm vẫn chưa thể thuần phục —— Bên trong đây chẳng cóthứ gìlớn nổi, không một ngọn cỏ, chỉ cómớ rêu trơn nhẵn vàmấy thứ côn trùng béxíu kia.

LýNhu Phong càng nghĩ trong lòng càng run rẩy.Chàng không thể tưởng tượng một người cóthể làm đến mức này để sống sót.Cái gìlàthàlàm chóthời bình, chớ làm người thời loạn, cái gìlàđổi con xẻ thịt, chẻ xương hầm người, với chàng mànói, đấy chẳng qua chỉ làvài lời truyền miệng không liên quan tới mình, chỉ làđôi câu trần thuật đáng sợ trong «Tả truyện». Nhưng giờ đây, chàng cơ hồ trông thấy dáng hình nàng gầy yếu ngồi rúc vào góc khuất này, dùng ngón tay mảnh khảnh kia bới bùn đất trong kheđá. Bàn tay chàng run lẩy bẩy, học theo nàng, bỏ ngay ba ba vào miệng.

Quámức tanh tưởi. Lớp vỏ mỏng bể tan, chất lỏng dính sệt chảy tràn bám vào đầu lưỡi, vôcùng ghêtởm.Chàng nôn mửa hết ra, nhổ mớ vỏ nát bét xuống đất.Chàng vịn tường, loạng choạng chạy khỏi động nhỏ.

——LýNhu Phong, sao chàng lại uống thuốc độc chết?

——Nếu chàng không phải làchết vìđộc, ta đã cóthể ăn thịt chàng, ăn rồi lại mọc, mọc rồi lại ăn…

——Ta đói lắm ấy…

Khi đósao chàng còn cười được?Chàng cảm thấy suy nghĩ này của nàng thật ngốc nghếch, đáng yêu. Nhưng nàng làđói thật sự, đói đến mức phải liên tục tránh đi bới đồ ăn, thế màchàng lại chưa từng hay biết.

Nàng vốn dĩ không cần phải chịu khổ đến thế. Nàng cố ăn những thứ kia, rõ ràng chỉ để giữ lại hơi tàn, để giúp chàng cóthể sống sót thoát khỏi đây.

Cuối cùng nàng đã chẳng thể gắng gượng thêm.

LýNhu Phong nắm chặt tấm váy bị tháo chỉ non nửa.Chàng nhớ đến tối nọ nàng chạy ra ngoài một mình, sau khi về thìtrở nên làlạ, cũng ngay đêm đónàng quyết định giúp chàng cứu TiêuYên.

Hơn nữa còn xuất hiện một người cõi âm khác, phải chăng người kia bảo với nàng, người cõi âm cóthể dựa vào Phật khíđể tránh rữa nát?

Nàng đã trải sẵn đường lui cho chàng. TiêuYên cóthể đúc tượng Phật hộ chàng, cóthể giúp chàng sống tận vạn kiếp.Mànàng chỉ tiễn chàng đi một đoạn đường này. Tiễn đến nơi đây, nàng biết mình không thể chịu đựng thêm nữa, rốt cuộc đã buông tay.

Nàng nói, ta làngười thường, sớm muộn gìcũng phải chết.Chàng, vĩnh sinh bất diệt.

Nhưng nàng đã từng nghĩ chưa, chàng cóbao giờ mong vĩnh sinh bất diệt?

Mực nước của dòng sông ngầm bắt đầu códấu hiệu giảm xuống, tiếng gầm vang cũng từ mạnh thành yếu. LýNhu Phong biết cánh cổng âm gian trước mắt chàng sẽ mau chóng khép lại.Một khi chàng không nhìn thấy âm gian, thìcũng đồng thời không thấy được lửa trên thân dương bạt, cũng sẽ khólòng tìm được nàng.Chàng chợt dang hai tay, nhào vào dòng nước ngầm trông như dung nham chầm chậm dịch chuyển. Nước sông rít gào, xoáy vòng cuốn phăng chàng xuống phía hạ du.

Giữa đất trời cuồng quay, LýNhu Phong khấn nguyện cùng tất cả thần linh chàng cóthể nhớ ra, Ngọc Đế, Phật Đà, Khổng Khưu, Lão Đam, Địa Tạng, BànCổ, Thần Nông… Trước kia chàng chẳng tin thần, chỉ tin đạo của thiên địa, nhưng đến lúc này, chàng đã làbụng đói ăn quàng, lạnh không chọn áo, vôvọng không chia quỷ thần.

Đêm hôm đóở lòrèn, lúc chàng bị ThôngMinh tiên sinh bắt đi, Bão Kênương nương lo sợ hồn phách chàng tan mất, phải chăng cũng hoảng loạn thế này? Nhưng nàng cóthể dùng dương khícứu chàng, màchàng thìlàm được gìcho nàng?

Nương nương, nương nương.

Nương nương, nương nương, nương nương.

Chàng cảm thấy đây không còn làhai tiếng xưng hô, đây làvị đắng chát tan ra trong miệng, ngấm xuống ngũ tạng lục phủ, lan tràn khắp toàn thân, cuối cùng đọng lại trong lòng, ngưng tụ thành một giọt huyết châu.

Chàng nghĩ, nếu trời cao rủ lòng thương xót, thìxin đừng để chàng phải làm kẻ nói chẳng giữ lời.Chàng đã cam đoan tuyệt đối không để Bão Kênương nương chết, chàng còn nhớ rõ mỗi một lời từ miệng mình thốt ra. Bây giờ xem lại, mỗi câu mỗi chữ đều làchàng ngang nhiên đòi hỏi, nài ép nàng, lại chỉ dùng một tương lai mịt mờ hư ảo làm trao đổi.

Nhất định nàng đã sớm nhìn thấu chàng. Nhất định nàng đã sớm nhận ra chàng dối trá, hèn hạ, ích kỷ. Nàng chưa từng tin tưởng bất cứ hứa hẹn nào của chàng.Một người đã phải ăn rêu vàcôn trùng để sống sót như nàng, đã sớm hiểu thế nào làlấy cát dệt mộng, thế nào làtạm ăn bánh vẽ trong cơn đói lòng.

Chàng quay cuồng giữa dòng xoáy buốt giá, bao bọc xung quanh lànước đen do âm khíđông đặc, chàng không biết phải chăng mình đang khóc.

Chợt, dòng nước tụt hẫng xuống, chàng rơi ùm vào một đầm sâu. Nước trong đầm xoay vòng, yếu bớt đôi chút, nhưng vẫn làcuồn cuộn chảy xiết hất chàng trôi tuột tới trước. Đột nhiên hai mắt tối sầm, chàng không còn thấy gìnữa, không trông thấy ánh xanh, không thấy cả âm khí.Dương khíđã bốc hơi mất.Chàng gào to, vùng vẫy trong nước, nhưng chàng cóthể làm gìđược dòng nước đang cuốn phăng phăng này.Cuối cùng nghe“Huỵch” một tiếng, chàng đập mạnh vào vách đáchắn ngang.

Con sông ngầm đã hoàn toàn tẽ thành các mạch ẩn giữa lòng đất. LýNhu Phong quẫy đạp sờ soạng lên bờ.Chàng ướt sũng quỳ dưới đất mòtìm.Cóphải Bão Kênương nương cũng bị chặn lại ở đây? Nếu thật như thế, nàng không trôi nổi trên mặt nước thìđúng làđã bị đẩy lên bờ.

Giánhư chàng thấy được gìđó, giánhư chàng thấy được!Chàng sốt ruột đến độ muốn móc mắt mình ra.Cho chàng chút ánh sáng, chỉ cần chút ít thôi!Sao trước đấy chàng không chạy nhanh hơn, sao không nhanh chân thêm chút nữa?Chỉ cần sớm hơn một chút, hiện tại chàng đã nhìn thấy cả!

Chàng như kẻ điên dòtìm khắp mặt đất, chàng như tấm khăn, lau sạch cả mặt đất bên bờ này.Mỗi một li một tấc chàng đều phải sờ qua, cứ sợ lại bỏ sót. Nhưng vẫn chẳng cógì.

Ngay cả một hòn đácũng không có.

Chàng thẫn thờ nằm sấp dưới đất, giây lát, chàng lại chợt điên cuồng vùng dậy, nhảy xuống đầm nước buốt giá, tìm dọc theo vách đá.Cứ mòmẫm đến tận bờ bên kia, chàng lại chống tay lần tìm một lần như lau cả mặt đất.

Sờ soạng rất lâu, bất chợt chạm được vào một bàn tay lạnh cóng.

Chàng bỗng sặc nôn khan, chỉ bởi vìquámức khẩn trương. Tay chàng dừng một lúc trên bàn tay lạnh cóng đó.Chàng nghĩ mình đúng làchưa đủ quen thuộc về nàng.Chỉ vỏn vẹn chạm tay, chàng thật không dám khẳng định cóđúng nàng không.Chàng chẳng thể nhận ra nàng, mànàng chỉ dựa vào một hơi thở đã biết ngay làchàng.

Chàng lần dọc theo cánh tay kia, chàng rất sợ chỉ vừa chạm vào sẽ biến mất.May màcuối cùng chàng đã tìm được tới đầu, tới hàng mày dài mảnh, một bên mặt hao gầy vàbờ môi khép chặt.Chàng siết chặt nàng vào lòng như ôm gàcon, như thể thế này cóthể tiếp thêm sinh khícho nàng. Nhưng chàng chỉ làmột người cõi âm, chàng nào phải dương bạt.Giờ này chàng vôcùng thống hận mình chỉ làmột người cõi âm.Chàng bị thương nặng đến đâu, dương bạt đều cóthể chữa lành, mànay đầu dương bạt đang đổ máu trước ngực mình, chàng lại bất lực.

Bất lực.

Làcảm giác tuyệt vọng đến thế này sao? Trên người nàng vừa ướt sũng vừa têcóng, chẳng còn lấy một hơi ấm ít ỏi.Chàng đặt ngón tay dưới mũi nàng, lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình chẳng đủ bén nhạy.Chàng cóthể phân biệt từng đường vân nhỏ nhất trên ngọc đá, lại không cách chi cảm nhận nàng còn thở hay không.Chàng lại ấn tay lên động mạch cổ nàng, ấn vào tim nàng.Chàng chỉ thấy như mình đã hỏng mất, đã trìđộn mất, đã chết lặng mất, chàng chẳng thể nhận ra bất cứ điều gì.

Cólẽ nào nàng chết thật rồi? Nàng liệu chăng cũng biến thành người cõi âm? Nếu nàng thật sự đã chết thìchàng biết phải làm sao? Tìm lại hồn phách nàng, trao xác âm của mình cho nàng?

Chàng bỗng ýthức được, chàng chưa từng cósuy nghĩ này với Bão Kênương nương.Chàng muốn trao xác âm cho TiêuYên, nhưng với nàng thìkhông như thế. Nàng chẳng cần cái xác này của chàng, nàng hoàn toàn chẳng cần tới nó.

LýNhu Phong chết lặng ôm Bão Kênương nương lên, mịt mờ tiến tới trước, lội ngược dòng nước ngầm để trở về.

Chàng còn cóthể làm gì?Chàng nên đi về đâu?Chàng cũng chẳng biết.Chàng chỉ biết phải đi tiếp, chàng không thể dừng lại, chàng không biết nếu mình dừng lại thìsẽ biến thành thế nào.

Nàng thật nhẹ.

Nàng đã gầy trơ xương, ở trong lòng chàng, nhẹ bẫng vàan tường, tựa như một chiếc lông vũ.Giọng nói tựa sơn ca kia liệu cócòn vang lên? “Lýcông tử”, chàng muốn được gọi một lần như thế, vậy màngay cả giọng nói đều đều, khản đặc của nàng cũng không thể nghenữa.Chợt đầu nàng rũ ra sau, chàng hấp tấp nâng nàng lên, để nàng tựa sát vào ngực mình.

Chàng bồng nàng rời khỏi động trời, chàng rủ rỉ hỏi, sao nàng không đợi ta.Chàng chỉ chậm một chút, chàng chỉ làyêu nàng chậm một chút, nhưng sớm muộn gìchàng cũng sẽ yêu. Nàng tốt đến thế, cólẽ nào chàng lại không yêu. Thiên hạ thái bình, gióyên biển lặng ư?Cớ gìchàng cứ nói tám chữ này? Nàng làngười phải nhọc nhằn sống giữa loạn thế, nàng sẽ tin nổi tám chữ này sao? Nàng không nhìn thấy hi vọng, nàng không đợi được chàng.

Nước mắt LýNhu Phong lăn dài, nhỏ xuống đôi ngọn cỏ hoang, ngấm sâu vào bùn đất.Chàng vẫn đi thẳng tới trước, hướng về phía mặt trời.Chàng cảm giác được ánh dương nóng rực rọi thẳng lên trán chàng, bỏng rẫy bọc lấy toàn thân chàng. Thế này chàng sẽ hóa cốt, chưa đến một ngày, sẽ sớm hóa cốt thôi.

Song không biết đi được bao lâu, chàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cảm giác được nắng chiều thay đổi vị trí.

Chàng chợt ngừng lại, đầu ngón tay khẽ động.

Móng tay chàng vẫn vẹn nguyên.

Đầu ngón tay chàng, mỗi một tấc da thịt đều vẫn vẹn nguyên.

Chàng chợt gào to, quỳ sụp xuống mặt đálởm chởm như kim châm giữa chốn đồng không.

Khóc khóc cười cười.

~♥~♥~♥~

[1]Gián đất (Eupolyphaga sinensis):Một loài gián không cánh, bònhanh, cómàu đen, dùng làm thức ăn cho chim thúcảnh, gián khôlàdược liệu trong Trung y.

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 47

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

LýNhu Phong muốn hái một tổ ong. Đứng giữa vùng hoang dã mọc đầy hoa dại này, chàng ngheđược tiếng ong bay vùvùđi hút mật, bèn đuổi theo chúng tìm tới tổ.

Chàng không biết để hái tổ ong thìcần chuẩn bị những gì, chàng không biết trước khi tới gần phải đốt khói hun tổ để đuổi ong đi, chàng thậm chícòn quên kéo áo bọc kín đầu lại.

Chàng cứ hái thẳng thế thôi. Trèo lên cây, dùng một đôi tay trần gỡ tổ ong xuống. Bầy ong giận dữ nhắm ngay mặt, cổ vàcánh tay để lộ ra ngoài màđốt, thậm chícòn chui vào y phục âm ẩm của chàng.

Đau biết bao nhiêu, nhưng hiện tại chàng không quan tâm được nhiều đến thế.Chàng nhận thấy mình đã sưng tấy như mặt heo rồi. Nếu làngày xưa thìchàng tuyệt đối sẽ không làm mấy việc này. Phong độ đâu, nhàn nhã đâu, phiêu diêu xuất trần đâu? Tuy trước giờ chàng chẳng quáchăm chút vẻ bề ngoài, song cũng sẽ không tình nguyện để mình biến thành khócoi vậy.

Chàng liên tục vẩy tổ ong, hất văng hết ong mật bám trên đó.Xác ong chết sau khi đốt người rơi đầy mặt đất, nhưng chàng cóthừa thể lực vànhẫn nại.

Đám ong còn lại tuyệt vọng bỏ đi, bên tai không còn tiếng vùvùnữa. LýNhu Phong giờ đây đã sưng phù, xấu xíhơn cả trương sình do ngâm nước lâu, thế màchàng chỉ ôm khư khư tổ ong, vội bước về cạnh bên Bão Kênương nương.Chàng chầm chậm tách tổ ong, từng miếng từng miếng, bẻ ra như lột vỏ lựu, chẳng mấy chốc đã chạm được mật ong sanh sánh, vừa ngọt vừa thơm.Mật này còn đậm đặc hơn nước mật chàng mua ở chợ quỷ gấp trăm ngàn lần.Chàng hái một chiếc láto rửa sạch sẽ, cuốn lại làm phễu, rót mật vào, rồi mở miệng Bão Kênương nương, từ từ nhỏ xuống.

Chàng đút từng chút từng chút một, chàng hết sức kiên nhẫn: “Nương nương, nàng đã kể khi trước đổ bệnh, thầy thuốc đều hết cách, nhưng mụ buôn người chỉ dùng một chén nước mật màcứu sống được nàng, nhỉ?”Mỗi lời nàng nói, chàng phát hiện thật thần kỳ làmình vẫn khắc ghi trong lòng. Lúc nghevào chẳng cảm giác gì, nhưng giờ đây nhớ lại, mỗi câu mỗi chữ đều đau xót lòng.

Chàng cho nàng uống không ít mật, nhưng cũng chẳng dám đút nhiều. Nàng phải nhịn đói quálâu, chàng sợ nhồi ép nhiều cơ thể nàng sẽ không chịu nổi. Nàng vẫn bất tỉnh như cũ, nhưng ít ra đã uống hết được số mật này.Chàng nghĩ, nàng cóthể uống được làtốt quárồi, chàng sẽ cứu sống nàng.Chàng dùng rựa chặt một ống trúc, đổ hết lượng mật sót lại vào đấy.

LýNhu Phong vuốt gương mặt nho nhỏ của nàng. Đầu ngón tay sưng tấy lại tưng tức, nhói đau, đã không còn cảm nhận được gìkhác nữa.Chàng nhấc đôi tay sưng to, gần như cóthể bao trọn khuôn mặt nàng trong lòng bàn tay, nói: “Nương nương, nếu nàng thích mật ong thế, sau này mỗi ngày ta đều sẽ tìm cho nàng.”

Chàng dựa vào ánh nắng xác định phương hướng, tìm trở lại con đường về thành. Không thấy ngựa trắng đâu, ngựa ôvẫn ngoan ngoãn đứng chờ một chỗ.Chàng bồng Bão Kênương nương ngồi lên lưng ngựa, vìkhông thấy đường nên cứ để ngựa ôtự mình đi.

Trên lưng ngựa lắc lư, Bão Kênương nương trong lòng chàng lắc lư.Chàng nhớ tới đêm đầu tiên gặp Bão Kênương nương, nàng đưa chàng đi xem tử kỳ củaDương Đăng, họ cũng ngồi trên lưng ngựa thế này.Chỉ làkhi ấy nàng dữ dằn, hung bạo, hai tay chàng đã nát tận xương, đâu thể ngờ đến bây giờ lại làtình cảnh này.

Ngựa ôđưa họ về thẳng thành Kiến Khang. Lính gác cổng đã tăng thêm, ra vào phải xem thẻ thân phận. Bão Kênương nương gầy rộc biến dạng, toàn thân LýNhu Phong vẫn chưa hết sưng.Cả đám lính ngóLýNhu Phong xong thìto tiếng cười nhạo, sau đóxua đi như xua heo qua cổng thành.Móng sắt của ngựa ôthong thả gõ cồm cộp lên mặt đường đáxanh, thẳng tiến nhàcũ.

LýNhu Phong sờ vào đầu ngón tay mình, hết thảy vẫn còn hoàn hảo như cũ. Bão Kênương nương vẫn nhắm mắt lặng yên trước ngực chàng. Trong chàng nhờ đấy cũng an tâm đến lạ.

…

Về tới nơi, cánh cổng nhàcũ mở toang, ngựa ôcứ xăm xăm bước vào.

Nhóc Đinh Bảo gào to: “Nương nương! Tam lang ca ca!”Xong thìòa khóc.

Lưỡi đao củaDương Đăng kề ngay cổ cậu bé.

“Nương nương! Tam lang ca ca! Bọn họ muốn phóng hỏa đốt nhà!Con chạy qua cản, họ còn muốn giết con luôn!”

Đứa béngây thơ, nào cóbiết ai đang kề đao sát cổ mình, hay kề đao như thế, làvìlẽ gì.

“Ồ, cũng to gan đấy nhỉ.Còn dám vác mặt về.”

LýNhu Phong bế Bão Kênương nương xuống ngựa. Ngựa ôtự mình lững thững đi tới góc sân, cọ cọ vào đầu lừa xám.

LýNhu Phong ôm chặt Bão Kênương nương, lạnh nhạt nói: “Bọn ta không về thìngươi cũng cócách ép phải xuất hiện thôi.”

Dương Đăng nhếch miệng cười. Nụ cười của hắn trông rất lỗ mãng, lại ẩn nét xảo trá, vôtình: “Cứ đốt nhànày trước ——”Hắn đảo lưỡi đao, dùng mũi đao cong nhọn vạch nhẹ qua cổ nhóc Đinh Bảo, đến khoảng chừng xương sụn sẽ mọc yết hầu thìchợt nhấn mạnh. Lập tức nhóc Đinh Bảo hét lên đau đớn, nước mắt tuôn ào ào.

“Rồi giết thằng nhãi này —— ”

Lòng LýNhu Phong thắt lại theo tiếng thét của nhóc Đinh Bảo.Chàng tiến tới trước vài bước, đang tính mở miệng, chợt nghe“Gâu” một tiếng ——Chẳng biết cún vàng ở đâu chạy ra, nhảy chồm lên cắn phập vào tayDương Đăng.Dương Đăng đâu ngờ sẽ bị con thúnhỏ này tấn công, hai mắt liền chuyển hung ác, tung một cước vào ngay bụng nó.

Cún vàng sủa vang thảm thiết, văng ra xa, đập vào một gốc dành dành trong sân.Hàng đốm máu tươi tung tóenhiễm đỏ những bông dành dành tuyết trắng.

Nhóc Đinh Bảo khóc oa oa.

LýNhu Phong lặng người nghetiếng cún vàng rên rẩm, lẫn cùng tiếng nhóc Đinh Bảo nức nở.Chàng nhẹ giọng: “Hãy tha cho đứa bénày. Nólàdo nương nương nuôi dưỡng, không liên quan gìvới chúng ta.”

Dương Đăng lạnh lùng hỏi: “Sao ta phải tha chứ?”

“Ta thay ngươi giết người, giết kẻ ngươi muốn giết.”

“Ta thìmuốn giết ai?”

LýNhu Phong hít sâu một hơi. Tuy không nhìn thấy, nhưng chàng biết trong sân này cónhiều kẻ khác, lànhững binh lính, thân binh bên ngườiDương Đăng.

MàDương Đăng hỏi như vậy, hiển nhiên đã không còn kiêng dègìnữa rồi.

LýNhu Phong chậm rãi mở miệng, nhấn từng chữ rõ ràng:

“Ngôvương, Tiêu TửAn.”

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 48

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

Giờ phút này, Ngôvương Tiêu TửAn trong cung đang bước loanh quanh một đỉnh đồng, ngồi hai bên làlão thái úy vàmấy vị công khanh đức cao vọng trọng. Ngoài ra còn rất nhiều văn sĩ râu dài áo đen xúm xít châu đầu thảo luận.

“Các người đều được xem làcóhọc thức, uyên bác nhất trong triều ta, thế màchỉ vài lời sấm chữ giáp cốt thôi cũng đọc mãi không xong hử?”

Mấy vị văn sĩ lập tức nín bặt, ai nấy đều mặt đỏ tới tai.Một vị lớn tuổi nhất trong đóbiện minh: “Bẩm điện hạ, theo mốc thời gian ghi lại trên đỉnh đồng này thìkết luận được làsau khi ‘BànCanh dời đô’, các quan chiêm bốc tính ra vận nước trong hai ngàn năm. Nhưng BànCanh dời đôvềÂn làchuyện xảy ra từ một ngàn tám trăm năm trước rồi, số hiện vật khắc chữ giáp cốt của thời đólưu truyền tới nay kháít ỏi, làm sao chúng thần nhận ra hết nổi ạ?”

Ngôvương mặc kệ họ giải thích thế nào, cứ nói: “Đã làvận nước trong hai ngàn năm, vậy vừa vặn tính tới chúng ta bây giờ còn gì?Các người không phải đọc hết toàn bộ, chỉ cần mấy chữ cuối thôi, chừng đókhólắm à?”

Nhất thời mấy vị văn sĩ cùng im thít. Đúng làrất khó, đoạn cuối cùng nhắc tới vận mệnh của Đại Ngụy, bọn họ đều mùtịt.

“Lũ vôdụng!” Ngôvương tức giận phất tay.

Từ thời LưỡngHán tới nay, thuật sấm vĩ vôcùng thịnh hành [*]. Nhất làsau khi Đại Ngụy suy bại, quần hùng cùng nổi lên cát cứ khắp nơi, sấm vĩ với đủ các hình thức tiên tri vốn bị hoàng đế Đại Ngụy cưỡng chế bài trừ bỗng hồi sinh trở lại. ThôngMinh tiên sinh nhận được lời sấm truyền, liền tiên đoán thiên hạ của Đại Ngụy sắp đổi chủ.Mỗi tội, lời sấm kia nói “Ngụy vong tất đến Tiêu” xong thìđứt đoạn.

Một dạng bói toán theo cách đưa ra tiên đoán bằng lời sấm hay tranh sấm, bắt nguồn từ thời Tần, thịnh hành vào LưỡngHán. Những tiên đoán này thường đa nghĩa, quanh co, thần bíkhóhiểu, nhiều cách giải đoán vàkích động lòng người.

Tiêu TửAn ngứa ngáy trong lòng. Tin chắc “Tiêu” trong “Ngụy vong tất đến Tiêu” chính làhọ Tiêu ở Lan Lăng. Nhưng đến tột cùng là“Tiêu” nào? LàTiêu TửAn gã, hay Tiêu Luyện Nhi, kẻ từ nhỏ vẫn luôn đối nghịch với gã?Gã cực kỳ muốn biết.

Gã giữ mạng TiêuYên lại, thực chất làmuốn kẻ đáng hận đótrở thành tùnhân vĩnh viễn của mình.

Chẳng phải TiêuYên lợi hại lắm sao?Chẳng phải từ nhỏ người trong tộc đã khinh Tiêu TửAn gã khósánh bằng sao?Rõ ràng gã mới làhuynh trưởng, nhưng trong mắt tên Tiêu Luyện Nhi đóchưa từng cómảy may tôn trọng.Vả chăng, còn thêm mối thùgiết con —— Làđứa con kia của gã, đang yên đang lành sao lại chết trong đợt tranh quyền giữa gã vàTiêu Luyện Nhi? Không phải Tiêu Luyện Nhi ra tay tàn độc thìcòn ai khác vào đây? !

Bởi vậy gã muốn giữ mạng TiêuYên, cho TiêuYên nếm thử cảm giác trơ mắt nhìn từng người thân, bạn bèquanh mình chết đi, cho y nếm cảm giác tận mắt chứng kiến con trai yêu quýnhất đau đớn tắt thở trước mặt mình, cho y nếm đủ loại tuyệt vọng màngười ngồi ở địa vị đókhócócơ hội nếm trải.Gã tự thấy mình thật đúng làhuynh trưởng tốt.Gã đã tự tay dâng lên bữa tiệc thịnh soạn cho tên em họ TiêuYên đó.Mọi nỗi đói khổ trong thiên hạ, mọi vị trầm kha ở nhân gian, gã đều rộng lượng đưa hết đến tận miệng cho em họ thưởng thức.

Mấy ngày trước đây, nghenói cóbọn đãi vàng vớt được một đỉnh đồng dưới sông, trên đỉnh không khắc chữ kim [*], màlàlời chiêm bốc bằng chữ giáp cốt của thời kỳ sớm hơn. Đỉnh đồng này nhanh chóng rơi vào tay sĩ tộc trong thành Kiến Khang, sau khi kiểm nghiệm, xác nhận đích thực làcổ vật thờiÂn – Thương.Cổ vật từ ngàn năm trước tất nhiên rất quýgiá, song đặc biệt hơn cả làchữ khắc trên đó. Đọc qua thìthấy toàn lời tiên đoán, nội dung chủ yếu về thiên hạ hợp lâu rồi lại tan, tan lâu rồi lại hợp.Sĩ tộc không dám thất kính, lập tức dâng ngay vào cung.

Chữ khắc trên đồ đồng, chủ yếu làchuông vàđỉnh. Đây làloại chữ kế thừa chữ giáp cốt, xuất hiện cuối thời Thương, thịnh hành thời TâyChu.

Đỉnh đồng này đã khơi dậy hứng thúcực lớn của Ngôvương. Theo như đám văn sĩ đã cẩn thận nhận diện một phần chữ viết thìgồm có: NhàTần thống nhất thiên hạ, đoản mệnh diệt vong;SởHán tranh hùng, bávương cùng đường ởÔGiang;Tam quốc tranh bá;Nam Bắc phân liệt…Mỗi đợt thay triều đổi đại đều ứng nghiệm với một câu chiêm bốc.

Ngặt nỗi, đến đoạn cuối cùng trong đócómấy chữ quan trọng, đám văn sĩ này đều không nhận ra.

Tiêu TửAn gã vàTiêuYên, đến tột cùng thìai mới làngười mang thiên mệnh? Nếu làgã, thìgã sẽ giết phứt TiêuYên đi.Một kẻ giả xưng cóthiên mệnh, chẳng phải chỉ làbèo bọt không đáng nhắc tới sao?Còn nếu làTiêuYên, vậy gã muốn đăng quang đế vị trước mặt TiêuYên, gã muốn TiêuYên tận mắt chứng kiến mình nghịch thiên đảo mệnh!

“Bẩm điện hạ, thực ra lão thần cóbiết một người tinh thông lục thư vàchữ giáp cốt, tất cả văn tự cổ từ Tam Đại trở lại đều đọc được trôi chảy.”

Ngôvương nhướng mày, thấy làlão thái úy, bèn hỏi: “Ai thế?”

Lão thái úy đáp: “Người này nghebảo đã códuyên gặp mặt điện hạ một lần, chính làvị Tam lang họ LýmàBão Kênương nương vừa gả cho, sau khi Phùng tổng quản mất.”

***

Lúc nhận được lệnh triệu vào cung, LýNhu Phong đang nghiêng mình làm lễ vớiAXuân trên xengựa.AXuân cuống cuồng đứng dậy, cũng học theo bộ dáng của chàng, vụng về trả lễ.Chàng nhờAXuân chăm sóc Bão Kênương nương vànhóc Đinh Bảo bên nhàcũ.Màcách đókhông xa, cóvài kẻ mặc thường phục cứ nhìn chòng chọc vào chiếc xengựa này, đấy làthân binh củaDương Đăng.

LýNhu Phong biết, tuyDương Đăng chẳng cóbinh phù, nhưng quân đội trong cả thành Kiến Khang đều đã sẵn sàng ra trận, gươm giáo đã đồng loạt trực chỉ cửa cung Ngôvương.

Các việc như đuổi bắt TiêuYên ngoài thành, tiêu diệt quân Trừng tiếp ứng, vốn làDương Đăng tự ýhành động. Nếu để gã Ngôvương đa nghi phát hiện thìDương Đăng chỉ còn một con đường chết.

Giờ phút này,Dương Đăng không cólựa chọn nào khác.

Màchàng, đã làm làphải thành công, không thành công, cũng phải thành công.

LýNhu Phong biết, lần này chàng vào cung Ngôvương làbước lên đường cùng, nhưng không hẳn làđường cùng.

Chàng cúi người hôn lên bờ môi bạc phếch của Bão Kênương nương: “Nàng còn sống thìta cũng còn sống vậy.”

Nàng đã hôn mêchừng chục ngày.Mặc dùsắc mặt vàthân thể ngày một kháhơn, quầng lửa dần cháy mạnh hơn rất nhiều, song vẫn chưa códấu hiệu tỉnh dậy. Khi làm giao dịch vớiDương Đăng, chàng đưa ra yêu cầu tiên quyết làphải chạy chữa vàđảm bảo an toàn cho nàng.Sau đóthầy lang do hắn phái tới xem qua, nói làcòn tổn thương lưu lại do bị đập đầu, phải chờ máu bầm tan hết mới cóthể tỉnh được.

LýNhu Phong chẳng biết, phải chăng nàng đã không muốn tỉnh nữa.

…

Đến vương cung, LýNhu Phong xuống xe, ngoài xecónội thị chờ dẫn đường cho chàng.Cung Ngôvương trước kia từng làcung điện của TiêuYên, chàng đã đến một lần, nhưng chẳng mấy hứng thú. Ở cửa cung, chàng bị lục soát kỹ lưỡng toàn thân, ngoài quần áo ra thìkhông được đem theo gìkhác. Kỳ thực, chàng cũng chỉ cómột bộ áo vải, một sợi dây cột tóc, trên người chẳng còn thứ gì.

Chàng đã quên hết các ngả đường trong cung, may màmọi lối đi đều cómái chenên tránh được ánh nắng chiếu thẳng vào mặt. Tuy đầu ngón tay đã hơi nhoi nhói, nhưng trong một chốc một lát sẽ không cóbất cứ biến hóa rõ rệt nào. Thính lực chàng rất nhạy, những tiếng rầm rìlínhíhai bên đường đều theo giólọt hết vào tai chàng.

“Cậu em này đẹp thật đấy. Nhớ đâu làBão Kênương nương mua từ chợ quỷ về nhỉ?”

“Chớ nói xằng. Tôi nghengự sử đại nhân bảo làcậu này rất rành cổ vật. Bất cứ loại đồ cổ nào trên đời, cậu ta chỉ cần rờ một cái đã biết rõ niên đại. Lần này làđược thái úy đại nhân tiến cử.Chờ giám định thật tốt đỉnh đồng cho điện hạ nhé, chưa biết chừng sẽ lên như diều gặp gióngay.”

“Cũng phải ——Ả Bão Kênương nương kia thìkhỏi nói, Phùng Thời vừa chết, không ngờ lại nhặt được một món hời to.Chậc, cái thứ mấy đời chồng đó, cóbiếu tôi tôi cũng ngại bẩn.Cậu này cứ làm Ngôvương điện hạ vui lòng đi, xong thìmuốn mỹ nhân kiểu gìchả được…”

LýNhu Phong nghiêm sắc mặt, ngẩng cao đầu, thờ ơ theo chân nội thị đi tới trước.

Ngôvương đang ở trong điện chờ chàng.Mấy vị công khanh vàvăn sĩ cũng cómặt đông đủ. Nội thị lên tiếng hướng dẫn, chàng quỳ bái Ngôvương. Ngôvương không nhiều lời, ra hiệu cho văn sĩ bày câu hỏi thử sức chàng.

Hình thanh, âm nghĩa trong lục thư vàvăn tự cổ, chàng đều trả lời lưu loát.Hỏi vìsao còn trẻ màđã rành rẽ những thứ này, đáp do trong nhàsống bằng nghề trộm mộ.Hỏi quêquán ở đâu, đáp khi trước làngườiGiang Bắc, gặp chiến loạn nên lưu vong xuốngGiang Nam. Lại hỏi làm sao quen Bão Kênương nương, đáp ở chợ quỷ được Bão Kênương nương cứu giúp.

Những lời này của chàng, nửa thật nửa giả, thật giả khóphân biệt.Vào những buổi đêm dài đằng đẵng kia, chàng đã diễn tập biết bao lần, nay chẳng cần suy nghĩ vẫn đối đáp chặt chẽ không sơ hở.

Rốt cuộc cũng khảo sát đến đỉnh đồng, chuyện này làm sao khódễ được chàng.Dùgìthìchữ giáp cốt trên chiếc đỉnh kia đều từ chính tay chàng khắc từng đao một lên thẻ tre.Mỗi câu chiêm bốc cũng do chính chàng cẩn thận cân nhắc từng từ, rồi mới tỉ mỉ khắc ra.Chàng vuốt đi vuốt lại thẻ tre, đảm bảo không cóchút sai sót nào.Sau khi đỉnh đồng kia được đúc xong, chàng cũng dùng ngón trỏ nhạy cảm kiểm tra mỗi một tấc, xác nhận đã làm giống y khuôn thiết kế của chàng.Chàng hướng dẫn phương pháp giả cổ cho thợ rèn đạo sĩ. Khi xưa chàng nghiêm túc học điều đấy vìcần biết cách phân biệt thật giả, nào ngờ bây giờ chính chàng lại đi làm đồ giả.

Chàng đã mưu tính chuyện này ngay sau khi gặp Phạm Bảo Nguyệt.Mục đích ban đầu chỉ để phòng trường hợp quácấp bách, họ vẫn còn cách tiếp cận Ngôvương. Nếu thực sự không thể tìm thấy TiêuYên thìsẽ đánh cược lần cuối, chính làép Ngôvương giao y ra.

Chàng vẫn chưa nghĩ tới việc tự mình ra tay đâm Ngôvương.Chàng cảm thấy loại chuyện như giết vương này phải làvương đấu với vương, phải kết thúc trong tay giả vương [*].Màchàng, chỉ cần cứu TiêuYên ra, chuyện báo thùcòn lại cứ giao hết cho TiêuYên.

Chức vương lâm thời, không được phong bái theo nghi thức chính quy, không được truyền vị cho đời sau, thường làlập tạm để dễ bề hiệu triệu dân chúng hoặc do cánhân dùng vũ lực, thủ đoạn giành lấy.

Tuy nhiên, khi ở trong động trời dưới lòng đất, ngay cả chính chàng cũng không phát giác, tâm tríchàng đã bắt đầu xảy ra biến hóa vi diệu.

Vìsao nhất định phải dựa vào TiêuYên để báo thù?

LàNgôvương, chính miệng gã hạ lệnh giết cha mẹ chàng, giết các anh chàng, giết cả dòng họ chàng, còn pháhủy nhàthờ họ của họ Lýchàng.

Chàng cóthể làm được cả.

Chàng cần gìphải ỷ lại TiêuYên.

Chàng làngười “sống sót” duy nhất của họ LýTrừngChâu, chuyện này tất nhiên phải do chính tay chàng làm.Chàng trong quákhứ đã tự coi mình làthứ gì?Một con hoàng yến trốn dưới cánh TiêuYên, chàng chưa hề xem mình làmột thực thể độc lập tách biệt khỏi TiêuYên.Dẫu rằng chàng chưa bao giờ quỳ bái TiêuYên, thậm chíxem nhẹ lễ nghi quân thần của thế tục màđứng ngang vai ngang vế với y, song thực chất trong thâm tâm, chàng chưa từng coi mình làmột người độc lập.

Nhưng chàng làLýBăng của TrừngChâu, chàng cơ hồ đã quên mất.Chàng chỉ nhớ rõ mình làNhu Phong.

Chàng vuốt chiếc đỉnh đồng, nói với Ngôvương: “…Sau ba năm, Đại Ngụy vong, tân đế thống nhất giang sơn, thiên hạ thái bình, gióyên biển lặng.”

“Tân đế à?” Ngôvương nhích tới gần, bức thiết hỏi, “Tân đế làai? Trên đỉnh cótiên đoán luôn không?”

“Có.” LýNhu Phong nhẹ giọng đáp. Đầu ngón tay chàng lướt qua mấy chữ khắc ngoằn ngoèo trên đỉnh. Đặt bút tròn, nhấc bút nhọn, làvăn tự thời kỳ Thương vương BànCanh, chàng môphỏng giống vôcùng.

Dùbiết cónhìn cũng chả hiểu, Ngôvương vẫn tòmòcúi đầu xuống, chăm chúquan sát mấy chữ chàng đang chỉ. Từng chữ họ không nhận ra, LýNhu Phong đều sẽ đọc lại thật êm tai, giải thích rõ nghĩa mỗi chữ tượng hình, khiến họ phải tâm phục khẩu phục.

Mấy chữ đấy, Ngôvương tin chắc LýNhu Phong cũng làm thế.

Màgiờ khắc này, xuất hiện trong đầu LýNhu Phong làđôi mắt của huynh trưởng, cừu hận, oán giận, không cam lòng…Chính làlệ quỷ chàng thấy rõ ràng trên thânDương Đăng.

Tất thảy cảnh tượng thêlương khi xưa như giótáp mưa sa ùn ùn kéo về tâm tríchàng. Bản thân mình đau đớn co giật trước khi chết, các anh vàchị dâu lệ nóng tuôn trào, cha mẹ nhắm nghiền hai mắt, nhàthờ họ Lýtrăm năm chìm trong lửa đỏ ngút trời…

“Huynh trưởng mất, ấu đệ thay…”

Ngôvương còn chưa kịp hiểu nghĩa của sáu chữ đấy, gã đã dại ra, phát hiện trước ngực mình bị xỏ xuyên một bàn tay máu.Móng tay dài vấy máu cực sắc nhọn, chớp lóenhư ánh bạc,từng giọt đỏ thẫm từ móng tay nhỏ xuống.Một trái tim nhầy nhụa máu tanh đang đập thình thịch trong lòng bàn tay kia.

Gã đã không kịp nhận ra đấy làtim ai. Bàn tay máu giật mạnh ra sau, gã ngã nhào xuống đất.

Ngôvương chết.

Tất cả mọi người bắt đầu gào thét. Tiếng thét inh ỏi quyện lại thành một dòng thủy triều lao nhanh, thành một luồng khói bốc cao tận trời, báo hiệu cho đội binh củaDương Đăng rầm rập xông vào cung.

Lúc này, chẳng còn ai tự hỏi vìsaoDương Đăng đã chỉnh tề trong bộ giáp phiêu kỵ tướng quân sáng choang.Hắn chĩa lưỡi đao sắc bén vào LýNhu Phong với mái tóc dần bạc trắng:

“Lôi tên người cõi âm mưu sát vương thượng này ra ngoài! Treo lên cổng thành phơi nắng ba ngày, cảnh tỉnh thế nhân!”

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 49

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

Vương kỳ to trên đầu thành lại biến đổi một cách ảo diệu.

Cólẽ ở mãi trong cái loạn thế này nên mọi người cũng đã quen rồi.Họ chẳng còn bận tâm vương kỳ trên đóđổi từ chữ “Tiêu” nọ sang chữ “Tiêu” kia, hay phải chăng hôm nay “Tiêu” kia lại đổi thành “Dương” khác.

Bọn họ thấy hứng thúvới tên người cõi âm treo trên cổng thành hơn.

Người cõi âm đấy!

Phần đông vẫn đang lơ ngơ không hay biết, nhưng luôn cókẻ hãnh diện bôlôba la khoe: “Mấy bác chưa nghenói à?Mấy bác không biết người cõi âm thật à?Chậc chậc!Ông chúnhàem làm đạo sĩ kể nhé, người cõi âm làbòtừ trong bãi tha ma ra, làngười chết sống lại đó!Cứ đem phơi nắng làthối rữa, lên giòi ngay!”

Tức thìcả đám đông thi nhau hít sâu, bật thốt kinh hãi, nôn ọe, ho khan:

“Sao trên đời còn cóthứ bẩn thỉu thế chứ!”

“Vậy làyêu quái rồi.”

“Nghebảo lúc được Bão Kênương nương nhặt ở chợ quỷ ấy, tay chân nóđều lầy nhầy bebét hết, nhiều người thấy lắm.”

“Gớm dữ!May màDục phu nhân chưa mua, chứ không làtha hồ ói chết!”

“Ủa khoan, hồi sau Bão Kênương nương gả lần ba, chẳng phải với tên yêu quái này à?”

“Ả Bão Kênương nương kia nhé, lần đầu gả cho con gà, lần hai gả cho lão thái giám, lần ba làthây ma, ụa! Bác xem ả cóphải người đàng hoàng gìcho cam?”

“Đúng đúng, thảo nào đógiờ cứ thấy quanh thân ả đầy tàkhí!”

…

“Yêu quái này chết chưa?”

“Người cõi âm đâu dễ chết vậy.”

“Thế sao nócứ nhắm mắt, chả thấy cục cựa gìnữa?Hay làbị đâm chết từ trước rồi?”

“Tôi nói quátrời màsao bàkhông tin? NãyDương đại tướng quân thông báo đó, phải phơi nắng ba ngày mới chết được!”

“Suỵt, làtân vương, không phải tướng quân…”

“Gìthìgì, giờ này đảm bảo vẫn chưa chết!”

…

LýNhu Phong bị cột dây thừng treo trước cổng thành, trên bộ đồ lam mỏng loang lổ vết máu. Lúc bắt chàng thìbọnDương Đăng cũng khávất vả.Cóđiều đây mới làlần thứ hai chàng biến thây ma, tuy chỉ cần biến làngười cõi âm sẽ theo bản năng chạy về phía dương bạt, nhưng chàng chưa đủ sức thoát khỏi tầng tầng tường cao bao quanh vương cung.Sau khi hạ gục năm sáu tên cấm vệ, chàng bị hiệu úy tóm gọn, lúc hồi phục lýtríthìđã bị treo ở đây.

Ánh nắng quáchói chang, chàng không muốn mở mắt. Toàn thân đều bắt đầu hư thối.Vìđã quáquen với đau đớn nên chàng chỉ còn chết lặng. Bất chợt trên trán nhói lên, làcơn đau khác hẳn khi thối rữa. Thế làchàng mở mắt theo phản xạ, mặc dùvẫn không nhìn thấy gì.

“Sống đósống đó!”

“Mở mắt kìa!Mau xem!”

Chàng nghephía dưới córất nhiều người kinh ngạc reo vang, kinh ngạc vìcái tên người chết sống lại đang dần mục nát chàng này vẫn còn sống. Trong giọng họ chứa đầy mừng rỡ, đầy ngạc nhiên, một loại vui sướng đơn thuần khi phát hiện món đồ chơi mới lạ.

Chàng giống một con cua đang ngắc ngoải, mọi người muốn xác nhận con cua này chết chưa, bèn chọc vào mắt nó.Con mắt như khúc cây nhỏ vừa nhỏng lên, mọi người liền ngạc nhiên íơi gọi nhau, sống này!Vẫn chưa chết đâu!

Vôsố hòn đásắc cạnh được lắp lên nábắn vào người chàng, mọi người đã tìm ra cách chơi mới.Về sau chàng không mở mắt nữa, bọn họ sẽ tập trung nhắm ngay chỗ hoại tử nặng nhất trên thân chàng, chàng têbuốt thìlại run rẩy. Thế làhọ liền hớn hở quay qua giới thiệu với mấy người mới tới hóng chuyện, xem kìa xem kìa, tên người cõi âm này vẫn còn sống đấy, phải phơi nắng ba ngày mới chết được. Nóvừa giết Ngôvương xong, cậu nhìn móng tay dài bết máu đi, trời ơi, hết hồn chưa, bọn người cõi âm này làphải diệt sạch!Y như yêu quái ấy! Toàn thứ hại người!

Không một ai phát hiện điều gìđang diễn ra trong vương cung. Thi thể Ngôvương phi bị lén khiêng ra khỏi cửa ngách, thi thể trắc phiCảnh thị đang để tóc tu hành cũng bị khiêng ra, hàng loạt thi thể bộ hạ cũ của Ngôvương, vànhững kẻ không chịu quy hàng tân vương đều bị khiêng ra. Tòa thành Kiến Khang này từng bị tân vương mang dấu ấn hình sấm trên lưng huyết tẩy một lần, nay hắn lại không ngại thay máu thêm lần nữa.Chủ cũ ngu muội vôtri, vậy hãy để tân vương hắn dùng bàn tay thép thanh trừng sạch sẽ yêu ma. Lưỡi đao trong tay hắn chính làquyền lực, tất cả đều phải thần phục trước quyền lực tối cao.

Đồng thời cũng không ai để ý, cómột côgái gầy yếu mặc váy hoa muốn chạy lên cổng thành, bị lính gác trong bộ giáp sáng loáng ngăn lại.Côgái này gầy đét như con tôm khô, nhưng vừa xoay người đã rút ngay thanh rựa sắc tính chém chúng. Bọn lính suýt thìgiết nàng tại chỗ.Gã đứng đầu lại nhận ra con bécómắt nhỏ mày dài này, bèn sai người trói chặt, đưa vào cung giao cho tân vương xử trí.

Ngặt nỗi, tân vương chỉ mới vừa ngồi lên vương tọa bọc vàng, còn chưa kịp nóng chỗ nữa thìlàm sao cóthời gian ra gặp côgái kia. Nhưng giọng nói khản đặc của côgái cứ xuyên qua các lớp tường truyền vào trong cung: “Ngươi tưởng chỉ cómình lệ quỷDuyMa bám lấy ngươi sao? !Dương Đăng, ngươi không gặp ta thìchỉ cónước chết!Sớm muộn gìngươi cũng phải chết!”

Mọi người trong cung đều đang rầm rìbàn tán. Bão Kênương nương kia đã cùng người cõi âm cứuDương Đăng, ở đây ai ai cũng biết. Bão Kênương nương kia đưa ra tiên đoán về cái chết do nước củaDương Đăng, sau hai lần ứng nghiệm cũng đã lan truyền khắp trong ngoài cung.

Kẻ điên này,Dương Đăng chửi thầm, cái giọng như chiêng bể ấy cứ từng tiếng từng tiếng nối nhau, hắn nghemàbức bối kinh khủng, chẳng hiểu sao toàn thân bắt đầu ngứa ngáy, trong lòng cứ hốt hoảng, khóchịu.Hắn nghĩ bụng, chắc chắn làbởi vìmấy lời giả thần giả quỷ ngoài đó. Bọn đoán mệnh này chẳng tốt lành gì, tin không được, không tin cũng không được, quấy nhiễu làm lòng hắn cứ rợn ngợp, nhộn nhạo buồn nôn.

Cuối cùng hắn chẳng thể tập trung tinh thần xử lýchính vụ, bèn gầm lên: “Cho Trương Thúy Nga vào đây!”

Vừa qua cửa điện, Trương Thúy Nga đã bị đẩy lảo đảo ngã sấp xuống đất. Nàng mới tỉnh dậy, mặt mày vẫn còn nhợt nhạt, ngay cả bước đi cũng liêu xiêu không vững. Đương nhiên nàng biết ban nãy mình chỉ nói bừa, hiện tại nàng chưa biết phải làm thế nào mới cứu được LýNhu Phong khỏi tayDương Đăng. Nàng mở to mắt, hoang mang nằm rạp dưới đất, nhìn đôi giày dành riêng cho bậc đế vương kia tiến về phía mình.Hiển nhiên làđôi giày kia chỉ vừa được lôi ra dùng, cả đôi sạch bong không nhiễm bụi bẩn, cỡ giày chẳng vừa chân, phần mũi căng cứng thấy rõ mấy ngón chân nhôra.

“Vương vị này không thuộc về ngươi.” Nàng thìthào, “Ngươi đẩy Tham Lang lên chiếm vị trícủa TửVi, tất bị trời phạt.”

“Trương Thúy Nga!Chớ cóbịa đặt mấy lời quỷ thần này lừa ta! Thiên mệnh cái gìchứ? Đều làdối trá! Tiêu TửAn không thành hoàng đế được, chẳng lẽ làbởi gã không cóthiên mệnh? Làdo ngu muội thôi! Lúc trước cứ giết phứt TiêuYên đi, đừng ngheba cái sấm truyền đỉnh đồng thiên mệnh khỉ gìkia, ta đây không tin gã chẳng thể làm hoàng đế!”

“Vạn sự đều cónhân quả.”Giọng nói khôcằn của Trương Thúy Nga khekhẽ vang lên, “Mệnh làgì?Mệnh làdo chính ngươi tạo ra, ngươi gieo nhân nào, ắt sẽ gặt quả nấy. Ngươi lạm sát kẻ vôtội, ngay cả người nghịch thiên sửa mệnh cho ngươi ngươi cũng dám giết, sớm muộn sẽ phải ăn quả đắng.”

“Trương Thúy Nga, hôm nay ngươi tới đây làmuốn chết phải không? Ngươi còn cả gan nguyền rủa cô?”Rốt cuộcDương Đăng đã nổi trận lôi đình, hắn vung tay chỉ một gác canh nhỏ ngoài điện, “Cômuốn nhốt ngươi vào đó, cho ngươi ở đócả đời nhìn cô, nhìn côbình định thiên hạ, nhìn xem cuối cùng côcóphải ăn quả đắng không, xem thử giữa ngươi vàcô, đến tột cùng ai mới bị trời phạt trước!”

ThấyDương Đăng lửa giận ngút trời, nội thị đứng một bên cuống quýt dâng trà, đưa choDương Đăng: “Ôi điện hạ, một đứa dân đen thôi mà, chớ nên tức giận như thế!Xin điện hạ hãy uống ít tràhạ hỏa —— ”

Dương Đăng cũng nhận ra quả thật hôm nay mình quábất thường, bèn thở hắt một hơi để bình tĩnh lại, đoạn cầm chén tràlên. Nào ngờ, hắn vừa nhìn vào nước tràtrong chén, toàn thân chợt ớn lạnh hãi hùng! Tay hắn run bần bật, tách tràrớt ngay xuống.Hắn kinh hoàng hét to: “Nước! Nước! Đem ra ngay! —— ”

Nội thị kinh ngạc sững người, bị biến hóa đột ngột củaDương Đăng làm giật mình chết trân tại chỗ.Chén tràvỡ choang dưới đất, nước văng tung tóe, còn bắn lên ướt giàyDương Đăng.Dương Đăng nhác thấy nước chảy lênh láng, nhất thời cảm giác như cổ họng bị bóp nghẹt, không thở nổi.Hắn hámiệng ngáp ngáp như người chết đuối, hai tay cào vào cổ, đôi mắt dại ra, đau đớn tột cùng.

Tức thì, đội vệ binh củaDương Đăng chạy rần rật vào điện. Nội thị trỏ ngay Bão Kênương nương, hoảng sợ gào thét: “Yêu nữ, yêu nữ! Ả cóyêu thuật! Điện hạ vừa thấy nước, vừa thấy nước đã biến thành thế này!”

Bão Kênương nương bị vệ binh áp giải xuống.Ra đến cửa điện, nàng gặp bảy tám ngự y xách hòm thuốc, nháo nhào chạy vào điện vây quanhDương Đăng.

Không sống nổi, nàng nghĩ,Dương Đăng không sống nổi nữa.

Trời phạt nhanh đến thế, ngay cả chính nàng cũng chẳng ngờ được.

Màđâu riêng gìnàng, nào ai cóthể tưởng tượng nổi, đường đường làtướng quân Lôi thần lừng lẫy,Dương Đăng, tướng quân Lôi thần mới làm vương gần một ngày, cuối cùng lại chết bởi một con chócon.

Gieo nhân nào, sẽ gặt quả nấy, không ai thoát được.

Lời tác giả: Triệu chứng của bệnh dại làsợ nước, sợ gió, khóthở.

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 50

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

Đại loạn.

Thoắt chốc, vương kỳ chữ “Dương” trên đầu thành bị gỡ xuống, lại đổi trở lại là“Tiêu”. Tiểu vương tử với pháp danh “DuyênGiác” được đưa từ chùa Đại TừÂn về cung, kế nhiệm Ngôvương.

“Nhật nguyệt cùng hãm, khắc mẹ hại cha”, người người trong vương cung đều đang lén lút bàn luận, ThôngMinh tiên sinh xem mệnh cho tiểu vương tử này quả nhiên ứng nghiệm. Tiểu vương tử còn chưa biết đi đã khắc hại chết cả Ngôvương vàtrắc phiCảnh thị.

Màngoài cung, từ công khanh đại phu cho tới bách tính bình dân, tất cả đều trải qua một phen húhồn.Họ tụ vào góc khuất xôn xao bàn luận việc Bão Kênương nương kia cóyêu pháp, cóthể khiếnDương Đăng vừa gặp nước đã đổ bệnh nguy kịch.Còn nói, nuôi người cõi âm, thế chẳng phải nuôi quỷ à? Liên tiếp giết cả hai vị vương, Bão Kênương nương đấy cũng làyêu quái rồi!

Bất kể lànhàphúquýhay nghèo hèn, họ đều căn dặn thân thích của mình ——Về sau cógặp Bão Kênương nương thìnhớ tránh thật xa vào!Hai con mắt bebécủa ả mànhìn một cái làsẽ bắt mất vía ngay!

Câu chuyện từ tiểu nhị trong phường rượu linh lục còn li kỳ hơn cả, kể rằng, lần đóBão Kênương nương gập mấy ngón tay dài ngoẵng như BạchCốt tinh lại, vừa bắt một quyết làngười cõi âm kia liền bay qua!

…

Hiện tại LýNhu Phong không thể không mở mắt, bởi vìcả mi mắt cũng đã rữa hết, chỉ còn lại đôi con ngươi tròn xoay gắn trong hai hốc.

Chàng chưa từng hư thối đến mức này.Máu mủ từ người chàng nhỏ lách ta lách tách, từng chuỗi nối nhau, trông hệt như phụ nữ tới tháng. Thi thoảng trên thân cómột mảng thịt bục ra, rơi bẹp xuống đất, trên đónhung nhúc giòi bọ trắng nhởn.

Phía dưới cổng thành treo chàng đã không còn ai đứng xem. Ngay cả lính gác cũng tránh xa xa, do mùi xác thối đã nồng nặc đến mức buồn nôn.

Cổng thành hướng về bắc, nắng rát chiếu từ đông sang tây, vẽ một đường cung chảy trên người chàng. LýNhu Phong chưa từng căm hận nắng trời đến thế, mỗi một tia rọi lên thân chàng đều làcực hình. Nhưng dẫu sao thìhiện tại đã gần hoàng hôn, chỉ còn lại ánh chiều tàgay gắt cuối cùng.Sắp kết thúc rồi.Chàng tự hỏi, còn bao lâu nữa?Một canh giờ, hay hai canh giờ?Hay chàng lại may mắn qua thêm một đêm, sau đósẽ như hạt sương tan vào màu nắng sớm mai?Chàng chưa từng hóa cốt, chàng cũng chẳng biết được.

Nương nương, nương nương cótới đây không?Chàng vẫn còn lời hứa chưa kịp thực hiện với nàng.Song chàng bỗng nhiên thôi hi vọng Bão Kênương nương xuất hiện.Chàng biết mình đã chẳng còn ra hình người, bộ dạng hiện giờ, chàng mong làkhông một ai phải nhìn thấy nữa. TiêuYên sống sót trở về, Tiêu TửAn chết, kỳ thực, chấp niệm sâu nặng trên thân chàng khi biến thành người cõi âm đã hoàn toàn hóa giải. Nếu phải hóa cốt ngay bây giờ thìchàng cũng chẳng nuối tiếc gìnữa.

Dẫu vậy…Giả như cóthể, chàng muốn nghengười nọ nói một câu, màhơn cả là——

Được một lần gặp lại quầng lửa rừng rực cháy sáng kia.

…

Chàng cảm nhận rõ ràng một chùm nắng chiều cuối cùng chầm chậm dời từ thân chàng xuống dưới chân, chàng tưởng chừng sắp được vớt khỏi nồi nước sôi. Thở dốc một hơi —— Thực ra chàng đã không còn hơi để thở nữa. Trước ngực đã lộ hết xương sườn, cả nửa bên mặt cũng tuột sạch da thịt.

Trên cổng thành vẫn rất náo loạn, chàng nghetiếng ủng da của lính gác hấp tấp tới tới lui lui.

“Đổi cờ này!”

“Lại đổi nữa?Hôm nay đã đổi ba lần rồi!”

“Bảo mày đổi thìcứ đổi đi, lắm lời cái gì!”

“Đây cũng làvương kỳ chữ ‘Tiêu’ mà?”

“Đồ ngu!Vương kỳ chữ Tiêu viền đen chứ cóphải viền đỏ đâu, không thấy à? Đại quân của Trừng vương vừa đến rồi!”

“Trừng vương?! Trừng vương còn sống sao?!”

“Khởi tử hoàn sinh! Đólàthiên mệnh!”

Tiểu vương tử với pháp danhDuyênGiác chỉ ngồi trên vương vị được một canh giờ. Trừng vương dẫn binh vào từ cổng nam, không gặp bất cứ kháng cự nào.

Quáhỗn loạn. Đầu ócDương Đăng chẳng còn tỉnh táo, hiện cũng đã rơi vào tình trạng nguy kịch. Đội quân của hắn tuy đông, song lại như rắn mất đầu, vừa liên tục tự cắn xélẫn nhau, vừa phải đối kháng với thế lực cũ của Ngôvương.

Trừng vương mặt mũi hốc hác nhưng hết sức hùng dũng trong bộ giáp trụ, giương cao ngọn cờ lớn giữa khung cảnh bát nháo ấy, lặng lẽ màhiên ngang tiến vào thành.

Tòa thành này vốn làcủa y.Y vốn làvương của tòa thành này.

Dân chúng cả thành đồng loạt quỳ bái trước vương kỳ của Trừng vương. Trừng vương không đội nón trụ, ngồi đường bệ, uy nghi. Kia đôi mắt như ngọn lau phết, kia mi dài như dây rong dày lá, giờ phút này đang toát ra khíthế ngút trời, rét lạnh màoai nghiêm.Y để chúng dân nơi đây nhìn rõ tướng mạo mình dưới vệt nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn, cũng khiến từng người họ sau khi nhận rõ y đều thần phục cúi đầu, chắp tay quỳ bái.

Y muốn thu phục mỗi một người dân. Trong loạn thế này, chỉ cóthể códuy nhất một vị vương lày.

Y tiến quân thần tốc, xông thẳng vào vương cung, đặt tay lên vương tọa thếp vàng, dễ dàng như lấy đồ trong túi.

Đám nội thị vàcung nữ run lẩy bẩy, đều cho rằng Trừng vương sẽ xử tríhọ nhưDương Đăng đã làm với hậu cung của Ngôvương, mà trước tiên hết làlấy mạng tiểu vương tử.

Tiểu vương tử pháp danhDuyênGiác kia lại không khóc. Khi nằm gọn trong lòng bàn tay Trừng vương thìnóchỉ mím môi, giương đôi mắt như ngọn lau với con ngươi đen nhánh nhìn chòng chọc vào Trừng vương.

Còn bétẹo thế này màánh mắt đã quáhung ác.

Trừng vương thờ ơ quan sát tiểu vương tử, đoạn kéo vạt áo nólên liếc sơ qua, rồi đưa cho người bên cạnh, ngẩng đầu ra lệnh: “Đưa đi chùa Đại TừÂn, trông coi cẩn thận.”

“Vâng!”

Những nội thị vàcung nữ đang quỳ liền xôn xao mở to mắt.

Dưới sự giúp đỡ của thân vệ, Trừng vương cởi giáp, trên thân y làáo bào đen tuyền dành cho vương gia. Lạnh lùng, bệ vệ, uy nghiêm.Y thản nhiên hất áo bào, từ tốn thả người ngồi xuống vương tọa, giang, sơn, đã định.

Tất cả mọi người chợt như thở phào. Bất kể làtheo phenào, thủ hạ của Ngôvương, thủ hạ củaDương Đăng, hay mấy kẻ chỉ lo thân, tùy thời nghiêng ngả, trong lòng tất cả cùng thở phào nhẹ nhõm.

Màn kịch nhốn nháo cả ngày cuối cùng cũng kết thúc, rốt cuộc, đã kết thúc. Trừng vương không hạ lệnh giết tiểu vương tử, cũng không lập tức xử tửDương Đăng. Những hành động ban ân lặng lẽ này đều mang hàm nghĩa, hết thảy, đều cóthể bắt đầu lại từ đầu ——Chỉ cần người người cùng thần phục Trừng vương y, từ đây trong thành Kiến Khang không cókẻ thù, kẻ thùchỉ còn làhoàng triều Đại Ngụy đang dần tàn lụi.

Tia tàdương cuối cùng đã tắt giữa tầng không mênh mông.Hiện tại làthời khắc âm dương tương giao, ngày đêm luân chuyển. Làn sương nhàn nhạt lơ lửng bay lên, hòa theo luồng khói toát ra từ vương cung to lớn, hợp lực đẩy cao âm vang dậy đất rung trời, hào hùng màtề chỉnh ——

“Chúng thần tham kiến Trừng vương —— Trừng vương điện hạ —— Thiên thu vạn tuế!”

Vôsố bóđuốc bừng bừng chĩa thẳng hướng trời đêm.Hai mắt LýNhu Phong không còn lớp mi chekín, bị khói đặc bốc lên kia hun cho vừa khôvừa cay, đau đớn cùng cực, màngay cả nước mắt cũng chẳng thể chảy ra.

Đêm nay nhất định làmột đêm trắng. Toàn bộ quan binh gác cổng đều được thay đi, đổi vào làbộ hạ cũ của Trừng vương. Trong thành vẫn cókhông ít kẻ ngoan cố làm loạn, cần xử lýrốt ráo ngay trong đêm nay. Để thành Kiến Khang yên ổn, đêm nay chính làthời khắc then chốt.

…

Giao phóxong mọi sự, TiêuYên vẫn áo bào đen, còn chưa kịp đổi qua thường phục của vương gia đã vội vã leo lên cổng thành.

“Điện hạ, điện hạ, ngài chớ nên đến đây. Kẻ này nghenói làngười cõi âm, chỉ cần vung tay đã móc luôn tim Tiêu TửAn ra! Thối rữa tới mức này rồi, chưa biết chừng trên thân đã lên độc…”

“Im miệng!” TiêuYên trầm giọng quát, “Trước đóđã lệnh cho các ngươi thả cậu ấy xuống, đưa qua chùa siêu độ, tại sao vẫn chưa ai làm hết?!”

“Bẩm điện hạ!Cái tên người cõi âm này, chẳng ai dám đụng vào cả!Họ bảo phải phơi nắng ròng rã ba ngày mới cóthể hóa cốt hoàn toàn, không quấy phálàm bậy.Cho nên là… chúng thần bèn tự quyết định, chưa thả nóxuống ngay!”

TiêuYên nghiến răng giữa bóng đêm, bàn tay to siết lấy chuôi đao bên hông.Y lên tới cổng thành, bắt gặp LýNhu Phong chao lay trên dây thừng như một phiến lágiữa đêm đen lộng gió.

Mùi xác rữa nồng nặc đến mức một kẻ đã dạn dày kinh nghiệm sa trường như y còn phải khóchịu.

LýNhu Phong đã làxác tàn chảy rữa quánửa.

Thế nào làngười cõi âm dễ hư thối? Nay, y mới chính thức trông thấy. Đây vẫn làLýNhu Phong ngày trước của y sao?Vẫn làLýNhu Phong thanh thoát, tuấn nhã như ngọc kia sao?

Nhưng chính làmột LýNhu Phong như thế đã từng bước cõng y từ tầng mười tám dưới nhàlao đára đến động trời, lại một mình đơn độc tiến vào vương cung, dùng xác tàn mục nát ấy lấy mạng Tiêu TửAn.

LýNhu Phong muốn giết Tiêu TửAn, nhưng chưa từng nói cho y, cho Phạm Bảo Nguyệt, hay bất cứ ai thân cận y biết. TiêuYên của giờ phút này chẳng phải Trừng vương, màlàTiêu Luyện Nhi đã gỡ bỏ mọi phòng bị khi ở bên LýNhu Phong, đang đắm chìm trong phong lưu vàđa tình của thiếu niên này. Tiêu Luyện Nhi cố chấp tin tưởng, lúc ấy LýNhu Phong của y rời bỏ y trước mặt ThôngMinh tiên sinh, hoàn toàn làđể thực hiện kế hoạch giết Tiêu TửAn màkhông làm y lo lắng, làđể tự mình dọn sạch mọi chướng ngại cản đường y trước khi y trở về.

Tiêu Luyện Nhi cố chấp tin tưởng Nhu Phong làm hết thảy đều làvìy.Dẫu chàng cóhóa thành bạch cốt, thìcũng làhóa vìTiêu Luyện Nhi y.

LýNhu Phong của y, Nhu Phong của y, của y.

Bàn tay y trên chuôi đao bắt đầu vìthế màrun rẩy.Y toan sải bước tới trước, lại bị mấy tên thân vệ xung quanh xúm vào giữ chặt.

“Điện hạ! Ngài tuyệt đối không thể qua đó!”

“Điện hạ, nếu ngài thấy tên người cõi âm đấy quáxui thìthuộc hạ sẽ thả nóxuống, đưa vào chùa ngay!”

Tiêu Luyện Nhi tránh khỏi họ. Đúng lúc này, y chợt thấy LýNhu Phong rớt xuống!

Dây thừng kia thoắt tuột, LýNhu Phong suýt chạm đất, bỗng dừng phắt lại. Bấy giờ trái tim muốn bật khỏi lồng ngực của Tiêu Luyện Nhi mới tạm ổn định. Đang tính đi tới, đã thấy một côgái nhỏ gầy lao ra từ sau thành, vung tay lóesáng chặt đứt dây thừng, đỡ lấy thi thể gần như hư thối triệt để, ôm chặt vào lòng —— Điềm nhiên không để ýmùi hôi vàdơ bẩn, ôm ghìlấy thi thể vào lòng.

“Mẹ kiếp —— Tới phiên đứa nào! Lúc đổi ca lại dám để sểnh cho con bénày lẻn vào à! Làm ăn kiểu gìđấy hử!” Thủ lĩnh nhóm thân vệ tức giận mắng to, đoạn quay qua bẩm với TiêuYên, “Thuộc hạ xuống đuổi kẻ điên này đi, xong sẽ xử mấy đứa xao nhãng nhiệm vụ!”

TiêuYên chậm rãi giơ tay phải lên ——Y ra hiệu cho tất cả im lặng, lui hết ra sau.

Chúng binh tướng đều ngơ ngác, bọn họ chưa rõ, rốt cuộc làvương của họ đang cósuy tính khólường gì.Càng không rõ, vìsao tên người cõi âm hôi thối ai ai cũng ghêtởm tránh xa kia, lại được một côgái ôm trong lòng như bảo vật.

Bộ dáng côgái ấy ôm người cõi âm, thật giống như đang nâng niu điều quýgiánhất trên đời. Nàng không nói tiếng nào, không nhúc nhích, chiếc áo đơn bạc khoác lên tấm lưng gầy gòdần hiện vết ngấm dài. Nàng ôm siết hình hài mục nát vào lòng, mặc cho máu mủ thấm đẫm chùm hoa kim ngân trên váy áo. Nàng không run rẩy, cả thân thể suy nhược ấy đã hóa thành một núi đávững chãi giữa giótáp sương sa.

Nàng làngọn cỏ nến bémọn, màcũng làsừng sững núi cao.

…

Trừ rất ít thân binh bên cạnh TiêuYên, trong toàn bộ thành Kiến Khang này, không một ai hay biết ở buổi đầu tiên vào thành, vương của họ đã đứng trên cổng thành nam đón giótrọn đêm thâu.

Tất cả cùng lặng im. Ngoài tiếng đuốc cháy lách tách, ngoài tiếng gióto xào xạc, thìkhông nghebất cứ ai lên tiếng.

Côgái ngồi vững như núi đákia chưa động đậy, thìvương của họ cũng bất động.

Chẳng ai dám khuyên bảo, bởi đây đã làtính tình cố hữu trước nay của vương thượng.

Một canh giờ trôi qua, lại thêm một canh giờ, giásương vương trên mái tóc đen huyền ngưng kết thành từng giọt trong veo.Một canh giờ trôi qua, lại thêm một canh giờ, từng giọt trong veo trên mái tóc đen huyền đông tụ thành muôn mảnh băng trắng.

Tầng không nơi phương đông dần ửng ánh rạng. Tiếng gàgáy sáng đầu tiên vang lên giữa thành Thạch Đầu ba trăm năm tuổi, dương khíchầm chậm bốc hơi.

Nhóm thân binh tận mắt thấy trong lòng côgái cơ hồ đã hóa ra sương tuyết đấy, thế màlại xuất hiện một dáng người hoàn mỹ không tìvết. Người kia trút bỏ diện mạo đáng sợ, đã chẳng còn máu thịt bầy hầy, cũng thôi hết mục nát hư hao.Gương mặt chàng hòa dịu như gió, còn đẹp hơn cả ánh trăng hư ảo giữa sương giăng.

Bọn họ ngạc nhiên trợn mắt, nhìn người kia khekhẽ cử động, nhấc tay, run rẩy giữa không trung, cuối cùng vuốt lên gương mặt tái nhợt, têcứng của côgái.

Chàng nhẹ mỉm cười.

Chàng nói, nương nương, nương nương, nàng xem, biến giáp lần này đâu xấu lắm nhỉ?

Thân binh trông về vị vương thượng bất động nơi đó, trên hàng mi dày đã kết tầng băng mỏng, hai bên tóc mai cũng chuyển thuần sắc trắng. Thật không phân rõ đấy làmàu tóc bạc phai, hay chỉ làtuyết sương đọng lại suốt đêm dài.

~♥~♥~♥~

[1]Cỏ nến láhẹp (Typha angustifolia, hương bồ láhẹp, bồn bồn, thủy hương, bồ hoàng):

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 51

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

Bão Kênương nương vẫn luôn đau yếu, một đêm dưới cổng thành đógần như đã tiêu hao sạch chút sức lực vừa hồi phục được trong vài hôm tĩnh dưỡng.Sau khi trở về thìnàng ngủ bất kể ngày đêm, số lời nói với LýNhu Phong cũng giảm đi hẳn.

Hai người họ vào ở trong nhàlớn của Phạm Bảo Nguyệt tại ngõÔY.Hiện giờ đã không thể về lại nhàcũ, vìnơi đấy đã bị dân chúng kiêng kỵ người cõi âm vàBão Kênương nương ném đầy rác rến, rau quả thối, chuột chết, dây máu phụ nữ tới tháng, còn giội rất nhiều máu heo.

Nhóc Đinh Bảo chẳng thích chuyển qua nhàlớn trong ngõÔY, nên chỉ xua hết gà, ngựa, lừa sang ngôi phùđồ, rồi cả ngày cùng ngồi đắp tượng Phật vớiAXuân. Bây giờ tuy đã biết LýNhu Phong vàAXuân đều làngười cõi âm, nhưng cậu békhông hề sợ hãi.

Cậu thường xuyên đem trứng gàtươi tới biếu Bão Kênương nương vàLýNhu Phong, còn kể cho họ nghebụng lừa xám đã lớn chừng nào. LýNhu Phong hỏi bao lâu mới cóthể sinh la con? Nhóc Đinh Bảo trêu chàng, Tam lang ca ca, chuyện này màhuynh cũng chẳng biết à? Đầu càng to thìthời gian mang thai càng lâu, lừa xám này phải chờ đến cả năm lận.Cậu béngóBão Kênương nương trên giường đang nửa mở mắt nhìn mình, ngẫm nghĩ, ừm, nương nương thì, ngài nhỏ hơn xíu, cần cómười tháng thôi, Tam lang ca ca biết không?

LýNhu Phong làm như chưa nghethấy. Trước kia chỉ nói muốn sống cùng nhau, nhưng sau khi sống cùng thìlại hơi khác với tưởng tượng.Việc đến nhàPhạm Bảo Nguyệt này, thực ra thìTiêuYên không cho họ nhiều lựa chọn. TiêuYên cũng tạm thời ở đây.Vương cung bị Tiêu TửAn hoang dâm vôđộ pháthành chướng khímùmịt, TiêuYên cứ gặp đống trang tríxa hoa dâm loạn làlại bực mình, phải sai người dỡ bỏ đi, tẩy rửa toàn bộ vương cung một lần.

TiêuYên lựa chọn nhàhọ Phạm cũng làcósuy tính riêng. Trước mắt chính làthời điểm then chốt để thu phục nhân tâm, y phải rời xa cung điện quây tường kín mít cho riêng bậc quân chủ kia, thìmới rút ngắn được khoảng cách với tất cả mọi người.

LýNhu Phong chẳng biết hiện thời TiêuYên tính thế nào với mình.Y lấy cớ bận rộn chính vụ để từ chối gặp chàng, nhưng không tách chàng khỏi Bão Kênương nương màvẫn để họ ở cùng nhau. Tuy vậy, mọi thứ tiêu dùng đưa đến đây đều làhàng thượng phẩm khi xưa chàng hay dùng.Chỉ riêng xiêm áo thìcả chất liệu, màu sắc, họa tiết, vàvôsố chi tiết nhỏ nhặt khác, toàn bộ đều đúng y sở thích của chàng ngày trước. Những điều này ngoài TiêuYên ra thìchẳng ai biết được.Hiển nhiên “bận rộn chính vụ” chỉ làcái cớ. TiêuYên căn dặn tỉ mỉ với tôi tớ, LýNhu Phong chàng thích gì, không ưa gì, mỗi một phương diện đều giao phórất rõ ràng.

LýNhu Phong mở mấy rương áo ngoài, khekhẽ thở dài.Chàng sờ thử những món ấy, chọn lấy dăm chiếc đơn giản, ít cầu kỳ nhất để mặc thử. Khổ nỗi người như chàng trời sinh đã giống trân châu tự mình tỏa sáng, chỉ cần thêm ít sắc màu, cho dùlàloại đồ đơn điệu nhất thìvẫn tôn lên vẻ cao quý, xuất trần.

Chàng vừa khoác vào lại muốn thay ra, chợt ngheBão Kênương nương hờ hững nói: “Thay làm gì?Cái mẽ ngoài chàng này, không códa thịt ta cũng thấy cả rồi, còn ngại gìvài món y phục đấy?”

Chàng chợt bừng tỉnh: “Làta nghĩ nhiều.” Thế làkhông phiền não về mấy thứ đồ TiêuYên đưa tới cho mình nữa.

Nhưng thái độ của TiêuYên đối với chàng, từ trên thân Bão Kênương nương cóthể nhận thấy ít manh mối.Hầu gái đưa tới rất nhiều vải vóc để Bão Kênương nương chọn lựa. Bão Kênương nương nhìn trái ngóphải, chau mày, cuối cùng lại cầm đồ cũ của mình cho hầu gái xem: “Tôi muốn loại này thôi.”

Hầu gái hết sức khóxử: “Nương nương, lang chủ bảo, nhất định phải may váy áo mới thật đẹp cho nương nương.”

Bão Kênương nương đều giọng hỏi: “Tôi mặc thế này khócoi lắm à?”

Hầu gái đau khổ thưa: “Nương nương, không… không phải làkhócoi…”

Bão Kênương nương ngắt lời: “Côcứ nói thẳng đi, chẳng lẽ tôi còn làm gìđược côsao?”

Hầu gái liều mình thao thao: “Nương nương, lang chủ bảo, y phục nương nương mặc quáthôkệch, quáhoa hòe. Nương nương đã gả cho Lýcông tử, thìphải làm sao để sánh ngang với thân phận của Lýcông tử mới được.”

Bão Kênương nương căn vặn: “Lýcông tử cóthân phận gì?”

Hầu gái rành mạch đọc thuộc lòng lời của Phạm Bảo Nguyệt: “Lang chủ bảo, Lýcông tử tài hoa hơn người, lòng mang thiên hạ, cónăng lực phụ tá, chính làhiền thần của xã tắc…”

“Biết rồi.” Bão Kênương nương lạnh giọng chen ngang, “Mặc váy bông thìkhông xứng với người chết kia nhỉ?Vậy cômay đồ liệm cho tôi luôn đi.”

Từ sau khi tỉnh lại, tính tình nàng càng cổ quái, nói năng cũng hết sức cay nghiệt.Hầu gái kia sợ tới mức quỳ xuống rơm rớm nước mắt. Bão Kênương nương kéo côấy dậy: “Thôi thôi, việc này không trách côđược. Làtự tôi mạng trâu, chẳng kham nổi mấy thứ tơ lụa đó.Côvề trình với Phạm tiên sinh làtôi còn rất nhiều váy áo, giờ cũng chỉ ru rútrong nhà, chưa phải gặp ai nên khỏi cần may đồ mới làm gì.Cómay cũng làlãng phíthôi.”

LýNhu Phong không nhìn thấy hoa văn trên những thứ vải đấy, nên chẳng thể giúp được gìchuyện này. Đợi hầu gái rời khỏi, chàng đi qua kéo tay Bão Kênương nương: “Nương nương, nàng ở đây thấy không quen à?”

Bão Kênương nương đáp: “Nào có.”Giọng nàng hơi mỏi mệt.

LýNhu Phong đề nghị: “Nương nương, đợi nàng khỏehơn chút nữa, ta sẽ cùng nàng đến Đam Nhĩ, nhé?”

Bão Kênương nương cười khan, đoạn chemiệng ngáp dài: “Hình như ta lại buồn ngủ rồi.”

LýNhu Phong dìu nàng đến bên giường, nàng vừa ngả lưng làthiếp đi. LýNhu Phong chau mày, nhẹ tay chạm vào nàng. Đã códa cóthịt hơn, không còn làda bọc xương như khi vừa tỉnh.

Thời gian này, mỗi ngày Phạm Bảo Nguyệt đều đích thân tới chẩn trị, điều dưỡng cho nàng, ngay cả sắc thuốc cũng chẳng mượn tay người khác. Phạm Bảo Nguyệt nhận định Bão Kênương nương từ nhỏ đã quávất vả, nên tới lúc dậy thìkhông cao lên được.May màthể chất cứng cáp, mỗi lần đến bên bờ sinh tử đều cóthể vượt qua.

Phạm Bảo Nguyệt kêthuốc mạnh điều trị cho nàng. Tác dụng phụ của thứ thuốc mạnh này làBão Kênương nương cứ ngủ suốt đêm ngày. Ngay khi phát hiện, LýNhu Phong đã hết sức lo lắng, đến thắc mắc cùng Phạm Bảo Nguyệt. Phạm Bảo Nguyệt đáp, không ngủ nhiều thìlàm sao hồi phục tinh thần, khíhuyết được?

LýNhu Phong hỏi dược lực như thế cómạnh quáchăng. Phạm Bảo Nguyệt lại bảo, lần này chẳng chịu mạnh tay chữa trị tận gốc thìtính đợi tới khi nào? Tuổi Bão Kênương nương đâu phải nhỏ gìnữa, họ Lýnhàcháu bây giờ chỉ còn duy nhất mình cháu, lẽ nào không trông mong con bégiúp họ Lýkéo dài hương hỏa?

LýNhu Phong quámức sợ hãi, nói đâu phải chúkhông biết, cháu nào phải con người. Phạm Bảo Nguyệt lắc đầu thở dài, khuyên, cho dùcháu không phải người thìvẫn cần thực hiện lễ phu thêchứ?Vợ cháu đã trải qua một kiếp nạn trong mỏ đáđộng trời, nguyên khíhao tổn nặng, phải điều trị thêm một thời gian nữa.Cháu cũng nên kiên nhẫn hơn.

…

LýNhu Phong lẳng lặng nhìn quầng lửa kia.Dáng lửa không còn diễm lệ, ngang tàng như lần đầu chàng gặp gỡ, màgiờ đây đã trầm tĩnh hơn rất nhiều, tịch mịch cháy sáng giữa thế giới âm gian tuyền một màu tăm tối.

Chẳng biết cóphải bởi vìuống thuốc điều trị hay không, chàng luôn cảm thấy Bão Kênương nương từ khi tỉnh lại đã hết cần chàng rồi. Thậm chínếu chàng không chủ động, nàng cũng sẽ chẳng buồn đến gần chàng, chẳng nói chuyện với chàng. Nàng thay đổi như thế khiến chàng hoang mang.May màmỗi đêm nhìn lại, quầng lửa kia vẫn tản ra những đốm vàng lấp lánh, màu sắc rực rỡ ấy khiến chàng an tâm hơn rất nhiều.

***

Đêm khuya yên tĩnh, LýNhu Phong vẫn thức trắng. Bước ra sân ngoài, dưới ánh trăng bàng bạc làbao chiếc lávàng rụng rơi. Thanh âm vi vu mỏng mảnh thế thôi màtràn ngập chiếm trọn không gian, như lớp lớp sóng biển nối dài lan xa.

Những ngày qua, cứ khoảng tầm này lại cóngười tới xin gặp, tự giới thiệu làbạn bènăm xưa, muốn tìm Lýcông tử ôn chuyện.Xác thực đều làbạn cũ của cha mẹ vàcác anh.Họ chỉ biết công tử thứ ba LýBăng của nhàhọ Lýcòn sống sót sau nạn lớn, chứ đâu biết chàng làngười cõi âm.Hàng đêm chong đèn hàn huyên, nhớ tới người cũ chuyện xưa năm nào, đều không khỏi thổn thức, cứ bắt đầu tâm sự làchẳng nhận ra đã kéo suốt tận canh bốn canh năm (1-5h sáng).

Vài hôm đầu LýNhu Phong chưa nhận thấy cógìkhác lạ, về sau phát hiện đều làgặp nhau vào giờ này, bèn hỏi vìsao.Mới đầu đối phương đáp làtrong thành còn trăm công nghìn việc chờ họ, ban ngày bận tối mắt tối mũi, chỉ khi đêm xuống mới nhín ra được chút thời gian. LýNhu Phong truy vấn mãi họ mới khai rõ làdo Trừng vương dặn dò, bảo phải chờ tối trời mới được tới tìm Lýcông tử.

LýNhu Phong nghĩ, ban ngày chàng không cách xa Bão Kênương nương, ban đêm âm khídày, nay trong nhàhọ Phạm cũng đặt khánhiều tượng Phật, đúng làcóthể ra ngoài chốc lát. TiêuYên suy tính thật sự rất chu đáo, kín kẽ.

…

Cửa viện chỗ TiêuYên để ngỏ, trong viện đèn đuốc sáng trưng. Thủ vệ thấy làLýNhu Phong, bèn thưa: “Lýcông tử, điện hạ hiện đang tiếp khách.”

“Không sao, ta ngồi chờ cũng được. Trừng vương córảnh thìgặp ta, không thìthôi vậy.”

Hai cậu thủ vệ nhỏ giọng thương lượng chốc lát, rồi cúi đầu mời LýNhu Phong vào.

LýNhu Phong dạo bước loanh quanh dưới ánh trăng.Chàng nghĩ đến mấy lời kia của Phạm Bảo Nguyệt, “Lýcông tử tài hoa hơn người, lòng mang thiên hạ, cónăng lực phụ tá, chính làhiền thần của xã tắc.”

Lời này nhất định chẳng phải từ miệng Phạm Bảo Nguyệt, chỉ cóthể làýcủa TiêuYên. TiêuYên mang tâm tư gì?Y nói, “Ta chỉ còn lại cậu.”Y còn nói, “Cuộc đời này, ta tuyệt đối không để cậu rời xa nữa.” Như thế xem ra, kể cả chỉ cóthể làm quân thần, TiêuYên cũng nhất quyết phải giữ chàng lại.

LýNhu Phong bất giác bần thần, bỗng nghecóngười đẩy cửa đi ra, chào từ biệt TiêuYên.Chàng vội tránh vào góc tối ở phòng bên.

Chàng phân biệt được tiếng bước chân của TiêuYên. TiêuYên đưa người nọ đến ngoài phòng thìđứng đấy giây lâu, chắc đang trông theo người nọ rời đi.Một lúc sau TiêuYên xoay người cất bước, tính trở lại phòng.

LýNhu Phong hơi phân vân cónên ra gặp y không, hay phải trình bày thế nào với y, lúc này lại chợt nghecóngười vào sân. Người kia ống tay áo căng đầy gió, LýNhu Phong nhận ra làThôngMinh tiên sinh.

Bước chân ThôngMinh tiên sinh vội vàng, dường như cóchuyện gấp lắm.Ông cụ vừa nhỏ giọng trao đổi với TiêuYên vừa cùng đi vào phòng. LýNhu Phong ngheđược một câu từ miệng TiêuYên, một câu cực kỳ quan trọng:

“…Chẳng mấy ngày nữa, quân đội Đại Ngụy sẽ kéo tới vây thành…”

Một câu đánh thức kẻ u mê.

LýNhu Phong giật mình hoảng hốt.Chàng quả nhiên làđược bảo hộ quátốt, lại quen thói ham ăn biếng làm.Cớ sao chàng không nghĩ ra, kỳ thực thành Kiến Khang đã sớm nguy cơ trùng trùng?!

Hoàng triều Đại Ngụy lung lay trước gió, thế màvẫn cố kéo dài hơi tàn. Từ lâu chúng đã xem thế lực dòng họ Tiêu làcái gai trong mắt, chỉ hận chưa thể trừ khử sạch sẽ để củng cố vận nước của Đại Ngụy. Bởi thế khi Ngôvương vàTrừng vương ngao còtranh nhau, tàn sát lẫn nhau, thành Kiến Khang rơi vào tình cảnh rối ren ngàn năm cómột, thìchẳng lýnào chúng không muốn đứng giữa làm ngư ông đắc lợi.

LýNhu Phong đã không thể phớt lờ, bèn lặng lẽ vịn tường đến bên cửa sổ. Khung cửa kia được bịt kín mít, nhưng chàng cóthính lực vượt trội, dễ dàng ngherõ ThôngMinh tiên sinh trong phòng hỏi: “Lần này Đại Ngụy phái ra bao nhiêu binh mã?”

TiêuYên đáp cực nhỏ: “…Như tiền tuyến báo lại, Đại Ngụy tuyên bố cóbốn mươi vạn quân.Song theo phán đoán của ta, binh lực thực tế ước chừng hơn hai mươi vạn.”

ThôngMinh tiên sinh lặng im không phản ứng gì, TiêuYên lại tiếp: “Trong quân Đại Ngụy thìtổng số lính dùng được cũng chỉ chừng này. Nay đã dốc hết toàn lực, xem ra làmuốn nhân cơ hội làm một trận lớn tận diệt chúng ta, chấm dứt hậu họa.”

“Quân ta chính xác cóđược bao nhiêu?”

“Tám vạn. Nếu cóthể tin dùng được một phần bộ hạ cũ củaDương Đăng vàTiêu TửAn, thìnhiều nhất mười vạn.”

Hai người trầm mặc rất lâu. Đương lúc LýNhu Phong bắt đầu lo lắng, chợt ngheThôngMinh tiên sinh hạ giọng: “Vậy xem ra, trận này bắt buộc phải dùng đến người cõi âm.”

“Trước mắt tiên sinh tìm được bao nhiêu rồi?”

“Hơn bốn ngàn.”

“Dương bạt thìbao nhiêu?”

“Một thôi.”

“Đủ dùng không?”

“Chỉ cần Trương Thúy Nga cam tâm tình nguyện phối hợp cùng chúng ta ——” ThôngMinh tiên sinh kiên định lạ thường, “Thế là—— cóthừa.”

LýNhu Phong choáng váng tựa vào vách tường lạnh buốt.

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 52

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

TiêuYên tiễn ThôngMinh tiên sinh ra cửa, vừa ngước mắt đã thấy Lýcông tử đang an nhiên dạo bước giữa đình, trăng thanh soi phủ dáng hình đượm sương.

LýBăng LýBăng. Lần đầu gặp chàng, y đã tự hỏi cớ sao một thiếu niên phong lưu đa tình đến thế, lại cócái tên lạnh lùng vôtình chừng này. Bởi vậy, vào năm chàng tròn đôi mươi, y đã ban thưởng tên chữ “Nhu Phong” cho chàng.

Ai cóthể ngờ được, chàng của hiện tại lại đúng làhiện rõ vài phần phong tư của tên thật kia.

Song, LýNhu Phong thế này chỉ càng khiến y say đắm hơn.

Muôn ánh trăng lạnh sesắt gieo xuống hình dung côquạnh, làm y muốn quên đi tình cảnh trước mắt, quên hết mọi mỏi mệt vàtrống trải dồn dập mấy hôm nay, chỉ muốn được cận kề bên chàng.

ThôngMinh tiên sinh cũng thấy LýNhu Phong, bèn quăng cho TiêuYên ánh mắt nhắc nhở.Ông cụ vái chào TiêuYên: “Điện hạ bận rộn cả ngày, cần sớm nghỉ ngơi để dưỡng sức.”

Làcảnh tỉnh TiêuYên, cũng làcảnh cáo LýNhu Phong.

ThôngMinh tiên sinh vừa ra khỏi viện, TiêuYên đã bước vài bước tới gần LýNhu Phong, nhẹ giọng hỏi: “Tới từ lúc nào thế?”

LýNhu Phong đáp: “Mới tới thôi. Thủ vệ bảo làđiện hạ cókhách nên thần chờ ở đây.”

TiêuYên ngắm nhìn chàng, thở dài: “Cậu chịu đến thăm ta, ta rất vui.”

LýNhu Phong khẽ chau mày. Trước đóchàng từng cầu kiến TiêuYên mấy lần, đều theo đúng lễ quân thần, nhờ người trình báo chứ không vào thẳng đây.

TiêuYên thế này làđang trách chàng tỏ ra xa cách với y.

LýNhu Phong cụp mắt, hỏi: “Đã muộn vậy màđiện hạ vẫn chưa nghỉ ngơi, phải chăng làcóviệc gấp gì?”

TiêuYên xoa xoa giữa mi, cười đáp: “Không cógìđâu, đều làít quân vụ vụn vặt. Lúc trước còn cóDuyMa chia sẻ cùng ta, hiện tại phải tự mình làm cả.”

TiêuYên nói thật nhẹ nhàng, thản nhiên, LýNhu Phong lại khómàkhông để ýhai chữ “DuyMa”.Chàng biết, hai chữ này đối với TiêuYên làbiết bao ánh đao vàmáu đổ.

LýNhu Phong ướm lời: “Không cógìthật sao? Nếu có, thìthần cũng giúp điện hạ phân ưu được.”

TiêuYên chắp hai tay sau lưng, vẫn cười: “Thật sự không có. Ta luôn thích ngủ muộn, cậu cũng biết rồi đấy. Khi xưa cậu còn giục ta mau sửa thói quen đóđi, nay đã chẳng thế nữa rồi.”

Từng câu TiêuYên thốt ra đều như cứa vào lòng chàng. Nhưng y đang tính toán điều gì, sao lại không dám cho chàng hay? Làsợ chàng vìBão Kênương nương, sẽ trở mặt với y chăng?

LýNhu Phong cắn chặt răng, ngón tay trong tay áo run rẩy.Chàng dằn xuống, bình tĩnh chắp tay làm lễ: “Nếu đã không việc gì, vậy điện hạ, thần xin cáo lui.”

Chàng xoay người rời đi.Chưa được mấy bước, TiêuYên đã đuổi theo, níu lấy tay chàng từ phía sau. Ngón tay chàng cứng đơ, rụt lại. TiêuYên hơi ngây ngẩn, chậm rãi buông ra.

Chàng ngheTiêuYên sau lưng nói: “Nhu Phong, khoảng chiều tối mai, ta muốn đến chùa KêMinh bái kiến một vị cao tăng, xong sẽ nghỉ tạm ở đấy một đêm, cậu ——” TiêuYên dừng giây lát, nhẹ giọng như thể đang khẩn cầu, “Cậu cóthể đồng hành cùng ta chứ?”

LýNhu Phong sững người, hồi lâu sau mới xoay lại, khom lưng làm lễ: “Vâng, thưa điện hạ.”Dứt lời liền bước nhanh rời khỏi viện của TiêuYên.

***

Bão Kênương nương tỉnh lại sau giấc ngủ dài thìtrời đã về chiều. Nàng thay đồ ra ngoài, bắt gặp cửa phòng bên cạnh đóng kín, hơi thở đặc trưng của người cõi âm len qua khecửa tản mát khắp nơi.Chẳng biết LýNhu Phong trong đóđang làm gì. Nàng giơ tay định gõ cửa, thoáng chần chừ, rồi vẫn thả xuống.Xoay người sang phòng ngoài, nàng gọi hầu gái chuẩn bị thuốc vàcơm chiều.

Bữa chiều này rất phong phú, Bão Kênương nương chưa từng ăn nhiều thịt cáđến vậy. Nàng không kén ăn, cứ nghiêm túc bỏ hết vào miệng. Nàng lại nhờ hầu gái: “Côgọi Lýcông tử qua dùng bữa giúp tôi nhé.”

LýNhu Phong đáp lời đi ra, ngheđược hương thơm từ các món trên bàn, bèn hỏi: “Hôm nay ăn cáđối nhỉ?”

Hầu gái vui vẻ đáp: “Lýcông tử quả làdanh sĩ phong lưu, vừa ngheđã biết ngay.”

LýNhu Phong nói: “Món này phải ăn kèm với gừng mới đặc sắc.Côđi lấy ít gừng đến đây, nhớ kỹ, phải làgừng đất Thục, gừng nơi khác không đủ cay nồng.”

Hầu gái trố mắt: “Nhưng trong phủ đâu cógừng đất Thục đâu ạ?”

“Vậy ra ngoài mua liền đi.”

Hầu gái bất đắc dĩ lui ra. Bão Kênương nương quở: “Chỉ ăn một con cáthôi, chàng cần gìlàm khócôấy thế?Giờ làlúc nào chứ, được ăn cáđã làmay mắn lắm rồi, bao nhiêu người còn chẳng cónổi miếng gừng để ăn kìa.”

LýNhu Phong không tiếp lời nàng, chỉ gác đũa xuống: “Nương nương, ta tiễn nàng đi thôi.”

Bão Kênương nương vẫn luôn tay gắp thức ăn, thuận miệng hỏi: “Đi gì? Đi đâu?”

LýNhu Phong đáp: “Chẳng mấy chốc nữa quân Đại Ngụy sẽ kéo tới, trong thành không an toàn, nàng nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt.”

Bão Kênương nương nhướng mày: “Chàng thìsao?”

LýNhu Phong nói: “Ta không đi được. Ta màđi làthành lâm trận bỏ trốn ngay.”

Bão Kênương nương ngậm miếng cá, cười lạnh: “Ta đi rồi thìchàng định thế nào?Ôm tượng Phật cầm mõ gõ đầu từng tên địch à?” Nàng châm chích cay nghiệt, “LýNhu Phong, ta thấy chàng làđược phúquýtrở lại, tính nuốt lời nên lấy cớ bỏ ta thôi.”

LýNhu Phong biết nàng hiểu lầm.Chàng rất tốt tính kiên nhẫn giải thích: “Nương nương, nàng làdương bạt, cóthể khống chế người cõi âm. Ta chỉ sợ… nàng sẽ bị lợi dụng.”

Đôi đũa trong tay Bão Kênương nương chợt chững lại giữa không trung: “Ý chàng làsao?”

LýNhu Phong thoáng chần chừ, mới giải thích: “Nương nương, nàng làngười thiện tâm, nàng lấy bản mẫu pháp quyết của Pháp Tuân chỉ để học một chúkhử tà, bảo vệ mình ta. Nhưng ThôngMinh tiên sinh không giống thế.Ông ta cóbản mẫu kia rồi thìmuốn mượn tay dương bạt, sai khiến người cõi âm trong thiên hạ.”

Bão Kênương nương nhạy bén biết chừng nào, tất nhiên đã nghera ýchàng. Nàng lại cắn một miếng gà, chậm rãi nhai nát, chậm rãi nuốt xuống, chậm rãi nói: “ThôngMinh tiên sinh chẳng phải làngười của Trừng vương à?Cho dùmuốn sai khiến người cõi âm, thìcũng làvìgiữ thành thôi.” Nàng nhấp một hớp canh gà, đoạn cầm khăn lau miệng, cười nhạt, “Nếu thật cóchuyện này, lẽ ra chàng nên khuyên ta giúp TiêuYên chứ?”

Ngoài dự liệu, LýNhu Phong lại cười cười: “Trong thành Kiến Khang cómười vạn quân trúđóng, nào cóai không làđại trượng phu? Nếu phải để phụ nữ vàngười chết xông trận giết địch giữ thành, thìcòn gìlàanh hùng hào kiệt? Kể cả cógiành được thiên hạ, thìhálại chẳng thành tròcười cho thế nhân?”

Bão Kênương nương giật mình ngơ ngẩn.Chợt, một giọt nước rơi xuống, khi sắp chạm đến mặt bàn thìnàng thoắt giơ tay, dùng tay áo vải lặng lẽ đón lấy, không để LýNhu Phong thính tai phát hiện.

LýNhu Phong dặn: “Nương nương, các thứ lộ phí, bản đồ, y phục, lương khô… ta đều chuẩn bị xong cho nàng rồi. Ta biết dưới nền nhàhọ Phạm cómột đường ngầm bímật, dẫn thẳng ra ngoài thành.Một canh giờ sau TiêuYên sẽ khởi giáđến chùa KêMinh ở núi KêLung, Phạm Bảo Nguyệt cũng tháp tùng. Ta sẽ theo sát canh chừng họ, nương nương nàng hãy rời thành, mau chóng trốn đi. Thuốc hôm nay cũng đừng uống nữa.”

Bão Kênương nương lặng thinh, hồi lâu, nàng nghèn nghẹn hỏi: “Vậy nếu như, thành bị pháthìsao? Nếu như, lần này đại bại thìphải làm thế nào?”

LýNhu Phong lắc đầu: “Không đâu.”

Nàng ngẩng đầu nhìn chàng: “Ngộ nhỡ thìsao?Ý ta làngộ nhỡ ấy.”

LýNhu Phong đáp: “Thành bị phá, thìlui về giữ thành khác;lần này bại, thìlại nằm gai nếm mật, chờ ngày ĐôngSơn tái khởi.”

Nàng cười khan: “LýNhu Phong, ta còn ngóng trông sớm ngày thiên hạ thái bình, gióyên biển lặng để kết hôn cùng chàng đây.”

LýNhu Phong thấy mũi cay cay: “Ta nói càn thôi, nàng muốn kết hôn thìbây giờ chúng ta cóthể kết hôn ngay.”

Trong phòng này thờ tượng Phật, cạnh tượng Phật cóđặt sẵn hương nhang. LýNhu Phong rút ba nén hương, đưa ba nén khác cho Bão Kênương nương.Mới đầu nàng chưa nhận, LýNhu Phong hỏi: “Hay lànàng chỉ tỏ vẻ yêu ta thế thôi, chứ không phải thật lòng muốn gả cho ta?”

Bão Kênương nương ngẩn ra, chàng liền đặt hương vào tay nàng rồi giúp khép các ngón lại. LýNhu Phong kéo nàng ra ngoài phòng, quỳ bái về phương đông.Chàng khấn: “Càn khôn nhật nguyệt làm chứng, hôm nay LýBăng tôi vàTrương Thúy Nga kết làm phu thê, đời đời kiếp kiếp, sinh tử không đổi.”

Bão Kênương nương nghechàng nói “đời đời kiếp kiếp, sinh tử không đổi”, thìbất giác rơi lệ: “Chàng cần gìhứa nhiều thời gian cho ta như thế, một đời thôi ta đã thấy đủ rồi.”

LýNhu Phong cười: “Ta bây giờ làngười cõi âm, chẳng biết đang ở đời nào. Ta chỉ sợ thần linh trong thiên địa nghekhông rõ, nên cứ hứa tất cho nàng vậy.”

Bão Kênương nương cắn chặt môi, chẳng thể thốt nên một câu một lời nào. Nàng cầm nén hương, cuối cùng cũng chầm chậm quỳ xuống.

Chàng lại cùng nàng quỳ bái về phương nam hướng TrừngChâu: “Cha mẹ, các anh vàchị dâu, cùng tổ tiên bao đời của họ Lý, con cưới Trương Thúy Nga làm vợ, xin mọi người hãy gặp mặt nàng, nhớ kỹ nàng, đừng hùdọa nàng. Nàng làmột dương bạt, mọi người cũng chớ cósợ nàng.”

Bão Kênương nương rưng rưng, quỳ chắp tay màrằng: “Con không biết cha mẹ mình làai, từ nay về sau, cha mẹ chàng sẽ làcha mẹ con.”

Cuối cùng, chàng khom mình bái Bão Kênương nương: “Nương tử.”

Bão Kênương nương khom mình bái chàng, mở miệng, khókhăn thốt ra hai chữ: “Lang quân —— ”

LýNhu Phong cười nhẹ: “Nương tử, hôm nay lễ tiết đơn sơ, thiệt thòi cho nàng.Sau này vi phu sẽ bùlại váy cưới nhé.”

Bão Kênương nương cười nhạt: “Đã mặc hai lần rồi, chẳng cảm giác gì.” Nàng khẽ giọng lẩm bẩm, “Dùsao thì, cómặc chàng cũng đâu thấy được.”

LýNhu Phong vươn tay ôm nàng vào lòng, cúi đầu hôn nàng, chợt bị nàng tránh đi. LýNhu Phong trêu: “Cưới rồi lại không cho hôn à?”

Bão Kênương nương hỏi: “Chàng tự ýthả ta đi, TiêuYên hận chàng thìbiết làm sao?”

LýNhu Phong hơi ngây ra, rồi bình thản đáp: “Ngài ấy muốn hận thìhận thôi. Ta chỉ không muốn phải tự hận chính mình.”

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 53

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

Chùa KêMinh làmột ngôi chùa cổ trong thành Kiến Khang.Hơn hai trăm năm trước, khi thành Thạch Đầu được xây xong thìtrên núi KêLung đã tồn tại đạo tràng này.

Trong chùa cổ cóvị sư già, mặc dùtuổi đã ngày càng cao, nhưng đầu óc vẫn rất minh mẫn.Hàng năm TiêuYên sẽ lên núi một lần để hoặc xin tháo gỡ gút mắc, hoặc tròchuyện thâu đêm với nhàsư.

Hôm nay đến chùa KêMinh, TiêuYên dựa theo chỉ dẫn của nhàsư, sau khi tắm rửa trai giới thìvào cõi Phật nghi ngút khói hương an nghỉ vài canh giờ.Mãi đến tận giờ Tý(23h) mới khoan khoái tỉnh dậy, cùng nhàsư vào tịnh xáđàm đạo.

LýNhu Phong liên tục theo sát bên TiêuYên, thấy y tỏ ra hết sức thành kính, từ đầu đến cuối không nói lời nào dư thừa, cũng không nhắc tới chuyện dương bạt vàngười cõi âm.

LýNhu Phong cứ kiên nhẫn chờ. TiêuYên vào tịnh xámột mình, chàng đứng trong sân ngoài tịnh xá, phải đến canh năm (3h) y mới ra ngoài.

TiêuYên đã khoác áo choàng dài, gặp LýNhu Phong ăn mặc phong phanh đứng ngoài trời đêm, bèn hỏi: “Không lạnh sao?”

LýNhu Phong đáp: “Người cõi âm đâu sợ lạnh.”

TiêuYên phủi hạt sương trên tóc chàng: “Nói thìnói thế, nhưng cậu vẫn cảm thấy lạnh, giống như thấy đói vậy thôi.” Đoạn lặng im cởi áo choàng, phủ lên vai LýNhu Phong, đưa chàng về phòng thiền của mình.

LýNhu Phong chẳng từ chối hay giãy ra, cảm thấy phản ứng như thế thìquákệch cỡm.Chàng chỉ trầm mặc, theo TiêuYên vào phòng thiền.

Trong phòng rất ấm áp, đã được nội thị theo hầu châm đèn từ trước, ánh sáng dìu dịu soi khắp cả gian phòng tĩnh lặng xưa cũ. TiêuYên lệnh cho tùy tùng lui hết ra ngoài.

LýNhu Phong cởi áo choàng, lại vìkhông thấy đường màchưa biết đặt ở đâu. TiêuYên kịp thời nhận lấy, treo lên giááo cạnh cửa.

TiêuYên khẽ than: “Huynh trưởng cậu sao lại hàkhắc với cậu thế, khi không còn bày vẽ thêm độc làm cậu mù. Bây giờ gặp bao nhiêu khókhăn, chỉ khổ cho cậu.”

LýNhu Phong cụp mi: “Cám ơn điện hạ.”

“Cần gìphải cám ơn chứ? Để ta làm gậy chống cho cậu cả đời thìđã sao nào?”

Ngheđược hai chữ “gậy chống”, tự nhiên LýNhu Phong lại nhớ đến Bão Kênương nương. Ban đầu chàng không cógậy thìchẳng dám bước đi, Bão Kênương nương cứ bắt gặp làliền quất tới tấp.

Thật sự bởi vìghét chàng chống gậy quáxấu ư?Chàng rữa nát kinh tởm thế kia mànàng còn không chênữa là.

Tận bây giờ chàng vẫn nhớ rõ mấy câu nàng mắng mình —— Thân làngười cõi âm màkhông biết dùng tai, mũi sao?Mất gậy chống làsống chẳng nổi nữa à?Còn dám dùng gậy, ta đánh gãy chân ngươi!

Nàng nói mình sẽ chết, màchàng còn sống mãi. E rằng từ ngay buổi đầu đấy, nàng đã muốn tập cho chàng không phải dựa dẫm vào bất cứ thứ gì, bao gồm cả gậy chống vànhững điều, những người tương tự gậy chống.

TiêuYên nhận ra LýNhu Phong bất giác xuất thần, ánh mắt nao nao dõi hướng xa xăm.Y cho rằng chàng đang xúc động, bèn bước tới, trầm giọng gọi: “Nhu Phong —— ”

LýNhu Phong nghetiếng thìngẩng đầu. TiêuYên thấy đôi mắt trắng đen rõ ràng của chàng sáng bừng khi nghegiọng y, thầm nghĩ, rõ ràng vẫn làLýNhu Phong quyến luyến y như thuở đầu.Y tin tưởng, bất kể cóthế nào, LýNhu Phong đều không buông bỏ được y. Bất kể cóthế nào, ngay cả khi biết y muốn dùng Trương Thúy Nga điều khiển người cõi âm, thìchàng cũng chẳng đổi thay.

Y nghĩ, chung quy mình vẫn ở vị tríđầu tiên trong lòng LýNhu Phong, đã cótình cảm đậm sâu tận mười năm. Trương Thúy Nga vàchàng thìtính làgìchứ? Liệu chàng cóbiết đằng sau tình yêu đấy của Trương Thúy Nga làoán hận đâm rễ sâu vào lòng?Suy cho cùng, tình cảm của LýNhu Phong đối với y luôn làvôbiên vôtận, luôn luôn nhân nhượng, bao dung. Ngay cả bản thân chàng cũng không thể kìm nén hay tùy tiện dứt bỏ, bất kể làvề mặt cảm tình, hay còn bởi lương tâm chính chàng.

Dẫu rằng, y cóđôi khi buông thả, cóđôi khi phung phítình cảm đócủa LýNhu Phong, nhưng y tự nhủ đây chỉ làbất đắc dĩ, vàsớm muộn gìcũng được hóa giải.Vả chăng, y biết buông thả vàphung phíchừng ấy làvừa đúng mực.

…

Đôi môi tươi sáng trước mắt vẫn luôn như thế, mêhoặc tựa trái cấm chín mọng. TiêuYên ngắm chẳng chớp mắt, dần dần loạn nhịp tim, chầm chậm rướn tới gần. Trong khoảnh khắc sắp chạm vào kia, LýNhu Phong chợt khẽ run, giật ngửa đầu ra sau, tránh khỏi y.

TiêuYên thân làvương hầu, cólòng tự tôn lớn biết bao nhiêu. Thần sắc y hơi đổi: “LýNhu Phong, không muốn thân thiết với cônữa sao?”

LýNhu Phong dời mắt, nhỏ giọng: “Điện hạ, nay đã chẳng còn như xưa rồi.”

“Cậu tính quên hết tình nghĩa cũ ư?”

LýNhu Phong đáp: “Tình nghĩa năm xưa, làm sao cóthể quên.”

TiêuYên chắp hai tay sau lưng, tránh chàng vài bước: “Đã làthế, cớ gìchúng ta không thể như trước kia?Con người ở trên đời làbiết mấy côđộc.Xưa nay cậu hiểu rõ trong lòng ta không chỉ cómình cậu, trong lòng ta còn cóthiên hạ, cóthêthiếp vàcon cái, màcậu vẫn nguyện ýở bên ta. Nay ta biết trong lòng cậu cóTrương Thúy Nga, ta cũng cóthể dễ dàng khoan dung. Lòng đàn ông đều rất rộng lớn, đâu như phụ nữ hạn hẹp.Cậu thích ở cùng Trương Thúy Nga cũng được, cùng phụ nữ khác cũng được —— ”

Y xoay người nhìn sâu vào LýNhu Phong: “Đời người dài đằng đẵng, đế vương càng côquả. Ta chỉ hi vọng, chỉ hi vọng là, cậu cóthể luôn bên ta, cùng ta trải hết những tháng năm này.”

LýNhu Phong lặng thinh mãi lâu, mới nói: “Điện hạ, cólẽ chúng ta không nên nghĩ đến chuyện xa vời như thế.”

TiêuYên siết hai tay, ánh mắt dần chuyển lạnh: “Vậy cậu cho rằng, bây giờ chúng ta nên nghĩ chuyện gì?”

LýNhu Phong đã cảm giác được giọng TiêuYên đanh lại, tình cảnh này đâu phải chàng chưa quen thuộc. TiêuYên làvương, tất nhiên sẽ cónhững lúc sắt đá, chẳng qua làkhi trước chàng không mấy để bụng thôi.

Song giờ đây chàng ngẩng đầu lên, vẫn mở miệng: “Điện hạ, xin điện hạ đừng bắt dương bạt khống chế người cõi âm trong trận chiến giữ thành sắp tới.”

Giọng TiêuYên trầm hẳn xuống: “Cậu biết rồi?”

LýNhu Phong đáp: “Thần đã ngheđược.”

TiêuYên chất vấn: “Thế ra tối nay cậu đồng ýđến đây với ta, thực chất làquyết tâm làm thuyết khách à?”

LýNhu Phong sẽ giọng: “Thần chỉ đang lo cho danh dự của điện hạ…”

“Đấy đâu phải việc cậu nên lo.” TiêuYên ngắt lời, “Cậu đã từng nghĩ thử chưa? Nếu không dùng người cõi âm, cứ đưa mười vạn quân chắp váhiện thời ra gồng mình đối kháng với hai mươi vạn quân Ngụy, cho dùcóthể giữ được Kiến Khang, thìsố thương vong sẽ lớn tới mức nào?”

“Vậy điện hạ đã bao giờ thử nghĩ người cõi âm làgìchưa? Người cõi âm vàcương thi, thủy quái cógìkhác biệt?”Giọng LýNhu Phong bỗng át hết mọi thanh âm. Đây làlần đầu, lần đầu tiên, chàng đứng ngang hàng với TiêuYên.

Chàng hỏi vặn lại: “Điện hạ đã biết, người cõi âm cũng cảm thấy lạnh, người cõi âm còn ghi khắc tình xưa. Điện hạ cảm giác được gì, người cõi âm đều cảm giác được, điện hạ nhớ được gì, người cõi âm đều nhớ hết cả. Những người cõi âm như thế, điện hạ cứ xem họ như yêu quái, như đao kiếm vôtri vôgiác màtùy ýsử dụng sao?”

Chàng nói năng hết sức tỉnh táo, không hề phẫn nộ hay kích động. Nhưng sắc mặt TiêuYên, theo từng lời chàng thốt ra, dần dần biến hóa hoàn toàn.Giọng y đã rút sạch dịu dàng, chỉ còn rét lạnh cực độ, y trách: “LýNhu Phong, cậu quả thực đã thay đổi. Ta vẫn luôn xem cậu làcon người, nhưng cậu…”

Mấy chữ buốt giácuối cùng rít qua kẽ răng y:

“Cậu đã, không còn làcon người.”

LýNhu Phong rất bình tĩnh: “Thời điểm bị treo trên cổng thành, rốt cuộc thần đã cẩn thận suy nghĩ, xác thực thần không còn làcon người nữa.”

Chẳng cùng một giống loài, bất đồng ắt sinh ra —— TiêuYên thầm nghĩ, nhưng mà, Nhu Phong, cuối cùng ta vẫn đối xử khác biệt với cậu.

“Giữa mười vạn tướng sĩ vàbốn ngàn người cõi âm, cậu cho làta sẽ chọn lựa bên nào?” TiêuYên nghiêm khắc, “LýNhu Phong, cậu chớ nên quángây thơ.”

LýNhu Phong khẩn thiết: “Thần không phải ngây thơ. Điện hạ, người cõi âm đi ngược với đạo của thiên địa, tuyệt đối không thể dùng tùy tiện, nếu dùng, thiên hạ nhất định đại loạn!”

TiêuYên giận khókìm được: “LýNhu Phong!Vậy cậu cho ta một giải pháp xem!”

“Thần đây.” LýNhu Phong trả lời, “Bắt giặc bắt vua trước, thần sẽ giết đại tướng quân của Đại Ngụy, còn lại thìdễ xử lýhơn rồi.”

“Cậu ——” TiêuYên bỗng nhiên chẳng thốt nên lời!Rốt cuộc y cũng hiểu ýLýNhu Phong, rốt cuộc đã biết trong đầu chàng đang suy tính gì.Chàng nói không nên nghĩ đến chuyện xa vời như thế, chàng nói mình chưa từng quên tình nghĩa xưa.Hóa ra chàng vốn đã nghĩ rõ ràng, nghĩ thông suốt, đã hạ quyết tâm phải làm việc này.Chàng chẳng thể lại yêu y, nhưng chàng cũng không phụ y!

Chàng muốn giết đại tướng quân đấy thế nào? Biến thây ma chăng?Giống lúc giết Tiêu TửAn? Nhưng chàng còn chẳng định giữ dương bạt bên mình, nếu thật sự biến thây ma, thìliệu cócòn sống sót trở về?!

TiêuYên tức giận toàn thân run rẩy, giận đến mức hai mắt đỏ ngầu.Y đã không thể nào làm Trừng vương tỉnh táo, chẳng sợ nguy biến nữa.Y níu chặt vạt áo trước ngực LýNhu Phong, quát: “CẬU ĐỪNGMƠ!

“LýNhu Phong cậu nghekỹ cho ta, đừng nói làphụ bốn ngàn người cõi âm, cho dùta phải phụ mười vạn tướng sĩ, phụ tất cả người trong thiên hạ, ta cũng sẽ không để cậu chịu chết lần nữa!”

Chợt cótiếng gàtrống gáy vang khắp chùa KêMinh. Từng chuỗi tiếng gáy nối nhau, mỗi tiếng làmột sắc thái, khuấy động cả ngọn núi KêLung, kéo theo vôvàn tiếng gàhợp thành lớp sóng lan tỏa ra toàn bộ thành Thạch Đầu.

Ánh sáng vàsắc độ trong đôi mắt LýNhu Phong phai nhạt đi.Chàng rất điềm tĩnh: “Đâu phải do ngài quyết định.”

TiêuYên nhìn chàng chằm chặp, ánh mắt đấy tưởng chừng muốn xuyên thủng chàng.Giọng y như tứa ra từ hàm răng nghiến chặt:

“—— Được thôi ——Chúng ta hãy chờ xem, làdo ta, hay làdo cậu!”

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 54

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

Rừng rậm làgì?

Cỏ không mọc loạn gọi làtùng (bụi rậm), cây không mọc loạn gọi làlâm (rừng), trong đótự cóquy củ, phép tắc riêng [*]. Bên nhàPhật, nơi các vị sư giàcùng cư ngụ, vínhư chỗ cổ thụ tụ tập, thìđều gọi làTùng Lâm (rừng rậm).

HuấnÂm Nghĩa.

Trước mắt, phía ngoài thành Kiến Khang, ở khoảng không khoáng dã mênh mông trên mỏ đáđộng trời cũng vừa xuất hiện một mảnh rừng.

Một mảnh rừng lạ lùng, hiếm thấy trên đời, làcả rừng Phật vàngười cõi âm.

Vôsố tượng Phật, làm từ đá, từ gỗ, mạ vàng, đúc đồng, to bằng cồn đất, nhỏ chừng nắm tay, cầm hoa mỉm cười, trợn trừng hai mắt, trật tự, chỉnh tề, được sắp xếp đan xen khéo léo giữa vôngần hoang vu.

Gióto xoáy vòng cuốn bay lớp lớp cánh hoa vàláthu, cuốn cả Phạn âm như thủy triều của chúng tăng nhân vào rừng tượng Phật, rồi giật tung từng tiếng lên cao tận các tầng trời.

Phật khíthanh tịnh vi diệu vàâm khíbuốt giáhung tàn chầm chậm giao hòa, ngưng kết một cách thần kỳ trên vùng đất hoang dã ngút ngàn. Ngay cả số giọt sương đọng trên lácành cũng dày đặc hơn bình thường, vàlạ thay, đỉnh giọt đồng loạt hướng về đầu Phật đặt gần chúng nhất.

Giữa mỗi tượng Phật làmột người cõi âm đang ngồi ngay ngắn, nhiều tận mấy ngàn, ken dày như nêm.Chỉ thoáng liếc sơ qua cũng đủ không rét màrun.

Tất cả đều làthi hài u ám với tình trạng khi chết khác nhau, vặn vẹo, co rút hết sức kinh khủng, cơ hồ chẳng một ai còn được hoàn chỉnh.

Đáng sợ hơn cả là, những người này ngồi bất động như tượng đá, nhưng đôi mắt lại sống động, theo gióthổi cỏ lay màđảo quanh, bên trong chất chứa khiếp hãi, khóhiểu, vôvọng, bi thương…Chốn đây như dường một bể khổ, một cõi địa ngục điêu linh.Mọi nỗi thêlương, mọi niềm sầu bi trong nhân thế đều hiện rõ ở những đôi mắt này.

Bỗng nhiên Bão Kênương nương cảm giác được, những người cõi âm đấy cũng làtượng Phật. Nơi loạn thế với trăm dạng tâm tình, ngàn muôn cung bậc, đều tụ về rừng tượng Phật vàngười cõi âm này.

“Trúng chúđịnh thi cả rồi sao?” Bão Kênương nương hỏi.

ThôngMinh tiên sinh đáp: “Đúng thế.Hơn bốn ngàn người cõi âm, nếu không dùng chúđịnh thi thìchẳng phải loạn hết lên à?Dùng chúđịnh thi cũng cócái hay, lúc Phật khígiảm đi thìvẫn trìhoãn được quátrình mục rữa của họ.”

Bão Kênương nương chậm rãi bước đến gần hàng dãy người cõi âm.Dương khítựa ánh mặt trời rực rỡ xuyên thẳng qua tầng hỗn hợp Phật khívàâm khí, nhất thời như giọt mực rơi vào hồ nước trong, dần dần loang rộng. Toàn bộ người cõi âm giống được đột ngột kích hoạt, trong mắt lóemàu khác biệt, bắn ra ánh nhìn đói khát, đồng loạt hau háu nhắm vào Bão Kênương nương.

Trước đónào cócảm thấy buồn nôn bực này ——

Mấy ngày nay, mỗi khi đêm xuống, trong vài canh giờ LýNhu Phong ra ngoài tiếp chuyện người quen, ThôngMinh tiên sinh sẽ đưa nàng đến bãi tha ma, đến chợ quỷ, đến ven sông TầnHoài, đến đủ các nơi vứt đầy thây chết.

Đoán chừng ba lần đổi vương kỳ đã khiến thành Kiến Khang loạn lạc ngập trời, âm khíở nhân gian tích tụ quámức màtrào lên đậm đặc, kết quả làmỗi tối đêm lại xuất hiện mấy trăm người cõi âm sống dậy từ đống xác. Bão Kênương nương chẳng cần làm gì, cứ dạo qua bãi tha ma làsẽ cóvôsố thi thể như giòi bọ ngọ nguậy bòtới chỗ nàng. Lửa đỏ của dương bạt tĩnh lặng màrừng rực khiêu khích, trở thành ánh đèn hấp dẫn thiêu thân trong đêm đen.Song, họ chưa kịp tới gần thìđã trúng chúthuật của ThôngMinh tiên sinh, bị tóm gọn như bầy cálọt lưới.

——Cóthể bởi vìthực sự quáđông đúc, hơn nữa còn làvào ban ngày, hết thảy tàác đều hiện rõ mồn một.

Tất cả những ánh mắt thèm thuồng, không hề khắc chế này khiến Bão Kênương nương cực kỳ căm ghét. Thanh rựa đeo bên hông nàng đang âm ỉ réo gọi, muốn khử sạch những ánh mắt này, muốn giết hết những người cõi âm này.

ThôngMinh tiên sinh vẫn luôn theo dõi phản ứng của Bão Kênương nương, ông bình thản hỏi: “Ngươi căm hận người cõi âm lắm à?”

Bão Kênương nương đètay lên rựa, mím chặt môi, không đáp một lời.

ThôngMinh tiên sinh dời mắt đi, hời hợt kết luận: “Xem ra ngươi từng bị người cõi âm hiếp đáp.”

“Câm miệng!”

ThôngMinh tiên sinh lại cười nhạt: “Không việc gì. Những người cõi âm này, giờ đây đều phải răm rắp nghengươi sai khiến.Các thế tay vàchúthuật ta dạy mấy ngày qua, ngươi đã nhớ cả chưa?”

Bão Kênương nương gật đầu: “Nhớ rõ.”

“Vậy hôm nay thao luyện trận pháp lần cuối làđược.”

Bão Kênương nương liếc ThôngMinh tiên sinh, châm biếm: “Xem ra cái gìmàcao nhân không màng danh lợi, ẩn sĩ từ chối xuất thế, cái gìchẳng mảy may hay biết pháp thuật Đạo gia, tất cả đều làphỉnh phờ thiên hạ. Ngài cóchỗ nào khác Pháp Tuân đâu. Trước kia còn ra vẻ đau đớn trục xuất lão khỏi sư môn, thực chất làmuốn dung túng lão để chờ ngày hưởng lợi.Cứ bảo ‘quân tử tránh xa nhàbếp’, hóa ra toàn bộ làdối trá.”

ThôngMinh tiên sinh cười lạnh: “Đàn bàvôtri!Hiện giờ Đạo môn không còn hưng thịnh, từ ngày Trương Đạo Lăng bày ra đạo Ngũ ĐẩuMễ tới nay, dân chúng ngu muội chỉ còn tin thờ các thứ yêu pháp bùa chúấn đẩu [*]. Ngược lại, Đạo môn ngũ thuật chính thống chúng ta muốn truyền bácũng mỗi lúc mỗi gian nan. Ta thân làngười đứng đầu của pháiDương Ẩn, hácóthể ngoan cố câu nệ, ngồi chờ suy bại?”

hiệu lên giấy.Chú: lời niệm ra miệng. Ấn: dùng con dấu bằng đá, pháp ấn chân chính làvôhình vàchỉ thấy được khi cópháp nhãn. Đẩu: cách bước đi theo thất tinh, ngũ hành, bát quái…

Mễ chịu ảnh hưởng nặng của vu thuật, đồng thời còn tụ tập dân chúng chống chính quyền nên thời gian đầu bị xem làtàthuật.

Bão Kênương nương cũng cười lạnh, chẳng nói thêm nữa.Ai phải ai trái, ai chính ai tà, cuối cùng đều không hơn gìmấy chữ, kẻ thắng tất đúng.

Trong lòng LýNhu Phong cóhai chấp niệm, thứ nhất làTiêuYên, thứ hai làthiên hạ thái bình, gióyên biển lặng. Để người từng nảy ýliều chết lại tiếp tục quyết chívong thân, làrất dễ dàng. Nàng lỡ giẫm một chân vào vũng lầy, chẳng rút ra được, quámức thêthảm rồi, đã vậy thìcứ quyết định giẫm luôn hai chân vào đi.

Hôm ở dưới cổng thành đó, nàng ôm LýNhu Phong cả đêm. LýNhu Phong không nhìn thấy, nhưng nàng biết, TiêuYên cũng đứng cách đókhông xa cả đêm.

LýNhu Phong khuyên nàng mau trốn, bảo lo lắng nàng làdương bạt sẽ bị lợi dụng. Nhưng từ đầu đến cuối, chàng chưa từng nói một lời nào làTiêuYên sai.Rốt cuộc chàng vẫn muốn bảo vệ TiêuYên.Cho dùTiêuYên sai rõ mười mươi, chàng cũng cố gắng để sai lầm của y bớt nghiêm trọng.

Nàng nghĩ, đã vậy thìtác thành đi thôi.

Cứ thế, tác thành thôi.

Toàn bộ những chuyện này, đều bắt nguồn từ một ýnghĩ xằng bậy của nàng trong chớp mắt kia.

Nàng tự ám thị với mình, những điều này đều không phải thật. Nàng vốn chưa từng gặp Lýcông tử LýNhu Phong tại Lan Khê, cũng chưa từng gặp người cõi âm LýNhu Phong tại chợ quỷ. Tất thảy mọi sự, đều làảo tưởng của nàng, làtự nàng, sai.

Song cuối cùng, nàng vẫn còn chút vương vấn khódứt bỏ. Tựa như cómột sợi tơ cực mảnh ràng buộc lấy họ. Nàng ngủ suốt ngày, buồn ngủ cũng ngủ, không buồn ngủ cũng ngủ. Nàng thôi dõi mắt tìm kiếm LýNhu Phong, thôi tròchuyện cùng chàng.Cóđôi khi nàng sẽ sinh ra ảo giác, rằng chẳng còn thấy sợi tơ này nữa, rốt cuộc nóđã biến mất hoàn toàn. Thế màđương lúc nàng thở phào nhẹ nhõm, LýNhu Phong lại giật mạnh ở đầu kia, lôi hết ngũ tạng lục phủ nàng đảo loạn, lôi cho nàng đau đớn tận xương.

LýNhu Phong lôi nàng cùng kết hôn. Kỳ thực, bấy giờ rõ ràng lànàng đã muốn từ bỏ, nhưng chàng lại nghĩ mình đang hóa giải chấp niệm cho nàng. Thật ra nàng vẫn luôn hiểu thấu, khi đóLýNhu Phong cũng giống nàng, cũng một lòng quyết tử.

Thời điểm chàng nói “Trong thành Kiến Khang cómười vạn quân trúđóng, nào cóai không làđại trượng phu?”, nàng lập tức nhận ra chàng đã muốn quyết tử.Chàng không phải kiểu người bỗ bã, nghĩ gìnói nấy. Khi thốt lên câu này thìgiọng chàng thậm chícòn ôn hòa, mềm mỏng, làchất giọng êm đềm của vùng TrừngChâu, từng tiếng rót mật xoa dịu lòng người. Tuy vậy, thái độ chàng lại rất kiên quyết, nàng biết chàng đã cẩn thận suy tính phải làm thế nào.

Cólẽ nàng thật sự hiểu tường tận lòng chàng.Hiện giờ mỗi một động tác, mỗi một suy tư nho nhỏ của chàng, nàng đều thấy được rành mạch. Nàng chẳng biết nên buồn hay vui.Chàng yêu nàng, cólẽ làđược chút ít.Chỉ đáng tiếc, lại yêu không phải lúc. Thời khắc chàng nói “đời đời kiếp kiếp, sinh tử không đổi”, nàng cảm thấy, đủ rồi, thế làquáđủ rồi. Nhưng nếu cóthể sớm hơn thìtốt biết bao nhiêu. LýNhu Phong hiểu kiếp này đã không thể làm gìcho nàng, bởi vậy mới hứa cùng nàng vôtận kiếp sau.

Nàng nghĩ, LýNhu Phong thật sự làmột người xấu, làmột người rất rất rất xấu, cứ luôn đưa những điều xa xôi ra hứa hẹn lấy lệ với nàng.

Nàng không muốn thế.

***

Đến gần chạng vạng, âm dương tương giao, chân trời đượm màu hoàng hôn bị phủ một tầng bụi dày, không rõ phải chăng làbởi hai mươi vạn quân Đại Ngụy đang cưỡi trên bụi mùtung trời, cuồn cuộn màđến.

Thành Kiến Khang đã bày trận sẵn sàng đón quân địch. Trên cổng thành dựng lên một vương trướng tạm thời, ngay trước vương trướng quây vải dày làđống lửa cháy sáng hừng hực giữa bóng chiều tà. Khắp nơi trong thành, đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp tướng sĩ võ trang đầy đủ đang hối hả bước đi, lui lui tới tới. Tất cả mọi người đều thật trầm lặng, trầm lặng theo một trật tự trải rộng màcổ kính, trang nghiêm, làsự trầm lặng hàm ẩn thứ nhẫn nại mênh mang, diệu vợi.

Bên tai tràn ngập đủ các loại âm thanh, liên tục giao thoa phức tạp hơn lúc nào hết.Quákhứ đã từng hoặc làyêu, hoặc làhận, hoặc mềm yếu, hoặc hung tàn, Bão Kênương nương vẫn chưa bao giờ cóđược cảm giác thế này, vôthường màtrầm tĩnh. Lần này nàng không bói một quẻ cho mình. Bốn ngàn người cõi âm hiện diện sau lưng nàng, cuộc đời nàng nay chỉ còn vôthường.

Nàng toàn thân đen tuyền trong bộ đạo bào khi lập đàn làm phép của pháiDương Ẩn.Dây vải trắng thắt chặt vòng eo mảnh dẻ, tôn rõ tư thái yểu điệu, mong manh.Chuông trấn hồn xanh màu đồng vẫn đeo bên hông, theo nhịp bước nàng màrộn ràng, réo rắt, làâm thanh truyền đến nghìn dặm giữa âm gian.Mái tóc dài được nàng bới cao thật chặt, trên đỉnh đầu làbúi tóc đạo sĩ gọn gàng, không để sót một sợi nào buông lơi.

Tóc xanh kia vẫn điểm xuyết một đóa dành dành tuyết trắng.Cólẽ làđợt nở rộ cuối cùng của mùa hoa ở thành Kiến Khang.

Giữa làn khói đen nhàn nhạt, nàng tiến vào vương trướng tạm thời: “Chuẩn bị xong hết chưa?” Nàng cụp mắt, trên mặt không cóbao nhiêu cảm xúc.

“Đều xong cả rồi.”

TiêuYên nhìn đồng hồ nước: “Ngươi đã vất vả suốt hai đêm liền, hiện vẫn còn vài ba canh giờ nữa mới tới lúc quân Đại Ngụy hạ trại công thành, ngươi cứ chợp mắt một lúc đi.”

Bão Kênương nương đáp: “Được”.

Chốc lát sau, TiêuYên dời mắt khỏi hàng chồng công văn, ngước lên, hỏi: “Sao còn chưa đi nữa?”

“Chàng đâu?”

“Bị ta nhốt lại rồi.”

“Ngươi xác định chắc chắn chàng sẽ không trốn được chứ?”

“Chuyện này cũng hơi khó.” TiêuYên mệt mỏi xoa giữa mi, đứng dậy rời bàn, “Giờ cậu ấy hung hăng lắm, hễ chọc giận làbiến thây ma ngay.”

“Sao không dùng chúđịnh thi với chàng?” Bão Kênương nương khôkhốc hỏi.

TiêuYên liếc qua nàng: “Ngươi dạy pháp quyết cho cậu ấy, đúng chứ?”

Bão Kênương nương khẽ giật mình. Tự tay hướng dẫn pháp quyết cho LýNhu Phong, dường như đã làchuyện tận kiếp nào, nàng gần như đã quên mất.

Bão Kênương nương xác nhận: “Códạy chút ít, nhưng mới làvài bài quyết suông thôi, đâu đã khớp được với ThiênCương.”

“Pháp Tuân từng dùng chúthuật với cậu ấy, ngươi thìlàm mẫu chỉ dẫn. Ngươi cho rằng bằng vào ngộ tính của cậu ấy, chẳng lẽ không tự lĩnh hội được?” TiêuYên chống tay lên bàn, nhìn nàng nói, “Bây giờ ThôngMinh tiên sinh đã hết cách với cậu ấy, bất kể làloại pháp quyết nào, cậu ấy đều hóa giải được.”

Bão Kênương nương hơi ngây ra, ngheTiêuYên tiếp: “Nhưng thật ra cũng tạm ổn rồi, hôm qua đã bị ta chuốc say.Cậu ấy không uống được rượu, một vòBạch Đọa xuân lao làđủ để cậu ấy say mèm bất tỉnh mấy ngày liền.”

Bão Kênương nương gật đầu, nhẹ giọng thốt ra mấy chữ:

“Vậy thìquátốt rồi.”

~♥~♥~♥~

Ngũ thuật của Đạo gia: Năm thuật huyền bícăn bản, bắt nguồn từ KinhDịch.

–Sơn: Tu luyện thể xác vàtinh thần (lên núi cao tĩnh tâm, ăn uống hít thở theo đúng phương pháp, tu các phép thần thông, luyện đan, bùa chú)

–Y: Điều trị vàphòng bệnh (tinh thông về kinh mạch, châm cứu, đơn thuốc, tác động tâm lý)

–Mệnh: Thấu suốt vận mệnh, lýgiải nhân sinh (suy đoán dựa trên bát tự, sao trời, thần số)

– Bốc: Tiên đoán tương lai (tính cát hung theo Thái Ất, Kỳ môn, Lục Nhâm,MaiHoa, LụcHào, đoán chữ, giải mộng, rút xăm, đếm cỏ thi, gieo đồng tiền…)

– Tướng:Quan sát bề ngoài để tìm ra các mối liên hệ giữa con người vàthế giới (xem trời – chiêm tinh, xem đất – phong thủy, xem người – tướng mạo, hình thể, tay chân, giọng nói…)

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 55

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

Đương dợm chân ra khỏi vương trướng, nàng chợt dừng bước.

“Ta muốn qua xem chàng.”Ma xui quỷ khiến thế nào mànàng quay đầu, bờ môi vàđầu lưỡi tưởng như không phải của mình, nàng nói, “Ta muốn xem thử một lúc.”

Lại làtông giọng thấp vừa khàn vừa nghẹt, TiêuYên ngẩng đầu nhìn nàng. Thiếu phụ nhỏ gầy này vận vào bộ áo đạo đen tuyền, vẫn lẻ bước một mình thế đấy, nhưng rõ ràng đã khác hẳn côbéy từng gặp nhiều năm về trước.

“Chỉ liếc qua một cái thôi.” Nàng tiếp tục lẩm bẩm. Không phải cầu xin hay khẩn nài, nàng rất bình tĩnh, như thể đơn giản làđang báo cho y hay vậy.

TiêuYên gạt vội cảm giác phức tạp cồn cào dưới đáy lòng. Ngay cả chính y cũng chẳng rõ cảm giác khác thường bỗng dưng xuất hiện đólàgì, chỉ phất phất tay, không nhìn nàng nữa.

“Đi đi.”Y nói.

LýNhu Phong đã say bítỉ, ngủ bất tỉnh nhân sự, cho dùđến gặp thìcótác dụng gì.

Y chẳng thể nào hiểu nổi suy nghĩ của đám phụ nữ này.

Bão Kênương nương lẳng lặng rời khỏi vương trướng, chuông trấn hồn trên thân vang lên hết tiếng này tới tiếng khác. TiêuYên nhíu chặt mày.Y cảm thấy chuông kêu như thế không quáto, nhưng chẳng biết tại sao lại lấn át hết thảy mọi âm thanh khác.

***

LýNhu Phong đang ở trong một phủ đệ tường cao đình sâu. Bên ngoài phòng, quanh các cửa lớn nhỏ đều cólính gác mặc giáp vác đao canh chừng.

Trước khi vôcửa, Bão Kênương nương cởi giày, tháo chuông trấn hồn tắc kín bông, rồi nhét vào dây lưng.

Lính gác tra chìa mở khóa, vừa kéo ra, mùi rượu nồng nặc đã đập thẳng vào mặt. Trong phòng thờ Bồ Tát, cả gian đều bày biện trang nhã, thanh tao, phía đầu giường cócắm vài nhành hoa tươi. Thông thường các hộ gia đình hiển quýở TrừngChâu đều thế này, đúng làTiêuYên đã trao cho chàng một mái nhànhư xưa.

LýNhu Phong say mèm gục trên bàn, dưới đất vứt lăn lóc mấy vòBạch Đọa xuân lao nhỏ. Bão Kênương nương chậm rãi đi vào, dừng bên chàng.

Chàng vẫn bộ dáng kia, chân mày dài quáđuôi mắt, chênh chếch chạm phải tóc mai, khi say ngủ lại càng tăng thêm thần thái phong lưu. Phật khínồng đậm rất tốt cho cơ thể chàng, da thịt đã trắng muốt tựa trân châu nay còn ửng sắc hồng do men say, hồng như phơn phớt phấn đào.Rốt cuộc thì, chàng đã chẳng cần cónàng màvẫn sống tốt được.

Ngón tay mảnh khảnh của dương bạt hạ xuống cách chàng gang tấc.Âm khínhènhẹ tản ra, lành lạnh, man mát, khẽ nâng đầu ngón tay nàng. Đầu ngón tay chững lại, nàng cười nhạt. Nàng nhớ tới hôm cùng chàng vào ở quán trọ vôdanh, khi ấy nàng muốn hôn chàng, nhưng cũng làkhông dám thế này.

Thôi. Thôi.Cứ như vậy đi, từ đây dứt hết bao vướng bận.

Rượu thừa trên bàn còn lại nửa chén, nàng cầm lên, lặng lẽ ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Rượu mạnh cay xéchảy thẳng xuống bụng, một luồng hào khíbi tráng xộc thẳng lên, mượn sức rượu này nàng quyết tuyệt xoay người, bước nhanh ra cửa.

Chưa đi được mấy bước, chợt ngang hông bị giữ lấy. Đầu tiên làmột cánh tay vòng qua eo nàng, lập tức cả người đều ngã vào lòng chàng.Chàng ôm nàng thật chặt, áp môi lên đỉnh đầu nàng, khàn giọng hỏi:

“Nương nương, cớ gìnàng lại trở lại?”

Sao chàng đã tỉnh rồi?Chẳng phải đã nói say bất tỉnh nhân sự mấy ngày à? Trương Thúy Nga thầm than thế làhỏng bét, bèn cố gắng giãy ra, dỗ: “Chàng đang trong mơ thôi”.Vừa thoát khỏi tay chàng liền toan tông cửa chạy đi.

Chàng lảo đảo, song tay chân đều dài hơn nàng, chỉ quơ quào chốc lát đã đập rầm vào cửa đóng sầm, nàng bị ép mạnh lên đấy. Nàng cắn răng không bật thốt đau đớn, chàng lại còn mơn trớn khắp người nàng.

“Đúng làđang mơ thật.”Chàng lẩm bẩm.

Thủ vệ ngoài cửa gọi: “Bão Kênương nương!”

Nàng vừa nghiêng đầu, lòng bàn tay chàng đã vuốt lên áo đạo lụa đen óng mượt trên thân nàng: “Sao nàng lại ăn mặc như này, sao lại mặc đồ đạo cô…”Chàng đã hoàn toàn xem nhẹ mấy lời trao đổi của thủ vệ bên ngoài.

“Đừng mở cửa ngay!Mở ra ngộ nhỡ Lýcông tử trốn mất thìsao!”

Chàng cọ mũi vào bên mánhỏ nhắn của nàng, cực thân mật cực triền miên.Chàng thìthào: “Vìđâu suy nghĩ của ta về nàng cứ hoang đường thế này…” Tuy bảo là“hoang đường”, trong ngữ điệu lại mang theo ýcười thoải mái. Đương lúc rối bời, Trương Thúy Nga vẫn thoáng thấy môi chàng, đấy làmột nụ cười thật nhẹ nhàng, thật thư thả.

Chàng bỗng bế bổng nàng lên, vìsay rượu màbước chân loạng choạng, thoắt chốc đã đâm sầm vào cạnh bàn. Đống chén trên bàn rơi vỡ loảng xoảng. Trương Thúy Nga cố gắng giãy ra, khẽ quát: “LýNhu Phong, thả ta xuống!”Chàng lại đặt nàng nằm lên giường.

Khi chàng vươn một tay, tấm màn dày buông rủ, chekhuất mọi tia sáng, Trương Thúy Nga bỗng chợt hiểu chàng muốn làm gì. Nàng như phát điên bật dậy, lại lo bên ngoài cóngười, không dám to tiếng, cũng không dám hôhoán. Nhưng một mình nàng làm sao đối phóđược LýNhu Phong vừa ở độ tuổi sung sức vừa đang say bét nhè, nên nháy mắt đã thất thủ mất sạch đồ.

Răng nàng va lập cập, đầu móng tay bấm sâu vào vai chàng. Nàng hung hãn đáxuống đùi chàng, lại bị chàng bắt lấy chân, ghim chặt lên một bên đệm. Khoảnh khắc chàng tiến vào, nỗi sợ của nàng đã lên đến cực độ.

Quanh thân nàng đều túa mồ hôi lạnh, còn lạnh hơn cả chàng. Nàng rét run như một nhành liễu giữa gióbuốt. Linh hồn nàng bỗng chốc rời đi. Trong chớp nhoáng này nàng cũng thôi hết mọi kháng cự, nhắm chặt hai mắt, mím chặt môi, ngậm chặt miệng, mặc cho chàng thi hành hình phạt. Đầu óc nàng trống rỗng, nàng để bản thân mình không nhìn thấy gì, không cảm nhận được gì.Mái tóc dài kia như một dòng sông, bồi hồi chảy trôi giữa thân thể họ. Nàng tưởng chừng đã chìm xuống đáy nước, chẳng cóbất kỳ tia sáng nào, chẳng còn bất kỳ thanh âm nào.

Ấy thế mà, nàng ngheđược một giọng nói. LýNhu Phong đang gọi: “Thúy Nga, nương tử.”

Linh hồn nàng chợt rơi vụt xuống, ngã thẳng vào xác thân, trong nháy mắt đónhận lấy chàng hạ thấp.Xiết bao đớn đau, nàng nức nở bật thốt.Một tiếng này làm LýNhu Phong giật nảy.Chàng hoảng hốt ôm chặt nàng, vươn tay khẽ vén làn tóc dài ướt đẫm dính trên trán nàng, liên tục thủ thỉ gọi: “Thúy Nga, nương tử, Thúy Nga.”

Đấy làgiọng TrừngChâu đặc sệt. Nếu lúc xuôi nam nàng không đi ngang qua Lan Khê, không gặp được chàng, nàng sẽ chẳng biết trên đời lại cóngười dùng giọng nói mềm mại du dương thế này để nói chuyện, nàng cũng sẽ chẳng biết hóa ra thế gian còn cóngười như vậy. Tiếc rằng sau khi biến thành người cõi âm, chàng đã cực ít dùng giọng TrừngChâu.Chàng ở thành Kiến Khang này chỉ nói tiếng quan thoại, chàng thường gọi nàng “nương nương”, lúc tức giận gọi nàng “Trương Thúy Nga”, khi kết hôn gọi nàng “nương tử”, đều làtiếng quan thoại chuẩn mực.

Nhưng đây làlần đầu chàng gọi nàng “Thúy Nga” bằng giọng TrừngChâu, ấm nồng màmềm mỏng, khiến nàng nhớ tới ngày xuân năm nào gặp được chàng, làmột ngày xuân ấm áp, sesẽ giónhẹ bên Lan Khê… Nàng cũng nhớ tới sạp hàng đầu đường dùng quetrúc kéo mảnh ngàn ngàn vạn vạn sợi tơ mạch nha, làthứ kẹo ngọt ngào tan chảy thấm đượm vào tim, dẫu cóbị đuổi đánh chết thìnàng vẫn muốn ăn hết. Nàng nghĩ, nếu không phải vìmuốn gọi nàng, đoán chừng cả đời này chàng sẽ chẳng thốt ra hai tiếng quêmùa đến thế.Giọng TrừngChâu không cóâm “Nga”, bởi thế chàng phát âm cứ giống “Thúy Nhi, Thúy Nhi”. Nàng lặng nghe, biết rằng đời này mình thật sự chẳng thể thoát khỏi LýNhu Phong.

Cả đời này, nàng không cha không mẹ, không ai thương nàng, gọi nàng như vậy, chỉ cóLýNhu Phong.

LýNhu Phong ôm siết lấy nàng, nhènhẹ xoa dịu khắp thân nàng.Chàng biết nàng đau.Chàng vẫn muốn nàng, khát khao chưa giảm, nhưng đã dằn bớt hấp tấp, vội vàng.

Giờ đây cả người nàng đều mềm nhũn, từ tảng băng trôi tan chảy thành bùn mịn.Hay cóchăng đã hóa thành con suối đầy nước trong. LýNhu Phong đã đào sâu vào tận suối nguồn, khơi dậy dòng suối ẩn tàng nơi nàng.Mỗi một mạch ngầm đều trào dâng ấm áp, dịu dàng, giúp nàng dễ chịu, cũng để người trên nàng vui thích.

Nàng loáng thoáng ngheđược tiếng suối ngân, cảm giác xấu hổ chợt ùa đến. Nàng đã từng chết lặng, đã phải quen với tình cảnh không mảnh vải chethân trước mặt hoạn quan, nàng xem đấy làhình phạt, màquên mất thế nào làngượng ngùng vàbối rối.

Nàng nhắm nghiền hai mắt trốn nơi cổ chàng. Trăm lần rồi chăng? Nghìn lần rồi chăng? Nàng bỗng nghecóngười đẩy cửa tiến đến, theo tiếng bước chân, không chỉ một người. Nàng chợt như con têtê, co rút thành một cuộn tròn béxíu rúc bên chàng. Những người kia dừng trước giường, chàng cũng đột ngột ngừng lại, vùi đầu thở dốc bên tóc mai nàng.

Nàng vìxấu hổ màcăng thẳng, chẳng dám động đậy, toàn thân đều cứng đờ. Bỗng đâu cóthứ gìlành lạnh, từ từ ngập tràn nơi giao kết.

Những người kia lục tục rời đi. Tự nhiên nàng nhớ tới trong nhàcủa dân nuôi tằm, trên tấm giấy bổi to làvôsố bướm tằm kết đôi. Nào cóai sẽ chia tách đôi bướm tằm đang hoan hợp?

Cửa khép lại, bấy giờ toàn thân nàng mới thả lỏng, thở hắt ra.Chàng dường như cũng buông tiếng ngâm trầm khàn theo một hơi đấy của nàng, lại ôm thật chặt nàng vào ngực.

Chàng cầm bàn tay vôlực của nàng áp lên thân mình, chàng khekhẽ thìthào: “Thúy Nhi, Thúy Nhi, cuối cùng ta đã nhớ rõ hình dáng nàng rồi. Nàng hãy xem ta đi, cũng nhớ kỹ ta nhé.”

Giữa bóng tối bao trùm, chàng cầm tay nàng vuốt lên mặt chàng, để nàng chạm vào đôi mắt chàng, sống mũi chàng, bờ môi chàng…Mắt nàng chợt cay, rốt cuộc nàng đã hiểu, chàng đâu phải cố ýxâm phạm nàng. Nếu không cho rằng mình đang mơ, thìelàchàng chẳng dám tùy ýlàm càn với nàng thế.Mãi đến bây giờ chàng vẫn chưa nhớ ra tướng mạo nàng. Kỳ thực, cho dùcónhớ được thìcũng đã qua hơn bảy năm, nàng đã trưởng thành thay đổi rất nhiều.

Chàng từng chút từng chút lưu luyến khắp thân nàng, đều bởi vìmuốn biết đến tột cùng nàng trông ra sao. Trương Thúy Nga trong lòng chàng, cóthể nào lại không mang một dáng hình hoàn chỉnh.

Chàng ghésát lại, thủ thỉ phả hơi vào tai nàng: “Thúy Nhi, sau này nếu ta tìm tới, nàng nhất định phải nhớ rõ ta.”

Nàng nhủ thầm, còn phải dặn thế sao?Cho dùchàng cóhóa thành một đống xương khô, thành một nắm tro tàn, nàng đều sẽ nhận ra được.Cả cổ họng đã têcứng, nàng nghẹn ngào ừ một tiếng.

Nàng vỗ về tấm lưng rộng như loài cávoi côđộc của chàng. Nàng tự hỏi, người đàn ông nàng đã vọng tưởng mười năm này, vìlẽ gìchạm đến nơi đâu cũng làchua xót? Không không, hiện tại chàng đã làcủa nàng, nàng hẳn phải vui vẻ, phải hân hoan, phải phóng túng mới đúng.

Nàng nhẹ nhàng rướn lên, ngửa đầu hôn chàng. Nàng đồng thời chạm vào thế giới thẳm sâu nơi chàng. Thứ hung mãnh ngủ đông trong thân nàng kia bỗng dưng thức tỉnh, bừng bừng lớn mạnh, bắt đầu đẩy thúc nàng, nhấm nuốt nàng, khuấy đảo nàng. Lần này nàng không hề sợ hãi. Đây làngười cõi âm của nàng, làLýNhu Phong của nàng, làlang quân của nàng. Đây làhạnh phúc bénhỏ của nàng, dẫu chỉ tồn tại vài canh giờ cũng tốt.

Không gian quanh đấy làmột vùng hỗn độn.Ánh lửa vàng kim hừng hực bốc cao tận ba ngàn trượng giữa âm gian, người cõi âm nghịch thế màsinh cũng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Khícực âm cực lạnh trên thây kia được thân thể dương bạt thấm nhuần, căng đầy thành một cuộn khổng lồ mạnh mẽ. Khắp trong phủ, một đêm này lácây trút cạn, sương đọng trắng xóa hóa mây mù.

Trương Thúy Nga không biết mình bị giày vòbao lâu. Nàng đã quên mất một chuyện, códương bạt ở bên thìngười cõi âm bị tiêu hao bao nhiêu sức lực đều mau chóng phục hồi.Chàng như chẳng biết thỏa mãn. Nàng sực nghĩ, cókhi nào dương bạt vàngười cõi âm sẽ gặp cảnh mây mưa tới chết? Nàng rốt cuộc không thể chịu nổi, nàng khẩn cầu, Nhu Phong, chàng tha cho ta đi.

Vẫn làvìmột vòBạch Đọa xuân lao chuốc say chàng. Bạch, đọa, xuân, lao [*], nàng chầm chậm nhẩm bốn chữ này. Khen thay ai khéo đặt tên ấy, chuếnh choáng tựa như cả một đời nàng quen biết LýNhu Phong.

“si dại sa vào rượu xuân”.

…

Nàng cẩn thận mặc y phục, cẩn thận chải đầu.Mặc đồ chải đầu xong, nàng lại đi qua mặc giúp LýNhu Phong. Trước gương đồng đốt nến sáng, nàng chải từng lọn từng sợi tóc cho chàng.Mái tóc đen nhánh rơi mất sợi nào, nàng nhẹ nhàng vuốt lên, một sợi óng mượt chắc khỏekhác lại mọc ra từ đầu ngón tay đấy.

Tóc chàng như đầm nước quấn quanh ngón tay nàng. Nàng chải từng chút, trong lòng cũng từng chút trầm tĩnh lại.Chải đến một lọn tóc cuối cùng, một phần chấp niệm sau cuối trong nàng cũng rời đi.

Nàng nâng chàng dậy trước gương đồng, ngắm nhìn dung mạo tựa ánh nước hòa dịu đầu xuân trong gương.Sau mới chậm rãi hạ chàng xuống, đặt chàng gục lên bàn trở lại giống ban đầu vừa thiếp đi. Nàng cúi đầu, khẽ hôn lên gòmánhư ngọc mát rượi của chàng. Nàng nói:

“Người người đều bảo thàlàm chóthời bình, chớ làm người thời loạn. Người người đều căm hận loạn thế này, riêng mình ta thích nó—— ”

Nàng cười nhènhẹ, nước mắt tuôn rơi.

“Nếu không phải vìloạn thế này, loạn đường lối thiên địa, loạn trật tự nhân gian, thìta làm thế nào, cóthể cùng chàng chung bước đến nay?”

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 56

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

Khi bước ra khỏi phủ, Trương Thúy Nga thuận tay vuốt lại tóc, thấy sao trống trơn, mới phát hiện không còn đóa dành dành nữa.Chắc làtrước đóLýNhu Phong tháo tóc nàng đã gỡ xuống, chẳng biết bỏ ở đâu rồi.

Giờ cómuốn trở về tìm cũng không được.Vậy thôi, để trên đường ra trận thử nhìn quanh xem, nếu gặp được đóa khác thìhái sau… Bên đùi nàng mỏi nhừ, dưới chân bủn rủn, phải vịn tường mới cóthể đứng vững.Vừa ngước mắt, đã thấy ThôngMinh tiên sinh.

ThôngMinh tiên sinh cũng khoác đạo bào khi lập đàn làm phép, bên trong làáo bát quái tím nhạt căng phồng giữa giórét. Trên mặt ông cụ như đã kết sương, trong ánh mắt hiện đầy băng châm. Nàng nhận ra giữa đống châm đólàmấy chữ to:

Không biết liêm sỉ.

Nàng cười ngượng ngùng, chống người đứng thẳng lên, vuốt mái tóc búi cao không cómột sợi rối loạn, khôkhốc nói: “Để tiên sinh đợi lâu.”

ThôngMinh tiên sinh chắp hai tay sau lưng, râu dài tung bay theo âm phong.Ông cụ cất giọng nghiêm khắc: “Trương Thúy Nga, hãy nhớ rõ bổn phận của ngươi.”

Trương Thúy Nga cười khan: “Vâng.” Nàng cũng chẳng muốn nhiều lời với ThôngMinh tiên sinh. Phía trước làmột con ngựa to đen nhánh đang đứng chờ, trên cổ cóbuộc túi đựng đầy sách thuật số chuẩn bị sẵn cho nàng. Đấy không phải ngựa ôcủa nàng. Nàng đi vòng qua người ThôngMinh tiên sinh, nghetiếng ông cụ vẳng lại từ sau lưng:

“Đừng quên trước kia ngươi chỉ làđứa ăn mày đầu đường xóchợ, phải hát ‘Vui rắc hoa’ ① để xin cơm, lừa tiền.”

Trương Thúy Nga chợt đứng sững, chốc lát sau, nàng cười gằn.Hàng mày dài mảnh tùy ýnhướng cao, khiến nụ cười này dần dần hiện rõ khinh miệt, tỏ rõ chẳng thèm chấp nhặt. Nàng cao ngạo ngẩng đầu, dứt khoát phóng thẳng lên ngựa.

***

Trống con lớp lớp nổi vang dậy đất, cờ xírợp rợp phất phới bụi mù. Đại quân tuyên bố gồm bốn mươi vạn người đã trải khắp đường ranh ngăn cách thiên địa, kéo dài từ đông sang tây, thế đến tựa vũ bão, tựa đầu sóng Tiền Đường sục sôi cuốn phăng hết thảy, nhận chìm hết thảy.

Thành Thạch Đầu ba trăm năm trong màn đêm như con sư tử gồng căng cơ bắp đã vào thế phục sẵn.Mỗi một phiến đáđược đào lên khỏi lòng đất đều sừng sững vươn cao, giữa các khehở cắm chi chít chông sắt, trường mâu.Sông sâu cuồn cuộn chảy, trăng rót bạc bao trùm, tòa thành này vốn thật nhỏ bégiữa thiên địa.Song đêm nay, hoàng triều suy bại muốn hóa ra mãng xàkhổng lồ háto miệng máu nhắm thẳng vào nó, mànócũng kiên quyết phải làm tảng đácứng sắc nhọn đập nát miệng mãng xà.

Không ngoài dự liệu của TiêuYên. Đại tướng quân pheĐại Ngụy đã quen dùng lối đánh kéo dài thời gian, khảo nghiệm lòng nhẫn nại của đối phương, nay lại đột ngột phát lệnh dốc toàn lực công thành ngay giữa đêm khuya.

Trước đóquân Ngụy được nghỉ ngơi dưỡng sức một ngày, nên thời khắc này thế đến như chẻ tre, rầm rập kéo theo thang móc, thang mây, máy bắn nỏ hai mươi bốn khung, máy bắn đá, xephátường [1], chấn động khiến cả tòa thành Thạch Đầu cũng rung bần bật. Nước sông TầnHoài dậy sóng sủi tăm, lớp sương dày trên đêdồn ép thành đặc quánh.Mỗi nhàmỗi hộ, từ giàtrẻ lớn bé, đến khỏekhoắn, bệnh tật, tất cả đều cầm chắc côn sắt, dao phay, cùng nhau thủ sẵn sau cửa. Bên tai họ truyền đến hàng chuỗi tiếng ầm ầm rền rĩ, mặt đất dưới chân liên tục rúng động.

TiêuYên mặc giáp dày, đứng thẳng trên tường thành cao quan sát thế trận. Thi thoảng lại cógạch đá, tên bay sượt qua y, thân vệ cố khuyên tránh ra sau nhưng y nhất định không đáp ứng.

“Côchính làngười mang thiên mệnh, tất được thần linh khắp thiên địa phùhộ. Kiếp nạn lớn nhất trong mệnh số đã vượt qua được thìtuổi thọ ắt phải làtám mươi sáu năm, chắc chắn sẽ một bước lên trời, sao cóthể chôn thây ở đây!”

Trừng vương vũ dũng nhường này, sĩ khícác tướng sĩ giữ thành lập tức tăng cao, phấn chấn hôvang rền trời.

Sương giában đêm kết tầng mùmịt, hai mắt TiêuYên rực sáng, trở thành thứ móng vuốt của loài hổ báo, móc dính vào mỗi một góc xa trên chiến trường.Quân Ngụy chết đi, lính giữ thành rơi khỏi tường cao, máu đào tưới đẫm đất đen, ươm giống độc mọc lên hàng đống thi hài.

Người đã trải sinh tử, người từng băng biển máu, giữa gióbụi khói lửa vẫn cóthể tỉnh táo làm mãnh thúẩn sâu rình mồi.Y làthợ săn dõi theo con mồi, tay y nắm chắc trường kích, chờ đợi một thời cơ chuẩn xác.

…

Bão Kênương nương ngồi xếp bằng giữa bóng tối, sau lưng làvôsố đôi mắt chớp động. Trong nửa tháng này cómột đoạn thành bao ② được xây dựng cấp tốc quanh thành Kiến Khang.Chỉ làmột đoạn thành bọc quanh cổng chuyên dùng để tăng cường phòng ngự cho các thành trì, nên chẳng ai cảm thấy cógìlạ.Mãi đến tận trước lúc quân Đại Ngụy dàn trận tấn công, thìmột số ít binh lính giữ thành mới biết, lần lượt cónhững chiến xa chekín vải đen, nhân lúc tối trời màchạy vào thành bao.

Những chiến xa đen tuyền kia xem chừng đều chở đầy người, ấy thế màlại cực kỳ im ắng, không cóbất cứ động tĩnh gì.

Sao BắcCực đã chuyển đến giữa trời, gieo từng tia sáng li ti xuống thế trần, kết thành từng hạt nhỏ vụn rơi trên búi tóc Bão Kênương nương, khiến búi tóc đen nhánh ấy như lóng lánh sắc xanh của kim loại. Nàng nhắm mắt lại, ngồi giữa chiến xa vách sắt được điều khiển bởi một người cõi âm lực lưỡng.

“Nổi trống xuất chiến, khua chiêng thu binh.” Bên tai vang lên giọng của TiêuYên, y đích thân dạy chiến thuật cho nàng.Chẳng biết tại sao, điều này khiến nàng dần dần không còn hận y như trước nữa.

Y không phải người tốt, nhưng, khi làm vương, nhất làso với những đế vương khác, y thật sự vẹn tròn trách nhiệm, thậm chícòn làưu tú.

“Khi dùng gần hết người cõi âm thìchúng ta sẽ khua chiêng. Ngươi từ vị trítiên phong lùi về sau, sẽ cóquân đội tiếp ứng ngay.

“Sử dụng người cõi âm chỉ làhành động bất đắc dĩ khi quácấp bách, nhằm để giảm bớt thương vong của tướng sĩ, đồng thời tạo cơ hội dồn sức phản kích, một trận diệt sạch quân Đại Ngụy.Cónhư thế, bình định thiên hạ làtrong tầm tay.

“Ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Nếu cậu ấy tỉnh lại màkhông thấy ngươi còn nguyên vẹn, thìđólàta cótội với ngươi, cũng cólỗi với cậu ấy.”

Bão Kênương nương chậm rãi mở mắt, xephátường ở phía xa tông ầm ầm như sấm rền, bụi đất lào rào rơi xuống giữa kheđá. Cả tòa thành bao lung lay nghiêng ngả.

Thành bao sắp bị phá.

Nàng đứng dậy giữa các vách sắt của chiến xa, vuốt phẳng vạt áo.Dưới ánh sao, đôi tay mảnh khảnh đầy sức mạnh kia xếp chồng tạo thế phức tạp, từng ngón duỗi gập, nhật nguyệt hợp nhất, thân thỉnh ĐịaSát, quyết khớp ThiênCương. Ngay khoảnh khắc tường thành vỡ vụn, gỗ đávăng tứ tung, nàng ngheđược tiếng trống nổi thùng thùng.

Thúc trống xông trận!

Nàng vụt mở mắt, thẳng người lên, tay hướng Bắc Đẩu, thiên địa vạn hóa, nhập xuống một thân.

“Tam Thanh trên cao, nhật nguyệt soi tỏ, uy truyền tam giới, thống lĩnh vạn linh —— TỈNH!”

Lábùa chu sa thoắt hóa tàn tro chấp chới bay khắp trời, đất bằng chợt nổi sấm rền giógiật.Giócuốn thốc tung tất cả vải đen chechiến xa, cánh cổng địa ngục mở toang.Chuông trấn hồn réo rắt vạn dặm. Tay dương bạt vừa chỉ, trong âm gian liền bắn ra hàng chuỗi lửa đỏ. Bùa chúvừa cháy sạch kia tựa như cổ trùng tìm kiếm vật chủ, lướt tới giữa mi từng người cõi âm. Pháp ấn tỉnh thi phập phùgõ vang bốn ngàn hồn phách. Bốn ngàn người cõi âm, đồng loạt biến thây ma.

Binh lính Đại Ngụy đánh vào thành bao không hề biết mình gặp phải thứ gì. Đại đao vàtrường mâu của chúng dường như đã nhập ma, máu tươi đổ chẳng dẫn đến tử vong, vỡ nát còn sẽ sinh sôi lại.Xác thân chúng thoắt chốc đã bị xétoang, trường mâu trong tay xuyên qua tim chính mình, đại đao trong tay bổ tung óc chính mình.Chúng không hiểu vìsao mình chết, chúng không rõ mình chết thế nào.Chúng chỉ lờ mờ biết được, tựa hồ mình vừa mở ra cánh cổng địa ngục hung tàn, để lũ ác ma bòlên từ lòng đất.

Đây đích thực làmột cõi địa ngục.Chiến xa chở dương bạt chạy đến đâu, người cõi âm lại như châu chấu đông nghịt trời, cắn xésạch sẽ hoa màu còn sống. Những nơi chiến xa cán qua, đều làthi thể bebét, xếp thành lớp lớp chồng chồng trên mặt đất.Âm phong trong thiên địa rít gào, tiếng hôcông thành dần dần lắng xuống, thay vào đólàtiếng khóc than rền rĩ của vạn quỷ trong đêm. Những ai phải trải qua một đêm này đều vĩnh viễn không thể nào quên thanh âm kia, một đêm này họ đã chẳng còn ở nhân thế.

TiêuYên trên đầu thành lạnh lùng quan sát hết thảy.Y đã thấy thế trận thây ma của người cõi âm từ trước, thậm chíy còn tự tay thao luyện vài lần.Song khi thế trận này thực sự triển khai, y vẫn cảm giác được thứ buốt lạnh tận xương tủy khi đi ngược lại đạo của thế gian.

SÁT!

Đứa bétrong chùa Đại TừÂn bỗng dưng mở to mắt.

SÁT!

“Điện hạ!”

Kỵ binh giấy của ThôngMinh tiên sinh bay vọt ra từ hai bên tường thành, tách riêng cánh quân rối loạn của Đại Ngụy. TiêuYên vung cờ lệnh, đội quân phục ngoài thành nhờ thuật chemắt yểm hộ, cấp tốc diệt sạch đám quân mất trật tự đấy.

Chỉ sau ít phút hỗn loạn ngắn ngủi vìbị người cõi âm cắt xẻ hàng ngũ, quân Đại Ngụy đã ýthức được mình phải đối đầu với thứ gì.Chúng tướng rốt cuộc vẫn hiểu biết sâu rộng, lập tức nhận ra đây đều làngười cõi âm. Đã vào đất chết thìchớ nên oán thán thừa thãi, trong lòng cókhiếp hãi cũng cầm chắc không còn đường lui. Người cõi âm biến thây ma luôn chỉ cắm đầu cắn xé, mãi đến khi bị băm thành muôn mảnh hay hóa cốt mới thôi. Đội quân Đại Ngụy kiêu ngạo, tự mãn đồng loạt bị nỗi sợ tử vong dồn ép màđông kết, cấp tốc bày ra tư thái ngoan cường vàbạo tàn nhất từ trước đến nay.

Chúng mau chóng xác định hai nhược điểm lớn của đội quân người cõi âm này, thứ nhất làdương bạt, thứ hai làbọn người cõi âm ở ngoài rìa không nhận được dương khícủa dương bạt.Dương bạt rất khótiêu diệt, chiến xa vách sắt đâu dễ phábung, người cõi âm bâu quanh dương bạt như bầy ong chen chúc bên ong chúa, cơ hồ chẳng chừa một kẽ hở nào để đột phá. Bởi thế chúng bắt đầu chém giết người cõi âm ở ngoài cùng trước. Bị chèn đến sát mép thường làbọn nhỏ yếu nhất, tàn tạ nhất.Rời xa dương bạt, sau khi bị bằm nát thìkhả năng hồi sinh của bọn này rất kém.

…

Nhịp trống trên tường thành lúc nhặt lúc khoan, lúc nặng lúc nhẹ, truyền đến tín hiệu biến trận cho dương bạt trong chiến xa. Đội quân người cõi âm đạp lên máu huyết, thi hài, nhích dần từng tấc đến gần trung tâm của quân Đại Ngụy.Máu thịt văng đầy trời, binh lính Đại Ngụy gào thét ngã như ngả rạ. Tướng quân Đại Ngụy kiên định ngồi ngay ngắn giữa trận, bình tĩnh ban lệnh, chỉ huy quân mình bọc đánh hai bên sườn, dùng chiến mã tách người cõi âm khỏi dương bạt, siết chặt vòng vây, chầm chậm nuốt lấy cả bầy mấy ngàn người cõi âm từ ngoài vào trong.

Chúng cóthừa kiên nhẫn, chúng tự xưng làđại quân bốn mươi vạn lính, nhiều gấp trăm lần đám người cõi âm này.Một trăm giết một, làquáthừa rồi.

Vòng vây đang không ngừng thu nhỏ, máu thịt người cõi âm rơi vãi khắp nơi, nhung nhúc như sâu bọ, ghêtởm khiến rất nhiều binh lính nôn hết ra.

Phong vân phía chân trời nhiễu động, sắc trời biến ảo khôn lường. TiêuYên lặng im bất động đứng trên tường thành, chiêng đồng đã chuẩn bị sẵn sàng bên người y.Y nhìn đăm đăm vào một vùng đã nhiễm đỏ máu tươi, chùy gỗ trong tay giương cao.

“Điện hạ, người cõi âm ở gần dương bạt rất khó bịđánh bại, vẫn cóthể chờ thêm chút nữa.” ThôngMinh tiên sinh bên cạnh TiêuYên lên tiếng.

Người cõi âm giết nhiều hơn một kẻ địch, gánh nặng trên vai tướng sĩ sẽ giảm bớt một phần, khả năng sống sót sẽ tăng thêm một phần. Bốn ngàn người cõi âm này, nhất định phải tận dụng triệt để.

ThôngMinh tiên sinh nghĩ như vậy. Bão Kênương nương, cũng nghĩ như vậy.

Chỉ cóđiều nàng còn nghĩ nhiều hơn chút là, khả năng sống sót của tướng sĩ tăng thêm một phần, thời gian TiêuYên bình định thiên hạ sẽ rút ngắn một phần.

LýNhu Phong, chàng sẽ vui vẻ hơn một phần.

Nghĩ đến đây, nàng cũng sẽ cười khekhẽ.

Mùi máu tanh, mùi xác thối đã đậm đặc khiến nàng chết lặng. Nàng thân ở giữa các vách sắt, chỉ dựa vào la bàn vàtinh tútrên trời để xác định thời gian, phương hướng. Nàng đã sớm cảm nhận được tốc độ tiến đến trước đang biến hóa mạnh, càng lúc càng chậm chạp, gian nan.

Các vách sắt của chiến xa đã hư hại nghiêm trọng, bao nhiêu mũi tên nặng đâm xuyên qua vách dày, thậm chícòn cóđálửa rơi vào trong xe. Nhưng không sao, nàng không sợ hãi. Bầu trời đang bắt đầu hửng sáng. Từ những lỗ thủng trên vách xe, nàng nhìn đăm đăm ra ngoài, nhìn vào cảnh tượng quân Đại Ngụy vây giết người cõi âm.

Thực ra đâu phải nàng chưa bao giờ thấy người cõi âm trúng chútỉnh thi, nàng thậm chícòn từng chém nát Long viên ngoại trúng chútỉnh thi.Một dương bạt muốn đối phóngười cõi âm đã biến thây ma thìcần phải chém liền tay, suốt quátrình không được do dự.

Xử lýLong viên ngoại, nàng cũng chẳng cócảm giác gì, không cóthương hại, không cóquánhiều căm phẫn. Nhưng trước nay nàng chưa từng gặp hàng loạt người cõi âm biến thây ma như thế. Những người cõi âm này nàng đã ở cùng một thời gian ngắn.Mặc dùhọ bị trúng chúthuật màđông cứng, bất động, nhưng từ những tổn thương trên thân họ, từ ngàn vạn biến hóa trong mắt họ, nàng nhìn ra được câu chuyện của riêng mỗi người.Họ thật sự làgiống loài kỳ quái, họ không phải con người, nhưng lại đúng làcon người.Hiện tại họ đã mất sạch lýtrí, chỉ biết nghetheo sự sai khiến của nàng, chỉ còn hung hãn, tàn nhẫn tấn công quân Đại Ngụy. Tất cả họ đều đã biến thành con rối.

Phía ngoài vách xelàmáu chảy thành sông, trời long đất lở, bên trong xelại rất yên tĩnh.Ánh sáng của thất tinh Bắc Đẩu dần dần nhạt nhòa, cảnh vật trước mắt nàng từ từ hiện rõ —— Nàng nhìn thấy ngựa ôkéo xecũng mặc giáp sắt, đang bước đi dưới sự điều khiển của người cõi âm. Đây không phải làngựa ôcủa nàng, nàng chẳng nỡ để ngựa ôsắp làm cha của la con phải ra trận, biến thành một con nhím ô.

Cũng như TiêuYên cóthể để bốn ngàn người cõi âm chiến tử sa trường, lại quyết không cho người cõi âm LýNhu Phong bước một bước vào biển máu Tu La.

Bỗng nhiên Bão Kênương nương nhớ tới câu, Phật nói, chúng sinh bình đẳng. Nhưng thế gian này chung quy không cógìlàbình đẳng, yêu hận của họ đã khiến vạn sự vạn vật trên thế gian phân hóa rõ rệt. Thế nhưng, con ngựa ôxa lạ kia cótội gìđâu, bốn ngàn người cõi âm xa lạ kia cótội gìđâu.

Hết thảy đều vìloạn thế.

Mànay đã đi tới tình cảnh này —— Bão Kênương nương nghĩ, nàng ngherõ từng tiếng vọng ra từ tòa thành, coong, coong, coong, coong, mỗi tiếng mỗi sốt ruột. TiêuYên đang gọi nàng về. Bây giờ trở về, vẫn còn kịp, nhưng —— Nàng không muốn lui về sau, bởi đã tới nước này.

Đêm nay mặc sức sát sinh đến tận đây, nàng đã mang nghiệp chướng nặng nề, đủ để bị đày xuống địa ngụcVôGian.

Nếu đã phải vào địa ngục, vậy thìchẳng sợ xuống sâu hơn một tầng nữa.

Giết nhiều thêm một tên lính Đại Ngụy, TiêuYên sẽ bình định thiên hạ sớm được một ngày, LýNhu Phong, chàng sẽ vui vẻ hơn một phần.

Vàtrận tàn sát như đêm nay, cũng sẽ không xảy ra nữa.

Nàng lẩm nhẩm trong lòng. LýNhu Phong, LýNhu Phong, Nhu Phong, Nhu Phong, thật giống một ma chúdịu dàng. Một ma chúkhiến nàng thàrằng bị nghiệp hỏa đốt làm tro tàn cũng tuyệt đối chẳng muốn lùi lại nửa bước.

Bốn vách sắt vẫn liên tục chấn động.Âm rung kia chưa lúc nào ngơi nghỉ, càng lúc càng dồn dập, rõ ràng như nỗi lòng mỗi người nơi đây, cũng càng lúc càng nôn nóng.

Trương Thúy Nga chậm rãi đứng thẳng lại giữa các bức vách.Chuông trấn hồn reo vang, mười ngón tay mảnh khảnh mạnh mẽ của nàng gập bẻ nắm lấy nhau, liên tiếp thi triển vôsố thế pháp quyết phức tạp. Từ miệng nàng tuôn ra lửa đỏ thiêu rụi bùa chú, linh khítrong thiên địa đang dần yếu đi bỗng chốc ồ ạt tụ hội nơi ThiênCương, tụ về sinh sát khí.

“Đến tột cùng làTrương Thúy Nga muốn làm gì!”Rốt cuộc người trên tường thành đã phải gầm to.

ThôngMinh tiên sinh cũng không thể trả lời vấn đề này cho y.

Song trên chiến trường, tất cả mọi người, tất cả người cõi âm đều ngheđược giọng của dương bạt, làthứ âm thanh nghèn nghẹn, ngang ngang nhưng lại hết sức rõ ràng ——

“Cửu khíĐế quân, nhận thần ấn này [2].Dương sinh âm sát, quỷ thần tuân theo!”

Khắp chiến trường, bất thình lình, lại cóvôsố người cõi âm trỗi dậy —— Những người cõi âm vừa được sinh ra trong đêm này, lại một lần nữa cảm giác được dương bạt triệu hoán.

Tro bùa tỉnh thi bay tới giữa mi từng người cõi âm mới xuất hiện, chớp mắt, lại làmột đợt biến thây ma điên cuồng.Máu tanh sát khíquét ngang toàn bộ sa trường.

Màđúng lúc đấy, chiến xa vách sắt cũng hoàn toàn bị xuyên thủng.

Lời tác giả:

① ĐiệuVui rắc hoa: Nguyên làmột đoạn do tăng lữ niệm khi truyền bákinh Phật trong dân gian, về sau cải biên thành điệu “Hoa sen rụng” trần tục hơn.Sử sách ghi nhận điệu “Vui rắc hoa” bắt nguồn vào thời Đường, nhưng nói không chừng đã cótừ thời Nam Triều sớm hơn chút rồi.

② Thành bao: Thời gian xuất hiện thìvẫn phải chờ giới khảo cổ kiểm chứng, cóđiều làtừ thờiHung Nôđã thấy hình mẫu ban đầu. Thành bao được phổ biến, xây dựng nhiều nhất vào thời Ngũ Đại, Bắc Tống, trước đórất hiếm khi dùng tới.

~♥~♥~♥~

Thành bao ở cửa tây thành cổQuảng Phủ:

Một loại công cụ dùng để leo lên cổng thành. Tương truyền thang mây được Lỗ Ban phát minh vào thờiXuân Thu, nhưng thực ra vào thờiHạ ThươngChu trước đóđã xuất hiện với tên thang móc. Lỗ Ban cải tiến thành cấu trúc gồm 3 phần làbánh xe, thân thang gập vàmóc sắt ở đỉnh thang.

hệ thống nhiều khung nỏ gắn vào một giáchung, mỗi khung bắn được nhiều tên. Loại máy bắn nỏ này được ghi nhận lần đầu trong cuốn «Bắc sử», cóđoạn về ThànhVăn đế của Bắc Ngụy dùng máy bắn nỏ 13 khung, khi căng dây mỗi khung phải cần tới 6 con trâu kéo.

Mẫu khung nỏ lắp trên giá:

Máy ném đá:

phátường (xeLữCông): Loại chiến xa công thành cỡ lớn do LữCông Khương Tử Nha phát minh.Xegồm nhiều tầng với độ cao xấp xỉ tường thành định tấn công, dài vài chục trượng, trong đóchở mấy trăm lính vàtrang bị đủ thứ đồ nghề để xâm nhập vào thành như cung, nỏ, thương, kích, đao, mâu, thang, móc, ván gỗ… Thường được phủ da để giảm nguy cơ bị đốt cháy.

Khi áp sát tường thành thìlính ở các tầng trên nhảy lên tường đánh giáp lácà, tầng dưới dùng đầu gỗ nhọn tông vào phátường. Loại xenày cồng kềnh nên gặp địa hình không phùhợp thìkhóphát huy tác dụng, nhưng một khi xuất hiện thìsẽ cósức uy hiếp khổng lồ.

Hình bên phải làminh họa trong «Võ bị chí»:

Cửu khíĐế quân, nhận thần ấn này:Một phần trong câu chúkhi bắt quyết để dùng loại ấn vôhình do thần linh ban tặng, được ghi trong «Chính thống Đạo tàng».

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 57

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

LýNhu Phong khókhăn ngồi dậy, đầu đau như búa bổ.Chàng chưa từng uống nhiều rượu đến vậy.Chàng biết làTiêuYên chuốc say mình. TiêuYên hiểu rõ nhược điểm của chàng, chỉ cần y muốn buộc chàng uống thìchàng chẳng thể từ chối. Nhưng mới vừa nhấp môi, chàng đã biết làkhông xong rồi —— TiêuYên để chàng uống loại rượu Bạch Đọa xuân lao cực mạnh. Ngày xưa, nếu cóthể thìchàng đều tránh xa Bạch Đọa xuân lao.

May màchàng vẫn tỉnh lại.Cả người nồng nặc mùi rượu giúp chàng biết được làchưa qua quálâu.Chàng cố sức mở mắt. Thật kỳ quái làtrước mắt sáng choang, khiến chàng giật mình tưởng vẫn còn ở thời điểm trước khi bị mù.

Chàng nhìn về phía phát sáng kia.Ra làmột khung cửa sổ vuông vức. Từ đólóelên ánh lửa đỏ ngập trời, nhưng lại không phải hiện tượng tự nhiên. Điều này đâu thể làhiện tượng tự nhiên, vìnay chàng đã chẳng thấy được hiện tượng tự nhiên nữa, trong mắt chàng chỉ còn âm gian.Song trước giờ âm gian vẫn thường tăm tối, nào cóchói chang đến vậy.

Chàng cố xoa mắt, nhất thời không biết làthực hay ảo. Bên tai chợt vang vọng một giọng nói, thánh thót như sơn ca, “Lýcông tử.”Giọng nói này trùng lặp lên chất giọng lào khào của Bão Kênương nương, “LýNhu Phong.”

Lýcông tử.

LýNhu Phong.

Chàng lại nhớ đến nàng.Chàng nhớ rất rõ mình đã nằm chiêm bao, đã mơ một giấc mộng cùng nàng vui cuộc hợp hoan. Bão Kênương nương ăn mặc như một đạo cô, nhập vào giấc mộng của chàng.Chàng gỡ xuống đóa dành dành thơm ngát trên tóc nàng, gỡ bung mái tóc óng mượt được nàng búi gọn chỉnh tề. Làn tóc dài như tơ như lụa ấy trượt phủ lên thân thể nàng nhỏ xinh, cả người đều yêu kiều mềm dịu đến say lòng.

Chàng chỉ mới hồi tưởng thôi màtoàn thân đã biến đổi từng đợt, cứ như bị xối nước nóng nước lạnh luân phiên. Ngón tay không tự chủ màgập lại, thân thể không tự chủ màcăng cứng.Quáđỗi chân thực, chàng chẳng những nhận rõ dáng hình mỗi nơi mỗi chỗ đủ khắp người nàng, màcòn nếm được hương sữa nhènhẹ thoảng trên thân nàng.

Ban đầu nàng trong lòng chàng giãy giụa kinh lắm.Chàng thầm buồn cười, sao nàng ở giấc mộng này cứ thẹn thùng thế chứ, còn không cho chàng chạm vào.Chỉ elànàng trong này chưa ýthức được mình đã gả cho chàng, đã lànương tử của chàng. Nhưng chàng biết cóthế nào thìnàng vẫn luôn thương chàng.Quầng lửa vàng óng kia bùng cháy mãnh liệt như vậy, như muốn đốt sạch cả thế giới u ám của âm gian.Cho nên chàng mới dám tùy ýlàm càn, mới cả gan động tay động chân với nàng.Chàng muốn sờ từng chút xem, nương tử trong lòng chàng này, rốt cuộc làtrông thế nào.

Nương tử của chàng đúng làthật xinh, chỉ không giống tưởng tượng của chàng ở chỗ quámức mảnh mai vàsở hữu một đôi mắt dài. Trong lòng chàng cứ nghĩ sẽ làmày liễu mắt hạnh, hễ giận lên thìmắt hạnh kia sẽ trừng tròn vo. Nhưng nàng khác hẳn thế.Chàng chẳng thể tưởng tượng nổi, vóc người béxíu chừng này, sao cóthể hùng hổ vung rựa như vậy.

Chàng sờ lên mặt mình, cảm giác chắc đã cháy bừng rồi.Mặt người cõi âm màcũng nóng rẫy được, chàng biết mình không thể nghĩ tiếp nữa. Nếu cứ mãi kéo dài giấc mộng xuân này, nỗi nhớ mong về nàng sẽ trở thành chấp niệm chàng không nỡ buông lơi.

Nhưng bất chợt, chàng lại ngheđược gìđótrên tay, làhương hoa dành dành, hòa cùng hương thơm trên thân người ngọc trong mộng màtay chàng đã vần vòtrăm lượt.

Tim chàng như nổi trống dồn, trong đầu chợt lóelinh cảm xấu.

Cứ cảm thấy cóchỗ nào đókhông đúng. Lòng chàng rối bời cực độ, rối như cuộn chỉ xổ tung, chẳng thể tìm ra đầu dây manh mối.Chàng vội nhào đến bên cửa sổ, kéo toang rèm cheđể cảnh ngoài cửa kia hiện lớn hơn chút.Chàng chăm chúquan sát, rốt cuộc đã thấy rõ, đólànghiệp hỏa hồng liên, làánh lửa bùng lên từ tầng địa ngục nứt toác.

Chàng thả hai tay, chậm rãi lui lại.Vìsao âm gian này đột nhiên xuất hiện nghiệp hỏa lớn đến thế?Ánh lửa đã bao trùm cả một vùng trời.Chàng đụng phải cạnh bàn, chàng chợt lại nhào đến bên giường, điên cuồng tìm kiếm khắp lượt trên đấy.Song chỉ cóchăn đệm được trải gấp gọn gàng, tưởng chừng chưa từng phát sinh điều gì, không thấy cả một sợi tóc thừa.Chàng lại quỳ rạp xuống lần tìm dưới đất.Mòmẫm chốc lát, chàng chợt ngửi được hương hoa nhènhẹ, bởi vìkhôhéo mànhạt đi nhiều.Chàng lần theo hướng phát ra hương hoa, rốt cuộc moi được một đóa dành dành đã úa tàn kẹt giữa chân giường vàvách tường.

Hoa dành dành.

Lần đầu gặp gỡ ở chợ quỷ, chàng đã thấy nàng cài ít đóa dành dành trên tóc. Trong sân nhàcũ cũng trồng đầy các gốc dành dành. Làhoa dành dành luôn thơm ngát giữa thành Thạch Đầu ngập máu tanh, dường như vĩnh viễn sạch sẽ, tinh khôi, vĩnh viễn tách biệt khỏi bụi trần ôtrọc.

Làhoa dành dành ấy.

LýNhu Phong tông cửa xông ra.

***

Người cõi âm rơi vào tay những kẻ thế nào, thìmức phát huy tác dụng sẽ theo thế nấy.

Trương Thúy Nga không còn vách sắt chechắn, chính thức dấn thân vào màn tàn sát máu međầy mắt, gào thét ngập tai. Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu nàng, chính làýnghĩ kia.

Nhân gian thái bình sẽ không cóngười cõi âm, người cõi âm đều bởi loạn thế màsinh. Trăm ngàn năm qua đâu phải chưa từng cóloạn thế, vàchắc gìchưa từng xuất hiện người cõi âm. Thế nhưng các thuật pháp dùng để điều khiển người cõi âm, không biết tại sao chẳng hề cóbất cứ lưu truyền gìtới nay. Bằng không thìPháp Tuân cũng chẳng phải tốn mười năm vắt óc suy nghĩ cho ra một quyển chúthuật liên quan tới người cõi âm.

Nàng nhớ tới gã dương bạt đầu tiên gặp LýNhu Phong, điều gã muốn nhiều nhất chỉ làlợi dụng LýNhu Phong để kiếm ít tiền lẻ.Cuối cùng bán chàng đi, tự quyên góp cho mình một ngôi phùđồ bảy tầng.

Tới đạo sĩ Pháp Tuân, lão chỉ muốn dùng xác âm của người cõi âm cho con trai Tiêu TửAn hoàn hồn, từ đómưu cầu một chức vương sư bên cạnh Tiêu TửAn.

QuaDương Đăng, hắn muốn mượn tay người cõi âm giết Ngôvương Tiêu TửAn, để mình tự phong vương.

Đến lượt ThôngMinh tiên sinh vàTiêuYên, người cõi âm trúng chútỉnh thi dưới sự điều khiển của dương bạt đã trở thành đại quân kinh khủng nhất, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật.

Người cõi âm phối hợp với dương bạt, làthanh đao tàn ác nhất. Thanh đao này tăng trưởng theo gió, rơi vào tay người cótâm thế nào, thìsẽ trở nên sắc bén thế nấy.

Ở TiêuYên làdã tâm khuấy đảo thiên hạ.

Người cõi âm xung quanh vẫn liên tục kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên.Rất nhiều người cõi âm dùng thân mình chắn hết tên nhọn bắn thẳng vào nàng.Con ngựa ôxa lạ đã chết. Người cõi âm cao to đánh xecho nàng cũng bị xẻ thành từng khối, chưa kịp mọc lại đã bị băm nát nhừ.

Nàng nắm chặt rựa chém chết một tên lính Đại Ngụy xông qua được trận pháp người cõi âm quanh mình. Nàng tự hỏi, liệu cócòn tệ hơn được chăng?

Liệu sẽ cókẻ nào còn tệ hơn TiêuYên một lòng muốn đánh chiếm thiên hạ?Hay cókhi nào dã tâm của y tăng vọt, bản thân cũng tha hóa đi?

Con đường tàn sát của người cõi âm đã mở ra, sau này liệu chăng sẽ còn xảy ra chuyện tàn nhẫn hơn nữa?

Nàng cảm thấy mình thật quángây thơ.Cũng như việc nàng chưa hề lường trước sẽ cóhôm nay, nàng chẳng thể nghĩ ra còn chuyện gìtàn nhẫn hơn. Nhưng nàng biết, chắc chắn sẽ cókẻ nghĩ ra được.

Nhất định sẽ cótình cảnh tồi tệ hơn thế này.

Mànàng, đã không muốn tiếp tục trở thành một thanh đao, tiếp tay làm ác.

***

LýNhu Phong dễ dàng lao ra khỏi phủ.Cánh cổng địa ngục đã mở, ác quỷ lơ lửng bay quanh, choáng hết tầm nghetầm nhìn của con người, bởi vậy chẳng còn gìcóthể cản nổi người cõi âm như chàng.

Chàng không trông thấy thành trì, lại nhìn rõ được chiến trường Tu La.Chàng dõi mắt theo nghiệp hỏa hồng liên như từ lòng đất phun cao, đốt thành một biển lửa trải dài vôtận. Trước mặt chàng làhằng hàsa số quỷ hồn mới sinh bị lửa đỏ thiêu cháy vút lên tận trời, xoay vòng giữa tầng không tăm tối của âm gian, rồi lào rào thi nhau rớt thẳng xuống. Đấy làtrận giótáp mưa sa đầy những quỷ hồn.

Chàng không phải chưa bao giờ thấy chiến tranh, TiêuYên từng đích thân dẫn chàng đi xem các trận đại chiến.Chàng nhìn thử vài lần xong thìchẳng mấy hứng thú.Dùsao thìđều làTiêuYên thắng, chàng nghĩ, cógìđáng xem đâu.

Nhưng đây làlần đầu chàng chứng kiến chiến tranh của nhân gian bên mặt âm gian.Ai cóthể ngờ lại làcảnh tượng hệt như tận thế!Chàng chưa khi nào thấy nhiều quỷ hồn đến vậy, chen chúc, dày đặc ngồn ngộn khiến chàng chẳng thở nổi.Chàng chưa từng nghechừng ấy tiếng gào thét thảm thiết, chàng không thể không kéo vạt áo chekín hai tai.

Quỷ hồn đông đúc giúp chàng khỏi cần phải tìm đường.Chàng cứ chạy ngược dòng quỷ hồn đang túa đi, phóng thẳng tới chỗ nghiệp hỏa hồng liên.Chàng biết chắc chắn quầng lửa của mình cũng ở trong đó, bởi giữa nghiệp hỏa kia đã ngưng kết âm khíđặc quánh như mây đen chetrời, như côn bằng sải cánh!

Chàng chạy điên cuồng, cởi xuống áo khoác vướng víu.Chàng chợt cảm giác như hai vai bị một đôi tay bấu chặt, bên tai lại văng vẳng hai giọng nói trùng lặp vào nhau ——

—— Lýcông tử

—— Nhu Phong

Một giọng như sơn ca, một giọng khản đặc đứt quãng.

Nhưng đấy làcùng một người.

Chân chàng đột ngột vấp mạnh, chàng ngã lăn ra đất.Cánh tay xây xước không thấy đau đớn, chàng chỉ cảm giác nơi xương vai như bị ấn sâu. Tay chàng với vào áo chạm đến đấy, thử nhấn xuống, quả nhiên lànhưng nhức vìứ bầm.Chàng nhớ ra được, khi vừa bắt đầu, mỗi lần chàng tiến vào thìnàng rất căng thẳng, thậm chícòn đôi chút hoảng sợ. Nàng cố sức bấu chặt vai chàng, như thể chàng làkẻ địch của nàng, màcũng làchỗ dựa duy nhất của nàng.

Nhưng cảm giác các ngón tay bấm vào vai này, cớ sao cứ như đã từng gặp qua?

Trong đầu chàng chợt hiện ra một cảnh tượng xa xôi mơ hồ, cũng làở căn phòng tối đen không ánh sáng.Chàng chẳng mấy tình nguyện trút bỏ áo sống. Lần đấy TiêuYên buộc chàng vào, bảo làGiaCát PhùngSinh nắn xương xem mệnh cực kỳ chuẩn xác, một đời người thế nào đều ẩn chứa hết trong cốt tướng.

Khi đóchàng vốn không ưa chuyện bói toán này. Thứ nhất chàng chẳng tin cóngười thật sự chỉ nắn xương mànhìn ra chính xác được số mệnh. Thứ hai nếu biết rõ mệnh số cả đời, thìcuộc sống còn gìlàthúvị nữa?

Nhưng TiêuYên vừa dỗ vừa khuyên, vừa cứng rắn vừa mềm mỏng đẩy chàng vào, nên chàng đành phải thử một lần.

Chàng của năm mười bảy tuổi cứ bực bội ngồi ở đó. Thế rồi cómột đôi tay ấm áp vươn ra, thử dòxét giữa bóng tối. Đầu tiên làđặt lên mặt chàng, tiếp đódời xuống xương vai. Đôi tay kia rất mạnh mẽ, ngón tay thuôn dài, vừa chạm vào đã cảm thấy khớp xương cứng rắn, mới đầu chỉ dịu nhẹ, nhưng ngay sau đã cólực xuyên qua máu thịt đến thẳng cốt tủy.

Đây lànắn xương đấy?Chàng khịt mũi coi thường. Ngoài việc bị bóp đau thìchàng chẳng cócảm giác gìkhác.Xương cốt nửa thân trên gần như bị kẻ kia nắn hết một lượt, cứ như muốn tháo rời hết các khớp.

Sau khi ra ngoài, một tờ giấy vàng được đẩy qua khecửa, chàng thấy trên đólàmấy chữ:

Mệnh ngài hỗn độn, khómàlường được.

Thế này màbản lĩnh gì?Chàng đưa TiêuYên xem sơ rồi xénát vụn. Ngược lại trên giấy viết cho TiêuYên chi chít chữ, ghi làthọ đến tám mươi sáu tuổi, năm ba mươi tất cómột đại kiếp sinh tử, không qua nổi thìvong mạng, qua được sẽ một bước lên trời các kiểu.Hết sức chi tiết, khác hẳn những cao nhân thế ngoại nức tiếng xa gần toàn huyên thuyên mấy lời tối nghĩa khóhiểu.

Chàng búng vào mảnh giấy trên tay TiêuYên: Đồ giả.

TiêuYên kinh ngạc:Giả thế nào? Kết quả xem mệnh làgiả hay sao?

Chàng khinh miệt: Luyện Nhi, ngài bị lừa rồi. Kẻ nắn xương không phảiGiaCát PhùngSinh, kẻ viết chữ cũng không phảiGiaCát PhùngSinh.

Chàng rành nhất làphân biệt dạng chữ trên đồ cổ, cả mắt cả tay cả toàn thân, tất thảy đều đạt tới cảnh giới cực kỳ nhạy cảm.Chữ viết kia, cảm giác từ đôi tay kia, chỉ cóthể qua mắt TiêuYên, chứ làm sao lừa được chàng?

Chàng hời hợt nói: Đấy làphụ nữ.

Làphụ nữ.

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 58

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

Làvìsắp chết rồi chăng? Nàng bắt đầu hồi tưởng lại cả đời mình.

Kýức về một đời này của nàng đúng làbắt đầu từ Lan Khê.Dường như phải cóLýNhu Phong, thìcuộc sống nàng đây mới thật làđang sống. Những năm trước đóđều nhạt nhòa tựa mây khói thoáng qua.

Gặp LýNhu Phong tại Lan Khê, ma xui quỷ khiến thế nào mànàng lại theo chân họ đến thẳng TrừngChâu. Ở TrừngChâu rất khókiếm ăn. Tệ hơn nữa làmới đầu nàng chưa biết nói giọng TrừngChâu, thời bấy giờ TrừngChâu cũng không theo đạo Phật giống phương bắc, nàng hát “Vui rắc hoa” để xin cơm, nhưng chẳng một ai chịu bố thícho nàng. Nàng chỉ cóthể dùng ít tròvặt lừa dăm đồng lẻ để sống qua ngày. Đám ăn mày bản địa thấy nàng làngười ngoài, côi cút một thân một mình, lại chiếm chỗ hành nghề của chúng nên xúm vào đánh nàng một trận nhừ tử, suýt nữa đã mất mạng.

Nàng bị quăng vào đống xác người chết đói.Cũng đêm đó, lần đầu tiên nàng gặp người cõi âm. Kinh khủng nhất làngười cõi âm kia đã nát rữa chỉ còn phần thân mình, lại cứ vừa nhìn nàng vừa chầm chậm rướn tới, dọa nàng sợ kinh hồn bạt vía. Nàng nghĩ mình chắc chết ở đây rồi, nhưng thật không cam lòng vìnàng mới vừa nhác thấy LýNhu Phong thôi… Thế là, chỉ dựa vào một ýnghĩ về dáng hình kia mànàng quyết gắng gượng, cố sống đến tận khi gặp đượcGiaCát PhùngSinh.

Từ ngày đi theoGiaCát PhùngSinh, cuộc sống của nàng đã tốt hơn rất nhiều. Trước lúc quyết định nhận nàng làm đệ tử thìGiaCát PhùngSinh để nàng thử nắn vai cho mình một lần. Bản lĩnh của nàng vượt trên mong đợi củaGiaCát PhùngSinh.Ông nhìn đôi tay như gang thép mạnh mẽ kia của nàng, hiếu kỳ sao một côbégầy yếu vậy màlại cóđược đôi tay thế này. Nàng đáp lànhờ ba năm chàlưng cho quýtộc tại hồ nước nóng Tiêu Long.GiaCát PhùngSinh cười thật phức tạp, lẩm bẩm đây quả nhiên làthiên mệnh.Cóthể gặp gỡ sờ nắn nhiều người chừng đấy, đủ loại sang hèn, giờ không dạy cho con bénày thìcòn biết dạy ai.

Nhưng rồi tiệc vui chóng tàn, chưa được mấy năm,GiaCát PhùngSinh đã trúng gióqua đời. Đúng hôm ông vừa tắt thở, thi thể vẫn còn âm ấm, TiêuYên chợt xuất hiện, đem theo cả rương to đùng đầy tiền vàvàng bạc châu báu, bày tỏ thành tâm thỉnh cầuGiaCát PhùngSinh nắn xương tính mệnh.

Sau khi liệt nửa người,GiaCát PhùngSinh luôn từ chối dân thường đến xem bói, nhưng quan lại quyền quýlên tiếng thìông vẫn xem cho, bởi vìchẳng thể đắc tội họ.Quan lại quyền quýcũng thường ra tay rất hào phóng, bởi vìhọ cho rằng phải không tiếc vung tiền,GiaCát PhùngSinh mới không kiệm lời tiên đoán.

Nàng nhìn cả rương của báu sáng lóng lánh kia, thầm nuốt nước bọt. Nhiều tiền thế, đủ cho nàng sống an nhàn mấy đời.

Song, nàng đâu thể liều lĩnh theo vụ phiêu lưu này. Nếu bị phát hiện giả mạoGiaCát PhùngSinh nắn xương cho TiêuYên, nàng chỉ cómột con đường chết.

Thế lànàng từ chối y:GiaCát tiên sinh tuổi cao sức yếu, tinh thần đã suy giảm rồi, chỉ sợ khólòng nắn xương cho Trừng vương điện hạ.

Nàng đẩy thi hài chưa lạnh củaGiaCát PhùngSinh ra, để TiêuYên nhác trông cách rèm, chứng thực lời nàng vừa nói về ông.Cuối cùng thìnàng vẫn phải lo tính cho tương lai chính mình. Nếu hiện tại nàng báoGiaCát PhùngSinh chết rồi, thìtòa nhànày, vàtất cả gia sản củaGiaCát PhùngSinh đều bị tịch thu sung công. Thế thìnàng lại một lần nữa chẳng còn chỗ nương thân. Nàng cần chừa ra ít thời gian để chuẩn bị thêm.

Nhưng TiêuYên làloại người chưa đạt được mục đích thìquyết không bỏ cuộc.Y rất bất mãn:Chút sức để nắn xương cũng chẳng cónổi à?Vài bữa trước còn thấy bảo tiên sinh xem cho đại tư đồ đấy.Côchỉ cần tiên sinh nắn cho hai người thôi, đâu nhiều nhặn gì.

Hai người?Còn lại làai?

Lýcông tử.

TiêuYên liền ra lệnh dẫn LýBăng đang chờ ở ngoài vào.

Nàng cố dằn xuống niềm hân hoan quáđỗi dưới đáy lòng, nàng cố gắng bình tĩnh xác nhận:Công tử thứ ba nhàhọ Lýà?

Đúng, công tử thứ ba, nhàhọ LýTrừngChâu.

Khi đónàng biết, người kia ở trước mặt nàng chính làma quỷ, làma quỷ dẫn lối đưa đường, mêhoặc nàng bước vào đất chết.

Làchính nàng lựa chọn. Nàng cóthể cự tuyệt, nàng biết rõ tất cả hậu quả, nhưng đây chính làlựa chọn của nàng. Nàng không khống chế được hai tay mình, càng không khống chế nổi trái tim đang đập cuồng loạn.Các nhàvọng tộc luôn kín cổng cao tường, sau khi bước vào TrừngChâu, ước chừng mỗi năm nàng chỉ cóthể trông thấy Lýcông tử đôi lần.Cả đời nàng này, phải tới bao giờ mới cócơ hội được chạm đến chàng?

Nàng chỉ muốn nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng chạm tay vào chàng thế thôi. Nàng muốn biết, một người như vậy, khi chạm vào thìsẽ cócảm giác gì?

Nàng thật sự muốn biết, nàng muốn biết đến điên cuồng.

Nàng thấy như miệng mình mấp máy, nàng ngheđược giọng mình vang lên:Vậy, để nôtỳ vào hỏi tiên sinh xem sao.

Vừa gặp LýNhu Phong, hết thảy mọi thứ, toàn bộ đều vượt khỏi tầm kiểm soát. Thân thể nàng chẳng còn làcủa mình, tình cảm với chàng dường như biến thành một con quái vật hung mãnh, nấp trong lòng nàng.Con quái vật đấy dẫn dắt nàng làm tất cả mọi chuyện, bất kể nàng cónguyện ýhay không, đều chỉ để lấp đầy bụng nó, để nóliên tục sinh trưởng thành khổng lồ.

Nàng nhìn đôi tay mình nhuốm đầy máu tươi, nhìn thanh rựa đã sứt mẻ quánửa, nhìn máu thịt bung bét rơi lả tả của người cõi âm vàbinh lính Đại Ngụy, nhìn máy bắn nỏ mười hai khung nhắm thẳng vào mình. Nàng đột nhiên ýthức được, hóa ra nàng đang bị tình yêu với LýNhu Phong dẫn dắt làm những việc này, chính nàng đã sai khiến những người cõi âm ấy biến cõi trần ai ôtrọc đây thành một biển máu.

Tầng không trên cao kia nhuộm màu đỏ ối, sao BắcCực lạnh lẽo lấp lóenơi góc trời tận cùng. Nàng nghĩ, hết thảy những điều nàng đang làm đây, hóa ra đều làbị người lợi dụng, lợi dụng tình yêu của nàng đối với LýNhu Phong. Nàng lànôlệ của mối tình này, cũng làcon rối của mối tình này, màLýNhu Phong đã trở thành mồi câu.

***

Chàng từ dưới đất chật vật bòdậy, chàng từ dưới đất lảo đảo đứng lên, hai chân chàng cuống cuồng, chàng loạng choạng lao đi, chốc chốc lại tông vào tường, nhưng chàng vẫn điên cuồng chạy tới trước, chạy về hướng nghiệp hỏa hồng liên.

Trước kia chàng vẫn còn lấn cấn bao điều.Mặc dùchàng biết mình yêu Trương Thúy Nga, nhưng từ đầu đến cuối cứ cómột số việc vắt ngang trong lòng chàng, khiến chàng chưa thể thông suốt.

Mãi nay chàng mới nhận ra Trương Thúy Nga làcôbébên cạnhGiaCát PhùngSinh, làcôbégiả làmGiaCát PhùngSinh nắn xương xem tướng cho chàng. Từ lâu chàng đã hoàn toàn quên mất việc đấy, chàng thậm chícòn không nhớ nổi côbétrong quákhứ ấy cóbộ dáng thế nào.Chàng chỉ nhớ rõ tiếng gọi như sơn ca kia: Lýcông tử.Chàng biết Bão Kênương nương giỏi tính mệnh, giỏi xem tướng, màchưa hề biết, nàng am hiểu nhất chính lànắn xương. Nàng quen Pháp Tuân, quen ThôngMinh tiên sinh, chàng lại hoàn toàn quên mất,GiaCát PhùngSinh cũng thuộc pháiDương Ẩn.

Câu chuyện kia kết thúc thế nào?Chàng không rõ việc phát sinh sau đó, chàng chưa từng quan tâm.Chàng chỉ láng máng ngheđược tiếp theo làmột sự kiện ở bãi tha ma của TrừngChâu, làm xôn xao cả vùng.Hai gã cai ngục áp giải một nữ tử tùra bãi tha ma hành hình, tử tùđã sai hai tên người cõi âm giết chết cai ngục, rồi lẩn trốn mất. Thân dưới bọn cai ngục bị xénát, đau đớn cùng cực màtắt thở, tình trạng khi chết hết sức thêthảm.Mọi người đều bảo, hai gã cai ngục kia thường xuyên cưỡng bức nữ tù, thế này đúng làbáo ứng.

Sau đóthìsao?Sau đónữa thìthế nào?Sau đó, giọng nói như sơn ca của Trương Thúy Nga bị hủy mất, hai tên người cõi âm chẳng rõ tung tích, dương bạt bắt đầu chém giết người cõi âm, dương bạt căm hận người cõi âm.Sau đónữa, mụ buôn người dùng một bát nước mật cứu sống nàng, nàng ôm gàtrống to gả cho lang quân yểu mệnh. Trương Thúy Nga trở thành Bão Kênương nương, thành Bão Kênương nương chua ngoa, tàn nhẫn, giết người như ngóe.

Chàng từng tự hỏi cớ sao ban đầu nàng lại căm hận mình đến thế. Ở chợ quỷ nàng cay nghiệt khinh rẻ chàng:Mua ngươi? Ngươi còn không đáng giámột đồng!

Nàng để mặc chàng bòdưới đất như thằn lằn, sai chàng chạy tới chạy lui như loài vật. Nàng sỉ nhục chàng, tra tấn chàng, đánh mắng chàng, nàng làm chàng thương tích đầy mình, rồi lập tức chữa lành tất cả. Khi đóchàng cảm thấy, nàng dẫn chàng từ chợ quỷ về chỉ để tìm thútiêu khiển. Khi đóchàng không hiểu ác ýcủa nàng đối với mình từ đâu màra, chỉ cho rằng nội tâm nàng vừa tối tăm vừa méo mó.

Chàng phát hiện nàng bắt đầu chấp nhận việc mình yêu chàng, làvào sau lần chàng suýt bị Pháp Tuân đoạt xá. Ngọn lửa kia luôn tỏa ánh kim, nhưng trước đónàng vẫn kháng cự lại tình yêu này.Cả khi hôn chàng, nàng cũng phải uống rượu say, phải quất roi chàng rồi mới cóthể hôn. Bởi vìít chuyện đấy, lúc trước chàng đã từng thấy hận, phải mất thật lâu, chàng mới cóthể từ từ mở lòng màđón nhận nàng.

Cuối cùng chàng đã biết đúng làBão Kênương nương rất hận mình, hận khắc cốt ghi tâm. Nàng hiểu rõ làchính LýBăng chàng, chứ không phải TiêuYên, nếu chàng không bảo cho TiêuYên hay, TiêuYên sẽ chẳng sai người tra ra nàng giả mạoGiaCát PhùngSinh.

Chàng nhớ rành rành làmình từng nói với Bão Kênương nương, TiêuYên “nhân hậu, khoan dung”, chỉ đổi lấy những lời trào phúng, đay nghiến của nàng. Thực tế thìsao?Vừa nghetừ chàng một câu, nắn xương làphụ nữ, y liền tống nàng vào tử lao.Chỉ córơi vào tình cảnh của nàng mới hiểu, TiêuYên cómặt sắt đácủa đế vương, không hề nhân hậu, khoan dung đơn thuần như chàng tưởng.

Chàng trong quákhứ chỉ cho rằng, mình cùng lắm làmột cậu ấm lông bông ham chơi nhác việc, chưa từng cóýgìxấu. Nhưng chàng nào hay chỉ vài lời hời hợt thốt ra, đã cóthể nghiền nát cuộc đời người khác.

Chàng làtấm áo cưới dệt bằng cành gai của nàng, làchiếc mũ hoa tết từ bụi gai của nàng. Nàng yêu chàng nhưng đã phải hận chàng, đã hận chàng nhưng rồi vẫn yêu chàng. Khi chàng tỉnh tỉnh mêmêmuốn chiếm lấy nàng thìnàng hết sức kháng cự, nhưng quầng lửa ánh kim kia vẫn bừng bừng cháy đến tận trời. Nàng bị chàng róc thịt cả người đẫm máu, còn phải dùng thân mình nhỏ béđơn độc nhóm lên đống lửa khổng lồ thiêu đốt âm gian, dùng đôi tay mạnh mẽ nâng rựa chechở chàng an lành.

Chàng nghĩ, mình đây đến tột cùng làthứ gì, làcái thứ gìchứ.Chàng chứng kiến giữa khói lửa bốc cao đầy trời của nghiệp hỏa hồng liên làmột đốm lửa ánh kim leo lắt, giống hệt đóa sen vàng còn chừng bàn tay. Đóa sen vàng kia lung lay chao đảo, đã gần lụi tàn.

Chàng quên mất mình đang dấn thân vào đâu, cũng quên nốt bên trong nghiệp hỏa ngập trời kia làgì.Chàng quên mình vẫn làxác thân con người, chàng cũng quên cả việc mình làngười cõi âm.Chàng chỉ biết nhất định phải nhảy vào nghiệp hỏa hừng hực đấy, dẫu cóbị thiêu ra tro thìchàng vẫn nhất định phải lao vào.

Trên thành Thạch Đầu sừng sững giữa mây nước, chàng tung người nhảy vọt, giólùa vạt áo, tóc đen tung bay.Chàng nhảy xuống khỏi tường thành cao ngất kia.

“NHU PHONG! —— ”

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 59

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

Trên người dương bạt đã trúng ba mũi tên, nàng quỳ chống chân xuống mặt đất không rõ làbùn đen hay thi thể chất chồng. Nhờ thanh rựa gãy đỡ lấy thân thể, nàng vẫn ngoan cường ngẩng đầu lên.

Quanh nàng chỉ còn lại dăm bảy người cõi âm, nhưng vẫn hung tàn kinh người nên chẳng một binh lính nào đủ can đảm áp sát.Máy bắn nỏ mười hai khung đồng loạt nã tên về phía họ. Người cõi âm phát điên bảo vệ dương bạt ở giữa, không ngừng nhổ tên trên thân ra ném trả lại.Chỉ đến khi bên kia tạm dừng để lên dây, lắp tên cho nỏ thìmới cóthời gian thở dốc.

Từng trận cuồng phong quét tới, cuốn theo hỗn hợp nồng nặc mùi máu tanh vàxác rữa, buốt thấu tận xương, tưởng chừng cóvôvàn lưỡi dao liên tục rạch qua mặt nàng.

Trận giónày chắc còn lâu lắm mới dừng lại.

Nàng thở hồng hộc, cố hết sức ngẩng đầu. Đã chẳng thể nhìn vào nhân gian, nàng đành trông về phía trời.

Lại gần đến thời gian âm dương tương giao, trận ác chiến này thế màđã kéo dài đến cả một đêm.Hơn nữa, thoạt trông tình hình thìcólẽ sẽ không kết thúc khi rạng đông soi tỏ.Cũng làmột buổi đêm thôi, cớ sao lại cứ dài đằng đẵng thế… Nơi đường chân trời hiện lên một vạch sáng trắng mờ ảo. Đường ranh vốn bị mây đen chekhuất giữa màn đêm đã thấp thoáng len ra, trông hệt như một sợi bông xémảnh.

Bầu trời ở canh giờ này quen thuộc lắm chăng?

Nàng đã thường xuyên lặng nhìn vào nó. Kể từ khi bắt đầu sử dụng sức mạnh của người cõi âm, kiểu gìthìsức mạnh bị nàng dùng ấy cũng sẽ bật ngược lại vào nàng, đem đến cho nàng vôtận đau đớn. Bởi thế nên sau này nàng luôn cầm chắc một thanh rựa sắc, tránh thật xa người cõi âm. Nhưng bọn người cõi âm từng giam cầm vàhạ độc để nàng câm kia vẫn luôn làcơn ác mộng ám ảnh. Nàng đã vôsố lần trông mãi về bầu trời này, hoảng loạn đợi bình minh. Nàng ôm một con gàtrống vào lòng, chỉ khi gàtrống gáy sáng ba hồi, nàng mới cảm thấy tạm thời được cứu vớt. Nàng biết đời này của mình thật sự ứng nghiệm lásố kia.

Mưa giómịt mùng, gàkhông thôi gáy.

Nhưng một đêm này, cớ sao nàng vẫn chưa ngheđược tiếng gáy ấy?Hay là, cólẽ không thể ngheđược nữa rồi.

Nàng chỉ nghetiếng trống trận nổi như sấm rền phía sau. Tiếng trống lần này bỗng to khủng khiếp, vang từ tận cùng tai trái qua đến tận cùng tai phải của nàng, cơ hồ như vạch ra một đường song song với chân trời, biến thành chiến tuyến dài thượt giữa hai quân.

Nàng biết TiêuYên chẳng chờ nàng về nổi nữa, nên muốn xua quân lên cứu nàng. Đại quân của Trừng vương đã sẵn sàng nghênh chiến từ trước, nay trực tiếp tấn công quân Đại Ngụy đang bọc đánh phía sau nhóm người cõi âm. Đây mới đúng làchiến tranh giữa người với người. Không cótiếng kêu khóc thảm thiết, méo mónhư người cõi âm, chỉ cótiếng hôvang chỉnh tề, ngắn gọn màhùng tráng, nhưng cũng khắc nghiệt vàtàn nhẫn hơn gấp bội.Một tiếng hét vang lên, làđã mất ngay một mạng. Người sống nào cógiống người cõi âm. Người cõi âm chẳng chết liền được, bao tiếng rên rỉ, khóc than sẽ kéo dài suốt đêm trường, chậm chạp suy yếu mãi lâu mới dứt hẳn.

Lưỡi mâu xỏ qua màng tim, máu tươi bắn vọt ra trong chớp mắt co thắt, tạo thành tiếng phun trào ồ ạt nặng nề, ngột ngạt. Đấy làthứ thanh âm tưởng chừng không cóhồi kết. Trên mặt đất đã mọc đầy giống độc lại bắt đầu ươm thêm một lớp mầm tươi mới.

Trận chiến này sẽ kéo đến khi nào? Trương Thúy Nga hạ mắt, nở nụ cười, từng giọt từng giọt máu trên người nhỏ xuống đất, hàng viền tơ vàng dọc áo đạo đen tuyền cũng đã bị tử huyết nhuộm thành đen nhẻm. Nàng bất chợt bật cười.Âm khítrên chiến trường càng lúc càng dày. Nàng cảm giác được, lại cóvôsố người cõi âm vừa mới xuất hiện.Hệt như vôsố giọt sương đột ngột đọng đầy trên lá, vào trước lúc tiếng gáy đầu tiên ở thành Thạch Đầu vang lên, bọn họ lại nhận lấy sinh mệnh ngắn ngủi.

Đến bao giờ mới không còn người cõi âm? Nàng tự hỏi mình.

Thiên hạ thái bình, gióyên biển lặng. Nàng trả lời chính mình.

Đến bao giờ dương bạt mới không còn bất cứ tác dụng gì? Nàng tự hỏi mình.

Thiên hạ thái bình, gióyên biển lặng. Nàng trả lời chính mình.

Đến bao giờ mới không còn những chuyện như của nàng vàLýNhu Phong? Nàng tự hỏi mình.

Thiên hạ thái bình, gióyên biển lặng. Nàng trả lời chính mình.

Rốt cuộc nàng cười phálên, cười to vang vọng, tựa như thiết kỵ nện vóxông pha, như đao thương va đập loảng xoảng. Nàng muốn sống vìchính mình một lần. Lần này, nàng muốn sống cho chính bản thân mình, vìchính mình giành lấy thiên hạ thái bình, gióyên biển lặng. Không phải vìLýNhu Phong, không phải vìTiêuYên, không phải vìbất cứ ai trên cõi đời này.

Nàng chống phập rựa gãy xuống đất, rút hết mũi tên trên đùi, trên vai, ngang hông ra. Thân hình gầy yếu lẻ loi lại đứng thẳng lên. Trên trời vẫn còn một vìsao, làTrườngCanh luôn mãi sáng nhất [*].Chỉ cần TrườngCanh còn soi chiếu, ba mươi sáu sao ThiênCương sẽ chưa tắt hẳn.

SaoHôm theo cách gọi của người xưa.

Nàng thả ống tay áo, giótanh vàmưa máu vần vũ rót vào thân nàng, nhật nguyệt vàcàn khôn đều tồn tại trong nàng, sấm vang vàchớp giật cùng hiện hữu trong nàng. Thân thể nàng hóa nhập thiên địa tự nhiên, hóa nhập đạo của vũ trụ. Tay nàng nhóm lên lửa bùa cháy sáng hừng hực, cuồng phong thông thốc táp qua, cuốn phăng vôvàn đốm lửa chưa tàn bay ngập đỏ trời đất.

“Thiên địa tạo hóa, hợp vào thân ta! Ta sinh sát tâm, chúng ác thi hành!”

Thời khắc này nàng dùng tất cả sức lực gào to, phát ra những tiếng rách tươm, lại đâm thủng màng nhĩ từng người cõi âm vừa sống dậy trên sa trường.Miệng nàng ho ra máu, nhưng đã tiếp tục lần thứ ba ép tỉnh người cõi âm vừa xuất hiện như ma quỷ chốn địa ngục. Lửa đỏ của dương bạt đã cháy đến tận cùng, nhưng cólàtận cùng, nàng cũng muốn dùng một khắc cháy sáng này khiến ngàn ngàn vạn vạn người cõi âm biến thây ma kia lao về phía binh lính Đại Ngụy!

Chiến đi!Hãy cùng chiến đi! Đã chiến đến nước này rồi, vậy thìhãy dứt khoát giành cho được thiên hạ thái bình! Nàng muốn để thế gian này, sẽ không còn người cõi âm. Nàng muốn để thế gian này, mỗi một dương bạt đều làngười thường. Nàng muốn để thế gian này, sẽ không còn cảnh đạp bụi gai ca múa, máu tươi tưới cát bồi.

Nàng muốn để một thân dương bạt mình đây, không còn bị lấy tình yêu ra lợi dụng. Nàng muốn để chính mình được sinh ra làm người, không phải làhung khínhân gian luyện chế cùng người cõi âm.

Nàng muốn để tình yêu của mình với LýNhu Phong, sạch sẽ, thanh bạch, không còn nhiễm phải bất cứ dối trá, mưu toan nào.

Từng đợt mưa tên vẫn nhắm thẳng vào nàng, lần này làmáy bắn nỏ hai mươi bốn khung. Tấm chắn bằng xác thân liên tục mọc lại của người cõi âm cũng chẳng chịu nổi được một đợt công kích.

Nàng cố gắng mở đôi mắt đã biến dạng chỉ còn thấy mờ nhòa, thoáng như bắt gặp dáng áo trắng bên Lan Khêbước về phía mình.Giữa bao máu tươi vàlửa đỏ, nàng mỉm cười ——

Mưa giómịt mùng,

Gàkhông thôi gáy.

Gặp quân tử đấy,

Háchẳng mừng vui?

Nàng chậm rãi nhắm mắt, trong khoảnh khắc ấy, ngàn vạn đôi chân tới tới lui lui trước mắt nàng. Nhịp bước vọng bên tai, đólàtất cả mọi người nàng gặp gỡ trong đời. Tiếc rằng nàng cócố nhìn kỹ thế nào, thìhọ vẫn như khách qua đường vội vã, nhạt nhòa không thể nhận ra ai.Duy chỉ còn LýNhu Phong.Duy chỉ còn LýNhu Phong trong mắt nàng rõ ràng như nhật nguyệt trên trời cao. Nhật nguyệt vời vợi cao xa kia chỉ córiêng một, nhật nguyệt lạc giữa nhân gian này lại được mấy vầng?

Nàng nghĩ, thế gian này vốn dĩ chẳng còn hận nữa.

***

Đốm lửa ánh kim kia đã sắp tắt đến nơi. LýNhu Phong ngoi lên khỏi hào bọc thành tanh hôi, toàn thân dính đầy thứ nước sền sệt kinh tởm, trộn lẫn tro bụi vàváng mỡ chảy ra từ thi hài. Đối diện làlệ quỷ ùn ùn túa đến mãnh liệt. Đất trời trong âm gian đảo ngược, nghiệp hỏa hồng liên quét tới với thế lửa bạo tàn thiêu rụi toàn bộ xung quanh. Những lệ quỷ chậm chân đã bị nghiệp hỏa nuốt gọn trong nháy mắt, toàn thân cháy đen, rạn nứt rồi vỡ toang thành mây khói.Chúng lệ quỷ kêu gào thất thanh vụt bay tán loạn, nhưng làm sao trốn thoát khỏi tốc độ chảy lan của lửa hồng liên.

Cảnh tượng như vậy, chỉ thoạt trông đã khiến lòng người khiếp hãi run sợ.Cả vùng hoang dã làlốc xoáy cuốn tung tro bụi khắp nhân gian, nào cókẻ lại dám đến gần. Nhưng LýNhu Phong biết chàng nhất định phải lội ngược dòng vạn quỷ, chàng nhất định phải chạy về phía trung tâm của nghiệp hỏa kia, bởi ngay giữa vùng lửa đỏ ấy chính làmột đóa sen ánh kim còn chừng bàn tay. Ngọn lửa hồng liên đột ngột bùng cháy, chỉ cóthể làdo đóa sen vàng kia đã gần lụi tàn.

Ngàn ngàn vạn vạn người cõi âm trúng chútỉnh thi lại vặn vẹo chiếc đầu nhoenhoét máu thịt, từ từ bòdậy. Tuy thân thể đã chỗ gãy chỗ rời, nhưng đầu răng như bọc thép nhọn vẫn một lần nữa cắn xébinh lính Đại Ngụy đứng gần mình nhất.Quân của Trừng vương cũng không dám đến quágần, vìnếu đến gần làsẽ cónguy cơ bị xénát.

Song LýNhu Phong chẳng nhìn thấy những người cõi âm kia, chính chàng làngười cõi âm, những người cõi âm kia cólẽ cũng chẳng trông thấy chàng.Chàng phóng nhanh tới giữa nghiệp hỏa nóng rẫy, chàng chứng kiến thi cốt trải hàng lớp lên mặt đất.Mặt đất kia mềm nhũn, nhấp nhônhư đạp lên sóng dềnh, chênh chao như từng nhịp võng đưa.Cái thế giới này xiết bao quái quỷ, nhưng chàng đều bất chấp.Chàng chạy điên cuồng giữa chốn quái quỷ của âm gian vàdương gian chồng khít lên nhau này, chàng như đã vào chỗ không người.

***

Trừng vương TiêuYên hấp hấp tấp lao xuống tường thành, mặc kệ bao nhiêu thân binh vàvăn thần ngăn cản, phóng ngay lên chiến mã của y, rút phăng trường kích ra.Y phải xuất chiến, y nhất định phải xuất chiến. Nhu Phong của y đã nhảy khỏi tường thành, Nhu Phong của y đang xông vào tâm trận người cõi âm, màtâm trận kia chỉ cách quân trướng của đại tướng quân Đại Ngụy chừng trăm bước.Máy bắn nỏ hai mươi bốn khung đang chực chờ LýNhu Phong, trường mâu khát máu của tướng quân Đại Ngụy đang chực chờ LýNhu Phong. Nhu Phong của y làtrời trong trăng sáng, không nên xuất hiện ở nơi đó.

Số nhân mạng tổn thất bên quân Đại Ngụy đã tăng lên đáng kể, song chúng vẫn quyết đương đầu tới cùng.Dẫu cóhối hận vìphát động tấn công lúc đêm khuya, thìchúng đều tin tưởng, chỉ cần dương bạt giữa trận chết đi, vàđằng đông bừng sáng nắng mai, chắc chắn trận quyết chiến như ác mộng xuyên đêm này sẽ mau chóng kết thúc, tình thế nhất định đảo ngược.Chúng còn hơn mười vạn người, vẫn còn đủ sức nhổ bay cái gai khónhằn làTrừng vương TiêuYên.

Ánh mắt như lang sói của tướng quân Đại Ngụy tỉnh táo quét qua những người cõi âm kia, tiếng chuông trấn hồn của dương bạt quẩn quanh bên tai.Hắn cười lạnh, cuối cùng thìtiếng chuông kia cũng mau chóng yếu dần.

…

Vìsao chứ, vìsao ngón tay nàng chỉ phất qua, tất cả đau đớn trên thân chàng đều tan biến, nàng chỉ đặt xuống một chiếc hôn khẽ, bao nhiêu tóc trắng chàng nhiễm tuyết sương đều hóa về tóc xanh?Màsao nay tay chàng cố với, vẫn không bắt được một vụn lửa ánh kim, chàng tình nguyện đánh đổi tất cả máu huyết tâm can, cũng không thể làm quầng lửa kia bùng cháy rực rỡ, ngang tàng như buổi đầu gặp lại?

Chàng thàrằng thời gian đảo ngược, chàng thàrằng chính mình làdương bạt gánh trọng trách kia, màngười cõi âm lànàng. Thế này chàng sẽ cóthể chữa lành tất cả cho nàng, chữa lành hết thảy thương đau trong nàng của quákhứ, hiện tại, vàkể cả tương lai.Chàng muốn để nàng trường sinh bất lão, chàng chỉ mong lòng nàng sẽ luôn mãi mừng vui.

Nhưng giờ đây thân thể từng nóng hổi của nàng đã trở nên lạnh lẽo, nàng mềm yếu ngả trước ngực chàng. Nàng không còn cầm nổi gậy gỗ, roi da, nàng thậm chícòn không thể mở mắt liếc chàng một lần.

Ngàn vạn mũi tên đâm xuyên khắp người LýNhu Phong, dáng hình chàng điêu linh rung bật dưới lực tên cắm vào thân mình, nhưng vòng tay vẫn chẳng lơi lỏng. Những mũi tên lạnh băng kia không buốt giábằng thân thể chàng, những đầu tên sắc bén kia không cắt lìa được đầu lưỡi chàng.Chàng dịu dàng, ôm vào lòng hình hài gầy yếu bêbết máu ấy.Chàng chạm vào khóemiệng nàng đang cười, thế làchàng cũng cười, cúi đầu kề gần tai nàng, khẽ gọi: “Thúy Nga, nương tử.”

Chàng muốn nói “Ta tới rồi đây, nàng đừng sợ”, lại ngheđược một thanh âm yếu ớt bénhỏ.Chàng nghiêng thân mình ghim đầy mũi tên xuống, ghétai vào sát miệng nàng.

Chàng ngherõ lời nàng thìthào:

“LýNhu Phong, ta nóng quá.”

—— LýNhu Phong, ta lạnh quá.

——Sau này ngài cứ bảo nóng thôi. Than lạnh thế thìlộ liễu lắm.

Nàng từng than lạnh, làmuốn được chàng ôm mình. Nhưng lần này, nàng thật sự lạnh cóng rồi.

Một tiếng thét cuồng bạo bật ra khỏi miệng người cõi âm, làâm thanh bị ép nghẹt dưới lồng ngực, nén chặt trong cổ họng, cuối cùng đã bùng phát bạo liệt ra khỏi miệng, bạo liệt át cả nghiệp hỏa hồng liên ngập trời, bạo liệt đến tận chín tầng trời dày đặc mây mùnhiễm khói bụi nhân gian.

LýNhu Phong, ta nóng quá.

Ba đồng tiền, hai ống trúc nước lê, bọn họ dừng chân ở đầu chợ quỷ để cùng uống, lẽ nào thật làthời gian vui vẻ nhất cả đời nàng?

Một tiếng gào kia chấn động tất cả mọi người trên chiến trường, không ai biết xuất phát từ đâu, ngoại trừ Trừng vương TiêuYên.Y giục ngựa phi nước đại, vung kích quất gạt hết tất cả người cõi âm vàbinh lính cản đường. Khắp chiến trường nơi nơi đều cháy sáng, y xuyên thẳng qua lửa đỏ, y gào to hết sức bình sinh: LÝ NHU PHONG! LÝ BĂNG!

Thế nhưng người cõi âm không ngheđược nữa. Người cõi âm tuyệt vọng ngửa đầu, nức nở trong gióbấc. Tướng quân Đại Ngụy hết sức chuẩn xác bắn một mũi tên xuyên qua cổ chàng. Đôi mắt chàng như núi thẳm ngập giữa nước trong, trống rỗng dõi nhìn cao xanh, bất chợt, rót đầy máu tươi đỏ ngầu.

TrườngCanh chưa tắt, mười ngón tay chàng chỉ thẳng trời cao, phóng theo Bắc Đẩu, kết ấn Thiên Lôi. Người vàta đã cótội gì, màphải chịu nghiệp hỏa đốt thân!Cóchăng trên bị thần linh trách phạt, hoặc chăng dưới bị yêu quỷ hại oan, ta muốn tuyệt mệnh diệt thiên, giết cho ra một con đường chết!

“—— Tuyệt đối không thể ——!” ThôngMinh tiên sinh bất giác với tay tới trước, tiếng thét gọi của TiêuYên im bặt trong cơn giómạnh quất thẳng vào người. Khớp ThiênCương, gàtrống khắp thiên hạ gáy vang. Thời khắc một tia sáng cuối cùng của chòm Bắc Đẩu tắt ngúm, chútỉnh thi tàn nhẫn nhất của người cõi âm đã khớp với ThiênCương.

Đólàmột bài chútỉnh thi nhằm vào chính mình, làbài chútỉnh thi, lợi hại nhất.

TiêuYên vung tay tóm cổ áo ThôngMinh tiên sinh vẫn theo sát bên y, hai mắt trợn trừng như muốn nứt toác, khản giọng hỏi: “Cậu ấy dùng chútỉnh thi với chính mình, cóthể trở về như cũ được không?!Cóthể không!”

Đáp lại y chỉ cótiếng giórít buốt rát bên tai.

Ban đầu, LýNhu Phong học pháp quyết làvìkhông muốn bị trúng chúthuật, để người khác chi phối.Chàng biết Trương Thúy Nga trộm bản mẫu pháp quyết từ Pháp Tuân, lén học chúkhử tàlàcódụng ýgì. Tất cả đều vìngăn chàng trao xác âm này cho hồn phách TiêuYên. Nàng hiểu cho dùlúc ấy TiêuYên chưa chết, thìchàng vẫn giữ lại một đường lui cho y.

Chàng nhận ra suy tính của nàng. Nhưng ở thời điểm đótâm ýchàng đã quyết, chẳng thể lay động.

Làm sao đoán trước được sẽ cóngày này hôm nay, giờ này hiện nay.

Người cõi âm không nói lời hối hận, nương tử của chàng cũng chưa từng nói lời hối hận. Nàng đã bảo: Người người đều căm hận loạn thế này, riêng mình ta thích nó——

Như vậy chàng cũng sẽ không hối hận, trách than.

Hào quang nhật nguyệt rơi vào một thân, xác phàm nhỏ nhoi côđộc, đoạt công việc của tạo hóa thế gian. Từ trên thân người cõi âm đi ngược lại đạo của trời đất màsinh, vôsố mũi tên lào rào văng xuống đất. Ngàn vạn chòm sao trên thế gian bỗng chốc tan tác rơi rụng, ngàn vạn chúng sinh ở khắp thập phương đột ngột xáo động, đổi thay.

Cuồng phong xoáy vòng, cuốn bay lên ba nghìn trượng tóc trắng, ba nghìn trượng tóc trắng bọc lấy dương bạt nhỏ gầy thành chiếc kén tuyết trắng xinh đẹp.Máy bắn nỏ hai mươi bốn khung đồng loạt bung tên, nhưng chẳng xuyên thủng nổi chiếc kén kia, chỉ đâm nghiêng thân thể người cõi âm đã hóa thành trắng toát.

Người cõi âm đấy hơi khom lưng, cõng lên chiếc kén của chàng. Đôi con ngươi đỏ máu đã co lại bằng lỗ kim, trong mắt chàng như đã không còn ánh sáng, trong mắt chàng chỉ còn đạo của vạn hóa.Hai mắt chàng không còn nhìn thấy gì, ánh mắt chàng lại hướng thẳng đến tướng quân Đại Ngụy.Chàng nhắm đến tướng quân Đại Ngụy, cõng chiếc kén của chàng, bước từng bước từng bước tới trước.

Hoa cỏ lau hòa cùng tàn tro đen lãng đãng bay giữa màn trời không rõ sắc màu. Phút lặng yên khiếp hãi ngắn ngủi trôi qua, toàn quân Đại Ngụy lao nhao gào thét.

“GIẾT NÓ!”

“GIẾT NÓ NGAY!”

Trăm ngàn thanh trường mâu đâm xuyên thân thể LýNhu Phong, dùng tử huyết của chàng hiến tế cho từng hồn linh bỏ mạng nơi chiến trường này.

Trăm ngàn thanh trường đao bổ vào thân thể LýNhu Phong, dùng máu thịt chàng hiến tế cho từng hồn linh bỏ mạng nơi chiến trường này.

LýNhu Phong bị ngàn đao xẻ xác.

LýNhu Phong bị lóc thành muôn mảnh.

LýNhu Phong nhận đại hình lăng trìcả ngàn vạn lần.

Vôsố kẻ muốn níu chân TiêuYên, trường kích vôtình của y nóng nảy đâm xuyên tất cả binh lính Đại Ngụy chắn trước mặt.Quân đội Trừng vương theo sát sau lưng, y thục mạng lao tới, nhưng gang tấc kia lại ngỡ như cả biển trời, chẳng cách nào vượt qua.

LýNhu Phong lại điên cuồng mọc trở lại, chàng giống loài đỉa dưới nước, loài giun trong đất, thạch sùng trên đá. Thân mình đã nát bươm, nhưng dùlàhóa thành thịt vụn, thìở dưới chiếc kén tuyết trắng kia, chàng lại mãnh liệt hồi sinh, tựa thủy tức liên tục đâm chồi sinh trưởng.

Cơ hồ hết thảy thời gian sinh trưởng đều làchớp mắt trên thân chàng, màmỗi một khoảnh khắc ở nơi trần thế này, với chàng lại làdài đến vạn kiếp.

Tóc trắng ba nghìn trượng phảng phất như vôvàn bàn tay dịu dàng, chechở chiếc kén nhỏ giữa binh đao khói lửa, mịt mùmưa tên, cũng nhẹ nhàng xuyên thủng cổ họng mỗi kẻ nhào tới.

Trong tròng mắt trắng kia của chàng chứa sự chấp nhất, chấp nhất của chàng hóa vào làm một cùng chấp nhất của côgái chàng cõng trên lưng.

Chàng cõng nàng vượt qua núi thây biển máu.Chàng nuốt trái tim của tướng quân Đại Ngụy.Chàng lại cõng nàng hướng đến phương đông tỏa nắng sớm mai.

LýNhu Phong đã biến thành quái vật.

Lời tác giả:

Về việc khớp ThiênCương, ThiênCương làchỉ phần chuôi của chòm Bắc Đẩu thất tinh.Cổ nhân sùng bái sao trời, Đạo gia tin tưởng làthiên địa nuôi dưỡng vạn vật, nếu con người vàvũ trụ tự nhiên cộng hưởng thìcóthể nhận được sức mạnh của thiên địa. Đây làđiều đã nhắc tới ở các chương 26, 27: “Vũ trụ trong lòng bàn tay, thân biến hóa sinh vạn thứ”.Cho nên khi người ta bắt quyết khớp được với “ThiênCương”, thìcũng chính làlúc người vàtrời hợp nhất, như thế sẽ bắt đầu phát huy công hiệu của pháp quyết.

Đây làcách lýgiải vàthiết lập của riêng tác giả thôi, xin đừng truy tra đến cùng.

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 60

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

Trương Thúy Nga thoát chết.

Lúc tỉnh lại, nàng phát hiện mình đang ở trong một tòa nhàtrống. Tòa nhàkhông quáto, nhưng tường rất cao, khoảng chừng gấp ba lần nàng.

Các vết thương nhỏ trên người gần như đã lành hết, vết thương lớn thìchưa khỏi hẳn. Bởi vậy mọi cử động của nàng còn hơi khókhăn, chỉ cóthể miễn cưỡng xuống giường đi lại.

Nàng thấy mình đúng làsống dai như đỉa, trúng bao nhiêu tên vậy rồi màvẫn chả chết nổi.Hoặc cũng cóthể làdo chưa chịu đủ báo ứng, nàng điềm tĩnh nghĩ.

Qua chốc lát, nàng chầm chậm rời giường. Không biết đã hôn mêbao lâu, các cơ ở bắp chân bắp tay đều nhão hết ra, chẳng còn sức lực nữa. Nàng thả bộ dạo quanh một vòng, đúng làtrong nhàtrống trơn, tất cả các cổng đều bị khóa ngoài. Tuy nhiên, y phục vàđồ dùng hàng ngày chuẩn bị cho nàng đều rất đầy đủ, thậm chícòn cóít món trang sức vàng bạc, châu ngọc.

Ở đây nàng gặp được hai người sống.Một làcôhầu câm, chuyên lo nấu cơm, giặt giũ, thay thuốc cho nàng.Một làlão bộc câm, chỉ làm mấy việc tốn sức như chẻ củi, đun nước.

Hai người kia cũng chưa từng ra khỏi nhà. Trên tường đã trổ sẵn một cửa sổ nhỏ nên mỗi ngày đều cóthịt cá, rau quả tươi vàdược liệu nhét qua đó.

Bọn họ cứ êa, dùng tay trao đổi với nhau, song từ đầu tới cuối chẳng hóhélời nào với nàng. Nàng bắt chuyện thìhọ cũng không nghe, chỉ xua tay, chẳng biết làkhông nghethấy hay không được phép nghe.

Trương Thúy Nga đành chui vào góc tường đào ba ba đếm ngày. Nàng lấy một vòrượu của lão bộc câm, mỗi ngày bỏ một con ba ba đào được vào đó. Lúc vòrượu ngâm tới mười tám con thìmọi thương tích trên người nàng đều khép miệng. Thuốc đấy đúng làcực tốt, đơn thuốc cực công hiệu, nên cứ đem đến lànàng nhận tất, cũng không bám theo hầu gái câm để dòhỏi tình hình nữa.Mười tám ngày này nàng rất yên phận.

Sau khi bỏ vào con ba ba thứ mười chín, nàng thả một mồi lửa trong kho củi, rồi dùng than viết một hàng chữ to đẹp màrất đơn giản dễ hiểu:

Ai dám làm gìhai người hầu câm này, thìđừng trách ta luyện người cõi âm về giết sạch cả nhà.

Nàng đã gom hết trang sức vày phục vôtúi, lựa lúc hai người kia lo dập lửa làchui ngay vào đường hầm đào ba ba, trốn ra ngoài.

Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh ra con tự động biết đào hang. Tường quácao chẳng bay thoát được, chả lẽ lại không nghĩ ra nổi vài biện pháp khác?

…

Vẫn làở trong thành Kiến Khang, nàng xác nhận. Nhưng nàng đột nhiên phát hiện nơi này đã khác hẳn khi trước, cứ như được lột xác hoàn toàn.

Cả tòa thành đều trắng sáng lóa mắt, yên tĩnh khiến lòng người hoảng hốt. Nàng giơ tay chenắng, ngắm nhìn xung quanh.Quả nhiên đã chẳng phải thành Kiến Khang trong trínhớ của nàng.Hiện nay cả vương thành này đều không còn một sợi âm khí, bùn đất bị máu huyết nhuộm đen hầu như đã biến trở lại màu sắc vốn có. Nàng cảm giác được, yên tĩnh đây thực ra không phải làkhông cóthanh âm. Trái lại, mọi người lui tới rất huyên náo, chỉ lànhững tiếng động kia đan chéo giao thoa, nhưng chẳng một tiếng cụ thể nào truyền được vào tai nàng. Trên mặt mỗi người đều an tĩnh, đã thôi hết những hoang mang, căng thẳng khi xưa.

Là—— thiên hạ thái bình rồi sao? Nàng nghi hoặc, bối rối hết sức, do dự chưa dám khẳng định chắc chắn. Ngẩng đầu nhìn về đầu thành vời vợi ở nơi xa, dưới bầu trời xanh thẳm làmột lávương kỳ khổng lồ đang bay phất phới, chính giữa khung viền thêu chỉ đen trang trọng hiện rõ một chữ “Tiêu” lớn.

Vẫn làthành của Trừng vương.

Vậy LýNhu Phong đâu?

Nàng chạy đến vương cung, cửa cung đóng kín. Nàng níu lấy một ông lão đứng gần đấy: “Xin hỏi cụ, hiện giờ người ở vương cung này làTrừng vương phải không ạ?”

Câu này của nàng rất kỳ quái, cứ như đã sống trên núi rất lâu, không biết năm tháng ở nhân thế.Ông lão thấy nàng ăn mặc chỉnh tề, sang quý, nói chuyện cũng lễ phép, liền đáp: “Đúng làTrừng vương ở, nhưng cũng rời cung khálâu rồi.”

“Trừng vương đi đâu vậy ạ?”

“Ngài ấy đang xuất chinh thảo phạt Đại Ngụy đấy.”

“Vậy cụ cóbiết LýNhu Phong thế nào rồi không?”

“LýNhu Phong làai?”

“Công tử thứ ba nhàhọ LýTrừngChâu, tên LýBăng.Chắc làchàng vẫn theo bên Trừng vương…”

“Chưa từng nghethấy.”Ông lão trả lời, “Con trai lão làthân binh của Trừng vương đây, nhưng đâu nghenói bên cạnh ngài ấy cóngười nào như vậy.”

“Thế… Thế bây giờ ai ở trong cung ạ?”

“Chuyện này màcônương cũng không biết à? Tạm thời thay mặt quản lýtriều chính làNam Bình vương, còn trông coi cung cấm làthái tử Tiêu Thuần Phong.”

Trương Thúy Nga rất ngạc nhiên. Nam Bình vương anh em của Trừng vương thìnàng biết, nhưng thái tử Tiêu Thuần Phong làchui từ xónào ra vậy?Chẳng phải tất cả con cái của Trừng vương đều bị giết hết rồi à?

Nàng xin ít thông tin về Tiêu Thuần Phong, ngặt nỗi ông lão im rekhông đáp.

Trương Thúy Nga chưa thỏa lòng, nhưng đành cám ơn ông lão.Vừa tính đi thìsực nhớ tới một người, bèn hỏi: “Cụ ạ, còn ThôngMinh tiên sinh hiện đang ở đâu nhỉ?”

“ThôngMinh tiên sinh à, ngài ấy đến tháp vuaADục [*] để thọ giới lễ Phật rồi.”

Trương Thúy Nga “Ồ” lên, thắc mắc sao lại thế, ông lão giải thích: “Trừng vương điện hạ sùng bái Phật giáo, ThôngMinh tiên sinh vốn làtông sư Đạo gia, nếu không thể Phật – Đạo kiêm tu, thìlàm sao cóthể được Trừng vương tín nhiệm, bảo toàn pháiDương Ẩn?”

Trương Thúy Nga ngơ ngẩn.Sau khi chào ông lão, nàng lững thững loanh quanh khắp thành. Đi rất nhiều nơi, hỏi rất nhiều người, đáp án nhận được không mấy khác biệt với ông lão kia.

Nàng mệt lử trở lại nhàcũ.Cổng nhàkhóa chặt, nhìn qua khecửa thấy trong đóchẳng cóthứ gì. Lại sang ngôi phùđồ, trái ngược hẳn làbên này được tu sửa, đổi mới hoàn toàn, tượng Phật to đã được bọc vàng, bắt đầu nghi ngút khói hương. Ấy vậy màchẳng thấy bóng dángAXuân vànhóc Đinh Bảo, đến Đại lang quân, ngựa ô, cả lừa xám cũng chẳng biết đi đâu rồi.

Trương Thúy Nga trèo vào nhàcũ ở một đêm. Khuya vắng, vẫn làmột đêm giólạnh sesắt thổi bóng trúc chao lay.

Nàng bước quanh sân, thấy gạch chữ từ «Thiếp Lan Đình» vẫn đan xen lát đầy trước mắt.

Đột nhiên, nàng cảm giác tựa như mình vừa trải giấc mộng dài. Làgiấc mộng cóbao người chân thật, mộng tỉnh rồi lại chẳng còn ai.

Cả thành Kiến Khang không còn cảm nhận được tíâm khínào, cứ như thể ba ước nguyện trong mộng kia của nàng đều biến thành hiện thực:

Thế gian này không cóngười cõi âm.

Thế gian này dương bạt chỉ làngười thường.

Thế gian này đã không còn những chuyện như của nàng vàLýNhu Phong.

Đều làcơn mộng dài.

Nhưng sao nàng lại làngười còn sống?Mộng nay tỉnh, người đâu mất rồi?

Nàng chợt cười to.Cười đến vang vọng nhất thìbắt đầu bật khóc, ngả xuống đất khóc òa.Cứ khóc, khóc mãi, bỗng chốc cảm giác thật trống rỗng, thậm chíchẳng hiểu vìsao mình rơi lệ.

Nàng chỉ còn thấy buồn bã, mất mát, hồn vía cũng trôi vào hư không.

***

Nàng rời khỏi thành Kiến Khang. Nàng chẳng thấy phương hướng, cứ lang thang vôđịnh. Khi thìcưỡi ngựa, khi thìnhờ xe, đói thìăn, khát thìuống, mệt thìngủ, trong đầu hoàn toàn rỗng không. Bàn tay nàng xách rựa, ngón tay kẹp mớ bùa, nom vôcùng hung hãn, ngay cả trộm cướp cógặp cũng phải đi vòng qua.

Thân mình nàng ngày càng đầy đặn.

Tới một sớm nọ dậy thay đồ, nàng đột nhiên phát hiện như bị béo bụng, vòng eo to bất thường. Bấy giờ mới giật nảy, tự hỏi sao bỗng nhiên lại phát phìthế chứ.

Nàng đoán chắc làdo nhẹ lòng nên tăng cân nặng. Lang bạt bấy lâu, những người những việc trước kia nàng gần như sắp quên cả. Đây cũng làýđịnh ban đầu của nàng. Đã chẳng chết được, vậy cứ quên sạch sẽ thôi, quên hết rồi thìnàng sẽ được giải thoát.

Cơ màđể béo thế này cũng không hay lắm.

Nàng bèn ngừng cưỡi ngựa, tự mình đi bộ. Đến giữa trưa thìdừng chân ở một trấn ven sông ăn cơm.Vìhôm nay vận động nhiều quánên không dằn lòng được, phải gọi ngay một suất lớn đầy thịt. Nàng nhận thấy dạo gần đây mình rất thích ăn thịt.

Ăn xong rồi lại tiếc đứt ruột vìsuất lớn thế này rất đắt. Nhưng sờ vào đống thịt trên cổ vàbụng, nghĩ, thôi béo cứ béo đi, đều làtiền cả.Mặc dùtiền này chẳng phải của mình, vào bụng thành mỡ dùsao vẫn hơn lànôn hết ra.

Vừa tự an ủi thế, bỗng đâu thấy buồn nôn thật, buồn nôn hết sức. Ban đầu nàng còn cố nhịn, ai ngờ nócứ òng ọc trào lên, không thể ép xuống nổi. Thế làphải tấp vội vào lề đường xả tuốt tuột bao nhiêu thứ mới ăn ban nãy, còn nôn cả nước chua.

Nàng thở hồng hộc cầm túi nước ra sông súc miệng rửa mặt, thầm lo kiểu này làních quánhiều nên hỏng bụng hay sao nhỉ? Nhưng rõ ràng chẳng thấy đau, với cả bụng nàng xưa nay đâu ngán thứ gì, từng ăn cả chuột bọ màvẫn bình thường đấy thôi.

Nàng quỳ trên bờ lau mặt, chợt phát hiện phần cằm nhọn của mình nay đã vôcùng mượt mà, hai mácũng đầy đặn hơn rất nhiều.

Chớp lóe, một ýtưởng nàng chưa từng dám nghĩ bay vút qua đầu. Nàng lập tức hóa đáquỳ ngay đơ ở đó.

Đơ hồi lâu, nàng lại vội run rẩy đặt hai ngón lên mạch cổ tay mình. Nhàchồng đầu tiên của nàng theo nghề thuốc, mẹ chồng làbàđỡ nên nàng cũng được truyền ít tay nghề.

Nàng bắt mạch mãi lâu, nhủ bụng không thể nào không thể nào, nhất định làdo tinh thần bất ổn nên phán đoán sai thôi. Nàng tĩnh tâm ngồi cả nửa ngày chỉ để tự bắt mạch, bắt đi bắt lại mấy chục lần, nhẩm tính thời gian ——

Hơn ba tháng.

Nàng lập cập đứng bật dậy, suýt nữa giẫm luôn lên váy ténhào. Nàng cầm rựa giơ hai tay, hướng ra khung cảnh non xanh nước biếc, khàn giọng hét to:

“LýNhu Phong!Mẹ nhàchàng này!”

~♥~♥~♥~

[1]VuaADục (Ashoka,ADuCa,ADuGià…):Vị vua kiệt xuất của Ấn Độ xưa, làngười cócông ủng hộ vàlưu truyền Phật giáo.Ông từng chiêm bái hết tất cả thánh tích ở Ấn Độ, ở mỗi thánh tích đều cho xây bảo tháp, bia đá, trụ đáđể đánh dấu nơi đức Phật từng đi qua.

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 61

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

LýNhu Phong nhắm mắt tĩnh tọa trong Phật đường. Nơi đây ngoài một ngọn đèn trước tượng Phật ra thìkhông còn nguồn sáng nào khác.

Chàng đã ở Phật đường này mười ngày.

Những thương tổn trước đótrên thân đã bình phục hẳn, chàng chưa muốn rời khỏi đây ngay, chẳng qua làvìcảm thấy hơi nản lòng.

Ba năm rồi.

Suốt năm đầu tiên chàng vẫn làmột thây ma mất sạch ýthức. TiêuYên lệnh cho ThôngMinh tiên sinh, bất kể làdùng biện pháp gì, nhất định phải giúp chàng trở lại bình thường.

Theo ghi chép trong bản mẫu pháp quyết của Pháp Tuân, thìmột khi đã trúng chútỉnh thi, người cõi âm sẽ biến thành thây ma hung tàn nhất, vĩnh viễn không cókhả năng khôi phục lýtrí.

Tuy nhiên, cólẽ làdo Pháp Tuân chưa từng mong chờ bất cứ người cõi âm nào trúng chúthuật của mình hồi tỉnh, hơn nữa, lão cũng chẳng códương bạt. Lão xem người cõi âm trúng chútỉnh thi như giày rách, dùng xong thìcho hóa cốt luôn, nên làm sao biết liệu họ cókhả năng trở về bộ dáng ban đầu được không.

Tóm lại làbằng cách nào đấy, dưới sự giúp đỡ của ThôngMinh tiên sinh, sau một năm thìchàng tỉnh dậy.

Vừa cóýthức làchàng bắt đầu bôn ba khắp nơi tìm Trương Thúy Nga, thế màmãi vẫn chẳng thấy bóng dáng nàng đâu.Chàng nhờAXuân làm hộ mình một tượng Phật gỗ, to vừa phải để tiện cõng đi. Tượng Phật doAXuân làm luôn luôn tốt nhất, sẽ tỏa Phật khínồng đậm nhất.Chàng cứ cõng tượng Phật gỗ kia làcóthể trìhoãn rữa nát mấy tháng liền.Mỗi tội, lỡ đâu bị tổn thương trên thân thìvẫn phải vào chùa chiền cónhiều Phật khíhơn để chữa trị.

Mới đầu TiêuYên cố sức ngăn cản chàng. Nhưng ThôngMinh tiên sinh nói, nếu LýNhu Phong bị chọc giận lại biến thây ma, thìerằng không hồi phục được nữa. Bởi vậy TiêuYên đành phải để mặc chàng đi.Dùsao thì, cótìm cũng chưa chắc sẽ gặp, rồi chàng vẫn quay lại bên y thôi.

LýNhu Phong cõng tượng Phật gỗ suốt quãng đường xuôi nam.Chàng ra đảo Đam Nhĩ, đáng tiếc chẳng lần ra bất kỳ dấu vết nào của Trương Thúy Nga.Chàng chưa bỏ cuộc, sau đólại đi thêm vài lần, cơ hồ đã xới tung mỗi tấc đất ở Đam Nhĩ. Thế màvẫn không thấy được Trương Thúy Nga, không ngheđược bất cứ tin tức gìliên quan tới Trương Thúy Nga hay Bão Kênương nương. Đã chẳng cókết quả, ngược lại còn bị cướp đường chém đứt đầu cụt tay.Hôm đấy chàng lượm lại đầu làm bọn cướp sợ vãi tè, xong phải vào chùa dưỡng mất ba tháng mới mọc lên như cũ.

Một năm này, TiêuYên tiếp tục nam chinh bắc chiến, thu phục dần các tộc thiểu số vàchư hầu lớn nhỏ.

Năm thứ ba, LýNhu Phong lại cõng tượng Phật gỗ lên phương bắc, theo đúng con đường khi xưa Bão Kênương nương từng đi qua để xuống nam. Thậm chíchàng còn tìm đến hồ nước nóng Tiêu Long của Đại Ngụy, nhưng vẫn không ngheđược tẹo phong thanh nào liên quan tới Bão Kênương nương.

Nàng vừa rời khỏi Kiến Khang thìgần như đã hoàn toàn bốc hơi khỏi nhân thế.Chàng biết người của TiêuYên vàThôngMinh tiên sinh cũng đang âm thầm tìm kiếm, đương nhiên mục đích khác hẳn chàng.Họ chỉ muốn phòng ngừa dương bạt bị chư hầu khác lợi dụng.

Song vẫn làbiệt tăm biệt tích.

LýNhu Phong bắt đầu nóng ruột nóng gan. Nàng còn sống không?Hay cókhi nào lại bị người cõi âm khác bắt nhốt?Rất nhiều chuyện chàng chẳng dám nghĩ sâu, một khi nhớ tới làđau thắt tâm can.Chàng tìm suốt cả ngày, tìm trọn cả đêm, chàng thiếu điều muốn lục tung hết cả hai thế giới.Chàng nghĩ ít nhất nàng sẽ để lại tin cho mình, còn sống hay đã mất, bất kể làdương gian hay âm gian, chàng đều nhất định phải kéo nàng ra được.

…

Ngoài Phật đường cótiếng bước chân của người hầu vội vã chạy tới, dừng lại rồi gõ cửa khẽ gọi: “Công tử? Thưa công tử?”

Chàng nghĩ mình nên đi ra thôi.Cólẽ chàng phải qua chợ quỷ hỏi thăm xem sao, hỏi thợ rèn đạo sĩ, hỏi gã chủ quản, hỏiDục phu nhân, hỏi mấy hàng đồ cổ, hỏi tất cả những ai trong quákhứ từng tiếp xúc với Bão Kênương nương. Thế nào rồi cũng sẽ tìm được nàng, chàng nghĩ, chàng cóvôtận thời gian.

Người hầu đứng ngoài Phật đường trình: “Thưa công tử, Thôi công tử Thôi Tiên Bính vừa gởi thư, mời ngài qua NệCổ trai một chuyến.”

LýNhu Phong khẽ chau mày. Thôi Tiên Bính này làcon em sĩ tộc ở NgôQuận, so với chàng thìanh ta còn cuồng sưu tầm bản dập bia đáhơn gấp mấy lần. Nhờ cócùng sở thích với cổ vật nên trước kia hai người vẫn hay lui tới.Anh ta cũng làmột trong số ít những bạn cũ hiện nay biết chàng chẳng phải người bình thường.

Thôi Tiên Bính vẻ người đẹp đẽ, tư tưởng phóng khoáng, cởi mở, còn hơi hơi ranh mãnh. Tính cách anh này rất được, duy cómột điều, chính làquámức háo sắc, quási mêchuyện nam nữ. Năm ngoái anh ta từng một lần bảo muốn làm cuộc hội ngộ tùy hứng với chàng, vìcầm chắc làchàng không thấy đường nên dẫn ngay vào một thanh lâu mới mở.Anh ta giới thiệu trong đấy đều làcác côtiểu thư con quan ở Đại Ngụy sa cơ lỡ vận, toàn người văn nhã, phong lưu cả, nên nhất định phải chia sẻ với chàng.Chàng đã vất vả lắm mới thoát thân được. Lần đóTiêuYên rất bực, bèn tìm bừa vài lýdo phạt đánh Thôi Tiên Bính một trận, rồi tống cổ anh ta khỏi Kiến Khang.

Nhớ đến việc này, LýNhu Phong toan từ chối, người hầu lại lên tiếng: “Thôi công tử viết, chuyện bữa trước ngài ấy đã biết sai, riêng hôm nay làchuyện nghiêm chỉnh. Ngài ấy vừa qua được đại nạn, dở sống dở chết trở về, mới gom được rất nhiều bản dập chữ khắc trên vách đá.Hầu hết đều làchưa ai từng thấy, nên nhất định phải mời công tử sang giúp giám định, xem thử triều đại vàxuất xứ thế nào.” Người hầu cầm thư đọc nguyên văn, “Nhất định nhất định nhất định phải đến, huynh dập đầu dập đầu lại dập đầu cảm tạ.”

LýNhu Phong ngẫm nghĩ, Thôi Tiên Bính đúng làđã rời Kiến Khang gần một năm, ngheđâu làngao du đến tận Ba Thục, tìm kiếm chữ khắc trên vách đácủa tiền triều.Chàng thở dài, đáp: “Thôi cứ đi đi.”Chàng chỉnh lại y phục cho ngay ngắn, rồi giao phóngười hầu, “Cậu cũng đi cùng để ta đỡ bị anh ta trêu cợt.”

Ba năm trước, sau một trận đánh bại Đại Ngụy, TiêuYên liền bảoAXuân dẫn nhóc Đinh Bảo đến các chùa miếu lớn nhỏ trong thành để tạo thêm nhiều tượng Phật mới.Cóđiều làdo thế cục thiên hạ còn bất ổn, họ chưa dám tuyên dương rộng rãi.Hiện giờ Phật khítrong thành đang dần dần dày lên, ở nhàThôi Tiên Bính cũng xây một Phật đường, bởi vậy LýNhu Phong ra ngoài vào ban đêm thìkhỏi cần cõng tượng Phật theo.

Thôi Tiên Bính tự mình ra đón, LýNhu Phong làm lễ chào anh ta. Đương thời lấy bên trái làm tôn kính, Thôi Tiên Bính làchủ nhà, LýNhu Phong bèn đứng bên phải anh ta. Thôi Tiên Bính vươn tay dẫn LýNhu Phong vào, đang đi thìchàng tinh ýnhận ra anh ta dùng tay trái.

“Tiên Bính huynh, một năm không gặp, sao huynh đổi thành thuận tay trái rồi?”

Thôi Tiên Bính âu sầu: “Ôi thôi, nói chỉ thêm buồn. Ta còn mạng để về đây đã làmay mắn lắm lắm.”Anh ta giơ tay phải ra trước mặt LýNhu Phong, “Đệ sờ thử xem.”

LýNhu Phong vừa chạm vào đã giật nảy. Bốn ngón tay phải của Thôi Tiên Bính bị chém ngang, cả đầu ngón cái cũng bị vạt mất một mẩu, các ngón bằng nhau thẳng băng.

Chàng thất kinh: “Tiên Bính huynh, kẻ nào lại tàn nhẫn thế?”

Thôi Tiên Bính lắc đầu: “Ôi việc này ly kỳ lắm, cũng do ta tự gây nghiệt.Chốc nữa sẽ kể rõ với đệ sau.”

Tiến vào phòng trong, Thôi Tiên Bính trải hết các bản dập chữ khắc trên văn bia, vách đáthu được trong cả năm ra trước mắt LýNhu Phong. Tất cả đều được tôlại một lần bằng mực trộn tro cốt để chàng tiện xem xét.

LýNhu Phong quan sát tỉ mỉ từng bản, hết sức tán dương: “Những chữ này hình thái mộc mạc, thuần hòa, bút lực cứng cáp, các nét rõ ràng, thực sự đều làbảo vật hiếm gặp.”Chàng tạm dừng, rồi tiếp, “Nghekể vùng nổi tiếng nhất về vách đákhắc chữ ở Ba Thục cóđịa thế vôcùng hiểm trở, Tiên Bính huynh dập được chừng này chữ, chắc hẳn làhết sức gian nan.”

Thôi Tiên Bính lập tức kể khổ: “Hálại chỉ cótừng đóhết sức gian nan!Quả thực làgian khótrùng trùng, hiểm nguy lớp lớp ấy!”Anh ta rút một bản cho LýNhu Phong xem, “Khốn khổ nhất làtấm này đây! Nóở ngay vách đácheo leo bên sông ThanhY, đồ cổ lắm lắm rồi ấy, nên ta không nỡ bỏ qua. Ta vàhai tên hầu thả dây đu xuống, kết quả làcả hai đứa kia đều rớt xuống sông chết mất, ta cũng suýt chút bỏ mạng.”

Anh ta quơ quơ bàn tay phải cụt lủn: “Ngón tay bị mất ở đấy đấy.”

LýNhu Phong nhìn chữ ở bản dập, nhận ra nội dung trên đólàquốc sử của nước ThanhY Khương. Tương truyền khi trước bên sông ThanhY từng cómột nước ThanhY Khương cổ xưa, tồn tại từ thờiVũ vương phạt Trụ, tiếc rằng tới thời ĐôngHán thìdiệt vong.Chữ khắc đáquýhiếm như thế, thảo nào Thôi Tiên Bính cóphải liều mạng cũng muốn dập cho được.

Chàng nghĩ tới vết đao thẳng tắp kia: “Phải chăng Tiên Bính huynh gặp cướp khi treo trên vách đá?”

Thôi Tiên Bính lắc đầu: “Không gặp phải cướp, chỉ cómột ân nhân cứu mạng thôi. Nhưng vị ân nhân này ——”Anh ta thở dài đánh thượt, “Còn lợi hại hơn cả cướp nữa.”

Thôi Tiên Bính hết sức hâm mộ LýNhu Phong, bảo làcho dùchàng cóthịt nát xương tan, thìchỉ cần dập đầu một cái trước tượng Phật, qua mười ngày nửa tháng lànguyên vẹn như cũ rồi. Nếu códương bạt thìcòn chẳng cần tới mười ngày nửa tháng, chớp mắt đã mọc xong.

LýNhu Phong cười khổ: “Tiên Bính huynh thử vác một tượng Phật to vào đất Thục, băng qua sông ThanhY xem.”

Thôi Tiên Bính dựng thẳng bàn tay cụt ngủn lên: “Miễn miễn, ta cứ làm người thôi được rồi.”Anh ta chợt tòmòghétai LýNhu Phong thìthào hỏi, “Hiền đệ, kỳ thực ta cứ thắc mắc mãi.Mọi lần vui vẻ với các cô, phải chăng mỗi lượt xong làđệ phải về ôm tượng Phật một cái, rồi mới cóthể bắt đầu lượt mới?”

LýNhu Phong chắp tay với anh ta: “Tiên Bính huynh, ta xin cáo từ thôi.”

Thôi Tiên Bính giơ tay trái tự vả ngay vào mặt: “Tệ quátệ quá, ta cứ không kiểm soát được miệng với tay mình thế đấy. Tay ta đây, cũng bởi vìvôlễ với vị ân nhân cứu mạng kia nên mới bị ân nhân chặt mất.”

Hóa ra, khi ấy Thôi Tiên Bính treo lủng lẳng trên vách đábên sông ThanhY cả buổi trời màvẫn chả thấy nửa bóng người.Chỗ đóvốn làít ai lui tới, ngoài loại người rảnh quáhóa cuồng như anh ta ra, thìkhi không ai lại chạy vào nơi nguy hiểm thế? Lúc đã gần như hoàn toàn tuyệt vọng, anh ta bỗng trông thấy một côgái vận áo xanh đi ngang qua.Anh ta lớn tiếng kêu cứu, khẩn cầu côgái giúp mình.Côgái kia đúng làrất tốt, bỏ tận hai canh giờ, dùng rựa bạt ra một lối cứu anh ta xuống.

LýNhu Phong nghethấy chữ “rựa”, trong lòng khekhẽ nao nao, bèn thở dài. Thôi Tiên Bính hỏi: “Hiền đệ sao thế?”

LýNhu Phong lắc đầu: “Không sao đâu, chỉ nhớ tới ít chuyện xưa nên hơi xúc động.”

Thôi Tiên Bính tiếp tục đề tài dang dở: “Chậc, hiền đệ cảm thấy côgái kia rất thuần khiết, rất thiện tâm chứ gì.”

LýNhu Phong gật đầu: “Nếu làcôgái bình thường, sao lại tốn đến hai canh giờ, phíbao nhiêu sức lực để cứu một người xa lạ như vậy?”

Thôi Tiên Bính xác nhận: “Đúng đấy, ta đưa tiền thìnàng ấy từ chối, chỉ hỏi ta vài bản dập chữ từ vách đá. Ta thấy nàng kháthúvị nên mới bắt chuyện, nàng lại chẳng thèm trả lời cho một cái tên.”

Thấy LýNhu Phong vẫn chăm chúlắng tai nghe, Thôi Tiên Bính kể thêm: “Hôm đósau khi nàng cứu ta thìtrời đã sẩm tối, đường núi ven sông rất gập ghềnh, khúc khuỷu, chân ta còn bị trật, nên bất đắc dĩ phải kiếm một hang động bên bờ để nhóm lửa ngủ tạm.Côgái kia ăn mặc như phụ nữ cóchồng, tuy chưa thể xem làmỹ nhân khuynh quốc gì, nhưng cũng mặn mà, say lòng lắm. Nhất làkhi ngồi bên đống lửa, âu sầu vương đáy mắt, ôi đúng làcàng ngắm càng thấy cóhương vị đặc biệt. Ta hỏi nàng vìsao sầu lo, nàng đáp sợ người ở nhàđợi mình sốt ruột. Ta lại hỏi phải chăng làphu quân trong nhà? Nàng liền lặng thinh không nói lời nào nữa, chỉ dựa vào tảng đángủ mất.”

Anh ta chemiệng ho một tiếng: “Hiền đệ cũng biết tính ta rồi đấy, xưa nay ta cóít ham thích với phụ nữ cóchồng, nên cả đêm đólàm sao ngủ được.Qua một hồi chẳng thể dằn lòng, bèn thừa lúc nàng ngủ say màqua vuốt mámột cái.Chậc, đất Ba Thục dưỡng người cứ phải gọi là, y như sờ vào đậu hũ ấy. Tươi non nõn nà, ấm ấm mềm mềm sướng tay quásức. Khụ, ta lại dời xuống dưới chút xíu —— ”

LýNhu Phong nén giận trách: “Tiên Bính huynh, như thế làquátrớn lắm đấy.”

Thôi Tiên Bính gật đầu: “Đúng đúng, ta cũng biết vậy. Nhưng vẫn không quản nổi bản thân ——Ai ngờ nàng tỉnh ngay, cho ta một bạt tai, còn mắng tétát.Cái giọng kia cứ như quạ kêu. Thế màlúc đóchẳng biết ta lấy đâu ra can đảm, cứ nhào tới ôm nàng.Còn bảo nàng bỏ gã chồng ở nhàđi, hãy theo ta về Kiến Khang, làm phu nhân của ta, cả đời không phải lo chuyện áo cơm, cũng không cần đốn củi ở nơi hoang dã nguy hiểm thế này nữa.Xong chẳng biết nàng làm gìmàta không thể động đậy.Rồi nàng đặt tay phải ta vừa sờ nàng lên đá, vừa vung rựa vừa quát, ngươi xem cho kỹ đây —— Lập tức hạ xuống phát, chặt phăng hết đầu ngón tay ta. Khi đóta còn tưởng nằm mơ, nghĩ bụng một cônàng bénhư hạt tiêu, sao lại to gan dữ —— ”

Anh ta không để ýgiọng LýNhu Phong đã hơi run rẩy, chỉ nghechàng hỏi bốn chữ: “Sau thìthế nào?”

“Sau thìnàng băng bósơ cho ta, ném hết lương khôđem theo lại, cầm mấy bản dập ta đưa trước đórồi tự mình đi mất. Phải chờ tới sáng ta mới cử động được, bèn chạy ngay về nhà.Ôi, títhìtoi mạng…”

Anh ta chợt thấy thái độ của LýNhu Phong hơi sai sai. Tuy biết chàng làngười cõi âm từng giết vạn người, nhưng anh ta không nhìn tận mắt, cho nên cũng chẳng cảm giác được cóchỗ nào đáng sợ.Vậy màlúc này trên thân LýNhu Phong tỏa ra âm khínồng đậm, làm bao nhiêu gai ốc của anh ta đều dựng hết lên, trong lòng bỗng dưng khiếp đảm.Anh ta bất giác run rẩy lùi lại mấy bước: “Hiền đệ?”

LýNhu Phong bước ngay tới trước, đến gần anh ta, vội hỏi: “Côgái đó, vóc người nho nhỏ,”Chàng giơ tay ước chừng độ cao, “Bên hông cóbuộc một dây chuông đồng, một túi vải nhỏ, trên tóc cài một hàng hoa dành dành, đúng chứ?”

Thôi Tiên Bính ngạc nhiên: “Sao đệ biết thế?Cái chuông kia cứ rung mãi, tiếng vang xa lắm.”

LýNhu Phong lại ép tới trước một bước, cả người tỏa áp lực, giọng chàng lạnh tanh: “Huynh sờ nàng ở đâu?”

Lúc này Thôi Tiên Bính đã sợ tới mức cứng lưỡi, khílạnh thấu xương của người cõi âm như con rắn thâm nhập cốt tủy anh ta. Bấy giờ anh ta mới thật sự nhận thức trước mắt đây không phải người sống, màlàmột thi thể lạnh băng.Anh ta bị dọa run lập cập, nghengười cõi âm vặn hỏi lại một lần: “Huynh sờ nàng ở đâu?”

Thôi Tiên Bính nhũn hết cả chân, phải chống hai tay lên bàn phía sau, lắp bắp: “Chỗ, chỗ nào mềm, mềm là, sờ, chỗ đóthôi ——”Anh ta đã hối hận muốn chết rồi. Trước kia còn nghĩ người cõi âm quýhiếm mới lạ cũng thúvị phết.Cứ thấy LýNhu Phong ngoài bị mùra thìvẫn đối xử với mọi người như gióxuân ấm áp giống khi xưa, rồi còn muốn nhìn thứ gìlàphải nhúng vào tro cốt, nom mới hay ho làm sao…Hiện giờ anh ta mới hiểu, vìđâu TiêuYên nhất định phải hạ lệnh diệt trừ người cõi âm.Hóa ra, đúng lànhững người này quásức khủng khiếp!

Ngón tay buốt giácủa người cõi âm chặn ngang cổ họng anh ta, thoắt cái đã siết chặt. Thôi Tiên Bính chỉ thấy trước mắt nhoáng lên thế giới lạnh lẽo âm u không thuộc về nhân gian.Anh ta nghegiọng nói kia rất lạnh lùng:

“‘Bỏ gã chồng ở nhà’ —— Nàng chặt thế làđúng rồi! Lẽ ra nên chặt luôn cả bàn tay đi! Nếu làta, thìđầu huynh cũng chẳng còn trên cổ đâu!”

LýNhu Phong buông tay, kéo vạt áo xoay người rời đi ngay. Thôi Tiên Bính cứ như lại vừa nằm mơ phát nữa.Anh ta chỉ thấy bóng lưng lẻ loi của LýNhu Phong vội vàng khuất sau cánh cổng, giữa những bước chân hấp tấp dường như không kìm được quáđỗi mừng vui.

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 62

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

Thực tế đúng làTrương Thúy Nga không đến Đam Nhĩ.

Sau khi xác nhận mình đã mang thai, nàng nằm liệt ở trấn kia hết vài ngày.

Ba chữ “LýNhu Phong” này, nàng đã trốn tránh thật lâu.Cólẽ làmột loại số mệnh. LýNhu Phong chính làPhật pháp to hơn trời của nàng, làhết thảy phương hướng, bến bờ của nàng. Nàng cóbay nhảy thế nào, vẫy vùng ra sao, hay cótrốn đến chân trời góc bể, thìcuối cùng cả thế giới đều vẫn làchàng.

Hệt như năm đókhi nghetin LýNhu Phong chết, ba hồn nàng tan mất một, bảy vía nàng vỡ mất hai, bỗng chốc đã biến thành cái xác rỗng tuếch. Nhưng như thế sẽ chẳng còn đau buồn, nàng cảm thấy đấy cũng làmột loại giải thoát.

Nào hay, LýNhu Phong dẫu cóhóa thành quỷ, àkhông, thành người cõi âm, cũng chẳng chịu buông tha nàng.

Đến lần này, LýNhu Phong chơi xấu hơn, trực tiếp để huyết mạch của chàng vànàng tương liên. Nàng thậm chícòn chả biết thứ trong bụng đây rốt cuộc làngười hay quỷ, hay cái gìkỳ quái khác.Cóquỷ cóquỷ, trong lòng cóquỷ, đúng làđang nói về nàng đấy.

Thực ra không phải nàng chưa từng tính tới việc bỏ nóđi, nàng rất sợ mình sẽ sinh yêu quái. Nàng từng đọc sơ qua tư liệu liên quan đến người cõi âm của Pháp Tuân, màđâu hề thấy chỗ nào đề cập đến chuyện người cõi âm cóthể sinh con.

Ai lại sinh con cùng người cõi âm chứ.

Nàng rất suy sụp.

Lại nói, nếu bécon này làngười, thìsinh ra xong rồi phải làm gìtiếp?Một ngày nào đó, nósẽ hỏi cha mình làai, nàng biết trả lời thế nào?

Cha con khi còn chưa chính thức gặp mẹ con thìđã lăn ra chết rồi.

Nàng bụm mặt, chẳng biết làm sao. Trong lòng nàng hiện giờ chỉ mong, giánhư LýNhu Phong ở đây thìtốt quá.Vừa nghĩ tới đấy đã thấy nước mắt tràn qua kẽ tay, nàng cứ sụt sùi ráng lau cho hết.

Nàng từng nhiều lần ngẫm lại, nhờ đâu mình cóthể sống sót trở về sau trận huyết chiến kia. Thành trìđịa ngục đảo nghiêng, nghiệp hỏa hồng liên thiêu đốt cõi trần, nhật nguyệt khuất bóng dưới bàn tay LaHầu khổng lồ [*], nàng làm sao bình an thoát khỏi trận chiến Tu La ấy?

Hầu (Rahu) làmộtAtula bốn tay, nửa người nửa rắn, thường tạo sự hỗn loạn, đôi khi sẽ nuốt mặt trời, mặt trăng.

Ngoài LýNhu Phong ra, thìcòn cóthể làai.

Về sau, nàng nghĩ chắc do mình làdương bạt nên mới không chỉ giúp người cõi âm tái tạo được xương thịt, màecòn làcanh giã rượu, làthuốc hoàn hồn của họ. Bởi vậy khi nàng bước vào phòng thìLýNhu Phong, vốn bị TiêuYên chuốc bao nhiêu Bạch Đọa xuân lao, vẫn cóthể trở dậy. Lúc đóđã trở dậy được, thìtiếp theo hẳn nhiên sẽ tỉnh táo thôi.

Nhưng chàng cứu nàng thế nào.

Nàng chẳng muốn nghĩ nhiều về việc này.Sao lúc trước nàng lại tìm cách tranh thủ nắm tay chàng chứ, còn dạy chàng pháp quyết kỹ càng. Lànàng đích thân đặt đao tự sát vào tận tay chàng. Nàng tưởng đao nằm trong vỏ thìchàng sẽ không rút ra sao? Nàng thật ngu ngốc quásức.

Nàng biết mình rất nhát gan. Nàng đã từng trải qua cái chết của LýNhu Phong một lần, nên chẳng muốn nếm trải thêm lần nào nữa.Dùrằng nàng hiểu đây mới thật sự làgiải thoát. Bất kể LýNhu Phong bây giờ đã hóa cốt, hay vẫn còn làmột thây ma vĩnh viễn vôtri, nàng đều không muốn biết.

Nàng hoàn toàn không muốn biết chút nào.

Nàng cứ xem như LýNhu Phong vẫn còn sống tốt, sống an lành trong thành Kiến Khang, trường sinh bất lão, vĩnh viễn thanh xuân.Cho dùchàng cóở với TiêuYên, nàng biết chàng còn sống làđủ rồi.

Khốn nỗi, giờ thìnàng lại cócon của LýNhu Phong. LýNhu Phong dùng một đứa bé, bắt nàng phải thời thời khắc khắc nhớ tới chàng, nghĩ về chàng, thời thời khắc khắc không được quên chàng.Chàng muốn hành hạ chết nàng giày vòchết nàng đây mà!Chàng thật quáác độc.

Bão Kênương nương lau nước mắt. Nàng đã mấy lượt nhờ bàchủ quán trọ chỉ nhàthầy lang trong trấn, nhưng lúc định bước ra thìlại têliệt ngồi ngay xuống bậu cửa.Rồi còn cứ nôn hết lần này tới lần khác, màmỗi lần nôn xong lànàng lại điên cuồng ăn bù. Ăn đến khi mồm miệng đầy dầu mỡ, nàng mới ýthức được mình vẫn mong sinh mệnh trong bụng ấy được khỏemạnh sống sót.

Nàng hồi tưởng lại đêm hôm đó, tượng Phật trong phòng LýNhu Phong làBồ Tát. Nàng nghĩ họ đã cùng nhau trước mặt Bồ Tát, đoán chắc đấy làBồ Tát ban con nhỉ? Nếu làBồ Tát ban tặng thìnàng không thể từ chối.

Bất chợt nàng như cóthêm sức mạnh. Nàng phát hiện mình đang rẽ qua hướng tây, thế thìcứ dứt khoát tây tiến luôn. Nghebảo đường vào Thục làkhóđi nhất, khónhư lên trời. Đã vậy nàng chỉ cần bước lên con đường vào Thục, thìcómuốn lùi lại cũng chẳng dễ dàng. Nàng sẽ không quay về nữa.

Thế lànàng thẳng tiến qua phía tây.Mải miết đi đến tận bờ sông ThanhY giữa đất Thục thìbụng đã to kềnh, nàng thực sự chẳng nhấc bước nổi nữa mới dừng lại.

…

Hồi sáng nay nàng dẫn NhócQuỷ đến nhàthầy ở thôn bên cạnh, vừa định về thìông giáo giàtrạc lục tuần gọi nàng lại nói chuyện riêng: “CôTrương ạ, cậu bénhàcônày, sợ làlão đây không dạy nổi nữa rồi.”

Bão Kênương nương kinh ngạc, hơi sốt ruột hỏi: “Thưa thầy, thằng bélại quậy pháchẳng chịu nghelời, làm thầy tức giận ạ?”

Ông giáo giàvội lắc đầu: “Không phải vậy, trẻ con tinh nghịch làthường tình, đâu cógìđáng trách.Vấn đề làcậu béđược trời ban tư chất thông minh, lão đây kiến thức nông cạn…CôTrương ạ, quận bên cómở trường đấy, trong trường sẽ mời các vị học giả uyên thâm, côthử đưa cháu nhàđến đấy xem sao.”

Bão Kênương nương chau mày. NhócQuỷ này khi vừa chào đời, ngoài việc toàn thân tím xanh ra thìchẳng cógìkhác những đứa bébình thường.Về sau từ từ lớn lên, màu tím xanh cũng dần nhạt đi nên nàng không phải lo lắng nữa. NhócQuỷ còn học đi học nói nhanh hơn bọn trẻ đồng lứa rất nhiều. Trẻ con bình thường phải từ bốn, năm tới bảy, tám tuổi mới đến trường, con nàng thìchỉ hơn một tuổi đã phải xách tới nhờ thầy dạy cho.

Ông giáo giàđưa mấy tờ tập viết của NhócQuỷ cho Bão Kênương nương xem: “CôTrương, cônhìn chữ cậu béđi, còn đẹp hơn của lão, số mặt chữ biết được cũng nhiều hơn lão, thìlão còn dạy thế nào nữa?Hiện tại cậu bécóthể dạy ngược lại cho lão rồi.”Ông lắc đầu thở dài, “Hậu sinh khả úy, lão đây sống uổng sáu mươi năm, thực sự hổ thẹn, thực sự hổ thẹn…”

Bão Kênương nương đau đầu hết sức. Trước kia NhócQuỷ muốn học viết, nàng làngười đã thấy nhiều chữ đẹp, như của LýNhu Phong chẳng hạn, chữ nào chữ nấy đều làm nàng vui mắt, nên khi nhìn bảng chữ mẫu ông giáo giàviết cho NhócQuỷ thìquả thực làkhólòng đánh giácao nổi. Nàng nhớ ra ven sông ThanhY córất nhiều vách đákhắc chữ, lối thư pháp của các chữ ấy đều thuộc hàng tuyệt mỹ, thế mới thu xếp lên đómấy chuyến. Nàng vốn định tự mình dập chữ, sau lại ngoài ýmuốn gặp một người đã làm trước rồi, nên cũng phần nào đỡ tốn công tốn sức.

NhócQuỷ học theo bản dập nàng đem về, học xong hết thìđương nhiên sẽ đạt trình bỏ xa ông giáo tận ngàn dặm.

Bởi vậy Bão Kênương nương nghĩ, bắt buộc phải tìm thầy giỏi nhất cho con rồi. Nàng ưu sầu trở về thôn, thầm nhủ, cólẽ nàng nên học hỏi cổ nhân, theo chânMạnh mẫu dời nhàba lần [*].

MẹMạnh Tử 3 lần chuyển nhàđể con mình được sống trong môi trường giáo dục tốt nhất.

…

Vừa đến đầu thôn nàng đã được vài côbác tới nhắc: “Chị Trương này, tối qua thôn mình mới xuất hiện một con quái vật đen sìđấy. Nghebảo nócứ như ngọn núi nhỏ biết đi, biết động đậy, làm ôngHaiDương ra ngoài tiểu đêm sợ hết hồn.Với cả mấy nhàkhác đều kể lànghecótiếng ồn, nhưng trưởng thôn dẫn mọi người tìm suốt đêm màvẫn chưa thấy đâu.Chị làquả phụ đơn thân, nhớ phải cẩn thận cửa nẻo nhé.”

Bão Kênương nương hỏi: “Đólàgìnhỉ?”

Các bàcác côđều ra chiều nghiêm túc suy tư, rồi xúm vào thảo luận om sòm, cuối cùng nhất trívới một kết luận: “Làthái tuế sống [*], sẽ ăn thịt người đấy.”

Một loài được người xưa cho làcódạng như khối thịt một mắt.

Bão Kênương nương gật đầu cám ơn họ.Cóthứ quỷ thần nào mànàng chưa gặp đâu, tám chín phần mười làmột đứa trộm gà. Nhànàng nuôi rất nhiều gà, đúng làphải cẩn thận hơn.Mỗi lần bọn trộm gàxuất hiện trong thôn thìnhànàng toàn đứng mũi chịu sào, nên giờ nàng hơi nóng máu xíu.

Dọc đường quả nhiên gặp trưởng thôn vàcả toán đàn ông trai tráng xách dao đi lòng vòng tuần tra. Khi gần đến nhà, Bão Kênương nương rút rựa vác trên lưng ra, tháo hết vải quấn để lộ lưỡi rựa bén ngót, cầm chắc cán trong tay.

Nàng không qua cổng ngay, chỉ lượn quanh xem xét căn nhàđã khóa chặt của mình.Quả nhiên cạnh chân tường ở mécổng sau hiện rõ mấy dấu chân, trên tường cũng có, nhìn sơ làbiết trèo vônhànàng rồi. Nàng thầm mắng một tiếng, lôi ra sợi dây thừng cómóc, quăng lên đầu tường, rồi nhẹ nhàng như chim yến nhảy vào nhàtheo dấu chân kia.

Trong sân bừa bộn kinh khiếp, đúng thật làchui vào chuồng gà.Chẳng biết tên trộm gàđólàm gìmànguyên cái chuồng to ngăn nắp của nàng đổ bẹp ra đất, trong số mấy con gàbị đèdẹp bên dưới cócả Đại lang quân năm màu sặc sỡ. Nhặt Đại lang quân lên ngóthử, tròng mắt đã bị đập văng mất, lập tức, nàng nổi trận lôi đình.

Chừng trăm con gàtrong sân bay lượn nháo nhào, kêu gào quang quác, lông gàphân gàvung vãi tứ tung, chỉ chớp mắt thôi màkhoảnh sân sạch sẽ của nàng đã bị phábung bét. Nàng muốn mắng tiên sư nhàmi mấy trăm lần, nhưng tạm thời ráng dằn hết xuống. Nàng nhẹ tay nhẹ chân đi tới, cầm theo rựa, không phát ra một âm thanh nào.

Dấu chân bùn hướng thẳng tới trước, cuối cùng tấp vào một chòi nghỉ râm mát.Hiện đang làgiữa trưa, hôm nay nắng đẹp, chiếu xuống khắp mặt đất sáng lóa. Trước khi ra ngoài nàng luôn cóthói quen khóa kín hết các cửa, cả sân chỉ còn đúng căn chòi này làmát mẻ.

Nàng im ắng áp sát, trông thấy một bàn tay đàn ông bẩn thỉu lộ ra ngoài. Nàng cắn răng, chém ngay một phát vừa chuẩn vừa mạnh ——

“Chóhoang trộm gà, xem bàcóbăm chết mày không!”

Người kia đau quáthan khẽ một tiếng, lóra khỏi chòi. Bão Kênương nương giơ rựa đang muốn chém tiếp, lại bị tiếng than kia như mũi tên đâm xuyên qua tim. Nàng kinh ngạc nhìn người đang chui ra đấy, rựa rớt loảng xoảng. Nàng vội nhào qua ôm ngay cổ tay bị chặt đứt đoạn vào lòng, cũng chẳng để ýchàng bẩn tới mức nào, cứ quỳ dưới đất, giữ cánh tay lạnh cóng trước ngực mình, ở nơi gần tim mình nhất.

Tim nàng đập cuồng loạn, cũng hệt như đàn gàđang chíchóeloạn xạ sau lưng. Nàng dán mắt xem bàn tay cụt kia chầm chậm mọc lại, mọc ra từng ngón tay dài thon gọn, trắng trẻo. Thế rồi bàn tay lạnh lẽo ấy từ từ lần theo cổ nàng, chạm đến mặt nàng, cuối cùng áp vào mánàng, nâng niu trong tay. Nàng cúi thấp đầu, giọt nước mắt to như trân châu lăn dài, chỉ khàn giọng, khẽ nức nở gọi:

“LýNhu Phong, ôi oan gia —— “

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 63

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

Trương Thúy Nga chuẩn bị giúp LýNhu Phong tắm rửa. Từ nhỏ NhócQuỷ đã rất thích nghịch nước, ngặt nỗi sông ThanhY vừa sâu vừa chảy xiết, nàng không dám cho con ra đónên mới đào ao, chèn đáluôn trong sân theo kiểu hồ nước nóng Tiêu Long.Quanh ao này cóthể nhóm lửa để giữ nước ấm.

Nàng bảo LýNhu Phong xuống ao ngâm trước, khi bước qua thìchàng hơi loạng choạng, nhưng chẳng nói tiếng nào. Bấy giờ nàng mới để ýtrong giày chàng, lòng bàn chân bị cọ xát toetoét máu thịt, lộ ra cả phần xương trắng toát. Nàng giúp chàng hồi phục lại da thịt ở chân, trách chàng cần gìđi vội thế.Chàng vẫn lặng thinh không hề lên tiếng.

Cũng chẳng biết đã bao lâu chưa tắm rồi, trên người cóthể lột được nguyên tầng bùn đất. Tóc tai thìxơ cứng bết hết vào nhau, cố cách mấy cũng không chải ra được, trong đócòn loengoekha khábọ chét. Trương Thúy Nga cắn răng, dứt khoát xách kéo ra cắt trụi hết, sau đótóc mới mọc lại, tất cả đều sạch sẽ óng mượt như tơ. Nàng vuốt từng tấc da thịt chàng, mỗi tấc này cólẽ đã từng vìnàng màchịu đâm chém, róc xẻ. Lại ngóngài tượng Phật gỗ bên kia cũng chẳng mấy sạch sẽ y chang bên này, chính làngài Phật gỗ cỡ ngọn núi nhỏ đập toang chuồng gàcủa nàng, đèchết Đại lang quân của nàng.Việc Phật làm, nàng ngoài thở dài ra thìđâu dám trách gìkhác.

Làn da héo úa vìtất tả bôn ba không kể đêm ngày lại lần nữa hồi sinh. Thay mấy lượt nước, cuối cùng thìchàng cũng từ một thây khôtrở lại làmột thây sống trong trẻo như châu như ngọc.

Từ đầu đến cuối chàng cứ nhắm chặt mắt, ngậm chặt miệng. Bất kể làBão Kênương nương hỏi gì, chàng đều chẳng ừ hử. Nàng thắc mắc làm sao tìm được mình, đi mất bao lâu, giữa đường cóvào chùa để tự tu bổ không, làm thế nào cõng tượng Phật mòvào thôn… Lại nhìn vết thương rải khắp toàn thân chàng, hỏi phải chăng còn bị kẻ khác đánh chém.Chàng vẫn chẳng đáp lấy một lời.Cóđiều vừa ngheđến câu cuối thìlập tức xoa xoa cổ tay mới bị nàng chặt rớt, dường như hết sức tủi thân, đoạn ôm chầm lấy nàng, ép vào lòng hết hôn rồi cắn.Hồi trước toàn lànàng cắn chàng, mãi nay nàng mới biết răng người cõi âm nhọn tới mức nào.Chàng cắn môi cắn lưỡi nàng, tưởng chừng muốn cắn luôn cổ nàng hút khômáu nàng vậy.

Chàng rầu rĩ hỏi: “Sao không chờ ta?”Còn bổ sung, “Sao lại bỏ trốn?”

Hai câu này cũng làm Bão Kênương nương tủi thân hết sức. Nàng nghĩ, ta chờ chàng kiểu gì?Chàng bị TiêuYên giấu mất, ta cómuốn nhìn một cái cũng khó, chẳng lẽ bắt ta phải chịu giam cầm mãi trong tòa nhàchỉ cóhai người hầu câm chờ chàng? Nàng nghĩ, ta mang thai con chàng, không trốn chạy màcứ ở lại thành Kiến Khang thế, lẽ nào TiêuYên vàThôngMinh tiên sinh chịu bỏ qua cho ta?Chàng làngười cõi âm, chàng biến thây ma rồi làxong hết mọi chuyện, tự động cóTiêuYên cưng chiều, chechở.Dương bạt ta lẻ loi một mình, làm sao thoát khỏi bấy nhiêu mưu đồ, tính toán lợi dụng của họ? Nàng nghĩ, cái kiểu đàn ông như chàng này, vui vẻ sướng thân rồi thìnhẹ nhàng tếch đi, để một mình ta lưu lạc viễn xứ xa xôi vạn dặm, một thân một mình mang thai, sinh con, nuôi con.Chàng hỏi sao ta không chờ chàng, thế cóbao giờ chàng hiểu nỗi vất vả của ta?

Nghĩ đến đây, lòng nàng đã làbao chua xót đắng cay, thấy mình vẫn đang ở trong lòng chàng thìtránh ra. Nàng biết chắc chàng không nhìn được, bèn cởi áo ngoài, chỉ còn chừa lại yếm vàváy trong để xuống nước tắm giúp chàng.Chỉ chốc lát, trên lưng trần cảm giác được lòng bàn tay chàng khẽ khàng lướt qua, hơi thở chàng mát lành phả dài lên cổ. Nàng chợt nhận ra ba năm đã trôi qua, tuổi tác nàng không còn chênh lệch mấy với chàng rồi.Qua thêm vài năm nữa thìsẽ thế nào?Sớm muộn gìchàng cũng xa lìa nàng. Nàng phải vất vả lắm mới quen được cuộc sống một mình nuôi NhócQuỷ, cớ sao chàng lại đột nhiên trở về, dùng dằng mãi với nàng?

Hiện tại nàng chỉ hi vọng đời mình luôn phẳng lặng thế này, chẳng muốn lại trải qua những cực buồn cực vui, cực yêu cực hận, hay tử tử sinh sinh như trước nữa.Một lần gặp chàng ở Lan Khê, một lần trùng phùng nơi chợ quỷ, nàng cảm giác mình đã sống đủ hai kiếp trầm kha. Đến kiếp thứ ba này, nàng chỉ mong được yên ổn, an bình.

Nhân lúc tình này vẫn chưa nhen nhóm trở lại, thìthôi cứ kết thúc sớm cho đỡ bận lòng.

Nàng đẩy chàng ra, đứng khỏi mặt nước: “LýNhu Phong, ta đã gả cho người khác, cũng cócon luôn rồi.Chàng tắm rửa xong thìđi ngay đi.”

LýNhu Phong bỗng cứng đờ: “Gả cho người khác?”Chàng chưa kịp nhận ra mấy lời ấy tạo thành cảm giác gì, chỉ máy móc hỏi, “Nàng gả cho ai?”

Nàng bước lên bờ, lau người, mặc đồ lại, đáp: “Một mình ta ở đây sống không nổi, nên lại gả cho lang quân mới thôi.”

LýNhu Phong ngây ra trong nước, giọng hơi cứng nhắc: “Vậy lang quân của nàng đâu?”

“Chết rồi.” Trương Thúy Nga khôkhan đáp, “Chàng cũng biết đấy, ta khắc phu.Vừa sinh con thìchàng ấy mất ngay.”

“Nàng cócon rồi ư?”Giọng chàng như đã nhòa đi.

Trương Thúy Nga cười nhạt, thuận tay cầm chiếc trống bỏi bên bờ ao lắc lắc, hạt gỗ đập vào mặt trống kêu tung tung: “Không tin thìtự chàng kiểm chứng đi.Quanh ao này cóđầy đồ chơi trẻ con đấy.”

Nắng chiều đã chếch hẳn sang métây, Trương Thúy Nga quay lưng về phía mặt trời, nghiêng mình lau tóc, lẳng lặng nhìn LýNhu Phong lảo đảo lội nước ra cạnh bờ, vươn tay lần tìm mấy thứ trên đó.

Nàng chẳng hề lừa chàng, xung quanh ao đúng làbày đầy đồ chơi của NhócQuỷ:Chong chóng, còi đất nung, trâu xuân [*], tượng gỗ, thuyền hái sen, con lật đật… Từ nhỏ nàng vào nam ra bắc nên biết rất nhiều thứ, cả đống đồ chơi bebénày gom góp từ mấy quán hàng rong cũng có, tự mình làm cho con cũng có.

dán giấy, nguyên gốc làloại được rước đi trong lễ hội đầu xuân, rồi người dân vừa lấy roi quất vừa đọc lời chúc lành.

Ngón tay chàng nhất loạt sờ soạng những món đấy, càng sờ càng chậm, tóc đen rối tung xõa dài phủ lấy bờ vai rộng, lại hiện rõ vẻ tiêu điều khắc sâu. Bão Kênương nương nhìn chàng lặng người xoa bàn tay một tượng đất trẻ con bị NhócQuỷ làm vỡ, trong lòng thật như bị đao cứa nhói đau.

Nàng hơi hối hận đã lừa chàng, nhưng đau nhiều sao bằng đau ít? Nàng cóthể chịu được, vẫn tiếp tục mỉm cười, dùng giọng nghèn nghẹn màbạc bẽo nói: “Tắm xong rồi thìlên đi, đừng để trương sình, ta lại phải ấp ấp ôm ôm chữa cho chàng. Trong thôn nhiều người phức tạp, nếu bị bắt gặp thìta cómọc cả trăm cái miệng cũng không giải thích nổi. Ta bị dìm lồng heo thìthôi, nhưng con ta từ nhỏ đã bị người đời chỉ trỏ đàm tiếu, chàng bảo nóphải sống thế nào?”

LýNhu Phong chợt hỏi: “Con nàng bao nhiêu tuổi rồi?”

Tự mình dứt ruột sinh ra, nàng còn nhớ được cả bao nhiêu ngày, suýt nữa làbật thốt ngay.Song, lời vừa lên đến thìđã bị nàng ép xuống, đột nhiên hiểu ra LýNhu Phong đang nhử nàng nói thật.Chàng vẫn hoàn toàn chưa tin. Nàng lại cười khôkhốc: “Hơn một tuổi đấy.”

LýNhu Phong cụp mắt, chẳng căn vặn nữa, chỉ buồn hiu nói: “Y phục kia của ta hết dùng được rồi. Lang quân nhànàng nếu còn đồ cũ, cóthể cho ta mượn mặc tạm không?”

Trương Thúy Nga nghĩ bụng người này vẫn tâm cơ sâu hệt như trước, liền đáp ngay: “Lang quân mất thìcũng chôn hết đồ cũ theo.Chẳng lẽ chàng không đem theo vài bộ để thay à?”

LýNhu Phong lặng thinh. Nàng bèn qua tìm thử trong bụng tượng Phật to, quả nhiên lôi ra được đến mấy bộ sạch sẽ. Trương Thúy Nga cười lạnh, thầm nghĩ ta đây biết tỏng hết mấy mánh của chàng đấy. Nàng thảy khăn khôcho chàng, đoạn xả hết nước trong ao đi.

Trên tầng không vừa chớm phủ ráng chiều, Trương Thúy Nga vận áo xanh như người Khương, ngồi ở mép ao. Nàng không nhìn LýNhu Phong, chỉ ngẩng đầu dõi mắt về bầu trời xa xăm. LýNhu Phong im lặng mặc đồ. Tình cảnh thế này như dường đã từng hiện hữu, nhưng lòng người nay lại khác biệt quánhiều.

Đợi LýNhu Phong ăn mặc chỉnh tề, Trương Thúy Nga nhảy khỏi mép ao, vừa gọi vừa quát xua gàvào phòng chứa củi. Tiếp đólấy một cây chổi to bótừ nhánh trequét hết lông gàphân gàtrong sân, rồi rửa tay sạch sẽ, bước thẳng ra ngoài.

LýNhu Phong hỏi với theo: “Nàng đi đâu vậy?”

Trương Thúy Nga đáp: “Hôm nay con ta được bên chồng dẫn qua nhàchơi, ta phải đón nóvề đây.”

Bao lâu nay nàng quen khua môi lừa gạt rồi, giờ cứ mở miệng ra làphăng được đủ thứ, hết sức tự nhiên. LýNhu Phong vốn vẫn ôm một bụng hoài nghi, dùsao vừa rồi bên bờ ao chàng mòthấy chuỗi chín vòng vàkhóa Lỗ Ban [1], trẻ con hơn một tuổi làm sao tháo lắp được mấy món này?Chàng đã dòxong bên người nàng không cólang quân, chàng cảm thấy ngay cả chuyện con cái cũng chỉ do nàng bịa ra. Nhưng trước mắt nàng lại thật muốn đón con về, hiển nhiên đã chẳng ngại để đứa békia xuất hiện trước mặt chàng —— Lẽ nào nàng không hề lừa chàng?

Trong lòng chàng nhất thời hụt hẫng, bàng hoàng, màchẳng biết phải làm thế nào, chẳng biết nên nói từ đâu. Tìm nàng hai năm, nàng lại cứ như vậy nhẹ nhàng, một lần nữa kết hôn sinh con rồi sao?

Chàng hiểu được nàng chưa từng thật sự tin chàng yêu nàng, hết thảy những điều chàng nghĩ trong lòng nàng đều nhìn thấu.Cả lần kết hôn kia, nàng cũng biết thực ra chàng đang hóa giải chấp niệm cho nàng —— Kỳ thực nào phải chàng hóa giải chấp niệm cho nàng? Lànàng đã giúp chàng hóa giải chấp niệm. Nàng biết chàng làngười giữ lời, tuyệt đối sẽ không làm trái hứa hẹn nhất định cưới nàng. Nàng chỉ muốn tác thành cho chàng.

Nàng vẫn luôn biết, chàng cóbao mối bận tâm, chưa thể toàn tâm toàn ýyêu nàng.Chờ đến khi chàng thật sự toàn tâm toàn ý, thìnàng cũng chẳng cần biết nữa rồi.

Đều đã muộn.Cũng như khi không chạm vào nàng, chàng sẽ quên thực ra nàng chỉ làmột côbégầy yếu. Khi không để tâm sâu sắc đến cuộc sống của nàng, chàng cũng hầu như quên mất, nàng chỉ làmột phụ nữ bình thường, ngày ngày tháng tháng đều phải tảo tần bươn chải để sống sót.

Chàng dựa vào đâu màcứ muốn nàng mãi chờ đợi những lời hứa suông của mình, hao mòn hết tuổi xuân của nàng?

LýNhu Phong ngheBão Kênương nương đẩy cửa rời đi, nghegiọng nàng bình thản vọng lại: “Bên ngoài córất nhiều người đang lùng bắt chàng.Chàng cứ chờ ở đây, đến đêm xuống thìhãy đi thôi.”

Chàng thất thần trong sân rất lâu, lâu đến tận lúc tàdương rọi xuống thân mình, bắt đầu xuất hiện hư thối nhói đau. Bấy giờ chàng mới phục hồi tinh thần, vội bước vào bên tượng Phật gỗ trong chòi. Phật khínhàn nhạt màtinh thuần tỏa ra xoa dịu hết thảy.Chàng nghĩ, chàng không nên đi, nàng chẳng đợi chàng được thìchàng sẽ đợi lại.Chàng cónhiều nhất làlòng kiên nhẫn, chàng chịu được cảnh đợi chờ đằng đẵng, đợi chờ đến vôchừng.

Thời điểm chàng níu lấy nàng ở chợ quỷ thìnàng đã gả chồng lần hai, hiện tại cóngại gìnàng gả lần bốn hay đã sinh con.Chẳng phải nàng luôn khắc phu à?Dùsao thìbên nàng cũng đâu cóngười đàn ông nào khác, dùsao thìchàng cũng đã làngười chết rồi, nàng cứ khắc thoải mái đi. Khắc cho chàng tan xương nát thịt, nàng vẫn cóthể vươn tay nặn ra một chàng hoàn hảo mới.

Chàng liền ở lìtrong sân đợi Trương Thúy Nga về. Nhưng đợi đến tận tối mịt, trước mắt chàng đã hiện rõ âm gian màvẫn chưa thấy bóng dáng nàng đâu.

Chàng tự hỏi, chẳng lẽ nhàchồng giữ nàng lại ăn tối?Hay làcon nàng đột nhiên đổ bệnh, nàng phải đưa đi tìm thầy lang?Hay làtrên đường về gặp rắc rối gì, kiểu như đụng phải một Thôi Tiên Bính nào đó?Hay làcóngười khác lôi kéo giới thiệu lang quân mới cho nàng?…

Bao nhiêu phỏng đoán cứ càng lúc càng nổi đầy lên, ngập kín cả đầu khiến chàng lo sốt vó.Vừa quyết định ra ngoài tìm nàng, thìbỗng ngheđược tiếng gõ cửa cốc cốc, rồi cógiọng trẻ con non nớt gọi —— “Mẹ ơi!”

Ngay sau đó, cửa bị đẩy két ra.

LýNhu Phong ngạc nhiên đứng giữa sân.Chàng trông thấy một nhóc quỷ xanh rờn, cao chừng cây lúa bên sông ThanhY. Trong tay nhóc quỷ còn xách một con cá, chính xác làmột con “cáquỷ”.Con cáquỷ này giãy giãy mấy cái xong thìhồn lìa khỏi xác, chàng không còn thấy nữa.

Nhưng nhóc quỷ kia lại vẫn xanh rờn.

Nhóc quỷ xanh rờn quen thuộc lon ton chạy vào, vừa chạy vừa liên tục nhìn trái ngóphải, íới gọi: “Mẹ!Mẹ ơi!”

LýNhu Phong lấy làm lạ, sao lại cóquỷ dám vào nhàdương bạt?Còn cóquỷ không sợ lửa của dương bạt à?

Nhưng chàng bỗng sực tỉnh ra.

Làm gìcóquỷ nào xanh rờn chứ.

Quỷ đều màu đen cả.

Đólàcon người, một người, chàng cóthể nhìn thấy.

~♥~♥~♥~

[1]Các món đồ chơi trítuệ, gồm nhiều bộ phận đan cài vào nhau, cần tháo lắp theo đúng phương pháp chứ không thể dùng sức.

Chuỗi chín vòng:

Khóa Lỗ Ban:

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 64

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

Nhóc quỷ xanh rờn khua đôi chân ngắn cũn chạy tới, vìcòn quánhỏ nên cứ lẫm chẫm, liêu xiêu không vững. LýNhu Phong sợ béngã mất, bèn vội bước lên vài bước, nửa cúi người vươn hai tay ra trước đỡ lấy.

Bécon kia chạy càng lúc càng gần, sống mũi thẳng nho nhỏ, mắt to như điểm phết sơn thủy, hàng mày chênh chếch nghiêng nghiêng…Mặt mày xinh xắn sắc nét dần dần hiện rõ trước mắt LýNhu Phong, rõ đến từng chi tiết.

Chàng phải hình dung tâm tình của mình ở giờ khắc này thế nào đây?Chàng nở nụ cười, chàng ngẩng đầu, hướng lên trời cao màcười.Dường như cả khoảng trời bao la kia đang ngập tràn muôn vàn tinh tú, thật làdải ngân hàxưa cũ trong chàng.

Chàng đột nhiên cảm giác được mình cóthể trông thấy tất thảy, xuyên thấu suốt trăm ngàn năm nhân quả, theo cánh bèo lay chợt nổi cuồng phong, tình khởi đầu từ nămVĩnhHòa thứ chín, đến cuối cùng xétoang mọi sinh tử, biệt ly. Trương Thúy Nga, Trương Thúy Nga, chàng nhẩm kỹ cái tên này bao lượt trong lòng, cười mừng rỡ màlệ nhòa khóemi.

Chàng ngồi xổm xuống, ngắm nhìn dáng hình thấp thoáng bóng mình của nhiều năm về trước, tưởng chừng đúng từ một khuôn mẫu đúc ra.Mãi đến nay chàng vẫn nhớ như in bức tranh huynh trưởng vẽ mình của ngày chập chững biết đi, bécon trong tranh đấy nay đã chạy ra, bước đến trước mặt chàng.

Bécon hỏi: “Chúlàai thế, sao lại ở trong nhàcon?”Còn nhướng mày, thật giống hệt như chàng lúc nhỏ.

Chàng quỳ chống chân, để tầm mắt ngang với bécon, rồi tự giới thiệu: “Ta tên LýBăng, làcha của con đây.”

Bécon nhướng mày, cất giọng non nớt nhưng hết sức nghiêm túc: “Mẹ bảo, không được gọi cha lung tung.Chỉ cóngười ban cho mình hình hài mới cóthể gọi làcha.”

LýNhu Phong hỏi: “Con tên gìthế?”

Bécon đáp: “Mẹ gọi con làNhócQuỷ, tên thật làTài Ương (cấy mạ).”

LýNhu Phong nghehai cái tên này thìhơi choáng, ngón tay trên đùi run rẩy.Chàng vươn tay phải tới trước mặt NhócQuỷ: “Đưa tay con cho ta nào.”

Cólẽ thật sự làmáu mủ tình thâm, NhócQuỷ hiếm khi nghelời người lạ, lúc này lại ngoan ngoãn giơ tay phải ra, đặt vào lòng bàn tay chàng.

Trong khoảnh khắc chạm tay cùng NhócQuỷ, trái tim LýNhu Phong cũng theo đómàđập dồn.Một niềm vui lớn lao trào dâng trong tim chàng, hóa thành trăm ngàn dòng nước ấm dạt dào, chảy lan ra khắp cả toàn thân. Bàn tay bécon nhỏ xíu, đặt ngay ngắn trong lòng bàn tay chàng, cứ như một miếng sủi cảo trắng trẻo —— Tuy chỉ thấy được màu xanh, nhưng chàng biết làrất trắng.Chàng nhẹ nhàng nắm chặt tay con, mềm mềm xinh xinh, ấm áp như dương bạt.

Đây làcốt nhục của chàng, cóthể hóa thành linh hồn tinh khiết thế này.

Trái tim chàng bồi hồi. Trên người bécon thoang thoảng hương sữa, cũng giống hệt trên thân Trương Thúy Nga.Chàng cầm tay NhócQuỷ, chọn lấy ngón trỏ bebéđặt vào vị trígiữa hai mi mắt mình.

Chàng kéo ngón trỏ đấy trượt một đường theo sống mũi đến tận chóp mũi.

“Con sờ thấy chưa?Cóphải làrất khónhìn ra, nhưng ở đócómột khấc nổi lên không?”

NhócQuỷ thích thú: “Ủa, đúng rồi!”

“Con sờ thử mũi mình xem.”

NhócQuỷ giơ tay kia lên vuốt, càng khoái chíhơn: “Con cũng cócon cũng cónày!”Cậu bénắm ngón trỏ của chàng, “Chúcũng xem đi!”

Ngón tay LýNhu Phong được cậu bécầm vuốt qua sống mũi thẳng tắp nhỏ xinh, tại vị trítương đồng, cũng cómột khấc nổi khómànhận ra bằng mắt thường.

Mũi chàng chợt cay, thuận thế ôm bécon xíu xiu vừa mềm vừa ấm vào lòng, nghèn nghẹn gọi: “NhócQuỷ!”

NhócQuỷ vứt cáxuống, cũng choàng tay ôm cổ chàng, gọi: “Cha!”Cậu béhơi đau lòng, “Mẹ kể làcha rất đáng thương. Tuy rằng trao cho con hình hài, nhưng đã già, mất từ lâu lắm lắm rồi.Con biết dùcha cóbiến thành quỷ thìthể nào cũng về tìm con, trên người cha lành lạnh nè.”

LýNhu Phong nghiến răng một cái, nghĩ bụng hóa ra Trương Thúy Nga giới thiệu mình với NhócQuỷ thế đấy.Chàng vuốt mái tóc trơn mượt của con, Trương Thúy Nga hoàn toàn xem NhócQuỷ như phiên bản thu nhỏ của chàng để chọn lối ăn mặc. Từ trang phục đến tóc tai, đều giống y hệt chàng trước kia.Mặc dùcòn nhỏ thôi, nhưng hiển nhiên đã làbộ dáng của một công tử bé. Nhất định lànàng không ngờ được, chàng cóthể trông thấy NhócQuỷ.

LýNhu Phong tiếp lời: “Mẹ con nói đúng đấy, cha chẳng phải người sống đâu. Lần này cha về làmuốn ở lại cùng hai mẹ con con.Con cósợ cha không?”

“Không sợ!” NhócQuỷ phấn chấn hỏi, “Cha biết bơi không?”

“Biết.Cha lặn giỏi lắm, cóthể lặn rất rất sâu.”

“Cha biết leo cây không?”

“Biết.”

“Cha biết bắt cákhông?”

“Biết, nhưng cha chẳng thấy đường đâu.”

NhócQuỷ hét “Òa” lên, cọ cọ lăn lăn trong lòng chàng: “Không sao ạ.Mẹ cứ bảo lànguy hiểm, toàn cấm con leo cây tắm sông bắt cá.Về sau cócha đi chung làhết sợ rồi.”

LýNhu Phong mỉm cười.Chàng biết, cả đời chàng từ khi còn sống làm người kia, vàđến nay trở thành người cõi âm, chàng chưa từng cười được thế này. Lần này chàng cười, đã không còn giống trong quákhứ xưa. Bởi tim chàng làtràn đầy.

…

LýNhu Phong đứng dậy, NhócQuỷ nhón chân treo cálên móc gỗ đóng dọc tường. Nhìn sắc trời đang tối dần, NhócQuỷ lại bòlên ghế, muốn đốt ngọn đèn treo trên tường.

LýNhu Phong bế cậu bé, dựa theo hướng dẫn của con màmồi lửa, châm đèn sáng.Chàng hỏi: “Ban nãy mẹ đi đón con đấy, sao con lại về trước rồi?”

NhócQuỷ chưa kịp trả lời, cửa sân đã bị đárầm ra. LýNhu Phong chỉ thấy một luồng lửa nóng rực phóng vút lại gần, bừng bừng thiêu đốt cả một vùng trời đất. Bão Kênương nương khàn khàn gào lớn: “Nhóc ——”Chợt thấy LýNhu Phong, lập tức nuốt ngay chữ “Quỷ” xuống, đổi giọng gọi, “Tài Ương!”

NhócQuỷ chạy vèo ra sau lưng LýNhu Phong, vươn tay nhỏ nắm chặt áo chàng. LýNhu Phong cũng đồng thời vòng một tay ra sau checho con. Đáng tiếc Bão Kênương nương vừa liếc đã thấy ngay NhócQuỷ. Nàng đạp cửa đóng lại, ném rựa xuống đất xong làvới tay lấy chổi chàmóc trên tường, bước nhanh đến đây.

“Lại trốn học đi chơi! Báo hại ta tìm khắp mấy xóm, còn sợ con rớt xuống sông rồi, cứ phải chạy theo hỏi hết người này tới người khác!Con thìhay lắm, chẳng nói chẳng rằng một mình tót về nhà. Để xem ta cóđánh gãy chân con không!”

Mắt thấy Bão Kênương nương giận thật, NhócQuỷ buông áo LýNhu Phong, òa khóc trốn vào kho củi. Tuy cậu békhác biệt hẳn bọn trẻ cùng lứa, nhưng cặp chân ngắn cũn kia làm sao nhanh hơn được Bão Kênương nương.Chổi chàlao vun vút, tình hình lànhất định sẽ đánh trúng mông NhócQuỷ. LýNhu Phong lắng nghetiếng gió, đoạn sải một bước dài, chắn trước mặt con.

Chổi trên tay Bão Kênương nương vốn định đến gần mông NhócQuỷ mới giảm bớt lực, nào ngờ giữa đường lại xuất hiện LýNhu Phong! Thế làchổi kia không kịp hãm đà, quất “CHÁT —— ” một phát đau điếng lên lưng chàng.

LýNhu Phong bật than khẽ, hơi lảo đảo nghiêng qua.

Bão Kênương nương sững người, phải mất giây lát mới giật mình buông chổi. Nàng nhào qua, tháo dây lưng chàng, lật áo lên nhìn kỹ khắp lượt.Quả nhiên đã hằn cả vết sưng đỏ xùxì. Nàng vội xoa tay vào đấy, vừa giận vừa xót, cuối cùng đều hóa thành phẫn nộ: “Ta dạy con ta, chàng xen vào làm gì!”

LýNhu Phong ngoái đầu nhẹ giọng: “Con trẻ bướng bỉnh thìnàng hãy giảng giải cho nóhiểu, đừng mạnh tay quá.”

NhócQuỷ phía sau dèdặt kéo tay chàng, hơi áy náy: “Cha ơi, mẹ chỉ dọa con thế thôi, chứ đógiờ chưa từng đánh thật.Với cả, con cũng toàn giả bộ sợ…”

“TÀI ƯƠNG!” Bão Kênương nương vừa chữa xong vết thương trên người LýNhu Phong, tức thìlại nổi đóa, “Ai làcha con! Đừng cógặp người nào cũng gọi bừa!”

NhócQuỷ tự ngóchính mình, lại ngóngóLýNhu Phong, tuy bị Bão Kênương nương quát hơi hoảng tí, nhưng vẫn kiên quyết giữ vững lập trường.Cậu bénhích nhích về sau, cúi đầu nhỏ giọng lầu bầu: “Đúng làcha mà…Mẹ còn sờ kìa…Mỗi lần nói chuyện với thầy hay mấy chúbác khác thìmẹ toàn đứng xa ba bước…”

Bão Kênương nương nhìn một lớn một nhỏ trước mắt này, ăn mặc giống nhau như đúc, ngay cả biểu cảm cũng giống nhau như đúc. Thật chẳng biết tại sao nàng lại sinh ra thằng bétinh quái thế. Thấy NhócQuỷ gọi LýNhu Phong làcha, LýNhu Phong còn đỡ đòn cho NhócQuỷ, thật chẳng biết trong một khắc nàng về muộn kia, cả hai đã móc ngoặc gìvới nhau không thể cho nàng biết rồi.

Nàng nhọc nhằn mang thai mười tháng, vất vả nuôi NhócQuỷ hơn hai năm, vậy mà chỉ trong vòng một khắc trời xui đất khiến này, thằng béđã bị cha quỷ của mình bắt mất vía. Thế này thìlàm sao nàng đuổi LýNhu Phong đi được nữa? Đời này của nàng, lẽ nào đúng làđến chết vẫn phải dây dưa không rõ với LýNhu Phong, vìchàng khóc vìchàng cười, vìchàng buồn vìchàng vui, vìchàng thiêu đốt ra tro thật sao?

Nàng đau xót trong lòng, rũ vai bước vào sân, ngồi luôn xuống đất ôm mặt nức nở. LýNhu Phong vàNhócQuỷ cuống quýt chạy tới.

Một người nói: “Nương tử, nàng đừng khóc.”

Một người nói: “Mẹ ơi, đừng khóc mà.”

Trương Thúy Nga càng khóc tợn hơn, nàng giận dữ quát vị lớn: “Ai lànương tử của chàng!” Lại quay qua vị nhỏ, “Ta không xứng làm mẹ con!”

Vị lớn liền ôm nàng thủ thỉ dỗ: “Nương nương, nàng đừng khóc nữa. Trước đóluôn làta không đúng, mới rồi cũng làta hiểu lầm nàng. Nàng đánh ta đi, ta đáng đánh lắm…”

Vị nhỏ cũng bòtới ôm eo nàng: “Mẹ, mẹ ơi, con sai rồi. Tại bài thầy dạy con đều hiểu hết nên mới nghỉ một bữa thôi.Hồi đầu tính làbắt cáxong sẽ quay lại đợi mẹ, đâu biết hôm nay mẹ đi đón sớm thế…Con nghebảo mẹ về rồi nên mới về nhàluôn.”Cậu békhoengay, “Mẹ! Nãy con bắt được cálóc to, mẹ thích ăn nhất này!”

Trương Thúy Nga nhìn một người ôm ghìphía sau, một người nằm bòphía trước, tự nhiên muốn đấm ngực giậm chân. Nghĩ bụng oan gia lớn oan gia bé, đây cũng làthiên la địa võng LýNhu Phong giăng ra, đời này kiếp này của nàng, rốt cuộc làkhỏi trốn thoát được rồi.

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 65

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309

Bữa tối nay cómón canh cálóc, nước canh nêm nếm đậm đànên NhócQuỷ cứ xìxụp ăn ngon lành. LýNhu Phong đang tính gắp vào bát, bỗng bị Trương Thúy Nga gõ rớt đũa. Nàng múc cho chàng một bát toàn nước canh, lạnh lùng nói: “Chàng không được ăn, chỉ cho húp nước thôi.”

Nàng còn ra vẻ giận đấy. LýNhu Phong nhìn quầng lửa tỏa ánh kim chấp chới nơi nàng, biết thực ra lànàng lo mình lâu chẳng cógìbỏ bụng, đột nhiên ăn đồ rắn thìsẽ khóchịu, không tiêu.

NhócQuỷ ngồi bên cạnh cứ cười hi hi mãi.

Dùng bữa xong, Trương Thúy Nga dọn bát, LýNhu Phong đi rửa. Nàng cũng chẳng ngăn cản, chỉ lo đun nước rồi gọi NhócQuỷ đang chơi bên ngoài vào tắm.

NhócQuỷ nghịch ngợm hiếu động, tắm rửa cũng không yên, vừa nhảy vôthùng tắm làcứ hăng say vọc nước, làm văng ướt khắp người khắp mặt Trương Thúy Nga. Nàng đành nghiêng đầu né, chợt gặp ngay LýNhu Phong đứng một bên cười như gióxuân ấm áp, tự nhiên bực ghêgớm: “LýNhu Phong!Chàng qua tắm cho thằng béđi!”

LýNhu Phong qua thật, xắn tay áo chuẩn bị tắm cho NhócQuỷ. NhócQuỷ vỗ nước ào ào, luôn miệng hét: “Òa——Òa——!”

Chàng đặt ngón trỏ lên môi “Suỵt” một tiếng, ôm cổ ghétai rủ rỉ với bécon: “Chúng ta chơi trònói thầm, đừng cho ai biết đi.”

NhócQuỷ nghethế thìlập tức yên tĩnh ngay, còn chụm hai tay chemiệng, ghésát vào tai LýNhu Phong thìthào: “Cha muốn nói thầm gìạ?”

Tay trái LýNhu Phong ôm NhócQuỷ, tay phải vươn về phía Trương Thúy Nga. Trương Thúy Nga trợn mắt hámồm, đưa xơ mướp vàbông tắm thơm cho chàng.

“Cha kể con nghechuyện này, hồi béấy, cha lười lắm nhé.” LýNhu Phong xoa bông tắm lên khắp cả người dính đầy bùn vàrêu của NhócQuỷ, rồi lau rửa cho tới khi toàn thân bésạch sẽ, láng mịn, “Mỗi lần được bànội tắm cho, cha cứ ngâm nước một hồi làngủ mất…”Chàng dán bên tai NhócQuỷ thầm thì, vừa chàsạch lưng cho con xong làchuyển qua tay, rửa kỹ từng ngón, từng móng tay vàkẽ tay. NhócQuỷ trong vòng tay chàng ngoan ngoãn vâng lời, lắng tai nghesay sưa, thỉnh thoảng cũng thủ thỉ lại vào tai LýNhu Phong.

Trương Thúy Nga đứng ngoài ngây như phỗng.Chỉ thấy hai người một lớn một nhỏ này châu đầu ghétai cực kỳ thân mật. Đây làmới cómấy canh giờ thôi đấy!Oan gia, đúng làoan gia.Sao chuyện gìdính tới oan gia, cứ vào tay nàng làlại thành gian nan thế chứ!Xem LýNhu Phong xử lýoan gia bénày, nàng mới phát hiện hóa ra nuôi con còn cóthể đơn giản vậy!

Đang hơi ghen tị, NhócQuỷ bỗng nhiên bám vách thùng gọi: “Mẹ!Mẹ!Mai con khỏi đi học nha!”

Trương Thúy Nga đanh mặt: “Muốn làm gìmàkhông đi học?”

NhócQuỷ nhảy nhót trong nước: “Muốn cha dạy cơ!Cha bảo mình thông minh nhất trên đời, giỏi hơn các thầy khác cả vạn lần!”

Trương Thúy Nga mắng ầm trong bụng, “LýNhu Phong chàng mặt dày quárồi đấy!” Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thế sẽ tiết kiệm được một khoản lớn vào quàlễ thầy, nàng cũng khỏi phải dọn nhànữa ——

Thế lànàng hờ hững nói: “LýNhu Phong, vậy chàng đừng đi nữa, cứ ở lại làm thầy cho con ta cũng được.Cơ màphải nói trước làta sẽ không trả một xu nào đâu.”

Ánh kim từ quầng lửa bay cao chót vót, mấy lời thuận thế xuống nước này cũng thành ra giấu đầu hở đuôi rồi. LýNhu Phong lắc đầu buồn cười, gọi: “Nương tử ——”

“Hừm.”

Chàng đổi giọng: “Nương nương ——”

“Gìđấy?”

“Nàng qua đây chút.”

Trương Thúy Nga liền bước chân trần tới. LýNhu Phong nhờ vả: “Nương nương, tay áo ta bung ra rồi, nàng xắn lên hộ với. Tay ta đang ướt.”

Trương Thúy Nga bèn ngồi xổm xuống cạnh chàng, cúi đầu nghiêm túc cuộn từng vòng tay áo đang buông rủ. LýNhu Phong lắng tai nghenhịp thở của nàng, chuẩn xác mổ chụt lên môi nàng. Nhân lúc nàng còn thất thần lại mổ tiếp một cái sâu hơn. Khi rời đi thìhướng xuống, môi dưới trượt qua môi nàng, môi trên cũng theo sau chầm chậm bật qua, giữa chừng còn vươn đầu lưỡi ra gẩy đỉnh môi nàng. Trong đóngầm chứa bao nhiêu phong lưu, bao nhiêu tình ýtriền miên, đều lànhững điều cả đời này Trương Thúy Nga chưa từng nghĩ tới.

NhócQuỷ trong thùng gỗ chemắt la to: “Mắc cỡ mắc cỡ mắc cỡ!Mắc cỡ mắc cỡ quáchừng!”

Mãi lâu Trương Thúy Nga mới định thần lại, cuống đến độ buột miệng trách: “Sao chàng lại làm vậy trước mặt con!”

LýNhu Phong rất bình thản: “Sớm muộn gìcon cũng phải học mà.”

NhócQuỷ đu trên thành thùng gỗ cười hi hi ha ha.

Trương Thúy Nga đỏ bừng mặt, thả lại một câu: “Lưu manh!”Rồi bước nhanh ra ngoài.

NhócQuỷ loi choi: “Mẹ thẹn thùng!”

LýNhu Phong cười, về sau, chàng cóthể để nàng ngày ngày thẹn thùng.

NhócQuỷ tắm rửa xong thìđến lượt Trương Thúy Nga đi tắm. LýNhu Phong thấy con thay đồ rồi nhảy nhót sang phòng cách vách nằm, bèn qua sờ thử, nhận ra làmột chiếc giường nhỏ.Chàng hỏi NhócQuỷ: “Con không ngủ với mẹ à?”

NhócQuỷ vừa tự đắp chăn cho mình vừa than: “Mẹ nóng lắm đấy cha! Nóng dữ thần luôn!”

LýNhu Phong cúi đầu, hôn lên trán NhócQuỷ. NhócQuỷ cũng ôm hôn bên málành lạnh của chàng, nói: “Cha ơi, con ngủ đây.”

LýNhu Phong khép cửa phòng NhócQuỷ.Chàng đến đứng bên ngoài phòng tắm.Chốc lát sau, Trương Thúy Nga lau tóc ướt đi ra, nhìn thấy chàng thìbảo: “Đừng chắn đường ở đây, qua kho củi đấy!Chàng đập chết Đại lang quân của ta, tối nay hãy túc trực bên linh cữu nóđi!”

Nói xong thìmặc kệ chàng, chẳng thèm ngoái đầu màgiận dữ bước thẳng về phòng mình.

LýNhu Phong qua kho củi túc trực bên linh cữu Đại lang quân. Thôn nhỏ ven sông ThanhY này hết sức yên tĩnh, quanh tai chỉ vọng lại tiếng nước lao xao vỗ vào chân núi dọc hai bên bờ, thi thoảng xen lẫn vài tiếng vượn nhảy chuyền cành.Hoàn toàn không còn nửa câu khóc than của quỷ hồn phiêu đãng.

Yên bình xa cách đã lâu. Tuy chàng chẳng thấy gì, nhưng quẩn quanh bên mũi đều làhương gỗ trầm, hương cỏ cây ướt sương, hòa quyện cùng hương hoa dành dành nồng nàn. Thời khắc này, chàng dường như đang chiêm ngưỡng cả vùng non nước thanh bình, phồn vinh trải rộng trước mắt. Đúng thật làtiên cảnh ở chốn đào nguyên.

Mùa đông ở đây liệu cótuyết chăng?Chẳng biết khi tuyết rơi, phủ khắp thiên địa một màu trắng xóa thìsẽ làcảnh đẹp đến mức nào? Nương tử vàNhócQuỷ của chàng vui đùa bên đống tuyết, thìsẽ trông ra sao?

Chàng bỗng nhiên vôcùng chờ mong.

Trở về phòng, không phải phòng chứa củi, màlàphòng của Trương Thúy Nga. Nàng chẳng khóa trái, chàng khekhẽ đẩy cửa đi vào, nghemột tiếng bật thốt béxíu, rồi nàng thổi tắt đèn, chui vào chăn.

Chàng cười nhẹ, đến ngồi bên giường nàng, sẽ giọng gọi: “Nương tử, nương tử —— ”

Nàng vờ ngủ.

Chàng bèn cởi giày vớ vày phục, thong thả chui vào chăn cùng nàng.Hơi thở khôráo, sạch sẽ tỏa lan khiến chàng hết sức dễ chịu.

Chàng gọi tiếp: “Nương tử, nương tử —— ”

Trương Thúy Nga xoay người, quở: “Ta đã lấy chồng khác rồi, chàng đừng cómàgọi nương tử nữa.” Nàng đẩy chàng, “Xuống đi.”

Tất nhiên làchàng không xuống, lại còn hơi kiêu ngạo khẳng định: “NhócQuỷ làcon ruột của ta.”

Trương Thúy Nga hừ lạnh: “Vớ vẩn! Người cõi âm đã chết từ đời tám hoánh nào như chàng thìlấy đâu ra con ruột! Thằng bélàcon ta vàngười khác…”

LýNhu Phong ngắt lời: “Sao nàng biết người cõi âm đã chết thìchẳng thể cócon?”Chàng chợt xoay người đèlên nàng, “Thế thôi, nàng đã bảo NhócQuỷ không phải con ruột ta, vậy cứ sinh cho ta một đứa đi!”

Nàng kêu khẽ một tiếng, đẩy chàng ra. Trước giờ chàng đều rất hiền hòa, nhưng cả tối nay bị nàng xoay vòng làm đầu óc rối bời, thành thử muốn bất chấp hết.Chàng cắm đầu hôn nàng, kéo bung áo mỏng nàng đang mặc. Nàng làcôgái của chàng, làthêtử đã cùng chàng bái thiên địa, chàng muốn nàng, thìcógìkhông đúng?

Nàng vùng vẫy chốc lát, lại chợt dừng phắt khi chàng xoa nắn đôi đường cong mềm mại. Nàng vừa bất động thìchàng đã giật nảy, cuống quýt rút tay.Chàng nhớ tới việc nàng từng chịu khổ, nhớ tới lần Thôi Tiên Bính vôlễ với nàng.Hiện tại chàng ép buộc như thế, phải chăng lại khiến nàng kinh hoảng?

Chàng nhẹ giọng trấn an: “Thúy Nhi, đừng sợ.”

Nàng run rẩy đáp: “Ta… Ta không sợ.” Lại quơ lấy y phục ngồi dậy, “Ta phải đi tắm đã.”

LýNhu Phong giữ ngay thân hình nhỏ nhắn đang tính nhảy khỏi giường kia, thắc mắc: “Nàng vừa tắm rồi mà?”

Mới đầu nàng chẳng trả lời, bị chàng vặn hỏi lần nữa thìmới xấu hổ línhí: “Ướt đấy, bẩn lắm.”

Chàng với tay xem thử dưới nàng, đúng thật làtrơn ướt, dinh dính, đầy tràn nước trong. Nàng thật sự không hiểu chuyện này.Chắc hẳn trước đócũng đã luôn sợ hãi, bài xích màkhôkhốc, nên mới cảm thấy khóchịu. Nhưng thân thể nàng vẫn nhớ kỹ chàng, chỉ vừa bắt đầu làđã nhạy cảm đến thế.

Chàng xót vôcùng, vuốt lên gòmánóng như lửa của nàng, khekhẽ thìthào: “Không bẩn đâu, không bẩn chút nào cả. Thúy Nhi, vìnàng yêu ta nên mới thế. Ta yêu nàng thìcũng giống vậy thôi.”Chàng cầm tay nàng đặt lên chính mình.

Chàng vuốt tay nàng để nắm chặt, gục bên cổ nàng thở dốc, hỏi nàng: “Trăng đêm nay cósáng không?”

Đêm này làkhoảng giữa mười ba mười bốn, vầng trăng sáng rỡ như một thái dương dìu dịu, vẫn nhẹ tuôn ánh bạc thanh tịnh, trong lành ngập khắp gian phòng. Bờ vai dẻo dai vàdáng hông thon gọn hiện rõ dưới ánh trăng. Từng chùm sáng gieo lên sống lưng thẳng tắp cùng bắp thịt căng đầy hai bên đang khẽ động theo từng nhịp thở.Cơ thể này từng bày ra trước mắt không chỉ một lần, nhưng nàng lại cứ như lần đầu trông thấy. Tim nàng đập dồn dập, cổ họng khôcứng chẳng nói nên lời, chỉ cóthể gật đầu “Ừm” một tiếng.

Chàng cắn tai nàng: “Thúy Nhi, ngày đónàng nắn xương cho ta, cũng đâu thể thấy rõ thế này, nhỉ?”Căn phòng kia tối om, không nhìn ra năm ngón.Chàng biết nàng bối rối chẳng biết làm sao, bèn cầm tay nàng nắm chặt lấy mình, ghébên tai nàng trầm giọng rủ rỉ, “Nơi này không cóxương, nhất định lànàng chưa từng chạm vào, nhỉ?”

Nàng ngập ngừng: “Đúng làchưa chạm vào bao giờ, nhưng… từng thấy rồi.”

Chàng hỏi: “Thấy ở đâu?Hồ nước nóng Tiêu Long à?”

“Ở hồ đó… chẳng ra gì.”

“Nàng còn phân biệt được ra gìvới không ra gìnữa?Vậy ra gìthìthế nào?”

Trương Thúy Nga “A” một tiếng, mặt nóng như bị lửa thiêu, nhưng vẫn nhỏ giọng lắp bắp: “Lúc qua sông ThanhY, gặp rất nhiều người kéo thuyền, bọn họ… toàn chẳng mặc chi hết…”

Chàng nhướng mày y hệt NhócQuỷ: “Hử?”

“Nhưng không giống chàng ở chỗ… chỗ…” Nàng xấu hổ đến mức câu chữ bay biến sạch, lập tức vùi mặt vào trước ngực LýNhu Phong, gòmánóng bỏng nung chảy cả tim chàng.

Nàng nhẹ tay lau tầng mồ hôi mỏng phủ lên làn da mát rượi của chàng.Họ đều biết, thế gian này nào cóđiều gìdễ dàng đạt được màkhông phải nếm trải khổ đau.Huống chi, cả hai người họ còn làtham lam nhất trên đời, vừa muốn thể xác tương giao, vừa muốn linh hồn hòa quyện.

Hai cơ thể trẻ trung quấn quýt nhau cả đêm, cùng dâng hiến cho nhau, cùng tìm hiểu lẫn nhau. Lạnh giáhòa vào nóng rẫy, ngọt ngào xen lẫn buốt đau, làhủy diệt màcũng làhồi sinh.

…

Đêm này LýNhu Phong nằm mộng, một giấc mộng về gốc cổ thụ khổng lồ vươn tán rộng như lọng chetrong nhàthờ họ.Gốc cổ thụ đấy nở rất nhiều loại hoa, kết trái trĩu cành, thân cây xoáy vòng vươn lên càng lúc càng cao, chekín cả trời, bao trùm cả đất.Màvị trídưới gốc cổ thụ ấy, đúng làngọn TuDi [1].

Đêm này, Trương Thúy Nga không nằm mơ.

***

Sáng sớm hôm sau, khi LýNhu Phong tỉnh lại, nắng mai ấm áp đã chiếu khắp toàn thân chàng.Vươn tay qua sờ thử, bên gối chẳng cóai.Chàng hốt hoảng ngồi lên, ýthức được thế màmình lại say ngủ.

Từ khi biến thành người cõi âm, chàng đã thôi không ngủ nữa, cũng chưa từng chiêm bao.

Chàng kinh ngạc xoa mười ngón tay mình, vẫn hoàn hảo vẹn nguyên, thử cắn một ngón, còn kháđau đấy.

Chàng thay đồ, chải đầu chỉnh tề rồi đi ra ngoài. Trong sân, chàng ngheđược mùi khói lửa nhân gian. Phụ nữ vo gạo rửa rau, con trẻ hớn hở gọi “Cha!” chào buổi sáng, rồi tiếp tục khua tay múa chân theo bài quyền rèn luyện thân thể của mình.Hương thức ăn thơm lừng từ trong bếp tỏa lan, bầy gàtrống gàmái ồn ào không ngớt.

Ánh dương rọi lên mặt hơi ran rát, chàng đi đến bên người phụ nữ đang vo gạo rửa rau, cảm giác đấy lập tức tiêu tan.

Chàng nhạy bén nhận ra trong sân này chẳng còn Phật khí, bèn hỏi: “Nương tử, tượng Phật kia đâu mất rồi?”

Bão Kênương nương rất thản nhiên: “Bổ làm củi rồi.”

Chàng kinh ngạc “A” lên.

Bão Kênương nương nói: “Tượng đấy hộ tống chàng suốt quãng đường tới đây, đã hoàn thành sứ mệnh. Ta lại dùng để nấu ngũ cốc nhân gian, Phật Tổ sẽ không nổi giận.”

Nàng đổ nước vo gạo vào thùng gỗ, bảo NhócQuỷ múc tưới cây dành dành vàcác loại rau củ trong sân.

Giọng Bão Kênương nương bằng phẳng màsắt đá: “Giờ chẳng còn tượng Phật nữa, suốt mười dặm tám thôn quanh đây cũng chỉ cómình dương bạt ta. LýNhu Phong, chàng đã được cho một cơ hội rời đi rồi màkhông chịu nắm lấy, vậy nên phải ở đây cùng ta cả đời thôi.Dẫu sau này ta cógiàcóbệnh cóxấu xí, hay chàng hận ta ghét ta hết yêu ta, thìcũng đừng hòng rời xa ta nửa bước.”

Nàng nhướng hàng mày dài mảnh, hỏi LýNhu Phong: “Hối hận không?”

“Không hối hận.” LýNhu Phong đáp ngay, chẳng mảy may do dự.

Bão Kênương nương mím môi cười. Nàng cụp mắt rửa từng lárau, rửa xong lại xoay qua thái hành. Thái hết mới ngẩng đầu, LýNhu Phong vẫn nhìn nàng chẳng chớp mắt.

Nàng ngạc nhiên: “Chàng thấy được ta à?”

“Không thấy.”

“Vậy cứ nhìn ta làm gì?”

“Nàng thấy được ta mà.”

Tức thì, mặt Bão Kênương nương đỏ ửng. Nàng cúi đầu bọc lại mớ rau vừa rửa sạch. LýNhu Phong nhận rổ trúc trong tay nàng, dặn: “Về sau mấy việc dễ làm hỏng da tay hãy để cho ta. Tay ta bị chai thìnương tử cứ sờ giúp làkhỏi ngay.”

Bão Kênương nương thấy NhócQuỷ không nhìn về phía này, bèn nhón chân hôn lên máchàng. LýNhu Phong cảm nhận được môi nàng, cười khen: “Nương tử cũng to gan rồi đấy.”

Chàng cúi xuống muốn hôn lại, Bão Kênương nương cười nghiêng đầu, tránh qua. Nàng nghiêm giọng: “LýNhu Phong, chàng đã tới đây thìta cóchuyện nhất định phải hỏi cho rõ. Lâu nay cứ canh cánh trong lòng, ta rất khóchịu.”

LýNhu Phong hơi rùng mình, nghĩ bụng nàng bắt đầu tính nợ cũ rồi sao? Làchuyện người xưa hay chuyện đào hoa mắc mứu?Cơ màbây giờ lòng chàng đã quang đãng sạch bong, tim chàng đã tìm được nơi chốn an ổn, cóthể sừng sững bất động giữa trăm trận gióto, ngàn tròcám dỗ, còn sợ gìvài câu chất vấn của nàng.

Thế làchàng cũng nghiêm túc đáp: “Nàng hỏi đi.”

Bão Kênương nương xòetay đếm, khálàrối rắm: “Chàng thích ăn trên giường, anh hai chàng thích ăn trên bệ xí, vậy còn anh cả, rốt cuộc làthích ăn ở đâu?”

LýNhu Phong ngây ra hồi lâu, xong mới ngửa mặt lên trời cười vang.

Non xanh vẫn đợi nhau, mây trắng mãi yêu nhau, hàng muôn lớp sóng trên sông ThanhY vẫn nổi nổi chìm chìm, đêm ngày quấn quýt đến đời đời kiếp kiếp.Qua khắp vạn trượng hồng trần này, LýNhu Phong biết, chắc chắn chàng sẽ không thể gặp người thứ hai nào được như nương tử mình nữa.

[Hết]

~♥~♥~♥~

[1] Núi TuDi (DiệuQuang,DiệuCao,Meru,Sumeru…): Ngọn núi thiêng với 5 đỉnh;do tứ bảo kết thành, nên gọi làdiệu, vượt qua các núi khác, nên nói làcao.

Theo vũ trụ quan của Ấn Ðộ cổ thìđây làtrung tâm vũ trụ vàlàtrúxứ của chư Thiên.

Trong kinh sách Phật giáo, núi TuDi được môtả như một đài sen nhôlên từ mặt nước (nhất hoa nhất thế giới).Quan niệm Phật giáo cho rằng núi này làtrung tâm của một tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới ấy, thấp nhất làphong luân, trên làthủy luân, trên nữa làkim luân (hay địa luân), tiếp đến làcửu châu bát hải. Ở đỉnh núi cócung điện của Đế Thích, ngang sườn núi làcác cung của Tứ Thiên vương, xung quanh núi làbiển cả vàlục địa bao bọc.

~♥~♥~♥~
xong phần chính truyện. Ngoại truyện thìmình sẽ đăng muộn hơn, vào 1/6 nhé.

nhân của tác giả, bộ này sẽ được xuất bản trong năm nay nhưng chưa biết ngày cụ thể (Lúc viết xong tác giả bẩu đề tài nhạy cảm, chắc không ra sách đâu, ai ngờ mới qua hơn tháng đã cótin vừa kýhợp đồng :))).Mình sẽ xem thử, nếu cóthêm ngoại truyện mới thìcũng mua về ràlại, chỉnh sửa những chỗ thay đổi theo sách vàdịch tiếp giống hồi làmChuyện Tháng Tư.Cơ màchắc phải chờ tới cuối năm lận.

Nhu Phong
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com

Chương 66: Ngoại Truyện

Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Biên dịch: 1309
không khícủa ngoại truyện hơi trầm nên mình tách riêng ra. Thấy đâu tác giả cóa li mơi mơi ít kẹo ngọt, hi vọng làsẽ viết thêm nhiều khi ra sách.

Trời lại mưa.

Hoàng đế không muốn chedù, chỉ chắp hai tay sau lưng, đứng lặng trên cổng thành.

Năm nay lànăm ThiênGiám thứ mười hai. Đại Lương khai quốc, Lương hoàng đăng cơ đã được mười hai năm. Lương hoàng TiêuYên tuổi vừa bốn lăm, tướng mạo khôi vĩ, khíkhái, uy nghi, tính ra thì, đây làgiai đoạn phong độ nhất của y.

Người người đều khen Lương hoàng làvị hoàng đế tốt, vừa chuyên cần chính sự, vừa cần kiệm, đức độ, luôn theo vương đạo rộng mở, tránh hết vôđộ ham mê. Từ ngày đăng cơ tới nay, quả thực đã vun vén nên mười hai năm thái bình ngay giữa thời loạn, để thiên hạ bách tính cóđược mười hai năm sống an ổn, yên vui.

Song, Lương hoàng cũng làkẻ lạ đời.Y thường xuyên leo lên lầu gác cao chót vót trên cổng thành này, ngây ngẩn trông về phương tây xa xăm.Cột cờ ở cổng này luôn để trống, chưa bao giờ thấy cóbất cứ lácờ nào.Các vị bôlão trong thành Thạch Đầu kể rằng, cột cờ kia từng treo một người cõi âm, phơi nắng ba ngày ba đêm thìthối rữa thành xương khô.Âm khítrên cột cờ cực nặng, bởi thế màtừ đấy không còn treo lácờ nào nữa.

Hiện giờ, lưu truyền về người cõi âm trên đời lại một lần nữa chìm sâu vào quên lãng.Một vòng luân hồi mười hai năm, trong đầu những người thuộc vòng luân hồi mới ấy đã chẳng còn ba chữ “người cõi âm”. Tất cả họ cùng bảo, thiên hạ thái bình rồi, hết thảy, đều ổn cả rồi.

Chỉ riêng Lương đế TiêuYên, biết hết thảy trước mắt đây không ổn chút nào.

Hoàng đế hỏi lần nữa: “Mưa đã bao lâu rồi?”Hoàng đế bốn mươi lăm tuổi, đang ở độ tuổi uy phong nhất, thế màđôi khi trínhớ cóvẻ suy giảm nhiều.

Kẻ hầu đành phải lặp lại câu trả lời: “Bẩm bệ hạ, mùa mưa năm nay bắt đầu từ sau rằm tháng giêng, tính đến thời điểm này đã gần ba tháng rồi.” Kẻ hầu nhìn mặt lựa lời, cẩn thận thưa tiếp, “Bệ hạ đừng quálo lắng, đây làđiềm cát tường, nước mưa dồi dào, giónam ấm áp, năm nay chắc chắn sẽ làmột năm tốt lành…”

Hoàng đế không lòng dạ nào nghehết câu, chỉ lẩm bẩm: “Tận ba tháng rồi ư?” Lại hỏi, “Kiến Khang khi trước cũng thường mưa ròng rã vậy à?”

Lúc nói lời ấy, ánh mắt y đã mông lung, hồ như chẳng còn đặt vào bất cứ đâu nơi thế gian này, hồ như xuyên thấu qua tầng tầng thời gian vàmùsương, lùi về những tháng năm xưa cũ.

Đúng vậy, khi trước thành Kiến Khang từng mưa tầm tã thế này ư?Giang Nam khi trước, từng cóbao ngày mưa dầm liên tiếp thế này ư? Lày giàrồi chăng, lẩm cẩm rồi chăng?Vìsao trong trínhớ của y, Lan Khê, Nam Lan Lăng, TrừngChâu, Kiến Khang, mỗi một nơi y đặt chân đến đều chưa từng đổ mưa?Chỉ cần LýNhu Phong ngoái đầu, ba ngàn thế giới đều làlưu ly bừng sáng, làngập tràn ánh dương hoặc chói lóa hoặc trong lành, làgiónhẹ thảnh thơi, làtrăng thanh nghiêng bóng, nào cóthấy mưa bao giờ?

Phải rồi, bởi LýNhu Phong, trong ấn tượng của y, tất cả những nơi LýNhu Phong xuất hiện đều chưa từng đổ mưa.Y đúng làgiàthật rồi, y chợt nhận ra tất cả hồi ức lưu lại trong đầu mình luôn cóLýNhu Phong hiện diện. Làmột miền nắng vàng rực rỡ, làchốn đâu chưa từng ướt mưa.

LýNhu Phong đã rời khỏi y mười hai năm.Chàng đi trước khi y lên ngôi ba tháng. Ngày đăng quang đế vị, bên cạnh y không cóLýNhu Phong.Một chuyến đi dài tận mười hai năm, y chưa từng gặp lại chàng.

Hoàng đế cố gắng hồi tưởng, phải chăng trong mười hai năm này trời vẫn mưa không dứt. Trong mười hai năm này dường như y chưa từng dừng bước, dường như y đã làm rất nhiều điều, nhưng hốt nhiên, y chẳng thể nhớ nổi bất cứ gì. Ngập trong đầu y, tất cả đều làtháng ngày ở Lan Khê, ở TrừngChâu, ở Nam Lan Lăng, lànhững quãng ngày cóLýNhu Phong, những tháng năm tươi đẹp, an lành.

Hoàng đế thìthào: “Trận mưa này đúng làkéo dài quálâu rồi.”Y chắp hai tay, dáng hình khôi vĩ đã hơi còng xuống, tóc mai điểm bạc vương vụn mưa như khói như sương.Y khẽ rướn người khỏi lan can, chỉ thấy mưa khuất lầu cao, sương mờ bến cũ, toàn thân y cũng tựa hồ tan vào màn mưa vôbiên vôtận trùm kín nhân gian.

Kẻ hầu đứng bên cạnh, nhìn vị hoàng đế mình đã theo hầu từ thời còn làTrừng vương đến nay thành Lương hoàng. Lương hoàng trong lòng hắn anh minh thần võ, khóai bìnổi, thế màgiờ đây, hắn chợt cảm thấy hoàng đế cũng đã già, đã xưa cũ như bao giómưa tưởng chừng vĩnh viễn không dứt này.

“Khởi bẩm hoàng thượng,”Chợt cónội thị vội vàng tới báo, gần như lăn đến phủ phục trước mặt hoàng đế, cả người run lẩy bẩy, “Thái tử điện hạ, ngài ấy… đập vỡ bảo ấn thái tử rồi!”

“LÀMCÀN!”Hoàng đế quát to, quay phắt lại, “Sao lại thế?”

Nội thị rạp xuống mặt đất ướt sũng, khuôn mặt trắng bệch cũng ép sát đất, tất cả mặt mày áo sống đều lấm lem bùn đen, như thể chỉ cótình trạng bẩn thỉu đấy mới ít nhiều bảo toàn tính mạng cho mình.Gã run giọng trình: “Thái tử điện hạ ngài ấy… ngài ấy bảo mình không phải con ruột của bệ hạ, tại sao bị ép vào vị tríthái tử này.”

Đôi bàn tay vẫn luôn cứng cỏi, sắt đácủa hoàng đế nắm chặt, lại siết mạnh, vang lên từng hồi răng rắc.Y nén giận hỏi: “Trẫm đã nói với nóbao nhiêu lần rồi, nóchính làcốt nhục của trẫm, mẫu phiCảnh thị của nóvốn làngười của trẫm;vết bớt trên ngực nócũng giống trẫm như đúc, vìlẽ gìnócòn chưa chịu tin!”

Hoàng đế cất lời, tiếng sau cao hơn tiếng trước, mỗi tiếng đều như đang vung roi thép, quất vào nội thị còn quỳ mọp kia.

“Điện hạ bảo… bảo bệ hạ vàTiêu TửAn vốn làcùng tộc cùng tông, chưa biết chừng trên thân Tiêu TửAn cũng cóvết bớt như thế. Bệ hạ cần gìphải lấy cái danh thái tử làm ngụy trang, lại giam cầm ngài ấy trong chùa mười lăm năm… Thái tử điện hạ thỉnh cầu bệ hạ…”

Nội thị nghehoàng đế nghiêm giọng hỏi một câu “Thỉnh cầu gì?” thìrun như cầy sấy, lắp bắp đáp: “Thái tử điện hạ xin, xin bệ hạ xử, lýngài ấy phứt đi.Hoặc là, một đao giết ngài ấy, hoặc là, thả ngài ấy tự do…”

Hoặc một đao giết, hoặc thả tự do ——

Nólàai chứ! Làthái tử hoàng triều Đại Lương Tiêu Thuần Phong!Xin cha giết con, nólại cóthể nói ra lời đại nghịch bất đạo như thế!

Hoàng đế chợt nhớ tới câu ThôngMinh tiên sinh phán cho Tiêu Thuần Phong: Đại hung đại sát. Lòng y chợt chùng xuống.

“Đánh!”Hoàng đế giận tái mặt quát, giọng nói đột nhiên trầm hẳn, trở thành buốt lạnh như băng, “Đánh cho trẫm, đánh tới khi nóngoan ngoãn, tới khi nào nónhận rõ trẫm làphụ hoàng của nóthìthôi.”

Nội thị bòngược lui ra.

Long bào đen huyền của hoàng đế đã bị cơn mưa đang dần nặng hạt thấm ướt, loang ra thành một mảng thẫm sâu hơn cả sắc đen huyền. Trong lòng hoàng đế lạnh lẽo, càng lúc càng lạnh hơn.Y vốn cho rằng, Tiêu Thuần Phong tư chất thông minh không thuaDuyMa, chỉ cần y dốc lòng bồi dưỡng, kẻ này nhất định sẽ làDuyMa thứ hai để y hài lòng vàkiêu ngạo.Cóai ngờ, đứa con ruột thịt của y này đúng làmột con sói con, dẫu cố nuôi bao lâu cũng chẳng thân quen được.

Y lại nhớDuyMa thuở trước. Thời điểmDuyMa ra đi làmười lăm tuổi, Tiêu Thuần Phong bây giờ cũng mười lăm tuổi, nhưng tại sao cóthể khác nhau một trời một vực thế chứ.Y nhìn qua màn mưa trĩu nặng mênh mông.Y hiểu được, những người y hết mực thương yêu, như thêtử kết tócSi thị, nhưDuyMa, vànhững đứa con khác đã từ giã cõi đời, đều không về được nữa. Loại cảm giác yêu sâu đậm xưa kia, rốt cuộc không tìm về được nữa.

Thái tử oán ghét y.Sau khi đăng cơ cũng cóvài phụ nữ bình thường, vôvị tiến cung, mặc dùkính y, nhưng lại sợ y. Ngay cả đứa em cùng cha khác mẹ, đáng tin nhất làNam Bình vương cũng bị quyền lực cám dỗ màphản bội y.

Máu mủ tình thâm đã chẳng thể đem lại bất cứ thân tình nào cho y.Y biết lời mình nói với LýNhu Phong tại chùa KêMinh đã sớm thành sự thật —— Đời người dài đằng đẵng, đế vương càng côquả.Y sẽ thọ tám mươi sáu năm, cuộc đời y chỉ mới đi được nửa đường, vẫn còn gần nửa quãng đường, y không muốn cứ như thế côquạnh sống tiếp.

Trong trínhớ của y chỉ còn sót lại khoảng thời gian quang đãng ngập nắng kia, liệu cócòn điều gìliên kết giữa y vànhững ngày xưa ấy, còn lại điều gìgắn liền được nữa đâu.

LýNhu Phong, LýNhu Phong, LýNhu Phong.Y bắt đầu điên cuồng niệm cái tên này trong lòng, y bước vòng quanh, y ở ngay trước ánh mắt kinh ngạc của kẻ hầu, cuồng chân luẩn quẩn giữa lầu gác.Y giống một con thúbị bao vây, muốn tìm lối thoát cho sinh mệnh khốn đốn của mình. LýNhu Phong chính làngười cứu vớt y, làngười duy nhất.

Hoàng đế trên lầu gác lớn giọng gọi át tiếng mưa rơi: “ThôngMinh tiên sinh, mời ThôngMinh tiên sinh đến đây cho trẫm!”

Dưới cổng thành bỗng cóbóng ngựa nhoáng qua, từ phương tây tới, vun vút xuyên thủng màn mưa giăng giăng lớp lớp.Sau lưng người đógiắt một lácờ đen đỏ, không hề bị cản trở màtrực tiếp xông thẳng vào hoàng thành.

“Khẩn cấp tám trăm dặm.”

“A, khẩn cấp tám trăm dặm, từ phương tây tới.”

Kẻ hầu nhìn hoàng đế của họ dang rộng hai tay, kích động tới tới lui lui quanh lầu gác, dường như cóýmừng vui khôn xiết. Từ sâu dưới đáy mắt hoàng đế lại tỏa ra ánh sáng đã mất từ lâu vàngập tràn mong chờ.

Y vẫy tay: “Gọi lên đây!Mau gọi lên đây!”Y đang nói về người truyền tin khẩn tám trăm dặm kia.

ThôngMinh tiên sinh cũng sải bước vào lầu gác, trong tay ông cụ cầm một mảnh vải đầy chữ.Mở ra xem, trên đấy viết một bài ca dao ngắn, cóđoạn:

“Cây cỏ chẳng cùng hương,

Láhoa muôn sắc thắm.

Nhắn hẹn người xưa vắng,

Biết lòng ta nhớ thương.”

Lướt nhanh từng chữ, càng đọc thìhàng mày tiên phong đạo cốt càng chau chặt.Ông cụ siết mảnh vải, thả vào ống tay áo chứa cả càn khôn, quay qua hỏi nội thị đến mời mình đang đi bên cạnh: “Chính hoàng thượng viết à?”

Nội thị kính cẩn xác nhận: “Thưa vâng, đây làbài ca «Vóngựa bạch đồng» [1] do đích thân hoàng thượng biên soạn khi tây hạ TươngDương, từng dạy cho dân bản xứ tập hát để truyền xướng, còn bảo, cóthể lan xa đến tận đất Thục làhay nhất.”

ThôngMinh tiên sinh sa sầm, bước vội lên lầu gác, không nói gìnữa.

Trên tường thành, sứ giả phong trần mỏi mệt quỳ dưới đất, hai tay nâng ngang mày dâng một quyển thẻ tre.

TiêuYên trừng trừng ghim ánh mắt vào anh ta, mãi sau mới vươn tay nhận lấy: “Đây làgì?”

Sứ giả chẳng dám ngẩng đầu nhìn hoàng đế: “Thưa, đây lànhững lời Lýcông tử để lại cho hoàng thượng.”

TiêuYên cắn răng, hỏi: “Sao lại dùng chữ ‘để lại’?”

Sứ giả cúi thấp đầu, nhẹ giọng: “Hoàng thượng, Lýcông tử hóa cốt rồi.”

TiêuYên chợt đứng không vững, lui về sau mấy bước, nhưng mấy bước kia chẳng đủ để ổn định, cả người đều ngã quỵ. ThôngMinh tiên sinh phía sau phất tay áo, tránh cho hoàng đế mất mặt trước sứ giả vàkẻ hầu.

TiêuYên không biết, y thật không biết, vìđâu hai chữ ấy từ miệng người khác lại cóthể nhẹ nhàng đến thế.Sứ giả làm sao hiểu được, anh ta làm sao hiểu được chứ ——Anh ta làm sao hiểu được hai chữ ấy đối với y nặng tựa ngàn cân!Chỉ một đòn giáng xuống cũng đủ để y tan tác, hoang liêu!

Giọng y đã như chiếc lárun rẩy lay lắt giữa giómưa, y cố dằn lòng, ép ra từng chữ vững vàng, y nói: “Ngươi lặp lại lần nữa xem.”

“Bẩm hoàng thượng, Lýcông tử hóa cốt rồi.”

“KHÔNG THỂ NÀO! KHÔNG THỂ NÀO NHƯ THẾ!”Hoàng đế thất thố gào to, nhưng từ đôi mắt tựa lau phết ấy lại trào lệ. Nước mắt sáng trong thoắt chốc đã ướt nhòa hàng mi dày, làm những sợi mi kia kết dính như từng nhúm rong bện lá.

Bộ dạng này của hoàng đế sao cóthể để người khác trông thấy. ThôngMinh tiên sinh lệnh cho kẻ hầu mau xua hết lính gác trên cổng thành đi, cuối cùng chỉ còn lại hoàng đế vàsứ giả.

Ngón tay TiêuYên run rẩy chẳng mở nổi quyển thẻ tređấy.Y dứt khoát cởi áo choàng khoác ngoài long bào, trải rộng xuống mặt đất ướt lênh láng, rồi gỡ bung thẻ trelên đó.

“Thần LýBăng kính thượng.

“Những năm qua bệ hạ bảo hộ vợ chồng thần vàhai con bình an, thần vôcùng cảm kích, không cách chi báo đáp. Trong quyển thẻ trenày làđịa hình phong thổ đất Thục vàquốc sử người Khương, xin kính dâng để bệ hạ ngự lãm.Cầu chúc cho giang sơn của bệ hạ vĩnh viễn trường tồn cùng thiên thu tuế nguyệt…”

TiêuYên vội xem lướt qua, nét bút trên đấy tản mạn, an nhiên như mây bay ngang trời, thư thả như hồng hạc nghiêng cánh, đã hoàn toàn làphong thái của bậc đại tác gia. Tranh vẽ đằng sau đúng với lời đầu thư, quả thật đều làphong cảnh vàcon người ở đất Thục, nhưng đồng thời cũng làmột phần công văn quân sự chính trị tuyệt hảo, đặc biệt họa lại cho y.

TiêuYên nhìn chốc lát, chợt vơ hết thẻ trequăng xoạch ra đất, cả giận gào khan: “Ai cần những thứ này!”Song vừa thấy thẻ trevấy bẩn, y lại cuống cuồng nhặt lên, ôm vào lòng, dùng tay áo lau khôsạch sẽ.

ThôngMinh tiên sinh đi tới, kéo TiêuYên dậy. TiêuYên đứng thẳng người, vẫn ôm thẻ tre, đoạn phẩy tay hất ThôngMinh tiên sinh ra, hai mắt đỏ ngầu xoáy vào sứ giả: “Sao cậu ấy lại hóa cốt? Tại sao hả?”

Sứ giả làthân binh khi xưa của TiêuYên, luôn trung thành tuyệt đối, vốn chẳng mấy esợ TiêuYên như nội thị, nhưng nay vẫn bị giật mình lùi lại vài bước, cúi đầu thưa: “Làdo Lýcông tử tự lựa chọn, thuộc hạ không rõ lắm.Hoàng thượng lệnh cho thuộc hạ chỉ âm thầm bảo vệ, cấm tiếp xúc trực tiếp với họ, nên thuộc hạ mới chẳng ngăn cản.”

Lúc này TiêuYên đã hơi bình tĩnh hơn, đôi mắt vẫn đỏ máu, nói: “Vậy ngươi hãy thuật lại tường tận mọi việc trước khi cậu ấy hóa cốt, không được thiếu một chữ nào.”

Sứ giả lưỡng lự: “Hoàng thượng thật sự muốn nghe?”

TiêuYên cắn răng gật đầu: “Muốn, không được bỏ sót chữ nào.”

Sứ giả lau nước mưa trên mặt.Sau bao năm sống ở đất Thục, khuôn mặt anh ta đã giảm hẳn vẻ thôkệch cố hữu, nhưng đổi lại làgầy gò, sạm đen hơn.Giọng anh ta hơi khàn do phải im lặng lâu ngày, anh ta bắt đầu kể: “Khi đónương nương đã chẳng còn bao nhiêu thời gian, nên cứ hối Lýcông tử mau rời đi…”

…

Ngược lại Lýcông tử rất kiên định, chỉ đáp, ta không đi, ta sẽ luôn ở cùng nàng.

Nương nương trách, cùng gìmàcùng chứ, chàng mau đi thôi.

Lýcông tử nhắc lại, ta đã hứa sẽ bên nàng đời đời kiếp kiếp, nên đâu thể thiếu một đời một kiếp nào.

Nương nương mắng, chớ nói xằng, ta giết nhiều người như vậy, làm sao cónổi đời đời kiếp kiếp, chỉ chớp mắt làxuống hỏa ngục rồi.

Lýcông tử khẳng định, ta cũng giết rất nhiều người đấy, ta sẽ xuống hỏa ngục cùng nàng.

Nương nương bảo, chỉ cần chàng tránh hóa cốt thìđâu phải sa hỏa ngục. Nàng khuyên, ta từng nhờ TiêuYên đúc nhiều tượng Phật cho chàng rồi, sẽ đúc rất rất rất nhiều tượng Phật.Chàng mau rời khỏi đây thôi, NhócQuỷ vàNhóc Tiên đi du ngoạn về nhà, không thấy cha mẹ thìđau lòng lắm.Chàng ở cùng ta mười hai năm, ta đã chẳng cầu mong gìhơn rồi.

Lýcông tử vẫn lắc đầu, NhócQuỷ vàNhóc Tiên đều đã lớn cả, không cần quálo lắng về chúng nữa.

Nương nương khẽ than, thực ra bề ngoài ta xấu lắm ấy, ta sợ mình vừa chết thìchàng sẽ trông thấy rõ. Nàng thều thào, LýNhu Phong, khi trước ta vẫn lừa chàng thôi, tượng Phật gỗ kia chưa bị đốt đâu. Ta vẫn giấu trong động đáở ven sông, ngày ngày đều đốt hương dâng hoa quả cúng bái, tượng đấy sẽ phùhộ chàng suốt đường về Kiến Khang.

Lýcông tử xác nhận, từ đầu ta đã biết rồi, luôn biết nàng vẫn giữ lại. Ta biết nàng thường xuyên bái lạy, tạ ơn vìđã đưa ta đến đây. Nàng còn khen tượng đấy làPhật tốt, rất thiện tâm, nên nhất định cũng sẽ bảo hộ ta bình an trở về. Lýcông tử lại trấn an, ta không bận tâm nàng trông thế nào đâu, cho dùnàng bị lửa thiêu thành xương khô, ta cũng vẫn yêu nàng, thương nàng như cũ.

Bấy giờ nương nương đã nói chẳng nên lời, chỉ mỉm cười, cười thế rồi hai mắt khép lại.

Lúc này trời đã tối, Lýcông tử cứ nhìn nương nương không chớp mắt, rồi cũng từ từ mỉm cười.Chàng rủ rỉ, nương tử, ta chậm hơn nàng một chút, nàng hãy chờ ta nhé. Không cóai bên cạnh, ta sợ nàng sẽ chẳng chịu nổi một ngày ở hỏa ngục.

…

“Sau thìLýcông tử ôm thi thể nương nương một ngày một đêm, cứ bất động thế rồi hóa thành xương khô.”

Cơn mưa ngoài kia càng lúc càng trở nặng, từ từng sợi mỏng mảnh lất phất nhẹ giăng, dần dần hóa thành chuỗi hạt châu rơi vỡ.Hoàng bào trên thân TiêuYên ướt sũng, nước mưa trút lên đầu tóc, lăn dài qua trán.Hai vai y rũ xuống, xốc xếch ngồi bệt ngay cổng thành như một pho tượng đá. Bàn tay y buông thõng gác lên đầu gối, bất chợt, y cảm thấy một làn giónhẹ lướt qua, quấn quanh năm đầu ngón tay mình, chừng như đang lưu luyến chia tay cùng y.

Y vội mở choàng mắt, loạng choạng bật dậy.Hai chân y bị áo choàng dưới đất vướng víu, y như phát điên với tay tới trước, gọi to: “NHU PHONG! NHU PHONG!”

Năm ngón tay y cố sức chụp vào không trung, những mong bắt được làn giónhẹ kia. Nhưng làn gióấy, cuối cùng vẫn trượt khỏi kẽ tay y.

Hoàng đế Đại Lương gục xuống mặt đất đầy bùn đen, thảng thốt nhìn mãi vào năm ngón tay mình.

Y nghĩ, lẽ nào đây cũng làvận mệnh? Nếu năm xưa y không bất chợt tâm huyết dâng trào, vừa sáng sớm đã lôi LýNhu Phong đi tìmGiaCát PhùngSinh nắn xương xem tướng, LýNhu Phong cóthể gặp Trương Thúy Nga được sao? Nếu hơn chục năm trước, y không phải vìghen màphạt Thôi Tiên Bính một trận, trục xuất khỏi thành Kiến Khang, thìThôi Tiên Bính kia cóthể nào rỗi hơi mòđến tận sông ThanhY, gặp được Trương Thúy Nga?

Bao nhiêu thiết lập trong đời, dễ thường đều theo một ýnghĩ chợt lóe, ma xui quỷ khiến, vôýkích lên màkhởi động toàn bộ.

Y tin đạo của thiên địa, y làPhật – Đạo kiêm tu, y ngỡ như đã sớm hiểu thấu vận mệnh.Y tin mình chính làĐế tinh TửVi, mọi việc đều thuận lợi.Y tin chỉ cần mình xây trăm ngàn chùa chiền vìLýNhu Phong, đợi đến khi Trương Thúy Nga nhắm mắt, LýNhu Phong lại cóthể trở về bên y, cùng y sánh bước đến hết quãng đời còn lại. Nhưng cuối cùng y vẫn chưa hiểu rõ, hóa ra, vận mệnh làmột phần bất lực nhất kiếp người.

Cuộc đời y vẫn còn gầnnửa, lẻ loi, đơn độc, y phải đi tiếp thế nào đây.Y ngã ra đất, thốt lên từng tiếng khắc vào xương tủy: “LýNhu Phong, cậu thật quánhẫn tâm.”

“Hoàng thượng, năm đóTrương Thúy Nga mười bốn tuổi, vốn đã phải chết, may được người cõi âm sửa mệnh. Trận chiến mười lăm năm trước, lẽ ra cũng bỏ mạng, kết quả làLýcông tử với thân phận người cõi âm tiếp tục sửa mệnh cho. Lýcông tử đã từng hại Trương Thúy Nga, trời xanh thương cảm Trương Thúy Nga một lòng si dại, để Lýcông tử làm người cõi âm bồi thường lại mười lăm năm.

“Nghịch thiên sửa mệnh, cósống sót cũng không sống được bao lâu. Ngắn nhưDương Đăng làvài ngày vài tháng, dài như Trương Thúy Nga, thêm được mười lăm năm tuổi thọ đã làkỳ tích rồi.” ThôngMinh tiên sinh ân cần giảng giải, “Bệ hạ, nhân quả trần thế, duyên nghiệt tam sinh, đơn giản như thế thôi. Ngài làrồng giữa loài người, cần gìphải cố chấp với phàm nhân thế tục?”

TiêuYên lẩm bẩm: “Cậu ấy bồi thường côta mười lăm năm?Vậy ta thìsao? Nhân quả trần thế, duyên… nghiệt tam sinh ư?”Y được ThôngMinh tiên sinh vàkẻ hầu chầm chậm nâng dậy, ôm thẻ tre, nhìn mãi vào những dòng chữ tưởng như vừa mới viết xong.Quân vương hoàng triều Đại Lương bỗng nhiên cạn kiệt sức lực.

Ngoài kia vẫn làthăm thẳm vòm không, mịt mùng giông bão, hàng trăm mái chùa thấp thoáng ẩn hiện giữa tầng nước mênh mang vôtận. Bỗng nhiên, một tiếng chuông Phạn [2] vang vọng ngân xa, tựa như xálợi tỏa từng vòng hào quang rực rỡ. Tiếng chuông này lan tỏa khắp hoàng thành, lần lượt, trong cả hoàng thành, hàng muôn chiếc chuông Phạn ở các ngôi chùa cũng đồng thời gõ vang.

Từng tiếng, từng tiếng, vôsố âm thanh, tất cả tiếng chuông dệt thành một tấm lưới to dày chằng chéo, từ bốn phương tám hướng dội vào tai TiêuYên, xuyên thấu suốt thập phương Tịnh thổ.Y nhắm mắt lại, tiếng chuông này thật huy hoàng, thật đầy đặn. Đây làbản tấu hoan hỉ dâng chư Phật, làkhúc nhạc nguyện cầu chốn nhân gian.

Chưa từng cóbất cứ hoàng triều nào tạo được tiếng nhạc to lớn đến thế. Tiếng nhạc lớn ấy kết thành tầng Phật khídày dặn trong thành Thạch Đầu, không nơi đâu không nghethấy lời ca thấm hương hoa, không nơi đâu không nghecâu kinh kệ rầm rìtụng niệm.

Phật khímông lung mờ mịt.

Y xây nhiều chùa chiền như thế.

Y đúc nhiều tượng Phật đến vậy.

Y đã chờ hết năm này qua năm khác.

Y sẽ vìđấy màtrở thành quân vương ngu muội, cuồng tín đạo Phật dưới ngòi bút của sử quan hậu thế.

Nhưng y, vẫn không đợi được người mình ngóng chờ.

Thế gian này, chỉ còn mưa phủ, nắng tắt thật rồi.

***

Mồng bảy tháng ba năm ThiênGiám thứ mười hai, tất cả kẻ hầu, nội thị, vệ binh từng trông thấy Lương hoàng trên cổng thành hôm đó, toàn bộ đều đột tử một cách lạ thường.Sứ giả tự xin lưu vong đất Thục, ThôngMinh tiên sinh treo triều phục tại chợ Lộc ở cổng ThầnVũ, biến mất khỏi hoàng thành Kiến Khang, từ đây chẳng còn tung tích.

Mồng tám tháng ba năm ThiênGiám thứ mười hai, hoàng đế Đại Lương TiêuYên đến chùa KêMinh xuất gia.Qua ba ngày lại trở về cung, đại xáthiên hạ, đổi niên hiệu thành ĐạiHóa.

Ba trăm năm sau cóthơ phúng dụ rằng:

“Bốn trăm tám chục chùa Nam quốc

Mưa khói chelầu biết mấy không?” [3]

Trên đời này chẳng còn ai hay biết, hơn bốn trăm tám mươi mái chùa của Nam quốc ấy, đã không đợi được người kia trở về.

[Hết Trọn Bộ]

Lời tác giả:

1. Tuy đã đề cập rất nhiều lần trênWechat, nhưng tôi vẫn xin nói một lần chính thức cuối cùng ở đây: Bộ này cũng giống «Mơ thấy sư tử», không đặt nặng vấn đề giới tính.

2. Nhân vật TiêuYên màlànữ thìđảm bảo sẽ bị chửi chết, đúng làkỳ thị giới tính nhỉ?

Truyện lấy bối cảnh tưởng tượng phỏng theo Nam triều, nguyên mẫu của TiêuYên làLươngVũ Đế TiêuDiễn của Nam triều, TiêuDiễn cótên lúc nhỏ làTiêu Luyện Nhi. Ngoài nam nữ chính ra thìThôngMinh tiên sinh, TiêuDuyMa, Tiêu Thuần Phong… đều cónguyên mẫu trong lịch sử. Thành thử thiết lập giới tính cho TiêuYên làdựa theo hình tượng lịch sử, nếu LươngVũ Đế lànữ thìnhân vật này cũng sẽ lànữ.

Để nữ đế làm nữ phụ, bằng vào công lực của tuôi thìchắc mọi người vẫn thích côấy thôi, tin tuôi đi.

3. Bộ này làphần trước của hố cổ đại «Xuân Phong vôchừng» đào hồi xưa lắc rồi. Trong «Xuân Phong vôchừng» thìnữ chính làngười cõi âm đắp tượng PhậtAXuân, nam chính làcậu chàng thái tử xúi quẩy chẳng biết cha ruột làai Tiêu Thuần Phong, cũng chính làcậu nhóc hay trừng mắt dữ tợn ấy.

4. Không còn gìnữa.Rất cám ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi suốt thời gian qua.Hẹn gặp lại vào một ngày không xa.

~♥~♥~♥~

[1]Vóngựa bạch đồng:Một trong những tác phẩm của LươngVũ Đế TiêuDiễn, được sáng tác khi ông đến TươngDương vànghetrẻ con hát đồng dao về ngựa bạch đồng. Bài này miêu tả nỗi buồn biệt ly của đôi nam nữ trong cuộc chinh chiến lâu dài thời Nam Bắc triều. (Mấy câu trong truyện làđoạn giữa, cả bài gồm 3 đoạn với nội dungChia ly – Tương tư – Đoàn tụ, kết thành một câu chuyện hoàn chỉnh).

Chuông Phạn (chuôngUMinh, hồng chung, đại chung, hoa chung…): Loại chuông lớn đúc bằng đồng xanh pha ít sắt, trên thân cócác loại hoa văn cầu kỳ, thường được treo trong gác chuông để báo giờ sớm tối, giờ thọ trai hoặc chiêu tập chúng tăng. Tiếng chuông Phạn cóthể giúp người mở tâm nhãn màxua tan phiền não.

Xuân Giang Nam của ĐỗMục, LêNguyễn Lưu dịch.

XD)

Chương này cóđoạn in nghiêng đánh giávề TiêuYên, đây làphỏng theo một phần nhận xét của Ngụy Trưng – nhàchính trị vàsử học thời Đường – về LươngVũ Đế TiêuDiễn (hay hoàng đế Bồ Tát).

Đoạn in nghiêng thứ hai làhành động treo triều phục của ThôngMinh tiên sinh, cũng dựa theo ghi chép trong sử sách về nguyên mẫu ĐàoHoằngCảnh (người đấtMạt Lăng đời Lương, tên tự ThôngMinh, cóchítu đạo thần tiên nên ở ẩn trên núi, LươngVũ Đế thường cho sứ giả đến hỏi ýkiến ông, bởi vậy được xưng tụng làTể tướng trong núi).

~♥~♥~♥~

lả, chết bao nhiêu làtế bào não :))

Cũng như tác giả, mình cám ơn mọi người đã cùng đồng hành nhé.Mong làsẽ còn thêm một lần gặp lại ở bộ này :>.

(: Đã có ngoại truyện Thất Tịch nhé XD)

Table of Contents

- Mục lục
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66: Ngoại Truyện